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บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ือง “พฒันาการของมหาวิทยาลยับรูพาท่ีปรากฏในส่ือสิ่งพิมพ์” เป็นการวิจัย
เชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยมีวตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือศกึษาการรายงานข่าวสารของส่ือ
สิ่งพิมพ์ทกุประเภทเก่ียวกบัความเป็นมา และสภาพการณ์ทางด้านการศกึษาก่อนการก่อตัง้วิทยาลยั
วิชาการศึกษา บางแสน การจดัตัง้วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน การจดัตัง้มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และการจดัตัง้มหาวิทยาลยับรูพา 2) เพ่ือศกึษาความคิดเห็นของกลุ่ม
บคุคลท่ีเก่ียวข้องในอดีตในประเด็นระบบการศึกษา บริบททางสงัคมก่อนมีวิทยาลยัวิชาการศึกษา 
บางแสน การจดัตัง้วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน การจดัตัง้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยา
เขตบางแสน และการจัดตัง้มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้การเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ผู้ ให้ข้อมลูหลกั (Key Informants) ท่ีทราบถึงความเป็นมาของสถาบนัการศึกษาแห่งนี ้
ตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้ในปี พ.ศ.2498 โดยแบ่งบคุคลท่ีสมัภาษณ์ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 ผู้ ท่ีเคย
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า “วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” กลุ่มท่ี 2 ผู้ ท่ีเคยเป็นนิสิตวิทยาลยั
วิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งต่อมาได้บรรจเุข้าเป็นอาจารย์ประจ า ท่ีสถาบนัการศกึษาแห่งนี ้กลุ่มท่ี 3    
ผู้ ท่ีเคยเป็นนิสิตวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ซึง่ตอ่มาได้บรรจเุป็นอาจารย์และเคยด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มท่ี 4 ชาวบ้านในพืน้ท่ีซึ่งมีความรู้เก่ียวกับความเป็นมาของ
สถาบนัการศกึษาแหง่นี ้

ผลการศึกษาจากส่ือสิ่งพิมพ์พบว่า บริบททางสังคมก่อนเกิดวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
สงัคมไทยถูกรุกรานจากประเทศฝร่ังเศส องักฤษ ญ่ีปุ่ น ซึ่งท าให้ผู้น าในช่วงนัน้เห็นความส าคญัของ
การศึกษา จึงได้ก่อตัง้โรงเรียนฝึกหัดครู และโรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูงขึน้ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น 
“วิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสานมิตร”  (พ.ศ.2496) ผลการศกึษาประเด็น “การจดัตัง้วิทยาลยัวิชา
การศกึษา บางแสน” ประกอบด้วย ความจ าเป็นท่ีต้องสร้างวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ประเด็น
ต่อมาคือ การก่อร่างสร้างตัว และประเด็น พัฒนาการของวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน             
ผลการศึกษาประเด็น “การจดัตัง้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน” ประกอบด้วย 
ท่ีมาของการยกฐานะสู่มหาวิทยาลัย ปรากฏการณ์หลังการยกฐานะเป็น  “มศว บางแสน”             
และประเดน็ รายนามผู้บริหาร “มศว บางแสน” ผลการศกึษาประเดน็ “การจดัตัง้มหาวิทยาลยับรูพา” 
ประกอบด้วย พฒันาการของมหาวิทยาลยับรูพาในทศวรรษแรก (พ.ศ.2533-2543) พฒันาการของ
มหาวิทยาลยับูรพาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2544-2554) และพฒันาการของมหาวิทยาลัยบูรพาใน
ทศวรรท่ีสาม พ.ศ.2555-2562) ส่วนผลการศึกษาจากการสมัภาษณ์เชิงลึกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนท่ีหนึ่ง บริบททางสงัคมก่อนมีวิทยาลยัวิชาการศกึษาบางแสน ผลการศึกษาประกอบด้วย 
สภาพการศึกษาก่อนสร้างวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งรัฐบาลต้องการขยายการศึกษาไปสู่



ภูมิภาค และการขาดแคลนสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนระดบัให้ปริญญาในภูมิภาค ประเด็นการ
สร้างวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ผลการศึกษาประกอบด้วย จอมพล ป กับแนวคิดขยาย
การศกึษาไปสูภ่มูิภาค การยบุโอนวิทยาลยับางแสนเข้ากบัวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ประเด็น 
การจดัตัง้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ผลการศกึษาประกอบด้วย “ดร.สาโรช 
บวัศรี ยืนยนัไม่เร่งรีบสู่การเป็นมหาวิทยาลยั” และ “ดร.ธ ารง บวัศรี กับแนวคิดแยกตวัเป็นเอกเทศ” 
ประเดน็ การจดัตัง้มหาวิทยาลยับรูพา ผลการศกึษาประกอบด้วย การตัง้ช่ือ ตราสญัลกัษณ์ ค าขวญั 
ของมหาวิทยาลัย การเร่งน าโครงการจัดตัง้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็น ‘วาระ’ เข้าพิจารณาในสภา
ผู้แทนราษฎร และข้อมลูเก่ียวกบัสถานท่ีส าคญัในอดีต 
 

Abstract 

The research on “ the Development of Burapha University Revealed on Printed 

Media” is qualitative research with the objectives to 1) study news about history, 

educational situations prior to the establishment of Bangsaen Educational College, the 

establishment of Bangsaen Educational College, the establishment of Srinakharinwirot, 

Bangsaen Campus, and the establishment of Burapha University presented by all types of 

printed media 2) study people’s views towards the educational systems and social 

contexts prior to the establishment of Bangsaen Educational College, the establishment of 

Bangsaen Educational College, the establishment of Srinakharinwirot, Bangsaen Campus, 

and the establishment of Burapha University. Key informants who have known the 

University since its first stage of establishment in B.E. 2498 were selected by purposive 

sampling method. The informants were divided into 4 categories as follows: 1) the 

informants who were the former lecturers of Bangsaen Educational College, 2) the 

informants who were students and then recruited as lecturers at Bangsaen Educational 

College, and 3) the informant who was the student and then recruited as a lecturer and 

then became the President of Burapha University.  4) the informant who was villagers who 

know about this institution’s history. 

The study revealed that prior to the establishment of Bangsaen Educational 

College, Thailand was evaded by France, England, and Japan. The leaders at the time 



recognized that education was vital; therefore, they established Teacher Training School, 

and Advanced Teacher Training School, and then became College of Education 

Pasarnmit (B.E. 2496). The study on the establishment of Bangsaen Educational College 

consisted of necessities to establish the college, and the development of the college. 

While the study on the establishment of Srinakharinwirot, Bangsaen Campus consisted of 

the upgrade of the campus to university, and the circumstances after the college was 

upgraded to SWU Bangsaen Campus. The study on the name list of the administrators of 

SWU Bangsaen Campus on the establishment of Burapha University consisted of the 

development of Burapha University in its first decade (B.E. 2533-2543), the development 

of Burapha University in its second decade (B.E. 2544-2554), and the development of 

Burapha University in its third decade (B.E. 2555-2562).  

The in-depth interview comprised 4 sections. The first section concerned the 

social contexts prior to the establishment of Bangsaen Educational College. The 

educational situation at the time revealed that the government pushed it effort to expand 

education to the rural areas as at the time there were no institutes offering tertiary 

education. The study on the establishment of Bangsaen Educational College revealed 

Field Marshal Plaek Phibunsongkhram’s effort to expand education to the rural area, and 

the merging of Bangsaen College with Bangsaen Educational College. The study on the 

establishment of Srinakharinwirot, Bangsaen Campus revealed that Professor Dr. Saroj 

Buasri insisted not to hasten the institute to become a university, and Dr. Damrong Buasri 

and his effort to drive the campus to become an independent university. The study on the 

establishment of Burapha University comprised naming of the university, the university 

emblem, its motto, the drive to push the agenda of the establishment of Burapah 

University into the House of Representatives, and detailed of significant places.  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

วนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2492 กระทรวงศึกษาธิการได้ก่อตัง้ “โรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สูง” 
ขึน้ในประเทศไทย โดยการผลกัดนัของศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากลุ ปลดักระทรวงศกึษาธิการใน
ขณะนัน้ สาเหตท่ีุมีการผลกัดนัให้มีโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สูงขึน้ในประเทศไทย เพราะในช่วงเวลานัน้
สงัคมไทยก าลงัขาดแคลน “ครู” และ “นกัการศึกษา” อย่างมาก การผลกัดนัให้มีโรงเรียนฝึกหดัครู
ชัน้สูงมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างผู้ประกอบวิชาชีพ “ครู” ในอนาคต เป็นการเร่ิมต้นการศึกษาระดบัวุฒิ 
“ประกาศนียบตัรครูประถมศกึษา” และ “ประกาศนียบตัรครูมธัยมศกึษา” โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียน
คนแรก คือ หลวงสวสัดสิารศาสตรพทุธิ (สวสัดิ ์สมุิตร) 

พ.ศ.2496 ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี ผู้ อ านวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูงใน
ขณะนัน้ได้เสนอตอ่กระทรวงศกึษาธิการให้ก่อตัง้ “วิทยาลยัวิชาการศกึษา” (College of Education) 
ขึน้ เพ่ือพฒันาองค์ความรู้ด้านการศึกษาให้เป็นวิชาชีพท่ีมีแบบแผนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
โดยเฉพาะเม่ือสงัคมเปล่ียนแปลงไป แนวคิดประชาธิปไตยเข้ามามีบทบาทในสงัคมไทยมากขึน้ 
ผู้ บริหารมหาวิทยาลัยเห็นว่าจ าเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านปรัชญา แนวคิดการพัฒนา
การศึกษาสมัยใหม่ให้กว้างขวางและลุ่มลึกมากยิ่งขึน้  ต่อมาวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 
กระทรวงศึกษาธิการได้สถาปนา “วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน” ขึน้อย่างเป็นทางการ ตัง้อยู่
เลขท่ี 169 ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ มีเนือ้ท่ี 638 ไร่ 2 งาน 35 
ตารางวาศาสตราจารย์ ดร.สาโรช ได้น าเอาแนวคิดการเรียนการสอนในต่างประเทศเข้ามาใช้ใน
วิทยาลยัวิชาการศกึษา ทัง้การจดัตัง้ระบบบริการห้องสมดุ ระบบคะแนน ระบบการวดัผล เข้ามาใช้
ในมหาวิทยาลยั มีหน่วยงานให้การสนบัสนนุในหลายด้าน ทัง้การบริจาคหนงัสือให้ห้องสมดุ การให้
ทุนการศึกษาแก่อาจารย์ให้ศึกษาต่อทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จนมีค ากล่าวว่าเป็นระบบ
การศึกษาท่ีก้าวหน้ามากในช่วงเวลานัน้ สมดงัปรัชญาท่ีว่า “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” 
(Education is Growth) หรือ “สิกขา วิรุฬหิ สมปตตา”  

การสถาปนาวิทยาลยัวิชาการศกึษาขึน้มีจดุประสงค์เพ่ือการพฒันาองค์ความรู้เก่ียวกบั
การศกึษา โดยเฉพาะระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ในช่วงเวลานัน้สงัคมการศกึษาในประเทศ
ไทยเห็นความส าคญัของการจดัตัง้โรงเรียนสาธิต (Demonstration School) ขึน้ โดยหวงัให้เป็น
สถานศึกษาทดลองค้นคว้าการศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นส าคัญ ด้วยเหตุนี ้ผู้ บริหารวิทยาลัยวิชา
การศึกษาจึงขยายพืน้ท่ีการพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐานออกไปอีก ในปี พ.ศ.2498 จึงได้เปิดการ
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เรียนการสอนท่ีวิทยาเขตปทุมวนั และวิทยาเขตบางแสน ต่อมาในปี พ.ศ.2510 ได้เปิดการเรียนการ
สอนขึน้ท่ีวิทยาเขตพิษณโุลก หลงัจากนัน้ราว 1 ปี คือ พ.ศ.2511 ได้เปิดการเรียนการสอนท่ีวิทยาเขต
มหาสารคาม และมหาวิทยาลยัสงขลาในปีเดียวกัน จากนัน้อีก 1 ปี คือ พ.ศ.2512 ได้เปิดการเรียน
การสอนท่ีวิทยาเขตพระนคร และเปิดวิทยาเขตพลศึกษาในปี พ.ศ.2513 โดยมีวิทยาเขต “ประสาน
มิตร” เป็นศนูย์กลางการบริหาร 

ปี พ.ศ.2516 ก่อนเกิดเหตกุารณ์วนัท่ี 14 ตลุาคม ศาสตราจารย์ ดร.สดุใจ เหล่าสนุทร 
อธิการบดีวิทยาลยัวิชาการศกึษาในขณะนัน้ได้ร่วมกับนกัศกึษา คณาจารย์ ข้าราชการ เรียกร้องต่อ
รัฐบาลให้ปรับฐานะจาก “วิทยาลัยวิชาการศึกษา” เป็น “มหาวิทยาลัย” และย้ายจากการสังกัด 
“กระทรวงศกึษาธิการ” ไปสงักดั “ทบวงมหาวิทยาลยั” ทา่มกลางการปกครองบ้านเมืองท่ีเข้มงวดของ
รัฐบาลทหารในชว่งนัน้ สาเหตท่ีุบรรดานกัศกึษา คณาจารย์ ข้าราชการร่วมกนัเรียกร้องให้ “วิทยาลยั
วิชาการศึกษา” ย้ายไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเพราะเห็นว่าถ้าหากวิทยาลัยยังคงสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอยู่จะไม่มีความคล่องตวัในการพัฒนางานวิชาการ เพราะการบริหารจดัการ
ภายในหนว่ยงานมกัจะขดัตอ่ระเบียบราชการบอ่ยครัง้ ท าให้การบริหารงานมีข้อจ ากดัอยูม่าก 

ต่อมารัฐมนตรีว่ากระกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอทูลเกล้าฯเพ่ือขอพระราชทานนาม
มหาวิทยาลยั โดยในวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลทรงโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนามมหาวิทยาลยัวา่ “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ” มีความหมายว่า “มหาวิทยาลยัท่ี
เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร” หลังจากนัน้กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะจากวิทยาลัยวิชา
การศกึษาเป็น “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ” วิทยาเขตบางแสน ในวนัท่ี 29 มิถนุายน พ.ศ. 2517
มีสถานะเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ โดยบริหารในรูปแบบวิทยาเขตมาจนกระทัง่ถึงปี พ.ศ.2533 
นบัรวมแล้วเป็นการบริหารในรูปแบบวิทยาเขต 16 ปี 

ตอ่มาวนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลฯทรงลงพระ
ปรมาภิไธยเปล่ียนฐานะจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เป็น “มหาวิทยาลยั
บรูพา” ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยับรูพา ซึ่งส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา มีผลบงัคบัใช้ภายใต้ช่ือ “มหาวิทยาลยับูรพา” ตัง้แต่วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ.2533 
เ ป็นต้นมา  เ ป็นปีเ ดียวกับการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 
กระทรวงศึกษาธิการได้ยุบรวมวิทยาเขตปทุมวัน บางเขน และประสานมิตร เข้าด้วยกัน เรียกว่า  
“มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ” ประสานมิตร หรือท่ีเรียกกนัติดปากว่า “มศว ประสานมิตร” ตัง้อยู่
ถนนสขุมุวิท ซอย 23 (ซอยประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

จากนัน้ในปี พ.ศ.2539 ได้ยกฐานะจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา 
เป็น “มหาวิทยาลยัทกัษิณ” จงัหวดัสงขลา ขณะเดียวกนัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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ได้เปิดการเรียนการสอนขึน้อีกแห่งหนึ่ง ใช้ช่ือว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอองครักษ์ 
จงัหวัดนครนายก ซึ่งเปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2539 เป็นปีเดียวกับการสถาปนา
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม หลงัจากเปล่ียนช่ือเป็นมหาวิทยาลยับรูพาแล้ว ผู้บริหารมหาวิทยาลยัได้
บริหารตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยับูรพา โดยมีการบริหารจดัการส่วนงานและใช้งบประมาณ
ของตนเองอยา่งอิสระตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความเป็นมาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
ผู้ วิจัยพบว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการบันทึกเร่ืองราวความเป็นมาท่ีเกิดขึน้และเก่ียวข้องกับ
มหาวิทยาลัยอย่างละเอียด เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีการบนัทึกเร่ืองราวความเป็นมา 
เหตกุารณ์ส าคญัในแตล่ะชว่งบริบททางการเมือง สงัคม โดยเก็บไว้ทัง้ในส านกัหอสมดุหลายเล่ม เปิด
โอกาสให้นิสิตสามารถหาอ่านได้ง่าย ซึ่งส่งผลดีต่อการรับรู้อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั นอกจากนี ้
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ก็เช่นเดียวกัน ต่างก็มีการบนัทึกเร่ืองราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัยไว้
อยา่งละเอียดในแตล่ะชว่งเวลา  

มหาวิทยาลยับูรพามีประวตัิความเป็นมายาวนาน แต่จากผลการส ารวจความคิดเห็น
ของนิสิตมหาวิทยาลยับรูพาท่ีมีตอ่อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัแห่งนีพ้บว่า เม่ือพูดถึงมหาวิทยาลยั
บรูพา นิสิตมหาวิทยาลยัและนกัเรียนในภาคตะวนัออกมกัจะนกึถึงมหาวิทยาลยัท่ีตัง้อยู่ใกล้ชายหาด
บางแสน ทะเล ลกูระนาด บางส่วนเท่านัน้ท่ีรับรู้ว่าสถาบนัการศกึษาแห่งนีก้ารเป็นมหาวิทยาลยัแห่ง
แรกในภูมิภาค นิสิตจ านวนหนึ่งรับรู้ว่าก่อนท่ีสถานศกึษาแห่งนีจ้ะเปล่ียนช่ือเป็นมหาวิทยาลยับรูพา
นัน้ ในอดีตเคยใช้ช่ือว่ามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน แตไ่ม่มีนิสิตคนใดท่ีรับรู้ว่า
ก่อนหน้าท่ีจะใช้ช่ือว่ามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสนนัน้ สถานศึกษาแห่งนี เ้คยมี
ช่ือว่า “วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน” ก่อนท่ีจะเปล่ียนช่ือเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตบางแสน” และเปล่ียนช่ืออีกครัง้เป็น “มหาวิทยาลัยบูรพา” ในปัจจุบัน อีกทัง้มีนิสิต 
บคุลากร อาจารย์มหาวิทยาลยับรูพาจ านวนมากท่ีไม่รู้เร่ืองราว ความเป็นมาของมหาวิทยาลยับรูพา
แหง่นี ้

จากรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ตราองค์กรมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยับูรพามีทศันคติท่ีดีต่อมหาวิทยาลยัมากกว่าอาจารย์มหาวิทยาลยับูรพา ประกอบกับ
ผลการวิจัยการรับรู้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาพบว่าทัง้นิสิต บุคลากรและอาจารย์
มหาวิทยาลัยบูรพายงัขาดความรู้เก่ียวกับเร่ืองราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตและ
อาจารย์หลายคนไม่รู้ว่าก่อนท่ีสถานศึกษาแห่งนีจ้ะใช้ช่ือว่ามหาวิทยาลยับูรพานัน้ ในอดีตเคยเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูง  จากนัน้เปล่ียนช่ือเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และเปล่ียนช่ือเป็น
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน จนกระทัง่เปล่ียนช่ือเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาใน
ปัจจบุนั 

สภาพปัญหาท่ีเป็นอยูคื่อ ยงัขาดแคลนรายละเอียดเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็นมา
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งผ่านบริบททางการเมืองและสังคมมายาวนาน มีเพียงบนัทึก 60 ปี 
มหาวิทยาลยับรูพา ซึ่งไม่มีการกล่าวถึงเร่ืองราวความเป็นมาของมหาวิทยาลยับรูพามากนกั มีเพียง
การน าเสนอรูปภาพของผู้บริหารในอดีตจนถึงปัจจบุนัและกิจกรรมส าคญัท่ีเกิดขึน้ซึ่งถกูบนัทึกภาพไว้ 
แตย่งัขาดเร่ืองราวความเป็นมาของมหาวิทยาลยัแหง่นี ้ประเด็นส าคญัประการหนึ่งท่ีคาดว่าจะส่งผล
กระทบตอ่การปฏิบตัิงานในสถานศกึษาแห่งนีคื้อ เม่ืออตัราการเกิดของประชากรในประเทศไทยลด
น้อยลง ซึ่งจะส่งผลตอ่นกัเรียนท่ีประสงค์จะเข้าศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาท่ีจะมีจ านวนน้อยลงไป
ด้วย นกัเรียนจ านวนมากไม่เข้าใจ ไม่รู้ความเป็นมา และอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยับูรพา โดยรับรู้
ว่าเป็นสถานศึกษาของรัฐท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกใกล้ชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุรี ทัง้ๆท่ี
มหาวิทยาลยับรูพาเป็นสถานศกึษาท่ีเก่าแก่มากท่ีสดุแหง่หนึง่ของประเทศไทย  

การวิจัยชิน้นี ้เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานศึกษาแห่งนีซ้ึ่งมี
พฒันาการไปตามกาล ในแตล่ะช่วงเวลาได้ผ่านเหตกุารณ์ทางการเมือง บริบททางสงัคม ซึ่งมีผลตอ่
ทิศทางการพฒันาสถานศกึษาแหง่นี ้การท่ีคนในสงัคมได้รับรู้เร่ืองราว ความเป็นมาของมหาวิทยาลยั
บรูพาผา่นเหตกุารณ์แตล่ะชว่งบริบททางสงัคมจงึเป็นสิ่งท่ีดี และเป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยับรูพา
โดยตรง อีกทัง้ยังท าให้สังคมได้รับรู้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยซึ่ง “เป็นขุมปัญญาของภาค
ตะวนัออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” อีกทัง้ยงัมีวิสยัทศัน์ท่ีต้องการเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีความเป็นเลิศ
ใน 7 ศาสตร์ ประกอบด้วย ศาสตร์ทางทะเล ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ สูงอายุ ศาสตร์ทางด้าน
การศึกษา ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับแรงงานและการท างาน ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับภาษาตะวันออก 
(ภาษาเกาหลี ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาจีน รวมทัง้ภาษากลางของประชาคมอาเซียนและภาษาประจ าชาติ
สมาชิกประชาคมอาเซียน) และพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยดังท่ีก าหนดไว้ในแผน
ยทุธศาสตร์คือในปี พ.ศ. 2563  

จากปัญหาท่ีกล่าวมา ผู้ วิจัยต้องการศึกษาประวัติความเป็นมาหรือเรียกว่าเร่ืองราว
ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยบูรพาแห่งนี ้โดยย้อนศึกษาตัง้แต่ยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูง
จนกระทั่งเปล่ียนช่ือเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาดัง ท่ีกล่าวมา นอกจากนี ้ผู้ วิจัยสนใจศึกษาวิธีคิด 
อุดมการณ์ในการพัฒนาสถานศึกษาแห่งนีใ้นแต่ละช่วงเวลา โดยวิเคราะห์ควบคู่ไปกับเหตุการณ์
ส าคัญ บริบททางการเมือง สังคมซึ่งส่งผลต่อการศึกษาในช่วงเวลานัน้ งานวิจัยชิน้นีจ้ะเป็นการ
รวบรวมความเป็นมา ทัง้เร่ืองราว เหตกุารณ์ส าคญั แนวคิดของผู้บริหารในอดีตท่ีพฒันาสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัในปัจจบุนั จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ชาวมหาวิทยาลยับรูพา และนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา
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และบุคคลทัว่ไปท่ีได้รับรู้ความเป็นมาของสถาบนัการศึกษาแห่งนีอ้ย่างละเอียด หน่วยงานส่ือสาร
องค์กรของมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถน าเอาผลการวิจัยชิน้นีไ้ปใช้ประโยชน์ในการส่ือ “สาร” 
เก่ียวกับมหาวิทยาลัยบูรพาไปยังนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทยและนานาประเทศได้     
ซึง่จะสง่ผลดีตอ่การพฒันาสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้จากความทัง้หมดท่ีผู้วิจยักลา่วมาจึงเป็นท่ีมาของ
การศกึษาในครัง้นี ้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาการรายงานข่าวสารของส่ือสิ่งพิมพ์ในประเด็นและสภาพการณ์ทางด้าน
การศึกษาในช่วงก่อนการก่อตัง้วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน การจดัตัง้วิทยาลยัวิชาการศึกษา 
บางแสน การจดัตัง้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และการจดัตัง้มหาวิทยาลัย
บรูพา  

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องในอดีตในประเด็นบริบททาง
สงัคมก่อนมีวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน การจดัตัง้วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน การจดัตัง้ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และการจดัตัง้มหาวิทยาลยับรูพา  

ค ำถำมน ำกำรวิจัย 

1. ส่ือสิ่งพิมพ์รายงานข่าวสารในประเด็นสภาพการณ์ทางด้านการศึกษาในช่วงก่อน
การก่อตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน การจดัตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน การจัดตัง้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และการจัดตัง้มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยแบ่ง
ออกเป็นประเดน็อะไรบ้าง และมีรายละเอียดอยา่งไร  

2. กลุม่บคุคลท่ีเก่ียวข้องในอดีตมีความคดิเห็นเก่ียวกบัความเป็นมาในอดีตท่ีเก่ียวข้อง
กบัสถานศกึษาแหง่นีอ้ยา่งไร 

ขอบเขตกำรวิจัย 

การวิจยัเร่ือง “พฒันาการของมหาวิทยาลยับรูพาท่ีปรากฏในส่ือสิ่งพิมพ์” เป็นการวิจัย
เชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการวิจยัเอกสาร (Document Research) จากส่ือสิ่งพิมพ์
ในประเดน็ สภาพการณ์ก่อนการก่อตัง้วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน เหตกุารณ์ส าคญัในระหว่าง
สถานศกึษาแหง่นีใ้ช้ช่ือวา่วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน การจดัตัง้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตบางแสน และการจัดตัง้ “มหาวิทยาลัยบูรพา” หลังจากศึกษาจากเอกสารในประเด็น
ดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้ว ผู้ วิจัยจะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) ผู้ ให้ข้อมลูหลกั (Key informants) เก่ียวกบัเหตกุารณ์ เร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัิและ
พฒันาการของสถาบนัการศึกษาแห่งนี ้โดยเจาะจงสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีประสบการณ์ตรง ทัง้ท่ีเคยเป็น
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อาจารย์สอนท่ีวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน ในปี พ.ศ.2499 นอกจากผู้ ท่ีเคยเป็นอาจารย์สอน
แล้ว ยังสัมภาษณ์นิสิตท่ีเคยศึกษาท่ีวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งต่อมาได้บรรจุเข้าเป็น
อาจารย์สอนท่ีสถาบนัการศึกษาแห่งนี ้นอกจากนี ้ยงัสมัภาษณ์บุคคลท่ีเคยเป็นนิสิตวิทยาลยัวิชา
การศกึษา บางแสน และเป็นอาจารย์สอนท่ีสถาบนัการศกึษาแห่งนี ้และเคยด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลยับรูพา  

นิยำมศัพท์ 

พัฒนำกำรของมหำวิทยำลัยบูรพำ ในงานวิจัยชิน้นี ้หมายถึง สภาพการณ์ทางด้านการศึกษา
ตัง้แต่ก่อนการก่อตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน กล่าวอีกนยัหนึ่ง เป็นการศึกษาการน าเสนอ
ขา่วสารของส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกบั 

 บริบททำงสังคมก่อนที่จะเกิด “วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ” หมายถึง การท่ีส่ือ
สิ่งพิมพ์น าเสนอขา่วสารในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบั  

o  การรุกรานจากตา่งประเทศ วดัจากการท่ีส่ือสิ่งพิมพ์น าเสนอข่าวสารในประเด็น 
การรุกรานของประเทศกลุม่ตะวนัตก และการรุกรานของประเทศแถบเอเชีย  

o การขาดแคลนสถาบนัการศึกษา วัดจาก การท่ีส่ือสิ่งพิมพ์รายงานข่าวสารใน
ประเดน็ “ความจ าเป็นท่ีต้องสร้างครู” 

o การริเร่ิมก่อตัง้โรงเรียนฝึกหัดครู วัดจากการท่ีส่ือสิ่งพิมพ์รายงานข่าวสารใน
ประเดน็ “บคุคลส าคญัท่ีริเร่ิมก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครู” และประเดน็ “พฒันาการของโรงเรียนฝึกหดัครู
ชัน้สงู” 

o สภาพปัญหาหลงัการก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครู วดัจากการท่ีส่ือสิ่งพิมพ์น าเสนอ
ข่าวสารในประเด็น “การขาดแคลนครู” ประเด็น “การขาดแคลนต าราเรียน” และประเด็น            
“การบริหารการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพน้อย”  

 กำรก่อตัง้ “วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน”  หมายถึง การท่ีส่ือสิ่งพิมพ์
รายงานขา่วสารในประเดน็ 

o การจดัตัง้วิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสานมิตร วดัจากการท่ีส่ือสิ่งพิมพ์รายงาน
ข่าวสารในประเด็น “ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี กับการเสนอจัดตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
ประสานมิตร” และประเดน็ “ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี กบัการชีแ้จงตอ่คณะรัฐมนตรี”  

o การจดัตัง้วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน หมายถึง การท่ีส่ือสิ่งพิมพ์รายงาน
ขา่วสารในประเดน็ 
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 ก าเนิดวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน วดัจากการท่ีส่ือสิ่งพิมพ์รายงาน
ขา่วสารในประเดน็ “ความจ าเป็นท่ีต้องสร้างวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” ประเด็น “พล.อ.มงักร 
พรหมโยธี ผู้ก่อตัง้วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” ประเดน็ “ดร.ธ ารง บวัศรี กบัการบกุเบิกวิทยาลยั
วิชาการศึกษา บางแสน” ประเด็น “ดร.วิลลิส พี พอร์เตอร์ กับการวางรากฐานการผลิตครูให้ 
“วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน” ประเด็น “ประเพณีของนิสิตวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน” 
และประเดน็  “สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้” 

   พฒันาการของวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน  วดัจากการท่ีส่ือสิ่งพิมพ์
รายงานข่าวสารในประเด็น “ รายนามผู้บริหารวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” ประเด็น “การโอน
โรงเรียน “พิบูลบ าเพ็ญ” เข้ากับ วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน” และประเด็น “การยุบรวม 
“วิทยาลยับางแสน” เข้ากบัวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” 

 กำรก่อตัง้ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยำเขตบำงแสน(มศว บำงแสน) 
หมายถึง การท่ีส่ือสิ่งพิมพ์รายงานขา่วสารในประเดน็ 

o  จุดเ ร่ิมต้นแนวคิดการยกฐานะจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน                  
สู ่“มศว บางแสน” วดัจากการท่ีส่ือสิ่งพิมพ์รายงานข่าวสารในประเด็น “ปัจจยัท่ีท าให้ต้องเปล่ียนเป็น 
“มหาวิทยาลัย” และประเด็น “ปรากฏการณ์หลังจากเปล่ียนฐานะจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา       
บางแสน เป็น มศว บางแสน” 

o พฒันาการของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (มศว บางแสน) วดัจากการท่ีส่ือ
สิ่งพิมพ์รายงานขา่วสารในประเดน็ “พฒันาการในทางวิชาการ “ ประเด็น “พฒันาการของหน่วยงาน 
มศว บางแสน” และประเดน็ “รายนามผู้บริหาร มศว บางแสน”  

 กำรจัดตัง้มหำวิทยำลัยบูรพำ หมายถึง การท่ีส่ือสิ่งพิมพ์รายงานข่าวสารใน
ประเด็น “พัฒนาการของมหาวิทยาลยับูรพาในทศวรรษแรก (พ.ศ.2533-2543)”  ประเด็น “ข้อมูล
เบือ้งต้นเก่ียวกับมหาวิทยาลัยบูรพา” ประเด็น “การเร่งน าโครงการจัดตัง้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็น 
‘วาระ’ เข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร” และประเดน็ “ท่ีมาของสถานท่ีส าคญัในอดีต“  

ส่ือสิ่งพมิพ์ หมายถึง สิ่งท่ีพิมพ์ขึน้จากน า้หมกึท าให้เป็นตวัอกัษร ภาพ ท่ีจดัพิมพ์ลงในแผ่นกระดาษ
หรือวสัดท่ีุมีลกัษณะเหมือนต้นฉบบั ประกอบด้วย หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร จุลสาร แผ่นพับ 
ใบปลิว ฯลฯ ท่ีน าเสนอขา่วสารเก่ียวกบัประวตั ิและความเป็นมาของมหาวิทยาลยับรูพา ซึ่งก่อนหน้า
นัน้เป็นวิทยาเขตหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร แต่อย่างไรก็ตาม ในการน าเสนอ
เนือ้หาในงานวิจัยชิน้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาถึงบริบททางสังคมตัง้แต่ก่อนก่อตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
บางแสน ซึ่งจ าเป็นต้องกล่าวถึงบริบททางสังคมก่อนตัง้โรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูง  และก่อนท่ีจะตัง้
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วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร โดยน าเสนอผลการศึกษาส่วนนีโ้ดยสรุปให้เห็นบริบททาง
การเมืองในช่วงนัน้ ซึ่งมีเหตกุารณ์ผู้น ากองทพัยึดอ านาจจากรัฐบาลท่ีบริหารประเทศไทยอยู่หลาย
ครัง้ ซึ่งการยึดอ านาจแต่ละครัง้ย่อมส่งผลกระทบมายงัการก่อตัง้วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน 
แห่งนี ้ซึ่งมีผลท าให้สถาบนัการศึกษาแห่งนีด้ ารงอยู่ดงัเช่นปัจจุบนั การน าเสนอผลการศึกษาใน
ประเด็นนี ้ผู้ วิจยัได้เท้าความตัง้แต่การก่อตัง้ “โรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สูง” ซึ่งต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็น 
“วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” และเปล่ียนช่ือเป็น “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบาง
แสน” จนกระทั่งเปล่ียนช่ือเป็น “มหาวิทยาลัยบูรพา” ตลอดจนบริบททางการเมือง สังคม และ
เหตกุารณ์ส าคญัในชว่งเวลาดงักลา่ว 

สัญลักษณ์มหำวิทยำลัยบูรพำ หมายถึง สิ่งท่ีใช้ส่ือความหมายให้รู้ว่าคือมหาวิทยาลัยบูรพา         
ในงานวิจยัชิน้นี ้หมายถึง วงกลมซ้อนกนัสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย ๙ อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วย
กนกเปลวเพลิง ด้านบนมีรัศมีรปะกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข ๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลม
นอกเบือ้งบนมีค าวา่ มหาวิทยาลยับรูพา เบือ้งลา่งมีค าวา่ BURAPHA UNIVERSITY 
สีประจ ามหาวิทยาลยับูรพา หมายถึง สีเทา-ทอง สีเทา เป็นสีของสมอง หมายถึง ความเจริญทาง
สติปัญญา สีทอง หมายถึง คณุธรรม สีเทาทอง จึงหมายถึง บณัฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้
กอปรด้วยสตปัิญญาและมีคณุธรรม 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
ประโยชน์ทางตรง 

ผลผลิตจากงานวิจัยชิน้นีจ้ะเป็นการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับประวัติ พัฒนาการของ
มหาวิทยาลยับูรพา หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยับรูพาสามารถน าเอาข้อมลูจากผลการศกึษาใน
งานวิจยัชิน้นีไ้ปใช้วางแผนการประชาสมัพนัธ์ การก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลัยใน
อนาคตได้ 

ประโยชน์ทางอ้อม 
เม่ือคนในสังคมรับรู้ประวัติ ความเป็นมาของสถานศึกษาแห่งนี ้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย

วิจยัท่ีมีความเป็นเลิศในหลากหลายศาสตร์และเป็นขุมปัญญาของภาคตะวันออก โดยเฉพาะการ
ผ่านเหตกุารณ์ส าคญัในแต่ละช่วงเวลาในประวตัิศาสตร์ ทัง้เหตกุารณ์ทางการเมืองท่ีมีหลากหลาย
บริบท ตัง้แต่ปี พ.ศ.2492 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นวนัท่ีกระทรวงศกึษาธิการได้ก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูชัน้
สงูขึน้จากนัน้ได้มีพฒันาการมาโดยตลอด การรับรู้เร่ืองราวอนัเป็นรายละเอียดของสถานศกึษาแห่งนี ้
จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ปกครองและนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาทัว่ประเทศไทย งานวิจยัชิน้นีจ้ึงเป็นการ
รวบรวมเนือ้หาท่ีมีคณุคา่ทัง้ตอ่มหาวิทยาลยัและตอ่คนในสงัค 
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กำรวิจัยเอกสำร 

 บริบททางสงัคมก่อนการก่อตัง้ 
      วิทยาลยัวชิาการศกึษา บางแสน 

 การก่อตัง้วิทยาลยัวิชาการศกึษา 

      บางแสน 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
      วิทยาเขตบางแสน 

  การจดัตัง้มหาวิทยาลยับรูพา 

ภำพ 1.1 
กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรสัมภำษณ์เชิงลึก 

 ความเป็นมาของสถาบันการศึกษา
แหง่นีท้ี่ไมถ่กูบนัทกึไว้ 

  บริบททางการเมือง สงัคม ในแต่ละ
ช่วงเวลาที่สง่ผลตอ่สถาบนัการศกึษาแหง่นี ้

 ผลกระทบทางการเมืองที่ส่งผลต่อ
พฒันาการของสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้

พฒันาการของ 

มหาวิทยาลยับรูพา 
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บทที่ 2  

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  

งานวิจัย เ ร่ือง  “พัฒนาการของมหาวิทยาลัยบูรพา ท่ีปรากฏในส่ือสิ่ งพิมพ์ ”              
อาศยั แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิการพฒันาการศกึษา  
2. แนวคดิเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 
3. ทฤษฎีเทคโนโลยีการส่ือสารเป็นตวัก าหนด 
4. แนวคดิเก่ียวกบัการบริหารการศกึษา 
5. แนวคดิเก่ียวกบัส่ือสิ่งพิมพ์ 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคดิการพฒันาการศกึษา ผลการศกึษาพบว่าได้
มีนกัวิชาการกลา่วถึงไว้ดงัตอ่ไปนี ้

จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร (2559, น.23) ระบุว่า การพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารท่ี
เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไป ท าให้
ผู้บริหารแต่ละประเทศจ าต้องวางแผนเตรียมความพร้อมให้กับพลเมืองของตนเองรับมือกับความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ เพ่ือให้เป็นพลเมืองท่ีก้าวทนัตอ่การเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การพฒันาด้านการศกึษา เน่ืองจากเห็นว่าการศกึษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันา “คน”  กล่าว
อีกนยัหนึง่ การจะพฒันาคนของประเทศตนเองก็จะต้องพฒันาการศกึษา ไม่เช่นนัน้การพฒันาคนจะ
เกิดขึน้ไม่ได้ เพราะการพัฒนาคนเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนา
การศึกษาให้กับพลเมืองนัน้จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่เพียงเฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว ด้วยเหตุนี ้จึงมีแนวความคิดในการพฒันาการศึกษาระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชนขึน้ เน่ืองจากเห็นว่าหน่วยงานภาคเอกชนมีศักยภาพสูงทัง้ในด้านความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ ความพร้อมของบุคลากรในด้านทักษะและความรู้ ความพร้อม
ทางด้านประสบการณ์ ความเช่ียวชาญด้านธุรกิจ ทรัพยากรเงิน ฯลฯ เป็นต้น ภาคเอกชนจึงถือเป็น
ก าลงัส าคญัส าหรับการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศร่วมกบัภาครัฐ  

หน่วยงานส านกัวิจยัและพฒันาการศกึษา และส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา ได้
วิเคราะห์ และสงัเคราะห์งานจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิจากทัง้ภาครัฐ 
เอกชน ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่าภาคเอกชนเป็นองค์กรส าคญัในการขบัเคล่ือนการศึกษา และพฒันา
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ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเห็นว่าการจะส่งเสริมการศึกษาของประเทศไทยนัน้จะต้องอาศยัความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรภาครัฐ กับองค์กรภาคเอกชน สามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบได้ 3 องค์ประกอบ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ภาครัฐ 
ภาครัฐมีหน้าท่ีก ากับดแูล โดยการวางระบบการพฒันาการศึกษาและส่งเสริมให้เกิด

ความคล่องตวัในการด าเนินการ การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันพัฒนา
การศึกษานัน้จะต้องจดัมาตรการลดหย่อนภาษี เพ่ือจูงใจหน่วยงานภาคเอกชนให้เป็นหุ้นส่วนทาง
การศึกษากับภาครัฐ ทัง้นี ้ภาครัฐจะต้องปรับบทบาทของตนเองใหม่เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการ
ท างานของ “ฝ่ายนโยบาย” และ “ฝ่ายปฏิบตัิการ” จากเดิมท่ีรัฐเป็นผู้ จัดการศึกษาซึ่งมีหน้าท่ีทัง้
ด าเนินการฝ่ายนโยบายและเป็นฝ่ายปฏิบตักิารเสียเองทกุอย่าง ตลอดจนการประเมินผลสิ่งท่ีท าด้วย
ตนเอง ซึ่งในยุคสมัยใหม่นัน้รัฐจะต้องปรับบทบาทเสียใหม่ โดยเป็นผู้ ก าหนดนโยบาย วางแผน
การศกึษา บญัญตักิฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ก าหนดมาตรฐานการศกึษา และกระจายอ านาจไปสู่ท้องถ่ิน
ให้มีหน้าท่ีในการจัดการศึกษา รัฐมีบทบาทใหม่คือการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมความ
คลอ่งตวัให้แก่ภาคเอกชน เพราะการจะพฒันาการศกึษาท่ีดีได้นัน้ภาครัฐจะต้องเช่ือมัน่ภาคเอกชนท่ี
จะเข้ามาร่วมลงทนุ โดยสง่เสริมให้มีการด าเนินกิจการอยา่งโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

2. หนว่ยประสาน 

หน่วยงานนีมี้หน้าท่ีส าคญัในการประสานงานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานด้าน

การศึกษา เช่น การท าหน้าท่ีสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานรัฐในท้องถ่ินกับหน่วยงานภาครัฐใน

ส่วนกลาง การสร้างความเข้าใจให้กับสถาบันการศึกษาภาคเอกชน ซึ่งมีอยู่หลายแห่งทัง้ใน

กรุงเทพมหานครและจงัหวดัต่าง ๆ อีกทัง้ยงัมีบทบาทในการประชาสมัพันธ์แนวคิด วิธีการปฏิบตั ิ

นโยบาย และหลกัปฏิบตัติา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษาทัง้สถาบนัการศกึษา

ของรัฐ เอกชน และองค์กรทางด้านการศกึษาอ่ืน  

3. ภาคเอกชน 

ภาคเอกชนมีหน้าท่ีสนบัสนุนทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรด้านก าลงัคน และการ
จดัหาบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ เพ่ือให้เข้าร่วมประชมุปรึกษาหารือในการพฒันาการศกึษาใน
ประเทศไทย ทัง้นี ้เพราะภาคเอกชนมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถหลากหลายด้าน ในด้าน
สถานศกึษาภาคเอกชน หรือ หน่วยงานภาคเอกชนอ่ืนจะต้องประเมินศกัยภาพของตนให้ดีเสียก่อน
ว่าตนเองมีความเช่ียวชาญ หรือมีความถนดัในด้านใดบ้าง เช่น การส ารวจตนเองว่ามีความพร้อม
มากกว่าสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐในเร่ืองอะไรบ้าง และพร้อมจะช่วยพฒันาการศกึษาอย่างไร 
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ในการส่งเสริมกนันัน้ ไม่ใช่เฉพาะการส่งเสริมให้มีการเข้ามีส่วนร่วมในการพฒันาการศกึษาเท่านัน้ 
หากแตต้่องสง่เสริมให้เกิดการแข่งขนักนัเองระหว่างสถาบนัการศกึษาด้วย เรียกว่า “การแข่งขนัแบบ
มีส่วนร่วม” เพ่ือส่งเสริมกลไกการตลาดให้มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพและพฒันามาตรฐาน
การศึกษาในประเทศไทยให้ดียิ่งขึน้ ด้วยเหตนีุ ้จึงจ าเป็นท่ีจะต้องปฏิรูปหน่วยงานท่ีเรียกว่า “ระบบ
การคลังการศึกษา” ให้สอดรับและส่งเสริมกลไกการตลาด เช่น การจัดสรรงบประมาณลงไปยัง
ผู้ เรียนท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์โดยตรงโดยไมผ่า่นสถานศกึษาดงัเชน่ปัจจบุนั เม่ือผู้ เรียนมีงบประมาณท่ี
จะศึกษาก็จะท าให้สถานศึกษากระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาองค์กร พัฒนาหลักสูตรของตนเองให้มี
คณุภาพและตรงกบัความต้องการของผู้ เรียน เพราะเม่ือมีผู้ประสงค์จะเข้าเรียนมากขึน้ก็หมายความ
วา่สถานศกึษามีโอกาสจะมีรายได้มากขึน้ 

ชูศรี  สนิทประชากร (2534,น.34)  ระบุว่า  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็น

กระบวนการเปล่ียนแปลง หรือ “ปรับปรุง” การจัดการศึกษาเพ่ือให้ได้ผลลัพท์ตามมาตรฐานท่ี

ก าหนดไว้ การพฒันาคณุภาพการศกึษาท่ีนิยมท ากนัวิธีการหนึ่งคือ การทดสอบการสอนแบบสาธิต 

หรือท่ีเรียกวา่ (Demonstration Method) ซึง่หมายถึง การท าให้ดเูป็นตวัอย่าง เป็นการแสดงตวัอย่าง

ให้เห็นเป็นแนวทางการปฏิบตัิ วิธีการสอนแบบสาธิตก็คือ วิธีการสอนท่ีครูมีหน้าท่ีวางแผนการเรียน

การสอนเป็นส่วนใหญ่ โดยแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ ส่วนแนวทางในการสาธิตแบ่งออกเป็น 2 

ประการ ได้แก่ ประการแรก การสาธิตแบบบอกความรู้ เป็นการแจ้งให้ผู้ เรียนทราบก่อนท่ีจะเร่ิมต้น

สาธิตว่าจะท าอะไรบ้าง และท าอย่างไร และจะมีผลอะไรเกิดขึน้บ้าง ประการท่ีสอง การสาธิตแบบ

ค้นพบความรู้ เป็นการสาธิตท่ีผู้ สาธิตหรือครูตัง้ค าถามให้ผู้ เรียนคาดคะเนค าตอบเอาเอง เพ่ือเป็น

การปลกุเร้าความสนใจของผู้ เรียน จากนัน้จึงให้ผู้ เรียนคอยสงัเกตจากการสาธิตว่ามีอะไรเกิดขึน้บ้าง 

และเกิดอยา่งไร 

ด้านประเภทของการสาธิต (Types of Demonstration) นัน้ ซนัด์ และ โทรบริดจ์ (Sund 

and Throwbridge,1973,p.117) ได้กล่าวถึงไว้โดยระบุว่าสามารถแบ่งออกได้ 6 ประเภท ได้แก่ 

ประเภทแรก ครูแสดงการสาธิตคนเดียว ประเภทท่ีสอง ครูและนักเรียนร่วมกันสาธิตไปพร้อมกัน 

ประเภทท่ีสาม การให้กลุม่นกัเรียนเป็นผู้สาธิต ประเภทท่ีส่ี นกัเรียนคนเดียวเป็นผู้สาธิต ประเภทท่ีห้า 

การให้วิทยากรเป็นผู้สาธิต ประเภทท่ีหก การสาธิตเงียบ ส่วนเทคนิคในการสาธิตนัน้แบ่งออกได้ 8 

ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก เลือกสาธิตเร่ืองท่ีสนใจและเป็นสิ่งแปลกใหม่ส าหรับนกัเรียน ประเภทท่ี

สอง ไม่ควรบอกผลการสาธิตให้นกัเรียนรู้ล่วงหน้า ประเภทท่ีสาม พยายามให้นกัเรียนมีส่วนร่วมใน

การสงัเกต ซกัถามและตอบค าถาม ประเภทท่ีส่ี ในระหว่างการสาธิต ไม่ควรบรรยายมากจนเกินไป 
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ประเภทท่ีห้า ไม่ควรเร่งสาธิตเร็วจนเกินไป อาจท าให้นกัเรียนตามไม่ทนั และไม่เข้าใจ ประเภทท่ีหก 

ควรให้นกัเรียนทกุคนมองเห็นได้ทัว่ถึง และครูควรเอาใจใสต่อ่ผู้ เรียนทกุคน ประเภทท่ีเจ็ด การสรุปผล 

ควรให้นักเรียนเป็นผู้สรุปผลการสาธิต ประเด็นท่ีแปด ครูจะต้องประเมินผลการสาธิตทุกครัง้ว่า

นกัเรียนเข้าใจหรือไม ่อยา่งไร  

ส่วนจดุประสงค์ของการสอนแบบสาธิตนัน้แบง่ออกได้ 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก 
เป็นการสาธิตเพ่ือกระตุ้นความสนใจให้ผู้ เรียนมีความสนใจในบทเรียน ประการท่ีสอง การสาธิตเพ่ือ
ช่วยอธิบายเนือ้หาท่ียากให้เข้าใจง่ายขึน้ ประการท่ีสาม การสาธิตเพ่ือพัฒนาการฟัง การสังเกต   
และการสรุปผล ประการท่ีส่ี การสาธิตเพ่ือแสดงวิธีการ หรือแสดงกลวิธีในการปฏิบตัิงานสอนของผู้
สาธิตให้ผู้ เรียนได้รับรู้ ประการท่ีห้า การสาธิตเพ่ือสรุปผล และประเมินผลความเข้าใจของผู้ เรียน 
ส่วนขัน้ตอนของการสาธิตการสอนนัน้สามารถสรุปได้ 3 ขัน้ตอนใหญ่ ได้แก่ ขัน้ตอนแรก เรียกว่า    
ขัน้เตรียมการสาธิต เป็นขัน้ตอนท่ีครูจะต้องเตรียมตวัเพ่ือท าการสอน สาธิตให้ผู้ เรียนได้เห็นจริง    
โดยจะต้องศกึษาบทเรียนให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อนจะท่ีท าการสาธิตให้นกัเรียนด ูประกอบกบัจะต้อง
เตรียมอปุกรณ์ให้พร้อมท่ีจะด าเนินการสาธิตการสอน และหากมีเวลาควรทดลองการสาธิตดกู่อนท่ี
จะท าการสาธิตจริง ขัน้ตอนท่ีสอง เรียกว่า ขัน้สาธิต ขัน้ตอนนีเ้ม่ือครูเข้าใจในสิ่งท่ีจะสอนดีแล้ว 
จะต้องเร้าความสนใจของผู้ เรียนให้สนใจในสิ่งท่ีจะสาธิต จากนัน้ท าการสาธิตตามล าดบัขัน้ตอนท่ี
เตรียมไว้ อาจให้ผู้ เรียนออกมาร่วมกันสงัเกตใกล้ชิดได้ จากนัน้ครูสรุปให้เห็นสิ่งท่ีได้จากการสาธิต
การสอนในแตล่ะครัง้ให้ผู้ เรียนเข้าใจ 

ประเด็นท่ีส าคญัในการพัฒนาการศึกษาต่อมาคือ เร่ืองงบประมาณและการบริหาร
จดัการเรียนรู้ ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาคณุภาพการศกึษา โดยเฉพาะงบประมาณ
นบัว่าเป็นปัจจยัหลกัของการจดัการการศึกษาในระดบักว้าง เพราะเป็นปัจจยัท่ีรัฐควบคมุและเป็น
ปัจจยัท่ีน าไปสูก่ารผลิตอ่ืนๆในระดบัปฏิบตั ิดงันัน้ การจดัสรรงบประมาณจึงต้องค านึงถึงความเสมอ
ภาค และความเหมาะสมตามความต้องการและความจ าเป็นของนกัเรียนและสถานศกึษาแตล่ะแห่ง 
ส่วนการบริหารจดัการเรียนรู้ท่ีให้ได้ประสิทธิผลควรใช้กรอบการบริหารจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ
ตามทฤษฎีเชิงระบบแบบเปิด และพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบการพฒันาคณุภาพการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประการต่อมา คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสร้างความ
รับผิดชอบร่วมของภาคสังคมทุกระดับ  นับตัง้แต่  ผู้ ปกครอง ชุมชน ผู้ ก าหนดนโยบาย                  
และสถานศึกษา ทัง้นี ้มุ่งเน้นการสร้างความรับผิดชอบร่วมระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและ
ชุมชนเป็นหลัก เพราะการกระท าดังกล่าวส่งผลต่อผู้ เรียนโดยตรง โดยมีผู้ ก าหนดนโยบายร่วม
รับผิดชอบสนบัสนุนและส่งเสริมการปฏิบตัิ แนวทางการพฒันาครอบคลุมทัง้ด้านความรับผิดชอบ



14 
 

ของสงัคม การประเมินคณุภาพครูอยา่งเช่ือถือได้ การพฒันาครูสูก่ารเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการ
พฒันาระบบงบประมาณแบบมีสว่นร่วม 

รัตนา ดวงแก้ว (2555,น.5) ระบุว่า คณุภาพการศึกษาเป็นประเด็นท่ีประเทศต่าง ๆ     
ทั่วโลกให้ความสนใจกันกว้างขวาง เพราะถือว่าเป็นตัวชีว้ัดท่ีส าคัญซึ่งเก่ียวข้องกับสภาพทาง
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศนัน้ๆ  แนวความคดิในการพฒันาคณุภาพการศกึษาของแตล่ะชมุชน 
แต่คนกลุ่มคนอาจแตกต่างกันไป  เช่น มุมมองของนักเรียนอาจแตกต่างไปจากมุมมองของ 
ผู้ ปกครอง หรือมุมมองของนักเรียน ของผู้ ปกครองอาจจะแตกต่างไปจากมุมมองของผู้ บริหาร
สถานศึกษาท่ีต้องมองครอบคลุมไปถึงการอยู่ร่วมในชุมชน เป็นต้น อีกทัง้บริบททางสังคมแต่ละ
ช่วงเวลา หรือกระบวนทัศน์ในการพัฒนาในแต่ละยุคสมัยนัน้จะส่งผลเก่ียวข้องกับแนวคิดในการ
พฒันาสถาบนัการศกึษา  

ฮอยล่ี (Hoyle,2009,p 23 อ้างถึงใน รัตนา ดวงแก้ว, 2556,น.8) กล่าวว่า การพฒันา
คุณภาพการศึกษาควรด าเนินการทั่วทัง้องค์กรการศึกษาแห่งนัน้ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกิจกรรม  (Activities) และกระบวนการ (Processes) โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดสิทธิ
ประโยชน์แก่ทัง้องค์การ ผู้ปกครอง และชมุชน หรืออาจกล่าวได้ว่าการพฒันาคณุภาพการศกึษาเป็น
อะไรก็ตามท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพมากยิ่งขึน้      
เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางของระบบการบริหารงานคณุภาพ หรือท่ีใช้ตวัอกัษรย่อว่า “ISO 9000”    
ซึ่งสามารถด าเนินการได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีแรก การควบคมุท่ีดีกว่า (Better Control) และวิธีท่ีสองคือ 
การสร้างมาตรฐานหรือนวตักรรม (Raise Standards/ Innovation) โดยมีค าอธิบายดงัตอ่ไปนี ้

1. การพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีการควบคุมท่ีดีกว่า เป็นกระบวนการ
ปรับเปล่ียนมาตรฐานการศึกษาชุดเดิม ไม่ใช่กระบวนการท่ีสงวนรักษาหรือสร้างมาตรฐานใหม่ขึน้  
มาตรฐานท่ีได้จากวิธีการนีเ้ป็นมาตรฐานท่ีได้รับการปรับปรุงผ่านกระบวนการของการเลือก          
การวิเคราะห์ และการปรับปรุงแก้ไขของผู้ ท่ีมีประสบการณ์เพ่ือท าให้คณุภาพของการจดัการศกึษาดี
ยิ่งขึน้ 

2. การพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีการสร้างมาตรฐานเป็นกระบวนการท่ีไม่
เก่ียวกบัการสงวนรักษามาตรฐานของการศกึษาท่ีมีอยู่เดิมไว้ แตเ่ป็นการพฒันาท่ีมุ่งสร้างมาตรฐาน
ขึน้มาใหม่ท่ีดีกว่าเดิม โดยมีกระบวนการท่ีเร่ิมต้นจากการศกึษาความเป็นไปได้ก่อน จากนัน้พฒันา
ผ่านกระบวนการวิจยัและพฒันา ระบบใหม่ หรือเรียกว่ามาตรฐานท่ีสร้างขึน้ใหม่จะผ่านการทดลอง
น าไปใช้งานแบบท าซ า้เสียก่อน เม่ือได้ผลการทดลองเป็นท่ีน่าพอใจแล้วจึงจะสามารถน ามาใช้ได้ 
มาตรฐานดงักล่าวนีถื้อว่าเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปทางนวตักรรม การตลาด 
และการจดัการ 



15 
 

ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 
2542 พบว่า กฎหมายได้มุ่งเน้นให้มีการขยายโอกาสทางการศึกษามากขึน้ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาอย่างกว้างขวางเท่าเทียมกันและทั่วถึง ดังจะเห็นได้จากการก าหนดให้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นหลักประกันว่าการให้บริการการศึกษาของหน่วยงานสถานศึกษาจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสงัคมได้ จากพระราชบญัญัติ
ดงักล่าวสถานศึกษาจึงต้องยึดมาตรฐานคณุภาพท่ีก าหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตน เพ่ือเป็นหลักประกันว่ากระบวนการบริหารจัด
การศกึษาของสถานศกึษาบรรลตุามมาตรฐานคณุภาพท่ีก าหนดไว้ พร้อมทัง้มีการทบทวนตรวจสอบ
รับรองคณุภาพมาตรฐานจากหนว่ยงานอิสระภายนอกเป็นระยะ 

รัตนา ดวงแก้ว (2556, น.11) ระบวุ่า อดมั (Adams,1993,p 4) กล่าวว่า “การพฒันา
คณุภาพการศกึษา” เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงคณุลกัษณะของการจดัการศกึษาท่ีมีมาตรฐาน ท าให้
เกิดผลอย่างยั่งยืนแก่ผู้ เรียนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร และสามารถสนองความต้องการของ
นกัเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน หรืออาจกล่าวได้ว่า คุณภาพการศึกษา คือ คณุภาพของผู้ เรียนท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู และมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามท่ีหลกัสตูรก าหนด ทัง้นี ้คณุภาพของ
ผู้ เรียนดงักลา่วเกิดจากความร่วมมือของทกุๆฝ่าย  ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชมุชนท่ีเอาใจใส่การ
จัดการศึกษา หน่วยงานระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ มีระบบการบริหารท่ีได้มาตรฐาน และ
โดยเฉพาะระดบัปฏิบตัิซึ่งหมายถึง สถานศึกษามีระบบการเรียนการสอนท่ีให้ความส าคญัจนถึง
ระดบัห้องเรียนอยา่งมีคณุภาพ อนัเป็นผลมาจากการมีผู้บริหารและครูมืออาชีพ รวมทัง้มีคณะกรรรม
การสถานศกึษาท่ีให้การปรึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ แนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพการศกึษาเก่ียวข้องกบั
บริบททางการเมือง วฒันธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจัยแต่ละอย่างต่างก็มีอิทธิพลต่อกัน 
ปัจจยัร่วมท่ีส าคญัท่ีมีผลตอ่คณุภาพการศกึษาคือ กระบวนการเรียนการสอน  ผลสมัฤทธ๋ิของผู้ เรียน 
ดงันัน้ หวัใจส าคญัของการพฒันาคณุภาพการศึกษาจึงเก่ียวข้องกับกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนโดยตรง 

สถาบนัวิจยัเพ่ือพฒันาประเทศไทยได้เสนอทางเลือกใหม่โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการ
พฒันาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยระบวุา่ หวัใจส าคญัของการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยู่ท่ีการ
สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของทุกฝ่ายในสังคม นับตัง้แต่ภาคประชาคม 
ภาครัฐบาล และกระทรวงศกึษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยปฏิบตัิซึ่งหมายถึง โรงเรียนท่ีจะต้อง
รับผิดชอบตอ่ผู้ปกครองและนกัเรียนมากขึน้ ควรเป็นหน่วยหลกัในการพฒันาคณุภาพการศกึษาและ
มีอิสระในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการออกแบบหลักสูตร วิธีการสอน และวิธีการ
วดัผลตามแนวคิดการพฒันาในยุคศตวรรษท่ี 21 ให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์และเจตนารมณ์ของ
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โรงเรียน ซึง่จะต้องตอบสนองตอ่สภาพปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองและชมุชน รวมถึงการ
ฝึกอบรมพฒันาครู และการประเมินคณุภาพสถานศกึษาภายในโดยมีการปฏิรูประบบการจดัท าและ
เผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกับคณุภาพของสถานศกึษาตอ่สาธารณะเพ่ือช่วยการตดัสินใจของผู้ปกครองใน
การคดัเลือกโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องปรับวิธีการจดัสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสมกับ
นกัเรียนและโรงเรียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ เพ่ือสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการจดั
การศกึษา จากข้อเสนอดงักลา่ว การพฒันาคณุภาพการศกึษายคุใหม่จึงควรด าเนินการร่วมกนัในทัง้ 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลกัสูตร 1) ส่ือการสอนและเทคโนโลยี 2) ระบบการประเมินผลผู้ เรียน 3) 
ระบบประเมินและพัฒนาคุณภาพครู 4) ระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา และ 5) ระบบ
การเงินเพ่ือการศึกษา ทัง้นี ้การพฒันาคณุภาพการศึกษาตามแนวคิดนีต้้องด าเนินไปทัง้สองระดบั 
คือ ระดบัประเทศ ท่ีจะต้องสร้างความรับผิดชอบของสังคมไทย โดยเน้นบทบาทของรัฐเป็นส าคญั 
และระดบัสถานศกึษา ในฐานะเป็นหนว่ยหลกัท่ีมีความเป็นอิสระในการจดัการเรียนการสอนและการ
พฒันาคณุภาพการเรียนการสอนอยา่งเช่ือถือได้ 

สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย์ และคณะ (2556). นักวิชาการจากสถาบนัวิจัยเพ่ือพัฒนา
ประเทศไทย หรือท่ีเรียกย่อๆว่า “ทีดีอาร์ไอ” (TDRI) อธิบายองค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พอสังเขป ดังนี ้1) หลักสูตร ส่ือการสอน และ
เทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบส าคญัเก่ียวกบัการ
จัดการเรียนรู้ โดยแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของหลักสูตรทัง้เนือ้หา สมรรถนะ (ทักษะ) และ
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของนกัเรียนท่ีมีความสอดคล้องกบัทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยหลกัสตูรมี
โครงสร้างกระชบั มีความยืดหยุ่น เน้นกระบวนการคิดขัน้สงูและบรูณาการ ดงัเช่น แนวคิดหลกัและ
ค าถามส าคญัในสาระการเรียนรู้ เรียนรู้ผ่านโครงงานและการท างานเป็นทีม 2) ระบบประเมินผล
ผู้ เ รียน เป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวกับการวัดคุณภาพผู้ เ รียนโดยใช้การทดสอบมาตรฐานใน
ระดบัประเทศ ซึง่ควรเป็นการทดสอบเพ่ือวดัความรู้ ความเข้าใจและทกัษะ (Literacy –Based Test) 
โดยประยุกต์เนือ้หาเข้ากับโจทย์จริงในชีวิตประจ าวันได้  และการน าผลการทดสอบมาตรฐาน
ระดบัประเทศไปสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึน้ในระบบการศึกษา เช่น การประเมินผลงานของครู 
การประเมินสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและเข้าช่วยเหลือสถานศึกษาท่ีมีปัญหา รวมถึงการ
ประเมินผลและให้รางวัลแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และยังเก่ียวกับการมีระบบสารสนเทศเพ่ือเป็น
ฐานข้อมลูในการก าหนดนโยบายของรัฐและการเลือกสถานศกึษาของผู้ปกครอง 

3) ระบบประเมินและพฒันาคณุภาพครู เป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัการพฒันาครูแบบ
ใหมซ่ึง่สนบัสนนุให้เกิดระบบชมุชนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกนั (Professional Learning Community) 
แทนการฝึกอบรมครูท่ีรัฐเป็นผู้ก าหนดให้เปล่ียนบทบาทมาเป็นผู้ก ากบัดแูลคณุภาพและส่งเสริมการ
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จดัการความรู้ โดยให้โรงเรียนเป็นหน่วยพฒันาหลกั ได้รับการจดัสรรงบประมาณ และมีอ านาจใน
การตดัสินใจเลือกหลกัสตูรและผู้อบรมเองและให้ความส าคญักับการน าความรู้ไปสู่การปฏิบตัิจริง 
นอกจากนี ้ระบบการประเมินครูเพ่ือให้ผลตอบแทนต้องขึน้อยู่กับพัฒนาการของผลการทดสอบ
มาตรฐานระดบัประเทศของนักเรียน และควรใช้วิธีการสงัเกตการณ์ร่วมกับการพิจารณาเอกสาร 
ทัง้นี ้ก าหนดให้มีการประเมินคงสภาพวิทยฐานะทุก 5 ปี และปรับลดงานธุรการของครูลงให้เน้น
หน้าท่ีในการสอนเป็นส าคญั 4) ระบบการประเมินคณุภาพสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบเก่ียวกับ
ระบบการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประเมินเพ่ือพัฒนา
คณุภาพ ส่วนระบบการประเมินคณุภาพสถานศึกษาภายนอกโดยส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) เป็นหนว่ยสนบัสนนุด้านความรู้ให้แก่โรงเรียน ก ากบัคณุภาพของ
โรงเรียน และประเมินโรงเรียนตามระดบัปัญหาเพ่ือให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 5) ระบบ
การเงินเพ่ือการศึกษา เป็นองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรในระบบการศึกษาเพ่ือสร้าง
ความรับผิดชอบและลดความเหล่ือมล า้ระหวา่งพืน้ท่ี โดยมีการใช้ข้อมลูผลการประเมินผู้ เรียนซึ่งเป็น
คะแนนการทดสอบมาตรฐานขัน้ต ่าของนกัเรียนในการพิจารณาจดัสรรเงินอดุหนนุให้แก่โรงเรียนใน
เขตพืน้ท่ีด้อยโอกาสอย่างเหมาะสม รวมทัง้ใช้ประเมินผลการท างานและให้รางวลัแก่ผู้บริหารและ
ควรปรับเปล่ียนงบประมาณด้านการศกึษาไปสูร่ะบบการเงินด้านอปุสงค์ คือ ตวัผู้ เรียนมากขึน้เพ่ือให้
สอดคล้องกับการสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษา จึงสรุปได้ว่า การพฒันาคณุภาพการศึกษา
เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงพฒันาการจดัการศกึษาเพ่ือให้ได้ผลลพัท์ตามท่ีคาดหวงั
ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีก าหนดไว้อนัจะน ามาซึ่งความพอใจของผู้ปกครองชมุชนและสงัคมโดยทัว่ไป ใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้องอาศยัความรับผิดชอบ
ร่วมกนัทัง้ระดบัประเทศและระดบัสถานศกึษาโดยค านงึถึงองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ การจดัการ
เรียนรู้ (หลกัสตูร ส่ือการสอน และเทคโนโลยี) การประเมินผลผู้ เรียน การประเมินและพฒันาคณุภาพ
ครู การประเมินคณุภาพสถานศกึษา และการจดัสรรงบประมาณเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา 

นอกจากนี ้ผู้วิจยัได้ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการจดัการศกึษาเพ่ือยกระดบัคณุภาพ
การเรียนรู้ในพืน้ท่ีด้วยพลังเครือข่าย ซึ่ง เจือจันทร์ จงสถิตอยู่  (2557, น.3) ระบุว่า การท่ีคนใน
สงัคมไทยวิพากษ์วิจารณ์ถึงวิกฤตคณุภาพการศกึษาในประเทศไทยมาโดยตลอดนัน้แสดงให้เห็นว่า
สงัคมไทยยงัไม่ประสบความส าเร็จในความพยายามท่ีจะปฏิรูปการเรียนรู้ ถ้าหากปล่อยให้เยาวชน
ไทยเติบโตไปอย่างไร้คณุภาพจะท าให้ไม่สามารถแข่งขันกับเยาวชนประเทศต่างๆในโลกได้ ความ
ด้อยคณุภาพของการศกึษาไทยนัน้ไมไ่ด้เป็นเพราะขาดแคลนงบประมาณ เห็นได้จากรัฐได้ลงทนุด้าน
การศึกษาราว 1 ใน 5 ของงบประมาณแผ่นดิน ประเด็นดงักล่าวนีชี้ใ้ห้เห็นถึงคณุภาพของการจดั
การศกึษาในประเทศไทย ตวัชีว้ดัหนึ่งท่ีส าคญัคือยงัมีเด็กและเยาวชนไทยท่ีด้อยโอกาสราว 5 ล้าน
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คน ท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา รวมถึงเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในระบบการศึกษาท่ีต้องออกจากระบบ
การศึกษาด้วย ส่วนคุณภาพของการศึกษานัน้วัดจากผลการสอบท่ีเรียกว่าหน่วยงานประเมิน
สมรรถนะของนกัเรียนท่ีมีช่ือภาษาองักฤษว่า “PISA” (Programme for International Student 
Assessment) ซึ่งเป็นการประเมินผลท่ีจดัโดยองค์กรตา่งประเทศท่ีก่อตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินสมรรถนะของนกัเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส ารวจระบบการศกึษาของนานาประเทศ
ว่าได้เตรียมความพร้อมไว้เพียงพอหรือไม่ อีกทัง้ยงัวดัคะแนนสอบจากหน่วยงานด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ระดบันานาชาติ หรือท่ีเรียกย่อๆว่า “TIMSS” (The International Association for 
the Evaluation of Educational Achievement. ผลคะแนนวดัระดบัภาษาองักฤษของเด็กไทยพบว่า 
โดยเฉล่ียอยู่ในอนัดบัท้ายๆ มีการกล่าวกันว่าเน่ืองจากพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนยงัเป็นไปใน
ลกัษณะท่ีเรียกวา่ “ไมพ่งึประสงค์” ได้แก่ ไมใ่ฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้ชีวิตแบบไร้จดุหมาย วยัรุ่นจ านวนมากติด
ยาเสพติด ติดการพนัน เป็นต้น ความด้อยประสิทธิภาพของการศึกษาไทยชีใ้ห้เห็นว่ารัฐต้องจัด
การศึกษาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณ การจัดล าดบัความส าคญัของการลงทุน การ
กระจายอ านาจลงสู่หน่วยปฏิบตัิ เพ่ือเพิ่มความหลากหลายท่ีเน้นไปท่ีตวัเด็กและเยาวชนและสนอง
ความต้องการของท้องถ่ิน การระดมก าลงัเพ่ือจดัการศึกษาแทนการจดัการในลกัษณะท่ียึดติดเชิง
ภารกิจว่าการศึกษาเป็นหน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวซึ่งมีระบบบริหารท่ียึดติดกับ
กฎระเบียบสงูมากกว่าการบริหารเพ่ือเปา้หมาย อีกทัง้ไม่จดัล าดบัความส าคญัในการลงทนุเพ่ือเด็ก
มากพอ  

สถาบนัการศึกษาส่วนใหญ่มักจะให้ความส าคญัในการพัฒนาคุณภาพการเรียนทัง้
ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ในสาระเชิงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ สิ่งท่ียัง
ขาดหรือกล่าวได้ว่าสถาบนัการศึกษาให้ความส าคญัน้อยไป คือ การพฒันาสมรรถนะการอ่านและ
การพฒันาด้านวิชาประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน นอกเหนือจากรายวิชาดงักล่าวแล้ว ยงัมีการบูรณาการ
ระหวา่งสาระวิชาตา่ง ๆ  และการเช่ือมโยงกบับริบทของพืน้ท่ี ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การค้าและสงัคม 
สิ่งแวดล้อม วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อีกทัง้การบูรณาการพฒันาทกัษะและคณุลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ของนักเรียน อาทิ การคิดวิเคราะห์ การคิดริเร่ิม มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม นอกจากนี ้มีมิติโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการ
บริหารจัดการท่ีระดมพลังเครือข่ายต่างๆในพืน้ท่ี ส าหรับแนวทางการหนุนเสริมหรือการพัฒนา
คณุภาพการเรียนรู้ ส่วนใหญ่เน้นการพฒันาท่ีตวัครู ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัตอ่คณุภาพการจดัการเรียน
การสอน โดยเน้นการปรับกระบวนทศัน์ครู เพ่ือการจดัรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ท่ีเน้นการปฏิบตัิจริง 
การพฒันาด้านเทคนิคและทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การเรียนรู้แบบใหม่และให้โอกาสครูได้สร้างนวตักรรม
ด้วยตนเอง และมีการเสริมโดยพฒันาตรงท่ีตวันกัเรียน เชน่ การจดักิจกรรมคา่ย การเรียนรู้จากแหล่ง
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เรียนรู้นอกห้องเรียน การทดลองปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ การจดัท าโครงงานตา่งๆ โดยให้ครูเข้าร่วม
ในขัน้ตอนและกระบวนการตา่งๆเพื่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบตัคิวบคูไ่ปด้วย 

ผู้ วิจัยได้น าเอาแนวคิดการพัฒนาการศึกษาเข้ามาประกอบการท าความเข้าใจใน
งานวิจัยชิน้นี  ้ เ น่ืองจากเป็นการศึกษาพัฒนาการของสถาบันการศึกษาแห่งนี  ้ซึ่งผู้ บริหาร
สถาบนัการศกึษาได้พฒันาสถาบนัการศกึษาแหง่นีท้า่มกลางความเปล่ียนแปลงทัง้จ านวนนิสิตท่ีเข้า
เรียนต่อ ทัง้บริบททางการเมือง สงัคม ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลตัง้แต่การก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครู
ชัน้สูง การบริหารวิทยาลัยบางแสน ซึ่งต่อมาได้ถูกยุบแล้วรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยวิชา
การศกึษา บางแสน ก่อนท่ีจะยกฐานะเป็นมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และยก
ฐานะสู่มหาวิทยาลยับูรพา ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับการพัฒนาการศึกษาตามแนวคิดของผู้บริหาร
การศกึษาในแตล่ะชว่งเวลา  

แนวคิดมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 

ก่อนท่ีจะกล่าวถึงแนวคิดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ผู้ วิจัยได้สรุปหลักการของ
มหาวิทยาลัยในระบบราชการอย่างคร่าวๆ ก่อน เพ่ือให้เห็นถึงแนวคิดท่ีมีอยู่เดิม และแนวคิดท่ี
เปล่ียนแปลงไป ซึ่งจะท าให้เข้าใจแนวคิดท่ีจะน ามหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการ 
กล่าวคือ การบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้ระบบราชการนัน้จะต้องด าเนินการทุ กอย่างภายใต้
กฎเกณฑ์ของราชการท่ีได้ถือว่าเป็นบรรทัดฐานเดียวกันทุกส่วนราชการ มีระบบการควบคุม
ตรวจสอบท่ีตายตวั มีระบบการจดัสรรและบริหารงบประมาณท่ีก าหนดไว้ส าหรับการใช้จ่ายเงินของ
ราชการ โดยเฉพาะมีระบบการบริหารงานบคุคลท่ีเป็นระบบเดียวกนัทัว่ประเทศ  

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความเป็นมาของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
พบวา่แนวคดินีมี้มาตัง้แต ่พ.ศ.2507 ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์ในมหาวิทยาลยัของรัฐได้ย่ืนหลกัการตอ่
จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในช่วงนัน้ แต่ก็ไม่ได้รับความเห็นชอบแต่อย่างใด อย่างไรก็
ตาม รัฐบาลจอมพลถนอมได้จัดตัง้หน่วยงานหนึ่งท่ีเรียกว่า “ทบวงมหาวิทยาลัย” ขึน้ เพ่ือให้ท า
หน้าท่ีก ากับดูแลมหาวิทยาลยัแทน “ส านกันายกรัฐมนตรี” หลงัจากท่ีจดัตัง้ “ทบวงมหาวิทยาลยั” 
ส าเร็จ มหาวิทยาลยัจึงย้ายไปสงักดัทบวงมหาวิทยาลยัแทน อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลยัก็ยงัคงอยู่
ภายใต้กฎหมายระเบียบราชการเดิม ซึ่งท าให้การด าเนินงานขาดความคล่องตัว จึงได้มีความ
พยายามท่ีจะน ามหาวิทยาลยัออกนอกระบบราชการเร่ือยมา  

ทินพนัธุ์ นาคะตะ (2546,น.1) ระบวุ่า การสมัมนาเก่ียวกบัการออกนอกระบบราชการท่ี
มีการจดัขึน้เม่ือปี พ.ศ.2507 นัน้ เป็นการสัมมนาเร่ือง “ปัญหาและบทบาทของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย” จากนัน้ได้มีการสมัมนาเร่ืองนีอี้ก 3 ครัง้ คือในปี พ.ศ.2509  พ.ศ.2510 และ พ.ศ.2513 
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จนได้ข้อสรุปเก่ียวกับมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐบาล เสนอต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งลงมติเห็นชอบใน
หลกัการเม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2514 โดยมอบให้สภาการศกึษาแห่งชาติยกร่างพระราชบญัญัติ
ดงักลา่วขึน้ โดยมีหลกัการส าคญัคือ ประการแรก ให้มีคณะกรรมการจดัสรรเงินทนุมหาวิทยาลยัเป็น
ตัวกลางระหว่างรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย ประการท่ีสอง ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการ
บริหารงาน มีเสรีภาพทางวิชาการและมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีสมาคมคณาจารย์เป็นท่ี
ปรึกษาอธิการบดี ประการท่ีสาม มหาวิทยาลยัมีอิสระในการบริหารงานบคุคล และมีความคล่องตวั
ในการบริหารการเงินของตนเอง จากนัน้ส านักนายกรัฐมนตรี ได้ส่งเร่ืองให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
พิจารณา ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย และคณะปฏิวัติก็ยังไม่พร้อมท่ีจะให้ มีการเปล่ียนแปลงตาม
แนวทางเชน่นัน้ เร่ืองทัง้หลายจงึชะงกัลง 

มหาวิทยาลยันอกระบบ คือ สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการบริหารจดัการอิสระแยก
จากระบบราชการ (Autonomous University) แตย่งัคงได้รับเงินอดุหนนุทัว่ไป (Block Grant) ท่ีรัฐ
จัดสรรให้โดยตรงเป็นรายปี เพ่ือใช้จ่ายตามความจ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลยัและเพื่อประกนัคณุภาพการศกึษา กล่าวอีกนยัหนึ่ง การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของ
รัฐนัน้มีความหมายและการด าเนินการท่ีแตกตา่งออกไปจากเดิม มหาวิทยาลยัมีความเป็นอิสระมาก
ขึน้ การควบคมุและการก ากบัของรัฐบาลจะลดลงหรือมีน้อยท่ีสดุ รัฐบาลจะก ากบัเพียงด้านนโยบาย
การจดัสรรงบประมาณและคณุภาพเป็นหลกั แต่จะเน้นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการ 

เทียนฉาย กีระนันท์ (2542,น.32) ระบุว่า มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หมายถึง 
มหาวิทยาลัยท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีไม่ใช่ส่วนราชการและไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ เป็นองค์กรสาธารณะไม่
แสวงหาก าไรท่ีเรียกว่า “Public Corporate” เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีการจดัวางระบบงานเอง ผู้บริหาร
สามารถตดัสินในเชิงนโยบายและบริหารจดัการเอง มีระเบียบ กฎเกณฑ์ในการบริหารจดัการเป็น
ของตนเอง มีความเป็นอิสระและเบ็ดเสร็จ ซึ่งข้อความข้างต้น สอดรับกับการให้ความหมายของ 
กฤษณพงค์ กีรตกร (2546) ท่ีกล่าวว่า มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ หมายถึง มหาวิทยาลยัท่ีได้รับ
การดแูลในเร่ืองภายในได้เบ็ดเสร็จในด้านวิชาการ (หลกัสูตรและหน่วยงานในสงักดั) ทัง้ด้านระบบ
บคุลากร (การวางระบบ เงินเดือนและการตอบแทนสิทธิประโยชน์) และด้านการเงิน ทรัพย์สิน (การ
พสัด ุการบริหารงบประมาณ) 

การท่ีมหาวิทยาลยัออกนอกระบบราชการ สภาพของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐบาล
จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากสภาพของมหาวิทยาลัยของรัฐ ประการแรก คือ มหาวิทยาลัยจะมี
สภาพเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ประการท่ีสอง มหาวิทยาลยั
จะเป็นนิติบุคคลท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ โดยทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงการ
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ศึกษาธิการหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีรัฐจดัตัง้ขึน้เพ่ือให้มีหน้าท่ีก ากับดแูลในเร่ืองนี ้ประการท่ีสาม เป็น
หน่วยงานของรัฐท่ียงัคงได้รับการจดัสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินตามพระราชบญัญัติ
วิธีการงบประมาณอย่างเพียงพอท่ีจะประกันคณุภาพการศึกษาไว้ได้ ความเป็นอิสระในการบริหาร
ของมหาวิทยาลัยจะปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย กล่าวคือ สภา
มหาวิทยาลยัจะสามารถก าหนดระเบียบข้อบงัคบัในการบริหารจดัการในเร่ืองต่าง ๆ ได้ โดยอิสระ
ภายใต้กรอบแห่งพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยนัน้  การบริหารจัดการจะสิน้สุดท่ีสภา
มหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นเร่ืองท่ีจะเสนอคณะรัฐมนตรี ท่ีจะต้องเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบและน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอ่ไป  

ด้านการบริหารวิชาการ จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นนี พ้บว่าเ ม่ือ
มหาวิทยาลยัออกนอกระบบราชการแล้ว การบริหารวิชาการของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐบาลก็
จะเปล่ียนไปตามหลกัเสรีภาพทางวิชาการ โดยให้การด าเนินการเสร็จสิน้ท่ีสภามหาวิทยาลยัมากท่ี
สดุแตก่ารด าเนินงานทางวิชาการจะต้องสอดคล้องกบันโยบายและเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ
ท่ีก าหนดโดยหน่วยงานกลาง ทัง้นี ้แนวทางในการด าเนินการอาจเป็นได้ ดงันี ้ประการแรก สภา
มหาวิทยาลยัมีอ านาจอนุมตัิหลกัสูตรการศึกษาและอนุมตัิการเปิดสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
และแผนท่ีทบวงมหาวิทยาลยั หรือ กระทรวงศกึษาธิการ ก าหนด ประการท่ีสอง สภามหาวิทยาลยัมี
อ านาจอนุมตัิจดัตัง้ ยบุเลิกหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ประการท่ีสาม มหาวิทยาลัยมีหน้าท่ีพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ
การศกึษาให้สอดคล้องกบันโยบายของหนว่ยงานกลาง 

ตอ่มา เม่ือรัฐได้ตราพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 ท าให้เกิดองค์กรหนึ่ง 
เรียกว่า “ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” หรือเรียกกันทั่วไปว่า “สกอ” สิ่งท่ีตามมาคือ 
มหาวิทยาลยั หรือวิทยาลยัท่ีสอนระดบัให้ปริญญาในประเทศไทยทัง้รัฐและเอกชนจะต้องอยู่ภายใต้
ร่มเงาของหน่วยงานนี ้การปรับโครงสร้างระบบการบริหารการศึกษาในระดบัอุดมศึกษานีจ้ะมีการ
จัดสรรงบประมาณของรัฐไปสู่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นธรรมมากกว่ายังคงอยู่ในระบบเดิม สิ่งท่ี
เกิดขึน้ในตา่งประเทศซึง่ใช้ระบบนีคื้อ รัฐอาจจดัสรรรายได้ให้เท่าเดิม บางแห่งอาจจะเพิ่มขึน้บ้าง แต่
สิ่งท่ีเกิดขึน้กบัมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ คือ รัฐจดัสรรนายได้ให้มหาวิทยาลยัน้อยลง โดยเฉพาะ
เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนนิสิตท่ีมากขึน้ ในขณะเดียวกนั มหาวิทยาลยัจ าเป็นต้องแข่งขนักันในเร่ือง
ของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินการ และต้องพยายามหารายได้เพ่ือให้มหาวิทยาลยั
มีรายรับมากขึน้ด้วย  
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อดลุย์ วิริยเวชกลุ (2549, น.13) ระบวุ่า การท่ีมหาวิทยาลยัออกนอกระบบ หรือเรียกว่า 
กลายสภาพไปเป็นสถาบนัการศึกษาในก ากับของรัฐนัน้อาจท าให้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ
จากภาครัฐมากขึน้ก็ได้ หรือน้อยลงก็ได้ แต่สิ่งท่ีด าเนินไปอย่างแน่นอนคือ การบริหารจัดการจะ
คล่องตวัมากขึน้ มีความยืดหยุ่นมากขึน้ เม่ือเทียบกบัการอยู่ในระบบราชการเดิม สิ่งท่ียืดหยุ่นมาก
ขึน้ประการหนึ่งคือ การบริหารจัดการบุคลากร และการจัดซือ้จัดจ้าง และสถานภาพของอาจารย์
มหาวิทยาลยั ซึ่งหากมหาวิทยาลยัแห่งนัน้ออกนอกระบบราชการ อาจารย์จะมีค่าตอบแทนสูงขึน้
จากเดิมราว 1.2 , 1.5 หรืออาจเป็น 1.8 เท่าของเงินเดือนท่ีได้รับเม่ืออยู่ในระบบราชการ ทัง้นี ้ขึน้อยู่
กับปัจจัยอ่ืนด้วย เช่น คุณวุฒิ เป็นต้น สิ่งท่ีเกิดขึน้อย่างแน่นอนอีกประการหนึ่งคือ การยุบเลิก
สาขาวิชา คณะ จะท าได้ง่ายขึน้  

ข้อดีของการน ามหาวิทยาลยัออกนอกระบบราชการ คือ ท าให้การบริหารงานมีความ
คล่องตวั คณาจารย์สามารถเปิดหลักสูตรเพ่ือรองรับความต้องการของผู้ ท่ีต้องการศึกษาได้ง่าย
กวา่เดมิ และเป็นการชว่ยลดคา่ใช้จ่ายให้กบัรัฐบาลอีกด้วย ทว่า การน ามหาวิทยาลยัออกนอกระบบ
นัน้ก็มีข้อจ ากดัเชน่เดียวกนั คือ นกัการเมืองอาจเข้ามีบทบาทตอ่การบริหารงานมหาวิทยาลยัมากขึน้ 
เน่ืองจากมหาวิทยาลยัยงัต้องการงบประมาณสนบัสนุนจากรัฐบาล ประกอบกับการเก็บค่าใช้จ่าย
จากผู้ เรียนอาจจะมากขึน้ ในประเด็นนีอ้าจถูกมองได้ว่าอาจท าให้ผู้ มีรายได้น้อยขาดโอกาสใน
การศึกษา เพราะจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายสงูขึน้จากเดิมท่ีอยู่ในระบบราชการ ข้อจ ากดัอีกประการหนึ่ง
คือ กรณีท่ีหลกัสูตรท่ีเปิดสอนประสบภาวะไม่คุ้มทนุ อาจจะต้องปิดหลกัสูตรลง หากมองในมมุของ
การตรวจสอบผู้บริหารมหาวิทยาลยัจะเห็นว่าตรวจสอบได้ยากกว่าการท่ีมหาวิทยาลยัอยู่ในระบบ
ราชการ 

ด้านการก ากบัตรวจสอบนัน้ แบง่เป็นการก ากบัตรวจสอบภายในมหาวิทยาลยั กบั การ
ก ากับตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ส าหรับการก ากับตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลยั มีข้อก าหนดวา่มหาวิทยาลยัจะต้องพฒันาระบบการติดตาม การตรวจสอบเพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ รับผิดชอบ ส่วนการ
ก ากับตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกนัน้ มีหลกัการ 4 ข้อ คือ ข้อแรก การก ากับจากหน่วยงาน
ภายนอกจะเป็นสว่นหนึง่ของระบบการก ากบัของรัฐ ซึ่งจะเป็นการก ากบัท่ีเป็นระบบจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทบวงมหาวิทยาลัย หรือ กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองนี ้ข้อสอง การก ากบัด้วยกลไกงบประมาณ จากการปรับปรุงระบบการ
จัดสรรเงินงบประมาณโดยใช้ผลการปฏิบตัิงานเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร ทบวงมหาวิทยาลัยจะ
ร่วมมือกบัส านกังบประมาณเพ่ือให้การจดัสรรงบประมาณเป็นกลไกผลกัดนัให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผน ข้อสาม การก ากับด้วยนโยบายของรัฐบาล ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการให้
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เป็นไปตามแผนพัฒนา อาจมีนโยบายพิเศษเฉพาะกิจเฉพาะด้านของรัฐบาลท่ีก าหนดให้
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการทัง้ในกรณีมีงบประมาณสนับสนุนและไม่มีงบประมาณ
สนับสนุน ข้อส่ี การก ากับด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานกลางส่งเสริมให้
มหาวิทยาลยัทกุแหง่สร้างระบบการประกนัคณุภาพของตนเองให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงาน
กลางก าหนด ดังนัน้ ผลจากการด าเนินการในระบบประกันคุณภาพการศึกษาจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการบริหารมหาวิทยาลัยท่ีอาจต้องปรับปรุงเพ่ือให้ผลผลิตได้คณุภาพตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

ก าชยั จงจกัรพนัธ์ (2546 น.39) กล่าวว่า ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการท่ีมหาวิทยาลยั
ออกนอกระบบราชการ  ผลกระทบท่ีส าคัญซึ่งมีเพียงประการเดียวคือ มหาวิทยาลัยจะเปล่ียน
สถานภาพจากมหาวิทยาลยัท่ีเป็นสว่นราชการไปเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐท่ีโดยหลกัการแล้ว
จะไม่ถูกผูกมัดยึดโยงต้องให้ใช้กฎ ระเบียบของราชการท่ีมีอยู่  ผลกระทบอ่ืน ๆ ในเร่ืองของ
งบประมาณ คา่หนว่ยกิต การเป็นธุรกิจการศกึษาของมหาวิทยาลยั ซึ่งอาจถกูคนจ านวนหนึ่งมองว่า
โอกาสของคนท่ีมีเงินทนุน้อยจะได้รับการเลือกให้เข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัท่ีออกนอกระบบแล้วนัน้
มีน้อยลงไป ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี ้เป็นเร่ืองของการคาดการณ์ ความมุ่งประสงค์ ทัง้สิน้ ไม่ว่า
งบประมาณจะได้รับน้อยลง หรือ คา่หนว่ยกิตจะสงูขึน้ หรือการเล่นพรรคเล่นพวกเพ่ือน าตนเองเข้าสู่
ต าแหน่งการบริหารมหาวิทยาลัย สิ่งเหล่านีอ้าจเกิดขึน้ก็ได้ หรือไม่เกิดขึน้ก็ได้ หรือแม้แต่หาก
มหาวิทยาลยัยงัคงอยูใ่นระบบราชการเดมิ สิ่งเหลา่นีก็้อาจเกิดขึน้ได้ หรือไมเ่กิดขึน้ก็ได้   

ด้านรังสรรค์ ธนะพรพนัธ์ (2552,น.31) ระบวุ่า จากการเปล่ียนแปลงของสงัคมท่ีด าเนิน
ไปอย่างรวดเร็วตามยุคแห่งทุนนิยม หรือเรียกว่า พลังแห่ง “โลกาภิวัตน์” ท่ีได้ส่งผลต่อความ
เปล่ียนแปลงในระบบการศกึษาในประเทศไทยอยา่งมาก ทัง้ด้านวฒันธรรมการศกึษาในตา่งประเทศ
ท่ีเข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทย อันท าให้วิธีคิด ค่านิยมของผู้ เ รียนกับผู้ สอนเปล่ียนแปลงไป           
การเปล่ียนแปลงคา่นิยมทางการศกึษานีไ้ด้สง่ผลให้ครูและนกัเรียนมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะ “ผู้ ซือ้” 
และ “ผู้ขาย” ซึ่งผู้บริหารสถาบนัการศกึษาในประเทศไทยจะต้องตระหนกั และปรับตวัเพ่ือให้เข้ากบั
โลกยุคใหม่ให้ได้ สิ่ งหนึ่ง ท่ีจะรัฐจะต้องให้ความส าคัญประการหนึ่งคือ จะต้องพัฒนาให้
สถาบนัการศกึษาในท้องถ่ินมีคณุภาพเทียบเท่ากบัสถาบนัการศกึษาในเมืองหลวง ไม่เช่นนัน้จะเกิด
ความเหล่ือมล า้ทางการศกึษามากยิ่งขึน้ไปอีก 

ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2541 นโยบายการออกนอกระบบเป็นข้อตกลงหนึ่งท่ี
ผูกพันกับสัญญากู้ ยืมเงินกับ ไอเอ็มเอฟ (IMF) ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายจะลดงบประมาณของส่วน
ราชการให้น้อยลงเพ่ือให้มหาวิทยาลยัสามารถบริหารจดัการงบประมาณได้เอง โดยมีเป้าหมายให้
สามารถเลีย้งตวัเองได้ ตอ่มาในปี พ.ศ.2542 เร่ิมมีการเสนอให้มหาวิทยาลยั และคณะท่ีจะตัง้ขึน้ใหม่
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ใช้นโยบายบริหารตนเองด้วยการออกนอกระบบราชการ และหยดุรับพนกังานข้าราชการพลเรือนเข้า
มาบรรจุในมหาวิทยาลยั แต่ให้บรรจุคนเข้าท างานในต าแหน่ง “พนกังานมหาวิทยาลยั” แทน ซึ่งมี
กรอบเงินเดือนและสวสัดกิารแตกตา่งจากข้าราชการพลเรือนเดมิ  

มหาวิทยาลัยนัน้เป็นองค์กรทางสังคมท่ีแบกรับความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
โดยเฉพาะชมุชนท่ีอยู่บริเวณแวดล้อมมหาวิทยาลยันัน้ ๆ ประกอบกบัมหาวิทยาลยัมีรายได้จากคน
ในชมุชนท่ีส่งบุตรหลานเข้าเรียน รายได้ของมหาวิทยาลยัก็มาจากการลงทะเบียนเข้าเรียนของนิสิต
ซึง่เป็นคนในสงัคม นอกจากนี ้มหาวิทยาลยัยงัมีรายได้จากงบประมาณของภาครัฐซึ่งมีท่ีมาจากเงิน
ภาษีของประชาชน ดงันัน้ มหาวิทยาลยัจึงไม่อาจปฏิเสธความผกูพนัท่ีมีตอ่สงัคมได้ และด้วยเหตนีุ ้
การเสนอหลกัสูตรใหม่ของแต่ละภาควิชาหรือคณะวิชานัน้ จึงจ าเป็นต้องส ารวจความต้องการของ
ประชาชนในสงัคม 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับข้อจ ากัดประการหนึ่งเม่ือมหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบ ซึง่หมายถึง มหาวิทยาลยัแหง่นัน้จะต้องหาเงินมาใช้จา่ย หากไมส่ามารถแบกรับคา่ใช้จ่ายหรือ
หารายได้มากพอกับการด าเนินกิจกรรม มหาวิทยาลยัซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งจะต้องไปหากู้ ยืมเงินจาก
แหล่งเงินทุนอ่ืน ดงัเช่นท่ีเกิดขึน้กับมหาวิทยาลัยบางแห่งในประเทศจีนท่ีมหาวิทยาลัยต้องหาเงิน
ด้วยตวัเองมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในขณะเดียวกนัต้องแบกรับหนีส้ินท่ีมีอยู่จ านวนมาก เหตผุลหนึ่ง
เพราะมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งต่างก็แข่งขนักันเปิดรับนิสิตภายใต้กลไกตลาดเสรี จึงมีการก่อสร้าง
อาคารท่ีทนัสมยั เพ่ือแสดงให้เห็นวา่เป็นสถาบนัการศกึษาท่ีมาตรฐาน ใหญ่โต สง่างาม อีกทัง้ยงัต้อง
จ่ายเงินเดือนบุคลากรเพิ่มขึน้ด้วยความคิดท่ีว่ารายได้ของบุคลากรท่ีสูงขึน้จะเป็นการดึงดดูคนท่ีมี
คุณภาพให้อยู่กับสถาบนัการศึกษา จึงท าให้การควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัยบางแห่งขาด
ประสิทธิภาพ  

ผู้ วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับข้อจ ากัดท่ีเกิดขึน้กับการหาเลีย้งตนเองของ
สถานศึกษาบางแห่งในต่างประเทศ พบว่าเม่ือมหาวิทยาลัยตกเป็นของนายทุน ผู้ บริหารย่อมมี
บทบาทต่องานวิชาการของอาจารย์ วิทยานิพนธ์ งานวิจยัอ่ืน ๆ เพราะถ้างานวิชาการด าเนินไปใน
ทิศทางท่ีขัดต่อผลประโยชน์ของนายทุน ก็จะท าให้นายทุนไม่พอใจ ซึ่งจะส่งผลมายังอาจารย์ 
บคุลากร และส่งผลถึงวิทยานิพนธ์ของนิสิตด้วย กล่าวอีกนยัหนึ่ง สิ่งท่ีสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ คือ 
เสรีภาพทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตก็จะถกูจ ากดัลงไปด้วย  

ก าชยั จงจกัรพนัธ์ (2546,น.9) ระบวุ่า รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะปรับเปล่ียนมหาวิทยาลยั
ของรัฐทัง้หมด 20 แห่ง ให้พ้นจากความเป็นราชการไปสู่มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐภายในปี พ.ศ.
2545 เหตผุลก็เพราะต้องการส่งเสริมการปฏิบตัิงานของสถาบนัอดุมศกึษาให้มีความอิสระ คล่องตวั 
มีประสิทธิภาพมากขึน้ เป็นสิ่งท่ีสถาบันการอุดมศึกษาของรัฐเรียกร้องมาตลอด โดยหวังว่า
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มหาวิทยาลยัของรัฐจะหลุดพ้นจากวิกฤตอุดมศึกษาท่ีประสบอยู่ คือ การท่ีสถาบนัอุดมศึกษาผลิต
บณัฑิตท่ีไมมี่คณุภาพสูส่งัคม และเป็นไปตามข้อผกูพนัท่ีท าไว้กบัธนาคารพฒันาแหง่เอเชีย  

กล่าวอีกนัยหนึ่ง เดิมทีเม่ือมหาวิทยาลัยอยู่ในระบบราชการ จะต้องปฏิบตัิอยู่ในกฎ 
ระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด ท าให้เกิดปัญหาท่ีหน่วยงานของรัฐหรือมหาวิทยาลัยนัน้ไม่
สามารถดึงดูดคนเก่ง มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่องค์กรมหาวิทยาลัยของรัฐได้ เข้าลักษณะท่ี
เรียกว่า “รักษาคนดี คนเก่งไว้ไม่ได้” คนท่ีมีความรู้ มีวุฒิการศึกษาดีก็ไม่อยากเข้ามาท างานใน
มหาวิทยาลยัของรัฐ ประกอบกบัคนท่ีไมข่ยนัท างานก็ยงัคงอยู่ในองค์กรตอ่ไป ไม่สามารถผลกัดนัคน
ท่ีไมข่ยนัท างาน หรือไมมี่ผลงานออกไปได้ ดงันัน้ การออกนอกระบบราชการจึงเป็นทางออกหนึ่งซึ่งมี
ข้อดีคือการตดัสินใจเป็นไปได้รวดเร็วมากกวา่การอยูใ่นระบบราชการ  

เม่ือมองจากมุมมองของทบวงมหาวิทยาลัยในประเด็นการท่ีมหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบราชการจะพบว่า การท่ีมหาวิทยาลัยอยู่ในระบบราชการจะมีกฎเกณฑ์หลายประการท่ี
เก่ียวข้องซึ่งเป็นสิ่งท่ีผู้บริหารจะต้องค านึงถึงและปฏิบตัิตาม ซึ่งมีส่วนท าให้เกิดความล่าช้าและขาด
ประสิทธิภาพในการขบัเคล่ือนองค์กร เน่ืองจากการท่ีมหาวิทยาลยัอยู่ในระบบราชการจะท าให้การ
บริหารงาน และการด าเนินการเร่ืองต่าง ๆ ช้ากว่าการท่ีมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ ซึ่งมี
ความคล่องตวั มีความฉับไว ผู้บริหารสถาบนัการศกึษาสามารถด าเนินการเพ่ือผลกัดนัให้บุคลากร
ของตนเองมีความกระตือรือร้นในการผลิตผลงานทางวิชาการได้ดีกว่า กล่าวอีกนยัหนึ่ง ตราบใดท่ี
มหาวิทยาลัยยังคงอยู่ในระบบราชการ การด าเนินการหรือการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้จะไม่มี
ประสิทธิภาพ ซึง่หลายกรณีไม่สามารถท าได้ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ อีกทัง้ยงัมีข้อจ ากดัในหลาย
ประการท่ีท าให้ไมส่ามารถท าได้ เน่ืองจากหากแก้ไขก็จะไปกระทบกบัโครงสร้างหน่วยงานราชการอ่ืน
ด้วย เชน่ การปรับโครงสร้างอตัราเงินเดือน เป็นต้น 

ดงันัน้ วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีท าให้การบริหารงานและการด าเนินงานไม่คล่องตัวจึง
จ าเป็นต้องแก้ไขทัง้ระบบ โดยแยกออกมาจากระบบราชการเสีย จากนัน้ได้มอบอ านาจให้กับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลยัซึ่งการแก้ไขปัญหาเช่นนีจ้ะท าให้ผู้บริหารมหาวิทยาลยัสามารถตดัสินใจท่ีจะ
พฒันาตนเองได้ดีกว่า อิสระมากกว่า อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลยัท่ีมิได้อยู่ในระบบราชการก็ยงัคงมี
ความยึดโยงกบัรัฐ โดยจะยงัคงสภาพเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่เช่นเดิม เพียงแตมี่อิสระในการบริหาร
และก ากบัดแูลตนเองทกุด้านเท่านัน้ ซึ่งการออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย
นัน้ถือได้ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงครัง้ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การท างานของบคุลากรในมหาวิทยาลยัอย่างหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 

จากการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับตวับุคลากรท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในมหาวิทยาลัยใน
ระบบราชการ ซึ่งหากออกนอกระบบราชการจะเกิดผลกระทบต่อตวับุคคลของบุคลากร ดงัต่อไปนี ้
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ประการแรก เกิดการปรับเปล่ียนสถานภาพจากความเป็นข้าราชการไปเป็นพนักงานของ
มหาวิทยาลัย ประการท่ีสอง เกิดระบบการบริหารงานบุคคลใหม่ท่ีเป็นระบบท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนดขึน้เองเป็นการเฉพาะส าหรับมหาวิทยาลัยนัน้ๆ ประการท่ีสาม การมีระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการซึ่งจะแตกต่างไปจากระบบราชการ โดยจะมีการใช้ระบบท่ีเป็นของ
มหาวิทยาลัยเอง ประการท่ีส่ี การปรับเปล่ียนสถานภาพหรือการถ่ายโอนเข้าสู่ระบบบริหารงาน
บคุคลใหม่นัน้จะต้องมีระบบการประเมินท่ีเป็นธรรม และเหมาะสมก่อนการบรรจเุข้าเป็นพนกังาน
ของมหาวิทยาลัยโดยเป้าหมายก็คือการให้ได้รับค่าตอบแทนและต าแหน่งรวมทัง้ภาระงานท่ีเป็น
ธรรมกบัทกุฝ่าย ประการท่ีห้า การจ่ายคา่ตอบแทน จะเป็นไปตามบญัชีเงินเดือนท่ีจดัท าขึน้ใหม่ โดย
เน้นการจ่ายตามคณุภาพและปริมาณงานของบคุคลเป็นหลกั ดงันัน้ ผลงาน ประสบการณ์ คณุวุฒิ 
และต าแหนง่ทางวิชาการจะเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาด้วย   

ทฤษฎีเทคโนโลยีกำรส่ือสำรเป็นตัวก ำหนด 
(Technological Determinism Theory) 

ทฤษฎีเทคโนโลยีการส่ือสารเป็นตวัก าหนดมีแนวคิดหลัก (Main Concept) ระบุว่า 
เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเจริญก้าวหน้านัน้มีอิทธิพลต่อการก าหนดค่านิยมและเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
ของคนในสงัคม ทัง้ระดบัปัจเจกบคุคล ระดบักลุ่ม ระดบัสงัคม ประกอบกบัการปฏิวตัิเทคโนโลยีการ
ส่ือสารในแตล่ะยคุสมยัได้ส่งผลต่อวฒันธรรม คา่นิยม ของคนในสงัคม กล่าวอีกนยัหนึ่ง การท่ีคนใน
สงัคมมีพฤตกิรรม วฒันธรรม และคา่นิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปนัน้ เป็นการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจาก
เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ในช่วงปี ค.ศ.1960 เป็นช่วงท่ีแนวคิดทฤษฎีสายวฒันธรรมศกึษาวิพากษ์แพร่กระจาย 
เข้ามาสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านประเทศคานาดา แห่งส านกัโตรอนโต (Toronto School) กลุ่มนกั
คิดของทฤษฎีการส่ือสารเป็นตัวก าหนดเห็นว่าเทคโนโลยีการส่ือสารกับสังคม วัฒนธรรมล้วน
ความสมัพนัธ์กันอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อนัได้แก่ อินเทอร์เน็ต 
ส่ือมวลชน ล้วนเป็นทัง้ปรากฏการณ์และการเปล่ียนแปลงตา่งๆท่ีเกิดขึน้และมีผลตอ่การด าเนินชีวิต
ของคนในสังคมรวมถึงความเปล่ียนแปลงของประเพณีด้วย ทัง้นีเ้พราะเทคโนโลยีท่ีใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบนัได้รับการยอมรับและใช้กันแพร่หลายในสงัคมซึ่งถูกยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง
สงัคม นอกจากนีย้งัได้รับการยอมรับว่าเป็นโครงสร้างท่ีส าคญัในทางเศรษฐกิจตลอดจนโครงสร้าง
อ านาจในสังคมทัง้ระบบ เน่ืองจาก การก าหนดแนวความคิด ภาพลักษณ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆท่ี
เผยแพร่ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมวลชนนัน้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบ
ความหมายและระบบวฒันธรรม 



27 
 

ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตวัก าหนดมีความพยายามท่ีจะเช่ือมโยงกนัระหว่างศักยภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในยคุนัน้ๆท่ีจะต้องเช่ือมโยงกับโครงสร้างของสงัคมในยุคนัน้ 
ดังเช่น “เว็บ” (Web) ซึ่งเป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในยุคปัจจุบันท่ี
ธรรมชาติของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารประเภทนีส้ามารถเป็นได้ทัง้ส่ือท่ี สามารถ
แพร่กระจายได้ (Broadcast) ในขณะเดียวกบัการท่ีเป็นส่ือท่ีอาจอยู่กบัท่ี (Non broadcast) และยงั
เป็นส่ือท่ีมีลกัษณะโครงสร้างท่ีปราศจากแนวเขตกัน้ของอาณาเขตแต่ละประเทศ (Non National 
Structure)  

แม็คเควล (Dennis McQuail,2001,p.85) ระบวุ่า นกัวิชาการส านกัโตรอนโต (Toronto 
School) ท่ีเช่ือว่าเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปนัน้มีผลต่อการก าหนดพฤติกรรมของคนในสังคม 
ประกอบด้วย นกัคดิหลกั 2 ทา่น คือ ฮาร์โรลด์ อินนิส นกัทฤษฎีคนแรกในสายส านกัโตรอนโตท่ีสนใจ
ศกึษาทางด้านอิทธิพลของส่ือมวลชนหลงัจากเกิดสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และนกัวิชาการอีกคนหนึ่งท่ีมี
ช่ือว่า มาร์แชล แม็คลูฮนั ซึ่งเป็นผู้พฒันาทฤษฎีสารสนเทศและการส่ือสารให้สังคมได้ตระหนักว่า
เทคโนโลยีนัน้มีความส าคญัโดยเฉพาะการยัดเยียด “อุดมการณ์” (Ideology) ให้กับคนในสังคม    
อินนิสเป็นนกัคดิในกลุม่เศรษฐศาสตร์การเมืองท่ีสนใจพลงัหรืออ านาจของเทคโนโลยีสารสนเทศ อิน
นิสเป็นนักวิชาการซึ่งท างานอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโตรอนโต ประเทศคานาดา ได้ตีพิมพ์
หนงัสือ 2 เล่ม มีเนือ้หาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ จกัรวรรดิและการส่ือสาร (The Empire 
and Communication) ตีพิมพ์ขึน้ในปี ค.ศ.1950 และหนงัสืออีกฉบบัหนึ่งมีช่ือว่า “ความล าเอียงของ
การส่ือสาร” (The Bias of Communication) ซึง่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ.1951 

แม็คเควล (Dennis McQuail,2001,p.86) ระบุว่า ลักษณะเด่นของทฤษฎีนี ้
ประกอบด้วย 1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือและกลไกพืน้ฐานของสังคม
(Communication technology is fundamental to society.) 2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารแตล่ะประเภทจะเหมาะกบัโครงสร้างของสงัคม แตกตา่งกนัไป ทัง้การน าเสนอเนือ้หาและการ
ใช้ส่ือนัน้ๆ (Each technology has a bias to particular communication forms, contents and 
uses.) 3) การจดัล าดบัเนือ้หาในการผลิต “สาร” และการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารสามารถก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงทางสงัคม(The sequence of invention and application of communication 
technology influences social change.) 4) การปฏิวตัิการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารจะท าให้เกิดการปฏิวตัิและการเปล่ียนแปลงสงัคม (Communication revolutions lead to 
social revolutions.) 

มาร์แชล แม็คลฮูนั (Mashall McLuhan) นกัวิชาการส านกัโตรอนโต (Toronto School) 
เป็นนักวิชาการท่ีถูกกล่าวถึงมากอีกบุคคลหนึ่งหากกล่าวถึงทฤษฎีเทคโนโลยีการส่ือสารเป็น
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ตวัก าหนด แม็คลฮูนัได้เขียนหนงัสือช่ือ Understanding Media: The Extension of Man. เขามอง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในด้านท่ีช่ืนชมยินดี โดยเห็นว่าเทคโนโลยีการส่ือสารช่วยขยาย
โลกทศัน์ให้กบัมนุษย์ ช่วยท าให้ประสบการณ์ของมนษุย์แผ่กว้างขวางขึน้ เพราะท าให้มนษุย์ได้รับรู้
ข่าวสารเหตกุารณ์ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในหลายสถานท่ีบนโลกใบนี ้ส่ือทุกประเภทได้ขยายประสบการณ์
ด้าน “ผัสสะ” (Extension of Experience ) ของมนุษย์ให้กว้างขวางยิ่งขึน้ โดยเฉพาะส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ท่ีเรียกว่า “หมู่บ้านโลก” (Global Village) ท าให้คนจ านวน
มากรับรู้เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในโลกภายในระยะเวลาอนัรวดเร็วหรือในระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกันมากนกั 
ถึงแม้วา่ตา่งคนตา่งอาศยัอยูค่นละซีกโลกก็ตามซึ่งความห่างไกลในทางกายภาพนีไ้ม่ได้เป็นอปุสรรค
ต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือเทคโนโลยีการส่ือสารแต่อย่างใด ดังนัน้ อุปสรรคในเร่ืองของ
ระยะทาง เวลา ได้กลายเป็นเร่ืองไร้ความหมายเพราะไม่สามารถปิดกัน้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
มนุษย์ได้ อีกทัง้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสามารถขบัเคล่ือนให้สงัคมเปล่ียนแปลงไปได้
โดยไม่มีข้อจ ากัดทางด้านเวลาและระยะทางกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเม่ือเทคโนโลยีการส่ือสารเจริญ
รุดหน้ามากขึน้ก็ท าให้คนในสงัคมมีพฤตกิรรมเปล่ียนแปลงตามไปด้วย 

นักวิชาการท่ีถูกกล่าวถึงกันมากในทฤษฎีนีอี้กรายหนึ่งมีช่ือว่า ฮาร์โลวด์ อินนิส 
(Harold Innis,1950,1951) อินนิสเป็นอาจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองท่ีสนใจพลงัอ านาจ
ของเทคโนโลยีการส่ือสารกับการเปล่ียนแปลงทางสงัคม เป็นนักวิชาการท่ีท างานในมหาวิทยาลัย
ประเทศคานาดา เขาได้เขียนหนงัสือเก่ียวกับเร่ืองนีไ้ว้ 2 เร่ือง ได้แก่ เร่ืองแรก “The Empire and 
Communication”  ซึ่งเขียนขึน้และตีพิมพ์ในปี ค.ศ.1950 หนงัสืออีกเร่ืองหนึ่งมีช่ือว่า “The Bias of 
Communication” ตีพิมพ์ในปี ค.ศ.1951ในงานของอินนิสนัน้ เขายกตวัอย่างสิ่งท่ีเกิดขึน้ในประเทศ
คานาดา ซึง่ผู้น าทางการเมืองได้ใช้ “โทรเลข” เป็นช่องทางในการส่ือสารไปยงัประชาชนชาวคานาดา
และหลายประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ จากอิทธิพลของเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีก้าวหน้าได้ท าให้ผู้น า
ประเทศคานาดาควบคมุเมืองบริวารรอบนอกได้ ท าให้ผู้น าทางการเมืองสามารถขยายอิทธิพลไปยงั
พืน้ท่ีตา่งๆ ได้ สิ่งท่ีเกิดขึน้ได้แสดงให้เห็นถึงอ านาจหรืออิทธิพลของเทคโนโลยีการส่ือสาร และด้วย
เหตนีุ ้ฮาร์โลวด์ อินนิส จึงถูกนกัวิชาการบางรายวิจารณ์ว่า เขามองเทคโนโลยีในทางลบ ท่ีมองว่า
เป็นเคร่ืองมือส าหรับชนชัน้สูงใช้เพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสารให้คนในสงัคมเห็นด้วยและยอมรับใน
ความไมเ่ทา่เทียมกนั 

ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตวัก าหนดนีก้ล่าวถึงเทคโนโลยีท่ีมนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึน้เพ่ือ
ตอบสนองประโยชน์ของมนุษย์เองว่ามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคมมากขึน้ทุกขณะ   
จนเป็นตวัก าหนดวิถีชีวิตของคนในสงัคม ถ้าหากเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปก็จะมีผลท าให้การด าเนิน
ชีวิตของคนทัว่ไปในสงัคมเปล่ียนแปลงตามไปด้วย แนวคิดนีป้ระกอบด้วยกฎเกณฑ์หลกั 4 ข้อ คือ    
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1. กฎแห่งความรีบเร่ง (Law of acceleration) เช่น การใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตเพ่ือตอบสนองวิธีการ
ส่ือสารท่ีรวดเร็วในปัจจบุนั 2.กฎแห่งความล้าสมยั (Law of Obsolescence) เช่น การใช้วิธีการส่ง
จดหมายผ่านอีเมล์ (E-mail) แทนการส่งจดหมายด้วยระบบเดิม 3. กฎแห่งการหลอมรวม หรือ
เรียกว่า การบรูณาการส่ือ (Law of synthesis or convergence) อนัเป็นการบรูณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างซึ่งกนัและกนั เช่น การประชมุทางไกลผ่าน video conference การใช้ห้อง
สนทนาอิเล็กทรอนิกส์กับคนเฉพาะกลุ่ม ในเฉพาะบางประเด็น 4. กฎแห่งการสืบค้น (Law of 
retrieval) ท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถท่ีจะเอือ้ประโยชน์ได้ เช่น การออกแบบระบบฐานข้อมูล
ตา่งๆ 

ปรากฏการณ์ในปัจจุบนัท่ีมองเห็นได้ชดัเจนคือ การท่ีคนในสงัคมมีพฤติกรรมต่างคน
ต่างอยู่ เน่ืองจากต่างคนต่างให้ความสนใจใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือท่ีสามารถใช้งานได้
หลากหลายฟังก์ชัน่ เช่น การอ่านข้อมลูในเฟซบุ๊ก (Facebook) จากโทรศพัท์มือถือ การเล่มเกมผ่าน
ทางโทรศัพท์มือถือ การดูข่าวสารผ่านเทคโนโลยีไอแพด ( IPad) โดยไม่สนใจซึ่งกันและกัน 
ปรากฏการณ์นีเ้ป็นไปตามแนวคิดจากทฤษฎีเทคโนโลยีการส่ือสารเป็นตวัก าหนดท่ีระบุว่าคนใน
สงัคมมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปอนัเน่ืองมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงไปจนกลายเป็นตวัก าหนดวฒันธรรมของคนในสงัคม ในภาพรวมแล้วแนวคิด
ของแม็คลูฮนัได้ส่งผลกระทบในทางบวกต่อการพฒันาอุตสาหกรรมเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เดอเฟลอ และ บอล โรเคช (DeFleur and Ball-
Rokeach,1989) ระบวุา่ แนวคดิดงักลา่วก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากในประเด็นหลกั เช่น การเปิด
โอกาสให้ส่ือหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาชีน้ าพฤติกรรมของมนษุย์ทัง้ในระดบัปัจเจก
บุคคลและระดับสังคมโดยรวม เสมือนหนึ่งมนุษย์เป็นเหย่ือหรือสิ่งท่ีสามารถถูกกระท าได้โดย
เทคโนโลยี 

ผู้วิจยัน าเอาแนวคิดจากทฤษฎีเทคโนโลยีการส่ือสารเป็นตวัก าหนดมาประยกุต์อธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัการพัฒนามหาวิทยาลยับรูพา เน่ืองจากในแตล่ะยคุสมยันัน้ผู้บริหาร
ได้น าเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาใช้ในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการส่ือสาร  ทัง้การ
ส่ือสารระดบับนลงล่าง และการส่ือสารในแนวระนาบ โดยเฉพาะยุคท่ีมีการพัฒนาเครือข่ายการ
ส่ือสารท่ีเรียกวา่ “อินเทอร์เน็ต” ซึง่เป็นเครือขา่ยการส่ือสารท่ีถกูพฒันาขึน้เพ่ือให้คนในสงัคมสามารถ
ติดต่อส่ือสารกันได้ผ่านเครือข่ายการส่ือสารท่ีทนัสมยั ถึงแม้ว่าในการส่ือสารกนันัน้ “ผู้ส่งสาร” และ 
“ผู้ รับสาร” จะอยู่ห่างไกลกนัก็ตาม การท่ีผู้บริหารมหาวิทยาลยับูรพาได้น าเอาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
เข้ามาใช้ในองค์กรนัน้ได้ท าให้นิสิต บุคลากร อาจารย์ สามารถใช้การส่ือสารสืบค้นหาข้อมูลได้
สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึน้ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้นีเ้ก่ียวข้องกบัแนวคิดของทฤษฎีเทคโนโลยีการ
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ส่ือสารเป็นตัวก าหนด พฤติกรรม การด าเนินชีวิต ค่านิยม ของคนในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอัน
เน่ืองมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีถกูน าเข้ามาใช้ในระบบ สงัคมมหาวิทยาลยับรูพาก็
ได้รับอิทธิพลจากการน าเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทันสมัย ซึ่งมีผลต่อการด าเนินชีวิตของประชาคม
มหาวิทยาลยับูรพาเช่นเดียวกนั ทฤษฎีนีจ้ึงมีความเก่ียวข้องท่ีสามารถน ามาอธิบายปรากฏการณ์ท่ี
เกิดขึน้ โดยเฉพาะสามารถน ามาประกอบการอภิปรายผลการศกึษาในประเด็นการน าเอาเทคโนโลยี
การส่ือสารท่ีทนัสมยัเข้ามาใช้ในสงัคมมหาวิทยาลยับรูพาได้  

แนวคิดเก่ียวกับกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับแนวคิดการบริหารสถานศึกษา ผู้ วิจยัได้กล่าวถึง
การบริหารสถาบนัการศกึษาทัง้ระดบัมธัยมศกึษา และการบริหารสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
เน่ืองจากมีความเก่ียวข้องกับพัฒนาการของสถาบนัการศึกษาแห่งนี ้ซึ่งรัฐบาลในอดีตได้ยุบเลิก 
“วิทยาลยับางแสน” (Bangsaen College)  ซึ่งเป็นสถาบนัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาท่ีในอดีตนัน้
ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีแห่งนีใ้นช่วงก่อนท่ียกฐานะเป็น “มศว บางแสน” โดยยุบรวมเข้ากับวิทยาลัยวิชา
การศกึษา บางแสน ในปี พ.ศ.2514 ผลการทบทวนวรรณกรรมมีดงัตอ่ไปนี ้

อดลุย์ วิริยเวชกุล (2551 น.99) ระบุว่า การบริหารสถาบนัการศกึษานัน้จะต้องใช้ทัง้ 
“ศาสตร์” และ “ศลิป” ควบคูก่นั ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องเข้าใจวฒันธรรมขององค์กรแห่งนัน้ ซึ่งมี
การเปล่ียนแปลงไปตามกาลเสมอ ในอดีตนัน้ผู้บริหารสถาบนัการศึกษาจะให้ความส าคญัในบาง
แง่มุม ในขณะท่ีบางแง่มุมไม่ต้องสนใจมากนัก แต่ เ ม่ือเวลาผ่านไป ความเปล่ียนแปลงอัน
เน่ืองมาจากปัจจยัตา่ง ๆ ได้สง่ผลกระทบมายงัคนในสงัคม และกระทบมายงัสถาบนัการศกึษาอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ ซึ่งผู้บริหารสถาบนัการศกึษาจะต้องปรับเปล่ียนวิธีการบริหารสถาบนัการศกึษาเสีย
ใหม่ กล่าวอีกนยัหนึ่ง ผู้บริหารสถาบนัการศึกษาในปัจจบุนัจะต้องปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์เดิมเสีย
ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดในการพฒันาท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การท่ีสงัคมเข้าสูย่คุโลกาภิวตัน์ท่ีมีขา่วสารไหลเวียนไปมาอยา่งรวดเร็วดงัเชน่ปัจจบุนั 

ประการแรก ผู้ บริหารในอดีตมักจะใช้การควบคุมผู้ ใต้บังคับบัญชา แต่ผู้ บริหารใน
ปัจจบุนัจะคิดเช่นนัน้ไม่ได้แล้ว จะต้องเปล่ียนจากความคิดท่ีจะควบคมุผู้ ใต้บงัคบับญัชาเป็นการให้
ความรู้ การฝึกอบรม (Coaching or Training) แก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา ในอดีตกระบวนทศัน์ในการ
บริหารมหาวิทยาลัยนัน้  ผู้ บริหารจะเน้นในเร่ืองการควบคุมการปฏิบัติงานตามค าสั่งของ
ผู้บงัคบับญัชา การบริหารงานจะเป็นไปในลกัษณะการควบคมุ การสัง่การ ซึ่งในหลายครัง้นัน้ท าให้
ผู้ใต้บงัคบับญัชาต้องท างานด้วยความกลวั เกร็ง ระแวงสงสยั เพราะไม่แน่ใจว่าการปกครองโดยการ
ใช้อ านาจควบคมุนัน้จะมาในลกัษณะใด ท่ีเห็นได้ชดัเจนก็คือ บอ่ยครัง้ท่ีการใช้อ านาจผู้บงัคบับญัชา
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ควบคมุผู้ ใต้บงัคบับญัชาเป็นการใช้อ านาจโดยไม่ยึดหลกัความเป็นธรรม ความเหมาะสมด้วยเหตุ-
ผล แตเ่ป็นการใช้อ านาจตามความต้องการหรือเรียกว่า “ตามใจชอบ” ท่ีตนเองจะต้องถูกต้องเสมอ 
โดยเฉพาะถ้าหากสายงานการบงัคบับญัชาอยู่ห่างไกล เช่น เป็นหน่วยงานรัฐท่ีอยู่ในภูมิภาค การใช้
กระบวนทศัน์แบบการควบคมุนีจ้ะเห็นได้ชดัเจน 

ผลกระทบท่ีตามมาจากการใช้กระบวนทัศน์แบบควบคุมผู้ ใต้บังคับบัญชาคือ การ
ต่อต้าน ความไม่จงรักภักดีต่อองค์การ ต่อผู้ บริหารองค์การ ซึ่งบรรยากาศในการท างานจะไม่มี
ชีวิตชีวา เป็นบรรยากาศท่ีไม่เป็นมิตร จนน าไปสู่สภาวะท่ีผู้ ร่วมงาน หรือ ผู้ ใต้บงัคบับญัชา ไม่มอง
หน้าผู้บงัคบับญัชา หลีกเล่ียงการพบปะเพราะเช่ือว่าหากได้พบปะกนัก็อาจน าไปสู่การมีความเห็นท่ี
ไม่ตรงกัน ซึ่งมีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งตามมาได้ กระบวนทัศน์เช่นนีจ้ าเป็นต้องได้รับการ
ปรับเปล่ียนจากการ “ควบคมุ” ไปสู่การฝึกอบรม ให้ความรู้ ท่ีให้ความส าคญักบัการเพิ่มความรู้ เพิ่ม 
“ศกัยภาพ” หรือเรียกวา่ “สมรรถนะ” ของผู้ใต้บงัคบับญัชา เม่ือผู้ ใต้บงัคบับญัชามีความรู้ มีศกัยภาพ
มากขึน้ ประสิทธิผลของงานย่อมตามมา งานท่ีรับผิดชอบอยู่ก็จะใช้เวลาน้อยลง มีคุณภาพ ใช้
ทรัพยากรน้อยลง  

อุทัย บุญประเสริฐ (2551, น.10) ระบุว่า การบริหารสถานศึกษาส าหรับผู้ บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพจะต้องเน้นการกระจายอ านาจการบริหารจัดการไปสู่เขตพืน้ท่ีการศึกษาสู่
สถานศกึษาแตล่ะแหง่ และสูอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยจดัให้มีการก าหนดมาตรฐานการศกึษา
และจดัให้มีการประกนัคณุภาพการศกึษาในทกุระดบัและทกุประเภทการศกึษา ในการพฒันากิจการ
ศึกษานัน้จะต้องปฏิรูปมาตรฐานวิชาชีพครูและพัฒนาระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาเสียใหมใ่ห้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้กวา่เดมิ ในการพฒันาการศกึษานัน้ผู้บริหารจะต้องเปิดโอกาส
ให้บุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนได้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึน้ โดยเฉพาะท่ีระดบัโรงเรียนหรือท่ีสถานศึกษานัน้ได้มีการบญัญัติไว้ใน
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติฯ ซึ่งเปิดโอกาสให้จดัการศกึษาได้ทัง้ 3 รูปแบบ คือ การศกึษาใน
ระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ (Non- formal Education) และการศึกษาตาม
อธัยาศยั (Informal Education) และให้มีการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
หมายความวา่ มีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นหลกั ก าหนดให้ใช้
ระบบประกนัคณุภาพภายในเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการยกระดบัมาตรฐานและพฒันาคณุภาพการ
จดัการศกึษาของสถานศกึษา 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทในการพฒันาหน่วยงานการศึกษา การจะ
พัฒนาการศึกษานัน้ ผู้ บริหารหน่วยงานจะเป็นตวัการ หรือเรียกว่าเป็นกลไกหลักในการก าหนด
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นโยบาย ก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจให้บุคลากรในองค์การการศึกษาท าหน้าท่ีในฐานะครู
อาจารย์ โดยการส่งเสริมและสนบัสนนุให้ครูอาจารย์ได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน มุ่ง
พฒันาการจดัการเรียนการสอน และการท างานในด้านต่างๆตามบทบาทหน้าท่ีของครูบาอาจารย์
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้วางไว้และบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาไทย 
ดงันัน้ความก้าวหน้าความส าเร็จของสถานศึกษาและคุณภาพของนกัเรียนย่อมจะขึน้อยู่กับความ
เป็นผู้น าและความสามารถของผู้อ านวยการศกึษาเป็นหลกั 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับภาระของผู้ ด ารงต าแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษา
พบว่า ประกอบด้วยภาระหลกั 3 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้ประการแรก ภาระด้านการบริหารงานภายใน
สถานศกึษา ภารกิจด้านนีโ้ดยหลกัการแล้วคือ งานวิชาการ และงานกิจการนกัเรียนเป็นงานหลกัอีก
ทัง้ยังมีงานเก่ียวกับการเงิน การงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป ฯลฯ เป็นต้น 
ประการท่ีสอง ภาระด้านการพัฒนาสถานศึกษา และพัฒนามาตรฐาน คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนหรือสถานศกึษานัน้ๆ กิจกรรมของผู้บริหารด้านนี ้ได้แก่ ด้านการประกนัคณุภาพภายใน เป็น
งานพืน้ฐานและมีงานด้านการพัฒนาอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องวางแผน 
ก าหนดการด าเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประการท่ีสาม ภาระด้านการ
ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา  ภาระประการท่ีสามนีเ้ป็นการติดต่อ
ประสานงานกับองค์กรในชุมชน ทัง้องค์กรภาครัฐกับองค์กรเอกชน ทัง้ระดับท้องถ่ิน และระดับ
ภมูิภาค ระดบัประเทศ และระดบันานาชาต ิและประสานงานกบัหนว่ยงานต้นสงักดั 

ภาระงานทัง้ 3 ด้านนีล้้วนมีความส าคญัและมีผลโดยตรงตอ่การบริการจดัการ และการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  สถานศึกษาจะพัฒนาไปได้ดีหรือไม่ดีนัน้ย่อมขึน้อยู่กับ
ความสามารถของผู้บริหารการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยปัจจยัท่ีเก่ียวข้องหลายประการ การพัฒนา
สถานศกึษาในแตล่ะแหง่นัน้ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ความเป็นนกับริหารของตวั
ผู้บริหารหรือผู้อ านวยการสถานศึกษานัน้ โดยเฉพาะในเร่ืองการด าเนินงานให้บรรลุผลสู่เป้าหมาย
ของการปฏิรูปการศึกษา จะเห็นได้ว่า การท างานของผู้บริหารสถานศึกษานัน้ดูจะสลับซบัซ้อนขึน้
กวา่เดมิ หนว่ยงานการศกึษาจงึต้องการผู้บริหารสถานศกึษาท่ีเป็นนกับริหารมืออาชีพ ซึ่งมีทัง้ความรู้ 
ความสามารถทางการบริหาร และความเป็นผู้น าทางวิชาการในการบริหารการศึกษาท่ีสูงมากขึน้
กว่าเดิม โดยเฉพาะเม่ือได้ศึกษาจากวิวฒันาการของศาสตร์ด้านการบริหารการศึกษาจะพบว่านกั
วิชาชีพชัน้สูงนัน้จะมีลักษณะพืน้ฐานดงัต่อไปนี  ้ประการแรก นักวิชาชีพชัน้สูงจะได้รับการศึกษา
อบรมในศาสตร์ท่ีมีองค์ความรู้ท่ีเป็นระบบ ประการท่ีสอง องค์ความรู้ท่ีเป็นระบบของนกัวิชาชีพชัน้สงู
เป็นสิ่งท่ีในภาษาองักฤษเรียกว่ามี “Body of Knowledge” กล่าวคือ มีการประมวลความรู้และมี
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พฒันาการทางวิชาการท่ีก้าวหน้าจนเป็นระบบ มีความเป็นศาสตร์ (Discipline or Science) มีระบบ
การจัดการศึกษาโดยใช้ความรู้เป็นท่ียอมรับกันในสังคมวิชาการ มีหลักการ มีทฤษฎีท่ีได้รับการ
ยอมรับ มีแบบแผนขององค์ความรู้และภาคปฏิบตัิและมีการค้นคว้าวิจัยในศาสตร์แห่งวิชาชีพให้
ก้าวหน้าอยูเ่สมอ 

ประการท่ีสาม การมีอ านาจหน้าท่ีในวิชาชีพ (Professional Authority) ถือเป็นอีก
ลกัษณะหนึ่งของความเป็นนกัวิชาชีพชัน้สงู ซึ่งจะมีการยอมรับกนัทางสงัคม หรือมีกฎหมายรองรับ
ให้อ านาจให้ปฏิบัติการ เช่น มีอ านาจออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีอ านาจควบคุม ก ากับ
มาตรฐานอาชีพและผู้ปฏิบตัิในวิชาชีพ ประการท่ีส่ี การมีจรรยาบรรณและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
จรรยาบรรณและมาตรฐานแห่งวิชาชีพมักนิยมเรียกกันว่า “Code of Conduct” หรือเรียกว่า  
“Professional Ethics” ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากการมีจรรยาบรรณและมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพเป็นสิ่งท่ีใช้หลกักรรมกบัความรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิงานในวิชาชีพของตนท่ีมีตอ่ผู้ รับบริการ 
และตอ่สงัคมของผู้ปฏิบตักิารในวิชาชีพนัน้ๆ การท่ีผู้บริหารมีจริยธรรมจะใช้ส านกึในการก ากบัตนเอง 
ประการท่ีห้า การมีสมาคมวิชาชีพชัน้สงู การมีสมาคมวิชาชีพชัน้สงูเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีมกัจะมีให้เห็น
ทั่วไปในสังคมท่ีพัฒนาวิชาชีพก้าวหน้าแล้ว ซึ่งจะมีสมาคมวิชาชีพชัน้สูงของตนเอง เรียกว่า 
“Professional Culture and Association” ในประเทศไทยนัน้มกัพบว่าส่วนใหญ่มกัจะใช้ค าว่า 
“Professional Association” ซึ่งหมายถึง การเป็นสมาคม หรือเป็นแหล่งกลางท่ีท าหน้าท่ีในการ
สง่เสริม ดแูล พฒันาวิชาชีพ หรือเป็นองค์กรกลางส าหรับการดแูลควบคมุ ก ากบั เฝา้ระวงัการละเมิด
และพฒันาวิชาชีพให้ก้าวหน้า ให้เป็นท่ียอมรับนบัถือในมาตรฐานคณุภาพของวิชาชีพ ด้านลกัษณะ
ของผู้บริหารสถานศกึษาระดบัมืออาชีพนัน้ สามารถพิจารณาได้จากคณุลกัษณะเฉพาะตวั ส่วนใหญ่
เรามักจะพบว่าจะเก่ียวข้องกับ “คุณวุฒิการศึกษา” เก่ียวข้องกับประสบการณ์ในการปฏิบัติใน
วิชาชีพ หรือประสบการณ์จากการผา่นการฝึกอบรมในการปฏิบตัใินวิชาชีพ หรือพิจารณาจากผลงาน
เชิงวิชาการ หรือพิจารณาจากการท่ีบคุคลนัน้มีผลงานดีเดน่หรือมีการปฏิบตังิานท่ีดีเดน่ ก้าวหน้า  

ลกัษณะส าคญัท่ีผู้บริหารสถานศกึษาควรจะมีให้เห็นปรากฏอย่างชดัเจนในการท างาน
ในสังคม ประกอบด้วย ประการแรก ผู้ บริหารจะต้องมีความสามารถในเชิงวิชาการ หมายถึง             
มีความสามารถในเชิงวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับของผู้คนในวงการบริหารสถานศกึษา และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
โดยทัว่ไป เพราะผู้บริหารสถานศกึษามีภาระงานหลกัคือ การบริหารการศกึษาของสถานศกึษาให้ได้
มาตรฐานและมีคณุภาพในระดบัสูง อีกทัง้ผู้บริหารควรจะมีผลงานวิชาการของตนเอง เพ่ือเป็น
แบบอย่างให้กับผู้ ใต้บงัคบับญัชาได้เห็นและปฏิบตัิตาม เป็นการแสดงถึงฐานความรู้ของตนเอง มี
งานวิจยั มีงานการวิจยัท่ีใช้ฐานจากวิชาการชัน้สงู เช่น การมีต าราหรือมีเอกสารวิชาการเผยแพร่ใน
รูปแบบตา่ง ๆ ท่ีมีทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ หากผู้บริหารสถานศกึษาท าได้เช่นนีก็้จะเป็นท่ีรู้จกั
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ในแวดวงการบริหารด้วยกนั ซึ่งจะมีส่วนส าคญัในการเสริมสร้างความมัน่ใจและความศรัทธาให้แก่
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศกึษาของสถานศกึษานกัเรียน และชมุชน หรือบคุคลวงนอก
ได้เป็นอยา่งดี ผลงานวิชาการจะสะท้อนให้ผู้ อ่ืนเห็นถึงความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารเอง 

นอกจากการมีความสามารถทางวิชาการแล้ว การท่ีผู้บริหารมีความซ่ือสตัย์ สจุริต และ
ยตุธิรรม จะเป็นคณุสมบตัิท่ีส าคญัอีกประการหนึง่ ผู้บริหารสถานศกึษามีอ านาจในการอนมุตัิและไม่
อนุมตัิกิจกรรมของผู้ ใต้บงัคบับญัชาท่ีมีความหลากหลาย มีอ านาจในการแต่งตัง้ต าแหน่งให้ด ารง
ต าแหนง่ภายในองค์กร มีอ านาจในการแตง่ตัง้เป็นกรรมการกิจกรรมท่ีหนว่ยงานจดัขึน้ และอาจเป็นผู้
เสนอแต่งตัง้ต าแหน่งส าคญับางต าแหน่งได้ ด้วยเหตุนี ้การท่ีผู้บริหารเป็นคนซ่ือสัตย์ สุจริต และ
ยุติธรรม จึงเป็นสิ่งส าคัญมากในการบริหารงานในหน่วยงานการศึกษา เพราะผู้บริหารท่ีมีความ
ซ่ือสัตย์จะสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจจากครูและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนงานได้มาก การท่ีองค์กรมี
ผู้ บริหารท่ีซ่ือสัตย์จะท าให้พนักงานมีขวัญและมีก าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน มีความ
กระตือรือร้นในการท างานและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน เน่ืองจาก
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาไม่มีความกังวลใจ หรือเกิดความรู้สึกว่าบุคคลนีเ้ป็นพรรคพวกของผู้บริหาร แม้ไม่
ท างานก็ได้รับการประเมินผลท่ีดี ซึ่งความรู้สึกเช่นนีส้ าคญัเพราะจะส่งผลต่อการร่วมมือร่วมใจของ
พนกังานในองค์กร ซึง่สิ่งเหลา่นีจ้ะสง่ผลสูป่ระสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน ความสามคัคีของผู้ ร่วมงาน
ในองค์กร 

ประเด็นท่ีส าคัญประการต่อมาคือ การท่ีผู้ บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ มีวิสัยทัศน์นัน้ 
หมายความว่าจะต้องเป็นคนท่ีมองการณ์ไกล และวางแผนส าหรับวนัข้างหน้าอย่างถกูทิศทาง การ
เป็นผู้ ท่ีมีคณุลกัษณะเป็นคนมองอนาคต (Future-oriented) เห็นการณ์ไกลและมีวิสยัทศัน์ (Vision) 
เป็นสิ่งท่ีบุคคลสามารถเรียนรู้และพฒันาความคิด มุมมองของตนเองได้ กล่าวอีกนยัหนึ่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรจะแสวงหามุมมองแบบใหม่ หรือวิธีคิดแบบใหม่ให้ก้าวหน้า ทันสมัย และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร บุคลากร โดยส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับโอกาสไปเพิ่มพูน
ความรู้ เพิ่มพนูทกัษะ และความช านาญ ส าหรับผู้ ท่ีมีความสามารถท่ีก้าวขึน้มาสงูถึงระดบัต าแหน่ง
ผู้น าองค์การนัน้ วิสัยทัศน์กว้างไกลจึงเป็นคุณลักษณะจ าเป็นท่ีส าคัญส าหรับผู้บริหารชัน้ดีของ
สถานศกึษาในอนาคต  

แนวคิดเก่ียวกับส่ือสิ่งพมิพ์ 

ส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือมวลชนท่ีมีความเป็นมายาวนานท่ีสดุ มนษุย์ได้ใช้ส่ือสิ่งพิมพ์ในการ
ติดต่อส่ือสาร ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาการ ความคิดระหว่างบุคคลต่อบุคคล ระหว่างบุคคลต่อ
มวลชน และระหว่างมวลชนต่อมวลชนมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จากการทบทวนวรรณกรรม
เก่ียวกบัความหมายของส่ือสิ่งพิมพ์ พบวา่ได้มีนกัวิชาการให้ค านิยามไว้ดงัตอ่ไปนี ้
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พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค าว่า “พิมพ์”          
ว่าหมายถึง การถ่ายแบบโดยใช้เคร่ืองจกัรกดตวัหนงัสือหรือภาพให้ติดบนวตัถุ เช่น แผ่นกระดาษ    
ผ้า โดยการกด หรือการใช้พิมพ์หิน เคร่ืองกล วิธีเคมี หรือวิธีอ่ืนใดอนัอาจให้เกิดเป็นสิ่งพิมพ์ขึน้หลาย
ส าเนา 

ก าธร สถิรกลุ (2526, น.42) กลา่ววา่ “การพิมพ์”  คือการจ าลองต้นฉบบัอนัหนึ่ง จะเป็น
ภาพ หรือตวัหนังสือก็ตามให้ออกมาเป็นจ านวนมาก ๆ เหมือนกัน บนวสัดท่ีุเป็นพืน้แบบหรือ
ใกล้เคียงกบัพืน้แบบด้วยการใช้เคร่ืองมือกล  

พระราชบญัญัติจดแจ้งการพิมพ์ พุทธศกัราช 2550 ได้ให้ความหมาย “สิ่งพิมพ์”         
วา่ หมายถึง สมดุ หนงัสือ แผน่กระดาษ หรือวตัถใุดๆ ท่ีพิมพ์ขึน้เป็นหลายส าเนา  

ด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ให้นิยามค าวา่ “สิ่งพิมพ์” วา่ หมายถึง วสัดตีุพิมพ์ท่ีรวบรวมเป็น
เล่มจากการตีพิมพ์จากเคร่ืองพิมพ์ เป็นวสัดเุพ่ือการอ่านและการศกึษาค้นคว้าตา่ง ๆ     ท่ีห้องสมดุ
ได้รวบรวม จดัหา จดัเก็บ เพ่ือให้บริการในห้องสมดุ โดยมีรูปลกัษณะตา่งกนั ได้แก่ หนงัสือ วารสาร 
หรือนิตยสาร เป็นต้น 

สว่นค าวา่ “ส่ือสิ่งพิมพ์” หมายถึง แผน่กระดาษ หรือวตัถใุด ๆ ด้วยวิธีตา่ง ๆ อนัเกิดเป็น
ชิน้งานท่ีมีลกัษณะเหมือนต้นฉบบัขึน้หลายส าเนา ในปริมาณมาก เพ่ือเป็นสิ่งท่ีท าการติดตอ่หรือชกั
น าให้บคุคลอ่ืนให้เห็นหรือทราบข้อมลูตา่ง ๆ ในเวลาท่ีรวดเร็ว มีกลุ่มเปา้หมายท่ีจะรับข่าวสารอย่าง
เป็นระบบ และชดัเจน โดยมุ่งหวงัเพ่ือการโฆษณา หรือเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น ส่ือสิ่งพิมพ์
เป็นส่ือท่ีใช้การพิมพ์เป็นหลกั จงึไมไ่ด้หมายถึงหนงัสือพิมพ์และนิตยสารเท่านัน้ แตอ่าจหมายรวมไป
ถึงส่ือสิ่งพิมพ์ทกุประเภท เชน่ ใบปลิว แผน่พบั เป็นต้น  

จากค านิยามข้างต้น จะเห็นได้ว่า ค าว่า “พิมพ์” ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นการพิมพ์ด้วย
กระดาษแต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจใช้วัสดุอ่ืนพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นผ้า หรือวัสดุอ่ืนใดก็ได้ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดสิ่งพิมพ์หลายส าเนาขึน้  

สว่นประเภทของส่ือสิ่งพิมพ์นัน้ ส่ือสิ่งพิมพ์สามารถแบง่ออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 
ประเภทแรก ส่ือสิ่งพิมพ์ประเภทหนงัสือ หรือต าราเรียน ประเภทท่ีสอง ส่ือสิ่งพิมพ์ประเภทเผยแพร่
ขา่วสาร ประเภทท่ีสาม ส่ือสิ่งพิมพ์ประเภทโฆษณาสินค้า ประการท่ีส่ี ส่ือสิ่งพิมพ์เพ่ือการบรรจภุณัฑ์ 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

หนงัสือสารคดี หรือต าราเรียน เป็นหนงัสือสิ่งพิมพ์ท่ีแสดงเนือ้หาวิชาการ หรือศาสตร์
ความรู้ด้านตา่ง ๆ เพ่ือส่ือให้ผู้อา่นเข้าใจความหมาย ความรู้ท่ีเป็นจริง ส่ือสิ่งพิมพ์ประเภทนีจ้ึงเป็นส่ือ
สิ่งพิมพ์ท่ีเน้นให้ความรู้ท่ีถกูต้อง  
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ส่ือสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ประกอบด้วย หนงัสือพิมพ์ (Newspapers) จดัเป็นส่ือ
สิ่งพิมพ์ท่ีผลิตขึน้ โดยมุ่งน าเสนอเร่ืองราวข่าวสาร ภาพ และความคิดเห็น โดยจดัท าในลกัษณะของ
แผ่นพิมพ์ท่ีเป็นแผ่นใหญ่ท่ีใช้วิ ธีการพับรวมกัน ส่ือสิ่งพิมพ์ประเภทนีไ้ด้พิมพ์ออกเผยแพร่สู่
สาธารณชน ทัง้รูปแบบหนงัสือพิมพ์รายวนั รายสปัดาห์ และรายเดือน 

วารสาร และนิตยสาร เป็นส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีผลิตขึน้โดยน าเสนอสาระข่าว ความบนัเทิงท่ีมี
รูปแบบการน าเสนอโดดเด่น สะดดุตา มีจุดเดน่คือเป็นส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีสร้างความสนใจให้กับผู้อ่านได้
เป็นอยา่งด ีทัง้นี ้การผลิตวารสารหรือนิตยสารนัน้มีการก าหนดระยะเวลาการผลิตเผยแพร่ท่ีแน่นอน 
ทัง้ลกัษณะวารสารรายสปัดาห์ นิตยสารรายปักษ์ (15 วนั) และรายเดือน หรือแม้กระทัง่จลุสาร ก็
จดัเป็นส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีผลิตขึน้แบบไม่มุ่งหวงัผลก าไร หมายถึง ผลิตสิ่งพิมพ์ออกมาเพ่ือให้เปล่า โดยมี
จดุประสงค์ให้ผู้อ่านรับรู้ ทว่าจลุสารนัน้จะมีก าหนดการพิมพ์ออกเผยแพร่เป็นครัง้ ๆ หรือตามล าดบั
เหตุการณ์เน่ืองในวาระพิเศษ ส่วนสิ่งพิมพ์โฆษณา ประกอบด้วย โบรชัวร์ (Brochure) เป็นส่ือ
สิ่งพิมพ์ท่ีมีลกัษณะเป็นสมดุเล่มเล็ก ๆ เย็บติดกนัเป็นเล่มจ านวน 8 หน้า หรือมากกว่านัน้ มีการท า
ปกหน้า และปกหลัง ซึ่งภายในมีการแสดงเนือ้หาเก่ียวกับการโฆษณาสินค้าเป็นหลัก ส่วนค าว่า 
“ใบปลิว” ตรงกบัภาษาองักฤษว่า (Leaflet) เป็นสิ่งพิมพ์ใบเดียวท่ีเน้นการประกาศให้ผู้ อ่ืนรับรู้ มกัมี
ขนาด A4 เพ่ือง่ายในการจดัหาและแจกจ่าย ลกัษณะการแสดงเนือ้หาในใบปลิวจะเป็นข้อความท่ี
ผู้ รับสารอา่นแล้วเข้าใจง่าย เข้าใจทนัที  

ส่วนแผ่นพบั (Folder) เป็นส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเน้นการผลิตโดยมีจดุประสงค์มุ่งเน้นน าเสนอ
เนือ้หาในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ ซึง่เนือ้หาท่ีน าเสนอนัน้เป็นเนือ้หาท่ีสรุปใจความส าคญั มีลกัษณะเป็นการ
พับเป็นรูปเล่มต่าง ๆ เช่น แผ่นพับแสดงรายการอาหาร แผ่นพับแสดงเฟอร์นิเจอร์ในร้านขาย
เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 

ใบปิด (Poster) เป็นส่ือสิ่งพิมพ์โฆษณาท่ีใช้ปิดตามสถานท่ีตา่ง ๆ มีขนาดใหญ่กว่าแผ่น
พบั ใหญ่กว่าใบปลิว เรียกได้ว่ามีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ มกัมีสีสนัสวยงาม ดงึดดูให้ผู้ ท่ีสญัจรผ่านไป
มาสนใจ  

สิ่งพิมพ์เพ่ือการบรรจุภัณฑ์ เป็นสิ่งพิมพ์ท่ีใช้ในการห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แยกเป็น
สิ่งพิมพ์หลกั ได้แก่ สิ่งพิมพ์ท่ีใช้ปิดรอบขวด หรือปิดรอบกระป๋องผลิตภณัฑ์การค้า ส่วนสิ่งพิมพ์รอง 
ได้แก่ สิ่งพิมพ์ท่ีเป็นกลอ่งบรรจหุรือลงั เป็นต้น 

สิ่งพิมพ์มีคา่ สิ่งพิมพ์ประเภทนีมี้ผู้กล่าวถึงไม่มากนกั แตม่กันิยมใช้กนั คนไทยไม่นิยม
เรียกกันว่า “สิ่งพิมพ์มีค่า” สิ่งพิมพ์ประเภทนีเ้ป็นส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเน้นการน าสิ่งพิมพ์นัน้ไปใช้เป็น
หลกัฐานส าคญัตา่ง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ใช้ เชน่ ธนาณตั ิบตัรเครดติ เช็คธนาคาร ตัว๋แลกเงิน 
หนงัสือเดนิทาง โฉนดท่ีดนิ เป็นต้น 
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สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ เป็นส่ือสิ่งพิมพ์มีการผลิตขึน้ตามลักษณะพิเศษท่ีต้องการใช้
ประโยชน์ เป็นการพิมพ์ตามความต้องการใช้งาน เช่น การพิมพ์นามบตัรส าหรับแนะน าตนเอง การ
พิมพ์บัตรอวยพรในโอกาสต่าง ๆ  การพิมพ์ปฏิทิน การพิมพ์เพ่ือใช้เป็นใบส่งของ การพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 

สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีผลิตขึน้เม่ือใช้งานในคอมพิวเตอร์ หรือระบบ
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ได้แก่ Document Formats, E-book for Palm/PDA เป็นต้น 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับบทบาทของส่ือสิ่งพิมพ์ พบว่า สิ่งพิมพ์มีบทบาท
หลายประการ แบ่งออกเป็น บทบาทในฐานะท่ีเป็นส่ือมวลชน บทบาทในฐานะท่ีเป็นสิ่งเผยแพร่
ความรู้ หรือเรียกว่า “บทบาททางการศึกษา”  บทบาทในฐานะการประกอบธุรกิจ บทบาทในฐานะ
การสเงินการธนาคาร และบทบาทในฐานะการให้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัสินค้า เป็นต้น ด้านบทบาท
ของส่ือสิ่งพิมพ์ในฐานะท่ีเป็น “ส่ือมวลชน” นัน้ เป็นบทบาทในด้านการเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร สาระ 
และความบนัเทิง ประกอบด้วย หนงัสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร  เป็นต้น ด้านบทบาทส่ือสิ่งพิมพ์ใน
ด้านการศึกษา เป็นบทบาทการให้ข้อมูลท่ีเป็นความรู้แก่ผู้ เรียนในสถาบันการศึกษา  เป็นการ
ออกแบบความรู้ท่ีมุ่งให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หา เช่น สิ่งพิมพ์ท่ีเป็นหนงัสือ ต ารา แบบเรียน แบบฝึกหัด
เม่ือสงัคมเข้าสูย่คุข้อมลูขา่วสาร สิ่งพิมพ์ท่ีวา่นีส้ามารถพฒันาเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีปรากฏใน
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ได้ 

ด้านบทบาทของส่ือสิ่งพิมพ์ในงานด้านธุรกิจ เป็นบทบาทท่ีสิ่งพิมพ์ถูกน าไปใช้ในงาน
ธุรกิจประเภทตา่ง ๆ เช่น งานโฆษณา โดยท าหน้าท่ีดงึดดูใจผู้บริโภคให้หนัมาสนใจในสินค้า บริการ 
ท่ีปรากฏในส่ือสิ่งพิมพ์ กล่าวอีกนยัหนึ่ง เป็นบทบาทของส่ือสิ่งพิมพ์ในการส่งเสริมให้ผู้บริโภครับรู้
และเกิดความต้องการในสินค้าและใช้บริการ ซึ่งการสร้างความต้องการให้เกิดขึน้กบัผู้บริโภคนัน้เป็น
บทบาทกระตุ้นให้เกิดการซือ้ขาย นอกจากนี ้บทบาทของส่ือสิ่งพิมพ์ในงานด้านธุรกิจยงัรวมถึง การ
แสดงโลโก้ ตราสญัลกัษณ์ หรือการแสดงให้เห็นหวัจดหมาย/ซองจดหมาย ใบเสร็จรับเงิน /ใบส่งของ 
โฆษณาหน้าเดียว นามบตัร อีกด้วย 

ด้านบทบาทของส่ือสิ่งพิมพ์ในงานธนาคาร หรืองานท่ีเก่ียวข้องกับการท าธุรกรรมกับ
ธนาคาร หมายความรวมถึง บทบาทของส่ือสิ่งพิมพ์ในงานด้านการเงิน งานท่ีเก่ียวข้องกับหลกัฐาน
ทางกฎหมาย ซึ่งผู้ ใช้บริการจ าเป็นต้องน าแสดงให้พนักงานธนาคารได้เห็น ได้รับรู้ถึงความเป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ รวมถึงการใช้สิ่งพิมพ์ในการฝากเงิน ถอนเงิน ทัง้ธนบตัร เช็คธนาคาร ตัว๋แลกเงิน 
และหนงัสือเดินทาง เป็นต้น ด้านบทบาทของส่ือสิ่งพิมพ์ในการใช้จ่าย บริโภค นัน้ เรียกอีกอย่างว่า 
บทบาทส่ือสิ่งพิมพ์เก่ียวกบังานห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีก ท่ีเรียกเช่นนีเ้พราะส่ือสิ่งพิมพ์ได้ท า
หน้าท่ีให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคได้รับรู้ว่า ห้างสรรพสินค้าแห่งนี ไ้ด้มีการส่งเสริมการขายเกิดขึน้ สินค้าท่ี
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ร่วมรายการส่งเสริมการขายมีสินค้าใดบ้าง มีราคาเท่าใด สิ่งพิมพ์ประเภทนี ้ได้แก่ โบรชวัร์ แผ่นพบั 
ใบปิดโฆษณา ใบปลิว จลุสาร เป็นต้น 

งานวิจยัชิน้นี ้ผู้วิจยัศกึษาเก่ียวกบัประวตั ิความเป็นมาของสถาบนัการศกึษาท่ีก่อตัง้ขึน้
ในอดีตในปี พ.ศ.2498 โดยใช้ช่ือว่า วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ซึ่งถกูบนัทึกไว้กระจดักระจาย 
ไมเ่ป็นระบบ โดยการศกึษาพฒันาการของสถาบนัการศกึษาแห่งนีใ้นแตล่ะช่วงเวลา รวมถึงในแตล่ะ
บริบททางสังคม ซึ่งเก่ียวข้องกับบริบททางการเมืองในประเทศไทย ซึ่งในอดีตนัน้มักเกิดการ 
“รัฐประหาร” บอ่ยครัง้ ไม่ว่ารัฐประหารในปี พ.ศ.2500 พ.ศ.2501 ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกบัการพฒันา
วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน รัฐประหารปี พ.ศ.2514 ซึ่งบริบททางการเมือง สงัคมไทยในช่วง
เวลานัน้เป็นช่วงท่ีกระแสประชาธิปไตยมีบทบาทในสงัคมไทย แต่ต่อมาเกิดการรัฐประหารขึน้โดย
ผู้น ากองทพัท่ีมีแนวคิดแตกตา่งจากนกัศกึษาท่ีเรียกร้องประชาธิปไตย ซึ่งมีความเก่ียวข้องกบัการท่ี
นกัศกึษา อาจารย์ วิทยาลยัวิชาการศกึษา ทัง้ 8 แห่ง ร่วมกนัเคล่ือนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลในช่วงนัน้
ตราพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ขึน้ ซึง่ตอ่มาได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาในปี 
พ.ศ.2517 จากนัน้ได้เกิดรัฐประหารอีกในปี พ.ศ. 2519 และ พ.ศ.2520 ท่ีน าโดย พล.ร.อ.สงดั ชลอ
อยู ่ซึง่สง่ผลตอ่ความเป็นมาของสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้

งำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาเร่ือง “พฒันาการของมหาวิทยาลยั
บรูพาท่ีปรากฏในส่ือสิ่งพิมพ์” พบวา่ มีนกัวิชาการได้ศกึษาไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

ศิริรัตน์ ขาวสะอาด  (2551) ศึกษาเร่ือง “การยอมรับต่อการปฏิรูประบบราชการ 
กรณีศึกษาการยอมรับการเปล่ียนแปลงสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐของข้าราชการ 
คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล” กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการสาย ก. 
จ านวน 62 คน ข้าราชการสาย ข. จ านวน 133 คน และข้าราชการสาย ค. จ านวน 169 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการคณะแพทย์
ศาสตร์ ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล มีความรู้ ความเข้าใจในระดบัปานกลาง  และยอมรับใน
ความเปล่ียนแปลงจากมหาวิทยาลยัของรัฐเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ  ส่วนผลการทดสอบ
สมมุติฐานพบว่า วุฒิการศึกษา ระดับชัน้  หรือ “ซี” อัตราเงินเดือน สายการปฏิบัติงาน มี
ความสมัพนัธ์กบัการยอมรับการเปล่ียนแปลงสถานภาพของมหาวิทยาลยั 

งานวิจยัชิน้ตอ่มาเป็นของทิพวรรณ เจริญผล (2542) ศกึษาเร่ือง ความต้องการและการ
ได้รับการตอบสนองความต้องการในการพฒันาบุคลากรของข้าราชการสายสนบัสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลยับูรพา ผู้ วิจยัศกึษาความต้องการของบคุลากรซึ่งเป็นข้าราชการสายสนบัสนนุวิชาการ 
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จ านวน 6 ด้าน คือ ด้านการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การส่งเสริมด้านวิชาการ การส่งไปศกึษาดงูาน 
การพฒันาตนเอง และการสง่เสริมให้มีการศกึษาตอ่ ผลการศกึษาสรุปได้ว่า บคุลากรสายข้าราชการ
สนับสนุนวิชาการมีความต้องการในการพัฒนาด้านการปฐมนิเทศ ด้านการฝึกอบรม ด้านการ
ส่งเสริมวิชาการ ด้านการส่งไปศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการส่งเสริมให้มี
การศึกษาต่ออยู่ในระดบัมาก ส่วนการได้รับตอบสนองความต้องการด้านการปฐมนิเทศ ด้านการ
ฝึกอบรม ด้านการส่งเสริมวิชาการ ด้านการส่งไปศึกษาดงูาน ด้านการพฒันาตนเอง และด้านการ
ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อนัน้อยู่ในระดบัน้อย ความต้องการในการพฒันาบุคลากรของข้าราชการ
สายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา จ าแนกตามประเภทข้าราชการ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก การได้รับการตอบสนองความต้องการในการ
พฒันาบุคลากรของข้าราชการสายสนบัสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา จ าแนกตามประเภท
ข้าราชการ วฒุิการศกึษาและประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย 

งานวิจยัชิน้ต่อมาเป็นของ สุดารัตน์ วงัทนั และ ชนิสรา แก้วสวรรค์ (2544) ศกึษาเร่ือง 
“การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสูป่ระเทศไทย 4.0 ของนิสิตมหาวิทยาลยับรูพา ศนูย์บางแสน ” ผู้วิจยั
ก าหนดวตัถปุระสงค์ 1. เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมของนิสิตมหาวิทยาลยับรูพาใน
การเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 จ าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล 2. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้
ถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเข้าสูป่ระเทศไทย 4.0 กบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 
ของนิสิตมหาวิทยาลยับรูพา  

ผลการศกึษาพบว่า นิสิตมหาวิทยาลยับรูพามีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0 ในภาพรวมและในรายด้านทัง้ 4 ด้าน ประกอบด้วย การพฒันาตนเองด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร การพฒันาตนเองด้านทกัษะภาษา การพฒันาตนเองด้านกระบวนการ
ความคดิอยา่งเป็นระบบ และการเรียนรู้นอกห้องเรียนอยู่ระดบัคอ่นข้างมาก นิสิตมหาวิทยาลยับรูพา
มีการรับรู้ผลกระทบท่ีเกิดจากการเข้าสูป่ระเทศไทย 4.0 ในรายด้านทัง้ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
รับรู้ประเทศไทย 4.0 ด้านผลกระทบตอ่ตนเอง (การจ้างงาน) ด้านผลกระทบตอ่ตนเอง (วิธีการท างาน
ในอนาคตท่ีเปล่ียนไป) ด้านผลกระทบตอ่ตนเอง (การด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไป) และด้านผลกระทบตอ่
ประเทศ (การแขง่ขนัระหวา่งประเทศ) อยูใ่นระดบัคอ่นข้างมาก ผลการทดสอบสมมตุิฐานพบว่า เพศ
แตกตา่งกนัสง่ผลตอ่การเตรียมความพร้อมในการเข้าสูป่ระเทศไทย 4.0 ด้านการเรียนรู้นอกห้องเรียน
แตกต่างกัน อายุแตกต่างกันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้านการ
พฒันาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้านการเรียนรู้นอกห้องเรียน และด้านการ
พฒันาตนเอง ด้านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบแตกตา่งกนั ระดบัชัน้ปีท่ีศึกษาแตกต่างกันส่งผล
ต่อการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านเทคโนโลยี



40 
 

สารสนเทศและการส่ือสาร ด้านการพฒันาตนเองเก่ียวกบัทกัษะภาษา ด้านกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ และด้านการเรียนรู้นอกห้องเรียนแตกตา่งกนั ด้านผลการทดสอบสมมุติฐานอีกข้อพบว่า การ
รับรู้ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 มีความสมัพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
เข้าสูป่ระเทศไทย 4.0 ของนิสิตด้านการพฒันาตนเอง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อย
ละ 50.2 ด้านการพฒันาตนเองเก่ียวกบัทกัษะภาษาตา่งประเทศ ร้อยละ 39.2 ด้านกระบวนการคิด
อยา่งเป็นระบบ ร้อยละ 46.8 ด้านการเรียนรู้นอกห้องเรียน ร้อยละ 44.4  

งานวิจยัชิน้ต่อมาเป็นของ วารินทร์ สุภาภรณ์ (2544) ศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นของ
อาจารย์สถาบันราชภัฏร าไพพรรณีต่อการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ (นอกระบบ
ราชการ)” ผู้ วิจยัก าหนดวตัถุประสงค์ไว้เพ่ือศึกษาความคิดเห็นอาจารย์สถาบนัราชภัฏร าไพพรรณี 
จงัหวดัจนัทบรีุ ตอ่การเป็นสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ (นอกระบบราชการ) โดยใช้วิธีการวิจยั
เชิงส ารวจท่ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
โดยศกึษาจากอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี จ านวน 176 คน ท่ีปฏิบตัิงานในภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศกึษา 2542 ผลการศึกษาพบว่า อาจารย์สถาบนัราชภฏัร าไพพรรณีมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการเป็นสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ หรือเรียกว่า นอกระบบราชการ ในระดบัปาน
กลาง ในด้านสวัสดิการและค่าตอบแทนมีความวิตกกังวลเก่ียวกับความมัน่คงในหน้าท่ี เงินเดือน 
และคา่ตอบแทน ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน บ าเหน็จ บ านาญ สวสัดกิารอ่ืน ๆ  

ส่วนผลดีท่ีมีต่ออาจารย์สถาบนัราชภัฏร าไพพรรณีในการออกนอกระบบ ได้แก่ ด้าน
สวัสดิการและเงินเดือน ด้านความพร้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงาน  อาจารย์
สถาบนัราชภัฏร าไพพรรณีมีความคิดเห็นท่ีต้องการออกนอกระบบน้อยกว่าร้อยละ 50 ส่วนความ
พร้อมของสถาบนันัน้ อาจารย์มีความเห็นวา่สถาบนัราชภฏัร าไพพรรณียงัไมมี่ความพร้อมในการออก
นอกระบบ ร้อยละ 67.7 ผลการทดสอบสมมุติฐานระหว่างตวัแปรท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า
อาจารย์สถาบนัราชภัฏร าไพพรรณีมีความต้องการให้เปล่ียนสภาพเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
หรือเรียกวา่ นอกระบบราชการ ขึน้อยูก่บัเพศ อาย ุต าแหนง่หน้าท่ีการงาน และคณะท่ีสงักดั 

งานวิ จัยชิ น้ต่ อมา  เ ป็นงานวิ จัยของส านัก งาน เลขา ธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2560) เร่ือง “ประสิทธิภาพและการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยัในก ากับ
ของรัฐ” ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การท่ีมหาวิทยาลยัของรัฐเปล่ียนสภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับ
ของรัฐนัน้มีข้อดี คือ มหาวิทยาลัยจะมีอิสระในการบริหารจัดการองค์กรมากขึน้ ค าว่า อิสระ 
หมายถึง การมีสิทธิตดัสินใจในการบริหารจดัการองค์กรของตนเองได้ ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า  
“Autonomy” ซึง่การมีอิสระในการบริหารจดัการเพ่ือให้เกิดลกัษณะส าคญัของสถาบนัอดุมศกึษา คือ 
การมีเสรีภาพทางวิชาการ การมีความเป็นเลิศทางวิชาการ การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
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การใช้ทรัพยากร ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลยัท าหน้าท่ีของตนเองในฐานะมหาวิทยาลยัได้อย่างเต็มท่ี  
อย่างไรก็ตาม ความมีอิสระจะต้องตัง้อยู่บนฐานส าคญั คือ การบริหารจดัการโดยใช้หลกัการบริหาร
จดัการท่ีดี หรือท่ีเรียกว่า Good Governance มิฉะนัน้จะกลายเป็นความมีอิสระท่ีถกูน ามาใช้ในทาง
ท่ีไมก่่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ภารกิจของมหาวิทยาลยั การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐเปิดโอกาส
ให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับตวัและปรับการบริหารจัดการให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมี
ความคล่องตวั โดยมีกลไกของสภามหาวิทยาลยัเป็นผู้ รับผิดชอบ ควบคมุ ดูแล การด าเนินกิจการ
ของมหาวิทยาลยั โดยสภามหาวิทยาลยัจะสามารถก าหนดระเบียบ ข้อบงัคบั ในการบริหารจดัการ
ในเร่ืองตา่ง ๆ ได้เองภายใต้กรอบแห่งพระราชบญัญัติของมหาวิทยาลยัแตล่ะแห่ง การบริหารจดัการ
จะสิน้สุดท่ีสภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นเร่ืองท่ีจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีท่ีจะต้องเสนอ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการให้ความเห็นชอบและน าเสนอคณะรัฐมนตรีตอ่ไป 

งานวิจยัชิน้ต่อมาเป็นของ พิชฌาย์วีร์ สินสวสัดิ์ และนภดล เจนอกัษร (2557) ศึกษา
เร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐของวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
สถาบนัพระบรมราชชนก” ผู้ วิจยัก าหนดวตัถุประสงค์การวิจยัไว้เพ่ือทราบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดพระบรมราชชนก และ เพ่ือทราบ
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การเป็นสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐของวิทยาลยัพยาบาล สังกดัพระบรมราช
ชนก โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยจากการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณมี 7 ปัจจยั คือ การบริหารจดัการ บรรยากาศท่ีส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
การเงินและทรัพย์สิน การสนบัสนนุการท าและเผยแพร่งานวิจยัและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ส่ือสารและการประเมินผลปรับปรุงการด าเนินการ สมรรถนะของผู้บริหาร ธรรมาภิบาล ปัจจยัจาก
การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ มี 9 ปัจจยั ได้แก่ ภาวะผู้น าและการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร สมรรถนะ
ของบุคลากร ธรรมาภิบาลและระบบบริหารจดัการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพืน้ฐาน
และการแสวงหาเงินรายได้ เสรีภาพทางวิชาการ การส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ อ านาจนิติ
บญัญัติและแรงสนบัสนนุ ปัจจยัจากการสงัเคราะห์มีความสอดคล้องกนัคือ ด้านการบริหารจดัการ 
ด้านการเงิน ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการส่ือสาร ด้านภาวะผู้น าและการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหาร ด้านธรรมาภิบล ด้านแรงสนบัสนนุ แตแ่ตกตา่งกนัคือ ด้านอ านาจนิตบิญัญตัิ 

การวิจยัชิน้ตอ่มาเป็นของรอนด้า ตนัเถียร (2547) ศกึษาเร่ือง “การศกึษากระบวนการ
ก าหนดนโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐบาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ” ผู้วิจยัก าหนดวตัถปุระสงค์การศึกษาไว้ 2 ข้อ ได้แก่ 
เพ่ือศกึษากระบวนการก าหนดนโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐบาลของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ และ เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับ
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กระบวนการก าหนดนโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับรัฐบาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ในด้านการระบุปัญหานัน้ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุพบปัญหาหลกัท่ีเหมือนกนั
คือ การอยู่ภายใต้กรอบของระบบราชการ ส่วนการริเร่ิมนโยบายนัน้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับการริเร่ิมนโยบายจากรัฐบาล ด้านการรวบรวม
ข้อมลูข่าวสาสร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการโดยจดัประชมุ ท าแบบสอบถาม ท าประชา
พิจารณ์และท างานวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุได้ด าเนินการโดยจดัประชมุและ
จดัท าแบบสอบถาม ด้านการเสนอทางเลือก จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรีุได้เสนอทางเลือก 2 เร่ือง คือ สถานภาพของสถาบนั และสถานภาพของบคุลากร 
ด้าน การยกร่างนโยบาย จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ได้ยกร่างขึน้มาโดยเฉพาะ สภามหาวิทยาลยัเป็นหนว่ยงานท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจยกร่างนโยบาย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไม่ได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการยกร่าง แต่ได้จัดตัง้
คณะท างานเพ่ือปรับระบบให้เป็นมหาวิทยาลยัในก ากับรัฐบาล โดยสภาสถาบนัเป็นหน่วยงานท่ีมี
อ านาจในการตัดสินใจยกร่างนโยบาย ปัจจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐบาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรีพบว่า โครงสร้างองค์การของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโครงสร้างองค์การของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีลกัษณะเป็นแบบราชการ ภาวะผู้น าของจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัมีลกัษณะผู้น าแบบใช้การเห็นพ้องต้องกนั ส่วนภาวะผู้น าของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรีุ มีลกัษณะแบบเป็นท่ีปรึกษา วฒันธรรมองค์การของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมี
ลักษณะแบบราชการ ส่วนวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมี
ลกัษณะแบบรวมกลุ่ม การเมืองภายในองค์การของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นเ ร่ืองของความ
คิดเห็นท่ีขดัแย้งกนัระหว่างบคุลากรและผู้บริหาร ส่วนมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุมี
ความขดัแย้งกนัในเร่ืองการแขง่ขนัแยง่ชิงการด ารงต าแหนง่อธิการบดี 

งานวิจัยชิน้ต่อมาเป็นของ ดวงเดือน ภูติยานันท์ ธีรวุฒิ บุณยโสภณ วิเชียร เกตุสิงห์ 
และไพโรจน์ สถิรยากร (2554) ศกึษาเร่ือง “การพฒันารูปแบบการบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยั” 
ผู้วิจยัก าหนดวตัถปุระสงค์ไว้ เพ่ือพฒันารูปแบบการบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยัและจดัท าคูมื่อ
การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและ
บคุลากรวิจยัในมหาวิทยาลยัของรัฐ 78 แห่ง โดยมีกระบวนการท าวิจยั 5 ขัน้ตอน คือ ศกึษาข้อมูล
เก่ียวกับการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ศึกษาสภาพการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
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พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประเมินรูปแบบการบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลยั สรุปและรายงานผลการวิจยั 

ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย 2 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนท่ีหนึ่ง แนวคิด รูปแบบการบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยั ส่วนท่ีสอง องค์ประกอบของ
รูปแบบ ซึง่ผลการศกึษามี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ีหนึ่ง ด้านการบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยั ด้านท่ี
สอง การวางแผน ด้านท่ีสาม การจดัองค์การ ด้านท่ีส่ี การอ านวยการ ด้านท่ีห้า การควบคมุ และด้าน
ท่ีหก ระบบสารสนเทศ การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยั ท่ีพฒันาขึน้มีความ
เหมาะสมในระดับมาก สามารถน าไปใช้ในการบริหารส านัก สถาบันวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลยัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

งานวิจยัชิน้ตอ่มาเป็นของวรรณดี นาคสขุปาน (2557) ศกึษาเร่ือง “การพฒันารูปแบบ
ความร่วมมือด้านการศกึษาของโรงเรียนมธัยมศกึษาของประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศกึษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันเก่ียวกับสภาพปัญหาความ
ร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 2) เพ่ือพฒันารูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของ
ประเทศไทยกับโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน ผลการศึกษาในด้านสภาพปัจจุบนั
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนพบว่า ด้าน
นโยบาย พบวา่โรงเรียนให้คณะกรรมการสถานศกึษาเป็นผู้ เข้ามีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย ด้าน
หลักสูตร พบว่ามีการก าหนดค่านิยมและมรดกร่วมทางวัฒนธรรมอาเซียน ด้านครูผู้ สอน พบว่า
พัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านส่ืออุปกรณ์ทางการศึกษา 
พบว่าจดัหาส่ือและพฒันาส่ือเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ด้านรูปแบบการเรียนการสอน พบว่ามีการ
จดักิจกรรมเสริมความรู้อย่างตอ่เน่ือง ด้านผู้บริหาร พบว่ามีวิสยัทศัน์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ด้านบรรยากาศของสถานศึกษา พบว่ามีการจดัสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา
ให้เอือ้ต่อการเรียนรู้อาเซียนศึกษา ส่วนประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้พบว่ายังมีการประสานงานด้าน
นโยบายน้อย หลักสูตรการเรียนการสอนไม่กระจายตัว ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะกา รส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ และขาดทักษะการใช้ส่ือเพ่ือการศึกษาไร้พรมแดน นอกจากนี ้ยังมีการสร้างความ
ร่วมมือระหวา่งโรงเรียนในกลุม่ประชาคมอาเซียนน้อย ปัญหาด้านงบประมาณท่ีไมเ่พียงพอ  

บทสงัเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรม 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาเร่ือง “พฒันาการของมหาวิทยาลยั

บูรพาท่ีปรากฏในส่ือสิ่งพิมพ์” สามารถน ามาสังเคราะห์ได้ โดยการจัดกลุ่มประเด็นท่ีศึกษาใน
ลกัษณะเดียวกัน แบ่งออกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการออกนอกระบบ
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ราชการ กลุ่มท่ีสอง เป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจยัของสถาบนัการศึกษา จะเห็นว่าใน
กลุ่มแรกนัน้เป็นการศึกษาของ ศิริรัตน์ ขาดสะอาด ซึ่งศึกษาการยอมรับในเร่ืองการปฏิรูประบบ
ราชการท่ีเปล่ียนจากระบบราชการเป็นการออกนอกระบบ หรือท่ีเรียกว่า การแปลงสภาพจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งข้าราชการแพทย์ศาสตร์ พนักงานของ
โรงพยาบาลศิริราช มีความรู้ ความเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงระดบัปานกลาง และยอมรับในความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ สอดรับกับผลการวิจยัของ วารินทร์ สุภาภรณ์ (2544) ศึกษาเร่ือง “ความ
คิดเห็นของอาจารย์สถาบนัราชภัฏร าไพพรรณีต่อการเป็นสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ (นอก
ระบบราชการ)” ซึง่ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากอาจารย์มหาวิทยาลยั
ราชภฏัร าไพพรรณี จ านวน 176 คน ผลการศกึษาพบว่า อาจารย์สถาบนัราชภฏัร าไพพรรณีมีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกบัการเป็นสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรัฐ หรือเรียกว่า “นอกระบบราชการ” ใน
ระดบัปานกลางเชน่เดียวกนั โดยรู้วา่เม่ือออกจากระบบราชการแล้วจะท าให้อาจารย์มีเงินเดือนสงูขึน้ 
และสอดรับกบังานวิจยัของ “ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ” ท่ีศกึษาเร่ือง 
“ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ” ผลการศึกษาสรุปว่า การท่ี
มหาวิทยาลยัของรัฐเปล่ียนสภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐนัน้มีข้อดี คือ มหาวิทยาลยัจะมี
อิสระในการบริหารจดัการองค์กรมากขึน้ มีสิทธิตดัสินใจในการบริหารจดัการองค์กรของตนเองได้ ซึ่ง
การมีอิสระในการบริหารจัดการจะเช่ือมโยงกับการมีเสรีภาพทางวิชาการ การมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากร ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลยัท าหน้าท่ี
ของตนเองในฐานะมหาวิทยาลยัได้อยา่งเตม็ท่ี   

ส่วนกลุ่มท่ีสอง เป็นการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยของ
สถาบนัการศกึษา งานชิน้แรกเป็นของ ดวงเดือน ภตูยิานนัท์ ธีรวฒุิ บณุยโสภณ วิเชียร เกตสุิงห์ และ
ไพโรจน์ สถิรยากร (2554) ศึกษาเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย” 
ผลการวิจัยแบ่งน าเสนอตามตัวแปรคือ ด้านการบริหารงานวิจัย ด้านการวางแผน ด้านการจัด
องค์การ ด้านการอ านวยการ ด้านการควบคมุ และด้านระบบสารสนเทศ ส่วนงานของ วรรณดี นาค
สุขปาน ศึกษาเร่ือง “การพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
ประเทศไทยกับโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน” แบง่ตวัแปรออกเป็น ด้านหลกัสูตร 
ด้านครูผู้ สอน ด้านส่ืออุปกรณ์ทางการศึกษา ด้านรูปแบบการเรียนการสอน ด้านผู้ บริหาร ด้าน
บรรยากาศของสถานศกึษา 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

งานวิจยัเร่ือง “พฒันาการของมหาวิทยาลยับรูพาท่ีปรากฏในส่ือสิ่งพิมพ์” เป็นงานวิจยั
เชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการวิจยัเอกสาร (Document Research) จากส่ือสิ่งพิมพ์
(Printed Media) ทกุประเภทท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัประวตัิมหาวิทยาลยับรูพา และใช้วิธีการสมัภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ท่ีเก่ียวข้อง มีรายละเอียดวิธี
การศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 

ใช้วิธีการศกึษา 2 วิธี ได้แก่ วิธีการแรก การวิจยัเอกสาร วิธีการท่ีสอง การสมัภาษณ์เชิง

ลกึ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

การวิจยัเอกสาร (Document Research)  
ประชากรในงานวิจยัชิน้นี ้คือ ส่ือสิ่งพิมพ์ทกุประเภท ผู้วิจยัศกึษาจากส่ือสิ่งพิมพ์อนั

ประกอบด้วย จดหมายเหตุ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จุลสาร แผ่นพับ ใบปลิว โดย
ศึกษาจากเอกสารส่ือสิ่งพิมพ์ทัง้หมดท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกับสภาพการณ์ทางด้านการศึกษาตัง้แต่
ก่อนการก่อตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน การใช้ช่ือว่า “วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน” 
จากนัน้ได้เปล่ียนสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน” และพัฒนาสู ่
“มหาวิทยาลยับรูพา” ประกอบด้วย ประเดน็ยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้

 บริบททำงสังคมก่อนเกิดวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน ประกอบด้วย 
ประเดน็ยอ่ย ดงันี ้

o การรุกรานจากต่างประเทศ วัดจาก การท่ีส่ือสิ่งพิมพ์น าเสนอเนือ้หา
เก่ียวกบัการรุกรานจากประเทศกลุม่ตะวนัตก และ การรุกรานจากประเทศแถบเอเชีย 

o การขาดแคลนสถาบนัการศกึษา วดัจาก การท่ีส่ือสิ่งพิมพ์รายงานข่าวสาร
ในประเดน็ “ความจ าเป็นท่ีต้องสร้างครู”  

o การริเร่ิมก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครู วดัจากการท่ีส่ือสิ่งพิมพ์รายงานข่าวสาร
ในประเดน็ “บคุคลส าคญัท่ีริเร่ิมก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครู” และประเดน็ “พฒันาการของโรงเรียนฝึกหดั
ครูชัน้สงู”  

o สภาพปัญหาหลังการก่อตัง้โรงเรียนฝึกหัดครู วัดจากการท่ีส่ือสิ่งพิมพ์
รายงานข่าวสารในประเด็น “การขาดแคลนครู” ประเด็น “การขาดแคลนต าราเรียน” และประเด็น 
“การบริหารการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพน้อย” 
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 กำรก่อตัง้วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน ประกอบด้วย ประเด็นย่อย 
ดงันี ้

o การจดัตัง้วิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสานมิตร วดัจากการท่ีส่ือสิ่งพิมพ์
รายงานข่าวสารในประเด็น “ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี กับการเสนอจัดตัง้วิทยาลัยวิชา
การศึกษา ประสานมิตร” และประเด็น ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  กับการชีแ้จงต่อ
คณะรัฐมนตรี”  

o การจัดตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน  วัดจากการท่ีส่ือสิ่งพิมพ์
รายงานข่าวสารในประเด็น “ก าเนิดวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน” ประเด็น “ความจ าเป็นท่ีต้อง
สร้างวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน” ประเด็น “พล.อ.มังกร พรหมโยธี ผู้ ก่อตัง้วิทยาลัยวิชา
การศึกษา บางแสน” ประเด็น “ดร.ธ ารง บัวศรี กับการบุกเบิกวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน” 
ประเดน็ “ดร.วิลลิส พี พอร์เตอร์ กบัการวางรากฐานการผลิตครูให้ วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” 
ประเดน็ “ประเพณีของนิสิตวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” และประเดน็ “สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้”  

o พฒันาการของวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน วดัจากการท่ีส่ือสิ่งพิมพ์
รายงานขา่วสารในประเดน็ “ผู้บริหารวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” ประเดน็ “การยบุรวมโรงเรียน 
พิบลูบ าเพ็ญ เข้ากับ วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” และประเด็น “การยบุรวมวิทยาลยับางแสน 
เข้ากบั วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” 

 กำรก่อตัง้มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยำเขตบำงแสน (มศว 
บำงแสน) ประกอบด้วย ประเดน็ยอ่ย ดงันี ้

o แนวคิดการยกฐานะจาก วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน สู่            
“มศว บางแสน” วัดจากการท่ีส่ือสิ่งพิมพ์รายงานข่าวสารในประเด็น “ปัจจัยท่ีต้องเปล่ียนเป็น
มหาวิทยาลยั” ประเด็น “ปรากฏการณ์หลงัจากการยกฐานะสู่ มศว บางแสน” ประเด็น “พฒันาการ
ของ “มศว บางแสน” ประเด็น “พัฒนาการทางวิชาการ” และประเด็น “พัฒนาการของหน่วยงาน 
มศว บางแสน”   

 กำรจัดตัง้ “มหำวิทยำลัยบูรพำ” ประกอบด้วย ประเดน็ยอ่ย ดงันี ้
o พัฒนาการของมหาวิทยาลัยบูรพาในทศวรรษแรก (พ.ศ.2533-2543) 

วดัจากการท่ีส่ือสิ่งพิมพ์รายงานข่าวสารในประเด็น “แนวคิดการแยกตวัออกเป็นเอกเทศ” ประเด็น 
“ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับมหาวิทยาลัยบูรพา” ประเด็น “พัฒนาการทางวิชาการ” ประเด็น             
“การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบนัการศกึษาในตา่งประเทศ” และประเด็น “ค าสดดีุของ
อดีตผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้อง” 
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o ช่วง ท่ีสอง พัฒนาการของมหาวิทยาลัยบูรพาในทศวรรษท่ีสอง        
(พ.ศ.2544 - 2554) วดัจากการท่ีส่ือสิ่งพิมพ์รายงานข่าวสารในประเด็น “พฒันาการทางวิชาการ” 
ประเดน็ “การจดัการด้านความสะดวก” และประเดน็ “การพฒันาสิ่งแวดล้อม”  

o ช่วงท่ีสาม พัฒนาการของมหาวิทยาลัยบูรพาในทศวรรษท่ีสาม       
(พ.ศ.2555 – 2562) วัดจากการท่ีส่ือสิ่งพิมพ์รายงานข่าวสารในประเด็น “การเข้าสู่การเป็น
มหาวิทยาลยั EEC”  ประเดน็ “พฒันาการทางวิชาการ” และประเดน็ “การพฒันาสิ่งแวดล้อม” 

การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) 

ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)              
ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยบูรพาตัง้แต่อดีตจวบ
จนกระทัง่ปัจจุบนั ผู้ วิจยัใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ ให้
ข้อมลูหลกั (Key Informants) ท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์และพฒันาการของ
สถาบนัการศึกษาแห่งนีต้ัง้แต่เร่ิมก่อตัง้ในปี พ.ศ.2498 และผู้ ท่ีมีความรู้เก่ียวกับพัฒนาการของ
สถาบนัการศึกษาแห่งนีใ้นแตล่ะยคุสมยั ผู้วิจยัได้เลือกบคุคลท่ีจะให้สมัภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 4 
กลุม่ ๆ ละ 2 ทา่น ได้แก่  

กลุ่มท่ี 1 เป็นบคุคลท่ีเคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าสถาบนัการศกึษาแห่งนี ้
ซึง่ใช้ช่ือวา่ “วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” (พ.ศ.2498) ได้แก่  

   รองศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร สงวนพวก 

   อาจารย์ประมวล สงวนพวก 
กลุ่มท่ี 2 เป็นบคุลากรท่ีเคยเป็นนิสิตวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ซึ่งตอ่มา

ได้บรรจเุข้าเป็นอาจารย์ประจ า “วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” ซึ่งตอ่มาสถาบนัการศกึษาแห่งนี ้
ได้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน” และต่อมาได้ยกฐานะเป็น 
“มหาวิทยาลยับรูพา” ได้แก่ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทิน มหาขันธ์ (นิสิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
บางแสน รุ่น 1) 

 รองศาสตราจารย์ ภารดี มหาขนัธ์  (นิสิตวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน 
รุ่น 4) 

กลุ่มท่ี 3 เป็นบคุลากรท่ีเคยเป็นนิสิตวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ซึ่งตอ่มา
ได้บรรจเุป็นอาจารย์สถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ตัง้แตย่งัคงเป็นวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน และยก
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ฐานะเป็น มศว บางแสน จากนัน้ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบรูพา เป็นบุคคลท่ีก้าวขึน้สู่การด ารง
ต าแหนง่อธิการบดีมหาวิทยาลยับรูพา ได้แก่ 

 รองศาสตราจารย์เชาว์ มณีวงษ์ (นิสิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน   
รุ่น 1) 

 อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล (นิสิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน       
รุ่น 10) 

กลุ่มท่ี 4 ประชาชนในชุมชนบางแสนท่ีรู้เร่ืองราว ความเป็นมาในอดีตของ
สถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ได้แก่ 

 อาจารย์ ดร.พลธาวิน วชัรทรธ ารงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวอนนภาศพัท์ 

 นายแล่ม รอรัง้ ชาวบ้านชุมชนหาดวอนนภา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชลบรีุ (อาย ุ85 ปี) 

รวมทัง้สิน้ จะต้องสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกั 8 ทา่น  

กำรตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือของเคร่ืองมือในงำนวิจัย 

ผู้วิจยัจะต้องระมดัระวงัในเร่ืองของความแม่นย าและความน่าเช่ือถือของข้อมูลใน
การวิจยั (Truthworthness) ซึ่งอาจมีความล าเอียงได้เพราะใช้ตวัผู้ วิจยัเองเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยได้ท าการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของข้อมูลและความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้

ความเท่ียงตรง (Validity) 
ผู้วิจยัได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity)  โดยใช้วิธีการ

ตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ประกอบด้วย การน าเอาข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์มา
เปรียบเทียบตรวจสอบกับเนือ้หาทฤษฎีและตรวจสอบจากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอย่างใน
ลกัษณะเปรียบเทียบ จากนัน้ได้น าไปปรึกษาหารือกับผู้ เช่ียวชาญซึ่งเป็นท่ีปรึกษาโครงการวิจยั ให้
ตรวจสอบอีกครัง้หนึ่งเพ่ือให้ได้ค าตอบตรงตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษา จากนัน้จึงปรับแก้ไขตาม
ค าชีแ้นะของผู้ เช่ียวชาญดงักลา่ว 

ความนา่เช่ือถือ (Reliability) 
ผู้ วิจัยได้ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลด้วยการตรวจสอบด้านข้อมูล    

(Data Triangulation) เพ่ือดูว่าข้อมูลท่ีได้รับมานัน้ถูกต้องตรงกันหรือไม่ อย่างไร และตรวจสอบ
ข้อมูลจากวรรณกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่การตรวจสอบผลการศึกษาจากงานวิจยั วิทยานิพนธ์ใน
ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้มัน่ใจวา่ข้อมลูท่ีได้นัน้ถกูต้องแมน่ย า 
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ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยจะน าเอาข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์เจาะลึกมาลดทอนข้อมูล (Reduction)  เน่ืองจากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพมี
ปริมาณมาก หลากหลาย หลังจากการทดลอนข้อมูล แล้วผู้ วิจัยได้น าเอาข้อมูลท่ีได้มาจ าแนก
แยกแยะจดัหมวดหมู่ให้ข้อมูลประเภทเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน (Category) จากนัน้จึงรวมรวม
น าเสนอเป็นข้อมลูเชิงพรรณนาและน าเสนอผลการศกึษาเรียงล าดบัตวัแปรท่ีก าหนดไว้ในงานวิจยั 

กำรน ำเสนอข้อมูลงำนวิจัย 

การน าเสนอผลการศกึษาในงานวิจยัชิน้นี ้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัคือ น าเสนอข้อมูล
เชิงคณุภาพ เรียงล าดบัเนือ้หา 9 บท พร้อมภาคผนวก ดงันี ้ 

บทท่ี 1 บทน า  
บทท่ี 2 ผลงานวิจยัและงานเขียนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
บทท่ี 3 วิธีการวิจยั  
ภายหลงัการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วผู้ วิจยัจดัล าดบัความคิดและเรียบเรียงเนือ้หาท่ี

ได้จากการศกึษาและน าเสนอผลการศกึษาในรูปแบบ ดงันี ้ 
บทท่ี 4 น าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analysis Description)       

ผลการวิจัยท่ีได้จากการวิจัยเอกสารในประเด็น “บริบททางสังคมก่อนท่ีจะเกิดวิทยาลัยวิชา
การศกึษา” 

บทท่ี 5 น าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analysis Description)       
ผลการวิจยัท่ีได้จากการวิจยัเอกสารในประเดน็ “การก่อตัง้วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” 

บทท่ี 6 น าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analysis Description)       
ผลการวิจยัท่ีได้จากการวิจยัเอกสารในประเด็น “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน” 
(มศว บางแสน) 

บทท่ี 7 น าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analysis Description)       
ผลการวิจยัท่ีได้จากการวิจยัเอกสารในประเดน็ การจดัตัง้ “มหาวิทยาลยับรูพา” 

บทท่ี 8 น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analysis Description)       
ผลการวิจยัท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ 

บทท่ี 9 การสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั ตัง้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะจากการ
วิจยั 

 
 



50 
 

บทที่ 4  

บริบททำงสังคมก่อนที่จะเกิด “วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ” 

ก่อนกล่าวถึงการก่อตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน มีเหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวตัศิาสตร์และพฒันาการของการศกึษาในประเทศไทยหลายประการ สง่ผลตอ่การก่อตัง้โรงเรียน
ฝึกหัดครูหลายแห่ง โรงเรียนฝึกหัดครูบางแห่งได้พัฒนาขึน้เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา (โรงเรียน
ฝึกหดัครูชัน้สูง ประสานมิตร ได้ปรับฐานะเป็นวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร) การน าเสนอ
ผลการวิจยัในบทนี ้ผู้ วิจยักล่าวถึงบริบททางสงัคมในช่วงก่อนปี พ.ศ.2500 ซึ่งขณะนัน้ยงัไม่มีการ
จดัตัง้ “วิทยาลยัวิชาการศกึษา” โดยวิเคราะห์เนือ้หาจากเอกสารประวตัิศาสตร์เพ่ือให้เข้าใจถึงบริบท
ทางสังคมในช่วงก่อนท่ีจอมพล ป.พิบูลสงคราม (นายกรัฐมนตรี) และ พล.อ.มัง กร พรหมโยธี 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) มีแนวคิดสร้างสถานศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนในระดบัให้
ปริญญาในส่วนภูมิภาค ผู้วิจยัเรียงล าดบัการน าเสนอ แบง่ออกเป็น 5 ประเด็นหลกั ได้แก่ ประเด็น
แรก การรุกรานจากต่างประเทศ ประเด็นท่ีสอง การขาดแคลนสถาบนัการศึกษา ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

4.1 กำรรุกรำนจำกต่ำงประเทศ 
จากการศึกษาบริบททางสังคมในอดีตนัน้ประเทศสยามเกิดปัญหาการรุกรานจาก

ตา่งประเทศ ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอในประเด็นนีอ้อกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การรุกราน
จากประเทศกลุม่ตะวนัตก ประเดน็ท่ีสอง การรุกรานจากประเทศแถบเอเชีย ดงัตอ่ไปนี ้

4.1.1 กำรรุกรำนจำกประเทศกลุ่มตะวันตก 
จากการศึกษาในประเด็น การรุกรานจากประเทศกลุ่มตะวันตก ผู้ วิจัยแบ่งการ

น าเสนอผลการศึกษาเก่ียวกับประเทศกลุ่มตะวันตกท่ีขยายอ านาจมายังประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศสยามในเวลานัน้ แบ่งออกเป็น การถูกรุกรานจาก
ประเทศฝร่ังเศส และการถกูรุกรานจากประเทศองักฤษ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 กำรถูกรุกรำนจำกประเทศฝร่ังเศส 
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฝร่ังเศสในช่วงก่อนปี 

พ.ศ.2500  ท่ีเรียกกันทั่วไปว่า วิกฤตการณ์ ร.ศ.112 หรือเรียกว่า “สงครามฝร่ังเศสกับสยาม” 
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองร่วมกับนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเอาพืน้ท่ี เสียมราฐ พระตะบอง จ าปาศกัดิ์ ฯลฯ คืนสู่ประเทศไทย 
ขณะนัน้ผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม และด ารง
ต าแหน่งผู้ บัญชาการทหารสูงสุดอีกต าแหน่งหนึ่ง จอมพล ป ได้ส่งทหารข้ามแดนไปยึดพืน้ท่ีดัง
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กลา่วคือ บริบทสงัคม การเมืองไทยในขณะนัน้อยู่ในช่วงการปลกุระดมความรักชาติ มีการแตง่เพลง
ปลุกใจให้ประชาชนเกิดความฮึกเหิม ต่อต้านนโยบายของฝร่ังเศสท่ีเข้ามีอิทธิพลเหนือประเทศใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

รัฐบาลของประเทศฝร่ังเศสส่งกองก าลังเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
รัฐบาลไทยในยุคของจอมพล ป. พิบลูสงคราม ได้ด าเนินนโยบายตอ่ต้านฝร่ังเศสท่ีเข้ามาล่าอาณา
นิคม มีการปะทะกันตามพรมแดนริมแม่น า้โขง เป็นการท าสงครามกับรัฐบาลฝร่ังเศสทัง้ทางบก 
อากาศ และทางน า้ ขณะนัน้ฝร่ังเศสได้ท าสงครามกับเยอรมนัด้วย จากการสู้ รบกัน กองทพัฝร่ังเศส
พา่ยแพ้สงครามตอ่เยอรมนั ผู้น าไทยเห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะท่ีจะทวงดินแดนท่ีเสียไปในสมยัรัชกาล
ท่ี 5 กลบัคืนมา รัฐบาลไทยได้ย่ืนข้อเสนอตอ่รัฐบาลฝร่ังเศสให้ถือเอาร่องแม่น า้โขงเป็นแนวกัน้แบ่ง
ประเทศ  แต่ทว่ารัฐบาลฝร่ังเศสขณะนัน้ไม่เห็นด้วย โดยส่งเคร่ืองบินทิง้ระเบิดท่ีจังหวัดนครพนม     
ท าให้มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ กองทพัไทยจึงตอบโต้ด้วยการส่งกองทพับกและกองทพัอากาศบกุเข้า
ไปในอินโดจีน ส่งเคร่ืองบินทิง้ระเบิดท่ีพกัของทหารฝร่ังเศส ในขณะท่ีกองทพัเรือได้ส่งทหารเรือไป
สกัดกัน้กองทัพเรือของฝร่ังเศสท่ีล่วงล า้เข้ามาบริเวณน่านน า้ไทย มีการปะทะกันบริเวณเกาะช้าง 
เรียกวา่ “ยทุธนาวีเกาะช้าง” 

  กำรถูกรุกรำนจำกประเทศอังกฤษ 
 รัฐบาลของประเทศอังกฤษถือว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรกับประเทศญ่ีปุ่ น 

และได้ประกาศสงครามตอ่ประเทศองักฤษ การเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรกับรัฐบาลญ่ีปุ่ นได้สร้างความ
เสียหายต่อประเทศองักฤษ ประกอบกับรัฐบาลประเทศองักฤษต้องการรือ้ฟืน้ระบบอาณานิคมของ
ตนขึน้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จอมพล ป พิบลูสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ปลดนายปรีดี พนมยงค์ 
ท่ีมีแนวคิดคัดค้านการเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลญ่ีปุ่ น โดยปลดจากต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั และย้ายไปให้เป็นหนึ่งในคณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
นายปรีดี ได้ก่อตัง้กลุ่ม “เสรีไทย” ขึน้เพ่ือตอ่ต้านกองทพัญ่ีปุ่ นและตอ่ต้านการด าเนินการของรัฐบาล
ของจอมพล ป พิบลูสงคราม 

ประกอบกับหม่อมราชวงเสนีย์ ปราโมช ได้ก่อตัง้กลุ่มเสรีไทยขึน้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา หม่อมเจ้าศภุสวัสดิ์วงศ์สนิท สวสัดิวัตน์ ได้ก่อตัง้กลุ่มเสรีไทยขึน้ในประเทศองักฤษ 
โดยหานกัเรียนไทยในตา่งแดนเข้าร่วมกลุม่จ านวนมาก ตอ่มานายปรีดี พนมยงค์ ได้เสนอช่ือนายควง 
อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี และได้รับการสนบัสนนุจากท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ท าให้นายควง 
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย จากนัน้นายควงได้ปลดจอมพล ป พิบูลสงคราม ออก
จากต าแหน่งผู้ บัญชาการทหารสูงสุด ประกอบกับจอมพล ป ได้ประกาศลาออกจากการด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านัน้แล้ว รัฐบาลประเทศอังกฤษได้กดดันให้รัฐบาลไทยชดใช้
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ค่าเสียหายส าหรับการสูญเสียทรัพย์สินของอังกฤษทัง้หมด และต้องการให้ได้สิทธิพิเศษในการตัง้
ฐานทพัในประเทศไทยอยา่งไมมี่ก าหนด และได้ข้าวฟรีจากรัฐบาลไทยจ านวน 1.5 ล้านตนั  

4.1.2 กำรรุกรำนจำกประเทศแถบเอเชีย 
จากการศกึษาในประเดน็การรุกรานของประเทศแถบเอเชียท่ีสง่ผลกระทบตอ่รัฐบาล

สยามในอดีต เป็นผลท าให้รัฐบาลตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องท าให้คนไทยมีความรู้มากขึน้     
ผลการศกึษาประกอบด้วย การรุกรานของกองทพัประเทศญ่ีปุ่ น ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

  กำรรุกรำนของกองทัพประเทศญ่ีปุ่น 
รัฐบาลในช่วงเวลานัน้ได้รับแจ้งว่ากองทัพของประเทศญ่ีปุ่ นจะบุกเข้าประเทศ

ไทยทางด้านอรัญประเทศเพ่ือมุ่งไปโจมตีพม่า และจะส่งก าลังจ านวนหนึ่งมาส ารองไว้ท่ีกรุงเทพฯ 
ประกอบกบัรัฐบาลประเทศองักฤษแจ้งขา่วสารให้กบัรัฐบาลไทย โดยนายกรัฐมนตรี วินสตนั เชอร์ชิล 
(Winston Leonard Spencer Churchill) ได้ส่งสารถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย จอมพล ป. 
พิบูล สงคราม โดยระบุว่ากองทัพของประเทศญ่ีปุ่ นจะเข้าประเทศไทยในเร็ววัน ให้กองทัพไทย
ป้องกันตนเองเพ่ือปกป้องอธิปไตยของประเทศเอาไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทัง้ต่อปร ะเทศไทย          
และประเทศองักฤษ 

บริบททางสังคมไทยช่วงเวลานัน้เป็นการแจ้งข่าวสารไปยังประชาชนให้รักใน
ความเป็นไทย มีการแตง่เพลงและเปิดเพลงปลกุใจหลายเพลงผ่านทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย รัฐบาลญ่ีปุ่ นแจ้งรัฐบาลไทยว่าไม่ได้ต้องการยึดครองประเทศไทย แต่จะใ ช้เป็นท่ีตัง้    
และเป็นทางผา่นไปสู้รบกบัพมา่ อยา่งไรก็ตาม ได้มีการตอ่สู้กนัระหว่างกองทพัไทยและกองทพัญ่ีปุ่ น 
รัฐบาลจอมพล ป พิบลูสงคราม ได้รับการแจ้งจากรัฐบาลเยอรมนัว่าประเทศไทยควรให้ความร่วมมือ
กับประเทศญ่ีปุ่ น ต่อมารัฐบาลไทยได้ประกาศยุติการต่อสู้  และมีการท าพิธีลงนามร่วมมือเป็น
พันธมิตรกับประเทศญ่ีปุ่ นท่ีพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กองทัพญ่ีปุ่ นมีความมุ่งมั่นท่ี        
จะชนะศึกครัง้นี ้เพราะต้องการใช้ประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นสถานท่ีในการกระจาย
สินค้าของญ่ีปุ่ น 

ตอ่มาวนัท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 เวลาประมาณ 02.00 น. กองทพัญ่ีปุ่ นยกพล
ขึน้บกบริเวณชายหาดจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัชมุพร จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัสงขลา 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และจงัหวดัสมทุรปราการ เป็นการบกุเข้าโจมตีประเทศไทยในช่วงเวลาใกล้เคียง
กบัการบุกเข้าโจมตีประเทศไทยทางด้านอรัญประเทศ ในส่วนของภาคใต้นัน้มีการปะทะกันรุนแรง
กวา่บริเวณจงัหวดัสมทุรปราการ  

รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้สร้างทางรถไฟจากประเทศไทยเช่ือมไปยงัประเทศพม่า เพ่ือใช้ใน
การล าเลียงอาวุธและล าเลียงก าลังพลไปรบกับพม่า โดยเร่ิมด าเนินโครงการในเดือนมิถุนายน      
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พ.ศ.2485 โดยใช้แรงงานจากเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรในการก่อสร้าง ในวันท่ี 16 กันยายน         
พ.ศ.2485 รัฐบาลไทยได้ลงนามข้อตกลงระหว่างไทยกับญ่ีปุ่ นในการสร้างทางรถไฟสายพม่า โดย
แยกจากทางรถไฟสายใต้ของไทยท่ีสถานีหนองปลาดกุ ผ่านจงัหวดักาญจนบุรี รัฐบาลญ่ีปุ่ นขอยืม
เงินจากรัฐบาลไทยจ านวน 4 ล้านบาทในการก่อสร้าง และตอ่มาเม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ.2486 ได้มี
ข้อบงัคบัออกตามกฎอยัการศึกให้อ านวยความสะดวกในการก่อสร้างทางรถไฟ วนัท่ี 10 ธันวาคม 
พ.ศ.2484 เวลา 20.45 น. รัฐบาลจอมพล ป. พิบลูสงคราม ได้ประกาศกฎอยัการศกึทัว่ประเทศไทย 
ใช้มาจนถึงวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2484 เวลา 06.00 น. โดยมีหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นผู้ รับ
สนองพระบรมราช 

4.2 กำรขำดแคลนสถำบันกำรศึกษำ  
จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็น การขาดแคลนสถาบันการศึกษาในอดีตนัน้       

ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การขาดแคลนโรงเรียน และประเด็น การอ่านหนงัสือไม่
ออก เขียนหนงัสือไมไ่ด้ ดงัตอ่ไปนี ้

4.2.1 ขำดแคลนโรงเรียน 
จากการศึกษาในประเด็น “การขาดแคลนโรงเรียน” ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในอดีต 

เม่ือชนชัน้ขุนนางได้เห็นว่าชาวต่างประเทศสามารถอ่านหนังสือได้ เขียนหนังสือได้ มีวิทยาการท่ี
ก้าวหน้า ในขณะท่ีคนไทยยงัอ่านหนงัสือไม่ออก เขียนหนงัสือไม่ได้ ด้วยเหตนีุพ้ระมหากษัตริย์ของ
ไทย คือ สมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีคนไทยจะต้องรู้หนงัสือ โดย
ส่งเสริมให้ต่ืนตัวในเร่ืองการศึกษาให้เ ร่ิมจากชนชัน้น าท่ีจะต้องศึกษาวิทยาการและศึกษา
ภาษาองักฤษจากประเทศตะวนัตกมากขึน้ เพราะเป็นดา่นแรกท่ีจะท าความเข้าใจวิทยาการสมยัใหม ่
ด้วยเหตนีุ ้ทรงรับสัง่ให้มีการสร้างโรงเรียนขึน้ โดยให้ชาวตะวนัตกเป็นผู้ถ่ายทอดการศกึษาให้กบับตุร
หลานของขนุนางในพระบรมมหาราชวงั และให้มิชชนันารีได้เปิดโรงเรียนสอนลกูหลานประชาชนได้ 
ประกอบกบัพระองค์ทรงมีพระสหายซึ่งเป็นมิชชนันารีสายโปรแตสแตนต์ท่ีสามารถพูดคยุกันได้ ท า
ให้พระองค์สนใจท่ีพระสหายเสนอวา่ จะสร้างชัน้เรียนขนาดใหญ่ให้หนุม่ไทยได้ศกึษาวิชาความรู้ เม่ือ
พระองค์เปิดโอกาสให้มิชชัน่นารีสามารถเปิดโรงเรียนสอนศาสนาได้ จึงเกิดโรงเรียนท่ีรับเอาศาสนา
คริสต์จ านวนมากขึน้ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส โอรสองค์ท่ี 47 แห่ง
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทา่นเคยกลา่วไว้ ดงันี ้

“เร่ิมต้นท่ีล้นเกล้าฯ จะทรงท านบุ ารุงพวกเราให้ได้รับความรู้ ทรงตัง้โรงเรียนสอน
ภาษาองักฤษขึน้ท่ีตกึแถวริมประตพูิมานชยัศรี ด้านขวามือหนัหน้าออก มีนายฟ
รานซิล ยอร์ช แพตเตอร์สนั เป็นครูสอน อยู่ในความดแูลของเจ้าพระยาภาสกร
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วงศ์ เช้าสอนเจ้านายกับพวกเรา และหม่อมเจ้าบ้าง       บ่ายสอนข้าราชการท่ี
เป็นทหารมหาดเล็ก เราเข้าเรียนมาตัง้แตเ่ปิดโรงเรียน ครัง้นัน้เรามีอายรุาว 12 ปี 
ครูพูดไทยไม่ได้ สอนอย่างฝร่ังเจ๊ียบ หนงัสือเรียนใช้แบบฝร่ัง ท่ีสดุจนแผนท่ีก็ใช้
แผนท่ียโุรปส าหรับสอน เรารู้จกัแผนท่ีของเมืองฝร่ังก่อนเมืองไทยเราเอง คิดเลขก็
ใช้มาตราองักฤษ เรารู้นิสยัฝร่ังจากหนงัสือเรียน” 

นอกจากการให้มิชชันนารีสอนภาษาอังกฤษให้แก่ขุนนางชัน้ผู้ ใหญ่แล้ว ยังจัดให้
สอนภาษาองักฤษแก่ราชวงศ์ระดบัอ่ืนและสตรีในวงัหลวงอีกด้วย ดงัข้อความ 

“อีกทัง้ยงัทรงโปรดให้กลุม่มิชชนันารีส่งสตรีคณะมิชชนันารีไปสอนภาษาองักฤษ
แก่พระราชธิดาและพวกสตรีในวงัหลวง สตรีมิชชนันารีท่ีท าหน้าท่ีสอนพวกสตรี
ในวงัหลวง คือ นางแดน บรัดเลย์ นางเอส แมททนู      และนางจอร์น เทเลอร์โจน 
โดยเป็นผู้ ไปสอนภาษาองักฤษในพระราชส านกัเป็นเวลา 3 ปี” 

4.2.2    กำรอ่ำนหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ 
จากการศกึษาในประเด็น “การอ่านหนงัสือไม่ออก เขียนหนงัสือไม่ได้” ซึ่งความไม่รู้

หนงัสือนีเ้ป็นปัญหาส าคญัในการพฒันาประเทศ ผลการศกึษาพบว่า ชาวตะวนัตกนิยมเดินทางเข้า
มาในประเทศไทยกนัมากในชว่งอดีต เหตผุลหนึ่งคือ การเดินทางเข้ามาเผยแพร่ศาสนา และการเดิน
ทางเข้ามาเพ่ือการค้า ในขณะท่ีสังคมไทยในช่วงเวลานัน้เป็นสังคมท่ีคนจ านวนมากไม่ได้เรียน
หนังสือ ไม่สามารถอ่านหนังสือออก เขียนหนังสือไม่ได้ ความท่ีคนไทยไม่รู้หนังสือนัน้ได้ท าให้ไม่
สามารถส่ือสารกบัชาวตา่งประเทศได้ ประกอบกบัชาวตา่งประเทศท่ีเดินทางเข้ามานัน้เข้ามีอิทธิพล
ต่อผู้น าสยามในช่วงเวลานัน้ จึงท าให้ชนชัน้น าของสยามเกิดความตระหนักถึงการท าให้คนไทยมี
ความรู้ อยา่งน้อยก็สามารถอา่นหนงัสือออก เขียนหนงัสือได้ หรือพอพดูคยุกบัขาวตา่งประเทศได้ 

ชาวตา่งประเทศท่ีเดนิทางเข้ามาเผยแพร่ความรู้ให้กบัชนชัน้น าสยามในช่วงเวลานัน้
มีหลายคน หนึง่ในนัน้มีช่ือวา่ นายแพทย์บรัดเลย์ (Dan Beach Bradley) ซึ่งเป็นแพทย์ชาวอเมริกนัท่ี
เดนิทางเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในสมยัรัชกาลท่ี 3 นายแพทย์ท่านนีไ้ด้อาศยัอยู่ในประเทศสยาม
ยาวนาน ซึง่การอาศยัอยูใ่นสยามนัน้ นายแพทย์บลดัเลย์ได้แสดงให้ชนชัน้น าในอดีตได้เห็นถึงวิธีการ
รักษาโรคภยัไข้เจ็บท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภาพ ทัง้การแสดงการผา่ตดัคนไข้ และการรักษาคนไข้ด้วยวิธี
วิทยาท่ีแปลกใหม่ในช่วงนัน้ ในยุคสมัยนัน้ถือว่าเป็นความทันสมัยท่ีจ าเป็นต้องใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีก้าวหน้า 

การอาศยัอยู่ในสยาม นายแพทย์บรัดเลย์ได้น าเอาวฒันธรรมอเมริกันเข้ามาใช้ใน
สงัคมสยาม หนึ่งในนัน้คือ การจดบนัทึกเร่ืองราวต่างๆ ซึ่งขณะนัน้สงัคมไทยยงัเต็มไปด้วยบุคคลท่ี
อา่นหนงัสือไมอ่อก เขียนหนงัสือไมไ่ด้ ข้อจ ากดันีไ้ด้ท าให้กษัตริย์และขนุนางในช่วงนัน้ยิ่งตระหนกัถึง



55 
 

ความส าคญัของการส่ือสารกบัชาวตา่งประเทศมากขึน้ ครัน้เม่ือนายแพทย์บรัดเลย์จดบนัทึกเร่ืองราว
ท่ีเกิดขึน้ไว้มาก และได้เขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองเอาไว้อย่างต่อเน่ือง เวลาต่อมา ท่านได้
น าเอาการจดบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้มาตีพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์ ใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า “The 
Bangkok Recorder” ถือเป็นหนงัสือพิมพ์เล่มแรก หมอบรัดเลย์ได้กราบทลูขอพระบรมราชานญุาต
กบัรัชกาลท่ี 3 เม่ือผู้ ใหญ่ท่ีใกล้ชิดท่านให้การสนบัสนนุ จึงได้ออกหนงัสือพิมพ์ขึน้ จากปรากฏการณ์
ท่ีเกิดขึน้ท าให้ชนชัน้น าไทยในยคุนัน้เห็นความส าคญัของการศกึษา ในขณะท่ีคนไทยอ่านหนงัสือไม่
ออก เขียนหนงัสือไม่ได้ จึงมองเห็นว่าหากปล่อยให้สภาพความไม่รู้เช่นนีเ้กิดขึน้ต่อไป จะท าให้คน
ไทยรู้ไม่เท่าทันคนต่างชาติ นอกจากนายแพทย์บรัดเลย์แล้ว ยังมีมิสชันนารีอีกจ านวนมากท่ีเดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งตอ่มามิสชนันารีเหล่านีไ้ด้เปิดโรงเรียนสอนศาสนาขึน้ นบัเป็นปฐมบท
ของการสร้างระบบการศกึษาอยา่งเป็นทางการ สถานศกึษาแห่งแรกท่ีมิสชนันารีร่วมกนัก่อตัง้ขึน้ คือ 
โรงเรียนกรุงเทพคริสต์เตียน 

4.3 กำรจัดกำรศึกษำในอดีต 
จากการศึกษาในประเด็น “การจัดการศึกษาในอดีต” ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอผล

การศกึษาออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การจดัการศึกษาสมยัโบราณ ประเด็นท่ีสอง การ
จดัการศกึษาสมยัสโุขทยั ประเด็นท่ีสาม การจดัการศกึษาสมยัอยธุยา ประเด็นท่ีส่ี การจดัการศกึษา
สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประเด็นท่ีห้า การจัดการศึกษาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลาย 
ดงัตอ่ไปนี ้

4.3.1 กำรจัดกำรศึกษำสมัยโบรำณ  
จากการศึกษาในประเด็น การจดัการศึกษาสมยัโบราณ ผู้ วิจยัแบง่การน าเสนอผล

การศกึษาออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การเรียนในส านกัพระราชวงั ประเด็นท่ีสอง การ
เรียนในสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ดงัตอ่ไปนี ้

 กำรเรียนในส ำนักพระรำชวัง 
จากการศกึษาในประเดน็ การเรียนในส านกัพระราชวงั ซึ่งเป็นเป็นสถานท่ีซึ่งรวม

เอานักปราชญ์ในหลากหลายสาขาวิชามาเป็นขุนนางรับใช้เบือ้งพระยุคลบาท ทัง้งานด้าน
ศิลปหัตถกรรม พระราชวังเป็นสถานท่ีซึ่งถูกรวมเอาผู้ รู้ หรือท่ีเรียกว่า “ปราชญ์” มาท าหน้าท่ีเป็น   
“ขุนนาง” รับใช้เบือ้งพระยุคลบาท โดยเฉพาะงานทางด้านการศึกษา การสอนศิลปหตัถกรรมเพ่ือ
สร้างพระราชวงัให้สวยงามตระการตา และก่อสร้างสถานท่ีเพ่ือประกอบพระราชพิธีตา่ง ๆ  
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 กำรเรียนในสถำนประกอบกำรทำงศำสนำ 
จากการศึกษาการจัดการศึกษาสมัยโบราณเก่ียวกับการจัดการเ รียนในสถาน

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก การเรียน
ท่ีวดั ประเดน็ท่ีสอง การเรียนท่ีบ้าน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o การเรียนท่ีวดั 
ในยคุสมยัก่อนคนไทยใช้ “วดั” เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดย

มี “พระสงฆ์” ท าหน้าท่ีอบรม ให้ความรู้เก่ียวกับหลักธรรมะ หรือ ค าสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่
ประชาชนยดึเป็นแกนในการด าเนินชีวิต ในยคุสมยันีจ้ะพระสงฆ์จะสอนเฉพาะผู้ชาย โดยจะต้องบวช
เรียน จึงเกิดประเพณีให้ผู้ชายบวชเรียนก่อนแตง่งาน เพราะจะได้ใช้ความรู้ท่ีได้จากการบวชเรียนใน
การครองเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนท่ีวัดในสมัยโบราณนัน้มีการเรียนการสอน
หลากหลายวิชา ทัง้วิชาความรู้ทางคณิตศาสตร์ สอนเพ่ือให้ผู้ เรียนอ่านหนงัสือออก คิดค านวณเลข
เป็น อีกทัง้ยังสอนทางด้านการก่อสร้าง หัตถกรรม ศิลปกรรม ประติมากรรม และสอนทางด้าน
การแพทย์แผนโบราณ   

เม่ือผู้ชายบวชเรียนเป็นพระ ได้รับการสอนทัง้ศีลธรรม ความประพฤติให้รู้ผิดรู้
ชัว่ และเรียนหลกัธรรมของศาสนาพทุธแล้ว ยงัให้ชาวบ้านท่ีได้รับการอบรม สัง่สอน การถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาจากผู้อาวโุสในบ้านมาแลกเปล่ียนถ่ายทอดความรู้กนัท่ีวดัด้วย 

o การเรียนท่ีบ้าน 
การศกึษาในสมยัโบราณเป็นการสอนการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ท่ีมีมา

แต่เดิม โดยให้ชาวสยามขวนขวายหาความรู้จากผู้ รู้ในชุมชนต่าง ๆ โดยให้พ่อบ้าน แม่บ้าน เป็นผู้
อบรม ขดัเกลาจิตใจให้กบัลกูหลาน  

4.3.2 กำรจัดกำรศึกษำสมัยสุโขทัย 
จากการศึกษาในประเด็น การจดัการศึกษาสมยัสุโขทยั ผู้ วิจยัแบ่งการน าเสนอผล

การศกึษาออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การจดัการศกึษาสมยัพ่อขนุรามค าแหง ประเด็นท่ี
สอง การจดัการศกึษาสมยัพระมหาธรรมราชาท่ี 1  ดงัตอ่ไปนี ้

 พ่อขุนรำมค ำแห่งมหำรำช 
 พ่อขุนรามค าแห่ง หรือ พญาร่วง เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ท่ี 3 ในราชวงศ์

พระร่วงแหง่ราชอาณาจกัรสโุขทยั ทรงเป็นกษัตริย์องค์แรกของไทยท่ีได้รับการยกย่องเป็น “มหาราช” 
ทรงรวบรวมอาณาจกัรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง ทัง้ยงัทรงให้มีการประดิษฐ์อกัษรไทยขึน้เป็น
ครัง้แรก โดยดดัแปลงมาจากตวัหนงัสือขอมและมอญ และปรับปรุงให้เหมาะสมกับวฒันธรรมของ
สงัคมสยาม มีการสร้างศิลาจารึกและบนัทึกข้อความส าคญัไว้ เช่น ข้อความเก่ียวกับประวตัิ ความ
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เป็นมาของเหตกุารณ์ในสมยักรุงสโุขทยั ซึง่การคดิค้นอกัษรไทยนีไ้ด้กลายเป็นรากฐานของการศกึษา
ทางด้านอกัษรศาสตร์ในเวลาตอ่มา 

 พระมหำธรรมรำชำที่ 1  
พระมหาธรรมราชาท่ี 1 มีช่ือเรียกอีกอย่างว่า “ พระเจ้าลิไท” พระองค์ได้ให้

ความส าคญักับการท านุบ ารุงศาสนาพุทธ ท าให้ศาสนาพุทธรุ่งเรืองมากในยุคนี ้เหตุผลหนึ่ง เป็น
เพราะพระองค์ได้สละราชสมบตัิออกบวชเป็นพระภิกษุช่วงเวลาหนึ่ง อนัเป็นแบบอย่างของการบวช
เรียนในเวลาต่อมา พระมหาธรรมราชาท่ี 1 ทรงพระนิพนธ์หนังสือเร่ือง “ไตรภูมิพระร่วง” ซึ่งเป็น
หนงัสือเก่ียวกบัพทุธศาสนา มีเนือ้หากล่าวถึงหลกัปฏิบตัิตามค าสอนของพระพทุธเจ้าท่ีเน้นการสอน
หลกัศีลธรรมให้ประชาชนปฏิบตัิตาม เนือ้หากล่าวถึงหลกัการด าเนินชีวิตตามคติของศาสนาพทุธ มี
การกล่าวถึงการท าดีท่ีจะได้ขึน้สวรรค์ และการท าชัว่ซึ่งตายไปแล้วจะต้องตกนรก นบัเป็นวรรณคดี
ร้อยแก้วท่ีมีช่ือเสียงในยคุนัน้ 

4.3.3 กำรจัดกำรศึกษำสมัยอยุธยำ  

จากการศกึษาในประเดน็ “การจดัการศกึษาสมยัสโุขทยั” ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผล
การศกึษาออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การจดัการศกึษาสมยัสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 
ประเดน็ท่ีสอง การจดัการศกึษาในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์ ดงัตอ่ไปนี ้

 กำรจัดกำรศึกษำสมัยสมเดจ็พระเจ้ำปรำสำททอง 
จากการศกึษาในประเดน็การศกึษาทางราชส านกัในสมยัสมเด็จพระเจ้าปราสาท

ทอง ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก การจดัการ
ศึกษาส าหรับผู้ ชายท่ีเป็นทหาร ประเด็นท่ีสอง การจัดการศึกษาส าหรับผู้ ชายท่ีบวชเป็นพระ           
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o การจดัการศกึษาส าหรับผู้ชายท่ีเป็นทหาร 
ผู้ ชายท่ีเป็นทหารจะได้รับการศึกษาเก่ียวกับการต่อสู้ เ ป็นหลัก ได้แก่  

การศกึษาทางด้านหมดัมวย การตอ่สู้ โดยใช้มีดดาบ การตอ่สู้ โดยใช้กระบอง การตอ่สู้ ในระยะประชิด
ตวั  การใช้อาวธุตา่ง ๆ ตลอดจนวิธีการบงัคบัม้า การบงัคบัช้าง การสอนต าราพิชยัยทุธ์ ซึ่งเป็นวิชา
ชัน้สูงของผู้ ท่ีเป็นแม่ทพันายกอง นอกจากนี ้ยงัสอนให้ทหารค านวณตวัเลขเป็น เรียกได้ว่าเป็นการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์แบบง่าย  

o การจดัการศกึษาส าหรับผู้ชายท่ีบวชเป็นพระ 
จากการศกึษาในประเด็น “การจดัศึกษาส าหรับผู้ชายท่ีบวชเป็นพระ” หรือท่ี

เรียกวา่ “บรรพชิต” ในสมยัสโุขทยั ผลการศกึษาพบว่า ผู้ ท่ีจะได้เรียนหนงัสือในสมยัก่อนจะต้องบวช
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เป็นเณร หรือบวชเป็นพระสงฆ์เสียก่อน ซึง่จะมีการสอนท่ีวดั โดยพระจะสัง่สอนทัง้วิชาการและอบรม
ศีลธรรม เป็นการจดัการศึกษาท่ีเรียกกันว่า “มาติกาศึกษา” หมายความว่า การจดัการศึกษาท่ีมี 
“วดั” เป็นศนูย์กลาง มี 8 มาติกา ได้แก่ 1) ต าบลท่ีเรียน คือ ต าบลของวดั 2 ) โรงเรียน ในท่ีนีคื้อ 
สถานท่ีของวัด เช่น หอฉัน หอสวดมนต์ ฯลฯ 3) นักเรียน ครู ในยุคสมัยนัน้ นักเรียน คือ พระ 
สามเณร และศิษย์วดั ส่วนครู คือ พระ 4) เวลาเรียน คือ ในช่วงท่ีพระ สามเณร และศิษย์วดั ว่าง 5) 
เคร่ืองเล่าเรียน คือ กระดาษชนวน ดินสอ ปากกาไม้ไผ่ 6) วิชาท่ีเรียน คือ คณิตศาสตร์ สอนการคิด
เลข และ 7) ข้อบังคับการเรียน คือ ให้มีระเบียบวินัย หาไม่แล้วจะถูกลงโทษ นอกจากนี ้จาก
การศึกษาพบว่ามีการบนัทึกไว้ว่าหากประชาชนคนใดไม่เคยบวชเรียนเขียนอ่านมาก่อน จะไม่ทรง
แตง่ตัง้ให้เป็นข้าราชการ 

ในยุคสมัยอยุธยานีไ้ด้มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศสยาม มีการ
ติดต่อกับชาวตะวันตกท่ีเดินทางมาเผยแพร่ศาสนาและท าการค้าขาย จึงมีการจัดตัง้โรงเรียนสอน
ศาสนาคริสต์ขึน้ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงรับสัง่ให้พระโหราธิบดีแต่งหนงัสือแบบเรียนเล่ม
แรกของไทย มีช่ือว่า “จินดามณี” พระมหากษัตริย์จะทรงส่งพระราชกมุารและพระบรมวงศานวุงศ์ท่ี
เป็นเพศชายไปศึกษากับนกัปราชญ์ และพระสงฆ์ตามพระอารามต่าง ๆ นอกจากนี ้ยงัทรงโปรดให้
พระครูหรือพระโหราธิบดีเข้ามาสอนวิชานิติศาสตร์ อกัษรศาสตร์ ราชประเพณี และวิชาการปกครอง 
วิชาการสงครามอีกด้วย  

 กำรจัดกำรศึกษำสมัยสมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำช 
จากการศึกษาในประเด็นการศึกษาทางราชส านกัในสมยัสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 4 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก การจดัการ
ศกึษาส าหรับผู้ชายท่ีเป็นทหาร ประเด็นท่ีสอง การจดัการศกึษาส าหรับผู้ชายท่ีบวชเป็นพระ ประเด็น
ท่ีสาม การจัดการศึกษาทางศาสนา ประเด็นท่ีส่ี การจัดการศึกษาส าหรับผู้ ชาย ดังรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

o การจดัการศกึษาส าหรับผู้ชายท่ีเป็นทหาร 
ผู้ ชายท่ีเป็นทหารจะได้รับการศึกษาเก่ียวกับการต่อสู้ เ ป็นหลัก ได้แก่ 

การศกึษาทางด้านหมดัมวย การตอ่สู้ โดยใช้มีดดาบ การตอ่สู้ โดยใช้กระบอง การตอ่สู้ ในระยะประชิด
ตวั  การใช้อาวธุตา่ง ๆ ตลอดจนวิธีการบงัคบัม้า การบงัคบัช้าง ไม่แตกตา่งไปจากการเรียนสอนการ
ผู้ชายท่ีเป็นทหารในยคุสมยัพระเจ้าปราสาททองมากนกั 

o การจดัการศกึษาส าหรับผู้ชายท่ีบวชเป็นพระ 
จากการศึกษาในประเด็นการศึกษาของผู้ชายท่ีบวกเป็นพระ หรือท่ีเรียกว่า 

“บรรพชิต” ในสมยัพระเจ้าปราสาททอง ผลการศกึษาพบวา่ผู้ชายท่ีบวชเป็นพระจะต้องบวชเรียนและ
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ท าการศกึษาท่ีวดั โดยพระจะสัง่สอนทัง้วิชาการและอบรมศีลธรรม เป็นการจดัการศกึษาท่ีเรียกกนัว่า 
“มาติกาศึกษา” หมายความว่า การจัดการศึกษาท่ีมี “วดั” เป็นศูนย์กลาง มี 8 มาติกา ได้แก่ 1) 
ต าบลท่ีเรียน คือ ต าบลของวดั 2 ) โรงเรียน ในท่ีนีคื้อ สถานท่ีของวดั เช่น หอฉัน หอสวดมนต์ ฯลฯ 3) 
นกัเรียน ครู ในยคุสมยันัน้ นกัเรียน คือ พระ สามเณร และศิษย์วดั ส่วนครู คือ พระ 4) เวลาเรียน คือ 
ในชว่งท่ีพระ สามเณร และศษิย์วดั วา่ง 5) เคร่ืองเล่าเรียน คือ กระดาษชนวน ดินสอ ปากกาไม้ไผ่ 6) 
วิชาท่ีเรียน คือ คณิตศาสตร์ สอนการคิดเลข และ 7) ข้อบงัคบัการเรียน คือ ให้มีระเบียบวินยั หาไม่
แล้วจะถกูลงโทษ  

นอกจากนี ้ยงัมีการสอนวรรณคดี สอนภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาสนัสกฤต 
ภาษาฝร่ังเศส ภาษาพมา่ ภาษาเขมร ภาษามอญ และภาษาจีนอีกด้วย ดงัจะเห็นได้จากมีวรรณคดีท่ี
แตง่ขึน้ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์ เชน่ เร่ือง เสือโคค าฉันท์ สมทุรโฆษค าฉันท์ อนิรุทธ์ค าฉันท์  และ
ก าสรวลศรีปราชญ์ เป็นต้น  

o การจดัการศกึษาทางศาสนา 
ในยุคสมัยอยุธยานีไ้ด้มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศสยาม มีการ

ติดต่อกับชาวตะวันตกท่ีเดินทางมาเผยแพร่ศาสนาและท าการค้าขาย จึงมีการจัดตัง้โรงเรียนสอน
ศาสนาคริสต์ขึน้ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงรับสัง่ให้พระโหราธิบดีแต่งหนงัสือแบบเรียนเล่ม
แรกของไทย มีช่ือว่า “จินดามณี” พระมหากษัตริย์จะทรงส่งพระราชกมุารและพระบรมวงศานวุงศ์ท่ี
เป็นเพศชายไปศึกษากับนกัปราชญ์ และพระสงฆ์ตามพระอารามต่าง ๆ นอกจากนี ้ยงัทรงโปรดให้
พระครูหรือพระโหราธิบดีเข้ามาสอนวิชานิติศาสตร์ อกัษรศาสตร์ ราชประเพณี และวิชาการปกครอง 
วิชาการสงครามอีกด้วย  

o การจดัการศกึษาส าหรับผู้ชาย 
การจัดการศึกษาส าหรับผู้ ชาย หรือเรียกว่า การจัดการศึกษาส าหรับ 

“ฆราวาส” ในสมยัสุโขทยั ผลการศึกษาพบว่า ในยุคสมยันีไ้ด้มีการติดต่อส่ือสารกับชาวตะวนัตกท่ี
เดนิทางเข้ามาเผยแพร่ศาสนา และตดิตอ่การค้า ในส่วนการเผยแพร่ศาสนามีการจดัตัง้โรงเรียนสอน
ศาสนาขึน้ในประเทศสยาม มีประชาชนท่ีเข้าเรียนหนงัสือโรงเรียนสอนศาสนา แตส่่วนใหญ่ฆราวาส
จะเรียนหนงัสือท่ีวดั โดยพระจะสัง่สอนทัง้วิชาการและอบรมศีลธรรมเป็นหลกั สอนการขดัเกลาจิตใจ 
การแสวงหาธรรมะ และการสอนจริยศกึษา โดยมุ่งเน้นทางด้านพระพทุธศาสนาเป็นหลกั ในยคุสมยั
นีมี้การเรียนการสอนในสายอาชีพ ได้แก่ การสอนท านา การสอนท าไร่ การสอนการท างานฝีมือตา่ง 
ๆ มีจดุเร่ิมต้นมาจากคนในครอบครัวสอนบตุร ธิดา หลาน ในการท าหตัถกรรม งานฝีมือ และพัฒนา
ไปสู่การเปิดสอนให้บุคคลอ่ืน นอกจากนี ้ยังมีการสอนทางด้านพลศึกษาเพิ่มขึน้อีกด้วย เพ่ือให้
ประชาชนมีสขุภาพแข็งแรง  
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4.3.4 กำรจัดกำรศึกษำสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
จากการศกึษาในประเดน็ การจดัการศกึษาสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ผู้วิจยัแบง่

การน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การจัดการศึกษาในส านัก
พระราชวัง ประเด็นท่ีสอง การจัดการศึกษาท่ีวัด ประเด็นท่ีสาม และการจัดตัง้ระบบโรงเรียน           
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 กำรจัดกำรศึกษำในส ำนักพระรำชวัง 
จากการศึกษาในประเด็นการจัดการศึกษาในส านักพระราชวัง ในสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์ตอนต้น ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก พระมหากษัตริย์กับ
การจดัการศกึษา ประเดน็ท่ีสอง การจดัตัง้ระบบโรงเรียน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o พระมหากษัตริย์กบัการจดัการศกึษา 
ในยุคสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นนัน้ พระมหากษัตริย์ยงัใช้วิธีการส่งพระราช

กุมารและพระบรมวงศานุวงศ์ท่ีเป็นเพศชายไปศึกษากับนักปราชญ์ ราชบณัฑิต และพระสงฆ์ชัน้
ผู้ ใหญ่ตามพระอารามต่าง ๆ เช่นเดียวกัน ไม่แตกต่างจากการจดัการศึกษาในสมัยอยุธยามากนัก  
สิ่งท่ีแตกตา่งไปจากการจดัการศกึษาในสมยักรุงศรีอยธุยาคือ เกิดแบบเรียนท่ีเป็นทางการขึน้ ได้แก่ 
หนงัสือเร่ือง  “จินดามณี”  (หนงัสือประถมจินดามณี 1 หนงัสือประถมจินดามณี 2) หนงัสือส าหรับ
เรียนประถม “ก กา” หนงัสือ “สบุนิทกมุาร”  

หนังสือ หรือ แบบเรียน “จินดามณี” นัน้เกิดในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช มีท่ีมาจากการท่ีคนไทยติดต่อค้าขายกับชาวฝร่ังเศส บวกกับการท่ีมิชชนันารีเดินทางมา
เผยแพร่ศาสนาคริสต์ ตัง้โรงเรียนสอนศาสนาขึน้ในสยาม สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงรับสัง่ให้
พระโหราธิบดีแตง่หนงัสือแบบเรียนเลม่แรกของไทยโดยใช้ช่ือว่า “จินดามณี” นอกจากนี ้ยงัมีหนงัสือ 
“ปฐมมาลา” ซึ่งเป็นแบบเรียนหนงัสือไทยในสมยัของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั (ผู้แต่ง
หนงัสือ “ปฐมมาลา” คือ พระเทพโมฬี ประจ าท่ีวดัราษฎร์บรูณะ) แบบเรียน “ปฐมมาลา” เร่ิมต้นด้วย
บทไหว้ครู โดยใช้ค าใน “แม่ ก กา” แตง่ด้วยกาพย์ยานี เนือ้ความตอนตอ่ไปเป็นการสอนเด็ก เช่น ให้
เช่ือฟังผู้ใหญ่ ไมพ่ดูเท็จ มีสมัมาคารวะ ไปลามาไหว้ เนือ้หาในแบบเรียน “ปฐมมาลา” ตอ่มากล่าวถึง
แม ่“กน” แม ่“กด” แม ่“กบ” เป็นต้น 

บริบททางสงัคมในช่วงเวลานัน้มีการต่อสู้กันระหว่างชนชาติสยามกับพม่า 
ผลจากการตอ่สู้ ได้ท าให้อาคารบ้านเรือน โบราณสถาน สิ่งก่อสร้างหลายอยา่งได้รับความเสียหาย ใน
ยคุนีจ้ึงเป็นการท านุบ ารุงสิ่งก่อสร้าง ทัง้การสอนการก่อสร้าง การสอนศิลปหตัถกรรม การสอนการ
ซอ่มแซมในเร่ืองตา่ง ๆ โดยเฉพาะการสอนทางด้านอกัษรศาสตร์นัน้ได้รับการฟืน้ฟูมากในยคุนี ้มีการ
แต่งเร่ือง “รามเกียรติ์” โดยเอาเค้าโครงเร่ืองมาจากวรรณคดีจากประเทศอินเดีย เร่ือง “รามายณะ” 
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ส่วนการเรียนการสอนทางด้านกฎหมายนัน้เร่ิมมีการสอนในยุคสมัยนี ้เช่น การสอนให้รู้เร่ือ ง 
“กฎหมายตรา 3 ดวง”  สอนหลกัธรรมทางศาสนา เป็นต้น 

o การจดัตัง้ระบบโรงเรียน 
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั หรือ รัชกาลท่ี 5 ได้มีพระราชประสงค์

ให้ปรับปรุงและพัฒนาระบบโรงเรียนให้ทันสมัย เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนหนังสือ จะได้มีความรู้
ทดัเทียมกับชาวต่างชาติ พระองค์ทรงจดัโครงการศึกษา โดยจดัตัง้โรงเรียนขึน้ในวงั  มีการก าหนด
วิชาท่ีสอน มีการสอบไล ่มีการจดัสรรทนุการศกึษา เรียกวา่ “ทนุเลา่เรียนหลวง” สาเหตท่ีุพระองค์ทรง
รีบปรับปรุงและสร้างระบบการศึกษาให้มีการเรียนในโรงเรียน คือ การได้รับแนวคิด แบบแผนการ
ปฏิบัติของชาวตะวันตก โดยเห็นแบบอย่างจากมิชชันนารีท่ีเผยแพร่ศาสนา ทัง้วิทยาการด้าน
การแพทย์ การจดัพิมพ์หนงัสือ และระบบโรงเรียนของคณะท่ีท าการสอนศาสนาคริสต์ ท าให้พระองค์
เห็นว่าจ าเป็นต้องพฒันาการศึกษาให้กับคนไทยอย่างเร่งด่วน ประกอบกับในช่วงเวลานัน้เกิดภัย
คุกคามจากประเทศมหาอ านาจท่ีเข้ายึดครองประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้หลาย
ประเทศตกเป็นเมืองขึน้ของประเทศมหาอ านาจ ทัง้ พม่า เวียดนาม กัมพูชา มลายู ส่วนประเทศ
สยามนัน้มีจดุออ่นเร่ืองความล้าหลงัชาตติะวนัตก ทัง้ระบบการปกครอง และการก าหนดการแบง่เขต
ประเทศท่ีไม่ชัดเจน ดังนัน้ การพัฒนาการศึกษาจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องกระท าอย่างเร่งด่วน 
นอกจากนี ้ยงัมีเหตผุลอ่ืนท่ีท าให้ในยคุรัตนโกสินทร์มีการพฒันาการศกึษามาก ทัง้บริบททางสงัคมท่ี
ยกเลิกการเลิกทาส การติดต่อกับตา่งประเทศ การรับเอาวฒันธรรมตะวนัตกเข้ามาในสงัคม และท่ี
ส าคญัคือ ความต้องการสร้างบคุคลท่ีมีความรู้เพ่ือให้เข้ามารับราชการ 

ในยุคนีมี้การจากรึกวิชาความรู้สามัญ และวิชาชีพไว้ในแผ่นศิลาประดบัไว้
ตามระเบียงวัดต่าง ๆ มีการใช้หนังสือหรือ “แบบเรียน” ช่ือ “ประถม ก กา” และ “ประถมมาลา” 
นบัเป็นแบบเรียนท่ี 2 และ 3 ตอ่จากแบบเรียนเร่ือง “จินดามณี” ประกอบกบัในยคุนีมี้นายแพทย์ชาว
ตา่งประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยได้น าเอาการแพทย์ วิทยาการสมยัใหม่เข้ามาใช้ เช่น 
การผ่าตดัรักษาคนไข้ เป็นต้น นายแพทย์แดน บีช บลดัเลย์ (Dan Beach Bradley) เป็นแพทย์ชาว
อเมริกันท่ีเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 3 และยงัเป็นผู้ ริเร่ิมการพิมพ์อกัษรไทย
เป็นครัง้แรก  

4.3.5 กำรจัดกำรศึกษำในยุคปรับปรุงประเทศตำมแบบตะวันตก 
จากการศึกษาในประเด็น การจัดการศึกษาในยุคปรับปรุงประเทศตามแบบ

ตะวนัตก ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก รัชกาลท่ี 5 กบั
การสถาปนาโรงเรียนฝึกหดัครูบ้านสมเด็จ ประเด็นท่ีสอง การก่อตัง้วิทยาลยัครูแห่งแรกของประเทศ
ไทย ดงัตอ่ไปนี ้
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 รัชกำลที่ 5 กับกำรสถำปนำโรงเรียนฝึกหัดครูบ้ำนสมเดจ็ 
จากการศึกษาในประเด็น รัชกาลท่ี 5 กับการสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูบ้าน

สมเด็จ แบง่ออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูแบบ “Public School”
ประเดน็ท่ีสอง การก่อตัง้วิทยาลยัครูแหง่แรกของประเทศไทย ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o การจดัตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูแบบ “Public School” 
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 มีพระราชประสงค์ให้

ตัง้โรงเรียนแบบ “Public School” โดยยึดแบบการจดัการเรียนการสอนตามแบบโรงเรียนในประเทศ
องักฤษ พระองค์ได้ให้จัดตัง้คณะกรรมการเพ่ือด าเนินการเร่ืองการจัดตัง้โรงเรียนฝึกหัดครู  โดยมี
เจ้าพระยาภาสกรเสนาบดี กระทรวงธรรมการ เป็นประธานในการด าเนินการ ภายหลังจากการ
ประชุม มติของการประชุมเห็นว่ามีพืน้ท่ีจวนของสมเด็จเจ้าศรีสุริยวงศ์ หรือท่ีเรียกกันว่า (ช่วง 
บุนนาค) ขุนนางชัน้ผู้ ใหญ่ของสยาม ซึ่งท่านมีบทบาทอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วั ขึน้ครองสิริราชสมบตั ิ 

ก่อนหน้านีพ้ระยาสีหราชเดโชชยั หลานปู่ ของสมเด็จเจ้าพระยาได้น้อมเกล้า
ถวายท่ีดินให้ตัง้แตปี่ พ.ศ.2433 เป็นท่ีดินเปล่า จึงด าเนินการจดัตัง้โรงเรียนในสถานท่ีแห่งนี ้ใช้ช่ือ
โรงเรียนวา่ “โรงเรียนราชวิทยาลยั” หรือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ “โรงเรียนบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา”  ชาวบ้าน
นิยมเรียกโรงเรียนนีว้า่ “โรงเรียนฟากขะโน้น” เม่ือเวลาผา่นไป กระทรวงธรรมการได้ย้ายโรงเรียนแห่ง
นีไ้ปตัง้อยู่ท่ีต าบลไผ่สิงโต ปทุมวัน ข้างวงัสระปทุมวนั ท าให้พืน้ท่ีแห่งนีว้่างลง บริบททางสงัคมใน
ช่วงเวลานัน้สังคมต้องการครูท าหน้าท่ีสอนนักเรียนมาก เพ่ือให้ไปสอนนักเรียนในหัวเมืองต่าง ๆ 
กระทรวงธรรมการจึงให้ย้ายโรงเรียนฝึกหดัอาจารย์เทพศิรินทร์มาอยู่ท่ีโรงเรียนฝึกหดัครูฝ่ังตะวนัตก 
จากนัน้ได้เปล่ียนช่ือเสียใหม่ว่า “โรงเรียนฝึกหดัอาจารย์ฝ่ังตะวนัตก” ซึ่งภายหลงัได้เปล่ียนช่ือเป็น 
“โรงเรียนฝึกหดัอาจารย์บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา” 

เม่ือกาลผ่านมาถึงรัชกาลท่ี 6 สมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัได้โปรดเกล้าฯ
ให้โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นส่วนหนึ่งของ “โรงเรียนข้าราชการพลเรือน” 
(จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในปัจจบุนั) เวลาตอ่มากระทรวงธรรมการได้ย้ายโรงเรียนฝึกหดัอาจารย์นี ้
ไปอยูท่ี่วงัใหม ่(กรีฑาสถานแหง่ชาตใินปัจจบุนั) ท าให้จวนของสมเดจ็เจ้าพระยาฯว่าง กระทรวงธรรม
การจึงให้ตัง้โรงเรียนมัธยมขึน้ ณ จวนสมเด็จเจ้าพระยา เรียกว่า “โรงเรียนสมเด็จเจ้าพระยา 17”     
ซึง่โรงเรียนแหง่นีไ้ด้เตบิโตขึน้ตามล าดบั เป็นสถานศกึษาท่ีตอ่มาได้พฒันาเป็น “มหาวิทยาลยัราชภฏั
สมเดจ็เจ้าพระยา”  
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o การก่อตัง้วิทยาลยัครูแหง่แรกของประเทศไทย 
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงให้ความส าคญักับ

การพฒันาการศกึษาของสยามประเทศให้เจริญขึน้ เพ่ือสร้างบคุลากรทางการศกึษา สงักดักระทรวง
ธรรมการให้มากขึน้ โดยในปี พ.ศ.2435 พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดตัง้โรงเรียนฝึกหัดครู ท่ี
พระราชวงัสนามจนัทร์ ตอ่มาได้เปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนฝึกหดัอาจารย์” และเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 
พ.ศ.2461 ได้เปล่ียนช่ือกลับมาเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครู” อีกครัง้หนึ่ง เปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบตัรประโยคครูประถม หรือท่ีเรียกย่อ ๆ ว่า “ป.ป.” โดยในปี พ.ศ.2475 ได้ย้ายโรงเรียน
แห่งนีไ้ปตัง้อยู่ท่ี พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม ตอ่มาในปี พ.ศ.2477 ได้ย้ายโรงเรียนจาก
พระราชวงัสนามจนัทร์มาตัง้ท่ีกองทพัทหารราบท่ี 6 ถนนศรีอยธุยา ปัจจุบนัคือ กองพล  1 รักษา
พระองค์ เรียกกนัทัว่ไปว่า โรงเรียนฝึกหดัครูประถมพระนคร เปิดการเรียนการสอนวนัท่ี 12 ตลุาคม 
พ.ศ.2435 โดยมีนายกรีนรอด ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรก ตัง้อยู่บริเวณโรงเลีย้งเด็กสวนมะลิ 
ถนนบ ารุงเมือง  

จากนัน้โรงเรียนนีไ้ด้ย้ายสถานท่ีด าเนินกิจการไปยงัสถานท่ีอ่ืน ครัน้เม่ือมีการ
เปิดการเรียนการสอนในระดบัสูงขึน้ โดยในปี พ.ศ.2490 ได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนแห่งนีเ้ป็น “โรงเรียน
ฝึกหดัครูพระนคร” ท าหน้าท่ีผลิตครูตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรประโยคครูประถม ใช้เวลาเรียน 3 
ปี และพฒันาหลกัสูตรขึน้เร่ือย ๆ ท าหน้าท่ีผลิตครูเพ่ือรองรับการขยายตวัของการจดัการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน ตอ่มา กระทรวงธรรมการได้ย้ายโรงเรียนแห่งนีใ้ห้มาตัง้อยู่ท่ีบางเขน โดยระยะแรกได้
เช่าท่ีดินวดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร เพ่ือด าเนินการเรียนการสอน และได้ยกฐานะเป็นวิทยาลยั
ฝึกหดัครูพระนคร นบัเป็นวิทยาลยัครูแห่งแรกในประเทศไทย ปัจจบุนัคือ (มหาวิทยาลยัราชภัฏพระ
นคร) ในปี พ.ศ.2498 โรงเรียนฝึกหดัครูพระนครได้ใช้หลกัสตูรใหม่ คือ หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชา
การศกึษา (ป.กศ.) ใช้เวลาเรียน 2 ปี แทนหลกัสตูรเดิมท่ีเรียกว่า “หลกัสตูรประกาศนียบตัรประโยค
ครูประถม” เพ่ือเร่งรัดการผลิตครูให้ทันต่อความต้องการ ปีถัดมาได้ย้ายโรงเรียนมาตัง้อยู่ท่ีอ าเภอ
บางเขน โดยระยะแรกได้เช่าท่ีดินวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร อาคารเลขท่ี 3 หมู่ท่ี 6 ต าบล
อนุสาวรีย์ ถนนแจ้งวัฒนะ อ าเภอบางเขต จงัหวัดพระนคร อนัเป็นท่ีตัง้ปัจจุบนั โดยยงัเช่าท่ีดินวัด
พระศรีมหาธาตวุรมหาวิหารจนถึงปัจจบุนั 

4.4 กำรริเร่ิมก่อตัง้โรงเรียนฝึกหัดครู  
จากการศึกษาในประเด็น “การริเร่ิมและพัฒนาการในการก่อตัง้โรงเรียนฝึกหัดครู” 

ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 ประเดน็ ได้แก่ ประเด็นแรก บคุคลส าคญัท่ีริเร่ิมก่อตัง้
โรงเรียนฝึกหดัครู ประเดน็ท่ีสอง พฒันาการของโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงู ดงัตอ่ไปนี ้
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4.4.1 บุคคลส ำคัญท่ีริเร่ิมก่อตัง้โรงเรียนฝึกหัดครู 
จากการศึกษาจากเอกสารประวัติศาสตร์ในประเด็น “บุคคลส าคัญท่ีริเร่ิมก่อตัง้

โรงเรียนฝึกหดัครู” ผลการศกึษาพบว่า โรงเรียนแห่งนีถ้กูก่อตัง้ขึน้ในปีพทุธศกัราช 2492 ในช่วงเวลา
นัน้บคุคลท่ีด ารงต าแหนง่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมีช่ือวา่ นายแปลก พิบลูสงคราม หรือท่ีเรียก
กนัทัว่ไปวา่ “จอมพล ป. พิบลูสงคราม” ซึ่งท่านได้เดินทางไปศกึษาวิชาทหารจากโรงเรียนฝึกทหารท่ี
ประเทศฝร่ังเศส เม่ือท่านด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ท่านมีบทบาทผลักดัน
โรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงูขึน้ โดยให้ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ ซึ่งขณะนัน้ด ารงต าแหน่ง
ปลดักระทรวงศกึษาธิการ เป็นหวัแรงหลกั นอกจากศาสตราจารย์ หม่อมหลวงป่ิน แล้ว ยงัผลกัดนัให้ 
พล.อ.มงักร พรหมโยธี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ ได้ผลกัดนัให้โรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงูเปิด
การเรียนการสอนขึน้ในประเทศไทย  

ผู้วิจยัแบ่งการน าเสนอผลการวิจยัในประเด็นนีอ้อกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็น
แรก ศาสตราจารย์ ม.ล. ป่ิน มาลากลุ กบัการก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครู ประเด็นท่ีสอง จอมพล ป พิบลู
สงคราม กบัการผลกัดนัโรงเรียนฝึกหดัครู ดงัตอ่ไปนี ้

 ศำสตรำจำรย์ ม.ล.ป่ิน มำลำกุล กับกำรผลักดันโรงเรียนฝึกหัดครู
ชัน้สูง  

การกล่าวถึงศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล ผู้ ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญในการ
ผลกัดนัโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงู ผู้ วิจยัแบง่การน าเสนอออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก
ประวตัิ ความเป็นมาของ ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากลุ ประเด็นท่ีสอง บทบาทของศาสตราจารย์ 
ม.ล.ป่ิน มากบัการผลกัดนัโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงู ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o ประวตัขิองศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากลุ  
หม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ เกิดวนัท่ี 24 ตลุาคม พทุธศกัราช 2446 เม่ืออายไุด้ 

4 ขวบ ท่านได้เร่ิมเรียนหนงัสือท่ีบ้านกับ “ครูแฉล้ม” หรือช่ือ นามสกุลจริงคือ “แฉล้ม คปุตารักษ์”    
เม่ือโตขึน้ได้เข้าเรียนท่ีโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั พทุธศกัราช 2457 หม่อมหลวงป่ินได้เข้าศกึษาท่ี
โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ าชาย ต่อมาได้รวมเข้ากับโรงเรียนราชวิทยาลยั และ
เปล่ียนช่ือเป็น “วชิราวธุวิทยาลยั”   

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลท่ี 6) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตัง้ให้ “ป่ิน มาลากุล” เป็นนักเรียนมหาดเล็กใน
พระบรมมหาราชวงั เม่ือส าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมปลาย พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้รับทุนของ “กระทรวงธรรมการ” เพ่ือไปศึกษาต่อท่ีประเทศอังกฤษ    
โดยเข้าเรียนท่ี “วิทยาลยับรูพศึกษาและแอฟริกาศกึษา มหาวิทยาลยัลอนดอน” (The School of 
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Oriental and African Studies, University of London -SOAS) หลงัจากส าเร็จการศกึษา ได้รับ
ประกาศนียบตัรวิชาภาษาและวรรณคดีบาลีและสนัสกฤต จากนัน้หม่อมหลวงป่ิน ได้ย้ายไปศกึษา
ตอ่ท่ีคณะบูรพศึกษา (Faculty of Oriental Studies) สถาบนัตะวนัออก มหาวิทยาลยัออกฟอร์ด 
ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขา บูรพคดีศึกษา (Oriental Studies) วิชาเอก ภาษาบาลีและ
สนัสกฤต ในปีพทุธศกัราช 2471 

พทุธศกัราช 2474 หมอ่มหลวงป่ิน มาลากลุ ได้เข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท
ท่ีวิทยาลยับเร๊สโนส (Brasenose College) ณ มหาวิทยาลยัอ๊อกซฟอร์ด จนส าเร็จการศึกษาด้าน
อักษรศาสตร์ ได้รับปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.) หลังจากส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล ได้เดินทางกลบัประเทศไทย และได้เข้าอบรมต่อท่ีวิทยาลัย
ปอ้งกนัราชอาณาจกัร ซึ่งขณะนัน้เปิดรับนิสิตเป็นรุ่นแรก ต่อมาพุทธศกัราช 2455 หม่อมหลวงป่ิน 
มาลากุล ได้ถวายตวัเป็นมหาดเล็กพระท่ีนัง่อัมพรสถาน และได้บรรจุเข้าเป็นอาจารย์ประจ ากอง
แบบเรียน กรมวิชาการ และเป็นอาจารย์พิเศษท่ีคณะอักษรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พร้อมกับด ารงต าแหน่งหวัหน้าแผนกฝึกหดัครูมธัยม คณะอกัษรศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ต่อมาปีพุทธศกัราช 2477 หม่อมหลวงป่ินได้ด ารง
ต าแหนง่ “รักษาการครูใหญ่” โรงเรียนมธัยมหอวงัอีกต าแหนง่หนึง่ 

พุทธศักราช 2480 หม่อมหลวงป่ิน ได้ก่อตัง้โรงเรียนเตรียมอุดมแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย และด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนแห่งนี ้จากนัน้อีก 5 ปี (พุทธศกัราช 2485) หม่อมหลวงป่ินได้รับแตง่ตัง้เป็น 
“อธิบดีกรมสามญัศกึษา”อีกต าแหน่งหนึ่ง จากนัน้อีก 2 ปี คือพทุธศกัราช 2487 ท่านได้ลาออกจาก
การด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา และด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษาโรงเรียนเตรียม
อดุมศกึษาและท างานในหน้าท่ีเลขาธิการจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

พุทธศักราช 2489 หม่อมหลวงป่ินได้ด ารงต าแหน่งเป็นปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในปีพุทธศกัราช 2492 ท่านได้จัดตัง้โรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูงขึน้ท่ีถนนประสานมิตร         
ในเวลาต่อมาโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สูงนีไ้ด้เล่ือนสถานะเป็น “วิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร”     
ปีพทุธศกัราช 2495 ท่านได้รักษาการต าแหน่ง “อธิบดีกรมวิชาการ” จากนัน้อีกราว 2 ปี ได้รักษาการ
ต าแหน่ง “อธิบดีกรมการฝึกหัดครู” และ รักษาการต าแหน่ง “อธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา”          
และด ารงต าแหนง่ “ศาสตราจารย์พิเศษ” คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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o บทบาทของศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล กับการพัฒนาโรงเรียน
ฝึกหดัครูชัน้สงู 

ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากลุ ด ารงต าแหน่งปลดักระทรวงศกึษาธิการใน
ขณะนัน้ (ตัง้แตพุ่ทธศกัราช 2489 ) และด ารงต าแหน่งนีม้าเป็นเวลา 22 ปี ในช่วงท่ีศาสตราจารย์ 
ม.ล.ป่ิน มาลากุล ด ารงต าแหน่งปลดักระทรวงศึกษาธิการ ท่านได้พยายามผลกัดนัให้มีการก่อตัง้
โรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงูขึน้ท่ีถนนประสานมิตร อ าเภอพระโขนง จงัหวดัพระนคร (ตัง้อยู่ในท้องทุ่งแสน
แสบ) ผู้วิจยัได้น าภาพของทา่นน าเสนอ ดงัภาพ 4.1 

ภาพ 4.1 
แสดงศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ : www.google.com 

 
จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับบริบททางการเมือง และบริบททางสงัคมไทย

ในช่วงท่ีศาสตราจารย์ ม.ล. ป่ิน มาลากลุ ด ารงต าแหน่งปลดักระทรวงศกึษาธิการ พบว่าบริบททาง
การเมืองและสงัคมก่อนปีพทุธศกัราช 2500 เป็นช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ยตุิได้ราว 12 ปี ในช่วง
นัน้หลายประเทศพยายามเร่งแก้ไขปัญหาความยากจน และให้ความส าคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจ 
ในช่วงนัน้บคุคลจากหลายฝ่ายเห็นว่าประเทศไทยจ าเป็นต้องมีสถาบนัการศกึษาเพิ่มขึน้ เพ่ือรองรับ
จ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะสถาบนัการศกึษาท่ีมีหน้าท่ีผลิตครูออกไปสอนใน
พืน้ท่ีตา่งๆ เพ่ือให้คนไทยมีความรู้ทดัเทียมกบัประเทศอ่ืนๆ 

วนัท่ี 18 กรกฎาคม พทุธศกัราช 2496 คณะกรรมการโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงู 
อันประกอบด้วย หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล ประธานกรรมการ หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ               
รองประธานกรรมการ นายอภยั จนัทวิมล กรรมการ นายวิทรู ทิวทอง กรรมการ นายพร ทองพนูศกัดิ ์
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กรรมการ นายสาโรช บวัศรี กรรมการและเลขานุการ นายสวัสดิ์ สิงหพงษ์ กรรมการ ได้เข้าร่วม
ประชุม ครัง้ท่ี 16 ผลการประชุมมีมติว่าให้มีการเปล่ียนช่ือจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูง”                 
เป็น “วิทยาลัยวิชาการศึกษา” ตัง้แต่บัดนัน้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง โรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูงสิน้สุดและ
พฒันาเป็น “วิทยาลยัวิชาการศึกษา” จากการประชมุคณะกรรมการโรงเรียนเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 
พทุธศกัราช 2496 ดงันัน้ นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาชัน้ปีท่ี 4 และชัน้ปีท่ี 5 ในปีการศึกษา 2496       
จงึเป็นนกัเรียนท่ีได้รับวฒุิประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม (ป.ม.) จากวิทยาลยัวิชาการศกึษา 

กล่าวได้ว่า บุคคลท่ีเป็นผู้ ริเร่ิมก่อตัง้โรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูงในประเทศไทย 
คือ ศาสตราจารย์ ดร.ป่ิน มาลากุล สอดรับกับข้อความท่ีท่านผู้ หญิง ดุษฎี มาลากุล ภรรยาของ
ศาสตราจารย์ ดร.ป่ิน มาลากลุ ท่ีเขียนบนัทึกไว้ ผู้วิจยัได้คดัลอกบนัทึกท่ีภรรยาของท่านเขียนเอาไว้
มาน าเสนอ มีเนือ้หาวา่  

“เร่ืองโรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูง หรือ วิทยาลัยวิชาการศึกษานี ้เผอิญมา
เก่ียวกับตัวฉัน จึงจะบันทึกไว้ด้วย เม่ือ ม.ล.ป่ิน เป็นอธิบดีกรมสามัญ
ศึกษานัน้ กรมฝึกหดัครู กรมวิชาการ และกรมศึกษาประชาบาลยังไม่มี 
ทัง้สามเร่ืองนีจ้งึอยูร่วมในกรมสามญัศกึษา ซึง่ขึน้กบั ม.ล.ป่ิน ผู้ เป็นอธิบดี 
ม.ล.ป่ิน เป็นห่วงเร่ืองการศกึษาของประชาชน และเห็นว่าการศึกษาวิชา
ครูเป็นหัวใจส าคญั ขณะนัน้ผู้ มีอ านาจไม่มีใครเล็งเห็นความส าคญัของ
โรงเรียนฝึกหดัครู”  

ท่านผู้หญิง ดุษฎี มาลากุล ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการหาท่ีดินเพ่ือตัง้
โรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สูงตามความต้องการของ ม.ล.ป่ิน มาลากุล ซึ่งท่านกล่าวว่า มีพืน้ท่ีหนึ่งซึ่งเป็น
ท่ีดินของ “กระทรวงเกษตร” กว้างใหญ่พอท่ีจะท าเป็นโรงเรียนได้ อยู่ในย่านประสานมิตร ริมคลอง
แสนแสบ ม.ล.ป่ิน ต้องการจะตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงู ดงัข้อความ  

“ม.ล.ป่ิน กลุ้มใจ จึงบอกฉันว่าอยากจะได้ท่ีผืนใหญ่ๆ ท่ีไม่ไกลนกั ตัง้เป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูงสักแห่งหนึ่ง ฉันไปปรึกษาเจ้าคุณไชยยศสมบัต ิ
เจ้าของส านักงานไชยยศ เจ้าคุณไชยยศก็ช่วยได้ทันที ท่านบอกว่า
กระทรวงเกษตรมีท่ีเลีย้งววัอยู่ปลายถนนประสานมิตร ริมคลองแสนแสบ
แปลงใหญ่ เพราะในระหวา่งสงคราม ไมมี่นม เนย เข้ามาจากตา่งประเทศ 
กระทรวงเกษตรจึงตัง้ฟาร์มเลีย้งโคไว้ แต่บดันีท้ิง้ร้างอยู่เฉยๆ กระทรวง
เกษตรได้ขอร้องให้ส านกังานไชยยศเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ 
พอ ม.ล.ป่ิน ทราบเร่ืองก็ดีใจ รีบท าหนงัสือราชการขอซือ้ท่ีจากกระทรวง
เกษตรทันที ในราคาวาละ 38 บาท พอซือ้แล้วเราก็ไปดูกัน ขณะนัน้
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ชาวนาปลกูข้าวออกรวงจนสกุ ฉนัแลเห็นก็อยากกินข้าวกระยาคเูป็นก าลงั 
จึงบอก ม.ล.ป่ิน ว่าฉันจะเก็บรวงข้าวไปท าข้าวกระยาค ูเธอบอกว่าข้าว
ของชาวนาจะเก็บเอาไปได้อย่างไร ฉันเถียงว่าก็ชาวนาปลูกข้าวในท่ีของ
เราน่ี เธอบอกว่าไม่ใช่ท่ีของเราเลย เป็นท่ีของหลวงตา่งหาก ฉันก็เลยพูด
ไม่ออก เลยอดข้าวกระยาคท่ีูอยากกิน ขณะนัน้ยงัไม่มีถนน มีแตท่างเดิน
เป็นดนิ”  

ชม ภูมิภาค (2551,23) ระบวุ่า ท่านผู้หญิง ดษุฎี มาลากุล ได้จดบนัทึกไว้มี
ข้อความเก่ียวกับการจัดหาซือ้ท่ีดินเพ่ือสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูงว่า นอกจากการหาซือ้ท่ีดิน
บริเวณประสานมิตรมาตารางวาละ 38 บาท แล้ว พืน้ท่ีแห่งใดบริเวณนัน้ท่ีถมดินให้สูงขึน้แล้ว 
หม่อมหลวงป่ินก็ได้เพิ่มเงินให้อีกตารางวาละ 5 บาท เป็นตารางวาละ 43 บาท ส าหรับท่ีดินถมแล้ว 
ดงัข้อความ  

“ขณะนัน้เรามาหาซือ้ท่ีดิน ก็ได้ท่ีดินราคาตารางวาละ 38 บาท และถ้าท่ี
ไหนถมแล้วก็ให้อีก 5 บาท เป็น 43 บาท พยายามให้ใหญ่โต เพราะรู้แน่ว่า
เราก าลงัจะก้าวไปสู่ความเจริญงอกงาม ซือ้ท่ีดินเพิ่มขึน้เร่ือยจนกระทัง่มี
ประมาณ 100 ไร่เศษ บงัเอิญก็มีคนมากว้านซือ้ท่ีดินบงัหน้าจะเอามาขาย
เราตัง้ 60 บาท วาหนึ่ง 60 บาท ใครจะไปซือ้ ก็ไม่ซือ้ ผู้ ท่ีกว้านซือ้ท่ีดินนัน้
ก็เลยไปฟ้องรัฐมนตรี บอกว่า ม.ล.ป่ิน เล่นตลกเก่ียวกับเร่ืองท่ีดิน 
รัฐมนตรีขณะนัน้มีหนังสือมาบอกว่าการซือ้ท่ีดินประสานมิตรให้ระงับ
ทัง้หมด แต่ว่าผู้ ท่ีท างานภายหลงัก็ยงัสามารถซือ้ท่ีดินได้อีกมาก แต่ก็ยงั
น้อยนกั” 

หลังจากท่ี ม.ล.ป่ิน ได้กราบทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท
มหิดลแล้ว พระองค์ทรงฝากไว้ว่าอย่าทิง้เร่ืองนีเ้ป็นอนัขาด จากท่าน ม.ล.ป่ิน ก็กราบบงัทูลลากลบั 
โดยท่ีไม่รู้ว่าพระองค์ทรงมีพระราชด ารัสเร่ืองนีก้ับผู้ ใดบ้าง ทว่าได้ทราบมาอย่างแน่นอนว่าทรงน า
เร่ืองนีไ้ปรับสัง่แก่สมเด็จพระอนุชาธิราชภูมิพลอดลุยเดช ต่อมา จากนัน้อีกไม่ถึง 10 วนั พระองค์
เสด็จสวรรคต หลงัจากได้ท่ีดินมา หม่อมหลวงป่ินได้ก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงูขึน้ท่ีถนนประสาน
มิตร เม่ือวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2492 หลักฐานการเปิดโรงเรียนปรากฏในรายงานการประชุม
คณะกรรมการโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงูท่ีถนนประสานมิตร อ าเภอพระโขนง จงัหวดัพระนคร ครัง้ท่ี 1 
วนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ.2492 ว่าในวาระท่ี 1 หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล ในฐานะประธานกรรมการ
โรงเรียน กล่าวเปิดประชมุ แล้วซกัซ้อมความเข้าใจในเร่ืองค าสัง่เปิดโรงเรียน แตง่ตัง้คณะกรรมการ
และระเบียบ ลงวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2492 ขณะนัน้ยงัไม่ได้มติช่ือของโรงเรียน จึงใช้ช่ือชัว่คราวว่า 
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“โรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูง” ตัง้อยู่ท่ีถนนประสานมิตร อ าเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร และให้
หมอ่มหลวงป่ิน มาลากลุ ด าเนินการเพ่ือขอพระราชทานช่ือจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รัชกาล
ปัจจบุนัตอ่ไป 

ชม ภูมิภาค (2551,23) ได้น าเอาข้อความจากบนัทึกท่านผู้หญิงดษุฎี มาลา 
มาลากุล ซึ่งเป็นบันทึกเก่ียวกับการก่อตัง้โรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูงมาน าเสนอ มีเนือ้หาเก่ียวกับ
พฒันาการในการก่อตัง้โรงเรียน ซึ่งบริบททางสงัคมในช่วงเวลานัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัอา
ทันทมหิดลเสด็จสวรรคต พระราชอนุชาเสด็จขึน้ครองราชย์ คณะกรรมการจึงด าเนินการขอ
พระราชทานช่ือโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงูโดยเสนอไปยงักระทรวงศกึษาธิการ ซึ่งขณะนัน้ยงัไม่รู้ว่าจะใช้
ช่ือวา่อยา่งไร แตป่รากฏวา่ไมมี่ความคืบหน้า เน่ืองจากขณะนัน้มีเหตกุารณ์ส าคญั จึงไม่ได้รับช่ือท่ีได้
ขอพระราชทานไป ดงัข้อความ 

“ในรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครัง้ ท่ี 7 วนัจันทร์ท่ี 23 
มกราคม พ.ศ.2493 เร่ืองท่ี 7 ช่ือโรงเรียน และช่ือคณะ ท่ีประชมุเห็นว่า
ควรขอพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในวโรกาสท่ีเสด็จ
พระราชด าเนินกลับมาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัอานนัทมหิดล และทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึง
ได้ท าเร่ืองเสนอกระทรวงไป  
ตอ่มาการประชมุครัง้ท่ี 9 วนัองัคารท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2493 เร่ืองท่ี 2 
เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมครัง้ท่ีแล้ว หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล ได้แจ้ง
ให้ท่ีประชมุทราบเร่ืองตา่งๆในการประชมุครัง้ท่ีแล้ว คือช่ือโรงเรียนท่ีได้ขอ
พระราชทานไปแล้วนัน้ บดันีย้งัติดอยู่ท่ีคณะรัฐมนตรี เร่ืองช่ือโรงเรียนท่ี
เคยท าเร่ืองขอพระราชทานไปนัน้ ปรากฏว่าเร่ืองหายไป แตโ่ดยเหตนีุไ้ด้มี
การจดัตัง้วิทยาลยัวิชาการศึกษาขึน้ในปี พ.ศ.2496 การขอพระราชทาน
ช่ือโรงเรียนจงึไมไ่ด้ด าเนินการตอ่ไป”  

ชม ภูมิภาค (2551,น.24) กล่าวว่า ศาสตราจารย์ ดร.ป่ิน มาลากุล ได้
บรรยายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช ในวนัเปิดนิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระ
บริบาล” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2520 เก่ียวกบัการก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงูว่ากว่าจะได้
ท่ีดินมาก่อตัง้จะต้องต่อสู้ กับหน่วยงานรัฐหลายแห่ง  ซึ่งหลังจากท่ีได้พยายามหาสถานท่ีมาก็มี
หน่วยงานรัฐอ่ืนแย่งชิงเอาไป หน่วยงานหนึ่งท่ีแย่งชิงไปคือ กองทพั ท าให้ต้องพยายามหาซือ้ท่ีดิน
เพ่ือสร้างโรงเรียนแหง่ใหม ่กวา่จะได้ก็ต้องใช้เวลานาน ดงัข้อความ 
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“วันท่ี 31 พฤษภาคม พุทธศกัราช 2489 ได้เข้าไปนั่งยังพระท่ีนั่งบรม
พิมาน เพ่ือเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 8 ...ผมได้กราบ
บงัคมทูลว่าบ้านเมืองไม่ได้ให้ความส าคญัต่อกิจการฝึกหดัครูเลย กราบ
บงัคมทูลถามว่า ทรงทราบบ้างหรือไม่ โรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สูงอยู่ท่ีไหน
บ้าง พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรับสัง่วา่ ไมท่ราบเลย  
ขณะนัน้เราก าลงัเดือดร้อนจริงๆ การฝึกหดัครูมีสถานท่ีท่ีไหน คนก็มาแย่ง
เอาไปหมด เช่น โรงเรียนฝึกหดัครูประถม  ซึ่งเป็นโรงเรียนส าคญัของเรา
ขณะนัน้ถกูหยิบยกเอาไปให้กระทรวงอตุสาหกรรมทนัที โดยเจ้าหน้าท่ีไม่รู้
เร่ืองเลย สถานท่ีนัน้กลายเป็นกองพล 1 ขณะนีผ้มและเพ่ือนฝูงใน
กระทรวงศึกษาธิการเดือดร้อนมาก จึงได้คิดว่าจะต้องสร้างฝึกหดัครูให้
ถาวร  ไม่ให้ใครมาแย่งสถานท่ีไปได้ และได้เร่ิมหาสถานท่ีเช่นว่านีท่ี้
ประสานมิตร”  

ชม ภูมิภาค (2551,น.24) ระบุว่า การทัง้หลายท่ีเป็นไปเช่นนี ้ก็ด้วยผลงาน
ของศาสตราจารย์ หม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ ผู้ มีสายตากว้างไกลในด้านจดัการศึกษาของชาติ ท่าน
เป็นบคุคลท่ีมีความคดิริเร่ิม และตดิตามการปฏิบตังิานทกุอยา่งอยา่งจริงจงั การก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดั
ครูชัน้สูง ถนนประสานมิตร ของท่านนัน้ รวมทัง้การเปล่ียนรูปแบบโรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูง ถนน
ประสานมิตร เป็นวิทยาลยัวิชาการศึกษานัน้ ได้ส่งผลอนัมหาศาลต่อการพฒันาการศกึษาของชาติ
ไทย ดงัท่ีชาวมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒและสาธารณชนได้เห็นประจกัษ์อยูท่ัว่ไปในทกุวนันี ้

คณะกรรมการโรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูง (ชุดแรก) ด ารงต าแหน่งช่วงเดือน
เมษายน พทุธศกัราช 2492 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม พทุธศกัราช 2495 ประกอบด้วย หม่อมหลวงป่ิน 
มาลากุล ประธานกรรมการ หลวงสวสัดิสารศาสตรพทุธิ รองประธานกรรมการ นายอภัย จนัทวิมล 
กรรมการ นายพร ทองพนูศกัดิ ์กรรมการ นายสวสัดิ์ สิงหพงษ์ กรรมการ ส่วนคณะกรรมการโรงเรียน
ฝึกหัดครูชัน้สูง ชุดท่ี 2 ด ารงต าแหน่งเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พุทธศกัราช 2495 จนถึงวนัท่ี 18 
กรกฎาคม พทุธศกัราช 2496 ประกอบด้วย หม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ ประธานกรรมการ หลวงสวสัดิ
สารศาสตรพทุธิ รองประธานกรรมการ นายอภยั จนัทวิมล กรรมการ นายวิทรู ทิวทอง กรรมการ นาย
พร ทองพนูศกัดิ ์กรรมการ นายสาโรช บวัศรี กรรมการและเลขานกุาร นายสวสัดิ ์สิงหพงษ์ กรรมการ 

หมอ่มหลวงป่ิน มาลากลุ ได้ด ารงต าแหนง่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม
เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน พุทธศกัราช 2500 จนถึงวนัท่ี 20 ตลุาคม พุทธศกัราช 2501 จากนัน้ด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงพุทธศกัราช 2512 รวมระยะเวลา 12 ปีเศษ 
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ตอ่มาได้ด ารงต าแหนง่ “ราชบณัฑิตกิตตมิศกัดิ”์ และเป็นศิลปินแห่งชาติ ก่อนท่ีจะเสียชีวิตเม่ือวนัท่ี 5 
ตลุาคม พทุธศกัราช 2538 

 จอมพล ป. พบูิลสงครำม กับกำรผลักดันโรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูง 
จากการศึกษาจากเอกสารประวตัิศาสตร์ในประเด็น “จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

กับการผลกัดนัโรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูง” ผลการศึกษาพบว่าในช่วงปลายพุทธศกัราช 2490 ผู้น า
ประเทศไทยมีความกงัวลใจตอ่การขยายอิทธิพลของประเทศกลุ่มตะวนัตก ซึ่งรัฐบาลหลายประเทศ
ได้แทรกแซงทางการเมืองรัฐบาลในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ผู้น าของประเทศไทยในช่วงเวลานัน้
ได้เร่งพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยได้เดินทางไปดูงานด้านการศึกษาจากประเทศท่ี
เจริญก้าวหน้ามากกว่า จากนัน้ได้กลบัมาพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย กล่าวได้ว่า จอมพล ป 
พิบลูสงคราม เป็นผู้น าประเทศไทยตัง้แตก่่อนปีพทุธศกัราช 2500 ท่ีเห็นความจ าเป็นของการศกึษา 
จงึผลกัดนัให้การศกึษาในประเทศไทยเจริญก้าวหน้าขึน้ ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอในประเด็นนีอ้อกเป็น 
2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ีหนึ่ง ประวตัิโดยสงัเขปของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประเด็นท่ีสอง 
แนวคดิในการพฒันาการศกึษาของ จอมพล ป. พิบลูสงคราม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o ประวตั ิจอมพล.ป.พิบลูสงคราม 
จอมพล ป. พิบลูสงคราม มีช่ือจริงวา่ แปลก นามสกลุ พิบลูสงคราม เกิดวนัท่ี 

14 กรกฎาคม พ.ศ.2440 เป็นผู้น าของประเทศไทยท่ีด ารงต าแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” นานท่ีสดุ (15 ปี 
24 วนั) โดยด ารงต าแหน่ง 8 สมยั ในปี พ.ศ.2466 ได้เดินทางไปศกึษาวิชาทหารปืนใหญ่ท่ีประเทศ
ฝร่ังเศส โดยใช้ชีวิตอยู่ท่ีนัน่ราว 3 ปี ได้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของชาวฝร่ังเศส จึงน าเอาแนวคิด
ในต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย เพ่ือต้องการให้คนไทยมีความทนัสมยั จอมพล ป. ใช้อกัษร ป. 
เป็นอกัษรยอ่ ดงัเชน่บคุคลส าคญัหลายคนของประเทศฝร่ังเศสท่ีนิยมใช้อกัษรย่อกนั ก่อนหน้านีจ้อม
พล ป.เป็นนายทหารผู้ ร่วมก่อการปฏิวตัิเปล่ียนแปลงการปกครองในปีพุทธศกัราช 2475 นอกจาก
ท่านจะใช้ชีวิตอยู่ท่ีประเทศฝร่ังเศสแล้ว ท่านยงัได้เดินทางไปเยือนประเทศแถบยุโรปหลายประเทศ 
การเดนิทางไปเยือนประเทศตา่งๆ ท าให้เห็นความเจริญก้าวหน้า เห็นวิธีคดิท่ีแตกตา่งจากสงัคมไทย  

หลังจากจอมพล ป. จบการศึกษาจากประเทศฝร่ังเศส ขณะนัน้กลับมารับ
ราชการทหารยศ “ร้อยโท” (พุทธศกัราช 2470) ซึ่งติดยศร้อยโทได้ไม่นาน ก็ได้รับเล่ือนยศเป็น “ร้อย
เอก” ปีถัดมาได้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง หัวหน้ากองตรวจอากาศส าหรับใช้ทดลองกรมจเรทหารปืน
ใหญ่ ต่อมาวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 พันตรีหลวงพิบูลสงครามได้เข้าร่วมกับคณะราษฎรใน
เหตกุารณ์เปล่ียนแปลงการปกครอง โดยเป็นก าลงัส าคญัในสายทหารบก ตอ่มาในปี พ.ศ.2477 ท่าน
ได้เล่ือนยศเป็น “พนัเอก” และด ารงต าแหนง่รองผู้บญัชาการทหารบก  
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วนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ.2481 ท่านได้เข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ตอ่จาก
พนัเอกพระยาพหลพลพยหุเสนา โดยการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงท่ีด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ท่านได้เล่ือนยศเป็น “พลตรี” ต่อมาวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2484 ภายหลงัจากที
กองทัพไทยมีชัยชนะต่ออินโดจีนฝร่ังเศส คณะผู้ ส าเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์ (พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัอานนัทมหิดล) ได้ประกาศพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯพระราชทานยศจอมพลให้ หลงัจากนัน้รัฐบาลจะยกเลิกบรรดาศกัดิ์ไทย หลวงพิบลูสงครามใน
ฐานะนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีชุดท่ี 9 จึงลาออกจากบรรดาศกัดิ์ โดยหลวงพิบูล
สงครามเลือกใช้ราชทินนามเป็นนามสกลุวา่ จอมพลแปลก พิบลูสงคราม หลงัจากมีการเปล่ียนแปลง
การปกครองในปี พ.ศ.2475 จอมพล ป.ได้มีบทบาททางการเมืองมากขึน้ ทัง้การเป็นแกนน า
รัฐประหารเม่ือวนัท่ี 20 มิถนุายน พ.ศ.2476 เป็นผู้บญัชาการกองก าลงัผสมในการปราบ “กบฏบวร
เดช” ในปี พ.ศ.2476 จนได้รับความไว้วางใจให้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ
ด ารต าแหนง่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในเวลาตอ่มา 

พ.ศ.2481 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มี
นโยบายท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ “ชาตนิิยม” เช่น มีการออกกฎหมายคุ้มครองอตุสาหกรรมภายในประเทศ 
มีการสงวนอาชีพบางอย่างไว้เฉพาะคนไทย และปลูกฝังให้คนไทยใช้สินค้าไทย ด้วยค าขวญัท่ีว่า 
“ไทยท า ไทยใช้ ไทยเจริญ” และได้เปล่ียนแปลงประเพณี วฒันธรรม หลายอย่างให้สอดคล้องกบัการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง ให้เกิดความทนัสมยัทดัเทียมอารยะประเทศ จอมพล ป. พิบลูสงคราม ได้
ปรารภกบันายทวี บุญเกต สมาชิกคณะราษฎรฝ่ายพลเรือนว่า ท่านกับพนัเอกพระยาทรงสรุเดชนัน้
ท างานร่วมกนัไมไ่ด้ เพราะมีความคดิเห็นไมล่งรอยกนั โดยเฉพาะในเหตกุารณ์กบฏพระยาทรงสรุเดช 
ท่ีเกิดขึน้ในพี พ.ศ.2482 ในปีนีเ้องได้มีการเปล่ียนแปลงช่ือประเทศจาก “สยาม” เป็น “ประเทศไทย” 

เม่ือกลับมาจากต่างประเทศ ท่านได้น าเอาแนวคิดท่ีทันสมัยมาพัฒนา
ประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ครัน้เม่ือท่านด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ.2481 ท่านได้เสนอ
นโยบายสร้างชาติ และให้คนไทยเปล่ียนแปลงประเพณี และแนวทางการปฏิบตัิหลายอย่างเพ่ือให้
เกิดความทนัสมยั เช่น การประกาศให้ข้าราชการเลิกนุ่งผ้าม่วง เลิกสวมเสือ้ราชปะแตน และให้นุ่ง
กางเกงขายาว ท่านได้ให้เปล่ียนช่ือประเทศจาก “ประเทศสยาม”  เป็น “ประเทศไทย” ในวนัท่ี 24 
มิถนุายน พ.ศ.2482 ดงัภาพ 4.2 
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ภาพ 4.2 
แสดงจอมพล ป. พิบลูสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : www.google.com 
ในช่วงท่ีด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี จอมพล ป.ได้ออกประกาศส านัก

นายกรัฐมนตรีวา่ด้วย “รัฐนิยม” หลายประการ บางอยา่งได้ประกาศเป็นกฎหมายในเวลาตอ่มา ท่าน
ได้เป็นผู้ เปล่ียนเนือ้ร้อง “เพลงชาติไทย” ท่ีร้องกันมาจนถึงปัจจุบัน ในช่วงท่ีด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ได้เปล่ียนวนัปีใหม่จากวนัท่ี 1 เมษายน ตามโบราณราชประเพณีพระราชจกัรีวงศ์ 
เป็นวันท่ี 1 มกราคม ของทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการนับวันขึน้ปีใหม่ของประเทศในโลก
ตะวันตก จอมพล ป. เป็นนายกรัฐมนตรีท่ีจัดระเบียบการด าเนินชีวิตให้กับคนไทยให้เป็นแบบ
อารยประเทศ ประกาศสัง่ห้ามประชาชนกินหมากโดยเด็ดขาด ให้ผู้หญิงเลิกนุ่งโจงกระเบน โดยให้
เปล่ียนมานุ่งผ้าถุงแทน ให้สวมหมวก สวมรองเท้า ส่งเสริมดนตรีสากล โดยมีค าขวญัในสมยันัน้ว่า 
“มาลาน าไทยสู่มหาอ านาจ” นอกจากนี ้ยงัมีค าสัง่ให้ข้าราชการไทยกล่าวค าว่า “สวสัดี” ในโอกาส
แรกท่ีพบกนั  

วนัท่ี 8 ตลุาคม พ.ศ.2483 นิสิตจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมกบั นิสิต
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และการเมือง ประชาชน ร่วมเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลของ จอมพล ป. 
ยึดดินแดน พระตะบอง เสียมราฐ จ าปาศกัดิ์ ท่ีสยามสญูเสียไปจากเหตกุารณ์ รศ.112 คืนมา จอม
พล ป. ในฐานะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และด ารงต าแหน่งผู้บญัชาการทหารสูงสดุ ได้ส่งทหาร
ข้ามพรมแดนเข้าไปยึดดินแดนดงักล่าวคืน ในช่วงนัน้ได้มีการเปิดเพลงปลุกใจท่ีมีเนือ้หาว่าดินแดน
เหล่านีเ้ป็นดินแทนไทย จ าเป็นต้องน ากลบัคืนมา เช่น เพลงจ าปาศกัดิ์ เพลงเสียมราฐ เพลงข้ามโขง 
เพลงดอกฟ้า เป็นต้น ในปีนีเ้องฝร่ังเศสรบกันเยอรมันและพ่ายแพ้สงคราม จอมพล ป. เห็นว่า       
เป็นโอกาสท่ีรัฐบาลประเทศไทยจะทวงดนิแดนท่ีเคยเสียไปเม่ือครัง้รัชกาลท่ี 5 กลบัคืนมา รัฐบาลไทย

http://www.google.com/
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จึงย่ืนข้อเสนอต่อรัฐบาลฝร่ังเศสให้ถือเอาร่องแม่น า้โขงเป็นเส้นกัน้พรมแดน แต่ทว่าฝร่ังเศสไม่
ยินยอม และส่งเคร่ืองบินน าระเบิดทิง้ท่ีจงัหวดันครพนม ท าให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ รัฐบาลไทยใน
ขณะนัน้ตอบโต้โดยส่งกองทพับก กองทพัอากาศเข้าไปทางประเทศลาว กัมพูชา และส่งกองทพัเรือ
ไปสกดักัน้กองทพัเรือฝร่ังเศสจนปะทะกนัท่ีเกาะช้าง เรียกกนัในยคุนัน้วา่ “ยทุธนาวีเกาะช้าง”  

ในช่วงต้นของสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เกิดสงครามอินโดจีนระหว่างประเทศไทย
กับฝร่ังเศสซึ่งขยายอาณานิคมเข้ามาบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัญหาท่ีเด่นชัดคือ การใช้
แม่น า้โขงเป็นเส้นแบง่พรมแดนระหว่างประเทศไทยกบักัมพูชา ขณะนัน้กมัพูชาตกเป็นเมืองขึน้ของ
ฝร่ังเศสตัง้แตส่มยัรัชการท่ี 5 ฝร่ังเศสส่งเคร่ืองบินทิง้ระเบิดท่ีจงัหวดันครพนม และโจมตีประเทศไทย
ทางอรัญประเทศ ความขัดแย้งยุติลงเพราะการเจรจา โดยรัฐบาลญ่ีปุ่ นเห็นว่าการสู้ รบกันจะเป็น
ผลเสียต่อนโยบายของประเทศญ่ีปุ่ น จึงเสนอตวัเข้าไกล่เกล่ีย วนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.2484 ผู้น า
ประเทศไทยและผู้น าประเทศฝร่ังเศสได้ไปลงนามสญัญาสนัติภาพท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น เรียก
กนัวา่ “อนสุญัญาโตเกียว”  

พ.ศ.2485 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม สั่งห้ามประชาชนกินหมาก        
ให้ผู้หญิงเลิกนุ่งโจงกระเบน ให้เปล่ียนมาใส่ผ้าถงุแทน ให้สวมหมวก สวมรองเท้า ไม่ส่งเสริมศิลปะ
และดนตรีไทย  แตส่่งเสริมดนตรีสากล โดยมีค าขวญัในช่วงเวลานัน้ว่า “มาลาน าไทยสู่มหาอ านาจ” 
หากผู้หญิงคนใดใส่หมวกจะถูกต ารวจจบั มีค าสัง่ให้ข้าราชการกล่าวค าว่า “สวสัดี” ในโอกาสแรกท่ี
พบกนั มีการตดัตวัอกัษรท่ีออกเสียงซ า้กนั เช่น จากเดิมท่ีเขียนว่า “กระซวงสึกสาธิการ” ให้เขียนใหม่
วา่  “กระทรวงศกึษาธิการ” เป็นต้น 

พ.ศ.2491 ท่านได้กลบัมาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครัง้ จากนัน้เม่ือ
วนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ.2500 ท่านถกูจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายทหารรุ่นน้องท่ีไว้ใจ ซึ่งจอมพล ป. 
ได้มอบต าแหนง่ผู้บญัชาการทหารบก ให้ ซึง่จอมพลสฤษดิ ์ได้ท ารัฐประหาร ท าให้จอมพล ป. จ าต้อง
หลบหนีด้วยรถยนต์ส่วนตวั โดยเดินทางไปกับผู้ติดตามอีก 2 คน เข้าทางประเทศกัมพูชา ก่อนจะ
เดนิทางไปประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี เพราะในช่วงนัน้รัฐบาลญ่ีปุ่ นถือว่า จอมพล 
ป. พิบูลสงคราม เคยอนุญาตให้ทหารญ่ีปุ่ นผ่านเข้าประเทศไทยได้ ท าให้จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
จ าต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น จนกระทัง่ถึงแก่อสญักรรมเม่ือเวลา 20.30 น. วนัท่ี 11 มิถนุายน 
พ.ศ.2507 รวมอาย ุ67 ปี  

ผู้วิจยัเท้าความถึงประวตัิของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เพ่ือชีใ้ห้เห็นแนวคิด
ของทา่นท่ีมีประสบการณ์ตรงกบัประเทศตา่งๆในยโุรป ซึง่ทา่นได้รับเอาแนวคิดการพฒันาประเทศให้
ทนัสมยัมาจากประเทศแถบตะวนัตก การพฒันาด้านการศกึษาก็เชน่เดียวกนั รัฐบาลของ จอมพล ป. 
ได้ออกพระราชบญัญตั ิ“สภามหาวิทยาลยัแหง่ชาติ” ขึน้ในปี พ.ศ.2499  
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4.4.2 พัฒนำกำรของโรงเรียนฝึกหัดครู 

จากการศกึษาจากเอกสารประวตัิศาสตร์ในประเด็น “พฒันาการของโรงเรียนฝึกหดั
ครูชัน้สูง” ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก 
พฒันาการในชว่ง พ.ศ.2435 – 2474 ประเดน็ท่ีสอง พฒันาการในชว่ง พ.ศ.2475 -2485 ดงัตอ่ไปนี ้

 พ.ศ. 2435 - 2474 
จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็นพัฒนาการของโรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูง 

พ.ศ. 2435 – 2474 ผลการศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้
จากการศกึษาประเด็นพฒันาการของโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงู พ.ศ.2435 - 2474 

ผลการศึกษาพบว่า ได้มีการเขียนบนัทึกว่าในอดีตนัน้ประเทศไทยใช้ “วดั” เป็นสถานท่ีในการเรียน
หนงัสือ ต่อมาได้มีการบญัญัติค าว่า “ครุ” ขึน้ แปลว่า “ครู” หมายถึง บุคคลท่ีประสิทธิประสาทวิชา 
อบรมบม่เพาะให้เดก็ท่ีเป็นลกูศษิย์มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี ในปีพทุธศกัราช 2435 จึงมีการ
ก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูขึน้เป็นแหง่แรกท่ีจงัหวดัพระนคร (ปัจจบุนัคือกรุงเทพมหานคร) โดยอาศยัโรง
เลีย้งเด็กท่ี “ยศเส” เป็นสถานท่ีท าการ เหตผุลท่ีใช้โรงเลีย้งเด็กท่ียศเสเพราะสถานท่ีแห่งนีมี้โรงเรียน
ตัง้อยูแ่ล้ว นกัเรียนรุ่นแรกมี 3 คน เรียนไมจ่บหลกัสตูรทัง้ 3 คน เหตท่ีุเรียนไม่จบเพราะนกัเรียน 2 คน 
ออกไปท างานอย่างอ่ืน ส่วนนกัเรียนอีก 1 คน ออกไปเป็นครูเสียก่อน ส่วนนกัเรียนรุ่นท่ี 2 มี 3 คน
เช่นเดียวกนั เรียนจบทัง้ 3 คน สอบไล่ได้ประกาศนียบตัรครูในช่วงปลายปีพทุธศกัราช 2437 ถือเป็น
นกัเรียนกลุม่แรกท่ีส าเร็จการศกึษา  

บญุถ่ิน อตัถากร (2504,น.40) ท่ีระบุว่า วนัท่ี 12 ตลุาคม พ.ศ.2435 เป็นวนัท่ี
รัฐบาลตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูขึน้ เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหดัอาจารย์” โดยตัง้ขึน้ท่ีต าบลสวนมะลิ ถนน
บ ารุงเมือง พระนคร ในช่วงเวลานัน้การจดัการฝึกหดัครูเป็นอ านาจของ “กรมศกึษาธิการ” เปิดการ
เรียนการสอนระดบั “ประโยคครูประถม” โดยก าหนดระยะเวลาเรียน 2 ปี ในปีแรกมีนกัเรียน 3 คน 
และเพิ่มจ านวนมากขึน้เร่ือยๆในปีถัดไป เป็นการผลิตครูเพ่ือให้ไปสอนนกัเรียน ป.1-ป.7 เม่ือเป็นครู
แล้วสามารถสอนและปฏิบตัิงานในโรงเรียนขนาดเล็กได้ จุดประสงค์อีกประการหนึ่งในการผลิตครู
ชว่งเวลานัน้คือต้องการให้ครูเป็นผู้น าในหมูบ้่านได้ เป็นความตัง้ใจจะผลิตครูให้สามารถประสานงาน
กบัผู้น าท้องถ่ินได้  

ด้วยเหตุนี ้หน่วยงานด้านการศึกษาในช่วงเวลานัน้จึงสร้างหลักสูตรให้ผู้ ท่ี
ต้องการเรียนครูมีความรู้ทางด้าน “หตัถศกึษา” ด้วย เพ่ือท่ีครูจะได้ซ่อมแซมบ้านเรือนของตนเองได้ 
สามารถต่อเติมอาคารของโรงเรียนได้ อีกทัง้ยงัให้ครูมีความรู้ในด้าน “การเกษตร” เพ่ือท่ีจะได้สอน
นกัเรียน สอนชาวบ้านใกล้เคียงให้คุ้นเคยกบัการท าการเกษตรแบบใหม ่นอกจากนีแ้ล้วการผลิตครูใน
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ชว่งเวลานัน้ยงัมุ่งสร้างครูให้มีความสามารถทางด้าน “การพลศกึษา” อีกด้วย เพราะจะได้ไม่ต้องไป
จ้างครูพลศกึษามาสอนพิเศษให้นกัเรียน 

พุทธศกัราช 2445 ได้มีค าสั่งให้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ไปอยู่ท่ีตึก “แม้น
นฤมิตร” วัดเทพศิรินทราวาส เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์” จากนัน้อีก 1 ปี คือ
พทุธศกัราช 2446 ได้ขยายหลกัสูตรให้มีการจดัการเรียนการสอนให้สูงขึน้ถึงขัน้สอนการฝึกหดัครู
มัธยม ในปีเดียวกันนีก้ระทรวงธรรมการก็ได้ตัง้โรงเรียนฝึกหัดครูขึน้อีกแห่งหนึ่งท่ีบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหดัครูฝ่ังตะวนัตก” สอนตามหลกัสตูรครูมูล รับนกัเรียนหวัเมืองเข้า
ศกึษา โดยมีเปา้หมายให้เรียนจบแล้วออกไปเป็นครูตามหวัเมือง  

พทุธศกัราช 2449 กรมศกึษาธิการได้มีค าสัง่ให้รวมโรงเรียนฝึกหดัอาจารย์เข้า
กบัโรงเรียนฝึกหดัครูฝ่ังตะวนัตก โดยออกแบบให้เป็นโรงเรียนประจ า เรียกว่า “โรงเรียนอาจารย์ฝ่ัง
ตะวันตก” ต่อมาในปีพุทธศักราช 2456 รัฐบาลได้เปล่ียนช่ือจาก “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์”               
เป็น “โรงเรียนฝึกหดัครู” และมีนโยบายรวมโรงเรียนฝึกหดัครูเข้าเป็น “แผนก” หนึ่งในสงักดั “โรงเรียน
ข้าราชการพลเรือน” ของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 5) ได้ย้ายนกัเรียนไป
เรียนท่ี “วงัใหม่” ตัง้อยู่ท่ีต าบลปทมุวนั (ปัจจบุนัรือ้อาคารนีไ้ปแล้ว) และได้สร้าง “ท่ีท าการพลศกึษา
และกรีฑาสถานแหง่ชาต”ิ ขึน้บริเวณนัน้ รัฐบาลได้ปรับเปล่ียนช่ือโรงเรียนเสียใหม่โดยก าหนดให้เป็น 
“แผนกครุุศกึษา” ของโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ในระยะแรกนัน้การเปิดโรงเรียนฝึกหดัครูไม่ประสบ
ผลส าเร็จ เน่ืองจากคนเช่ือว่าเป็นวิธีการหาคนไปเป็นทหารรูปแบบใหม่ เพราะมีข่าวลือหนาหเูช่นนัน้ 
ท าให้คนในสงัคมไมส่นใจท่ีจะเป็นครูมากนกั  

เม่ือข่าวลือหนาหูขึน้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระบรม
ราชโองการแก้ขา่ววา่รัฐบาลสนบัสนนุให้คนไทยเรียนหนงัสือ เพ่ือสง่เสริมให้คนเข้ารับราชการ ในช่วง
เวลานัน้ได้เกิดวลีหนึ่งว่า “เรียนเพ่ือเข้ารับราชการ จะได้เป็นเจ้าคนนายคน” เ ม่ือรัฐบาล
ประชาสัมพันธ์มากขึน้เร่ือยๆ ท าให้ชาวบ้านเร่ิมเปล่ียนความคิด หลายครอบครัวส่งลูกหลานเข้า
สมคัรเรียนหนงัสือจ านวนมาก ปัญหาท่ีหาคนเข้าเรียนไมไ่ด้ในตอนแรกจึงบรรเทาลง แตท่ว่าปัญหาท่ี
เกิดขึน้ตามมาคือ หลงัจากท่ีนกัเรียนจบการศกึษาแล้ว รัฐไม่สามารถบรรจุคนท่ีส าเร็จการศึกษาให้
เป็นข้าราชการได้ทัง้หมด เม่ือเกิดปัญหานีข้ึน้ รัฐบาลแก้ไขปัญหาโดยปรับเปล่ียนแผนการศกึษาเสีย
ใหมใ่ห้มีหลกัสตูรท่ีสอนเก่ียวกบัการประกอบอาชีพด้วย หลงัจากนัน้จึงเกิดครูสายอาชีพขึน้ เรียกกนั
ทัว่ไปวา่ “ครูอาชีวศกึษา” 

พทุธศกัราช 2456 นีเ้อง รัฐบาลได้เปิดโรงเรียนการฝึกหดัครูหญิงขึน้เป็นครัง้แรก 
ตัง้ช่ือโรงเรียนว่า “โรงเรียนเบญจมราชาลัย” เป็นโรงเรียนประจ า เรียกกันว่า “โรงเรียนกินนอน”        
รับนกัเรียนหญิงจากหวัเมืองมาเข้าเรียน โดยสอนตามหลกัสตูรประโยคครูมลูและครูประถม หลงัจาก



77 
 

ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สถาปนา “กรม
มหาวิทยาลยั” ขึน้ รัฐบาลได้ยุบรวมโรงเรียนข้าราชการพลเรือนทุกแผนกมาสังกัดกรมนี ้จึงท าให้ 
“การฝึกหดัครู” เป็นส่วนหนึ่งของ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” ในปีนีเ้องกระทรวงธรรมการได้ก่อตัง้ 
“โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม”ขึน้ (หลังก่อตัง้โรงเรียนนีไ้ม่นาน รัฐบาลได้ย้ายสถานท่ีไปมา
หลายครัง้)  

พุทธศักราช 2461 กระทรวงธรรมการได้ย้ายการฝึกหัดครูจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัมาสงักดั “กรมศกึษาธิการ” โดยให้ไปท าการสอนครูมลูและครูประถมท่ีโรงเรียนมธัยม
วดับวรนิเวศ และเปิดแผนกฝึกหดัครูขึน้ท่ีโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั โดยให้เปล่ียนจากการฝึกหดั
ครูประถมเป็นการฝึกหดัครูมธัยมแทน ในปีนีเ้องกระทรวงธรรมการได้จดัให้มีการเรียนการสอนฝึกหดั
ครู “หตัถกรรม”ขึน้ เป็นการสอนด้านช่างท่ีท าด้วยมือ และอปุกรณ์ท่ีหาได้ทัว่ไป โดยเปิดสอนวิชาจกั
สานและฝึกหดัครูวาดเขียนขึน้ท่ี “โรงเรียนเพาะช่าง” ต่อมาในปีพุทธศกัราช 2462 รัฐบาลได้จดัตัง้
โรงเรียนฝึกหดัครูพลศกึษาขึน้ใกล้โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั ตัง้ช่ือวา่ “โรงเรียนพลศกึษากลาง”  

พทุธศกัราช 2471 กระทรวงธรรมการได้โอนการฝึกหดัครูมธัยมไปให้จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัเป็นผู้จดัการ ผู้บริหารจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในช่วงเวลานัน้จึงเปิดแผนก “ฝึกหดัครู
มธัยม” ขึน้ในคณะอกัษรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ โดยเปิดรับนกัเรียนท่ีส าเร็จมธัยมศกึษาปีท่ี 8 
(มธัยมศกึษาตอนปลายในปัจจบุนั) โดยก าหนดหลกัสตูรเรียน 3 ปี โดยใน 2 ปีแรก ให้เรียนอยู่ท่ีคณะ
อกัษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ เม่ือนกัเรียนสอบไล่ได้แล้วจึงให้ไปเรียนแผนกฝึกหดัครูมธัยมอีก 
1 ปี เม่ือส าเร็จการศกึษา ผู้ เรียนจะได้รับประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยมแผนกอกัษรศาสตร์ควบคู่
กบัวิทยาศาสตร์ 

 พ.ศ. 2475 - 2485 
จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็นพัฒนาการของโรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูง 

พ.ศ. 2475 – 2485 ผลการศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้
จากการศึกษาประเด็นพฒันาการของโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สูง พ.ศ.2475-2485 

ผลการศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้
ปีพทุธศกัราช 2475 ได้ย้ายนิสิตจาก “โรงเรียนเบญจมราชาลยั” (โรงเรียนฝึกหดั

ครูหญิง) ไปอยู่ท่ีโรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูวัดบวรนิเวศไปตัง้อยู่ท่ี
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ต่อมาในปีพุทธศักราช 2476 กระทรวงธรรมการได้ตัง้
โรงเรียนฝึกหดัครูประถมพาณิชยการขึน้ท่ี “โรงเรียนพาณิชการพระนคร” ในปีนีมี้การเปล่ียนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรง



78 
 

เป็นประมขุ ตอ่มาพทุธศกัราช 2480 รัฐบาลได้ย้ายโรงเรียนฝึกหดัครูหญิง (ท่ีก่อนหน้านีย้้ายไปตัง้ท่ี
โรงเรียนเพชรบรีุวิทยาลงกรณ์) โดยให้ไปตัง้อยูท่ี่โรงเรียนสวนสนุนัทาวิทยาลยั พระนคร 

พทุธศกัราช 2482 กระทรวงธรรมการได้ยุบ “กรมศึกษาธิการ” และได้จดัตัง้               
“กรมสามัญศึกษา” ขึน้ ให้มีหน้าท่ีจัดการศึกษาสายสามัญ และให้กรมวิชาการท าหน้าท่ีจัด
การศึกษาสายอาชีวศึกษา เม่ือถึงปีพุทธศกัราช 2483 กระทรวงธรรมการก็ได้โอนการฝึกหดัครูไป
สงักัดกรมสามัญศึกษา และจัดตัง้หน่วยงาน “กองฝึกหัดครู” ขึน้ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 
แผนก คือ แผนกท่ีหนึ่ง เรียกว่า “แผนกฝึกหดัครูชัน้สูง” มีหน้าท่ีจดัการฝึกหดัครูชัน้ประถมและครู
มัธยมในส่วนกลาง แผนกท่ีสอง เรียกว่า “แผนกฝึกหัดครูชัน้ต้น” มีหน้าท่ีจัดการฝึกหัดครูมูล ครู
ประกาศนียบตัรจงัหวดั และครูประชาบาล แผนกท่ีสาม เรียกว่า “แผนกตรวจและอบรม” มีหน้าท่ี
ตรวจโรงเรียนในสงักัดกองฝึกหดัครูและท าการอบรมครู และเพ่ือให้กิจการฝึกหดัครูเจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึน้  ในช่วงนีก้รมการฝึกหัดครูได้เปิดโรงเรียนฝึกหัดครูขึน้ อีกหลายแห่งในประเทศไทย                   
เช่น พุทธศกัราช 2484 ตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูมธัยมแบบสหศกึษาขึน้ท่ีโรงเรียนเพชรบรีุวิทยาลงกรณ์ 
และเปิดโรงเรียนฝึกหดัครูประถมท่ีโรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และโรงเรียนบ้านสมเด็จพระยา
ธนบรีุ เป็นต้น 

พทุธศกัราช 2484 รัฐบาลได้ย้ายโรงเรียนฝึกหดัครูวดับวรนิเวศ (ก่อนหน้านี ้
ย้ายไปตัง้ท่ีสนามจนัทร์ นครปฐม ให้ย้ายกลบัมาอยูใ่กล้กบักองพนัทหารราบท่ี 6 ถนนศรีอยธุยา พระ
นคร) โดยให้มาด าเนินการท่ี “วงัจนัทรเกษม” (ปัจจุบนัคือกระทรวงศึกษาธิการ) ตอ่มาได้เปล่ียนช่ือ
เป็น “โรงเรียนฝึกหดัครูพระนคร” ในปีพุทธศกัราช 2499 รัฐบาลได้มีค าสัง่ย้าย “โรงเรียนฝึกหดัครู
พระนคร” ไปตัง้อยูท่ี่อ าเภอบางเขน (ปัจจบุนัคือมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร) 

พทุธศกัราช 2485 รัฐบาลได้ย้าย “การฝึกหดัครูมธัยม” มาอยู่ท่ีวงัจนัทรเกษม   
ซึ่งก็คือ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมในปัจจบุนั ตอ่มาพทุธศกัราช 2490 ได้เปิดแผนกฝึกหดัครู
มธัยมขึน้ท่ีโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา พญาไท ท่ีก่อตัง้มาก่อนหน้านี ้ตอ่มาในปีพทุธศกัราช 2492 ได้
จดัตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงูท่ีถนนประสานมิตร จากนัน้อีก 4 ปี คือ พทุธศกัราช 2496 ได้ยกฐานะ
ขึน้เป็น “วิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร” จากนัน้อีก 2 ปี คือพุทธศกัราช 2498 จึงได้ก่อตัง้
วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ขึน้ 

4.5 สภำพปัญหำหลังกำรก่อตัง้โรงเรียนฝึกหัดครู 

จากการศึกษาในประเด็น สภาพปัญหาหลงัการก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครู ผลการศึกษา
แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก การขาดแคลนครูผู้ สอน ประเด็นท่ีสอง การขาด
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แคลนแบบเรียน ต าราเ รียน ประเด็น ท่ีสาม การบริหารการศึกษาท่ีมีประสิท ธิภาพน้อย                    
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 กำรขำดแคลนครูผู้สอน 
จากการศึกษาในประเด็น “การขาดแคลนครูผู้สอน” ในช่วงการก่อตัง้โรงเรียน

ฝึกหดัครู ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจากการก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูในอดีต ผลการศกึษาพบว่า 
ในช่วงแรกของการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบ
ประชาธิปไตยนัน้ มีประชาชนให้ความสนใจศกึษาน้อย ตอ่มาเม่ือรัฐบาลได้ปรับเปล่ียนการส่ือสารไป
ยงัประชาชนว่าเรียนหนงัสือจะได้เป็นเจ้าคนนายคน จึงท าให้มีคนเรียนหนงัสือมากขึน้ โดยเฉพาะ
หลงัปีพทุธศกัราช 2500 มีจ านวนผู้ เรียนเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว  

ในชว่งระหวา่งปีพทุธศกัราช 2501 – 2510 นกัเรียนมีจ านวนเพิ่มสงูขึน้ โดยเฉล่ีย
จะเพิ่มปีละประมาณ 161,000 คน ถ้าหากเทียบอตัราระหว่างครูกบันกัเรียน 1 ตอ่ 32 คือครู 1 คน 
ตอ่นกัเรียน 32 คนแล้ว รัฐจะต้องผลิตครูเพิ่มขึน้ตอ่ปีประมาณ 5,000 คน และเม่ือพิจารณาจ านวน
ครูท่ีลาออก เพราะต้องการเปล่ียนอาชีพ และครูท่ีเสียชีวิตในปีพุทธศกัราช 2502-2510 แล้ว จะ
พบว่าครูท่ีลาออกและเสียชีวิตมีจ านวนเพิ่มสงูขึน้จาก 2,500 คน ในปีพทุธศกัราช 2502 เป็น 3,500 
คน ในปีพทุธศกัราช 2510  

อยา่งไรก็ตาม บญุถ่ิน อตัถากร กลา่ววา่ การยดึถือเอาตวัเลขปริมาณครูท่ีเพิ่มขึน้
ปีละประมาณ 5,000 คนนัน้ อาจจะไม่ถกูต้องตามข้อเท็จจริงเท่าใดนกั ตวัเลขท่ีกล่าวถึงนีอ้าจจะต ่า
เกินกว่าความเป็นจริงไปบ้าง เอาเป็นตวัเลขแน่นอนไม่ได้ เพราะไม่ได้มีการวดัและจดบนัทึกไว้อย่าง
ชดัเจน แตก็่ใช้เป็นตวัเลขกลางๆ ได้ ทัง้นี ้ประเด็นท่ีน่าสงัเกตจากตารางคือ “จ านวนครูท่ีลาออกและ
เสียชีวิต” มีจ านวนเพิ่มขึน้เร่ือยๆเฉล่ียเท่ากันทุกปี ในขณะท่ีจ านวนนักเรียนมีเพิ่มขึน้ทุกปี ดงันัน้      
รัฐควรจะผลิตครูเพิ่มขึน้จากตวัเลขในตารางนีป้ระมาณปีละ 100 คน 

บุญถ่ิน อัตถากร และรัตนา ตันบุญเต็ก (2513,น.13) ระบุว่า ครูจ านวนมาก
เปล่ียนอาชีพ และเสียชีวิตไป ท าให้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนยงัคงมีอยู่อย่างตอ่เน่ือง จ านวนครู
ท่ีเปล่ียนอาชีพและท่ีเสียชีวิตในปีพทุธศกัราช 2497 – 2500 นัน้ มีมากขึน้ตามล าดบั ครูหลายคนมี
อายุไม่เกิน 60 ปี และจากการคาดคะเนพบว่าในอนาคตข้างหน้าอีกไม่ก่ีปีจะมีครูท่ีลาออกและ
เสียชีวิตอาจจะสูงถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ดงัจะเห็นได้จากโรงเรียนบางแห่งนัน้มีครูคนเดียว แต่ต้องสอน
นกัเรียนเป็นร้อยคน รัฐจงึมีข้อสรุปในช่วงเวลานัน้ว่า รัฐบาลจะต้องต้องเตรียมการผลิตครูเพ่ือรองรับ
จ านวนนกัเรียนท่ีมากขึน้ทกุปี อีกทัง้ยงัต้องผลิตครูชดเชยครูท่ีลาออกจากอาชีพครู และชดเชยครูท่ี
เสียชีวิตท่ีมีจ านวนเพิ่มขึน้ 
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จากปัญหาการขาดแคลนครู รัฐบาลเห็นว่าจ าเป็นต้องเร่งผลิตครูเพิ่มขึน้ เพ่ือให้
เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเวลานัน้ขาดแคลนมาก นอกจากการผลิตครูแล้ว ยังมีปัญหาท่ี
เก่ียวเน่ืองอีกประการหนึ่งคือ ครูท่ีมีอยู่มีวฒุิการศึกษาไม่ตรงกบัเนือ้หาวิชาท่ีสอน รัฐได้แก้ไขปัญหา
นีโ้ดยการอบรมครูให้มีความรู้สูงขึน้ เพ่ือแก้ปัญหาครูมีความรู้ ความสามารถไม่เพียงพอ เรียกกัน
ในชว่งนัน้วา่  ”การหยอ่นความสามารถ” ของครู เป็นปัญหาท่ีท าให้รัฐบาลช่วงนัน้เสียงบประมาณไป
เป็นจ านวนมาก ด้วยเหตผุลดงักล่าวนี ้รัฐบาลในช่วงเวลานัน้ได้ให้ความส าคญักบัการยกระดบัวิทย
ฐานะของครูประจ าการ เน่ืองจากเห็นว่าถ้าหากครูมีวิทยฐานะดีขึน้ก็ย่อมมีโอกาสท่ีจะก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงานและมีรายได้สงูขึน้ด้วย จะเป็นแรงจงูใจให้ครูมีก าลงัใจในการปฏิบตัิงานมากขึน้ ดงันัน้
การยกระดบัวิทยฐานะของครูจึงเก่ียวข้องโดยตรงกับการสร้างความมั่นคงในอาชีพของครูท่ีมีอยู่
ประมาณ 60,000 คนในช่วงเวลานัน้ รัฐบาลได้จดัให้ครูไปอบรมเพิ่มพนูความรู้และสอบเล่ือนขัน้ได้ 
เพ่ือให้ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน อีกทัง้ยงัมีนโยบายให้ครูได้รับโอกาสทางการศกึษาท่ีสูงขึน้ ทัง้จาก
ในประเทศและภายนอกประเทศ 

บุญถ่ิน อัตถากร และรัตนา ตันบุญเต็ก (2513,น.8) ระบุว่า ในปีพุทธศักราช 
2512 ประเทศยงัคงขาดแคลนครู รัฐบาลได้เร่งทกุวิถีทางให้ขยายการรับสมคัรนิสิตฝึกหดัครูทกุระดบั
ให้มากขึน้ อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ เป็นครูแต่ไม่มีวุฒิการศกึษาด้านครู และบุคคลผู้สนใจจะเป็นครู
แตย่งัไมมี่โอกาสได้เรียน ให้ได้รับโอกาสให้เข้าเรียนครูในระดบัตา่งๆได้ โดยเปิดการเรียนการสอนทัง้
ภาคเย็นและภาควันหยุด ทัง้นี ้เพ่ือช่วยให้สถานศึกษาท่ีมีอยู่ โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีตัง้อยู่ใน
ตา่งจงัหวดัได้ครูท่ีมีวฒุิการศกึษาไปสอนนกัเรียนท่ีมีจ านวนเพิ่มขึน้เร่ือยๆ  

จากสภาพปัญหาการขาดแคลนครูหรือเรียกได้ว่าเป็นปัญหาจ านวนครูไม่
เพียงพอตอ่ปริมาณของนกัเรียนท่ีเพิ่มสงูขึน้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหลงัพทุธศกัราช 2500 เป็นต้น
มา หากพิจารณาบริบททางการเมือง และบริบททางสงัคมในชว่งเวลานัน้ จะพบว่ารัฐบาลได้เผยแพร่
แนวคดิเก่ียวกบัการคมุก าเนิด และผลกัดนัให้เป็นนโยบายหลกัของประเทศไทย โดยมีหลกัคิดว่าควร
จะมีการควบคมุจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว โดยมองว่าการท่ีประชากรของประเทศขยาย
ตวัอย่างรวดเร็วเป็นการท าลายความสมดลุของสังคม เพราะปัญหาท่ีผ่านมาครูมีน้อยกว่านกัเรียน
มาก อีกทัง้จ านวนประชากรมีความสมัพนัธ์กบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ในชว่งนัน้จึงเกิดเป็น
ประเด็นทางวิชาการขึน้ ประกอบกับมีองค์กรระหว่างประเทศบางแห่งท่ีเข้ามีบทบาทตอ่รัฐบาลไทย
ในช่วงนัน้ องค์กรดงักล่าวคือ “สหพนัธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ” มีช่ือภาษาอังกฤษว่า 
“Population Council” ท าให้แนวคิดการมีลูกน้อยลงเร่ิมมีอิทธิพลมากขึน้ เ ม่ือพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างการขาดแคลนครู การเพิ่มขึน้ของนักเรียน และการ เผยแพร่แนวคิดการ
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คมุก าเนิดให้กับประชาชนในช่วงพุทธศกัราช 2500 เป็นต้นมา จะเห็นว่ามีความสัมพนัธ์กับการ
พฒันาการศกึษาของประเทศไทย  

 กำรขำดแคลนต ำรำเรียน 
จากการศึกษาในประเด็นการขาดแคลนต าราเรียน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ประการ

หนึ่งท่ีเกิดในช่วงต้นของการก่อตัง้โรงเรียนฝึกหัดครู โดยเฉพาะในช่วงปีพุทธศกัราช 2500 ผล
การศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้

บุญถ่ิน อัตถากร และรัตนา ตนับุญเต็ก (2513,น.30) กล่าวถึงปัญหาการขาด
แคลนต าราเรียน ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในแวดวงการศกึษาในช่วงปีท่ีรัฐบาลก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครู
ชัน้สงูว่า โรงเรียนทกุแห่งในเวลานัน้ขาดแคลนแบบเรียน ขาดต าราเรียนท่ีครูจะใช้ประกอบการสอน 
แบบเรียนจ านวนหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ ครูขาดความเช่ียวชาญในการอ่านท าความเข้าใจ 
ปัญหาการขาดแคลนต าราเรียนจึงเป็นปัญหาส าคญัและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาการศึกษาของ
คนไทย รัฐบาลในชว่งเวลานัน้ได้พยายามระดมสรรพก าลงัทัง้ด้านก าลงัคน และจ านวนเงิน เพ่ือสร้าง
ต าราเรียนท่ีมีคณุภาพไมว่า่จะเป็นต าราท่ีเขียนขึน้ใหม่ หรือต าราท่ีคดัลอก ปรับปรุงมาจากต าราจาก
ตา่งประเทศก็ตาม ล้วนเป็นประโยชน์ตอ่การน ามาสอนนกัเรียนทัง้สิน้ การท่ีจะแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนแบบเรียน ต าราเรียนนีไ้ด้ จะต้องอาศยัความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ ทุกกรม ทุก
กอง ทกุกระทรวง ตลอดจนความร่วมมือจากภาคเอกชนท่ีมีความรู้ ความสามารถ ดงันัน้ การส่งเสริม
ให้ทุกโรงเรียนมีห้องสมุดท่ีมีหนังสือ แบบเรียน ท่ีมีคุณภาพและได้สัดส่วนต่อปริมาณของครูและ
ปริมาณของนกัเรียนในสถานศกึษา 

 กำรบริหำรกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพน้อย  
จากการศึกษาในประเด็น “การบริหารการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพน้อย” ซึ่งเป็น

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชว่งต้นของการก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครู ผลการศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้
ปัญหาการบริหารการศึกษาท่ีขาดประสิทธิภาพท่ีเกิดขึน้ในช่วงปีพุทธศักราช 

2500 ประการหนึง่คือ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร และฝ่ายธุรกิจท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนของ 
“ครู” เพราะถึงแม้ว่าในโรงเรียนนัน้จะมีครูท่ีมีความรู้ ความสามารถมาก หรือมีอุปกรณ์การเรียน 
แบบเรียนเพียงพอก็ตาม แต่ถ้าผู้บริหารการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องขาดประสิทธิภาพ ย่อม
ส่งผลกระทบไปยังนิสิตท่ีเรียนอยู่อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เพราะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเปรียบเสมือน 
“หัวใจ” ท่ีท าหน้าท่ีสูบฉีดโลหิตไปเลีย้งอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย  รวมทัง้สูบฉีดเลือดไปเลีย้ง
สมองซึ่งก็คือฝ่ายวิชาการ คือ ครู อาจารย์ อุปมาได้ว่า สมองท่ีดีจะท างานได้ไม่ดี ถ้าหากปราศจาก
หวัใจท่ีดีท่ีสบูฉีดโลหิตอยา่งปกต ิสม ่าเสมอ  
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ด้วยเหตนีุ ้ผู้บริหารการศกึษาควรจะต้องมีพืน้ฐานความรู้ทางวิชาการในระดบัสงู
พอสมควร เพ่ือไปให้มีปมด้อยทางวิชาการ มีความรู้รอบตวั และมีคุณสมบตัิใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 
จากปัญหาข้างต้น จ าเป็นต้องหาวิธีการในการยกระดบัความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
บริหาร และฝ่ายธุรการมากขึน้ เพ่ือให้ท างานเข้มแข็ง มีสมรรถภาพและประกอบกิจการงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มิฉะนัน้จะถกูดหูมิ่นดแูคลนและเหยียดหยาม และเกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายธุรการได้  

ผู้วิจยัมีข้อสงสยัวา่การท่ีรัฐบาลไทยก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูขึน้มาในระยะแรกนัน้ 
ได้เกิดปัญหาอนัเน่ืองมาจากการบริหารการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพน้อยอย่างไรบ้าง จากการศึกษา
จากเอกสาร ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 3 ประเดน็ย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก นกัเรียน
สอบไล่ตก ประเด็นท่ีสอง ชาวบ้านมีฐานะยากจน ประเด็นท่ีสาม มีโรงเ รียนไม่ เพียงพอ                       
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o  นกัเรียนสอบไลต่ก 
จากการศกึษาในประเด็นนกัเรียนสอบไล่ตกในช่วงต้นของการก่อตัง้โรงเรียน

ฝึกหัดครูชัน้สูง ผลการศึกษาพบว่าปัญหานักเรียนสอบไล่ตก ต้องเรียนซ า้ชัน้นัน้เกิดขึน้มาก 
โดยเฉพาะในชว่งปีพทุธศกัราช 2500 เป็นต้นมา ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

บญุถ่ิน อตัถากร และรัตนา ตนับญุเตก็ (2513,น.45) กล่าวถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้
ในแวดวงการศกึษาในช่วงปีพทุธศกัราช 2500 ว่า ในปีพทุธศกัราช 2500 นัน้มีนกัเรียนสอนไล่ตกซึ่ง
ต้องเรียนซ า้ชัน้มีจ านวนถึง 6 แสนคนเศษ หรือประมาณ 18.82 เปอร์เซ็นต์ ท่ีรัฐควรจะหาทางแก้ไข
ปัญหานีด้้วยการปรับปรุงคณุภาพของครู และเพิ่มจ านวนครูให้มากขึน้ เพ่ือให้ลดจ านวนลงเหลือ 9 
เปอร์เซ็นต์ให้เร็วท่ีสุด ปัญหาอีกประการหนึ่งในช่วงเวลานีคื้อ การก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนซึ่ง
ชาวบ้านพร้อมท่ีจะให้การสนบัสนุน ถึงแม้จะไม่ได้สนบัสนุนเร่ืองการเงิน แตก็่ยินดีให้การสนบัสนุน
ด้านแรงงาน โดยเฉพาะการก่อสร้างโรงเรียนให้แก่บุตรหลานของตนเอง แต่ก็ขอให้รัฐบาลอ านวย
ความสะดวกในด้านอ่ืนๆ เช่น การตดัต้นไม้ เพราะจะต้องใช้ในการสร้างอาคารเรียนและอาคารอ่ืนๆ
ส าหรับนกัเรียน 

เม่ือดจูากสถิติของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการในปีพุทธศกัราช 2497 
จะพบว่านักเรียนตัง้แต่ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัเตรียมอุดมศึกษา สอบไล่ตกเป็นจ านวน 
14.66 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นจ านวน 370,726 คน และมีจ านวนเพิ่มสูงขึน้ตามล าดบั เม่ือดูจ านวน
นกัเรียนสอบไล่ตกในปีพุทธศกัราช 2500 ปรากฏว่ามีจ านวนสูงถึง 633,733 คน ในจ านวนนีมี้
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 สอบไล่ตกจ านวน 417,083 คน นกัเรียนชัน้ประถมปีท่ี 2 สอบไล่ตก
จ านวน 100,722 คน ประกอบกบัข้อมลูจากกรมวิชาการระบวุ่า ในปีพทุธศกัราช 2500 มีนกัเรียนท่ี
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เรียนซ า้ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 มากถึง 35.41 เปอร์เซ็นต์ นกัเรียนชัน้ประถมปีท่ี 2 เรียนซ า้ชัน้สงูถึง 
13.58 เปอร์เซ็นต์ เป็นตวัเลขท่ีน่าวิตกมาก ในขณะเดียวกนั นกัเรียนชัน้เตรียมอดุมปีท่ี 2 เรียนตกซ า้
ชัน้ถึง 29.47 เปอร์เซ็นต์ 

ปัญหาการเรียนซ า้ชัน้และสอบไลต่กเป็นจ านวนมากเชน่นีอ้าจจะเน่ืองมาจาก
เหตหุลายประการ ได้แก่ คณุภาพของตวัครู จ านวนครูท่ีมีความรู้ ความสามารถ หรือเรียกว่า จ านวน
ผู้ ท่ีเรียนจบครูโดยตรง อปุกรณ์การศึกษา เช่น แบบเรียน หนงัสือเรียน เคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีท่ี ใช้
ประกอบการเรียน ล้วนมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนทัง้สิน้ ซึ่งก็จะเก่ียวข้องสมัพนัธ์กับการ
สอบไล่ตกของนกัเรียน นอกจากนี ้ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องอีกประการหนึ่งคือ ฐานะทางบ้านของนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาซึง่ในชว่งเวลานัน้ถือได้วา่ประเทศไทยยงัมีความเจริญไมม่ากนกั ฐานะทางบ้าน เช่น 
การมีไฟฟ้าใช้ การมียานพาหนะส าหรับนกัเรียนใช้เดินทางมาโรงเรียน การคมนาคมของผู้ปกครอง 
หรือกลา่วได้วา่ความยากล าบากของนกัเรียนในการเดินทางมาเรียน ซึ่งนกัเรียนหลายคนจ าต้องเดิน
ทางไกลมาเรียน เป็นต้น 

ปัญหาด้านการคมนาคมของนกัเรียนท่ีส่งผลตอ่การเรียนของนกัเรียนในช่วง
ปีพทุธศกัราช 2500 เป็นต้นมานัน้ ไมไ่ด้เกิดขึน้เฉพาะนกัเรียนในชนบทหา่งไกลความเจริญ แตย่งัเกิด
ขึน้กับนกัเรียนในเมืองอีกด้วย เช่น นกัเรียนในจงัหวดัแถบภาคกลางท่ีต้องใช้เรือสญัจรไปมา ทัง้ใน
พระนครและ ธนบรีุ ปทมุธานี และจงัหวดัใกล้เคียง ปัญหาเหลา่นีล้้วนเก่ียวข้องกบัการสอบไล่ตกของ
นกัเรียน ด้วยเหตุนี ้รัฐบาลในช่วงเวลานัน้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของ จอมพล ป พิบูลสงคราม จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จอมพลถนอม กิตติขจร และคนต่อมา ผู้ น าประเทศในช่วงเวลานัน้ต่างก็ให้
ความส าคญักับการแก้ไขปัญหาการสอบไล่ตกของนักเรียน เน่ืองจากเห็นว่ามีความเก่ียวเน่ืองกับ
ปัญหาการขาดแคลนครู หรือการให้ความส าคญักบัการเพิ่มคณุภาพของครู ดงัจะเห็นได้จากมีการ
จดัฝึกอบรมครูบอ่ยครัง้ในชว่งเวลานัน้  

ในปีพุทธศกัราช 2500 รัฐบาลไทยต้องสิน้เปลืองก าลงัครูส าหรับนกัเรียนท่ี
สอบไล่ตก เรียนซ า้ชัน้เป็นจ านวนประมาณ 19,000 คน จะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับครูตามจ านวน
ดงักล่าวแล้ว รัฐบาลในช่วงเวลานัน้ยังต้องจัดให้มีอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี ้
กระดานด า เคร่ืองเขียนอีกหลายอย่าง จ านวนประมาณ 19,000 ห้องเรียนด้วย ถ้าหากคิดคา่ใช้จ่าย
ท่ีต้องจา่ยตอ่ห้องเรียนและอปุกรณ์การเรียนจะอยู่ประมาณห้องเรียนละ 5,000 บาท จ านวน 19,000 
ห้องเรียน เป็นเงินราว 95 ล้านบาท และเสียงบประมาณซึ่งเป็นเงินเดือนให้ครู หากคิดต่อครู 1 คน 
เป็นเงิน 500 บาท จะต้องจ่ายเงินเดือนครูทัง้สิน้ราว 114 ล้านบาท ดงันัน้ ถ้าหากรัฐบาลสามารถลด
จ านวนนกัเรียนสอบไล่ตกจากเดิม 18.82 เปอร์เซ็นต์ ลงเหลือ 9 เปอร์เซ็นต์ ได้ก็เท่ากับสามารถลด
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ค่าใช้จ่ายไปปีละประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งสามารถเอาเงินจ านวนนีไ้ปพัฒนา หรือน าไปแก้ไข
ปัญหาด้านอ่ืนๆแทนได้ 

บุญถ่ิน อัตถากร และรัตนา ตันบุญเต็ก (2513,น. 17) ระบุว่า ในปี
พทุธศกัราช 2510 มีนกัเรียนชัน้ปีท่ี 1 สอบไล่ตก ต้องเรียนซ า้ชัน้มากถึง 26.28 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการ
เรียนในระดบัประถมต้น คือ ป.1 – ป.4 นัน้มีนกัเรียนสอบไล่ตกคิดเป็น 16.83 เปอร์เซ็นต์ ปัญหา
นกัเรียนสอบไล่ตกนีท้ าให้รัฐต้องสิน้เปลืองก าลงัครู อาจารย์ สถานท่ี วสัดุอุปกรณ์การศึกษา และ
อ่ืนๆคดิเป็นเงินปีละหลายร้อยล้านบาทเพ่ือใช้ในการเรียนแก่นกัเรียนท่ีต้องเรียนซ า้ชัน้ปีละหลายแสน
คน  ยิ่งไปกว่านัน้ ยังปรากฏว่านักเรียนท่ีเรียนจบชัน้ประถมศึกษาไปแล้วมีจ านวนไม่น้อยท่ีอ่าน
หนงัสือไม่ออก และเขียนหนงัสือไม่ได้อย่างท่ีควรจะเป็น บางคนก็ไม่สามารถปรับตวัให้เข้ากบัคนใน
สงัคมได้ บ้างก็มีความประพฤติไม่เหมาะสม บ้างก็มีสุขภาพทางกายและจิตไม่สมบรูณ์ บ้างก็ไม่ท า
ตวัเป็นพลเมืองดีในสงัคมประชาธิปไตย และยิ่งไปกวา่นีบ้างคนกลบัเป็นภาระของสงัคมอีกด้วย 

o ชาวบ้านมีฐานะยากจน 
บญุถ่ิน อตัถากร และรัตนา ตนับุญเต็ก (2513,น.4) กล่าวถึงปัญหาชาวบ้าน

มีฐานะยากจนซึง่เป็นปัญหาหนึง่ท่ีเกิดขึน้ในชว่งการก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงู โดยระบวุ่า ปัญหา
ความยากจนของประชาชนเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในช่วงต้นของการก่อตัง้โรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูง 
ในช่วงเวลานัน้รายได้เฉล่ียต่อหวัของประชากรไทยคาดว่าประมาณไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี เม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านอตุสาหกรรมอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา จะเห็น
ว่ารายได้เฉล่ียของคนไทยจะต ่ากว่าประมาณ 20 เท่า ของรายได้คนอเมริกนั การท่ีชาวบ้านมีฐานะ
ยากจน ท าให้รัฐเก็บภาษีได้น้อย ไมเ่พียงพอท่ีจะเอามาพฒันาประเทศ  

รัฐบาลไทยจะต้องหาทางส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้มากขึน้ ทัง้จากการท า
การเกษตร การหาตลาด และการสง่เสริมให้ประชาชนจบัจ่ายใช้สอยเพ่ือให้เกิดอาชีพมากขึน้ เพ่ือให้
เกิดประสิทธิผลในด้านการผลิตการบริโภค 

กล่าวได้ว่าปัญหาประชาชนมีฐานะยากจนนัน้เป็นอุปสรรคท่ี เก่ียวข้อง
สมัพนัธ์กบัประเด็นอ่ืน เช่น เป็นปัญหาท่ีท าให้นกัเรียนสอบไล่ตก รัฐบาลในช่วงเวลานัน้ได้พยายาม
ท าให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ือท่ีจะให้ชาวบ้านส่งลูกเรียนหนังสือ ไม่ให้ขาดโรงเรียนบ่อยครัง้ จะได้ไม่
ต้องเรียนซ า้ชัน้กนัอีก  

o มีโรงเรียนไมเ่พียงพอ 
จากการศึกษาในประเด็นมีโรงเรียนไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งในช่วงต้น

ของการก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงู ผลการศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้
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บุญถ่ิน อัตถากร และรัตนา ตันบุญเต็ก  (2513,น.8)  ระบุว่า  ตัง้แต่ปี
พทุธศกัราช 2497 – 2501 นัน้ มีผู้ส่งบตุรหลานเข้าเรียนจ านวนมากขึน้ตามล าดบั โดยเฉพาะในปี
พทุธศกัราช 2501 มีผู้สนใจสมคัรเข้าเรียนครูมากเกินกว่าจ านวนสถานศึกษาฝึกหดัครูในเวลานัน้ 
และก็เป็นเชน่นีเ้ร่ือยมา 

o การศกึษากลายเป็นเคร่ืองมือในการสร้างฐานอ านาจให้ชนชัน้น า 
เจริญ ไวรวจันกลุ (2523,น.18) ระบวุ่า หลงัจากท่ีประเทศสยามเปล่ียนแปลง

การปกครองจากระบอบ “พ่อปกครองลกู” เป็นระบบ “ศกัดินา” การศกึษาได้ถกูจดัให้เป็นเคร่ืองมือ
ในการสร้างฐานอ านาจหรือรักษาอ านาจของชนชัน้น าเอาไว้ ดงัจะเห็นตวัอย่างได้จากวรรณคดีท่ีแตง่
ขึน้ในยคุนัน้ซึง่มีเนือ้หาเทิดทนูฐานนัดรศกัดิ์ และความมีอ านาจเหนือมนษุย์ของตวัพระตวันางในบท
วรรณกรรม และใช้สาระทางบาป-บญุ นรก สวรรค์ เป็นแนวทางการสัง่สอนให้คนในสงัคมเกรงกลวั
ตอ่บาป ไมล่ะเมิดระบบศกัดนิาของชนชัน้น า ดงัเชน่ การแตง่วรรณคดีเร่ือง “สมทุรโฆษค าฉันท์” และ
เร่ือง “นนัโทปนนัทสตูร” เป็นต้น 

ข้อความข้างต้นสอดรับกบัค ากลา่วของ สภุางค์ จนัทวานิช (2529,น.3) ท่ีระบุ
ว่า แนวคิดตามประเทศกลุ่มตะวันตกแพร่หลายเข้ามาในสงัคมไทยมากขึน้ การท่ีสังคมไทยได้รับ
วิทยาการใหม่ ๆ ในสังคมซึ่งส่งผลต่อแนวคิดในการบริหารประเทศ ประกอบกับบาทหลวงชาว
ตา่งประเทศได้เดนิทางเข้ามาเผยแพร่หลกัค าสอนทางศาสนา แนวคดิในการด าเนินชีวิตให้กบัคนไทย
มากขึน้ ท าให้ชนชัน้น าไทยบางส่วนเกิดความรู้สึกหวัน่เกรงตอ่วฒันธรรมของประเทศตะวนัตก ด้วย
เหตุนี ้นักปราชญ์ของไทยในยุคนัน้จึงแต่งแบบเรียนฉบับภาษาไทยขึน้เป็นแบบเรียนแรก ช่ือว่า 
“จินดามณี”  

การให้การศึกษาแก่คนไทยในสมัยก่อนเป็นการสอนให้คนเช่ือในชาติปาง
ก่อนท่ีจะส่งผลมาสู่การด าเนินชีวิตในชาตินี ้และผลการกระท าในชาตินีจ้ะส่งผลกระทบไปยงัการใช้
ชีวิตในชาติหน้าภพหน้า การท่ีบางคนมีความยากล าบากในชาตินีก็้เพราะกรรมท่ีท าไว้แต่ชาติปาง
ก่อน ไม่มีทางท่ีจะแก้ไขอะไรได้ ดงันัน้ ชาตินีค้วรจะสร้างบุญไว้ให้มาก เพ่ือชาติหน้าจะได้สขุสบาย 
ไม่ล าบาก ค าสอนเหล่านีมี้ลักษณะเป็นนามธรรมซึ่งยังอยู่ในความคิดของคนไทยในปัจจุบัน 
การศกึษาในสมยัก่อนจงึเป็นการให้การศกึษาเพ่ือเตรียมบคุคลเข้ารับราชการในหน่วยงานของตนเอง 
เชน่ กระทรวงกลาโหม เปิดโรงเรียนคดัเลือกนกัเรียนเพ่ือเรียนและเข้ารับราชการในหน่วยงานของตน 
เห็นได้จากโรงเรียนนายทหารทกุเหลา่ทพั วิทยาลยัพยาบาล วิทยาลยัแพทย์ศาสตร์ โรงเรียนดริุยางค์ 
โรงเรียนชา่งฝีมือทหาร โรงเรียนนายสิบ เป็นต้น 

นอกจากกระทรวงกลาโหมแล้ว ยงัมีตวัอย่างกระทรวงอ่ืนอีก เช่น กระทรวง
สาธารณสขุ มีสถาบนัวิทยาลยัพยาบาล โรงเรียนอนามยั หรือกระทรวงคมนาคม มีโรงเรียนวิศวกรรม
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รถไฟ โรงเรียนไปรษณีย์โทรเลข ส่วนกระทรวงการคลัง มีโรงเรียนศลุการักษ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีโรงเรียนชลประทาน โรงเรียนป่าไม้ เป็นต้น สอดรับกบั สลุกัษณ์ ศิวรักษ์ (2530,น.33) ท่ี
กล่าวว่า การอุดมศึกษามุ่งผลิตก าลังคนเพ่ือรับราชการ ดงัเช่นมหาวิทยาลยั อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford 
University) ของประเทศอังกฤษ เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทัง้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ต่างก็
สอนคนเพ่ือให้จบออกไปเป็นข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นในยคุแรกซึ่งมีความจ าเป็นทางการเมืองหรือใน
ยคุหลงัท่ีเร่ิมมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ซึ่งรัฐไทยต้องการก าลงัคนอย่างมากในการ
พฒันาประเทศ ดงัจะเห็นได้จากมีการจดัตัง้สถาบนัการศกึษาขึน้จ านวนมาก ทัง้ในกรุงเทพมหานคร
และในสว่นภมูิภาคซึง่ล้วนเป็นการผลิตก าลงัคนเพ่ือเข้ารับราชการทัง้สิน้ 

จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็น “บริบททางสังคมก่อนท่ีจะเกิดวิทยาลัยวิชา
การศึกษา” สรุปได้ว่า ในอดีตนัน้คนไทยไม่รู้หนงัสือ เม่ือมีชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาเผยแพร่
ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย ซึ่งก่อนหน้านัน้เรียกว่า “สยาม” ท าให้ชนชัน้สูงซึ่งในท่ีนีคื้อ กษัตริย์ 
ราชวงศ์ ได้เห็นความแตกตา่งระหวา่งการรู้หนงัสือกบัการไมรู้่หนงัสือ ประกอบกบักษัตริย์ไทยในอดีต
ได้เดินทางไปเยือนประเทศในยโุรป ราชวงศ์บางคนได้เดินทางไปศกึษาในตา่งประเทศ ท าให้รับรู้ถึง
ความส าคญัของการศึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านหนงัสือไม่ออก เขียนหนงัสือไม่ได้ อนัจะท าให้
คนไทยเสียเปรียบชาวตา่งประเทศท่ีมีความรู้ มีวิทยาการท่ีทนัสมยัมากกว่า ดงันัน้ การท่ีจะท าให้คน
ไทยในอดีตได้รับความรู้จากชาวตะวันตก หนทางแรกคือจะต้องให้คนไทยเข้าใจภาษาอังกฤษ
เสียก่อน ด้วยเหตุนี ้ราชวงศ์ในอดีตจึงจ้างมิชชันนารีท่ีมีภารกิจสอนศาสนา หรือเรียกว่า เผยแพร่
ศาสนาให้สอนภาษาอังกฤษแก่เจ้านาย คือ ราชวงศ์ในส านักพระราชวัง นอกจากการสอน
ภาษาอังกฤษราชวงศ์แล้ว ยังให้มิชชันนารีส่งผู้ แทนมาสอนภาษาอังกฤษให้กับบุตรหลานของ
ราชวงศ์ ขนุนาง และผู้ ท่ีปฏิบตัภิารกิจในส านกัพระราชวงัด้วย 

เหตผุลประการหนึง่ท่ีท าให้กษัตริย์ในยคุนัน้เห็นว่า จ าเป็นต้องให้คนไทยรู้ภาษาองักฤษ
คือ จะได้เข้าใจ รู้ทันชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เน่ืองจากได้เห็นว่าชาว
ตา่งประเทศท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนัน้มีความรู้ มีวิทยาการท่ีก้าวหน้า ในขณะท่ีคนไทยยงั
อ่านหนงัสือไม่ออก สมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงตระหนกัถึงความจ าเป็นเร่ืองนีจ้ึงส่งเสริม
ให้คนไทยต่ืนตวัเร่ืองการใช้ภาษาองักฤษ เพ่ือให้ส่ือสารกับชาวตา่งประเทศได้ และเรียนรู้วิทยาการ
จากผู้ ท่ีมาจากประเทศตะวนัตก จงึทรงรับสัง่ให้มีการสร้างโรงเรียนขึน้ โดยมีจดุประสงค์เพ่ือถ่ายทอด
การศกึษาให้กบับุตรหลานของขนุนางในพระบรมมหาราชวงั และให้มิชชนันารีได้เปิดโรงเรียนสอน
ลกูหลานประชาชนได้ 
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ปัญหาคนไทยไมรู้่หนงัสือในอดีตนัน้ ท าให้ชนชัน้น าไทยรับรู้ว่าเป็นความเสียเปรียบชาว
ตา่งประเทศในหลายด้าน โดยเฉพาะในชว่งเวลานัน้ ผู้น าจากหลายประเทศในแถบตะวนัตกได้ขยาย
อิทธิพลมายังประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวได้ว่า เป็นการรุกรานของประเทศ
มหาอ านาจตะวนัตกท่ีต้องการหาประโยชน์จากประเทศท่ีด้อยพฒันามากกว่า ดงัเช่นการรุกรานของ
ชาวฝร่ังเศสท่ีท าสงครามกบัสยามประเทศ และการรุกรานของกองทพัองักฤษ ซึ่งการจะส่ือสารกับ
ผู้น าและประชาชนชาวตา่งประเทศได้นัน้ จ าเป็นต้องมีความรู้ทัง้ในเร่ืองภาษาและความรู้ในด้านอ่ืนๆ 
ด้วยเหตุนี ้ ผู้น าประเทศจึงเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาการศึกษาให้กับประชาชน จึงเกิด
กระแสความต้องการให้มีความรู้ทัดเทียมกับชาวตะวันตก ประกอบกับในช่วงเวลานัน้ กษัตริย์ 
ราชวงศ์ไทยได้เดนิทางไปยงัประเทศตะวนัตก ได้เห็นถึงวิทยาการท่ีทนัสมยั เห็นสงัคมท่ีเจริญรุ่งเรือง 
จึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีความรู้มากขึน้ เพ่ือสกัดการรุกรานจากประเทศ
ตะวนัตก ประกอบกบัในชว่งเวลานัน้ ประเทศญ่ีปุ่ นซึง่เป็นประเทศท่ีตัง้อยู่ในเอเชียได้ขยายอ านาจมา
สูป่ระเทศไทย  

ประเด็นการจัดการศึกษาในอดีต ประกอบด้วย การจัดการศึกษาสมัยโบราณ ได้แก่ 
การเรียนในส านกัพระราชวงั เป็นสถานท่ีซึง่รวมเอานกัปราชญ์ในหลากหลายสาขาวิชามาเป็นขนุนาง
รับใช้เบือ้งพระยุคลบาท เป็นสถานท่ีรวมผู้ รู้มาท าหน้าท่ีเป็นขุนนาง ทัง้การสอนหนังสือ การสอน
ศลิปะการสร้างอาคารพระราชวงัท่ีสวยงามตระการตา ประเด็นตอ่มา เป็นการเรียนการสอนในสถาน
ประกอบการทางศาสนา ผลการศึกษาพบว่าในอดีตนัน้มีการเรียนการสอนท่ีวดั เป็นการให้ความรู้
เก่ียวกบัหลกัธรรมะเพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิต ในยคุนัน้พระสงฆ์จะสอนหนงัสือเฉพาะผู้ชาย ซึ่งจะต้อง
บวชเป็นพระเสียก่อน ทัง้การสอนคิดเลข การสอนให้อ่านหนงัสือ การสอนการก่อสร้าง หัตถกรรม 
การแพทย์แผนโบราณ และสอนศีลธรรมให้ผู้ชายรู้จกัผิด ชัว่ ดี นอกจากนี ้ยงัมีการเรียนการสอนท่ี
บ้าน ซึง่จะสอนวฒันธรรม ประเพณี การปฏิบตัติน โดยมุง่เน้นให้ผู้อาวโุสสอนลกูหลาน 

ประเด็นการจัดการศึกษาสมัยสุโขทัย มีการเรียนการสอนในส านักพระราชวัง 
ประกอบด้วย การเรียนสมยัพ่อขนุรามค าแหง การเรียนในสมยัพระมหาธรรมราชาท่ี 1 นอกจากการ
เรียนในส านกัพระราชวงัแล้ว ในยคุนีย้งัคงมีการเรียนท่ีวดัไม่แตกตา่งไปจากการเรียนในสมยัโบราณ 
ประเด็นการจดัการศึกษาสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ซึ่งเป็นยุคต่อมาจากสมยัสุโขทยั ในยุค
สมัยนีมี้การเรียนส าหรับผู้ ชายท่ีเป็นทหาร มีการจัดการศึกษาส าหรับผู้ ชายท่ีบวชเป็นพระ มีการ
จดัการเรียนการสอนให้กบัสตรี และการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัศาสนา ส่วนประเด็นการจดัการ
เรียนการสอนสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประกอบด้วย การจดัการศกึษาส าหรับผู้ชายท่ีเป็น
ทหาร การจดัการศึกษาส าหรับผู้ชายท่ีบวชเป็นพระ การจดัการศึกษาทางศาสนา การจดัการศึกษา
ส าหรับผู้ ชาย และการจัดการศึกษาส าหรับผู้ หญิง ประเด็นต่อมา การจัดการศึกษาสมัยกรุง



88 
 

รัตนโกสินทร์ตอนต้น ประกอบด้วย การจดัการศึกษาในส านกัพระราชวงั และการจดัการศึกษาท่ีวดั 
และการจดัตัง้ระบบโรงเรียน  

ประเด็นต่อมา เป็นการจัดการศึกษาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลาย ประกอบด้วย 
รัชกาลท่ี 5 กับการสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ 
“Public School” อีกทัง้ยงัมีการก่อตัง้วิทยาลยัครูแห่งแรกในประเทศไทย คือ วิทยาลยัครูพระนคร ท่ี
เตบิโตมาจากโรงเรียนฝึกหดัครู ประเดน็ตอ่มา เป็นการริเร่ิมก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครู แบง่ออกเป็น การ
กล่าวถึง บุคคลส าคัญท่ีผลักดันให้มีโรงเรียนฝึกหัดครู และ พัฒนาการของโรงเรียนฝึกหัดครูใน
ประเทศไทย ในประเด็นบุคคลส าคญัท่ีผลกัดนัโรงเรียนฝึกหัดครูนัน้ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ป่ิน 
มาลากลุ ซึง่ได้ก่อตัง้โรงเรียนเตรียมอดุมแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศกึษาแห่ง
แรกในประเทศไทย ครัน้เม่ือด ารงต าแหน่งปลดักระทรวงศกึษาธิการ ท่านได้จดัตัง้โรงเรียนฝึกหดัครู
ชัน้สงูขึน้ท่ีประสานมิตร  

ประเด็นต่อมา จอมพล ป พิบูลสงคราม กับการผลักดนัโรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูง ผล
การศกึษาประกอบด้วย ประวตัิของจอมพล ป พิบลูสงคราม ท่ีด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 
16 ธนัวาคม พ.ศ.2481 ซึ่งขณะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ท่านได้ผลกัดนัให้เกิดโรงเรียนฝึกหดัครู
อย่างต่อเน่ือง ประเด็นต่อมาคือ พฒันาการของโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สูง แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา 
ได้แก่ ชว่งแรก พ.ศ.2435-2474 ในชว่งนีรั้ฐบาลได้ก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัอาจารย์ขึน้ ตอ่มาได้สถาปนา
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัขึน้ ช่วงท่ีสอง ได้มีการก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูอีกหลายแห่ง ทัง้ในกรุงเทพ
และในส่วนภูมิภาค ประเด็นต่อมาคือ สภาพปัญหาหลังการก่อตัง้โรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูง 
ประกอบด้วย การขาดแคลนครูผู้ สอน การขาดแคลนต าราเรียน และการบริหารการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพน้อย  
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บทที่ 5 

กำรก่อตัง้วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน 

จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็น “การก่อตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน”     
ซึง่เป็นวิทยาเขตหนึง่ของ “วิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสานมิตร” ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษา
ออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ ประเด็นแรก เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาอย่างกระชบัในการจดัตัง้
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร เน่ืองจากในบางแง่มุมนัน้มีความเก่ียวข้องกับการจัดตัง้
วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน ผู้ วิจยัได้ชีใ้ห้เห็นถึงบริบททางการเมืองและบริบททางสงัคมในยุค
สมยันัน้ซึ่ง 2 สถาบนันีก้่อตัง้ในเวลาท่ีห่างกันเพียง 2 ปี ประเด็นท่ีสอง เป็นการจดัตัง้วิทยาลยัวิชา
การศกึษา บางแสน ดงัภาพ 5.1 

ภาพ 5.1 
แสดงการน าเสนอการก่อตัง้วิทยาลยัวิชาการศกึษา 
ประสานมิตร และ วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ : สร้างโดยผู้วิจยั 

การน าเสนอผลการศกึษาในบทนี ้ผู้วิจยัได้น าเสนอภาพประกอบเนือ้หา เพ่ือส่ือให้เห็น
สถานท่ี อาคารในอดีตท่ีแตกตา่งไปจากสถานท่ีปัจจุบนัมาก และน าเสนอภาพบุคคลท่ีเก่ียวข้องใน
อดีต ซึง่ปัจจบุนัยงัคงพอได้ยินช่ือเสียงเรียงนามของทา่นอยูบ้่าง ทัง้จากการพดูคยุจากบคุคลอ่ืน และ
จากช่ือท่ีผู้บริหารสถาบนัการศึกษารุ่นต่อมาได้น ามาตัง้เ ป็นช่ืออาคาร ห้องประชุม สถานท่ีต่าง ๆ 
ผู้ เก่ียวข้องบางท่านมีบทบาทต่อการพัฒนาวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน แต่ถูกบันทึกไว้ใน
เอกสารไมม่ากนกั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

กำรจัดตัง้ วศ. ประสำนมิตร
มิตร 

กำรจัดตัง้ วศ. บำงแสน 
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5.1 กำรจัดตัง้วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ ประสำนมิตร  
จากการศึกษาในประเด็น “การจัดตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร” ผู้ วิจัย

น าเสนอให้เห็นถึงบริบททางการเมือง และบริบททางสงัคมในช่วงก่อนปี พ.ศ.2500 ซึ่งในช่วงนัน้
สถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนในระดบัให้ปริญญามีเฉพาะในกรุงเทพ ยังไม่มีสถาบนัการศึกษาใดท่ี
เปิดสอนถึงระดบัให้ปริญญาท่ีตัง้อยู่ในภูมิภาค ในขณะท่ีความต้องการของสังคมในช่วงเวลานัน้
ก าลังขาดแคลนครูท่ีมีวุฒิปริญญา เพ่ือให้ครูได้ไปสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและ
มธัยมศกึษา ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ประกอบด้วย ประเด็นแรก 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี กับการเสนอจดัตัง้วิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร ประเด็นท่ี
สอง ทศันะของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี กบัการพฒันาการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้

5.1.1 ศำสตรำจำรย์ ดร. สำโรช บัวศรี กับกำรเสนอจัดตัง้วิทยำลัยวิชำ
กำรศึกษำ ประสำนมิตร  

ผลการศึกษาในประเด็น “ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี กับการเสนอจัดตัง้
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร” แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก ประวัต ิ
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ประเด็นท่ีสอง ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี กับการชีแ้จงต่อ
คณะรัฐมนตรี ดงัตอ่ไปนี ้

 ประวัต ิดร. สำโรช บัวศรี  
ผู้วิจยัได้ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับประวตัิของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี 

พบว่า ท่านเป็นชาวจงัหวดัภูเก็ต เกิดท่ีบ้านต าบลสันใย อ.เมือง จ.ภูเก็ต วนัเสาร์ท่ี 16 กันยายน 
พุทธศักราช 2459 เรียนหนังสือระดับประถมศึกษาท่ีโรงเรียนในอ าเภอเมือง จ.ภูเก็ต เม่ือจบ
การศึกษาระดบัประถมศึกษาแล้ว ท่านได้เข้าศึกษาต่อระดบัมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
และจบการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นเม่ืออายุ 14 ปี จากนัน้ท่านได้เดินทางไปเรียนต่อท่ี
โรงเรียนแองโกลไซนีส ปีนงั เป็นเวลา 3 ปี และสอบไล่ได้ท่ี 1 ทัง้ 3 ปีซ้อน ผู้วิจยัได้น าภาพของ 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี มาน าเสนอ ดงัภาพ 5.2 
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ภาพ 5.2 
แสดงศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : www.google.com 
 

หลงัจากส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาท่ีประเทศมาเลเซีย ท่านได้กลบัมา
เรียนตอ่ท่ีโรงเรียนฝึกหดัครูประถมพระนคร หลกัสตูร 2 ปี ได้ศกึษาประกาศนียบตัรครูมธัยม ก่อนท่ี
จะศึกษาต่อท่ีคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หลกัสูตร 4 ปีจากนัน้ได้บรรจุเข้ารับ
ราชการเม่ืออาย ุ24 ปี ในต าแหน่ง “รัง้อาจารย์ผู้ช่วยโท” โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาแห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ท่านได้รับค าสัง่ให้ด ารงต าแหน่ง “ครูโท” กรมสามัญศึกษา 
ด ารงต าแหน่งนีอ้ยู่ 2 เดือน เม่ือถึงปี พ.ศ. 2485 ท่านได้ย้ายไปเป็น “ครูใหญ่โท” ท่ีโรงเรียน “ภเูก็ต
วิทยาลัย” จ.ภูเก็ต (พุทธศกัราช 2485-2489) จากนัน้อีก 1 ปีก็ได้เป็น “ครูใหญ่” หมายถึง ผู้ เป็น
หวัหน้าคณะครู ท่ีโรงเรียนภเูก็ตวิทยาลยั 

พ.ศ. 2489 อาจารย์สาโรชได้ย้ายไปรับต าแหน่ง “ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่” โรงเรียน
ฝึกหัดครูประถมพระนคร วังจันทร์เกษม และสอนอยู่ท่ีโรงเรียนแห่งนีไ้ด้ไม่นาน มีการเปล่ียนช่ือ
โรงเรียนเป็น “โรงเรียนฝึกหดัครูพระนคร” ปัจจบุนัคือ “มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร” ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดั
กรุงเทพ ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ท่านได้สอบชิง “ทุนกระทรวงการต่างประเทศ” ไปศึกษาต่อระดบั
ปริญญามหาบณัฑิต (ปริญญาโท) ท่ีมหาวิทยาลยัโอไฮโอสเตท (Ohio State University) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และได้รับปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต (อ.บ.)  

พ.ศ. 2491 ได้เข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตท่ีเดียวกัน จนกระทั่ง
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในปีพุทธศักราช 2494 มีผลการเรียนเป็นเย่ียม            

http://www.google.com/
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เม่ือกลับมาประเทศไทยในปี พ.ศ.2495 คนมักเรียกท่านว่า ดร.สาโรช บัวศรี  ผู้ ใหญ่ใน
กระทรวงศึกษาธิการในขณะนัน้เห็นว่าท่านเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ และมีคุณวุฒิสูง ยงัมีอนาคตไกล    
จึงได้ส่งท่านไปด ารงต าแหน่ง “อาจารย์ใหญ่” ท่ีโรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูง ถนนประสานมิตร ซึ่งใน
ขณะนัน้ หลวงสวสัดสิารศาสตรพทุธิ หรือ “สวสัดิ์ สมุิตร” ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน (สวสัดิ ์
สุมิตร ร่วมกับศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล และ ม.ล.มานิจ ชุมสาย ก่อตัง้โรงเรียนฝึกหัดครู
ชัน้สงู) ตอ่มาวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2496 ดร.สาโรช บวัศรี ได้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
ฝึกหดัครูชัน้สงูในเวลาตอ่มา 

ชีวิตส่วนตวันัน้ ดร.สาโรช บวัศรี สมรสกบัอาจารย์สิรี ศิริจรรยา เพ่ือนนกัเรียนท่ี
เรียนมาด้วยกนัก่อนเข้าเป็นนิสิตคณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ทัง้  2 คนไม่มีบตุรและ
ธิดา จึงอยู่ด้วยกนัเพียงล าพงั และมกัจะเดินทางท่องเท่ียวไปตามสถานท่ีตา่ง ๆ ด้วยกันเป็นประจ า  
โดยเฉพาะการเดนิทางไปตา่งประเทศ ตอ่มาในปี พ.ศ. 2526 อาจารย์ศิรี ศิริจรรยา ถึงแก่กรรม ท าให้
ชีวติของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี หลงัจากนัน้ไมส่ดใสนกั 

 ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บัวศรี กับกำรชีแ้จงต่อคณะรัฐมนตรี 

วนัท่ี 28 เมษายน พุทธศกัราช 2496 คณะกรรมการโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงูท่ีมี 
ดร.สาโรช บวัศรี เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ได้เข้าประชุมร่วมกัน และมีมติให้ยกฐานะจากโรงเรียน
ฝึกหดัครูชัน้สงูเป็น “วิทยาลยัวิชาการศกึษา” เน่ืองจากในเวลานัน้การเรียนการสอนครูในระดบัสงูสดุ
ในประเทศไทยจะได้รับวุฒิการศึกษาท่ีเรียกว่า ป.ม. (ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม) เทียบเท่า 
“อนปุริญญา” เทา่นัน้  

คณะกรรมการในท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้ ดร.สาโรช บวัศรี เป็นผู้ เดินทางไป
ชีแ้จงกับบุคคลในคณะรัฐบาลเพ่ือให้เข้าใจถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องเปล่ียนสถานะจาก “โรงเรียน
ฝึกหดัครูชัน้สงู” เป็น “วิทยาลยัวิชาการศกึษา” การท่ี ดร.สาโรช บวัศรี ชีแ้จงตอ่รัฐบาลและบคุคลอีก
หลายฝ่ายนัน้ไม่ใช่เร่ืองง่าย เน่ืองจากในช่วงเวลานัน้ความคิดในหมู่ประชาชนยงัไม่เห็นว่าคนท่ีเป็น
ครูจะต้องจบปริญญาตรี การเสนอให้ครูมีวฒุิการศกึษาในระดบัปริญญาตรีจึงเป็นเร่ืองแปลก อีกทัง้
สงัคมในช่วงเวลานัน้ยงัเห็นว่าการจะให้ “วิทยาลยั” ซึ่งเป็นสถาบนัการศกึษาท่ีไม่ใช่ “มหาวิทยาลยั” 
สามารถประสาทปริญญาให้แก่ผู้จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีนัน้ยงัเป็นเร่ืองแปลก 

ธีรบุญฤทธ์ิ ควรหาเวชศิษฐ์ (2553,ไม่ระบุเลขหน้า) ระบุว่า การท่ี ดร.สาโรช     
บวัศรี เดินทางไปอธิบายให้ผู้บริหารประเทศฟังถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องเปิดสถาบนัสอนครูในระดบั
ปริญญานัน้ สดุท้ายท าให้บคุคลในคณะรัฐบาลเห็นตามท่ี ดร.สาโรช ชีแ้จง โดยมีมติเห็นชอบ จากนัน้
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จึงออกพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึน้ ตามค าเสนอแนะของ ดร.สาโรช บัวศรี              
และประกาศในราชกิจจานเุบกษาเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พทุธศกัราช 2496 

ข้อความข้างต้น สรุปได้ว่าวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2496 เป็นวันท่ี
กระทรวงศึกษาธิการออกพระราชบญัญัติ “วิทยาลยัวิชาการศึกษา” ขึน้ ส่วนคณะท่ีเปิดสอน ได้แก่  
คณะวิชาการศึกษา คณะวิชาวิจัยการศึกษา คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์          
คณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และส านกังานอธิการบดี ผู้ วิจยัได้น าเอาความคิดเห็นบางส่วน
ของ ดร.สาโรช บัวศรี ท่ีถูกบันทึกไว้ในช่วงท่ีท่านเดินทางไปน าเสนอเหตุผลท่ีจะต้องผลักดัน 
“วิทยาลัยวิชาการศึกษา” ให้เกิดขึน้ ซึ่งในการเดินทางไปชีแ้จงต่อคณะรัฐมนตรีนัน้ท่านได้แสดง
ทศันะไว้วา่ 

“ตอนนัน้ในหมู่ประชาชน ความคิดท่ีว่าจะให้ครูเรียนถึงปริญญายังไม่มี 
ดงันัน้ การเสนอให้ครูมีการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีเป็นของแปลกมาก     
อีกประการหนึ่งนัน้จะให้สถาบนัการศกึษาระดบัวิทยาลยัประสาทปริญญาน่ี
ยิ่งไมเ่ข้าใจใหญ่ พอกฎหมายไปถึงพรรคเสรีมนงัคศิลาแล้ว ผมก็ต้องไปชีแ้จง
หนกัหนว่งมาก เพราะท่านผู้แทนสมยัโน้นเขาไม่เข้าใจเลย เป็นวิทยาลยัอะไร
ให้ปริญญา? เป็นครู เป็นศกึษาธิการอ าเภอจะเอาปริญญาเชียวหรือ? ผมก็
ต้องชีแ้จงมากมาย... 
...พอมาถึงประเด็นท่ีว่าวิทยาลัยจะประสาทปริญญาได้น่ี ไม่เคยเห็น มีแต่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านัน้ เป็นแค่
วิทยาลยั จะมาประสาทปริญญา ไม่เห็นด้วย เป็นไปไม่ได้ ผมก็ต้องออกไป
ชีแ้จงอีก... 
แต่เขาก็ไม่ฟังเสียง เป็นวิทยาลยัจะมาประสาทปริญญาได้อย่างไร ตอนนัน้
ผมหนกัใจมาก แต่ก็กัดฟันชีแ้จงต่อไปอีก แล้วก็เป็นการบงัเอิญท่ีมีรัฐมนตรี
ท่านหนึ่ง ท่านอยู่ในท่ีประชมุด้วย ผมทราบว่าลกูของท่านเรียนอยู่ท่ีวิทยาลยั
แห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย ก าลงัท าปริญญาเอกด้วย ท าไมท าได้ล่ะ เขาจึง
คอ่ยเงียบเสียงลง...” 

ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อมูลจากหนังสือ “50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา”  
หน้า 17 ท่ีระบวุ่า “วิทยาลยัวิชาการศกึษา” เร่ิมต้นขึน้จากการประชมุคณะกรรมการโรงเรียนฝึกหดั
ครูชัน้สงูในวนัท่ี 28 เมษายน พทุธศกัราช 2496 ซึ่งผลการประชมุได้ให้ ดร.สาโรช บวัศรี ไปชีแ้จงตอ่
คณะรัฐมนตรีถึงความจ าเป็นท่ีต้องยกฐานะเป็น “วิทยาลยัวิชาการศึกษา” ต่อมาในปีนัน้ โรงเรียน
ฝึกหดัครูชัน้สงูได้รับการยกฐานะสงูขึน้เป็น “วิทยาลยัวิชาการศกึษา” ประสานมิตร และถดัมาอีกราว 
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2 ปี คือ ปี พ.ศ. 2498 เป็นปีท่ีกระทรวงศกึษาธิการได้ขยายวิทยาลยัวิชาการศกึษาออกไปอีก 2 แห่ง 
คือ วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน โดยเปิดใน 3 คณะวิชา ประกอบด้วย คณะวิชาการศึกษา       
คณะมนษุยธรรมศกึษาและสงัคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัพระนคร  
โดยเปิดเฉพาะสาขามธัยมศึกษา นิสิตท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีจะได้รับวุฒิ “ปริญญาตรี
วิชาการศึกษา” ใช้อกัษรย่อว่า “กศ.บ.” สาขามัธยมศึกษา อีกแห่งหนึ่งคือวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
บางแสน จ.ชลบรีุ 

จ าเนียร สงวนพวก. (2546, น.51) ระบุว่า ในช่วงท่ีก าลงัศกึษาวิชาชีพครูระดบั 
ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม ครูท่ีโรงเรียนได้พาไปดกูารเรียนการสอนท่ีโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สูง 
ประสานมิตร เพราะมีข่าวว่า ในปี พ.ศ.2496 จะเปิดสอนระดบัปริญญาตรี ซึ่งขณะนัน้ยังไม่มี
กฎหมายรองรับสถานศกึษาท่ีจะเปิดสอนระดบัปริญญาตรีแหง่นี ้ถือเป็นแรงบนัดาลใจให้เข้าเรียนตอ่ 
เพราะต้องการได้วุฒิปริญญาตรี จึงซกัถามกับอาจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี ท่ีเป็นผู้พาไปชมโรงเรียน
ฝึกหดัครูชัน้สงูท่ีประสานมิตร และเป็นผู้บรรยายถึงการเรียนการสอนให้ฟัง ดงัข้อความ 

 “ดร.สาโรช ท่านถามผมว่า อยากเข้าหรือ คิดว่าจะเข้าได้หรือ ผมคิดว่าท่าน
ถามเพ่ือทดสอบความตัง้ใจจริง เพราะท่านก าลงัจะแสดงให้สงัคมเห็นว่าครู
นัน้ควรมีปริญญาของตวัเองเสียที 
…หลงัจากนัน้ผมไปสมคัรสอบเข้าเรียนท่ีประสานมิตร ถือเป็นรุ่น 2 ระดบั
ปริญญา เม่ือเข้าไปเขาก็ถือวา่เราเป็นปีท่ี 6 พอปีท่ี 7 ก็จบการศกึษา”   

ในช่วงกลางปีก่อนท่ีจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดร.สาโรช บัวศรี        
ได้แจ้งให้นิสิตฟังวา่  

”คณะรัฐมนตรีได้ผ่านพระราชบญัญัติวิทยาลยัวิชาการศกึษาแล้ว จบแล้วได้
ปริญญาแน่ๆ พวกปีท่ี 7 รุ่นท่ี 1 เป็นพวกท่ีดีใจมากกว่าเพ่ือน เพราะเรียน
เกือบจบแล้วไมท่ราบวา่จะได้อะไร พอรู้วา่จะได้ปริญญาก็สขุใจกนัถ้วนหน้า” 

5.1.2 ทัศนะของศำสตรำจำรย์ ดร. สำโรช บัวศรี ต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

จากการศึกษาในประเด็น “ทัศนะของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี กับการ
พฒันาการศกึษา” ผู้ วิจยัแบง่ผลการศกึษาออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก การจดัการ
ศกึษากบัแนวทางพทุธปรัชญา ประเดน็ท่ีสอง การจดัการศกึษาตามแนวคิด ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช 
บวัศรี ดงัตอ่ไปนี ้
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   กำรจัดกำรศึกษำ กับแนวทำงพุทธปรัชญำ 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี เป็นนกัวิชาการด้านการศกึษา ท่านได้แสดง

ทัศนะเก่ียวกับความส าคัญของการศึกษากับแนวทางพุทธปรัชญาไว้ ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอใน
ประเด็นนีอ้อกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก หลักการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ประเดน็ท่ีสอง การจดัการศกึษากบัหลกัพทุธศาสนา ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o หลกัการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี ได้กลา่วถึงจดุมุ่งหมายของการศกึษาไว้ว่า 

การจดัการศกึษาท่ีดีนัน้ ผู้สอนจะต้องเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี ท่ีส าคญัคือจะต้องประยุกต์
การเรียนการสอนได้ โดยบรูณาการการเรียนในแตล่ะวนั แตล่ะวิชาให้เช่ือมโยงถึงกนั ซึ่งถ้าหากท าได้
จะท าให้ผู้ เรียนได้ประโยชน์มาก ดังนัน้ ในการจัดการเรียนการสอนนัน้ ควรจัดให้วิชาท่ีมีเนือ้หา
คล้ายคลึงกัน หรือมีความเก่ียวข้องกันให้อยู่ในภาคการศึกษาเดียวกัน ตัวอย่าง เช่น วิชา
ประวตัศิาสตร์ กบั วิชาภมูิศาสตร์นัน้มีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั การจดัการเรียนการสอน
จึงควรจดัให้อยู่ในภาคการศกึษาเดียวกนั ประกอบกบัวิชาท่ีมีเนือ้หาคล้ายคลึงกนั เช่น วิชาการอ่าน 
และวิชาการเขียนเรียงความ วิชาการเขียนบทความ ซึง่มีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงถึงกนั ผู้จดัการเรียน
การสอนก็ควรจะจดัให้วิชาเหลา่นีอ้ยูใ่นภาคการศกึษาเดียวกนั เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ความรู้ในแตล่ะวิชาท่ี
หลากหลายแง่มมุ จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนมากกวา่ 

o   หลกัพทุธศาสนากบัการจดัการศกึษา 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี ได้กล่าวถึงหลกัสตูรการศกึษาว่าจะต้องมี

การน าเอาหลักพุทธปรัชญามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ทาง
การศกึษา ทัง้กบัผู้ เรียนและกบัผู้สอน หลกัการทางพทุธศาสนาท่ีน ามาใช้ในการจดัการศกึษาได้ คือ 
การสอนโดยยดึโยงหลกัพทุธปรัชญา ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั 4 ประการ ได้แก่ ประการแรก 
การสอนให้คนไม่มุ่งโลภ โกรธ หลง หรือให้มีน้อยท่ีสุด ประการท่ีสอง การสอนให้คนเคารพสงัคม 
เน่ืองจากสงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีผู้คนเคารพนบัถือกัน ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน แตส่ิ่งท่ีเกิดขึน้ ในปัจจุบนั
คือ สภาพของสังคมได้เปล่ียนแปลงไปตามกาล และตามปัจจัยท่ีเก่ียวข้องหลากหลายประการ        
ซึง่พทุธปรัชญาได้กลา่วถึงเร่ืองนีไ้ว้ ดงันัน้ ผู้สอนจะต้องสอนให้ผู้ เรียนมีความรัก มีความเคารพในครู
บาอาจารย์ และเคารพอยูอ่ื่น รู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลงของสิ่งตา่ง ๆ นอกจากนี ้ผู้สอนจะต้องสอนให้
ผู้ เรียนมีคณุธรรม มีศีลธรรม เพ่ือลดปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ในสงัคม 

ทัง้นี ้ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี ได้ให้ทศันะไว้ว่าการสอนท่ีดีนัน้ควร
เป็นการสอนแบบให้ผู้ เรียนรู้จกัวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ ซึ่งมีอยู่ 5 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนแรก   
เป็นการก าหนดปัญหา ขัน้ตอนท่ีสอง การตัง้สมมตุิฐาน ขัน้ตอนท่ีสาม การทดลองปฏิบตัิ ขัน้ตอนท่ีส่ี 
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การวิเคราะห์ผลการทดลอง และขัน้ตอนท่ีห้า การสรุปผล ซึ่งหากท าได้ทัง้ 5 ขัน้ตอน จะเรียกว่าเป็น
การบรูณาการอย่างแท้จริง ซึ่งจะเกิดผลดีต่อทัง้ครูผู้สอนและตอ่ผู้ เรียน อีกทัง้ผู้ เรียนสามารถน าเอา
สิ่งท่ีเรียนไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัได้ ทัง้นี ้เพราะการเรียนการสอนในลกัษณะนี ้
เป็นการเรียนการสอนตามแนวทางวิทยาศาสตร์ 

5.2 กำรจัดตัง้วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน   
จากการศึกษาในประเด็น “การจัดตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน” ผู้ วิจัยแบ่ง

น าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก ความจ าเป็นท่ีต้องสร้างวิทยาลยัวิชา
การศึกษา บางแสน ประเด็นท่ีสอง การก่อร่างสร้างตวั ประเด็นท่ีสาม พฒันาการของวิทยาลยัวิชา
การศกึษา บางแสน  ดงัตอ่ไปนี ้

5.2.1 ควำมจ ำเป็นท่ีต้องสร้ำงวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน 
จากการศึกษาในประเด็น “ความจ าเป็นท่ีต้องสร้างวิทยาลัยวิชาการศึกษา          

บางแสน” แบง่ออกเป็น 5 ประเดน็ยอ่ย ได้แก่ ประเด็นแรก จอมพล ป พิบลูสงคราม กบัแนวคิดขยาย
การศกึษาไปสู่ภูมิภาค ประเด็นท่ีสอง ให้วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน เป็นจดุสกดัการหลัง่ไหล
เข้ามาเรียนในกรุงเทพ ประเด็นท่ีสาม บางแสน เป็นชยัภูมิท่ีเหมาะสม ประเด็นท่ีส่ี สถานท่ีแห่งนีใ้กล้
ชายทะเลบางแสน ประเดน็ท่ีห้า สงัคมไทยขาดแคลนครู ดงัตอ่ไปนี ้

 จอมพล ป พบูิลสงครำม กับแนวคิดขยำยกำรศึกษำไปสู่ภูมิภำค 
ประเทิน มหาขนัธ์ (ไม่ระบปีุ, น.28) ระบวุ่า ในอดีตนัน้ยงัไม่มีสถาบนัการศกึษา

ส่วนภูมิภาคแห่งใดท่ีประสาทปริญญาแก่นิสิต จนกระทัง่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี 
ในขณะนัน้ประสงค์จะขยายการอดุมศกึษาออกไปสูส่ว่นภมูิภาค ท่านต้องการให้สงัคมได้ประจกัษ์ว่า
รัฐบาลของท่านมีแนวคิดขยายการศึกษาไปสู่ภูมิภาค จึงมอบหมายให้ พล.อ.มังกร พรหมโยธี 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ สร้างสถาบนัอดุมศกึษาแหง่แรกขึน้ในภมูิภาค ดงัข้อความ 

“จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีแนวคิดจะขยายการศึกษาระดบัอุดมศึกษาไปสู่
ภู มิ ภ า ค  ป ร ะ ส ง ค์ ใ ห้ เ ป็ น ท่ี ป ร ะ จัก ษ์ ว่ า รั ฐ บ าล ในสมัย นั น้ ส่ ง เ ส ริ ม
สถาบนัอดุมศกึษาให้ขยายออกไปสูภ่มูิภาค จึงได้ตัง้วิทยาลยัวิชาการศกึษาขึน้ท่ี
บางแสน เป็นวิทยาเขตของวิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสานมิตร” 

ข้อความข้างต้นสอดรับกับข้อความใน “หนงัสือท่ีระลึกวางศิลาฤกษ์ วศ.บางแสน” 
วนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 ท่ีระบุว่าจอมพล ป. พิบูลสงคราม เห็นว่ามหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนใน
ระดบัอดุมศกึษาในประเทศไทยมีเพียงในกรุงเทพเท่านัน้ ในขณะท่ีจงัหวดัต่าง ๆ ในภูมิภาคยงัไม่มี
สถาบนัอดุมศกึษาท่ีเปิดสอนระดบัให้ปริญญาเลย ดงัข้อความ  
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“ระเบียบการปกครองของเรา ศูนย์กลางการบริหารอยู่ท่ีเมืองหลวงแห่งเดียว 
ดงันัน้ ความเจริญทางการศกึษาจึงมาประชมุกนัอยู่ในพระนคร ผลของการนีท้ า
ให้นกัเรียนท่ีต้องการเรียนชัน้สงูต้องเดนิทางเข้ามาในพระนคร เกิดความเช่ือท่ีว่า
การศกึษาดี ๆ หาได้ในพระนครแคแ่หง่เดียว” 

ค ากลา่วข้างต้นนีส้อดรับกบั สวสัดิ ์ปษุปาคม ท่ีเขียนไว้ในหนงัสือ “8 กรกฎ” (2515, 
ไม่ระบุเลขหน้า) โปรยหวัว่า “จากท่านรองอธิการ”  มีเนือ้หากล่าวถึงความจ าเป็นในอดีตท่ีจะต้อง
ขยายการศกึษาไปสูภ่มูิภาค ดงัข้อความ  

“การท่ีวิทยาลยัการศกึษาตัง้สาขาอยู่ท่ีบางแสน จงัหวดัชลบรีุนัน้ก็เพราะรัฐบาล
ในสมัยนัน้มีความประสงค์จะขยายการศึกษาระดบัอุดมศึกษาออกไปสู่ส่วน
ภมูิภาค” 

 กำรให้วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน เป็นจุดสกัดกำรหล่ังไหลเข้ำ
มำเรียนในกรุงเทพฯ 

ประเทิน มหาขันธ์ (ไม่ระบุปี , น.28) ระบุว่า ในช่วงก่อนปีพุทธศักราช 2500 
สถานศึกษาท่ีสอนในระดบัให้ปริญญาในประเทศไทยมีเฉพาะในกรุงเทพ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูล
สงคราม เห็นว่าประชาชนนิยมแห่เข้ามาเรียนในกรุงเทพมากขึน้เร่ือย ๆ ในอนาคตกรุงเทพจะเต็มไป
ด้วยผู้ คนหนาแน่น ซึ่งจะเกิดปัญหาสังคมตามมาหลายประการ ทัง้ปัญหาความแออัด และเกิด
ปัญหาสังคมต่าง ๆ ด้วยเหตุนี ้ท่านจึงมอบหมายให้ พล.อ.มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าก าร
กระทรวงศกึษาธิการ ให้สร้างสถาบนัการศกึษาท่ีสอนระดบัให้ปริญญาในภูมิภาคขึน้ท่ีต าบลแสนสขุ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ เพ่ือเป็นจดุสกดัไมใ่ห้คนในท้องถ่ินแหเ่ข้ามาเรียนในกรุงเทพ ดงัข้อความ 

“จอมพล ป. ท่านเห็นว่าคนแห่กันเข้ามาเรียนในกรุงเทพกันมาก จึงให้ พล.อ.
มงักร สร้างสถาบนัการศกึษานอกกรุงเทพ เหตผุลก็คือเพ่ือสกดัมิให้ประชาชนแห่
กันเข้ามาเรียนในกรุงเทพ ซึ่งขณะนัน้มีสถาบันการศึกษาท่ีสอนในระดับให้
ปริญญาเพียงแคใ่นกรุงเทพเทา่นัน้”  

บญุถ่ิน อตัถากร (2523, ไม่ระบหุน้า) ระบวุ่า พล.อ.มงักร พรหมโยธี เคยกล่าวไว้ว่า 
หากประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยท่ีตัง้อยู่ในกรุงเทพเพียงจังหวัดเดียวจะไม่ก่อให้เกิดการพัฒนา
บ้านเมืองได้ จ าเป็นต้องสร้างสถาบนัการศึกษาในภูมิภาคเพ่ือไม่ให้ประชาชนแห่กนัเข้ามาเรียนใน
กรุงเทพ จึงเกิดวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ขึน้เป็นแห่งแรกในภูมิภาคของประเทศไทย            
ดงัข้อความ 



98 
 

“ พล.อ.มงักร ท่านปรารภเสมอว่าตราบใดท่ีไทยเป็นประเทศท่ีมีเพียงนครเดียว 
คือ กรุงเทพ ประเทศไทยก็เจริญไปไม่ได้ จะต้องขยายการศึกษาเพ่ือสร้าง
ก าลังคนไปพัฒนาหมู่บ้านต่างๆ ให้เจริญขึน้ จึงได้เกิดวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
บางแสน เพ่ือให้คนภาคตะวนัออกไม่ต้องเดินทางเข้ามาในกรุงเทพเพ่ือศกึษาตอ่ 
เรียนท่ีบางแสนก็ได้”  

ค ากลา่วข้างต้นสอดรับกบั สวสัดิ ์ปษุบาคม (2523, ไม่ระบหุน้า) ท่ีระบวุ่า เหตผุลใน
การขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกมาอยู่ท่ีบางแสนเป็นแห่งแรกนัน้  ก็เพราะ “บางแสน”       
เป็นจดุสกดักัน้เยาวชนในภาคตะวนัออกให้เข้าเรียนท่ีสถานศกึษาแห่งนี ้โดยท่ีไม่ต้องหลัง่ไหลเข้าไป
เรียนต่อในกรุงเทพ อีกทัง้ความข้างต้นสอดรับกับข้อความท่ีระบุไว้ในหนังสือท่ีระลึกวางศิลาฤกษ์ 
วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2498 ท่ีระบวุา่  

“...ระเบียบการปกครองของเรา ศูนย์กลางการบริหารอยู่ที่เมืองหลวงแห่ง
เดียว ดงันัน้ ความเจริญทางการศึกษา จึงมาประชมุกนัอยู่ในพระนคร” 

เม่ือรัฐบาลก าหนดนโยบายให้เร่งรีบกระจายการศึกษาออกไปสู่ภูมิภาค ท าให้ 
พล.อ.มงักร พรหมโยธี ต้องเร่งรีบผลกัดนัสถานศกึษาท่ีเปิดสอนในระดบัให้ปริญญาเกิดขึน้ วิทยาลยั
วิชาการศกึษา บางแสน จึงถูกเนรมิตขึน้ก่อนวนัสถาปนาท่ีแท้จริง คือ วนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498  
ข้อความข้างต้นสอดรับกับข้อความท่ี ศาสตราจารย์ มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ “รองอธิการ” 
วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน คนท่ี 2 (คนแรกคือ ดร.ธ ารง บวัศรี – พ.ศ.2498-2502) ท่ีกล่าวว่า 
พล.อ.มงักร พรหมโยธี ได้ใฝ่ฝันท่ีจะสร้างเมืองมหาวิทยาลยัขึน้ท่ีบางแสน เพราะอยู่ไม่ห่างไกลจาก
กรุงเทพมากนกั ค ากลา่วข้างต้นนีส้อดรับกบั สวสัดิ์ ปษุปาคม ท่ีเขียนไว้ในหนงัสือ “8 กรกฎ” (2515, 
ไมร่ะบเุลขหน้า) โปรยหวัวา่ “...จากทา่นรองอธิการ” มีเนือ้หาตอนหนึง่วา่  

“การท่ีวิทยาลัยการศึกษาตัง้สาขาอยู่ท่ีบางแสน จังหวัดชลบุรีนัน้ก็เพราะ
รัฐบาลในสมัยนัน้มีความประสงค์จะขยายการศึกษาระดบัอุดมศึกษาออก
ไปสู่ส่วนภูมิภาค นับตัง้แต่ได้มีการก่อตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน    
ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2498 เป็นต้นมา จนกระทั่งบัดนีว้ิทยาลัยได้
เจริญก้าวหน้าไปเป็นอนัมาก” 

  ‘บำงแสน’ เป็นชัยภูมิท่ีเหมำะสม 
จากการศึกษาจากส่ือสิ่งพิมพ์ในประเด็น “บางแสน เป็นชัยภูมิท่ีเหมาะสม”       

ซึ่งท าให้ พล.อ.มงักร และ จอมพล ป. เห็นตรงกันว่าควรสร้างสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนระดบัให้
ปริญญาท่ีต าบลแสนสุขนี ้จากการวิเคราะห์เอกสารท่ีบนัทึกเร่ืองราวนีไ้ว้ ผู้ วิจยัพบเหตุผล 2 ข้อ 
ได้แก่ 1) บางแสนตัง้อยูไ่มไ่กลจากกรุงเทพ 2) สถานท่ีแหง่นีใ้กล้ชายทะเลบางแสน ดงัตอ่ไปนี ้
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o  บางแสนตัง้อยูไ่มไ่กลจากกรุงเทพ  
ธ ารง บวัศรี (ไม่ระบปีุ, น.9) ระบวุ่า ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2500 มหาวิทยาลยัท่ี

เปิดสอนระดบัอดุมศกึษามีน้อยมาก และไมมี่ท่ีตัง้อยู่ในตา่งจงัหวดั ฯพณฯ จอมพล ป. พิบลูสงคราม 
เห็นว่าคนเดินทางเข้ามาเรียนในกรุงเทพมากขึน้ ท่านจึงให้ พล.อ.มงักร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ สร้างสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนระดบัให้ปริญญาในภูมิภาคแห่งแรกของ
ประเทศไทย โดยเลือกก่อตัง้ท่ีบางแสน จงัหวดัชลบรีุ เพราะตัง้อยูไ่มไ่กลจากกรุงเทพ ดงัข้อความ 

“จอมพล ป.ท่านผลักดันให้ พล.อ.มังกร สร้างวิทยาลัยวิชาการศึกษา        
บางแสน ขึน้ ณ ต าบลแสนสขุ อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ เพราะอยู่ไม่ไกล
จากกรุงเทพเทา่ใดนกั สามารถถ่ายโอนบคุลากรได้สะดวก” 

บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2523, ไม่ระบุหน้า) ระบุว่า พล.อ.มังกร พรหมโยธี 
ต้องการขยายการศกึษาไปสู่ภูมิภาค จึงตัง้วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน อีกสาขาหนึ่งขึน้ท่ีบาง
แสน เพราะตัง้อยูไ่มห่า่งไกลจากกรุงเทพมากนกั ดงัข้อความ 

“ คุณหลวงพรหมโยธีท่านใฝ่ฝันจะมีเมืองมหาวิทยาลัยเกิดขึน้ ณ ต าบลนี ้
เพราะไมใ่กล้ไมไ่กลจากกรุงเทพ” 

สวสัดิ์ ปษุบาคม (2523, ไม่ระบหุน้า) ระบวุ่า เหตผุลในการสร้างวิทยาลยัวิชา
การศกึษา บางแสน ขึน้ท่ีจงัหวดัชลบรีุเป็นแห่งแรกนัน้ก็เพราะผู้บริหารในสมยันัน้เห็นว่า “บางแสน” 
เป็นท าเลท่ีอยูไ่มห่า่งไกลจากกรุงเทพเทา่ใดนกั สามารถเดนิทางไปมาได้สะดวก 

 สถำนที่แห่งนีใ้กล้ชำยทะเลบำงแสน  
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2523, ไม่ระบุหน้า) ระบุว่า พล.อ.มังกร พรหมโยธี 

ต้องการขยายการศึกษาไปสู่ภูมิภาค ท่านเลือกท่ีจะตัง้วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน ขึน้ท่ีต าบล
แสนสุข จังหวัดชลบุรี เพราะอยู่ใกล้ทะเลบางแสน ซึ่งเป็นทะเลท่ีมีท้องฟ้าและน า้ทะเลสวยงาม       
ดงัข้อความ 

“เม่ือเอ่ยถึงบางแสน จิตข้าพเจ้าประหวัดไปถึงคุณหลวงพรหมโยธีทันที     
ท่านใฝ่ฝันจะมีเมืองมหาวิทยาลัยเกิดขึน้ ณ ต าบลนี ้ราษฎรก็มีอาชีพการ
ประมง ราษฎรบางแสนเป็นแม่ค้าขายของทะเล อากาศก็ดี ภูมิประเทศก็
สวยงาม ไมมี่ท้องฟ้าท่ีไหนงามสะดดุตากวา่ฟ้าบางแสน” 

สอดรับกบั สวสัดิ ์ปษุบาคม (2523, ไมร่ะบหุน้า) ท่ีระบวุ่า เหตผุลท่ีผู้น าการเมือง
ในยุคนัน้เลือกท่ีจะขยายการศึกษาระดบัอุดมศึกษาออกมาอยู่ท่ีบางแสนเป็นแห่งแรกนัน้ เพราะ
ผู้บริหารในสมยันัน้เห็นว่า “บางแสน” เป็นสถานท่ีตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกัของคนกรุงเทพ
และคนจงัหวดัอ่ืน ๆ เป็นพืน้ท่ีตดิชายทะเล ทา่นเห็นวา่การสร้างสถาบนัการศกึษาแห่งนีข้ึน้ท่ีบางแสน
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จะดึงดูดนักเรียนให้มาเข้าเรียนท่ีสถาบันการศึกษาแห่งนีไ้ด้มาก โดยเฉพาะนักเรียนในภาค
ตะวนัออก ดงัข้อความ 

 “จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะขยาย
การศกึษาระดบัอดุมศกึษาไปสู่ภูมิภาค และเห็นว่าบางแสนเป็นสถานท่ีตาก
อากาศท่ีชาวกรุงเทพเดนิทางมาเท่ียวกนัมาก จึงได้ตัง้วิทยาลยัวิชาการศกึษา
ขึน้ท่ีบางแสน” 

 สังคมไทยขำดแคลน “ครู” 
จากการศกึษาจากส่ือสิ่งพิมพ์ในประเดน็ “สงัคมไทยขาดแคลนครู” ผลการศกึษา

พบวา่ได้มีส่ือสิ่งพิมพ์น าเสนอไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
ประเทิน มหาขันธ์ (ไม่ระบุปี, น.28) ระบุว่า ในช่วงก่อนปีพุทธศกัราช 2500 

สถานศกึษาท่ีสอนในระดบัให้ปริญญาในประเทศไทยมีเฉพาะในกรุงเทพเพียงแห่งเดียว ประกอบกบั
สงัคมในขณะนัน้ขาดแคลนครูอย่างมาก จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี จึงมีนโยบายให้ 
พล.อ.มงักร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ สร้างสถาบนัการศกึษาท่ีผลิตครูเพ่ือให้
ไปสอนนกัเรียนในภมูิภาค ดงัข้อความ 

“จอมพล ป. พิบูลสงคราม ท่านมองเห็นปัญหา จึงให้ พล.อ.มังกร ขยาย
การศกึษาท่ีเปิดสอนในระดบัให้ปริญญาไปสู่ภูมิภาค เน่ืองจากเวลานัน้สงัคม
ขาดแคลนครู...บริบททางสงัคมและทางด้านการศึกษาในขณะนัน้ ประเทศ
ไทยก าลงัต้องการครูท่ีจบปริญญา เพ่ือให้ไปสอนโรงเรียนในตา่งจงัหวดั” 

5.2.2. กำรก่อร่ำงสร้ำงตัว 
จากการศึกษาจากส่ือสิ่งพิมพ์ในประเด็น “การก่อร่างสร้างตวั” ของวิทยาลัยวิชา

การศึกษา บางแสน ซึ่งมีหลากหลายแง่มุมท่ีถูกบนัทึกไว้ หลงัจากวิเคราะห์เอกสารแล้ว ผู้ วิจยัแบ่ง
การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 5 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก พล.อ.มงักร พรหมโยธี ผู้ก่อตัง้ 
“วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ประเด็นท่ีสอง ศาสตราจารย์ ดร. ธ ารง บัวศรี กับการบุกเบิก
วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ประเด็นท่ีสาม ดร.วิลลิส พี พอร์เตอร์ กบัการวางรากฐานการผลิต
ครูให้วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ประเด็นท่ีส่ี ประเพณีของนิสิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา        
บางแสน ประเดน็ท่ีห้า สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

 พล.อ.มังกร พรหมโยธี ผู้ก่อตัง้ “วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน” 
พล.อ.มังกร พรหมโยธี เป็นบุคคลท่ีผลักดันให้เกิดวิทยาลัยวิชาการศึกษา       

บางแสน ผลการวิเคราะห์เอกสารในประเด็นนีพ้บ 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก ประวตัิของ 
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พล.อ.มงักร พรหมโยธี ประเด็นท่ีสอง พล.อ.มังกร กับความพยายามจดัตัง้วิทยาลยัวิชาการศึกษา 
บางแสน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o ประวตัขิอง พล.อ.มงักร พรหมโยธี  
พล.อ.มงักร พรหมโยธี บางครัง้ถกูเรียกว่า “หลวงพรหมโยธี” เกิดเม่ือวนัท่ี 16 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2439 ณ บ้านบางขุนเทียน ต าบลบางขนุเทียน อ าเภอบางขุนเทียน จงัหวดัธนบุรี 
(ปัจจุบันคือกรุงเทพมหานคร) เป็นบุตรของนายเทียน ผลโยธิน (หม่ืนสาธิตพิทักษ์) กับ นางอุ่น       
ผลโยธิน  

พล.อ.มงักร เข้ารับการศึกษาท่ีโรงเรียนวดัอรุณราชวราราม จากนัน้ศกึษาต่อ
ท่ีโรงเรียนทวีธาภิเษก จนกระทัง่ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษา และศึกษาต่อท่ีโรงเรียนสวน
กหุลาบจนจบชัน้มธัยมบริบรูณ์ ตอ่มาในปี พ.ศ.2455 ได้สมคัรเข้าเป็นนกัเรียนนายร้อยทหารบก ณ 
โรงเรียนนายร้อยทหารบก (ปัจจุบนัคือโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า) หลงัจากส าเร็จการศกึษา
จากโรงเรียนนายร้อย ได้รับราชการเป็นนายทหารสญัญาบตัร ตัง้แตต่ิดยศร้อยตรีจนกระทัง่ได้รับยศ
สงูสดุคือ “พลเอก” มีต าแหนง่สงูสดุคือ รองผู้บญัชาการทหารบก รองผู้บญัชาการทหารสงูสดุ 

พล.อ.มงักร เคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอ่มามีการ
ยกเลิกบรรดาศกัดิไ์ทย พล.อ.มงักร จึงลาออกจากบรรดาศกัดิ์ และใช้ช่ือว่า มงักร พรหมโยธี จากนัน้
ในปี พ.ศ. 2484 ได้เข้ารับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อีกครัง้ ก่อนท่ีจะรับต าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ.2485 ต่อมาในปี พ.ศ.2491 ได้รับต าแหน่ง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากนัน้อีก 1 ปี เข้ารับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยด ารงต าแหน่งได้ 2 ปี ต่อมาในปี พ.ศ.2494 ท่านได้รับต าแหน่ง
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการอีกครัง้หนึง่  

o พล.อ.มงักร พรหมโยธี กับความพยายามจดัตัง้วิทยาลยัวิชาการศึกษา 
บางแสน  

จากบทบาทเจ้ากระทรวงศึกษาธิการนีเ้อง ท าให้ พล.อ.มังกร พรหมโยธี    
หรือ ท่ีเรียกกนัวา่ “หลวงพรหมโยธี” มีแนวคิดท่ีจะขยายการศกึษาระดบัให้ปริญญาออกไปสู่ภูมิภาค 
โดยหาซือ้ท่ีดินบริเวณบางแสน ซึ่งเดิมทีเดียวเรียกพืน้ท่ีแห่งนีว้่า “สวนหลวง” ซึ่งเป็นท่ีดินของกรม
หม่ืนพิชิตปรีชากร ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ แทนซือ้ด้วยจ านวนเงิน 252,000 บาท    
กลา่วได้ว่า พล.อ.มงักร เป็นผู้ ให้ก าเนิดวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน สถาบนัอดุมศกึษาแห่งแรก
ในส่วนภูมิภาค มีการวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนในปี พ.ศ. 2498 ขณะนัน้ท่านด ารงต าแหน่ง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ในยคุนัน้ ดงัภาพ 5.3 
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ภาพ 5.3  
แสดง พล.อ.มงักร พรหมโยธี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : www.google.com 
 

ประเทิน มหาขนัธ์ (2523,ไม่ระบุเลขหน้า) ระบวุ่า เม่ือปี พ.ศ.2498 รัฐบาล 
ซึ่งมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.มงักร พรหมโยธี เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกสู่ส่วนภูมิภาค 
บริบททางสงัคมและทางด้านการศกึษาในขณะนัน้ ประเทศไทยก าลงัต้องการครูท่ีมีวฒุิปริญญาตรี
จ านวนมาก โดยยกข้อความตอนหนึง่ท่ี พล.อ.มงักร ได้กลา่วไว้ เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2498 ความวา่ 

“...ระเบียบการปกครองของเราได้เป็นแบบสังเกณฑร์มาแต่ต้น คือ 
ศนูย์กลางการบริหารอยู่ท่ีเมืองหลวงแห่งเดียว ดงันัน้ ความเจริญทางการ
ศึกษาจึงมาประชุมอยู่ในพระนคร ผลของการนีท้ าให้นกัเรียนท่ีต้องการ
วิชาชัน้สงูต้องแห่กันเข้ามาในพระนคร และเกิดความเช่ือว่าการศึกษาดีๆ 
จะหาได้ในพระนครแตแ่หง่เดียว 
การเปิดรับนิสิตวิทยาลยัวิชาการศกึษาขึน้ท่ีบางแสน จงัหวดัชลบรีุ นัน้ หนั
เข้ารูปวิเกณฑร์ เป็นการขยายการศกึษาสงูมายงัภูมิภาค ความเช่ือท่ีเรามี
มาแต่เดิมอาจท าให้นึกไปว่าคุณภาพของการศึกษาจะหย่อนไปกว่าใน
พระนคร มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องลบล้างความรู้สึกดงันี ้มิฉะนัน้ 
นกัเรียนจะไปรวมกันอยู่ในพระนครหมด ซึ่งอาจจะเป็นผลเสียทัง้ในส่วน
พระนคร และสว่นภมูิภาค ดงัท่ีได้เห็นกนัอยูแ่ล้ว” 

http://www.google.com/
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บางแสน จงัหวดัชลบรีุ เป็นสถานท่ีอนัเหมาะสมท่ีจะเป็นศนูย์กลางการศกึษา
อีกแหง่หนึง่รองจากจงัหวดัพระนคร แตก่วา่จะเห็นกนัได้ชดัเจนคงต้องใช้เวลาอยู่สกัหน่อย เราซึ่งเป็น
พวกมาก่อนและเป็นพวกน าจะต้องช่วยกันสร้างช่ือเสียงของศูนย์กลางการศึกษาแห่งนีใ้ห้ปรากฏ
สืบไป 

ฯพณฯ พล.อ.มังกร พรหมโยธี เป็นบุคคลส าคญัท่ีริเร่ิมก่อตัง้วิทยาลัยวิชา
การศึกษา บางแสน อีกทัง้ยงัเป็นผู้ ท่ีให้การสนับสนุนสถาบนัแห่งนีเ้สมอมา ท่านพฒันา สนบัสนุน
สถาบนัแห่งนีร้าวกับมีความรู้สึกว่าสถาบนัแห่งนีเ้ป็นของท่านเอง ท่านภูมิใจในสถาบนัศกึษาแห่งนี ้
เป็นอนัมาก จากการให้สมัภาษณ์ของท่านในโอกาสตา่งๆ จะเห็นว่าท่านมกัจะกล่าวถึงวิทยาลยัวิชา
การศึกษา บางแสน ทุกแห่งท่ีมีโอกาส ท่านได้กล่าวถึงแผนในอนาคตของสถานศึกษาแห่งนีไ้ว้      
ทา่นได้กลา่วไว้ในโอกาสหนึง่วา่  

“วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง     
และก าลงัท าประโยชน์อยา่งมากในปัจจบุนั เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งท่ี
ผลิตครู ซึ่งเป็นบคุคลท่ีประเทศก าลงัต้องการอย่างยิ่งแล้ว ยงัเป็นแหล่งท่ี
ช่วยส่งเสริมพัฒนาทางการศึกษา โดยเฉพาะในด้านการผลิตแนวคิด
ใหม่ๆ ทางการศกึษาอีกด้วย...”  

บุญถ่ิน อตัถากร (2523, ไม่ระบุหน้า) ระบุว่า พล.อ.มงักร พรหมโยธี อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ ก่อตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ท่านได้ปรารภ
เสมอว่า ตราบใดท่ีไทยเป็นประเทศท่ีมีเพียงนครเดียว คือ กรุงเทพฯ ประเทศไทยก็เจริญไปไม่ได้  
พล.อ.มังกร ท่านมิใช่เพียงแต่คิดและพูดเท่านัน้ แต่ได้ลงมือกระท าจริงจังด้วย ท่านมุ่งมั่นขยาย
การศึกษาสู่ส่วนภูมิภาคอย่างกว้างขวาง ท้องท่ีใดขาดครู ขาดโรงเรียน ท่านก็บกุบัน่ไปสร้างขึน้ เช่น 
สร้างวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง วิทยาลัยนครศรีธรรมราช ไม่ช้าก็ท าให้หมู่บ้านบริเวณนัน้เจริญขึน้     
ทัง้ทางการศกึษา เศรษฐกิจ และสงัคม และแผค่วามเจริญกว้างขวางออกไปโดยรอบ ท่านเป็นผู้ขยาย
การศกึษาระดบัปริญญาสูส่ว่นภมูิภาคเป็นครัง้แรกก็ท่ีวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน นี ้ 

สอดรับกบั สวสัดิ์ ปษุบาคม (2523, ไม่ระบหุน้า) ท่ีระบวุ่า การท่ีจอมพล ป. 
พิบลูสงคราม ได้ให้ พล.อ.มงักร พรหมโยธี เป็นแม่กองในการจดัตัง้วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน 
นัน้ เป็นจุดเร่ิมต้นของสถาบนัการศึกษาแห่งนี ้ซึ่ง พล.อ.หลวงพรหมโยธี ได้ให้ ม.ล.ป่ิน มาลากุล 
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ผู้ เช่ียวชาญทางการศึกษา เป็นผู้ วางแผนผงัของวิทยาลยัวิชาการศึกษา 
บางแสน โดยให้มีการสร้างอาคารอ านวยการและหอนอนขึน้ก่อน  

พล.อ.มังกร พรหมโยธี ได้กล่าวว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร      
ได้ท าหน้าท่ีผลิตครูระดบัปริญญาแล้ว แตท่ว่าตัง้อยู่ในส่วนกลาง ถ้าหากได้ขยายวิทยาเขตออกไปสู่
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ภูมิภาคก็จะตอบสนองต่อนโยบายการกระจายการศึกษาออกจากส่วนกลางได้ ด้วยประการฉะนี ้
วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน จึงถกูก่อตัง้ขึน้ ณ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ถือว่า
เป็นสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาแหง่แรกของประเทศไทยท่ีตัง้อยูใ่นสว่นภมูิภาค  

เม่ือตรวจสอบข้อมลูจากแหล่งข้อมลูอ่ืน ๆ จะพบว่า มีการบนัทึกไว้ในหนงัสือ 
“50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา” หน้า 13 ย่อหน้าแรก ระบุว่า พล.อ.มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธิการในขณะนัน้เป็นผู้ มีบทบาทส าคญัในการจดัตัง้สถาบนัการศกึษาแห่งนี ้หลงัจาก
จัดตัง้แล้วท่านได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้าย “วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน”          
ด้วยตนเอง ดงัข้อความ 

“วันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 เป็นวันก่อตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษา      
บ า ง แสน ”  ฯพณฯ  พล เ อกมั ง ก ร  พ รหม โ ย ธี  รั ฐ มนต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ  ไ ด้ เดินทางมาเป็นประธานในพิ ธี เ ปิดป้าย             
นามวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน”  

ในวันเดียวกัน พล.อ.มังกร พรหมโยธี ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ 
อาคารอ านวยการ วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน เม่ือ พ.ศ.2498 มีนิสิตชายทัง้ 41 คน เป็นนิสิตรุ่น
แรกท่ีเข้าศึกษาท่ีวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ผู้ วิจัยได้น าเอาภาพประวัติศาสตร์ท่ีถูกถ่ายไว้   
เป็นภาพท่ีนิสิตรุ่นแรกท่ีเดนิทางมายงัวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน มาน าเสนอ ดงัภาพ 5.4 

ภาพ 5.4 
แสดงนิสิตรุ่นแรกท่ีเดนิทางมายงัวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน  

 ในปี พ.ศ.2498 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายจากหนงัสือ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน  
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เม่ือนิสิตทัง้หมดเดินทางมาถึงวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน พล.อ.มงักร 
พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตซึ่งเข้าแถวหน้ากระดาน
ต้อนรับท่ีทา่นเดนิทางมาเป็นประธานในพิธีวางศลิาฤกษ์ ดงัภาพ 5.5 

ภาพ 5.5 
แสดงนิสิตรุ่น 1 ยืนเข้าแถวในพิธีวางศลิาฤกษ์ 
วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน เม่ือ พ.ศ.2498 

 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายจากหนงัสือ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน  
 

พล.อ.มังกร ได้กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตรุ่นแรกเม่ือครัง้ท่ีเดินทางมาเป็น
ประธานพิธีวางศลิาฤกษ์ ความวา่  

“...ในส่วนนิสิต 41 คนนัน้ ข้าพเจ้าขอให้ท่านได้ระลึกว่าท่านเป็นนิสิตรุ่น
แรกของวิทยาลยัแหง่ใหมท่ี่สดุ ท่านจะต้องสร้างขนบธรรมเนียม ประเพณี
อนัดี ต้องสร้างเกียรตินิยมไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่นิสิตวนัตอ่ไป ซึ่งจะเป็น
ประหนึ่ง น้อง ลูก หลาน เหลน ของท่านในอนาคต ท่านจะต้องรัก        
และรักษาสถานศึกษาแห่งนี ้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าจะได้มีโอกาสมามอบ
ปริญญาบตัรอนัมีเกียรติให้แก่ท่าน จงตัง้ใจจริง ท างานจริง เพ่ือช่ือเสียง
แหง่วิทยาลยั...”  

ผู้ วิจัยได้ถ่ายภาพพิธีวางศิลาฤกษ์เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498           
โดยถ่ายภาพมาจากหนงัสือ “25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 8 กรกฎาคม 23” มาน าเสนอประกอบ 
ดงัภาพ 5.6 
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ภาพ 5.6 
แสดง พล.อ.มงักร พรหมโยธี เป็นประธานวางศลิาฤกษ์ 

วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายจากหนงัสือ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน  
8 กรกฎาคม 23 

 
จากภาพ พล.อ.มังกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท าพิธีวางแผ่น

ศิลาจารึกดวงฤกษ์ท่ีค านวณแล้วว่าเป็นฤกษ์ดีท่ีสดุในช่วงเวลานัน้ ผู้วิจยัได้น าภาพและข้อความบน
แผน่ศลิามาขยายให้ใหญ่ขึน้ เพ่ือให้มองเห็นได้ชดัเจนมากขึน้ เป็นภาพข้อความท่ี พล.อ.มงักร พรหม
โยธี ท าพิธีในการเปิดอาคารอ านวยการ วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน อย่างเป็นทางการ ปรากฏ
ดงัภาพ 5.7 

ภาพ 5.7 
แสดงภาพและข้อความท่ีระบไุว้ในแผน่ศลิา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายจากหนงัสือ 40 ปี มหาวิทยาลยับรูพา  
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ในวนัเดียวกนั (8 กรกฎาคม 2498) หม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ ปลดักระทรวง
ศกึษาธิการ ในขณะนัน้ ได้เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีดงักล่าวด้วย ท่านได้มอบค าขวญัส าหรับ
วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ให้ไว้ในวนันัน้ ความวา่ 
 “วนัท่ีแปดกรกฎก าหนดไว้  เป็นวนัวิทยาลยัการศกึษา 
 ขยายออกท้องถ่ินจินตนา  ให้อดุมศกึษาแก่ชาวไทย 
 เลือกจ าเพาะเหมาะดีท่ีบางแสน ต้องวางแผนกะการเป็นงานใหญ่ 
 วางศลิาฤกษ์ลงตรงชายไพร เพ่ือจะได้ตกึงามอร่ามตา 
 ตดัมะพร้าวแผ้วถางสร้างถนน แตล่ะต้นเสียดายเป็นหนกัหนา 
 เพราะน า้หอมระร่ืนช่ืนอรุา  แตเ่พ่ือการศกึษาก็จ าใจ 
 ทา่นผู้ใดจะใช้ถนนนี ้  ทกุทิวาน่าท่ีจะครวญใคร่ 
 วา่ตนช่วยสร้างวิทยาลยั  ให้ช่ือหอมแทนได้หรือไมเ่อย” 

 
หลงัจากท าพิธีเปิดปา้ยวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน แล้ว ผู้วิจยัได้ค้นหา

ภาพถ่ายสถาบนัการศกึษาแหง่นีเ้ม่ือครัง้ท่ียงัใช้ช่ือวา่ “วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” มาน าเสนอ
ประกอบ จะเห็นวา่บริเวณด้านหน้าของสถาบนัการศกึษาแหง่นีเ้ตม็ไปด้วยสวนมะพร้าว ดงัภาพ 5.8 

ภาพ 5.8 
แสดงบริเวณทางเข้าวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน 

 

 

 

 

 

 

ภาพ: www.google.com 

จากภาพข้างต้น เป็นภาพด้านหน้าของ “วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน”    
ท่ีถูกถ่ายภาพไว้ในอดีต ผู้ วิจัยได้ค้นหาภาพการก่อสร้างอาคารภายในสถาบนัการศึกษาแห่งนีม้า
น าเสนอประกอบ ภาพดงักล่าวนีถ้กูบนัทึกไว้ใน “จดหมายเหต ุมหาวิทยาลยับูรพา” เป็นภาพท่ีถ่าย
ระยะไกล มองเห็นตวัอาคารเรียนเป็นตกึ 2  ชัน้ โดยมีถนนตดัมุ่งไปยงัอาคารเรียน มีการน าต้นไม้
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ขนาดเล็กมาตกแต่งบริเวณข้างถนนให้ดูสวยงาม มีการจัดสถานท่ีให้นิสิตได้ใช้ออกก าลังกาย         
ดงัภาพ 5.9 

ภาพ 5.9 
แสดงวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน (พ.ศ.2498) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ:  ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึจดหมายเหต ุมหาวิทยาลยับรูพา 
 

ข้อมลูข้างต้น สอดรับกบับนัทกึ “วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” ยคุเร่ิมต้น 
ซึง่ระบวุา่ ก่อนท่ีจะถึงวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 นัน้ วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ได้ประกาศ
รับสมคัรนิสิตเข้าเรียนตัง้แต่เดือนพฤษภาคม ปีเดียวกนั มีนิสิตท่ีผ่านการคดัเลือกในรุ่นแรกเป็นเพศ
ชายทัง้หมด จ านวน 42 คน นิสิตทัง้หมดได้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครสู่ต าบล “แสนสขุ” พร้อม
กนัในวนัท่ี 30 มิถนุายน พทุธศกัราช 2498 เพราะวนัรุ่งขึน้ คือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ 2498 เป็นวนั
เปิดเทอมวันแรก ในช่วงเวลานัน้วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน มีอาจารย์ทัง้สิน้ 7 ท่าน โดยมี     
ดร.ธ ารง บวัศรี เป็นผู้ รักษาการ “รองอธิการ”  

จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่า “วิทยาลัยบางแสน” นัน้มีสถานะเป็น
สถาบนัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีแห่งนีม้าก่อนท่ีจะมีการจดัตัง้ “วิทยาลยัวิชาการ
ศึกษา บางแสน” ในช่วงแรกของการจดัตัง้วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน นัน้ นิสิตท่ีเข้าเรียนท่ี
วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน รุ่นแรก (พ.ศ.2498) ได้อาศยัอาคาร ห้องพกั ของ “วิทยาลยับาง
แสน” เป็นสถานท่ีเรียน ท่ีพกัอาศยั  (ผู้วิจยัได้เขียนถึง “วิทยาลยับางแสน” แยกไว้อีกหวัข้อหนึง่) 

หลงัจากวางศิลาฤกษ์อาคารอ านวยการ “วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” 
แล้ว ผู้บริหารฯได้เร่ิมการก่อสร้างอาคารอ านวยการ ซึ่งสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2499 ด้วยเหตุนี ้ในปี 
พ.ศ.2499 วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จึงมีอาคารท่ีเพิ่งก่อสร้างเสร็จเพิ่มขึน้อีก 3 อาคาร 
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ประกอบด้วย อาคารอ านวยการ หอพกันิสิตชาย และหอพกันิสิตหญิง มีถนนคอนกรีตเช่ือมติดต่อ
อาคารทกุหลงั มีน า้และไฟฟ้าใช้ และสร้างโรงอาหารชัว่คราวเสร็จสิน้ หลงัจากนัน้ จึงเร่ิมเปิดรับนิสิต
รุ่นท่ี 2 จ านวน 165 คน (มีอาจารย์รวม 35 คน)  

ข้อความข้างต้นสอดรับกบัข้อความท่ีระบไุว้ใน “วารสาร 50 ปี มหาวิทยาลยั
บรูพา”  ซึ่งไม่ระบผุู้ ปีพิมพ์ และไม่ระบช่ืุอผู้ เขียน เนือ้หาระบวุ่า ในปี พ.ศ.2498 ฯพณฯ พล.อ.มงักร 
พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดวิทยาลยัวิชา
การศึกษา บางแสน และวางศิลาฤกษ์ อาคารอ านวยการ ซึ่งเป็นอาคารหลงัแรกของวิทยาลยัแห่งนี ้
ตอ่มาในปี พ.ศ.2499 ผู้บริหารวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ได้สร้างอาคาร 3 หลงั เสร็จสิน้ ได้แก่ 
อาคารอ านวยการ อาคารหอพกันิสิตชาย 1 (ปัจจบุนัคือพืน้ท่ีตัง้คณะเภสชัศาสตร์) และอาคารหอพกั
นิสิตหญิง โดยมีถนนคอนกรีตเช่ือมติดตอ่อาคารทกุหลงั มีน า้และไฟฟ้าใช้ ดงัภาพ 5.10 

ภาพ 5.10 

แสดงอาคารหอพกัชาย 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายจากหนงัสือ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน  
8 กรกฎาคม 23 

 
ผู้วิจยัได้ทบทวนวรรณกรรมในประเดน็นี ้เพ่ือหาภาพอาคารทัง้ 3 หลงั ท่ีสร้าง

เสร็จสิน้ในปี พ.ศ. 2499 พบวา่ ได้มีนกัวิชาการเขียนไว้ในหนงัสือ “25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน”   
ซึ่งประเทิน มหาขนัธ์ (2523, ไม่ปรากฏเลขหน้า) นิสิตวิทยาลยัวิชาการศึกษา รุ่น 1 อดีตผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ระบวุ่า พ.ศ.2499 ผู้บริหารฯได้สร้างอาคารส าเร็จ
เรียบร้อย 3 หลงั ได้แก่ อาคารอ านวยการ หอพกันิสิตชาย และหอพกันิสิตหญิง ดงัภาพ 5.11 
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ภาพ 5.11 

แสดงหอพกัหญิง 1 ท่ีสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2499  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายจากหนงัสือ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 8 กรกฎาคม 23 
 
หลังจากนัน้ พล.อ.มังกร พรหมโยธี ได้เดินทางมาเย่ียมเยียนอาจารย์และ

นิสิตท่ีวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน บอ่ยครัง้ ในบางโอกาสทา่นได้กลา่วให้โอวาทนิสิต ความวา่  
“วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง      
และก าลงัท าประโยชน์อยา่งมากในปัจจบุนั เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งท่ี
ผลิตครู ซึ่งเป็นบุคคลท่ีประเทศชาติก าลังต้องการอย่างยิ่งแล้ว ยังเป็น
แหลง่ท่ีชว่ยสง่เสริมพฒันาการทางการศกึษาอีกด้วย” 

นอกจากนี ้ท่านยังได้ก าชับให้ทัง้นิสิต บุคลากร อาจารย์ วิทยาลัยวิชาการ
ศกึษา บางแสน ประพฤตปิฏิบตัตินให้ดี ละเว้นกระท าสิ่งท่ีไมดี่ ดงัข้อความ 

“บดันี ้ทา่นได้เข้ามาอยูใ่นสถาบนัอนัมีช่ือเสียงแห่งนีแ้ล้ว นบัว่าท่านเป็นผู้
ท่ีโชคดีอยา่งยิ่ง โอกาสเชน่นี ้น้อยคนนกัท่ีจะได้รับ ฉะนัน้จงท าตวัของท่าน
ให้สมกับเกียรติท่ีท่านได้รับ ด้วยการประพฤติในสิ่ง ท่ีควรประพฤต ิ      
และเว้นในสิ่งท่ีควรเว้น จงคดิชอบและปฏิบตัชิอบ ด้วยกาย วาจา ใจ...” 

 ดร. ธ ำรง บัวศรี กับกำรบุกเบิกวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน 
จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็น ดร.ธ ารง บวัศรี กับการบุกเบิกวิทยาลัย

วิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งท่านด ารงต าแหน่ง “รองอธิการ” คนแรกของสถาบนัการศึกษาแห่งนี ้     
ผลการศกึษาพบว่า ศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง นัน้เป็นลูกพ่ีลูกน้องกับ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี 
(ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช เป็นผู้ เสนอต่อรัฐบาลให้ก่อตัง้วิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร ส่วน
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ศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บวัศรี เป็นผู้บกุเบิกและเป็น “รองอธิการ” คนแรกของวิทยาลยัวิชาการศกึษา 
บางแสน) 

o  ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 6 ประเด็นย่อย ได้แก่ 
ประเด็นแรก การโค่นต้นมะพร้าวสร้างวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ประเด็นท่ีสอง 
สถาบนัการศึกษาท่ีเกิดจากความไม่พร้อมนานปัการ ประเด็นท่ีสาม การสร้างอาคารเรียน หอนอน 
โรงอาหาร ของตนเอง ประเด็นท่ีส่ี กฎเหล็ก: ห้ามนิสิตชาย-หญิง ซ้อนท้ายจักรยาน ประเด็นท่ีห้า 
ต านานโภชนาคาร ประเดน็ท่ีหก ดร. ธ ารง บวัศรี กบัภารกิจการหา “อาจารย์” ประจ า ผลการศกึษามี
ดงัตอ่ไปนี ้

o การโคน่ต้นมะพร้าวสร้างวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน 
“มหาวิทยาลยัท่ีถือก าเนิดขึน้ในดงมะพร้าว” เป็นค ากล่าวของ ดร.ธ ารง บวัศรี 

ผู้ด ารงต าแหน่ง “รองอธิการ” คนแรกของ “วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน” (พ.ศ.2498) ท่านได้
เขียนบนัทึกไว้ในบนัทึก “50 ปี มหาวิทยาลยับรูพา”  ถึงความทรงจ าเม่ือครัง้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สถาบนัการศึกษาแห่งนี ้โดยระบุว่า ต้องการให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งนีอ้นุรักษ์ดงมะพร้าวไว้     
ณ ส่วนใดส่วนหนึ่งในอาณาเขตของสถาบนัการศึกษาแห่งนี ้เพ่ือเตือนใจให้ระลึกถึงรากเหง้าของ
สถานศึกษาท่ีถือก าเนิดขึน้ในดงมะพร้าว เป็นมหาวิทยาลัยในชนบทแห่งแรกของประเทศไทยท่ี
ชายทะเลบางแสน ดงัภาพ 5.12 

ภาพ 5.12 
แสดงสวนมะพร้าวบริเวณท่ีสร้างวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : www.google.com 

http://www.google.com/
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ภาพด้านซ้ายมือข้างต้นเป็นสวนมะพร้าวใน “วิทยาลัยวิชาการศึกษา       
บางแสน” ส่วนภาพขวามือเป็นภาพวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ในปี พ.ศ.2500 ผู้วิจยัได้ค้นหา
ภาพสถาบนัการศกึษาแหง่นีใ้นชว่งท่ี ดร.ธ ารง บวัศรี ด ารงต าแหน่ง “รองอธิการ” สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพในปี พ.ศ.2498-2502 นัน้ พืน้ท่ีบางแสนเต็มไปด้วยสวนมะพร้าวและวัชพืชจ านวนมาก    
เป็นสวนมะพร้าวของกรมหม่ืนพิชิตปรีชากร ซึง่เจ้าของไมไ่ด้ท านบุ ารุงพืน้ท่ี ท าให้วชัพืชปกคลมุไปทัว่
บริเวณ สวนแห่งนีจ้ึงเต็มไปด้วยสัตว์เลือ้ยคลานประเภทต่าง ๆ เม่ือ พล.อ.หลวงพรหมโยธี             
และหม่อมหลวงป่ิน แต่งตัง้ให้ ดร.ธ ารง บวัศรี พร้อมอาจารย์อีก 6 คน มาเป็นผู้บุกเบิกพัฒนา
ดนิแดนแหง่นี ้อาจารย์ทัง้ 7 คน จงึมีความจ าเป็นท่ีจะต้องโคน่ต้นมะพร้าว ถางหญ้า เกล่ียดิน เพ่ือท า
ให้พืน้ท่ีแหง่นีส้วยงามและเหมาะสมท่ีจะพฒันาเป็นสถาบนัการศกึษาในภาคตะวนัออก  

ข้อความข้างต้นสอดรับกับข้อความท่ี  ปรีชา ธรรมา รองอธิการบดี
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน วิทยาเขตภาคกลาง ได้ระบุไว้ว่า ในปี พ.ศ.2494 ท่านได้มี
โอกาสเดินทางมาท่ีบางแสนเป็นครัง้แรก ขณะนัน้ก าลงัศึกษาอยู่ท่ีโรงเรียนฝึกหดัครูมธัยมพระนคร 
ได้แวะรับประทานอาหารกลางวนั และพกัผ่อนหย่อนใจท่ีชายหาดบางแสนแห่งนี ้ซึ่งเป็นดงมะพร้าว
ขนาดใหญ่ ปรีชา ระบุว่าในปี พ.ศ.2494 นัน้ ยงัไม่เห็นมีว่ีแววว่าพืน้ท่ีแห่งนีจ้ะมีการจดัตัง้วิทยาลยั
วิชาการศึกษาแต่อย่างใด สิ่งท่ียังอยู่ในความทรงจ าคือ ความสนุก  เพลิดเพลิน ดงมะพร้าวและ
ชายหาดท่ีอยูใ่นสภาพธรรมชาตล้ิวนๆ อยา่งแท้จริง  

ปรีชา ธรรมา ระบวุ่า จากนัน้อีก 2 ปี คือ พ.ศ.2496 ท่านได้เดินทางไปศกึษา
ต่อท่ีต่างประเทศตามความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างอยู่ต่างประเทศได้ข่าวว่า
กระทรวงศึกษาธิการจะตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษาท่ี “ประสานมิตร” และเปิดสาขาท่ี “ปทุมวัน”      
และเปิดท่ี “บางแสน” อีกแห่งหนึ่ง โดยระบวุ่า การจะเปิดสถาบนัการศกึษาท่ีสอนระดบัอดุมศกึษาท่ี
ประสานมิตรและปทมุวนันัน้พอจินตนาการออกวา่น่าจะตัง้อยู่ตรงไหน เพราะเคยแวะเย่ียมโรงเรียน
ฝึกหดัครูชัน้สงู และโรงเรียนฝึกหดัครูเตรียมอุดมศกึษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครัง้ ส่วนการจะไปตัง้
วิทยาลยัวิชาการศกึษาขึน้ท่ีบางแสนนัน้ นึกไม่ออกว่าจะตัง้อยู่ตรงไหน เน่ืองจากมีสวนมะพร้าวเต็ม
ไปหมด คาดหมายเอาวา่คงอยูใ่นบริเวณชายหาดบางแสนท่ีเคยไปเท่ียวมาแล้วในปี พ.ศ.2494   

ทรงศกัดิ์ ศรีกาฬสินธุ์  (2547,ไม่ระบุหน้า) ระบุว่า ศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง    
บวัศรี และอาจารย์ท่านอ่ืน รวมทัง้สิน้ 7 ท่าน ได้ร่วมกันบุกเบิกดินแดนท่ีเต็มไปด้วยต้นมะพร้าว
จ านวนมาก โดยการโค่น ถางเพ่ือสร้างสถาบนัการศึกษาแห่งใหม่ในภาคตะวันออก ซึ่ง ดร. ธ ารง     
บวัศรี บริหารสถาบนัการศึกษาแห่งนีเ้ป็นบุคคลแรก ท่านบริหารได้ 4 ปี จากนัน้ได้ย้ายไปช่วย
ราชการท่ีอ่ืน ผู้วิจยัได้ค้นหาภาพ ดร. ธ ารง บวัศรี ซึง่เป็นภาพหลงัจากส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญา
เอกมาจากตา่งประเทศเพ่ือน าเสนอประกอบ ดงัภาพ 5.13 
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ภาพ 5.13 
แสดง  ดร.ธ ารง บวัศรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากวารสาร 40 ปี มหาวิทยาลยับรูพา 
 
นอกจากนี ้ผู้ วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมจากข้อเขียนของ ดร.ธ ารง บัวศรี       

ในประเด็นการถางโค่นต้นมะพร้าวเพ่ือสร้างวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน พบว่าท่านได้เขียน
บทความเก่ียวกับ “ความทรงจ าของ ศ.ดร.ธ ารง บวัศรี” ไว้ในหนังสือ “50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา” 
หน้า 29 ข้อความบางสว่นระบวุา่  

“…ข้าพเจ้าจ าได้ว่ารู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งท่ีได้รับความไว้วางใจจากผู้ ใหญ่
ของกระทรวงศกึษาธิการให้มาเร่ิมงานตัง้แตถ่างป่าเพ่ือสร้างอาคารตา่งๆ 
เม่ือสร้างเสร็จ ได้วางศลิาฤกษ์สร้างตกึอ านวยการขึน้เป็นตกึแรก เม่ือวนัท่ี 
8 กรกฎาคม 2498“ 

นอกจากนี ้ท่านยังเขียนเล่าความหลังเม่ือครัง้ท่ีเดินทางมาด ารงต าแหน่ง 
“รองอธิการ” วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน ในปี พ.ศ.2498 ท่านได้เขียนไว้เม่ือเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2498 ระบวุา่ในอดีตนัน้พืน้ท่ีแหง่นีเ้ป็นสวนมะพร้าวจ านวนมาก ดงัข้อความ  

“ท่ีชายหาดบางแสนวนันัน้ช่างเงียบเสียจริง ๆ อาจเป็นเพราะไม่ใช่วนัสุด
สปัดาห์ก็ได้ แตเ่ม่ือได้ถามผู้ ท่ีอยูท่ี่นัน่ด ูก็ได้ความว่าแม้ในวนัสดุสปัดาห์ก็
จะมีคนไมม่ากนกั เน่ืองจากการคมนาคมไปมายงัไม่คอ่ยสะดวก ข้าพเจ้า
ยืนดนู าทะเลซดัสาดเข้าชายหาดเป็นระยะ ๆ มาวนันี ้ไม่ได้ตัง้ใจมาดนู า้
ทะเล แต่เพราะจะต้องมาอยู่ ท่ี น่ี  จึงได้เลยมาถึงชายหาดบางแสน       
สวนมะพร้าวเก่า ๆ อนัเป็นท่ีรกร้าง เม่ือเป็นเชน่นีก็้จะท าอะไรได้ 
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น่ีแหละคือถ่ินท่ีอาตมาจะต้องมาหกัร้างถางพง ดงมะพร้าวอนัเต็มไปด้วย
ขวากหนาม เป็นท่ีอยู่ของงูและสตัว์เลือ้ยคลานอ่ืน ๆ ดงัท่ีเห็น ในขณะนัน้
สถานท่ีแห่งนีไ้ด้ถูกก าหนดแล้วว่าจะเป็นท่ีตัง้ของสถาบนัการศึกษาแห่ง
ใหมใ่นช่ือวา่ ‘วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน’ 

o สถาบนัการศกึษาท่ีเกิดจากความไมพ่ร้อมนานปัการ 
จากการศึกษาเก่ียวกับ  “สถาบันการศึกษาท่ีเ กิดจากความไม่พร้อม

นานัปการ” ผลการศึกษาพบว่า ผู้ ท่ีเ ก่ียวข้องทัง้ ท่ีด ารงต าแหน่งทางการเมือง ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการระดบัสงู และผู้บริหารสถานศกึษาแหง่นี ้ได้เขียนไว้ในทิศทางเดียวกนัว่าสถานศกึษาแห่งนี ้
เร่ิมต้นจากความ “ไม่มี” หลายประการ ได้แก่ ไม่มีเงิน ไม่มีทรัพยากรบุคคล ไม่มีอาคารเรียน ไม่มี
หอพกัส าหรับนอน ไม่มีอาคารส าหรับผู้บริหาร ไม่มีห้องอาบน า้ ไม่มีน า้ประปาใช้ ไม่มีไฟฟ้า และ
ความไม่มีอ่ืนๆ อีกหลากหลายประการ ซึ่งท าให้ทัง้ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ระยะแรกจะต้อง
อาศัยห้องเรียน ห้องนอน ใต้ถุนอาคารเก่าของวิทยาลัยบางแสนใช้ไปพลางๆ ก่อนท่ีจะค่อยๆ
พฒันาขึน้ที  ละเล็กละน้อย ผลการศกึษามีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ทรงศกัดิ์ ศรีกาฬสินธุ์  (2547,ไม่ระบุหน้า) ระบุว่า เม่ือครัง้ส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ กลบัเข้าท างานในประเทศไทย ดร.สดุใจ เหล่าสนุทร มีค าสัง่ให้ตนเอง
มาช่วยราชการท่ีวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งขณะนัน้สถานศกึษาแห่งนีไ้ม่มีความพร้อมทัง้
อาคาร สถานท่ีเรียน และสถานท่ีท ากิจกรรมอยา่งอ่ืน ดงัข้อความ 

“...อาคารเรียนมีอยู่หลงัเดียวคือท่ีเป็นตึกอ านวยการปัจจุบนั ต้องอาศยั
เรียนตามใต้ถุนหอพกับ้าง บางทีก็เรียนกันกลางคืน ยุงก็กัด ยิ่งตีก็ยิ่งกัด 
ยิ่งกดัก็ยิ่งคนั ยิ่งคนัก็ยิ่งเกา เพราะไมรู้่จะท าอยา่งไรดี” 

เชาวน์ มณีวงษ์ (บนัทึก 50 ปี มหาวิทยาลยับรูพา ไม่ระบปีุ, น.38) ระบุถึง
ความไม่พร้อมของสถาบันการศึกษาแห่งนี ใ้นช่วงเปิดด าเนินการว่า ในช่วงแรกของการศึกษาท่ี
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน นัน้ สถาบนัการศึกษาแห่งนีไ้ม่ได้มีความพร้อมในเร่ืองใด มีแต่
ความขดัสน ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกนานปัการ ดงัข้อความ 

“เราอยู่กันท่ามกลางความแร้นแค้น ขัดสน แม้หนึ่งปีให้หลังจากนัน้      
พวกเราจะย้ายข้ามฟากมายังบริเวณสถานท่ีตัง้ ณ ปัจจุบันนีก็้ตาม          
ก็ยงัคงขาดแคลนไปเสียทกุอย่าง โดยเฉพาะน า้ ไม่มีกิน ไม่มีใช้ ไม่มีอาบ 
ต้องขดุบอ่หาน า้ซมึใต้ดนิ บอ่แล้วบอ่เลา่ แตเ่ราก็ทนได้ 
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สถาบนัแห่งนีเ้กิดจากความว่างเปล่า จากความไม่มีอะไรเลย ไม่มีอาคาร
แม้แต่หลังเดียว ไม่มีโต๊ะ ไม่มีเก้าอี ้ไม่มีบ้าน ไม่มีท่ีพัก ไม่มีน า้ใช้ ไม่มี
ไฟฟ้า ไมมี่แม้กระทัง่หนงัสืออา่นสกัหนึง่เลม่ 
เร่ิมต้นด้วยการขอ การยืม และการเช่า ต้องยืมอาคารเรียน ต้องยืมท่ีกิน 
ต้องยืมท่ีนอน ต้องเช่าบ้านพัก ต้องขอบริจาคหนงัสือจากแหล่งต่างๆ...
แม้กระทั่งครูบาอาจารย์ยังต้องเสียสละหนังสือ ต ารา อันเป็นสมบัติ
สว่นตวัให้นิสิตอา่น และค้นคว้า” 

พจน์ สะเพียรชยั (บนัทกึ 50 ปี มหาวิทยาลยับรูพา, น. 41) ระบวุ่า ในอดีตนัน้
สถาบันการศึกษาแห่ง นี ไ้ม่ มีความพร้อมหลายประการ เ น่ืองจาก ได้เห็นพัฒนาการของ
สถาบนัการศึกษาแห่งนีม้าโดยตลอด ตัง้แตเ่ป็นสถานศึกษาเล็ก ๆ ท่ีสอนเฉพาะทางด้านการศกึษา 
จากนัน้ได้พฒันาเจริญก้าวหน้าขึน้มาอยา่งตอ่เน่ือง ดงัข้อความ 

“..ผมยงัจ าได้ว่าตอนแรก ๆ มีอาคารเรียนไม่ก่ีหลงัท่ีสร้างในสวนมะพร้าว 
จะจอดรถก็ต้องระวงัลูกมะพร้าวแห้งหล่นลงมาถูกรถ เพราะมีเหตกุารณ์
มะพร้าวหลน่ถกูรถเสียหายอยูเ่สมอ” 

ประเทิน มหาขันธ์ (ไม่ระบุปี, น. 29) ระบุว่า ในระยะแรกนัน้วิทยาลยัวิชา
การศกึษา บางแสน มีเพียงช่ือ มีอาจารย์เพียง 7 ท่าน ซึ่งได้ฉายาว่า “เซเว่นอพั” มี ดร.ธ ารง บวัศรี 
เป็นผู้ รักษาการในต าแหน่ง “รองอธิการ” มีนิสิตเพียง 41 คน ไม่มีอาคารเรียน ไม่มีหอพัก หรือ
บ้านพกัอาจารย์ ไม่มีแม้ห้องอาหารเป็นของตนเอง ต้องอาศยัทุกสิ่งทุกอย่างจากวิทยาลยับางแสน 
เรียกได้วา่ วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน แปรรูปมาจากความไมมี่อะไรเป็นของตนเอง  

ธ ารง บวัศรี (ไม่ระบปีุ, น.9) กล่าวว่า ในระยะเร่ิมแรกท่ีเปิดรับนิสิตวิทยาลยั
วิชาการศึกษา บางแสน รุ่นแรกนัน้ สถาบันการศึกษาแห่งนีย้ังไม่มีความพร้อมทัง้ด้านสถานท่ี         
ทัง้ห้องเรียน หอนอน โรงอาหาร และอ่ืนๆ ด้วยเหตุนี ้จึงใช้สถานท่ีของ “วิทยาลัยบางแสน”             
ในระยะแรก ดงัข้อความ 

“เราเ ร่ิมเปิดสอนนิสิต รุ่นแรกโดยอาศัยวิทยาลัยบางแสนซึ่ง เ ป็น
สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา เราอาศยัท่ีพกั ใช้เป็นหอนอนนิสิต อาศยั
สถานท่ีนอน ท่ีกิน ท่ีเล่น และทุก ๆ อย่าง... ตวัข้าพเจ้าก็อาศยับงักะโล   
เล็ก ๆ ของวิทยาลยั ซึง่อยูท่ี่ชายหาดด้านนอก” 
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 การสร้างอาคารเรียน หอนอน โรงอาหาร ของตนเอง 
ธ ารง บัวศรี (ไม่ปรากฏปีพิมพ์ ,น.9) ระบุว่า การท่ีด ารงต าแหน่งผู้ บริหาร

วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ในปี พ.ศ.2498 นัน้ ระยะแรกจะต้องก่อสร้างอาคารเรียน หอนอน 
และโรงอาหาร เพ่ือรองรับนิสิตท่ีจะเข้าเรียนในปีการศึกษาถัดไป เน่ืองจากนิสิ ตรุ่นแรกได้อาศัย
อาคารเรียน หอนอน และโรงอาหารของ “วิทยาลัยบางแสน” จึงต้องเร่งก่อสร้างอาคารท่ีเป็นของ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน โดยเร็วท่ีสุด แทนการอาศยัอาคารของ “วิทยาลัยบางแสน” เดิม     
ดงัข้อความ 

“...งานหนักเฉพาะหน้าในระยะนีก็้คือ การดูแลการก่อสร้างอาคารใหม่
ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งจะต้องให้เสร็จทันใช้ในปี
การศกึษาหน้า” 

ดร.ธ ารง ระบุว่า โรงอาหารแห่งเดิมนัน้มีหลงัคาท่ีมุงด้วยใบจาก ผู้ รับเหมา
ก าลังเร่งก่อสร้างโรงอาหารท่ีจะใช้จริง หลังจากท่ีสร้างอาคาร หอนอน โรงอาหารเสร็จสิน้               
ทัง้คณาจารย์และนิสิตตา่งก็รู้สึกดีใจท่ีได้มีอาคารเป็นของตนเอง เพราะไม่ต้องไปอาศยัอาคารเรียน 
และหอนอนจากวิทยาลยับางแสนดงัเชน่ท่ีผา่นมา  

ประเทิน มหาขนัธ์ (ไม่ปรากฏปี, น. 30) ระบวุ่า ในปี พ.ศ.2499 การก่อสร้าง
อาคารในวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน เสร็จสิน้ ท าให้สถาบนัแห่งนีมี้อาคารเพิ่มขึน้อีก 3 แห่ง 
ได้แก่ อาคารอ านวยการ หอพกันิสิตชาย และหอพกันิสิตหญิง มีถนนคอนกรีตเช่ือมติดตอ่อาคารทุก
หลัง จดัระบบน า้ และไฟฟ้า สร้างโรงอาหารชั่วคราวเสร็จ จึงรับนิสิตเพิ่มในปีนี ้จ านวน 212 คน        
มีอาจารย์ 33 คน ดงัข้อความ 

“จากความไมมี่ของเรา ขณะนีเ้ราก าลงัจะมีอาคารและสถานท่ีของเราเอง   
เราจะมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทุกอย่างท่ีพอกล้าอวดผู้ อ่ืนได้ว่าทันสมัยท่ีสุด
และมีคณุภาพยอดเย่ียม” 

เสนาะ อูนากูล (ไม่ระบุปี , น.33) ระบุว่า ในระยะแรกของการพัฒนา
สถานศึกษาแห่งนีไ้ด้มีอุปสรรคมากมาย เพราะขาดแคลนทรัพยากรในการบริหารเกือบจะทุกด้าน  
ผู้บริหารฯได้ร่วมกันสร้างชีวิตใหม่ให้กับสถาบนัการศกึษาแห่งนี ้อนัได้แก่ สร้างอาคารเรียน อาคาร
ปฏิบตักิาร อาหารบริหาร หอประชมุ หอสมดุ ท่ีพกัอาศยั ไฟฟ้า ประปา ถนน โทรศพัท์  

o กฎเหล็ก : ห้ามนิสิตชาย – หญิง ซ้อนท้ายจกัรยานกนั 
สิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัย (บนัทึก 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา, ไม่ระบุเลขหน้า)    

ระบุว่า นิสิตท่ีอยู่วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน ส่วนใหญ่จะใช้รถจกัรยาน ในยุคสมยันัน้นิสิตคน
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ใดมีจกัรยานข่ีก็ถือวา่เท่ห์แล้ว และก็ไม่ได้มีกนัทกุคน ใครไม่มีก็เดินเอา แตท่ี่น่ีมีกฎพิเศษไม่เหมือนท่ี
ไหนคือ ห้ามนิสิตชาย –หญิง ซ้อนท้ายจกัรยานกัน ดงันัน้หากนิสิตชายจะไปส่งนิสิตหญิงท่ีเดินกลบั
หอพกั ก็ต้องเดนิจงูจกัรยานไปสง่ (ปรากฏการณ์นีย้กเลิกไปใน พ.ศ.2518) 

สอดรับกบั สิริยา ศานิต (บนัทึก 50 ปี มหาวิทยาลยับรูพา, ไม่ระบเุลขหน้า) 
ซึ่งได้เขียนระบุไว้ใน “บนัทึกความทรงจ า” โดยระบุว่า ในอดีตนัน้ผู้บริหารวิทยาลัยวิชาการศึกษา   
บางแสน ได้ออกกฎห้ามไมใ่ห้นิสิตชาย หญิง ซ้อนท้ายรถจกัรยานกนั ดงัข้อความ 

“ผู้ บริหารจะมีกฎไม่อนุญาตให้นิสิตหญิงซ้อนจักรยานกับนิสิตหรือ
อาจารย์ผู้ชาย” 

นอกจากนี ้สิริยา สานิต ยังระบุว่า สถาบันการศึกษาแห่งนี ไ้ด้ยึดวิธีการ
จดัการเรียนการสอนแบบอเมริกาท่ีให้นิสิตลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง และไม่มีเคร่ืองแบบตายตวัท่ี
เป็นของสถาบนั เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตใช้วิจารณญาณเองวา่จะสวมใสช่ดุอะไรมาเรียน  

(สิริยา สานิต คือ นามปากกาของ ศาสตราจารย์ ดร.ศรียา นิ ยมธรรม       
ศษิย์เก่าวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน รุ่น 4 ช่ือรุ่น “ช้างผงาด”) 

o ต านานโภชนาคาร  
จากการศึกษาเก่ียวกับต านานของอาคาร “โภชนาคาร” วิทยาลัยวิชาการ

ศกึษา บางแสน พบว่า อาคารแห่งนีเ้ป็นอาคารท่ีมีความส าคญัต่อนิสิตมาก แม่ครัวประจ าอาคารมี
บทบาทคดัเลือกและจดัเตรียมอาหารส าหรับนิสิต ซึ่งในอดีตนัน้จะต้องเป็น “นกัเรียนประจ า” หรือท่ี
เรียกกันว่า “นักเรียนกินนอน” ผลการศึกษาพบว่า ได้มีการบันทึกเก่ียวกับ “ต านานโภชนาคาร”        
ไว้น้อยมาก และกระจดักระจาย ดงันี ้

สิทธิพนัธ์ ศิริรัตนชยั (บนัทึก 50 ปี มหาวิทยาลยับรูพา, ไม่ระบหุน้า) ระบวุ่า 
ในชว่งแรกของการเปิดการเรียนการสอนท่ีวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน นัน้ ผู้บริหารวิทยาลยัจะ
ออกกฎให้นิสิต ซึ่งเป็นนกัเรียนประจ ารับประทานอาหาร 3 มือ้ ท่ีจดัเตรียมขึน้มาตามอตัภาพ ทัง้มือ้
เช้า มือ้กลางวนั และมือ้เย็น ดงัข้อความ 

“ผู้บริหารจะจดัให้นิสิตวิทยาลยัวิชาการศึกษา บาแสน นัง่กินข้าวกนัโต๊ะ
ละ 6 คน มีหลายโต๊ะ เม่ือถึงมือ้กลางวนัก็จะมีนิสิตมารับประทานอาหาร
ร่วมกนัอีก มือ้เย็นก็เชน่เดียวกนั”  

นอกจากนี ้นิสิตหลายคนเร่ิมรู้สึกเบื่อ เพราะต้องรับประทานอาหารจากฝีมือ
แม่ครัวทุกมือ้ จึงเร่ิมมีนิสิตจ านวนหนึ่งออกไปหาอาหารข้างนอกวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน 
รับประทาน ดงัข้อความ 
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“นิสิตบางคนเร่ิมเบื่ออาหาร ไมช่อบความจ าเจ เน่ืองจากแม่ครัวท าอาหาร
ให้วันละ 3 มือ ทุกวัน ตลอดทัง้ปี แน่นอน ย่อมมีการท าซ า้ จ าเจบ้าง        
เขาก็ออกไปหาทานเองข้างนอก บ้างก็บน่วา่อาหารไมอ่ร่อย” 

เม่ือมีนิสิตหลีกเล่ียงการรับประทานอาหารท่ีอาคารโภชนาคารมากขึน้เร่ือย ๆ
ๆ เวลาตอ่มาผู้บริหารวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน จึงได้ยกเลิกการรับประทานอาหารฟรีทกุมือ้ท่ี
อาคารโภชนาคาร ดงัข้อความ  

“นิสิตต้องการอิสระมากขึน้ บางคนก็ไม่มารับประทานอาหารเช้า         
ส่วนตอนเย็นก็มีกิจกรรม บ้างก็ซ้อมกีฬากัน บ้างก็ไปเท่ียวกัน ท าให้เร่ิม
ทานอาหารไมต่รงกนั นิสิตบางคนก็พึ่งพาร้านปา้ ร้านยาย ซึ่งต้องจ่ายเงิน
ซือ้กินเอง บางคนกินแล้วไม่มีเงินจ่ายก็จะติดค้างเอาไว้ก่อน บางคนเรียน
จนจบไมไ่ด้จา่ยเงินคืนเขาก็มี บางคนกลบัมาจา่ยเอาตอนมารับปริญญา”  

เม่ือผู้บริหารวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ยกเลิกอาหารให้นกัเรียนประจ า
กินฟรีทัง้ 3 มือ้ นิสิตจงึมีวิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไป ผู้บริหารสถานศกึษาแห่งนีจ้ึงได้สร้างอาคาร เรียกว่า 
“แคนทีน” (Canteen) เพ่ือเปิดให้แมค้่าจากภายนอกสถาบนัฯ เข้ามาขายอาหาร หลงัจากเปล่ียนเป็น
แคนทีนแล้วนิสิตมีอิสระท่ีจะเลือกซือ้อาหารรับประทานกันเองตามใจชอบมากขึน้ นิสิตบางคนท่ี
คุ้นเคยกบัการมีวิถีชีวิตผกูตดิกบัอาคารโภชนาคารท่ีมีอาหารให้กินฟรีวนัละ 3 มือ้ ก็จะเกิดความรู้สึก
วา่ชีวิตของตนเองเปล่ียนแปลงไป ต้องรับผิดชอบตวัเองเพิ่มขึน้ จากเดิมท่ีไม่ต้องมาคิดว่าจะกินอะไร
ดี ไม่ต้องกังวลใจว่าจะมีเงินจ่ายหรือไม่ เพียงแต่ต้องรอทานอาหารพร้อม ๆ กนักบัเพ่ือน ๆ ก็เท่านัน้ 
แตต่อนนีต้้องมีคา่ใช้จา่ย ต้องสิน้เปลืองมากขึน้  

เวลาต่อมาเม่ือผู้บริหารสถาบนัการศึกษาแห่งนีส้ร้างศูนย์กิจการนิสิตเสร็จ
เรียบร้อย ผู้บริหารได้ย้ายแคนทีนให้เข้าไปอยูใ่นอาคารศนูย์กิจการนิสิต ตอ่มาได้มีการขายคปูองแลก
ซือ้อาหาร ท าให้บรรยากาศของการรับประทานอาหารเปล่ียนแปลงไปจากเดิม แตท่ว่า นิสิตก็ไม่นิยม
เข้าไปซือ้อาหารในแคนทีนเท่าไรนัก บ้างก็บ่นว่าอาหารราคาแพง ท่ีส าคญัคือนิสิตต้องการความ
สะดวกสบาย ต้องการจอดรถหน้าร้านแล้วเดินไปนั่งท่ีโต๊ะ สั่งอาหารรับประทานได้ทันที จึงนิยม
ออกไปหาอาหารท่ีร้านค้ารอบวิทยาลัยแทน ยุคสมัยเปล่ียนไป ไม่มีอีกแล้วค าว่า “กินข้าวหม้อ
เดียวกัน” เพราะคงไม่มี “หม้อ” หรือ “ครัวขนาดใหญ่” ท่ีจะให้บริการนิสิตจ านวนเป็นหม่ืนคนได้ใน
เวลาเดียวกนั 

o ดร. ธ ารง บวัศรี กบัภารกิจการหา “อาจารย์” ประจ า  
ประเด็นนีมี้ความส าคัญอีกประเด็นหนึ่ง ท่ีผู้ วิจัยเลือกท่ีจะกล่าวถึงไว้ใน

งานวิจัยชิน้นี ้เน่ืองจากเป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งของ ดร.ธ ารง บวัศรี  การสรรหาบุคคลท่ีมี
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ความรู้เพ่ือให้มาบรรจเุป็นอาจารย์สอนท่ีสถาบนัการศกึษาแห่งนีใ้นยคุนัน้ไม่ใช่ภารกิจท่ีง่าย จากการ
ทบทวนวรรณกรรมในประเด็นนีพ้บว่า ในช่วงแรกของการจดัตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน     
นัน้ มีอาจารย์ประจ าทัง้สิน้ 7 คน ได้รับฉายาว่า “เซเว่นอพั” (7UP) หลงัจากท่ีเปิดรับนิสิตรุ่นท่ี 2 แล้ว 
มีนิสิตจ านวน 165 คน มีอาจารย์ 35 คน  แสดงให้เห็นว่า ดร.ธ ารง บวัศรี ได้สรรหาอาจารย์เข้าบรรจุ
ในสถาบนัการศึกษาแห่งนีม้ากมายหลายคนภายในระยะเวลาไม่นานนกั ถือเป็นความไม่พร้อมอีก
ประการหนึ่งในช่วงแรกของการจดัตัง้วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน นอกจากความไม่พร้อมของ
อาคารเรียน อาคารอ านวยการ หอนอน โรงอาหาร น า้ประปา ไฟฟ้า หนงัสือเรียน และความไม่พร้อม
ด้านอ่ืน ๆ ท่ีกลา่วมาแล้ว ผลการศกึษาในประเดน็นี ้มีดงัตอ่ไปนี ้

ประเทิน มหาขันธ์ (ไม่ระบุปี , น.31) ระบุว่า ในช่วงท่ี ดร.ธ ารง บัวศรี         
เป็นผู้บริหารวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน นัน้ ท่านเผชิญกบัสภาพความไม่พร้อมในเร่ืองการสรร
หาอาจารย์ประจ ามาบรรจุตามโครงการท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดเร่ืองการเงิน ข้อความข้างต้น 
สอดคล้องกบั ทวี หอมชง (ไม่ปรากฏปี, น. 23) ท่ีระบวุ่า ในช่วงต้นปี พ.ศ.2498 ตนเองใกล้ส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้วางแผนชีวิตไว้ว่าเม่ือส าเร็จการศึกษา
แล้วจะไปเป็นครูสอนท่ีโรงเรียนเกษตรกรรม ในสงักัดกรมอาชีวศึกษาท่ีต่างจงัหวดั ตามท่ีได้รับทุน
จากกระทรวงศกึษาธิการ แต่ช่วงปลายปี พ.ศ.2499 ขณะก าลงัใกล้เรียนจบชัน้ปีท่ี 5 ได้รับจดหมาย
จากกระทรวงศึกษาธิการให้ไปรายงานตัวต่อ “รองอธิการ” วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน            
จงึเดนิทางไปพบกบั ดร.ธ ารง บวัศรี ขณะนัน้ด ารงต าแหน่ง “รองอธิการ” ซึ่ง ดร.ธ ารง ได้พดูจาหว่าน
ล้อมให้เห็นวา่การเป็นอาจารย์สอนท่ีวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน นัน้เหมาะสมมากกว่าการเป็น
ครูสอนท่ีโรงเรียนเกษตรกรรมในต่างจังหวัด หลังจากพูดคยุกันพักใหญ่ ตนได้ยืนยันปฏิเสธว่าได้
ตดัสินใจแล้ววา่จะไปเป็นครูสอนท่ีโรงเรียนเกษตรกรรม แตท้่ายท่ีสดุ ได้เปล่ียนใจมาบรรจเุข้าท างาน
ท่ีวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ตัง้แตว่นัท่ี 2 เมษายน พ.ศ.2499 ดงัข้อความ 

“...อาจารย์ธ ารงท่านแจ้งให้ทราบว่ากระทรวงศึกษาฯเปิดวิทยาลัยวิชา
การศึกษา บางแสน ทราบว่าคณุก าลงัจะส าเร็จ ผมจึงอยากจะขอคณุไป
เป็นอาจารย์ท่ีนัน่  
ข้าพเจ้าตอบปฏิเสธทันที และเรียนกับท่านอาจารย์ธ ารงไปว่า ข้าพเจ้า
เตรียมตัวจะไปสอนในโรงเรียนเกษตรกรรม หรือวิทยาลัยเกษตร          
ตามความรู้ ความสามารถท่ีได้เรียนมา  
จ าได้ว่าท่านอาจารย์ธ ารงได้พยายามเกลีย้กล่อม ชกัแม่น า้ทัง้ห้าอยู่นาน 
คดิวา่ไมต่ ่ากวา่คร่ึงชัว่โมง ข้าพเจ้าก็ยืนกระตา่ยขาเดียวในท่ีสดุ 
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ดร.ธ ารง ทา่นพดูว่าตามใจคณุ คณุไปอยู่โรงเรียนเกษตรกรรม คณุเป็นแค ่
ครู แต่ถ้าคุณมาอยู่ท่ีบางแสน คณุได้เป็นอาจารย์นะ ข้าพเจ้าเจอไม้เด็ด
ของท่านรองอธิการหนุ่มเข้า ท าให้เกิดความสนใจ จึงได้ตอบท่านไปว่า    
ตกลงครับ และการตดัสินใจครัง้นัน้เป็นการเร่ิมต้นชีวิตราชการเม่ือวนัท่ี    
2 เมษายน พ.ศ.2499 และจบชีวิตราชการลงท่ีบางแสน เม่ือ พ.ศ.2534” 

หลังจากท่ีบรรจุเข้าท างานได้เพียง 3 ปี อาจารย์ทวี หอมชง ได้รับ
ทนุการศกึษาให้ไปศกึษาตอ่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการสนบัสนนุของ ดร.ธ ารง บวัศรี เน่ืองจาก 
ดร.ธ ารง ในฐานะผู้บริหารสงูสดุของวิทยาลยัวิชาการ ศกึษา บางแสน ในขณะนัน้ เห็นว่าอาจารย์ทวี 
ทุม่เทท างานให้กบัวิทยาลยัฯ ดงัข้อความ 

“เม่ือต้นปี พ.ศ.2502 ข้าพเจ้าได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ก่อนเดินทางได้ไปลาท่านรองอธิการ ท่านพดูให้ฟังว่าน่ีคณุ
ทวี การท่ีคณุได้ทุนไปเรียนครัง้นีอ้ย่าคิดว่าเป็นความเก่งกาจของคณุนะ 
ความจริงท่ีคณุสอบผ่านหรือท่ีผมให้คณุไปนีเ้ป็น REWARD ส าหรับการ
ตัง้ใจท างานของคณุ” 

หลังจากท่ี ดร.ทวี หอมชง ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกและกลับมา
ปฏิบตังิานท่ีสถาบนัการศกึษาแห่งนี ้ท่านได้ทุ่มเทท างานให้กบัสถาบนัการศกึษาแห่งนีเ้พ่ือตอบแทน
บญุคณุท่ีสถาบนัแหง่นีส้ง่ไปศกึษาตอ่จนถึงระดบัสงูสดุ  

จากข้อความข้างต้น สรุปได้ว่า วิธีการสรรหาบคุคลท่ีมีความรู้เพ่ือให้มาบรรจุ
เป็นอาจารย์ประจ าสอนนิสิตท่ีวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ของ ดร.ธ ารง บวัศรี นัน้ ท่านใช้
วิธีการประสานงานกบัสถาบนัการศกึษาในกรุงเทพ โดยเลือกนิสิตท่ีมีผลการเรียนดี ซึ่งใกล้จะส าเร็จ
การศกึษาระดบัปริญญาตรี เพ่ือให้มาท างานเป็นอาจารย์ประจ าสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ 

 ดร.วิลลิส พี พอร์ทเตอร์ กับกำรวำงรำกฐำนกำรผลิตครูให้วิทยำลัย
วิชำกำรศึกษำ บำงแสน 

ดร. วิลลิส พี พอร์ทเตอร์ เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญในการวางโครงสร้าง
การศึกษาให้กับสถาบนัการศึกษาแห่งนี ้แต่ทว่าแทบจะไม่มีบนัทึกเขียนถึงบุคคลท่านนี ้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบับคุคลทา่นนีพ้บวา่ มีการบนัทกึไว้น้อยมาก ผู้วิจยัได้ค้นหาบนัทึกเร่ืองราว
เก่ียวกับบุคคลนีพ้บว่า ท่านเป็นศาสตราจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอินดิอาน่า (บ้างก็
เรียกว่า “อินเดียน่า”) ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นหวัหน้าคณะอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยอินดิอานาให้เดินทางมาช่วยเหลือทางด้านการศึกษาให้กับวิทยาลัยวิชาการศึกษา    
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บางแสน ในปี พ.ศ.2498 กล่าวได้ว่า ดร. วิลลิส เป็นบคุคลท่ีวางรากฐานทางด้านการจดัการศกึษา
ให้กบัวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ในยคุเร่ิมก่อตัง้ ผู้วิจยัได้ถ่ายภาพ ดร.วิลลิส ซึ่งมีการบนัทึกไว้
ในบนัทกึ “25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 8 กรกฎ 23” มาน าเสนอประกอบ ดงัภาพ 5.14 

ภาพ 5.14 
แสดง ดร.วิลลิส พี พอร์ทเตอร์ 

นกัวิชาการผู้วางรากฐานการศกึษาให้แก่ ‘วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ: ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
8 กรกฎ 23 

 
จากภาพ ดร.วิลลิส พี พอร์ทเตอร์ อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญด้านการผลิตครูแห่ง

มหาวิทยาลยัอินดอิานา่ ทา่นเข้าใจสภาพการณ์ของประเทศไทยในช่วงเวลานัน้เป็นอย่างดี เน่ืองจาก
ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน เป็นนกัวิชาการผู้ ท่ีสร้างความเข้าใจให้แก่รัฐบาลประเทศ
สหรัฐอเมริกาให้เข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองและสภาพสังคมไทยในอดีต โดยเฉพาะความ
จ าเป็นท่ีจะต้องพฒันาการศกึษาให้กบัคนไทย  

เม่ือหมดวาระการปฏิบัติหน้าท่ีในประเทศไทยแล้ว ดร.วิลลิส พี พอร์ทเตอร์       
ได้เดินทางกลบัไปปฏิบตัิงานท่ีมหาวิทยาลยัอินดิอาน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ท าหน้าท่ีเป็นผู้
ประสานงานให้กับรัฐบาลไทยในการดแูลอาจารย์คนไทยท่ีเดินทางไปศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัอินดิอา
นา่ นบัได้ว่า ดร.วิลลิส มีความเก่ียวข้องกบัการศกึษาของประเทศไทยมายาวนาน ตอ่มาในปี พ.ศ. 
2523 ดร.วิลลิส ได้เดินทางกลบัมายงัประเทศไทยเป็นเวลา 5 สปัดาห์ และได้มีโอกาสเดินทางมา
เยือน “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต บางแสน” 1 สปัดาห์ เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ ซึ่งท่านได้
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แสดงปาฏกถาให้แก่คณาจารย์ นิสิตของมหาวิทยาลัยฯได้ฟัง ในโอกาสเดียวกันนัน้ท่านได้เขียน
บทความเร่ือง “ประสบการณ์ในการผลิตครู เม่ือ 25 ปีท่ีผา่นมา” มอบไว้ให้แก่ มศว บางแสน ด้วย 

ผู้วิจยัได้ค้นหา “บทความ” ท่ี ดร.วิลลิส พี พอร์ทเตอร์ เขียนไว้เม่ือครัง้เดินทางมา
เยือน “มศว บางแสน” เม่ือ พ.ศ.2523 ท่านได้เขียนไว้เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2523 (February 
14,1980) เน่ืองในโอกาสครบรอบ 25 ปี เนือ้หาท่ีเขียนมีความเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์และ
พฒันาการของสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ 

ผู้วิจยัได้น า “ข้อความ” ท่ี ดร.วิลลิส เขียนไว้โดยคงไว้ซึ่ง “รูปแบบ” และ “เนือ้หา” 
เดิม ตามท่ีท่านเขียน กระนัน้ก็ตาม มีบคุคลส าคญับางคนท่ี ดร.วิลลิส กล่าวถึงในบทความของท่าน 
ซึง่ผู้วิจยัได้ขยายความไว้ เพ่ือให้อา่นบทความนีเ้ข้าใจง่ายขึน้ ดงันี ้

General Mankorn Promyothee = พล.อ.มงักร พรหมโยธี 
Luang Sawat  = หลวงสวสัดสิารศาสตรพทุธิ  
Luang Prom = พล.อ.มงักร พรหมโยธี 
Dr. Bunthin Attagara = ศาสตราจารย์ ดร.บญุถ่ิน อตัถากร 
Dr.Saroj = ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี 
Mrs. Poonsap Navawong, = ทา่นผู้หญิง / ศาสตราจารย์พนูทรัพย์ นพวงศ์ 
Dr.Nibondh = ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศธิร 
Dr. Twee = ศาสตราจารย์ ดร.ทวี หอมชง 
เนือ้หาท่ีอยู่ใน “บทความ” ท่ี ดร.วิลลิส พี พอร์เตอร์ เขียนไว้ มีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้
TEACHER 

EDUCATION 
25 

YEARS AGO 
---------------------------------- 

BY WILLIS P. PORTER 
BANGSAEN 

February 14,1980 
I would like to tell you what teacher education was like in Thailand 25 

years ago. But first I wish to pay my respects to a number of people that I consider 
Thailand’s educational pioneers. I define an educational pioneer as one who has an idea 
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of what education can become, one who has a strong belief in the importance of 
education for youth and for the nation, one who can look to the future and identify changes 
which have to be made and one with sufficient courage to move ahead even though it may 
be difficult and in spite of many criticisms, 

The first educational pioneer on my list is General Mankorn Promyothee. 
When we came to Thailand General Promyothee was the Minister of Education and the 
Lord Mayor of Bangkok, a very powerful man in Pibhul’s cabinet. He was very unhappy 
about the quality of education. It was not difficult to convince him that the way to change 
and to improve education was to vastly improve the preparation of teachers.  

In 1953 teacher education was a branch of secondary under Luang 
Sawat as Director General. Teacher education held the lowest rung on the educational 
ladder in terms of quality of teacher and in terms of budget. Within 2 years this was 
changed and Luang Prom issued and order making teacher education a separate 
department and giving it the highest priority in the Ministry of education for budget and 
support. It  was my great privilege to be able to consult with him from time to time on the 
progress being made to lay a solid foundation for teacher education. 

The second education pioneer on my list is Dr. Bhunthin Attagara. He 
was then the Director of the External Affairs Division and Foreigner with any business or 
interest in the Minister of Educational had first to go to see Dr. Bhunthin Attagara. I visited 
with him many many times about my responsibilities in Thailand about Problems of 
education, particularly teacher education and he was always most helpful. 

Whenever I wanted to see the Minister of Education I was first to 
Dr.Bhunthin and discuss with him. He would there go to Luang Prom and Explain what I 
wanted to talk about so Luang Prom was always prepared to respond to whatever request 
was being made. 

But even more than being a close personal friend and a wise counsellor, 
Dr.Bhunthin was a great supporter of education. Any Thai and there were many, who 
came to him with ideas he would advise and give strong support. And when he became 
Director General of Teacher Education. As I shall indicate later, many many changes and 
improvements were made. 
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Third on my list of pioneers is not one but group. I refer to Dr.Saroj, Miss 
Natahales Chantana Seela, Mr.Tuak. Mr.Pitak. They had recently returned with degress 
form United State and were assigned to Prasarn Mi Tr. They were the ones in the early 
days responsible for laying the foundation for your present University. They and many 
more were from Indiana were the ones had the privilege of working with for eight years. 

My next pioneer is Mrs. Poonsap Navawong, in 1954, she and miss 
Charoontut were the only member of department of education in the Faculty of Arts at 
Chulalongkorn University. She is the one who insisted that the University should have a 
separate Faculty of Education and she worked at it day night until she was successful,  

I am sure that there are many others who should be in my list of 
pioneers. But I must skip over many years and pay my respects to two who I consider 
present day pioneers. Two men who I predict will provide you with leadership during the 
1980 as you grow and make changes refers to Nibondh and Dr.Twee. 

When Dr. Nibondh visited with us in Indiana a little over two months ago 
he said that he had become the president of a sleeping giant and that his job is to wake it 
up. I have visited with him long enough to know that the sleeping giant is already move 
from its slumbers.  

Dr. Nibondh is a good politician. He knows everyone who is needed to 
give support to his many very ambitious programs. You can expect many changes in the 
next few years. And I hope you will give him your full support. 

Dr. Twee has already been a pioneer for ten years. He had an idea that 
an aquarium and a museum could enrich your teaching in the sciences, could become a 
great source for education and pleasure to millions of people, but perhaps the most 
important, could build an awareness of the great resource that marine life is to the people 
of Thailand.  

His leadership to this institution not only means vast expansion of your 
aquarium and museum but solid support in strengthening your entire program. He too will 
need your support. 



125 
 

I turn now to a brief description of teacher education in 1945. During 
January of 1954, I visited a number of your teacher training institutions with Dr. Kaw, Mrs. 
Snochit,, Miss Roungranata, Miss Aree, Mrs. Prachoomsook, Mr. Tuak, and Mr.Jaroern,  

At that time they were two year institutions beyond grade tem. In many 
communities there was a school for boys and a school for girss. No one thought you could 
put boys and girls of that age together in the same institution. 

There were 32 institutions in the provinces. They ranged in size form 29 
students with tem teachers in Nakorn Pathom to 150 in Ubol. There were 253 teachers and 
only one had the bachelors degree. 

With the exception of Chiengmai, they had facilities which were so bad 
that you could not believe condition under which prospective teachers were being 
educated. In several the dormitory space was so small that they had to sleep two per bed. 
There were no library resources. They did not need library materials because all 
instruction was from the teacher with students taking notes and memorizing the teacher’s 
words. 

My responsibilities with the U.S Foreign Aid Program was to find ways of 
improving teacher education. Working closely with Dr. Kaw, we planned a new curriculum 
for the provincial schools. And it was a very radical departure from the curriculum then 
being used.  

We knew that teachers would never be able to follow that curriculum 
without help. So we organized a six –week summer session which was held at 
Suansunantha School. All teachers from the Provinces were required to attend. After a 
year of testing the new curriculum, Luang Prom Issued an order making that curriculum 
official. 

It was very evident that if teacher education was to be improved, 
Thailand would need quality institutions to prepare teachers for schools of all levels. Our 
U.S. Foreign Aid Program was willing to sponsor a contract with the Ministry of Education 
to develop one such institution. 
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It was also obvious that one person could not do very much by way of 
assisting the development of a college of education. It was my responsibility to write the 
proposal for that project. 

The question arose, shall it be a new institution or shall assistance be 
given to an existing institution. I had visited Chulalongkorn and Prasarnmitr and I had 
difficulty in deciding which would be the better place. Prasarnmitr had these young, 
enthusiastic teachers but with very limited space and facilities. Chula had only two staff 
members in education but it was an established institution with space to expand and, 
perhaps most important, it was the oldest and most prestigious institution.  

As I said teacher education was under Luang Sawat and Prasarnmitr 
belonged to the Ministry of Education. If the project were with Chulalongkorn, the Ministry 
of Education would have no control.  

When I was asked for my recommendation, I gave arguments for both 
institutions but no definite recommendation. I believe I somewhat favored Chulalongkorn. 
The matter was discussed at length in the Ministry of Education. Someone, I believe it was 
Dr.Bhuntin talked with Mom Slab, Secretary, General at Chula and to Dean Rong of the 
Faculty of Arts.  When he reported their unfavorable reaction or perhaps I should say less 
than favorable reaction to the Minister, Luang Prom gave a quick answer “Put it at 
Prasarnmitr”  

Looking ahead ten years, what kind of an institution would this be. At 
that time Prasarnmitr had 180 males students I knew it had to be much larger than with a 
much different program. So I went to my friend Luang Sawat and asked him the purpose 
of the institution and how large he thought it should. He said he wanted an institution to 
train teachers for his teacher tresses for primary and secondary schools, and a few 
administrator for the Ministry of Education and how large an institution. His answer was 
360 just double the existing enrollment.   

I spent over a month studying your educational statistics and making 
plans. I returned to Luang Sawat and said “Brace your feet because you won’t believe me. 
You have to have an institution of 6,000 students within ten years” of course he could not 
believe it. But when he saw the plan which I had drawen up he agreed. 
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The college at the time had a classroom an administration building two 
dormitories for 180 student, and a home for the president. There was a total of 400 book-
half in English and half in Thai, all on the third floor and all under lock and key.  

Our contract provided S 250,000 of B 5 M for library books and library 
furniture. It was own view that if the pattern of instruction was to be changed, there must 
be a library in the center of the campus and that it must be equipped with a great variety 
of instructional material. 

We need man power to assist Dr. Saroj and his staff so the contract 
provided for personal. And if the institution was to have a highly qualified staff, a large 
number of Thais had to be sent abroad for further study. So that was included in the 
contract. After months of hard work and lots of consultation with Dr.Saroj and his staff and 
personal in the Ministry of Education, the proposal was sent to Washington where it was 
approved.  

The next step was to find an institution willing to take on this very large 
job. Indiana University was selected and in December, 1954 the Contract was signed. On 
January, Dr. Johnson and Dr. Frauzen arrived. Soon after that books and materials for the 
library began to come. Then more personal. 

Ten participants who had been sent to Indiana before the contract was 
signed were expected to return to the College. In September of 1955, eighteen more 
participants were on their way to Indiana. And each year another large group was 
selected. Let me see all on your staff who studied at I.U. 

Mrs. Poonsap had been persistent in her desire to have a new Faculty of 
Education al Chula. And I had given her encouragement and we both had strong support 
from Dr. Bhuntin. So in 1956 the Contract was extended to assist in the development of 
that Faculty.  

To make a very long story short. The Contract lasted for a period of eight 
years (1954-1962). During that time 32 faculty members from I.U. served in Thailand. One 
hundred fifty Thais studied in the U.S. A new library was built the first in all of Thailand 
planned in terms of the purpose for which it was to serve.  
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And a solid foundation was being laid for what you know today as a 
strong Faculty of Education and Srinakarinwirot U. an institution with several campuses, 
over 23,000 students and a staff of well over 1,000 professional workers. This has been a 
tremendous achievement and an excellent example of cooperative endeavor by people 
from two countries, half the world apart in distance out close in their desire for good 
education for youth.  

Perhaps I should tell you how this institution at Bangsaen happened to 
be established. Luang Promiothi had a summer home here and he wanted a college that 
would give him prestige. M.L.P. was then Under Secretary of Education. He too wanted a 
college that would give him prestige. M.L.P. was then Under Secretary of Education. He 
too want ed a college that would give him prestige both were members of the Government 
Board of the College.  

So at the meeting of the Board they would not agree as to which one 
would get a college. So they compromised Luang Prom got his college at Bangsaen and 
M.L.Pin got his college at Patumwan. And our Contract personal were requested to give 
assistance to these two branches. 

In July 1955, this institution opened with 43 students and seven staff 
members. Today you have over 3,000 students and over 200 staff members. 

As I look ahead to the next ten year I can identify many problems and 
areas which must be given careful attention such as the careful planning needed as you 
expand to include new programs, new programs dealing with the protection of your 
environment, etc. 

I have chosen to talk about only two problems which must be solved in 
the very near future. 

I have chosen to talk about only two problems which must be solved in 
the very near future. We visit your Demonstration School. I was surprised and 
disappointed. I had expected to see eight or ten members of your Faculty of Education 
and a few members of other faculties in those schools.  

And I had expected to see many of your students there. And what I saw 
were only the teachers and administrators assigned to those schools. And then I learned 
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that forty children of your staff members go by bus to attend other schools in Chonburi. So 
I concluded that this is a demonstration school in name only. A demonstration school must 
demonstrate a good educational program for the public school of the future not schools at 
they are today. 

 Scientists have to have their labs if they are to be good teachers of 
science. Engineers have to have their very special equipment and labs if they are to teach 
engineering. Medical doctors have to have their hospitals and clinics if they are going to 
practice medicine.  

Now what do teachers of teachers have to have? Of course, it has to be 
a laboratory where there are teachers and children-teachers and students. Let me suggest 
that you make that demonstration school your laboratory. Every member of the Faculty of 
Education should spend some time in the Demonstration School every week.  

That is where you help the teachers prepare and to teach the way than 
to have a group of your students to teach. What better way than to have a group of your 
students work with you and a teacher to help change the pattern of instruction. What better 
experience for your students than to have them work with a group of children. 

Members of other faculties too should use that resource to help their 
students understand how to translate content into good teaching. For example, teachers of 
geography, or teacher of biology or chemistry could each work with one teacher to help 
him become a better teacher in his field. Each of you could share materials with teachers 
in the demonstration school to help them become better informed and thus better 
teachers. 

Do not try to change the whole school at once. Work with a few teachers 
at a time. And will you be sure to comment any teacher who does a good job. Write that 
teacher a note expressing your appreciation. Or tell the principal or tell Dr. Twee about the 
good job the teacher is doing and let them commend the teacher. That will make the 
teacher feel good and will do much to build morale within the staff of the school.  

Let me express a hope that the next time we come to Bangsaen we will 
find a real demonstration school. Instead of your staff sending their children to Cholburi. 
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Parents in Cholburi will be crying to have their children in your school then you will have a 
school that all of you will be proud to say “This is our Demonstration School.” 

The other problem which I am not going to discuss but will merely 
mention because my discussion will have to be with Dr. Nbondh. That is that something 
must be done to find ways of promoting your senior staff members who are doing 
outstanding work to full professor – ship. But I must warn that before that can be done, 
each of you must produce so you will be worthy of being called a full professor. 

Again let me congratulate you on the progress which you have made in 
building an institution of quality and the contribution you have made in expanding and 
improving education in Thailand. Your school system will stand as a monument to General 
Promyothi who saw the relationship of education to the development of Thailand. This 
university will be a monument to Dr.Saroj and those who in the early years laid a solid 
foundation.  

The enterer teacher education system and the museum of Science will 
be monuments to Vision and strong support of Dr. Bhuntin Decades in the future people 
will look back and Judge whether Dr. Nibondh and Dr. Twee and those who work with 
them built well on the foundation which was laid for them as Director of the Contract I was 
required to submit Semi- Annual reports to the Government Board of the College in closing 
I would like to quote four paragraphs from the introduction to my first report. I believe what 
I said twenty-five years ago holds true for your nation and for your university today. 

1. Thailand has the resources – human and material to support a 
college of education which will be second to none in this part of the world. 

2. The success in developing this kind of institution will depend, in a 
large measure on careful planning by those who establish policy governing the College 
and financial support implement those plans. 

3. A great need for developing all levels of education is to find ways of 
challenging and freeing members of the teaching profession so that they may exercise 
initiative and creative activities in their work children and with students. 

4. The quality of education in Thailand will very largely depend upon the 
vision, the anitiative and the competence of the men and woman who shape the 
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educational program of the future. The college should and will contribute significantly to 
that quality.  

We extend to all of you our thanks for these delightful few days with you 
and we extend to each of you our sincere good wishes.  

W.P.Porter 
February 14, 1980 

ข้อความข้างต้น คือบทความท่ี ดร.วิลลิส พี พอร์ทเตอร์  (Dr. Willis P. Porter) 
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอินดิอานา (Indiana University) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
หวัหน้าคณะอาจารย์ท่ีเดนิทางมาวางรากฐานการผลิตครูให้กบัวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ในปี 
พ.ศ.2498 ผู้ ท่ีวางรากฐานการผลิตครูให้กับวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน หลังจากนัน้ท่านได้
เดินทางกลบัไปปฏิบตัิงานท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา และเดินทางมาเย่ียมชมสถานศกึษาแห่งนีอี้ก 25 
ปีต่อมา (ขณะท่ีท่านเดินทางมาบรรยายอีกครัง้นัน้สถาบันการศึกษาแห่งนีไ้ด้ยกฐานะเป็น 
“มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน”) พร้อมกบับรรยายให้คณาจารย์ บคุลากร และ
นิสิต สถาบนัการศกึษาแหง่นีไ้ด้ฟัง พร้อมกบัเขียนบทความนีใ้ห้ไว้.  

 ประเพณีของนิสิตวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน  
จากการศึกษาในประเด็น “ประเพณีของนิสิตวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน”    

ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 4 ประเดน็ยอ่ย ประกอบด้วย ประเด็นแรก ประเพณีการ
ตัง้ช่ือรุ่น ประเด็นท่ีสอง ประเพณีการรับน้องใหม่ ประเด็นท่ีสาม ประเพณีการวิ่งขึน้เขาสามมุข 
ประเดน็ท่ีส่ี ประเพณีการนบัถือรุ่นพ่ี-รุ่นน้อง ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o การตัง้ช่ือรุ่น และสีประจ ารุ่น 

นบัตัง้แต่ปี พ.ศ.2498 ซึ่งเป็นปีท่ีวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เปิดรับ
สมคัรนิสิตเป็นรุ่นแรก ได้มีประเพณีท่ีปฏิบตัิสืบทอดต่อกันมาตัง้แตต้่น คือ การก าหนดช่ือรุ่นและสี
ประจ ารุ่น เพ่ือแสดงถึงความสมานสามคัคีภายในรุ่น และเรียกขานเม่ือมีการพบปะในการชมุนมุศิษย์
เก่าตามโอกาสอนัควร โดยนิสิตรุ่นนัน้ ๆ จะร่วมกนัตัง้ช่ือรุ่น ส่วนมากจะก าหนดเป็นช่ือสตัว์และไม่ซ า้
กบัรุ่นพ่ี สว่นสีประจ ารุ่นจะหมนุเวียนกนัไป  

จากการศกึษาจากเอกสารพบว่า การตัง้ช่ือรุ่นนัน้จะก าหนดเป็นช่ือสตัว์เกือบ
ทัง้หมด มีเพียง 2 รุ่นเท่านัน้ท่ีไม่ได้ตัง้ช่ือรุ่นเป็นช่ือสตัว์ คือ รุ่น 3 ซึ่งใช้ช่ือว่า “อรชร” สาเหตท่ีุใช้ช่ือนี ้
มีการเลา่ตอ่ ๆ กนัมาวา่ตัง้ช่ือรุ่นตามช่ือ “คลองอรชร” ท่ีอยู่ใกล้ ๆ หอพกั (เน่ืองจากหอพกัท่ีวิทยาลยั
วิชาการศึกษา บางแสน นัน้ยังสร้างไม่เสร็จ) นิสิตรุ่น 3 จึงถูกฝากเรียนร่วมกับนิสิตวิทยาลยัวิชา
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การศกึษา ปทมุวนั ซึง่ตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ เป็นการฝากเรียน 1 ปี ในช่วงนัน้ผู้บริหารสถานศกึษาแห่งนี ้
ก าลงัเร่งสร้างหอพกัส าหรับนิสิตซึ่งยงัไม่เสร็จสิน้ หลงัจากฝากเรียนได้ 1 ปี ประกอบกบัสร้างหอพกั
เสร็จเรียบร้อย จงึให้กลบัมาเรียนตอ่ท่ีวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ส่วนคลอง “อรชร” นัน้ ถกูถม
ดนิเพ่ือสร้างถนน “องัรีดนูงัต์” ในเวลาตอ่มา 

ประเทิน มหาขนัธ์ (ไมร่ะบปีุ, ไมป่รากฏหน้า) ส่วนอีกรุ่นหนึ่งท่ีไม่ได้ใช้ช่ือสตัว์ 
คือ รุ่นท่ี 22 โดยใช้ช่ือรุ่นว่า “บวัขาว” รุ่นบวัขาวนีใ้ช้สีรุ่น คือ เหลือง – ด า การท่ีนิสิตตัง้ช่ือรุ่นว่า      
“บัวขาว” พบว่ามีความเก่ียวข้องกับบริบททางการเมือง และบริบททางสังคมในช่วงเวลานัน้ 
เน่ืองจากหลงัเหตกุารณ์เดือนตลุาคม พ.ศ.2516 โดยเฉพาะเหตกุารณ์วนัท่ี 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 
และวนัท่ี 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 ท่ีรัฐบาลเผด็จการใช้ก าลงัทหาร ลกูเสือชาวบ้าน และกลุ่มประชาชน
ท า ร้ายนิสิต ประชาชนจนมีผู้ เ สียชีวิตจ านวนมาก บริบททางการเมืองในช่วงนัน้กระแส 
“ประชาธิปไตย” ก าลงัเบ่งบานในสงัคมไทย โดยเฉพาะในมหาวิทยาลยั ท าให้นิสิตรุ่น 22 ต้องการ
แสดงออกในสิ่งท่ีแตกตา่งจากนิสิตรุ่นพ่ี ความไม่ต้องการอยู่ในกรอบประเพณีดัง้เดิมท่ีปฏิบตัิสืบต่อ
กันมา จึงตัง้ช่ือรุ่นว่า “บวัขาว” แต่ก็เป็นเพียงรุ่นเดียวในช่วงเวลานัน้ หลังจากนัน้นิสิตรุ่นต่อมาก็
กลบัมาตัง้ช่ือสตัว์ตามเดิม ทว่า เวลาต่อมานิสิตรุ่น 23 ได้ตัง้ช่ือรุ่นว่า “ฉัทฑนัท์” เป็นการตัง้ช่ือจาก
สตัว์ในเทพนิยาย จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่านิสิตสถาบนัการศกึษาแห่งนีไ้ด้ตัง้ช่ือรุ่นจนถึง ปี 
พ.ศ.2547 และยกเลิกไป  

การตัง้ช่ือรุ่นในสมยัท่ีเป็นวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน นัน้ นิสิตแตล่ะรุ่น
ยงัมีความเป็นหนึ่งเดียวกนัอยู่มาก แตเ่ม่ือมีการจดัตัง้คณะและภาควิชาต่าง ๆ เพิ่มขึน้ เร่ิมมีการจดั
กิจกรรมตามคณะ ตามภาควิชาท่ีเปิดสอนมากขึน้ ประกอบกบัจ านวนนิสิตมีมากขึน้อย่างต่อเน่ือง 
ท าให้การรวมรุ่นในลักษณะชัน้ปีท าได้ยาก ปัจจุบันถึงแม้จะมีการตัง้ช่ือรุ่นกันอยู่แต่ก็เป็นเพียง
สญัลกัษณ์เท่านัน้ นิสิตบางคนยงัไม่ทราบเลยว่าสญัลกัษณ์รุ่นของตวัเองคืออะไร เพราะช่ือสตัว์ใน
เทพนิยายนัน้จ ายาก ก็คงสกัวนั การตัง้ช่ือรุ่นคงจะหมดความหมายไปในท่ีสดุ หลายปีมาแล้วเราเคย
มีแนวคิดกนัว่าจะจ ากดัช่ือรุ่นอยู่ท่ี 30 รุ่น แล้วใช้วิธีการวนกลบัไปเร่ิมต้นใหม่ โดยรุ่นพ่ีมีการส่งมอบ
ธงประจ ารุ่นในลักษณะสืบทายาทก็จะท าให้แต่ละรุ่นคงอยู่ตลอดไป เพราะจะมีรุ่นน้องมาสืบทอด
เป็นม้าสีหมอกท่ี 2 ศรอนงค์ท่ี 2 อะไรท านองนี ้และรุ่นพ่ีก็มีโอกาสได้ถ่ายทอดประเพณีอนัดีงาม
ให้กับรุ่นน้องต่อไป แต่คงจะสายเกินไปแล้วล่ะ สกัวนัก็คงหมดช่ือสตัว์ให้ตัง้ และประเพณีนีก็้คงจะ
เลิกรากันไปในท่ีสุด ถ้าอยากให้ประเพณีนีค้งอยู่ ก็น่าจะปรับเปล่ียนกลบัคืนมาสู่สามญั หาช่ือสตัว์
ธรรมดา ๆ ยงัมีอีกเยอะเลยน้องเอย๋ 

ผู้วิจยัได้ค้นหา ปี พ.ศ.ท่ีนิสิตเข้าศึกษา ช่ือรุ่น และสีประจ ารุ่น ตัง้แต่รุ่นแรก
จนถึงรุ่น 50 โดยจดัท าเป็นตารางเพ่ือให้มองเห็นชดัเจน เข้าใจง่าย ดงัตาราง 6.1 
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ตาราง 6.1 
แสดงการตัง้ช่ือรุ่น ปีท่ีเข้าศกึษา และสีประจ ารุ่น 

ของนิสิตวิทยาลยัวิชาการศกึษา วิทยาเขต บางแสน 
  

รุ่นท่ี ปีที่เข้ำศึกษำ ช่ือรุ่น สีประจ ำรุ่น 
1 2498 ม้ามีหมอก ด า 
2 2499 ศรอนงค์ เหลือง-ด า 
3 2500 อรชร ขาว-แดง 
4 2501 ช้างผงาด น า้เงิน-ขาว 
5 2502 ฉลามขาว เขียว –ขาว 
6 2503 มดทอง เหลือง-ด า 
7 2504 ผึง้หลวง ขาว-แดง 
8 2505 สิงห์ผยอง น า้เงิน-ขาว 
9 2506 อินทรีผงาด เขียว-ขาว 
10 2507 พยคัฆราช เหลือง-ด า 
11 2508 จงอางขาว ขาว-แดง 
12 2509 ยงูทอง น า้เงิน-ขาว 
13 2510 เอราวณั เขียว-ขาว 
14 2511 กระทิงด า เหลือง-ด า 
15 2512 เหา่ไฟ ขาว-แดง 
16 2513 พิราบขาว น า้เงิน-ขาว 
17 2514 หงส์ขาว เขียว-ขาว 
18 2515 เสือดาว เหลือง-ด า 
19 2516 จามรี ขาว-แดง 
20 2517 นางนวล น า้เงิน-ขาว 
21 2518 กรกฎ เขียว-ขาว 
22 2519 บวัขาว เหลือง-ด า 
23 2520 ฉทัทนัต์ ขาว-แดง 
24 2521 เหมราช น า้เงิน-ขาว 
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25 2522 ตฤณสีห์ เขียว-ขาว 
26 2523 มฤคมาศ เหลือง-ด า 
27 2524 พณิณธร ขาว-แดง 
28 2525 ภมุรินทร์ น า้เงิน-ขาว 
29 2526 ชฎาย ุ เขียว-ขาว 
30 2527 ศฤคาล เหลือง-ด า 
31 2528 นเคศวร ขาว-แดง 
32 2529 มธุการ น า้เงิน-ขาว 
33 2530 ทวิชากร เขียว-ขาว 
34 2531 พิหเคนทร์ เหลือง-ด า 
35 2532 ณลัลกณัฑ์ ขาว-แดง 
36 2533 อตทิิน น า้เงิน-ขาว 
37 2534 เคนกรี เขียว-ขาว 
38 2535 เก็จทรายแก้ว เหลือง-ด า 
39 2536 กฤติกา ขาว-แดง 
40 2537 สตัประพทัธ์ น า้เงิน-ขาว 
41 2538 ธีรวรการ เขียว-ขาว 
42 2539 เอกภทัร์ภมุรินทร์ เหลือง-ด า 
43 2540 เศวตชาด ชลทิศ ขาว-แดง 
44 2541 วิลินกร น า้เงิน-ขาว 
45 2542 นรินทราทิตย์ เขียว-ขาว 
46 2543 สตัตนิลบษุย์ เหลือง-ด า 
47 2544 วริช ขโลทร ขาว-แดง 
48 2545 กาญจนา จนัทร น า้เงิน-ขาว 
49 2546 วนพิชญภากร เขียว-ขาว 
50 2547 ทศวชิรชลธี เหลือง-ด า 

 

จากข้อมูลท่ีระบุไว้ในเอกสารนัน้ ผู้ วิจยัพบการตัง้ช่ือรุ่น และสีประจ ารุ่นเพียง 50 รุ่น 
ดงัท่ีสรุปเป็นตารางข้างต้น 
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o  ประเพณีการรับน้องใหม ่

มนสั สวุรรณ (ไมร่ะบปีุ, ไม่ระบหุน้า) ระบวุ่า ประเพณีการรับน้องใหม่จดัเป็น
กิจกรรมส าคญัของสถาบนัอดุมศกึษาท่ีนิสิต นกัศึกษาทกุสถาบนัตา่งมีประเพณีต้อนรับน้องใหม่ซึ่ง
เป็นนิสิตใหม่ การต้อนรับน้องใหม่ของนิสิตวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ไม่ได้รุนแรง หนกัหน่วง 
ดงัเชน่การรับน้องของสถาบนัการศกึษาแห่งอ่ืน รุ่นพ่ีของสถาบนัการศกึษาแห่งนีจ้ะใช้เวลาประมาณ 
2-3 วนัเทา่นัน้ในการจดักิจกรรมนี ้โดยจะจดัในวนัเดียวกบัวนัไหว้ครู รุ่นพ่ีจะประสานกบัอาจารย์โดย
ให้มีการไหว้ครูในภาคเช้า เม่ือไหว้ครูเสร็จสิน้จะเป็นกิจกรรมการต้อนรับน้อง ส่วนใหญ่รุ่นพ่ีปี 2 ปี 3     
และปี 4 จะช่วยจดัท าซุ้มและสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือน้อง กิจกรรมท่ีจดัขึน้จะออกแนวคล้าย ๆ กัน 
เชน่ มีการขดุหลมุท าเป็นโพรงให้น้องคลานลอด ให้รุ่นน้อง วิ่ง กลิง้ คลาน มดุ ปะแปง้ ร้องร าท าเพลง 
สารพดัวิธีการท่ีรุ่นพ่ีจะแกล้งน้อง แตไ่มไ่ด้แกล้งกนัรุนแรงถึงเลือดตกยางออกอย่างท่ีเป็นข่าวดงัเช่นท่ี
เกิดขึน้ในหลายสถาบนัการศกึษา พอตกค ่าก็จะเป็นงานรับขวญัน้อง เม่ือรับขวญัน้องเสร็จสิน้ก็ถือว่า
กิจกรรมรับน้องใหมเ่สร็จสิน้ 

เม่ือเปล่ียนช่ือจาก “วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” เป็น “มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน” กิจกรรมการรับน้องใหม่ยงัคงถูกปฏิบตัิสืบต่อกันมา หลงัจากท่ี
เปล่ียนช่ือเป็น “มหาวิทยาลัยบูรพา” ประเพณีการรับน้องก็ยังคงได้รับการปฏิบัติต่อกันมา
เช่นเดียวกัน แต่จะเปล่ียนแปลงไปบ้างคือ มีการรับน้องแยกตามคณะต่าง ๆ มีการแบ่งการรับน้อง
ของมหาวิทยาลยั และแบง่แยกย่อยตามคณะ และหน่วยงานระดบัย่อยลงมา จะเห็นได้ว่าในบางปี
รุ่นพ่ีบางคณะจดักิจกรรมรับน้องใหม่นานเป็นเดือน ผู้ ท่ีมีบทบาทในส่วนงานกิจกรรมนิสิตจึงร่วมกัน
จดัประชมุปรึกษาหารือกนัขึน้เก่ียวกบัเร่ืองนีห้ลายครัง้ โดยให้มีการปรับลดเวลาในการรับน้องจากท่ี
รับกันยาวนานเป็นเดือนให้สัน้ลง เพราะจะได้ไม่ไปกระทบกับการเรียนของน้อง ซึ่งน้องใหม่จะต้อง
ปรับตวักบัการใช้ชีวิตระดบัอดุมศกึษาอยา่งมาก โดยตัง้ใจจะให้เป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์มากขึน้ 

o   ประเพณีการว่ิงขึน้เขาสามมขุ  
มนสั สวุรรณ (ไม่ระบปีุ, ไม่ระบหุน้า) ระบวุ่า นิสิตรุ่น 14วนัท่ี 8 กรกฎาคม 

พ.ศ.2498 เป็นวันก่อตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน และถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนา
สถาบนัการศึกษาแห่งนี ้ด้วยเหตุนี ้ทุกวนัท่ี 8 กรกฎาคม ของทุกปี จะมีการจดักิจกรรมเพ่ือเฉลิม
ฉลองวนัคล้ายวนัสถาปนาสถาบนัการศึกษา โดยเรียกว่า “วนั 8 กรกฎ” ซึ่งจดัขึน้มายาวนานและ
ยังคงจัดสืบต่อกันไป ถือเป็นงานประเพณีท่ีส าคัญยิ่งของพวกเราชาว เทา -ทอง กิจกรรมตาม
ประเพณีอย่างหนึ่งท่ีจัดต่อเน่ืองยาวนานจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ “การวิ่งประเพณีเขาสามมุข”              
ดงัภาพ 5.15 
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ภาพ 5.15 
แสดงประเพณีการวิ่งขึน้เขาสามมขุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากภาพประกอบการเขียน  
“4 ปีท่ีบางแสน :ผมได้อะไร” ของ ศ.ดร.มนสั สวุรรณ นิสิตรุ่น 14 

 
ข้อมูลจากวารสารแนะน ามหาวิทยาลัยบูรพาระบุว่า ประเพณีการวิ่งขึน้เขา

สามมุขของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพานัน้มีมายาวนาน ตัง้แต่สถาบันแห่งนีย้ังใช้ช่ือว่า “วิทยาลัย
วิชาการศึกษา บางแสน ”  ซึ่ งจัดขึ น้ต่อ เ น่ือง เ ป็นประจ าทุกปี  เ พ่ือร าลึกถึ งวันสถาปนา
สถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ซึง่เปิดโอกาสให้นิสิตทกุคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนีไ้ด้ ในอดีตนัน้ผู้บริหาร
จะจดัให้มีรถมาคอยรับนิสิตท่ีต้องการวิ่งภายในรัว้สถาบนัการศกึษาโดยจะไปส่งท่ีเชิงเขาสามมขุ ซึ่ง
เป็นจุดเร่ิมต้น ส่วนเส้นทางนัน้ก็จะเร่ิมปล่อยตวัท่ีเขาสามมขุ โดยวิ่งผ่านแหลมแท่นไปทางถนนริม
ทะเล โดยวิ่งเลาะเส้นทางเลียบชายหาดมาเร่ือยจนเข้าถนนเลียบชายหาดเป็นทางยาว วิ่งมาจนถึง 
“วงเวียนปลาโลมา” ซึ่งชาวบางแสนจะรู้จกัวงเวียนนีดี้ จากนัน้จะวิ่งเข้าถนนลงหาดบางแสน เพ่ือไป
ยงัมหาวิทยาลยั จุดเส้นชยัจะอยู่บริเวณลานธรรม นอกจากนี ้ผู้บริหารยงัได้จัดให้มีการท าบุญตกั
บาตร จดักิจกรรมประกาศเกียรติคณุด้านตา่ง ๆ แก่นิสิต บคุลากร ของมหาวิทยาลยั ทัง้ศิษย์เก่าท่ีมี
อปุการคณุ และศษิย์ปัจจบุนั บางปีท่ีเป็นโอกาสครบรอบส าคญัก็อาจจะมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเป็น
พิเศษ เช่น โอกาสครบรอบ 25 ปี หรือ 30 ปีท่ีผ่านมา ข้อความข้างต้น สอดรับกับรายงานประจ าปี 
พทุธศกัราช 2539 มหาวิทยาลยับรูพา จดัท าโดย กองแผนงาน กล่าวไว้ในหน้า 9 หวัข้อ “ประวตัิโดย
ย่อของมหาวิทยาลยั” ระบไุว้ในย่อหน้าท่ี 2 ว่า เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 วิทยาลยัวิชาการ
ศกึษา บางแสน ได้ก่อตัง้ขึน้ ซึ่งชาววิทยาลยัวิชาการศึกษาแห่งนีถื้อว่าวนัท่ี 8 กรกฎาคม ของทุกปี
เป็นวนัคล้ายวนัสถาปนาสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ 
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มีความเช่ือบางประการเก่ียวกับประเพณีการวิ่งขึน้เขาสามมุข คือ หากนิสิต
คนใดไม่เข้าร่วมประเพณีวิ่งเขาสามมุขก็จะเรียนไม่จบ บริเวณเส้นชยันีเ้องท่ีมีความเช่ือว่าถ้าหาก
นิสิตคนใดได้วิ่งเหยียบตวัอกัษร A ท่ีเขียนไว้ตรงเส้นชยั (จะมีอกัษร A B C D F ให้เลือกเหยียบ) ก็จะ
ท าให้นิสิตคนนัน้มีผลการเรียน A อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเป็นความเช่ือก็ตาม แตอ่กัษร A ก็จะถูก
นิสิตว่ิงเหยียบจนกระทัง่สีจางไปเลยทีเดียว ปัจจบุนัประเพณีนีไ้มไ่ด้รับการปฏิบตัิสืบตอ่กนั เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ปรับระบบการเปิดรับนิสิตภาคต้นตามระบบของมหาวิทยาลัยในอาเซียน 
หลงัจากเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

o ประเพณีการนบัถือรุ่นพ่ี-รุ่นน้อง 
นิสิตวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน จะให้ความส าคญักบัการนบัถือความ

เป็น รุ่นพ่ี – รุ่นน้อง ดงัท่ี มนสั สวุรรณ (ศาสตราจารย์ ดร.มนสั สวุรรณ) นิสิตวิทยาลยัวิชาการศกึษา 
รุ่น 14 (เข้าเรียนในปี พ.ศ.2511-2514) ได้ระบุว่า การท่ีได้เข้ามาศึกษาในวิทยาลยัวิชาการศึกษา       
บางแสน  ซึ่งในขณะนัน้ผู้บริหารสถาบนัการศึกษาแห่งนีมี้นโยบายให้นิสิตทุกคนจะต้องพักอยู่ใน
หอพกัชายภายในรัว้สถาบนัการศึกษาแห่งนีเ้ท่านัน้ การพกัอยู่ร่วมกนัได้ท าให้เกิดวฒันธรรมการนบั
ถือรุ่นพ่ี – รุ่นน้อง ระหวา่งกนัขึน้ ซึง่นิสิตรุ่นถดัมาได้ยดึถือปฏิบตักินัมาจนเป็นประเพณี ดงัข้อความ 

“ชีวิตหอพกัของพวกเราได้ก่อให้เกิดวฒันธรรมท่ีดีงามอย่างหนึ่งท่ีตราตรึง
อยู่ในใจของผม และไม่อยากให้วฒันธรรมนีต้้องเส่ือมสูญไป การเคารพ
นับถือในครูบาอาจารย์ และการเคารพนับถือกันในรุ่นพ่ี -รุ่นน้อง            
คือ วฒันธรรมท่ีผมก าลงักลา่วถึง” 

 สภำพปัญหำที่เกิดขึน้ 

จากการศกึษาในประเด็น “สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้” ในช่วงการก่อตัง้วิทยาลยัวิชา
การศกึษา บางแสน ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก การขาดแคลนน า้
จืด ประเดน็ท่ีสอง การขาดแคลนเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o   การขาดแคลนน า้จืด 
ประเด็น “การขาดแคลนน า้จืด” ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของนิสิตวิทยาลัยวิชา

การศึกษา บางแสน ในอดีต โดยเฉพาะในรุ่นแรก ๆ นัน้ มีการบันทึกไว้น้อยมาก ผู้ วิจัยได้ค้นหา
ข้อเขียนท่ีถกูบนัทกึไว้ พบวา่มีดงัตอ่ไปนี ้

ทรงศกัดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ (2547,ไม่ระบหุน้า) ระบวุ่า หลงัจากท่ีส าเร็จการศกึษา
กลับมาจากต่างประเทศ ได้รับค าสั่งจาก ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ให้มาปฏิบัติงานท่ีวิทยาลัยวิชา
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การศึกษา บางแสน พร้อมกับ ดร.ประสาท หลักศิลา และ ดร.ประเสริฐ วิทยารัฐ ซึ่งในขณะนัน้ทัง้
นิสิตและอาจารย์ประสบปัญหาขาดแคลนน า้จืดมาก ดงัข้อความ 

“หอบของเข้าไปท่ีพัก หอชาย 1 น า้ประปาก็ยังไม่มี ต้องอาบน า้บ่อ      
ฟอกสบูเ่ทา่ไหร่ก็ไม่เป็นฟอง น่ีแหละท่ีเขาเรียกว่าน า้กระด้าง เกิดมาก็เพิ่ง
เคยเห็น” 

เฉลิมวงศ์ วจันสนุทร (ไม่ระบปีุ, น.19) ระบวุ่า ปัญหาท่ีเกิดขึน้ซึ่งเป็นปัญหา
ใหญ่ในช่วงท่ีเร่ิมก่อตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน คือ ทัง้นิสิต เ จ้าหน้าท่ี อาจารย์ ท่ีสังกัด
สถาบนัการศกึษาแหง่นีข้าดแคลนน า้จืดอย่างหนกั ดงัข้อความ 

“...ความเดือดร้อนของนิสิต และอาจารย์ท่ีอยู่ตามบ้านพักขณะนัน้คือ 
เร่ืองน า้ประปาไม่ค่อยจะไหล หอพักนิสิตน า้ไหลไม่ถึงชัน้สอง บ้านพัก
อาจารย์ท่ีอยูใ่นสว่นท้ายของสถาบนัการศกึษา ก๊อกน า้สงูกว่าระดบัพืน้ดิน
เพียงศอกเดียว น า้ก็แทบจะไม่ไหล เร่ืองกันดารน า้จืดนัน้ท่ีบางแสนมีมา
นานแล้ว” 

ทัง้นี ้เฉลิมวงศ์ กลา่ววา่ การใช้น า้จืดในสมยัก่อนนัน้จะต้องขดุบอ่ลึกลงไปใต้
ดิน เม่ือขุดเจอตาน า้ก็ถือว่าโชคดี การจะอาบน า้ในยคุนัน้นิสิตจะต้องใช้กระป๋องโพลงน า้จากก้นบ่อ
ขึน้มาอาบ หากนิสิตหลายคนอาบน า้พร้อม ๆ กนั ก็จะท าให้น า้ใต้ดินไหลไม่ทนั ดงันัน้ จะต้องทยอย
กนัอาบเพ่ือให้ระดบัน า้ใต้ดนิมีมากพอสมควร ดงัข้อความ 

“ถ้าอาบน า้พร้อมกันหลายคน น า้จะหมดบ่อ ต้องรอให้น า้ซึมออกมาสัก
ระยะหนึง่จงึจะอาบตอ่ได้” 

ตอ่มา เม่ือมีน า้ประปาใช้ ผู้บริหารวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ได้ตอ่ท่อ
ประปา เพ่ือให้สามารถใช้น า้ประปาได้ ผู้บริหารฯได้ก่อตัง้ถงัพกัน า้ ความจ ุ500 คิวบิกเมตร และมีถงั
สงู 24 เมตร ความจ ุ50 คิวบิกเมตร ส าหรับจ่ายน า้ แตท่ว่าปัญหาท่ีเกิดขึน้คือ น า้ยงัคงไหลน้อยมาก 
จึงต้องใช้วิ ธีการตรวจสอบเพ่ือหาสาเหตุของน า้ ท่ีไหลน้อยมาก และแก้ไขปัญหาจนส าเร็จ               
ดงัข้อความ 

“...น า้ไมค่อ่ยไหล ใช้เวลาตรวจสอบทัง้กลางวนั กลางคืนอยู่เกือบ 1 เดือน 
จึงพบปัญหาทัง้หมด ปัญหาส าคญัท่ีท าให้น า้ร่ัวไหลทิง้ไป 70 – 80 
เปอร์เซ็นต์คือ ความช ารุดของท่อส่งน า้ใต้ดิน และระบบชักโครกท่ีช ารุด 
ทัง้ตามบ้านพกัอาจารย์” 

พจน์ สะเพียรชัย (บันทึก 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา, น. 41) ระบุว่า             
ในระยะแรกของการเปิดการเรียนการสอนท่ีวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน ปัญหาใหญ่ประการ
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หนึง่ท่ีเกิดขึน้กบันิสิตและอาจารย์อยา่งมากก็คือ ไมมี่น า้จืดใช้ น า้จืดเป็นสิ่งท่ีสถาบนัการศกึษาแห่งนี ้
ขาดแคลนอยา่งหนกั ดงัข้อความ 

“..ผมยงัจ าได้วา่ตอนแรก ๆ ทัง้นิสิตและอาจารย์ไม่มีน า้จืดใช้ ล าบากมาก 
น า้ประปาก็ไมมี่” 

สวสัดิ์ ปษุบาคม (ไม่ระบปีุ, ไม่ระบเุลขหน้า) ระบุว่า ในตอนแรกของการตัง้
วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน นัน้ เกิดปัญหาเก่ียวกับการอุปโภค บริโภคน า้จืดมาก โดยเฉพาะ
อาจารย์ท่ีบรรจเุข้าสอนท่ีวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน รุ่นแรกจะเดือดร้อนมาก อีกทัง้นิสิตรุ่นแรก
จ านวน 41 คน ก็เดือดร้อนกนัถ้วนหน้า ดงัข้อความ 

“ปัญหาส าคัญในตอนแรกท่ีตัง้วิทยาลัย ก็เป็นปัญหาเร่ืองน า้ จึงท าให้
อาจารย์รุ่นแรก 7 คน และนิสิตรุ่นแรก 41 คน มีความล าบากอย่างยิ่งกบั
ปัญหาเร่ืองน า้ด่ืม น า้ใช้” 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงท่ีศาสตราจารย์ มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ด ารง
ต าแหน่ง “รองอธิการ” วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ต่อจาก ดร.ธ ารง บวัศรี นัน้ ท่านได้แก้ไข
ปัญหาเร่ืองนี ้โดยตัง้งบประมาณตอ่ท่อประปาจากอ่างเก็บน า้บางพระมายงัวิทยาลยัวิชาการศกึษา 
บางแสน ซึง่ท าให้ปัญหาเร่ืองน า้บรรเทาลงมาก 

o   การขาดแคลนเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
ประเดน็ “การขาดแคลนเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั” ในช่วงท่ีสถาบนัการศกึษาแห่ง

นีใ้ช้ช่ือวา่ “วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” นัน้ได้มีการบนัทกึไว้ ดงันี ้
เฉลิมวงศ์ วจันสุนทร (ไม่ระบุปี, น.19) ระบุว่า ในช่วงท่ีรองศาสตราจารย์ 

สวัสดิ์  ปุษบาคม ด ารงต าแหน่ง “รองอธิการ” นัน้ ท่านได้มอบหมายให้ตนเอง (เฉลิมวงศ์)              
เป็นประธานฝ่ายวิชาการ มีหน้าท่ีประสานงานกบัคณะวิชาตา่ง ๆ ในการจดัท าแผนการเรียนการสอน 
การเปิดรายวิชาเรียนในแตล่ะภาคการศกึษา แล้วจดัท าตารางสอนส าหรับนิสิต ทัง้ภาคปกติและภาค
ค ่า ซึ่งขณะนัน้เรียกกนัติดปากว่า ภาค “ทไวไลท์” ซึ่งการจดัตารางการเรียนการสอนในช่วงเวลานัน้
จะต้องใช้ความมานะ อตุสาหะ อยา่งมาก เน่ืองจากขาดแคลนเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ในช่วงนัน้ยงัไม่มี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ ท าให้เกิดปัญหาการจดัตารางสอนซ า้กนัขึน้บอ่ยครัง้ ดงัข้อความ 

“งานจัดท าตารางสอนในสมัยนัน้เป็นงานท่ีต้องใช้ความคิด ใช้เวลา         
และใช้ความอตุสาหะเป็นอยา่งมากในการท่ีจะท าให้ส าเร็จด้วยดี ทนัเวลา
เปิดภาคเรียน โดยท่ีประกาศใช้ไปแล้วไม่เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหา
อาจารย์ท่านเดียวสอน 2 วิชาในเวลาเดียวกัน หรือ นิสิตกลุ่มหนึ่งต้อง
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เรียน 2 วิชาในเวลาเดียวกนั หรือ มีกลุ่มเรียน 2 วิชา ในห้องเดียวกนั เวลา
เดียวกนั” 

ทัง้นี ้ปัญหาท่ีเกิดขึน้นีเ้น่ืองจากในช่วงนัน้ยงัไม่มีนวตักรรม “คอมพิวเตอร์”   
จึงไม่สะดวก เม่ือเปรียบเทียบกับการจัดระบบตารางสอนในปัจจุบันจะง่ายกว่ามาก การท่ีขาด
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท าให้จะต้องใช้ความพยายาม ใช้ความมานะ อตุสาหะอย่างมาก อย่างไรก็ตาม 
ได้แก้ปัญหาด้วยการจดัท าบอร์ดขนาดใหญ่ เพ่ือเขียนตารางสอนทัง้หมด และช่วยกนัตรวจสอบเพ่ือ
ไมใ่ห้มีการจดัการเรียนการสอนทบัซ้อนกนัขึน้ 

o  การเปิดรับนิสิตในระยะแรก 
วนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน เปิดรับสมคัรนิสิต

เข้าเรียนตัง้แต่เดือนพฤษภาคม มีนิสิตผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียนรุ่นแรกเป็นเพศชายทัง้หมด 
จ านวน 41 คน ในวนัท่ี 30 มิถนุายน นิสิตทัง้ 41 คน เดินทางมาจากกรุงเทพฯสู่ต าบลแสนสขุอย่าง
พร้อมเพรียงกนั เพราะวนัรุ่งขึน้เป็นวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2498 เป็นวนัเปิดเทอมวนัแรก  

ในช่วงเวลานัน้ วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน มีอาจารย์เพียง 7 ท่าน โดยมี 
ดร.ธ ารง บวัศรี เป็นผู้ รักษาการ “รองอธิการ” ดงัภาพ 5.16 

ภาพ 5.16 
แสดงอาจารย์วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน 

ปี พ.ศ.2498 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : www.google.com 
 

ในปีพทุธศกัราช 2501 วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน มีนิสิตครบเต็มทัง้ 4 ปี 
จ านวน 442 คน ซึ่งทัง้หมดพกัอาศยัอยู่หอพกัในวิทยาลยั มีอาจารย์รวมทัง้สิน้ 50 คน และมีอาคาร
ต่างๆรวมกันทัง้สิน้ 15 หลัง ปีพุทธศกัราช 2501 นีเ้องเป็นปีแรกท่ีมีนิสิตส าเร็จการศึกษาระดบั

http://www.google.com/
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ปริญญาตรี จ านวน 35 คน กลา่วอีกนยัหนึ่ง ในปี พ.ศ.2501 นิสิตท่ีเข้าเรียนท่ีวิทยาลยัวิชาการศกึษา 
บางแสน รุ่นแรก ส าเร็จการศกึษา 35 คน  (เปิดรับนิสิต 41 คน เรียนจบ 35 คน)    

ตอ่มาในปี พ.ศ.2505 ผู้บริหารวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน เห็นสมควรให้
เปิดรับนักศึกษาซึ่ง เ ป็นบุคคลภายนอกท่ีมีวุฒิ ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม. )                 
หรือประกาศนียบตัรประโยคครูพิเศษมธัยม (พ.ม.) เทียบเทา่อนปุริญญา หรืออนกุรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.กศ.) หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้สูง (ป.กศ.สูง)          
หรือเทียบเท่าให้สามารถเข้าศึกษาต่อภาคสมทบเพ่ือรับปริญญาการศึกษาบณัฑิตได้ โดยใช้เวลา
เรียน 3 ปี  

ในปี พ.ศ.2506 วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ได้เปิดรับนักศึกษา
บคุคลภายนอกผู้ มีวฒุิประกาศนียบตัรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) 
เข้าศึกษาต่อภาคสมทบเพ่ือรับอนุปริญญาการศึกษาบัณฑิต (อ.กศ.) ต่อมาในปี พ.ศ.2510 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูเพิ่มขึน้ โดยให้วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เปิดรับ
นกัเรียนฝึกหดัครูท่ีจบประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู หรือ (ป.กศ.สูง) ให้สามารถเข้าเรียนตอ่ใน
ชัน้ปีท่ี 3 ร่วมกบันิสิตท่ีเรียนอยู่ได้ จากการส ารวจในปี พ.ศ. 2515 วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน 
มีหอพกันิสิตรวม 18 หลงั มีอาคารเรียน 6 หลงั มีบ้านพกัอาจารย์ 68 หลงั มีอาจารย์ 110 คน 
ลกูจ้างประจ า 131 คน และมีนิสิตจ านวน 1,050 คน และมีอาคารท่ีสร้างขึน้ใหม่สวยงามในขณะนัน้
คือ อาคารฟิสิกส์ สงู 4 ชัน้  

5.2.2 พัฒนำกำรของวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน 
จากการศกึษาจากเอกสารในประเดน็ ก าเนิดวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ผู้วิจยั

แบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก ผู้บริหารวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน 
ประเดน็ท่ีสอง การรวมโรงเรียน “พิบลูบ าเพ็ญ” เข้ากบั “วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” ประเด็นท่ี
สาม การรวม “วิทยาลยับางแสน” เข้ากบั “วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” ดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้บริหำรวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน  
จากการศึกษาพฒันาการของผู้ ท่ีด ารงต าแหน่ง “รองอธิการ” วิทยาลยัวิชาการ

ศกึษา บางแสน ผลการศกึษาพบว่ามีทัง้สิน้ 3 คน ประกอบด้วย คนท่ีหนึ่ง ศาสตราจารย์ ดร. ธ ารง 
บวัศรี คนท่ีสอง ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง บุญเหลือ เทพยสุวรรณ คนท่ีสาม รองศาสตราจาร ย์ 
สวสัดิ ์ปษุบาคม ดงัตอ่ไปนี ้
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o  ศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บวัศรี  
ศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บวัศรี เกิดเม่ือวนัท่ี 11 ตลุาคม พ.ศ.2463 ท่ีจงัหวดั

ภูเก็ต เป็นลกูพ่ีลูกน้องกบั ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี ผู้บกุเบิกวิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสาน
มิตร ผู้วิจยัได้น าภาพของศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บวัศร มาน าเสนอประกอบ ดงัภาพ 5.17 

ภาพ 5.17 
แสดงศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บวัศรี รองอธิการคนแรก 

ของวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากวารสาร 40 ปี มหาวิทยาลยับรูพา 
 
ศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บัวศรี  ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนัน้ได้เดินทางไปศึกษาต่อระดบัปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลยัโอไฮโอ 
(Ohio State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ส าเร็จการศกึษาเม่ือปี พ.ศ.2494 หลงัจากส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาโทแล้ว ได้ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัย
โคลมัเบีย (Columbia University) รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญา
ดษุฎีบณัฑิต ในปี พ.ศ.2497 เม่ืออาย ุ36 ปี 

ในช่วงท่ี ดร.ธ ารง บวัศรี ด ารงต าแหน่ง “รองอธิการ” ซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุด
ของสถาบนัการศกึษาแห่งนี ้(ขณะนัน้ต าแหน่ง “อธิการ” อยู่ท่ีวิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสานมิตร)        
ดร.ธ ารง มีผู้ช่วยซึ่งเป็นคณะผู้บริหาร จ านวน 6 คน ตวัท่านเองอีก 1 คน รวมเป็น 7 คน ได้รับฉายา
จากคนในสถาบนัการศึกษาแห่งนีว้่า “เซเว่นอพั” (Seven Up) ในการด ารงต าแหน่งผู้บริหารสงูสุด
ของวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน นัน้ ดร.ธ ารง ได้ปฏิบตังิานสอนนิสิตด้วย ท างานบริหารและงาน
ธุรการอ่ืนไปด้วย เน่ืองจากท่ีเป็นสถาบนัท่ีเกิดขึน้ใหม่ ซึ่งขาดแคลนอุปกรณ์และจ านวนอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีอ่ืน ในช่วงแรกนัน้เกิดปัญหาขึน้หลายประการ ทัง้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน 
ปัญหาการปกครอง การจัดการในด้านต่างๆ เน่ืองจากทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในระหว่างการท่ีต้อง
สร้างสรรค์ขึน้มาใหม่ ต้องเผชิญกบัอปุสรรคนานปัการ  สวสัดิ์ ปษุบาคม (ไม่ระบปีุ,ไม่ระบเุลขหน้า) 
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ระบุว่า ดร.ธ ารง บัวศรี บริหารวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ได้ 4 ปี ก็ย้ายเข้ากรุงเทพฯ             
ในระหวา่ง 4 ปี ท่ีทา่นบริหารอยูน่ัน้ ทา่นได้พฒันาวิทยาลยัแหง่นีใ้ห้เจริญขึน้มาก  

 ศาสตราจารย์ หมอ่มหลวงบญุเหลือ เทพยสวุรรณ 
หลงัจากศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บวัศรี ย้ายไปปฏิบตัิราชการท่ีกรุงเทพ บคุคล

ต่อมาท่ีเข้ามารับต าแหน่งแทนศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บวัศรี มีช่ือว่า ศาสตราจารย์ มล.บุญเหลือ 
เทพยสวุรรณ ดงัภาพ 5.18 

ภาพ 5.18 
แสดงภาพศาสตราจารย์ มล. บญุเหลือ เทพยสวุรรณ 

 

 
 
ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากวารสาร 40 ปี มหาวิทยาลยับรูพา 
 
ศาสตราจารย์ มล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ เกิดเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม       

พ.ศ.2454 เดมิช่ือ หมอ่มหลวงบญุเหลือ กญุชร เป็นนกัเขียน และนกัวิชาการด้านภาษาไทย เป็นธิดา
ล าดบัท่ี 32 ของเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์วิวฒัน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร) กับหม่อมนวล เกิดท่ีบ้านย่าน
คลองเตย ถนนสุนทรโกษา ซึ่งเป็นบ้านพกันอกเมืองของบิดา เป็นน้องสาวร่วมบิดากับหม่อมหลวง
บุปผา นิมมานเหมินท์ นักเขียนช่ือดังท่ีใช้นามปากกาในงานเขียนว่า “ดอกไม้สด” หม่อมหลวง      
บญุเหลือจบชัน้ประถมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ เข้าศึกษาต่อระดบัมธัยมศึกษาท่ี
ปีนงั และได้ย้ายไปศึกษาต่อท่ีประเทศองักฤษ จากนัน้เข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีท่ีคณะอักษร
ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จบการศกึษาในปี พ.ศ.2479 หลงัจากจบปริญญาตรีได้รับราชการ
เป็นอาจารย์ท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมกับเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายท่ีคณะอกัษรศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และสอนภาษาไทยท่ีโรงเรียนมาแตร์เดอี  

จากนัน้  ม.ล.บุญเหลือ ศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากจบปริญญาโทได้กลับมารับราชการต่อ       
ในปี พ.ศ.2513 ม.ล.บุญเหลือ ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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ศิลปากร วิทยาเขตทบัแก้ว และได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งรองอธิการวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน 
ระหวา่ง พ.ศ.2502-2503 

สวสัดิ ์ปษุบาคม (ไมร่ะบปีุ,ไมร่ะบเุลขหน้า) ระบวุา่ หลงัจากท่ี ดร.ธ ารง บวัศรี 
พ้นจากการด ารงต าแหน่ง “รองอธิการ” วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน บคุคลตอ่มาท่ีย้ายมาด ารง
ต าแหนง่ “รองอธิการ” คือ ศาสตราจารย์ มล.บญุเหลือ เทพยสวุรรณ ซึ่งศาสตราจารย์ มล.บญุเหลือ 
ด ารงต าแหน่งรองอธิการได้เพียง 1 ปี หลงัจากนัน้ท่านได้ย้ายกลบัไปรับราชการท่ีกรุงเทพมหานคร 
สาเหตหุนึง่ท่ีทา่นต้องจากวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน เน่ืองจากไม่สามารถทนกบัภาระอนัหนกั
อึง้หลายประการได้ ทัง้ภาระสุขภาพท่ีไม่เอือ้อ านวย ทัง้ การเดินทางไปประชุมท่ีวิทยาลัยวิชา
การศกึษา ประสานมิตร และท่ีอ่ืนในกรุงเทพ บางครัง้มีการประชมุสปัดาห์ละหลายครัง้ การเดินทาง
ไปมาแตล่ะครัง้ในยคุสมยันัน้ก็เหน็ดเหน่ือยเป็นอนัมาก ถึงแม้ว่าศาสตราจารย์ หม่อมหลวงบญุเหลือ 
ท่านจะบริหารวิทยาลยัวิชาการศกึษาเพียง 1 ปี ทว่าท่านได้ท าประโยชน์อนัยิ่งใหญ่ไว้หลายประการ 
หนึ่งในนัน้คือ การตัง้งบประมาณสร้างท่อประปาเพ่ือน าน า้ประปาท่ีผันมาจากจากอ่างเก็บน า้ท่ี
ต าบลบางพระมาให้กับสมาชิกวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ได้ใช้ โดยใช้เ งินจ านวน         
400,000 บาท 

 รองศาสตราจารย์ สวสัดิ ์ปษุบาคม  
รองศาสตราจารย์ สวัสดิ์ ปุษบาคม ด ารงต าแหน่ง “รองอธิการ” ต่อจาก 

ศาสตราจารย์ มล.บญุเหลือ เทพยสวุรรณ เป็นบคุคลท่ีด ารงต าแหน่ง “รองอธิการ” วิทยาลยัวิชาการ
ศกึษา บางแสน ยาวนานท่ีสดุ คือ ตัง้แต ่พ.ศ.2503- 2516 ดงัภาพ 5.19 

ภาพ 5.19 
แสดง รองศาสตราจารย์สวสัดิ ์ปษุบาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากวารสาร 40 ปี มหาวิทยาลยับรูพา 
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 กำรโอนโรงเรียน “พิบูลบ ำเพ็ญ” เข้ำกับ “วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ      
บำงแสน”  

จากการศึกษาในประเด็นการรวม “โรงเรียน “พิบูลบ าเพ็ญ” เข้ากับ “วิทยาลัย
วิชาการศึกษา บางแสน” ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก ก าเนิด
โรงเรียนพิบูลบ าเพ็ญ ประเด็นท่ีสอง การรวบโรงเรียนพิบูลบ าเพ็ญ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลยัวิชา
การศกึษา บางแสน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 ก าเนิดโรงเรียน “พิบลูบ าเพ็ญ” 
โรงเรียนสาธิต พิบูลบ าเพ็ญ เดิมช่ือ โรงเรียนประชาบาลต าบลหนองมน 3 

(บ้านแสนสุขบน) เป็นโรงเรียนประถมศึกษา นายอ าเภอตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติประถมศึกษา   
โดยสร้างเป็นโรงเรียนชัว่คราวขนาด 2 ห้อง กว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร หลงัคามงุจาก ใช้เงินอดุหนนุ
การประถมศึกษาในการก่อสร้าง และได้รับความร่วมมือจากประชาชนท่ีสละเงินและแรงงาน          
ทัง้ช่วยกันจัดหาท่ีดินและร่วมกันก่อสร้าง โดยมี “ก านันติ๊ว” นามสกุล “ยู่จิว” และ “ผู้ ใหญ่อุ๊ น” 
นามสกลุ “จนัทร์เกลีย้ง” เป็นหวัเร่ียวหวัแรงช่วยกนัจดัหาท่ีดินในการก่อสร้างและร่วมกนัจดัสร้างขึน้ 
ดงัภาพ 5.20 

ภาพ 5.20 
แสดงโรงเรียนประชาบาล ต าบลหนองมน 3  
ก่อนบรูณะเป็น โรงเรียน “พิบลูบ าเพ็ญ”  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ : www.google.com 
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หลงัสร้างเสร็จได้ท าพิธีเปิดเม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน พ.ศ.2482 โดยมีนายพราว 
สุทธิศรี ศึกษาธิการอ าเภอศรีราชา มาเป็นประธานในพิธีเปิด มีนกัเรียน 15 คน ต่อมา พ.ศ.2486      
ได้เปล่ียนช่ือจากต าบล “หนองมน” เป็นต าบล “แสนสขุ” โดยให้ขึน้กบัอ าเภอเมืองชลบรีุ จึงได้เปล่ียน
ช่ือโรงเรียน เป็น “โรงเรียนประชาบาลต าบลแสนสุข 3” ผู้บริหารโรงเรียนได้ท าพิธีเปิดโรงเรียนเม่ือ
วนัท่ี 17 กนัยายน พทุธศกัราช 2482 โดยมีนายพราว สทุธิศรี ซึ่งด ารงต าแหน่งศกึษาธิการอ าเภอศรี
ราชา มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนักเรียนทัง้สิน้ 15 คน โดยมี นายชิน้ ใจดี ด ารงต าแหน่ง
ครูใหญ่ (อ้างอิงจากวารสาร 40 ปี มหาวิทยาลยับรูพา ไมร่ะบปีุพิมพ์และผู้ เขียน,น.72) 

ในปี พ.ศ.2486 จอมพล ป พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เห็นควรปรับปรุง
การศึกษาในท้องถ่ินให้กว้างขวางออกไป จึงมอบหมายให้ พล.อ.มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธิการในขณะนัน้ ด าเนินการก่อสร้างขึน้ในต าบลแสนสขุ บนเนือ้ท่ี 75 ไร่ 2 งาน 131 
ตารางวา โดยใช้เงินจ านวน 749,000 บาท ในการซือ้ท่ีดินเพ่ือปลกูสร้าง เม่ือสร้างโรงเรียนเสร็จสิน้ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มอบให้ พล.อ.มงักร พรหมโยธี เป็นผู้ เดินทางมาวางศิลาฤกษ์เม่ือวนัท่ี 
27 มกราคม พ.ศ. 2496 และได้ท าพิธีเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ โดยมีจอมพล ป. พิบลูสงคราม 
นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม พทุธศกัราช 2497 
โดยเปล่ียนช่ือเสียใหม่ว่า “โรงเรียนพิบลูบ าเพ็ญ” เป็นโรงเรียนรวม (Consolidated School) ใช้เป็น
สถานท่ีเรียนตัง้แต่ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบด้วยอาคารเรียนชัน้
ประถมศกึษา โรงฝึกงานหตัถศกึษา บ้านพกัครู คนงาน รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,190,000 บาท 

 การรวมโรงเรียน “พิบลูบ าเพ็ญ” เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลยัวิชาการศกึษา 
บางแสน 

พทุธศกัราช 2498 กระทรวงศกึษาธิการได้ก่อตัง้วิทยาลยัวิชาการศกึษาขึน้ท่ี
ต าบลแสนสขุ อ.เมือง จ.ชลบรีุ ในปีพทุธศกัราช 2499 โดยใช้ช่ือว่า วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน  
กระทรวงศกึษาธิการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องขยายการศกึษาในด้านการฝึกหดั
ครูให้กว้างขวางออกไป จึงได้โอนย้ายโรงเรียน “พิบูลบ าเพ็ญ” มาสังกัดวิทยาลัยวิชาการศึกษา      
บางแสน ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน พทุธศกัราช 2499  

ความข้างต้น สอดรับกับค ากล่าวของประเทิน มหาขนัธ์ (ไม่ระบุปี, น.32)     
ท่ีระบุว่า วนัท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2499 กรมสามัญศึกษาได้โอนโรงเรียนพิบูลบ าเพ็ญ ต.แสนสุข          
จ.ชลบุรี ให้แก่วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เพ่ือปรับปรุงให้เป็นโรงเรียนสาธิตของวิทยาลัย      
โดยได้เปล่ียนช่ือจากโรงเรียน “พิบูลบ าเพ็ญ” เป็น “โรงเรียนสาธิต พิบูลบ าเพ็ญ วิทยาลยัวิชาการ
ศกึษา บางแสน”  ตอ่มาวนัท่ี 29 มิถนุายน พ.ศ. 2517 วิทยาลยัวิชาการศกึษาได้รับการยกฐานะเป็น 
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“มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ” ได้มีการโยกย้ายโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มาสงักัดภาควิชา
หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน         
และเปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนสาธิต “พิบลูบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ในปีนีเ้อง
ได้มีการจัดตัง้สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าขึน้ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน        
ในปีเดียวกันนีเ้องได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 54 x 9.20 เมตร เป็นอาคารชัน้เดียว ตัง้ช่ือ
อาคารวา่  “พิบลูร าลกึ”  

วนัท่ี 30 กรกฎาคม พทุธศกัราช 2533 เม่ือมีการประกาศใช้พระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา ท าให้มีการเปล่ียนช่ือจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน    
เป็น  “มหาวิทยาลัยบูรพา” ได้มีการปรับเปล่ียนให้โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” เป็นหน่วยงานท่ี
เทียบเทา่ภาควิชา มีการบริหารงานตามพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยับรูพา พทุธศกัราช 2533 สงักดั
คณะศกึษาศาสตร์ ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม พทุธศกัราช 2534 สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์
เก่า ได้จัดสร้างต่อเติมอาคารเรียน “พิบูลร าลึก” ขึน้อีก 1 ชัน้ เป็นอาคารเรียน 2 ชัน้ โดยมีผู้ มี          
จิตศรัทธาสร้างหอพระประจ าโรงเรียนและ “อาคารแสนเจริญ” มอบให้แก่โรงเรียนแห่งนีด้้วย ส่วน
การแบ่งส่วนราชการนัน้ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มีผู้ อ านวยการเป็นผู้บริหาร โดยแบ่งการ
บริหารออกเป็นฝ่ายตา่ง ๆ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจกรรมนกัเรียน ฝ่ายบริการ 
ฝ่ายปกครอง  (จากหนงัสือ  แนะน ามหาวิทยาลยับรูพา  2540)  

 กำรยุบรวม ‘วิทยำลัยบำงแสน ’ เข้ำกับ ‘วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ        
บำงแสน’ 

จากการศึกษาในประเด็น การรวมวิทยาลยับางแสน เข้ากับ วิทยาลัยวิชาการ
ศกึษา บางแสน ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก ยคุแรกเร่ิมการก่อตัง้
วิทยาลยับางแสน ประเดน็ท่ีสอง ท าเนียบผู้อ านวยการวิทยาลยับางแสน ประเด็นท่ีสาม ความจ าเป็น
ในการรวมวิทยาลัยบางแสนเข้ากับวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน ประเด็นท่ีส่ี ความเคล่ือนไหว
ของศษิย์และอาจารย์ ดงัตอ่ไปนี ้

o  ยคุเร่ิมแรกการก่อตัง้ “วิทยาลยับางแสน” 
ก่อนท่ีจะน าเสนอผลการศึกษาเก่ียวกับความเป็นมาในยุคแรกเร่ิมของ 

“วิทยาลยับางแสน” ผู้ วิจยัได้สรุปเป็นข้อมูลให้เข้าใจง่ายไว้ในเบือ้งต้นว่า วิทยาลยับางแสนนัน้เปิด
ด าเนินการครัง้แรกในปีพทุธศกัราช 2497 และปิดตวัเองลงไปในปีพุทธศกัราช 2514  ส่วนความ
เป็นมาของ “วิทยาลยับางแสน” ผลการศกึษาจากเอกสารพบวา่ได้มีการกลา่วถึงวิทยาลยับางแสนอยู ่
แต่ไม่มากนกั ความท่ีไม่มีบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกับ “วิทยาลัยบางแสน” ไว้มากนกันัน้ ส่งผลให้นิสิต 



148 
 

และบคุลากรรุ่นหลงั ๆ ไมรู้่วา่ ณ พืน้ท่ีแห่งนีเ้คยเป็นสถานท่ีด าเนินการของวิทยาลยับางแสนมาก่อน 
แตไ่มไ่ด้มีพืน้ท่ีกว้างขวางดงัเชน่ปัจจบุนั ผู้วิจยัได้ทบทวนวรรณกรรมทัง้จากเอกสารในส านกัหอสมดุ
และเอกสารท่ีบรรดาศิษย์เก่าได้ร่วมกนัจดัท าขึน้หลงัจากนดัพบปะสงัสรรค์กนัในหลากหลายโอกาส 
พบวา่ เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2498 จอมพล ป พิบลูสงคราม เดินทางมายงั “บางแสน” เพ่ือท าพิธี
เปิดอาคารเรียน “วิทยาลยับางแสน” ผู้วิจยัได้ค้นหาภาพท่ีถกูบนัทึกไว้มาน าเสนอประกอบ แตท่ว่าไม่
พบว่ามีการเก็บภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยบางแสนไว้แต่อย่างใด มีบ้างท่ีเป็นภาพวิทยาลัย
วิชาการศึกษา บางแสน แต่ก็ไม่มากนัก มีเพียงภาพขาว-ด า เก่า ๆ ท่ีศิษย์เก่าวิทยาลัยบางแสน
ร่วมกันจัดท าขึน้ เม่ือครัง้นัดพบปะสังสรรค์กันภายหลังจากยุบสถาบันการศึกษาแห่งนีไ้ปแล้ว        
โดยรวบรวมเย็บเป็นเล่มไว้ ใช้ช่ือบันทึกว่า “งานท่ีระลึกวันสถาปนาวิทยาลัยบางแสน ปีท่ี 34”       
เป็นภาพจอมพล. ป พิบลูสงคราม นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะผู้ติดตามนายกรัฐมนตรี ท่ีเดินทางมา
เปิดอาคารเรียน “วิทยาลยับางแสน” ภาพถ่ายขาว-ด า นีม้องเห็นไม่ชดัเจนนกั ผู้วิจยัได้ถ่ายภาพจาก
เอกสารดงักลา่วมาน าเสนอ ดงัภาพ 5.21 

ภาพ 5.21 

แสดงจอมพล ป พิบลูสงคราม และคณะผู้ติดตาม 
ท่ีเดนิทางมาเปิดอาคารเรียน วิทยาลยับางแสน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึงานท่ีระลกึวนัสถาปนาวิทยาลยับางแสน ปีท่ี 34 
 

นอกจากภาพการ เดินทางมาของคณะจอมพล ป.  พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี แล้ว ยังมีการบันทึกภาพนายกรัฐมนตรีเดินตรวจแถวนักเรียน เม่ือคณะของ
นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงวิทยาลยับางแสน นกัเรียนประจ าได้ยืนเข้าแถวหน้ากระดานเป็นแนว
ยาวต้อนรับ ซึง่นายกฯได้เดนิตรวจแถวและพดูคยุทกัทายกบันกัเรียน ดงัภาพ 5.22 
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ภาพ 5.22 
แสดงจอมพล ป พิบลูสงคราม เดนิตรวจแถว 

นกัเรียนวิทยาลยับางแสน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึงานท่ีระลกึวนัสถาปนาวิทยาลยับางแสน ปีท่ี 34 
 

จากบนัทึกดงักล่าวระบวุ่า เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2498 เป็นวนัเปิดอาคาร
เรียน “วิทยาลยับางแสน” ซึ่งเป็นโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา ในตอนเช้านัน้มีการชกัธงชาติขึน้สู่ยอด
เสาในขณะท่ีจอมพล ป พิบลูสงคราม เดนิตรวจแถว ดงัภาพ 5.23 

ภาพ 5.23 
แสดงธงชาตไิทยท่ีถกูชกัขึน้สู่ยอดเสา วิทยาลยับางแสน 

วนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2498 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึงานท่ีระลกึวนัสถาปนาวิทยาลยับางแสน ปีท่ี 34 
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ผู้วิจยัได้ค้นหาข้อมลูจากเอกสารในอดีตเก่ียวกบัความเป็นมาของ “วิทยาลยั
บางแสน” พบว่า ในช่วงต้นปีพุทธศักราช 2495 ในยุคนัน้ จอมพล ป .พิบูลสงคราม ด ารง
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย โดยมี พล.อ.มังกร พรหมโยธี ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จอมพล ป. ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตัง้โรงเรียนประจ าส าหรับ
นกัเรียนชายขึน้ เพ่ือสอนและอบรมบม่นิสยัเดก็ให้เป็นคนดี มีความรู้ โดยก าหนดให้เด็กท่ีเรียนจะต้อง
อยู่ประจ า เพ่ือให้อาจารย์มีเวลาอบรมทัง้ความรู้และขัดเกลานิสัยเพราะเห็นว่าการเป็นนักเรียน
ประจ าจะใกล้ชิดครู 

พล.อ.มังกร พรหมโยธี จึงได้มีค าสั่งให้กรมวิสามัญศึกษา ซึ่งมีหลวง      
สวัสดิสารศาสตรพุฒิ เป็นอธิบดี ให้ด าเนินการจัดตัง้สถานศึกษา โดยให้หลักการว่าจะต้องเป็น
โรงเรียนประจ าและเป็นโรงเรียนประเภทเรียนวิชาชัน้สูงเพ่ือเตรียมนักเรียนให้เข้าเรียนต่อระดับ
มหาวิทยาลยัในอนาคตด้วย เม่ืออธิบดีได้รับค าสัง่จากรัฐมนตรี จึงได้เร่งด าเนินการตามค าสัง่ ของ
รัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีท่ีมีนโยบายขยายสถานศึกษาไปยังต่างจังหวัดให้มากขึน้ จึงมีการ
วางแผนเพ่ือสร้างวิทยาลยับางแสนขึน้ จากการวิเคราะห์เอกสาร ผู้ วิจยัพบว่าในการวางแผนสร้าง
วิทยาลัยบางแสนนัน้ มีการแบ่งเป็นแผนงานออกเป็น 3 ขัน้ตอน (หรืออาจเรียกว่า 3 ระยะ) 
ประกอบด้วย ขัน้ตอนแรก คือ การส ารวจหาสถานท่ีเพ่ือจดัซือ้ท่ีดินรวมถึงการวางผงัก่อสร้าง ขัน้ตอน
ท่ีสอง เป็นขัน้ตอนการก่อสร้างหอพกั โรงอาหาร โรงครัว บ้านพกัครู ห้องน า้นักเรียน พสัดคุรุภณัฑ์ใน
การเรียน ขัน้ตอนท่ีสาม การสร้างอาคารเรียน และเปิดรับสมคัรนกัเรียน 

การด าเนินการตามขัน้ตอนแรกนัน้ รัฐบาลมีข้อสรุปว่าจะด าเนินการก่อสร้าง
โรงเรียนประจ าขึน้ท่ีต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเห็นว่าเป็นสถานท่ีซึ่งมีความ
เหมาะสมมากท่ีสดุในการจดัตัง้โรงเรียนประจ าชาย เหตผุลเพราะเป็นสถานท่ีซึง่อยูไ่ม่ไกลจากจงัหวดั
พระนครเท่าใดนกั ประกอบกับเป็นพืน้ท่ีใกล้ทะเล มีอากาศดี สิ่งแวดล้อมดี เหมาะสมท่ีจะสร้างให้
เป็นศนูย์กลางการศกึษาของภาคตะวนัออกในอนาคต เม่ือมีข้อสรุปเช่นนีแ้ล้ว หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จงึเร่งจดัหาท่ีดิน เตรียมหาเงินซือ้ท่ีดิน และการก่อสร้างอาคารตา่ง ๆ จอมพล ป. ได้อนมุตัิให้ยืมเงิน
ของกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือน าไปซือ้ท่ีดินและใช้ในการก่อสร้าง โดยให้ยืมเงินจ านวน 
951,400 บาท ซือ้ท่ีดิน “ดอนมะสงั” ในเบือ้งต้นนัน้ซือ้ได้จ านวน 102 ไร่ 3 งาน 46.2 ตารางวา      
เป็นเงิน 960,230 บาท ทัง้นี ้กรมวิสามญัได้อนมุตัิเงินบ ารุงการศกึษาของกรมฯเพิ่มเติมให้อีก 8,830 
บาท เพ่ือท าตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ในขัน้ตอนแรกให้ส าเร็จ  

ส่วนการด า เนินโครงการขั น้ ท่ี  2 นัน้  ในปีพุทธศักราช  2496 
กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณจ านวน 951,400 บาท จึงได้ใช้เงินคืนให้กับกรมเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีท่ียืมมาซือ้ท่ีดินไปก่อนหน้านี ้และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารในโครงการ
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จดัตัง้โรงเรียนอีก 1,600,000 บาท ให้สร้างหอนอน 1 หลงั และสร้างโรงอาหาร 1 หลงั จึงด าเนินการ
สร้างอาคารดงักลา่วขึน้จนส าเร็จ  

วนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ.2496 พล.อ.มงักร ได้เดินทางมายงัต าบลแสนสุข
เพ่ือเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนเวลา 14.00 น. ต่อมาวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ.2496 ได้เป็น
ประธานในการวางศิลาฤกษ์ เวลา 10.30 น.  วนัท่ี 28 นีเ้องเป็นวนัท่ีเร่ิมการก่อสร้างอาคารหลงัแรก 
เม่ือก่อสร้างอาคารหลงัแรกใกล้จะเสร็จเรียบร้อย ได้มีประกาศของกระทรวงศกึษาธิการเร่ือง “จดัตัง้
วิทยาลยับางแสน” เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2497 

ผู้วิจยัได้คดัเอาเนือ้หาบางส่วนในประกาศกระทรวงศึกษาธิการในการจดัตัง้
วิทยาลยับางแสน ซึง่เป็นสถานศกึษาท่ีเปิดสอนระดบัมธัยมศกึษา ดงันี ้

“ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นเป็นการสมควรจดัตัง้สถานศกึษาเป็นวิชา
สามัญศึกษาตอนปลายขึน้  เป็นโรงเรียนประจ าส าหรับนักเรียนชาย           
ท่ีต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ให้ช่ือสถานศึกษาแห่งนีว้่า 
วิทยาลัยบางแสน และให้วิทยาลัยบางแสนนีส้ังกัดกองโรงเรียนรัฐบาล
สว่นกลาง กรมวิสามญัศกึษา” 

ส่วนการด าเนินงานตามโครงการจดัตัง้โรงเรียนในขัน้ท่ี 3 นัน้ เร่ิมจากในปี
พทุธศกัราช 2497 ได้รับเงินพิเศษจ านวน 3,530,000 บาท จึงได้เร่งสร้างอาคารเรียน 1 หลงั บ้านพกั
ครู 3 หลงั จัดหาซือ้เคร่ืองนอน เคร่ืองใช้ส าหรับนักเรียน จดัซือ้เคร่ืองโสตทศันศึกษา เม่ือท าการ
ก่อสร้างเสร็จสิน้ จอมพล ป. พิบลูสงคราม ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน เม่ือวนัท่ี 
8 เมษายน พุทธศกัราช 2498 เวลา 07.45 น. วิทยาลยับางแสนตัง้อยู่หมู่ท่ี 7 ต าบลแสนสขุ อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี มีเนือ้ท่ีกว้างขวางพอสมควร โดยมีต้นมะพร้าวให้เห็นอยู่ทั่วไป อากาศอบอุ่น
เพราะตัง้อยู่ใกล้ชายทะเลบางแสน มีความเงียบสงัดพอควร ทิศเหนือของมหาวิทยาลยัติดกับถนน
บางแสน (ปัจจบุนัเรียกวา่ถนนลงหาดบางแสน) ทิศใต้ติดกบัท่ีดินของชาวบ้าน ทิศตะวนัออกติดท่ีดิน
ของวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน ทิศตะวนัตกติดกับโรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ วิทยาลยับาง
แสนนีต้ัง้อยู่ห่างจากจงัหวดัพระนครประมาณ 100 กิโลเมตร อยู่ห่างจากชมุชนเมืองชลบรีุประมาณ         
10 กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอศรีราชาประมาณ 16 กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก “หนองมน” ประมาณ         
2 กิโลเมตร  

ผู้วิจัยได้ค้นหาภาพอาคารเรียนวิทยาลัยบางแสน สถานท่ีซึ่งนิสิตวิทยาลัย
วิชาการศึกษา บางแสน ได้อาศัยเป็นอาคารเรียน หอพัก ในช่วงท่ียังมิได้ก่อตัง้อาคารเรี ยน และ
หอพกัของตนเอง ปรากฏดงัภาพ  5.24 
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ภาพ 5.24 
แสดงอาคารหอพกั และแท้งค์น า้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ถ่ายจากหนงัสืองานท่ีระลกึสถาปนาวิทยาลยับางแสน 
 

ภาพระยะไกลแสดงอาคารหอพักนิสิตชาย โดยมีแท้งค์น า้ตัง้สูงอยู่ด้านหลัง          
ส่วนภายในหอนอนประกอบไปด้วยเตียงนอนท่ีวางเรียงกันเป็นแนวตรงกันหลายเตียง นิสิตคนหนึ่ง
จะนอนหนึ่งเตียง เน่ืองจากเตียงมีขนาดไม่กว้างมากนัก มีความยาวเพียงพอส าหรับการนอน          
ดงัภาพ 5.25 

ภาพ 5.25 
แสดงภายในหอนอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ถ่ายจากหนงัสืองานท่ีระลกึสถาปนาวิทยาลยับางแสน ปีท่ี 34 
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หากมองจากด้านหลังของอาคารหอนอนของนิสิตจะเห็นพืน้ท่ีโล่ง มีต้น
มะพร้าวขึน้อยูไ่มม่ากนกั ดงัภาพ 5.26 

ภาพ 5.26 
แสดงบริเวณด้านหลงัของหอนอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ถ่ายจากหนงัสืองานท่ีระลกึสถาปนาวิทยาลยับางแสน ปีท่ี 34 
 

วิทยาลยับางแสนเปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2497 มีนกัเรียน
ทัง้หมด 16 รุ่น จ านวน 1,659 คน ผู้วิจยัได้ตรวจสอบข้อมลูนีก้บับนัทึกจากหนงัสือท่ีเคยจดัพิมพ์ไว้
เม่ือปีพุทธศกัราช 2523 และพทุธศกัราช 2525 พบว่าจ านวนศิษย์เก่ามีทัง้สิน้ 1,659 คน เท่ากัน     
โดยในช่วงปี พ.ศ.2534 ศิษย์เก่าคนหนึ่งบนัทึกไว้ในหนงัสือท่ีระลึก ปีท่ี 34 ว่ามีศิษย์เก่าเพียง 100 
กวา่คนเทา่นัน้สามารถสง่จดหมายตดิตอ่กนัได้ 

จากการค้นคว้าเก่ียวกับบนัทึกหรือข้อเขียนอ่ืน ๆ เก่ียวกับวิทยาลยับางแสน 
พบเอกสารท่ี พล.อ.มงักร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ  ได้เขียนบนัทึกเก่ียวกับ
วิทยาลยับางแสนไว้เน่ืองในโอกาสท่ีมีการจดัพิมพ์หนงัสืออนสุรณ์ประจ าปี พ.ศ.2499 ผู้วิจยัได้น าเอา
ข้อความท่ี พล.อ.มงักร ได้เขียนไว้มาน าเสนอ โดยคงเนือ้หาไว้ดงัเดมิ ดงันี ้

“ข้าพเจ้ารับทราบด้วยความยินดีว่าคณะนกัเรียนวิทยาลัยบางแสนจะ
จดัพิมพ์หนงัสืออนสุรณ์ประจ าปีการศึกษา 2499 ในโอกาสคล้ายวนัเกิด
ของวิทยาลยั ข้าพเจ้าไดริ้เร่ิมจดัตัง้วิทยาลยับางแสนในรูปโรงเรียนประจ า
มัธยมวิสามัญศึกษาข้ึนเป็นแห่งแรกของกระทรวงศึกษาธิการ ก็ด้วย
มุ่งหวังจะให้นกัเรียนได้มีความเจริญงอกงามทางสติปัญญา ศีลธรรม 
อารมณ์ และสงัคมอย่างเต็มที ่เพราะมีส่ิงแวดลอ้มและเวลาดีกว่านกัเรียน
ไปมา 
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ฉะนัน้ ขอให้นกัเรียนทัง้หลายท าตวัให้มีคุณค่าสมกบัที่ได้มีโอกาสพิเศษ
เข้ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษานี้  และขออวยพรให้ครูอาจารย์ 
ตลอดจนนกัเรียนทกุคนจงประสบส่ิงทีพึ่งปรารถนา ยึดถือความดีงามเป็น
แนวด า เ นินชี วิต ส ร้างตนเองและปฏิบัติตนให้ เ ป็นประโยชน์แ ก่
ประเทศชาติสืบไป” 

นอกจาก พล.อ.มงักร พรหมโยธี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ ในขณะ
นัน้ได้เขียนค าขวญัเน่ืองในโอกาสการจดัพิมพ์หนงัสืออนสุรณ์ประจ าปี 2499 ของวิทยาลยับางแสน 
แล้ว หลวงสวสัดิ์สารศาสตรพุทธิ ซึ่งด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมวิสามญัศกึษาได้เขียนค าขวญัมอบให้
หนังสืออนุสรณ์ประจ าปีการศึกษา 2499 วิทยาลัยบางแสน เช่นเดียวกัน หนังสือลงวันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2499 ผู้วิจยัได้น าเอาข้อความท่ีทา่นเขียนมาน าเสนอ ดงันี ้

“ชื่อเสียงของโรงเรียนเราข้ึนอยู่กบัตวัเราที่จะสร้างไว้เป็นมรดกตกทอดไป
ยังรุ่นน้อง การได้เรียนอยู่ประจ าในโรงเรียนนับว่าได้รับการศึกษาที่
สมบูรณ์ข้ึน เพราะไดรั้บการฝึกหดัอบรมในกิจกรรมหลายอย่างตลอดเวลา 
บางครั้งเราจะบ่นและไม่พอใจในบางส่ิงบางอย่าง ส่ิงเหล่านัน้เป็นส่วน
ของชีวิต ซ่ึงเราจะระลึกถึงในเวลาข้างหน้าว่าได้ให้อะไรที่เป็นประโยชน์ไว้
กบัเรา ความสขุของเรานัน้มีความทกุข์ร่วมอยู่สามส่วน” 

ผู้วิจยัได้ค้นหาภาพถ่ายประวตัิศาสตร์เก่ียวกบัวิทยาลยับางแสนพบภาพถ่าย
ท่ีศษิย์เก่าวิทยาลยับางแสนน ามาลงไว้ในหนงัสือ เป็นภาพถ่ายของคณะอาจารย์และนกัเรียนรุ่นแรก
ท่ีเข้ามาเรียนในสถานศึกษาแห่งนี  ้โดยถ่ายภาพมาจากหนังสือ “อนุสรณ์เล่มแรก 2498” ดงัภาพ 
5.27  
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ภาพ 5.27 

แสดงภาพคณะอาจารย์ ครู และนกัเรียน วิทยาลยับางแสน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึอนสุรณ์เลม่แรก 2498 
 

 ท าเนียบผู้บริหาร “วิทยาลยับางแสน” 
ผู้วิจยัได้ค้นหาภาพประวตัิศาสตร์เก่ียวกบัผู้บริหารสถาบนัการศกึษาแห่งนีไ้ว้ 

ผลการศึกษาพบว่า ได้มีการบันทึกรายนามผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการ “วิทยาลัยบางแสน”         
ไว้ในหนงัสือท่ีศษิย์เก่าจดัท าขึน้ ซึง่มี 8 ทา่น พร้อมกบัท่ีอยูข่องแตล่ะทา่น ดงันี ้

นายสวสัดิ ์ศรีเพ็ญ  
นายสวสัดิ ์ศรีเพ็ญ ด ารงผู้อ านวยการวิทยาลยับางแสนคนแรกเม่ือครัง้เร่ิม

ก่อตัง้วิทยาลัย (พ.ศ. 2497) อยู่บ้านเลขท่ี 107 ซอยอุ่นอนุสรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต บางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10900 ปัจจบุนัเสียชีวิตแล้ว ดงัภาพ 5.28 
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ภาพ 5.28 
แสดงนายสวสัดิ ์ศรีเพ็ญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึงานท่ีระลกึ 
วนัสถาปนาวิทยาลยับางแสน ปีท่ี 34 

 
อาจารย์สวัสดิ์ ศรีเพ็ญ เป็นผู้ อ านวยการ “วิทยาลัยบางแสน” คนแรก    

ท่านได้เขียนบนัทึกไว้เป็นของขวญัปีใหม่ให้แก่ลูกศิษย์ ผู้ วิจยัได้น าเอาข้อความท่ีท่านเขียน ซึ่งลูก
ศิษย์ได้น ามาเขียนไว้ในบนัทึก “วนัสถาปนาวิทยาลยับางแสน ปีท่ี 34” โดยคงเนือ้หาและรูปแบบ
ตามท่ีทา่นเขียนไว้ดงัเดมิ ดงันี ้ 

ของขวญัปีใหม่ 
การพบปะกนั คือ การต่ออาย ุ

ชาววิทยาลยับางแสนทกุคนย่อมซาบซ้ึงดีว่าบรรยากาศของการที่เราได้มา
ร่วมชุมนมุพบปะกนัแต่ละครั้งนัน้เป็นอย่างไร แต่ขอเราทัง้หลายอย่าได้มุ่งเฉพาะบคุคล ขอให้หมาย
ไปถึงวิทยาลยับางแสน ซ่ึงเราควรจะมาพบปะกนัเพือ่ต่ออายใุหยื้นนานคู่กนัไปด้วย 

ดงันัน้ อาจารย์ขอถือโอกาสมอบของขวญัปีใหม่ให้ทุกคนเป็น A New 
year Resolution (ปณิธานปีใหม่) ให้ทุกคนบนัทึกไว้ใน Dairy ว่าเป็นหน้าที่ต้องปฏิบติัทุก ๆ ปี     
ของเดือนมกราคมว่า “ไปงานทีร่ะลึกวนัสถาปนาวิทยาลยับางแสน”  

ทัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ถ่ายภาพบันทึกท่ีอาจารย์สวัสดิ์ ศรีเพ็ญ ได้เขียนไว้ด้วย
ลายมือของทา่นมาน าเสนอประกอบ ดงัภาพ 5.29 
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ภาพ 5.29 

แสดงบนัทึกท่ีอาจารย์สวสัดิ์ ศรีเพ็ญ เขียนเป็นของขวญัให้ลกูศษิย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากเอกสารบนัทกึ 
งานท่ีระลกึวนัสถาปนาวิทยาลยับางแสน ปีท่ี 34 

 
นายเรวตั ช่ืนส าราญ 
นายเรวัต หรือ อาจารย์เรวัติ ผู้บริหารวิทยาลัยบางแสนต่อจากอาจารย์

สวสัดิ์ ศรีเพ็ญ ด ารงต าแหน่ง “รักษาการแทนผู้อ านวยการวิทยาลยับางแสน” ตัง้แตปี่ พ.ศ.2497 – 
2498 ถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม พทุธศกัราช 2525 ดงัภาพ 5.30 

ภาพ 5.30 
แสดงอาจารย์เรวตั ช่ืนส าราญ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึงานท่ีระลกึวนัสถาปนาวิทยาลยับางแสน ปีท่ี 34 
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นายภาวาส บนุนาค  
นายภาวาส หรือ อาจารย์ภาวาส ด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการวิทยาลัย   

บางแสน ตัง้แต ่พ.ศ.2505 – 2507 ซึ่งต่อมาปี พ.ศ. 2531 นายภาวาส ได้ด ารงต าแหน่งรองราช
เลขาธิการ ส านกัพระราชวงั อยูบ้่านเลขท่ี 322 ถ.สริุวงศ์ บางรัก กทม.10500 ดงัภาพ 5.31 

ภาพ 5.31 
แสดงนายภาวาส บนุนาค 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : www.google.com 
 

นายบญุเนิน หนบูรรจง  
นายบุญเนิน หรือ อาจารย์บุญเนิน ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัย

บางแสนตัง้แต่ พ.ศ. 2507-2508 ในปี พ.ศ. 2531 นายบุญเนิน ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์         
กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อยู่บ้านเลขท่ี 1/108 ซอยชินเขต ถ.งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี 
ดงัภาพ 5.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/
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ภาพ 5.32 
แสดงนายบญุเนิน หนบูรรจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากเอกสารบนัทกึ 
งานท่ีระลกึวนัสถาปนาวิทยาลยับางแสน ปีท่ี 34 

 
นายสงัเวียน วงศ์สวุรรณ  
นายสังเวียน หรือ อาจารย์สังเวียน ด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการวิทยาลัย

บางแสน ตัง้แต ่พ.ศ. 2508-2509 (จากบนัทกึในปี พ.ศ. 2531 ระบวุา่ ถึงแก่กรรม) ดงัภาพ 5.33 
ภาพ 5.33 

แสดงนายสงัเวียน วงศ์สวุรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากเอกสารบนัทกึงานท่ีระลึกวนัสถาปนาวิทยาลยับางแสน ปีท่ี 34 
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นายสมยั ทิพย์ธารา  
นายสมยั หรือ อาจารย์สมยั ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลยับางแสน

ตัง้แต ่พ.ศ. 2509-2511 (จากบนัทกึในปี พ.ศ. 2531 ระบวุา่ ถึงแก่กรรม) ดงัภาพ 5.34 
ภาพ 5.34 

แสดงนายสมยั ทิพย์ธารา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากเอกสารบนัทกึ 
งานท่ีระลกึวนัสถาปนาวิทยาลยับางแสน ปีท่ี 34 

 
นายลยัอาจ ภมะราภา 
นายลยัอาจ หรือ อาจารย์ลยัอาจ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลยับาง

แสน ตัง้แต ่พ.ศ. 2511-2514 (จากบนัทกึในปี พ.ศ. 2531 ระบวุา่ ถึงแก่กรรม) ดงัภาพ 5.35 
ภาพ 5.35 

แสดงนายลยัอาจ ภมะราภา 

 
ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากเอกสารบนัทกึงานท่ีระลึกวนัสถาปนาวิทยาลยับางแสน ปีท่ี 34 
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ในปี พ.ศ.2531 อาจารย์ลัยอาจ ภมะราภา ได้เขียนบนัทึกให้ลูกศิษย์
วิทยาลัยบางแสน ได้อ่าน เนือ้หากล่าวถึงความอาลัยสถาบนัการศึกษาท่ีท่านเคยบริหารงานอยู่     
และความคิดถึง “ศิษย์” ท่ีเคยสอน ผู้ วิจัยได้น าข้อความท่ีท่านเขียนไว้เม่ือวันท่ี 10 มกราคม          
พ.ศ.2523 จากหนงัสือ “งานท่ีระลกึวนัสถาปนาวิทยาลยับางแสน ปีท่ี 34” มาน าเสนอ ดงัข้อความ 

“เม่ือกาลเวลาลว่งเลย  สิ่งทัง้หลายก็เปล่ียนแปลง 
อาคารสถานท่ียงัคงอยู ่ แตก็่เส่ือมโทรมไปตามอายขุยั 
คนทัง้หลายท่ีเคยอยู ่ เม่ือถึงเวลาตา่งก็แยกย้ายกนัไป 
คงเหลือไว้แตค่วามทรงจ า วา่ครัง้หนึง่ ณ ท่ีนีคื้อ  
วิทยาลยับางแสน ของเรา” 

นอกจากข้อความข้างต้นแล้ว อาจารย์ลยัอาจ ภมะราภา ได้เขียนกลอน
บทหนึง่ไว้ให้ลกูศษิย์ได้อา่น เป็นการเขียนด้วยลายมือ ทา่นได้เขียนไว้ในหนงัสือ “ฟ้าเทาคืนถ่ิน ครัง้ท่ี 
1” ซึ่งลกูศิษย์ของท่านได้น าเอาบทกลอนนีม้ารวมไว้ในบนัทึก “งานท่ีระลึกวนัสถาปนาวิทยาลยับาง
แสน ปีท่ี 34” ข้อความมีดงันี ้

“ใจระทกึนกึสะท้อนย้อนความหลงั ก็เม่ือครัง้อยูบ่างแสนแนน่สขุหลาย 
แนบสนิทมีศษิย์แตผู่้ชาย         ไมเ่ส่ือมคลายความรักสามคัคี 
ถึงแพแตกแยกกนัไปไมพ่ร่ันพรึง     รักเราซึง้ด้วยดวงใจไมห่นา่ยหนี 
กินด้วยกนันอนด้วยกนัมัน่ไมตรี     จวบชีวีเราสมคัรต้องรักกนั” 

         ลยัอาจ ภมะราคา 
            10 ม.ค.23 

จากข้อมลูระบวุา่ ผู้ ท่ีเคยด ารงต าแหนง่ผู้บริหารวิทยาลยับางแสนนัน้มีจ านวน 
8 ท่าน แตจ่ากการค้นคว้าเอกสารในประเด็นนี ้โดยเปรียบเทียบกบัข้อมูลท่ีลกูศิษย์ได้รวบรวมไว้ใน
หนังสือ “งานท่ีระลึกวันสถาปนาวิทยาลัยบางแสน ปีท่ี 34” พบว่ามีการบนัทึกไว้เพียง 7 ท่าน 
ผู้อ านวยการคนสดุท้ายคือ อาจารย์ลยัอาจ ภมะราภา   

   ความจ าเป็นในการรวม “วิทยาลยับางแสน” เข้ากับ “วิทยาลยัวิชาการ
ศกึษา บางแสน” 

ผู้ วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารเก่ียวกับการรวม “วิทยาลัยบางแสน” เข้ากับ 
“วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน” พบว่า แนวคิดการรวมกิจการของ “วิทยาลยับางแสน” เข้ากับ 
“วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” นัน้มีขึน้ก่อนปี พ.ศ.2512  

ข้อความข้างต้น สอดรับกับ ธ ารง บัวศรี (ไม่ปรากฏปีพิมพ์ ,น.10) ระบุว่า     
ถ้าหากในอนาคตสามารถยุบรวม “วิทยาลัยบางแสน” เข้ากับ “วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน”     
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ได้ ก็จะท าให้วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน มีพืน้ท่ีกว้างขวางมากขึน้ แตย่งัไม่รู้อนาคตว่าจะท าได้
หรือไม ่ดงัข้อความ 

“..เม่ือหลบัตานกึวาดภาพดก็ูเห็นวา่งานนีจ้ะส าเร็จได้ก็ตอ่เม่ือได้รวมพืน้ท่ี
ทัง้หมด วิทยาลยับางแสน และ วิทยาลยัวิชาการศกึษา เข้าด้วยกนั แตม่นั
จะเป็นไปได้หรือ ในเม่ือมันเป็นการศึกษาต่างระดบักัน และเจ้าของท่ีก็
หวงท่ีของเขา ตกลงข้าพเจ้าก็ได้แตฝั่นไปอีกละกระมงั” 

ปี พ.ศ. 2512 กระทรวงศกึษาธิการได้ประกาศให้รวมกิจการของ “วิทยาลยั
บางแสน” สงักัดกรมวิสามญัศึกษา เข้ากับ “วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน” ผลจากการยุบรวม
กิจการของสถาบนัการศึกษาทัง้ 2 แห่ง ท าให้วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน มีพืน้ท่ีและมีอาคาร
เรียนเพิ่มขึน้ แตท่วา่การโอนย้ายได้ใช้เวลายาวนานจนถึงปี พ.ศ. 2514 จึงรวมกิจการได้ส าเร็จ ผู้วิจยั
ได้น าเอาภาพหลงัจากการรวมสถาบนัการศกึษาทัง้ 2 แหง่เข้าด้วยกนัแล้ว มาน าเสนอ ดงัภาพ 5.36 

ภาพ 5.36 
แสดงวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน 
 (รวมวิทยาลยับางแสนเข้าด้วยแล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากหนงัสือ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

ผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการในช่วงเวลานัน้มีช่ือว่า “สนั่น        
สมุิตร” เรียกกนัทัว่ไปว่า “อาจารย์สนัน่ สมุิตร” ซึ่งได้อนมุตัิหลกัการข้อตกลงระหว่างกรมทัง้ 2 แห่ง 
เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2512 แต่ทว่าการรวมกิจการของทัง้ 2 หน่วยงานส าเร็จเม่ือเดือน
มิถนุายน พ.ศ. 2514 ท าให้วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน มีพืน้ท่ีเพิ่มอีก 120 ไร่  

จากนัน้ อีก 2 ปี คือ พ.ศ. 2516 สถาบันการศึกษาแห่งนีย้ังคงใช้ช่ือว่า 
วิทยาลยัวิชาการศกึษา ดงัภาพ 5.37 
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ภาพ 5.37 
แสดง วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน 

ในปี พ.ศ.2516 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากหนงัสือ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

สวสัดิ ์ปษุปาคม เขียนไว้ในหนงัสือ “๘ กรกฎ” ไม่ระบเุลขหน้า พาดหวัว่า “...
จากท่านรองอธิการ” มีเนือ้หาเก่ียวกับ “วิทยาลัยบางแสน” ข้อความตอนหนึ่งระบุว่าเจ้า
กระทรวงศกึษาธิการในขณะนัน้คือ รัฐมนตรีสกิุจ นิมมานเหมินท์ ได้รวมกิจการของวิทยาลยับางแสน
เข้ากบัวิทยาลยัวิชาการศกึษา ดงัข้อความ  

“ต่อมากระทรวงศึกษาธิการซึ่งมี ฯพณฯ รัฐมนตรี สุกิจ นิมมานเหมินท์ 
เป็นเจ้ากระทรวง ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการผลิตครูปริญญา จึงได้
ออกประกาศเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พทุธศกัราช 2512 ให้รวมกิจการของ
วิทยาลยับางแสน สงักดักรมวิสามญัศกึษาเข้ากบัวิทยาลยัวิชาการศึกษา
บางแสน สงักัดกรมการฝึกหดัครู เพ่ือขยายการผลิตครูปริญญา ตัง้แต่ปี
การศกึษา 2513 เป็นต้นไป” 

อาจารย์เกษม สนิทกลาง อดีตผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ได้เขียนบนัทึก
เก่ียวกบัวิทยาลยับางแสนไว้ในหนงัสือ “งานระลึกวนัสถาปนาวิทยาลยับางแสน ปีท่ี 34” (ไม่ระบเุลข
หน้า) มีข้อความบางสว่นวา่  

“วิทยาลยับางแสน (2497-2514) ด าเนินกิจการมาได้เพียง 17 ปี ก็ถกูยุบ 
เปรียบกบัชีวิตของคนเราก็นบัว่าบญุน้อย อายสุัน้เหลือเกิน ชีวิตก าลงัย่าง
เข้าสูว่ยัหนุม่สาว จะมีอนาคตอีกยาวไกลก็แตกดบัเสียแล้ว คิดแล้วใจหาย
และเสียดายย่ิง 
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ครูถูกส่งตวัมาประจ าท่ีวิทยาลยับางแสนเม่ือปี พ.ศ.2498 ขณะท่ี บ.ช.   
ของเราอายไุด้ 1 ขวบ ตวัครูในขณะนัน้อายุได้ 27 ปี แก่กว่าศิษย์เก่ารุ่น
แรกประมาณ 1 รอบ ครูอยูท่ี่น่ีเร่ือยมาจนกระทัง่โรงเรียนถกูยบุ เพราะทาง
ราชการขณะนัน้มองโรงเรียนของเราในแง่เศรษฐกิจการศึกษา (ด้านวตัถ)ุ 
ยิ่งกวา่ผลทางด้านจิตใจ (เหมือนกบัในปัจจบุนั)  
ตลอดระยะเวลาท่ีได้กินอยู่ หลับนอน สอน เรียน และเล่นกับลูกศิษย์
ตัง้แต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นสุดท้าย ครูรู้สึกว่าตลอดชีวิตราชการของครู ไม่มี
สถานศึกษาแห่งใดท่ีจะสร้างและปลูกฝังความสนิมสนม ความรัก      
ความผกูพนัอนัแนน่แฟ้นระหวา่งครูกบัศษิย์ และศิษย์กบัศิษย์ได้เท่าเทียม
วิทยาลยับางแสน...รักและปรารถนาดีด้วยจริงใจ...เกษม สนิทกลาง” 

กล่าวโดยสรุป วิทยาลยับางแสนเปิดด าเนินการครัง้แรกในปี พ.ศ.2497 จอม 
พล ป. พิบลูสงคราม ได้เดนิทางมาเป็นประธานเปิดอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2498 
จากนัน้ได้ด าเนินการเร่ือยมา ฯพณฯ รัฐมนตรี สุกิจ นิมมานเหมินท์ ได้ออกประกาศเม่ือวันท่ี 4 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ให้รวมกิจการของ “วิทยาลยับางแสน” เข้ากบั “วิทยาลยัวิชาการศกึษาบาง
แสน” ตัง้แต่ปีการศึกษา 2513 เป็นต้นไป แต่ทว่า กว่าจะด าเนินการผลักดันนักเรียนให้ส าเร็จ
การศกึษาจนหมดทกุคน กาลเลยไปถึง พ.ศ.2514 ซึง่เป็นปีท่ีสถาบนัการศกึษาแหง่นีปิ้ดตวัลง” 

 การเคล่ือนไหวของศิษย์เก่า และอาจารย์ “วิทยาลยับางแสน” หลังจาก
การยบุรวม 

การยุบรวม “วิทยาลยับางแสน” เข้ากับ “วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน” 
นัน้ ท าให้ศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยบางแสนรู้สึกเสียดายเป็นอย่างมาก เห็นได้จาก
ข้อเขียนท่ีปรากฏหลากหลายซึ่งบรรดาศิษย์เก่าได้เขียนขึน้ แตท่กุคนตา่งก็เข้าใจถึงการเปล่ียนแปลง
ท่ีย่อมเป็นไปตามกาล ดงัข้อความท่ีว่า “เม่ือเรือแตก ทัง้คนพายและคนนัง่ตา่งก็แยกย้ายกนัไปตาม
ทางของตนเอง” (อ้างอิงจากอาจารย์จารึก ถึงลาภ นายทะเบียนศษิย์เก่าวิทยาลยับางแสน เขียนไว้ใน
หนงัสืองานระลกึวนัสถาปนาวิทยาลยับางแสน ปีท่ี 34)  

อาจารย์จารึก ถึงลาภ นายทะเบียนศิษย์เก่าวิทยาลัยบางแสน ได้เขียน
ข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ เพ่ือเป็นแนวทางให้เพ่ือน น้อง ศิษย์เก่าวิทยาลัยบางแสนได้ใช้
ประโยชน์ในโอกาสตอ่ไป ข้อความมีดงัตอ่ไปนี ้
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ท าเนียบนีมี้การบ้านส าหรับศษิย์เก่าทกุคน 
เราไม่มีโรงเรียนเป็นศนูย์กลางเหมือนศิษย์เก่าโรงเรียนอ่ืน ๆ นอกจากพบปะ

กนัปีละครัง้แล้ว ก็คงจะมีท าเนียบศิษย์เก่านีเ้ท่านัน้ท่ีจะเป็นสิ่งท่ีจะท าให้เราติดต่อทราบข่าวกันได้   
17 ปี หลงัจากท่ีโรงเรียนถกูปิดไป ตา่งก็กระจดักระจายกันไปหมด การท่ีจะรวบรวมท่ีอยู่ของทกุคน
มาลงพิมพ์คงไม่ใช่เร่ืองง่าย คนใดคนหนึ่งหรือรุ่นใดรุ่นหนึ่งก็คงไม่สามารถท าได้ จะต้องช่วยกันทุก
คน ท าเนียบท่ีพิมพ์อยูใ่นหนงัสือเลน่นีก็้ยงัมีข้อบกพร่อง ดงัตอ่ไปนี ้

1) สะกดช่ือ นามสกลุ ผิด 2) ท่ีอยู่ล้าสมยั ท่ีท างานย้ายไปแล้ว ควรจะให้ท่ี
อยู่ท่ีสามารถส่งจดหมายได้ตลอดเวลา 2) ไม่มีรหัสไปรษณีย์ 3) ท่ีอยู่ไม่ละเอียดจนไปรษณีย์ไม่
สามารถส่งได้ ควรจะมี เลขท่ี ซอย ถนน ต าบล เขต หรือ อ าเภอ และจงัหวดัให้ชดัเจน 4) ไม่ทนัสมยั 
บางคนถึงแก่กรรมไปแล้วก็ไมมี่ใครทราบ ถ้าสง่จดหมายเชิญให้มางานบอ่ย ๆ ถ้ามาจริงๆ ก็จะยุง่  

ท าเนียบนีถ้้าสมบูรณ์มากเท่าไหร่ ก็แสดงออกถึงความสัมพันธ์อันแน่น       
แฟ้น และความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัของเรามากเท่านัน้ โอกาสตอ่ไปแจ้งย้าย เพิ่มเติม แก้ไข ท่ีอยู่
หรือแจ้งขา่วคราวใด ๆ กรุณาสละเวลาเขียนไปรษณียบตัรสง่ไปยงันายทะเบียนตลอดกาลของเรา  

ลงช่ือ อาจารย์จารึก ถึงลา นายทะเบียนศษิย์เก่าวิทยาลยับางแสน 
107 หมู ่7 ต.แสนสขุ อ.เมือง    ชลบรีุ 20131 โทร (038) 377283 
ในวนัข้างหน้าถ้าใครจะพิมพ์ท าเนียบศิษย์เก่าอีก ข้อมูลทัง้หลายก็จะอยู่กับ

ท่าน กรุณาอย่าลืมว่าความสมบูรณ์ของท าเนียบในการจัดพิมพ์ครัง้ต่อไปเป็นการบ้านของทุกคน
(ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วโรทยัมอเตอร์ 12/3 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ถ.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จนัทบุรี 
22000 โทร 312560, 313008, 313539 ตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ BENZ B.M.W.PEUGEOT 
CITROEN MAZDA พร้อมทัง้จ าหน่ายอะไหล่ของแท้จากบริษัทฯ อภินนัทนาการจาก วโรทยั ภิญญ
สาสน์  ศษิย์เก่าวิทยาลยับางแสน เลขประจ าตวั 0002)  

นอกจากนี ้ผู้ วิจัยยงัพบว่า ดสุิต นนทะนาคร นิสิตท่ีเคยศึกษาอยู่ท่ีวิทยาลัย
บางแสน (รุ่น 6 ประธานกรรมการจัดงาน) ได้เขียนข้อความเชิญชวนอาจารย์และเพ่ือนนักเรียน 
(ศิษย์เก่า) ให้มางานท าบญุและร่วมงานเลีย้งสงัสรรค์ประจ าปีในวนัเสาร์ท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2554 
และพดูคยุกนัถึงอาคารเรียนเดมิเม่ือครัง้สมยัท่ีเป็นนิสิตวิทยาลยับางแสน มีข้อความตอนหนึง่วา่  

“เม่ือหลายปีก่อนทางมหาวิทยาลยับรูพาเคยมีแผนจะรือ้อาคารเรียนของ
เราท่ีสร้างมาตัง้แตพ่ทุธศกัราช 2496 ทิง้ เพ่ือสร้างตกึใหม่ให้สงูกว่าเก่าท่ี
มีเพียงสองชัน้ แตรุ่่นพ่ี ๆ ของเราได้ช่วยกนัเดินเร่ืองให้อาคารนัน้ได้รับการ
ขึน้ทะเบียนเป็นอาคารอนุรักษ์ ครัน้ต่อมาอาคารนัน้ค่อย ๆ ทรุดโทรมไป
ด้วยฐานรากช ารุดจนเกือบพงัทลาย ทัง้หลงัคาและฝา้เพดานก็ทรุดโทรม
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มากจนต้องทิง้ร้างไปพักหนึ่ง ซึ่งถ้าอาคารพงัไปเองก็คงเข้าทางของผู้ ท่ี
ต้องการจะสร้างตึกใหม่ และพวกเราก็คงจะไม่เหลืออะไรเป็นอนสุรณ์ ณ 
ท่ีตัง้โรงเรียนเดมิของเรา” 

อย่างไรก็ตาม ดุสิต นนทะนาคร ได้กล่าวว่า ผู้ บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา      
ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการอนุรักษ์อาคารบางแห่งเอาไว้ ซึ่งขณะนัน้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   
ได้พูดคุยกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ผลจากการพูดคุยได้ท าให้ผู้บริหารจดัสรรงบประมาณ
บรูณะอาคารเรียน “วิทยาลยับางแสน” เอาไว้ และให้คณะพยาบาลศาสตร์ดแูลในสว่นนี ้ดงัข้อความ 

“...โชคดีท่ีมีผู้ เห็นคุณค่า จึงได้แจ้งให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา      
และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ทราบ จนมีการจดังบมาบรูณะซ่อมแซม
ใหญ่ จนบดันีเ้สร็จสิน้เรียบร้อย กลับมาอยู่ในสภาพดีสง่างามดงัเดิม...
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ค้นพบว่าวันสถาปนาวิทยาลัยบางแสนของเรา
เป็นวนัท่ี 30 มกราคม ทางคณะจึงได้ด าริจะจดัท าบญุนิมนต์พระสงฆ์มา
เจริญพระพทุธมนต์และฉันภตัตาหารเพลในวนัเสาร์ท่ี 29 มกราคม 2554 
และอยากให้พวกเราไปร่วมท าบุญกันมากๆ จึงใครขอเชิญชวนให้เราไป
ร่วมงานท าบญุกนัมากๆในวนัเสาร์ท่ี 29 มกราคม 2554 เร่ิมเวลา 10.00 
น. ท่ีตกึเรียนเดมิของเราท่ีบางแสน...” 

จากการศกึษาจากเอกสารประวตัิศาสตร์เก่ียวกบั “วิทยาลยับางแสน” พบว่า 
ศษิย์เก่าวิทยาลยับางแสนได้นดัพบปะสงัสรรค์กนั ซึ่งครัง้หนึ่งได้นดัหมายกนัท่ีห้องการ์เด้นบอลล์รูม 
โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ในวนัเสาร์ท่ี 30 มกราคม พทุธศกัราช 2531 มีการถ่ายภาพ
และเขียนค ากลอนบนัทึกไว้ ต่อมาได้มีการน ามารวมเป็นเล่ม โดยใช้ช่ือท่ีหนงัสือว่า “งานท่ีระลึกวัน
สถาปนาวิทยาลยับางแสนปีท่ี 34” เนือ้หาในหนงัสือเล่มนีมี้การกล่าวถึงวิทยาลยับางแสน เขียนโดย 
อาจารย์ลยัอาจ ภมะราภา (2523,ไม่ระบเุลขหน้า) ผู้อ านวยการวิทยาลยับางแสนคนสดุท้าย (ก่อนท่ี
สถาบนัการศึกษาแห่งนีจ้ะถูกยบุรวมกบัวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน) อาจารย์ลยัอาจได้เขียน
บทกลอนด้วยลายมือชองท่านเองลงในหนงัสือเล่มนี ้เนือ้หากล่าวอาลยัสถาบนัแห่งนีท่ี้ถกูปิดตวัลง
ไป ผู้วิจยัได้คดัลอกเนือ้หามาน าเสนอ ดงันี ้ 

“เม่ือกาลเวลาลว่งเลย สิ่งทัง้หลายก็เปล่ียนแปลง 
อาคารสถานท่ียงัคงอยู ่ แตก็่เส่ือมโทรมไปตามอายขุยั 
คนทัง้หลายท่ีเคยอยู ่ เม่ือถึงเวลาตา่งก็แยกย้ายกนัไป 
คงเหลือไว้แตค่วามทรงจ า  วา่ครัง้หนึง่ ณ ท่ีนีคื้อ  

            วิทยาลยับางแสน ของเรา”  
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ลกูศิษย์ของอาจารย์ลยัอาจ ภมะราภา ได้น าเอาบทกลอนท่ีอาจารย์ลยัอาจ
ได้เขียนไว้เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2523 มาลงในหนงัสือ “งานท่ีระลึกวนัสถาปนาวิทยาลยับาง
แสนปีท่ี 34” มีข้อความดงันี ้

ใจระทกึนกึสะท้อนย้อนความหลงั  ก็เม่ือครัง้อยูบ่างแสนแนน่สขุหลาย 
แนบสนิทมีศษิย์แตผู่้ชาย    ไมเ่ส่ือมคลายความรักสามคัคี 
ถึงแพแตกแยกกนัไปไมพ่ร่ันพรึง    รักเราซึง้ด้วยดวงใจไมห่นา่ยหนี 
กินด้วยกนันอนด้วยกนัมัน่ไมตรี    จวบชีวีเราสมคัรต้องรักกนั 

                   ลยัอาจ ภมะราภา 
           10 ม.ค. 23 

อาจารย์ลยัอาจ ภมะราภา ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลยับางแสนเป็น
คนสุดท้าย เม่ือถึงปี พ.ศ.2514 หลังจากท่ีอาจารย์วิทยาลัยบางแสนผลักดนัให้นักเรียนส าเร็จ
การศกึษาแล้ว ได้ปิดตวัลง ตามความต้องการของรัฐบาลท่ีต้องการขยายพืน้ท่ีของ “วิทยาลยัวิชาการ
ศกึษา บางแสน” เพ่ือเร่งผลิตครูตามความต้องการของประเทศในช่วงเวลานัน้ จึงเห็นสมควรยบุโอน
สถานท่ีของวิทยาลยับางแสนให้ไปรวมกบั “วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน” หากนบัจากปีท่ีมีการ
ก่อตัง้วิทยาลยับางแสนคือ พ.ศ.2497 จนถึงปี พ.ศ.2514 กล่าวได้ว่าวิทยาลยับางแสนด าเนินการมา
ได้ 17 ปี ผลิตนกัเรียนทัง้สิน้ 16 รุ่น จ านวนทัง้สิน้ 1,659 คน 

กล่าวโดยสรุป “โรงเรียน สาธิต พิบูลบ าเพ็ญ” มีพัฒนาการมาจากโรงเรียน
ประชาบาล ซึง่ตอ่มา จอมพล ป. พิบลูสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้มาพบเข้า และเห็นว่าทัง้อาคารและ
หลังคาท่ีมุงด้วยใบจากนัน้ช ารุดทรุดโทรม จึงจัดงบประมาณปรับปรุงและสร้างขึน้ใหม่ให้ดีขึน้       
เม่ือสร้างเสร็จได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนเสียใหม่ว่า “โรงเรียนพิบูลบ าเพ็ญ” โดยน าเอาบางส่วนของ
นามสกุลมาตัง้เป็นช่ือโรงเรียน และท าพิธีเปิดโรงเรียนเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม พุทธศกัราช 2497 
จากนัน้ ได้มีการรวมโรงเรียน “พิบลูบ าเพ็ญ” เข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะศกึษาศาสตร์ และได้ยบุรวม 
“วิทยาลยับางแสน” ซึ่งเป็นสถาบนัการศกึษาท่ีสอนระดบัมธัยมศกึษาเข้ากบัวิทยาลยัวิชาการศกึษา 
บางแสน (ยบุรวมส าเร็จในปีพ.ศ.2514) ท าให้วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน มีความเป็นปึกแผ่น 
และมีพืน้ท่ีกว้างขวางมากขึน้ ซึ่งในขณะนัน้พืน้ท่ีแห่งนีย้ังคงเต็มไปด้วยต้นมะพร้าวจ านวนมาก 
ผู้วิจยัได้ค้นหาภาพถ่ายของวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสนภายหลงัจากรวม “วิทยาลยับางแสน” 
เข้าด้วยแล้ว มาน าเสนอประกอบ เป็นภาพท่ีถ่ายจากบริเวณด้านหน้าของสถาบนัการศึกษาแห่งนี ้    
ดงัภาพ 5.38 
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ภาพ 5.38 

แสดงต้นมะพร้าวจ านวนมากบริเวณหน้าวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : www.google.com 

ต่อมา พ.ศ.2517 รัฐบาลได้ออกพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ ประกาศใช้เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ.2517 ท าให้วิทยาลยัวิชาการศึกษาทุกแห่ง (รวมทัง้
วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน) ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต       
บางแสน” หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ “มศว บางแสน” ผู้วิจยัได้น าเสนอในบทถดัไป 
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บทที่ 6 

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยำเขตบำงแสน (มศว บำงแสน) 

ในชว่งก่อนพทุธศกัราช 2516 นิสิต บคุลากร และอาจารย์ วิทยาลยัวิชาการศกึษาหลาย
แหง่ได้เรียกร้องให้เปล่ียนช่ือจาก “วิทยาลยัวิชาการศกึษา” เป็น “มหาวิทยาลยั” บริบททางการเมือง 
ในช่วงเวลานัน้เป็นการปกครองโดยรัฐบาลทหาร ผู้น ารัฐบาลในช่วงนัน้คือจอมพลถนอม กิตติขจร     
ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีครัง้ท่ี 2 (ครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 9 
ธันวาคม 2506 -1 พฤศจิกายน 2514 ครัง้ท่ีสองเม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2515 – 14 ตลุาคม 2516) 
บคุคลท่ีด ารงต าแหน่งอธิการบดีวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร ในช่วงนัน้ คือ ศาสตราจารย์ 
ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร นอกจากนิสิต อาจารย์ จะร่วมกันเรียกร้องให้ยกฐานะจาก “วิทยาลัย”         
เป็น “มหาวิทยาลยั” แล้ว ยงัเรียกร้องให้สถานศกึษาย้ายสงักดัจาก “กระทรวงศกึษาธิการ” ไปสงักดั 
“ทบวงมหาวิทยาลัย” แทน โดยให้เหตุผลว่าเพ่ือให้การบริหารงานมีความคล่องตัว จะได้พัฒนา
สถานศกึษาได้สะดวกมากขึน้ 

“ศรีนครินทรวิโรฒ” เป็นมงคลนามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่มหาวิทยาลยัแห่งนี ้มีความหมายว่า “มหาวิทยาลยัท่ีเจริญ เป็นศรีสง่า
แก่มหานคร” ค าว่า “วิโรฒ” มาจากค าว่า “วิรุฒ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “งอกงาม เจริญ”       
และเทียบได้กบั “วิรุฬห์” ในภาษาบาลี อนัปรากฏในตราสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัว่า “สิกขา วิรุฬ
หิ สมปตตา” “ หมายถึง การศกึษาคือความเจริญงอกงาม” (คูมื่อการศกึษา 2529 มหาวิทยาลยัศรี
นครินทร  วิโรฒ บางแสน หลังจากวิเคราะห์เอกสารแล้ว ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษา
ออกเป็น 3 ประเดน็หลกั ดงัภาพ 6.1 

ภาพ 6.1 

แสดงการจดัตัง้ มศว บางแสน 

 

 

 

 

 

 

ที่มำของกำรยกฐำนะ 
“มหำวิทยำลัย” 

ปรำกฏกำรณ์หลังกำรยก
ฐำนะสู่ มศว บำงแสน 

รำยนำม 

ผู้บริหำร มศว บำงแสน 
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จากภาพ 6.1 ผลการศึกษาประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก ท่ีมาของ
แนวคิดการยกฐานะจาก วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน สู่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยา
เขตบางแสน (มศว บางแสน) ประเด็นท่ีสอง พฒันาการของ มศว บางแสน ประเด็นท่ีสาม รายนาม
ผู้บริหาร มศว บางแสน ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 ที่มำของแนวคิดกำรยกฐำนะจำก “วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน”                    
สู่ “มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยำเขตบำงแสน” (มศว บำงแสน) 

วิทยาลัยวิชาการศึกษาทุกแห่งได้รับการยกฐานะจาก “วิทยาลัยวิชาการศึกษา”            
เป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ใช้อักษรย่อว่า “มศว” (ไม่มีจุด) เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน        
พ.ศ.2517 ผู้วิจยัต้องการรู้วา่บริบททางการเมืองและสงัคมในช่วงก่อนท่ีจะมีการตราพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒนัน้มีลกัษณะอยา่งไร จงึได้ค้นหาข้อมลูย้อนหลงัเก่ียวกบัสภาพปัญหา
ในชว่งก่อนท่ีจะมีการออกพระราชบญัญัตินี ้เป็นการศกึษาบริบททางการเมือง สงัคม และเหตกุารณ์
ส าคัญท่ีเ ก่ียวข้อง อัน มีผลท าให้รัฐบาลเห็นความจ าเป็นท่ีต้องออกพระราชบัญญัติจัดตัง้ 
“มหาวิทยาลยัศรีคนรินทรวิโรฒ” ซึ่งเก่ียวข้องกับพัฒนาการของ มศว บางแสน จากการวิเคราะห์
เอกสารในประเด็นท่ีมาของแนวคิดการยกฐานะสู่ มศว บางแสน ผลการศึกษาแบ่ง ออกเป็น 2 
ประเด็นหลัก  ไ ด้แก่  ประ เด็นแรก ความต้องการให้ เ กิดประโยชน์สูงสุด  ประเด็น ท่ีสอง 
สถาบนัการศกึษามีความพร้อมท่ีจะยกฐานะสูม่หาวิทยาลยั ดงัตอ่ไปนี ้

6.1.1 ควำมต้องกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
จากการศึกษาสาเหตุท่ีท าให้นิสิต อาจารย์  วิทยาลัยวิชาการศึกษาทุกแห่ง

เรียกร้องให้เปล่ียนช่ือจาก “วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” สู่ “มศว บางแสน” ผลการศกึษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การวางรากฐานแยกตวัเป็นอิสระจาก มศว ประสานมิตร 
ประเด็นท่ีสอง เหตกุารณ์ 14 ตุลาคม 2516 กับกระแสการเรียกร้องให้ยกฐานะจาก “วิทยาลยั”         
สู ่“มศว บางแสน” ดงัตอ่ไปนี ้

 กำรวำงรำกฐำนแยกตัวเป็นอิสระจำก มศว ประสำนมิตร 
ผู้บริหารสถาบนัการศึกษาแห่งนีใ้นอดีตเห็นว่าถ้าหากสถาบนัแห่งนีแ้ยกตวั

เป็นอิสระจาก มศว ประสานมิตร ได้ ก็จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาสถาบนัการศกึษาแห่งนี  ้ซึ่งจะ
คล่องตวัมากกว่าการเป็นวิทยาเขตหนึ่งของ “วิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร” ในอดีตนัน้ทัง้
ผู้ บริหาร คณาจารย์ และนิสิต  ต่างได้รับแนวคิดจากอาจารย์ในทิศทางเดียวกันว่า ถ้าหาก
สถาบนัการศึกษาแห่งนีส้ามารถแยกตัวออกเป็นอิสระจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร      
ได้ก็จะสามารถบริหารจัดการเร่ืองต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึน้ และเติบโตได้รวดเร็วกว่า ด้วยเหตุนี ้
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ผู้บริหารวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จึงถ่ายทอดแนวคิดนีไ้ปยังนิสิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา   
บางแสน ตัง้แตรุ่่นท่ีหนึ่ง ดงัท่ี เชาวน์ มณีวงษ์ กล่าวว่า ดร.ธ ารง บวัศรี ได้ให้แนวคิดกบันิสิตเสมอว่า 
สถาบันการศึกษาแห่งนีจ้ะต้องแยกตัวเป็นอิสระจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร              
ดงัข้อความ 

“ดร.ธ ารง บัวศรี ท่านพูดกับพวกเราอยู่บ่อย ๆ ว่าเราจะต้องเป็นอิสระ          
เราจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยของเราเอง เราต้องเจริญ พัฒนา ก้าวหน้า 
ด้วยตวัของเราเอง” 

ค ากล่าวข้างต้นยงัคงอยู่ในความทรงจ าของนิสิต และอาจารย์วิทยาลยัวิชา
การศึกษา บางแสน ถึงแม้ว่ากาลจะล่วงเลยมาถึง พ.ศ.2517 ซึ่งขณะนัน้สถาบนัการศึกษาแห่งนี ้
ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต บางแสน (มศว บางแสน) แล้วก็ตาม 
แต่ก็ยังคงเป็น “วิทยาเขต” หนึ่งของ มศว ประสานมิตร จากข้อจ ากัดท่ีด ารงอยู่ ท าให้ทัง้ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และนิสิต มศว บางแสน ต่างก็เห็นด้วยกบัแนวคิดการแยกตวัออกเป็นอิสระตามแนวคิด
ของ ดร.ธ ารง บวัศรี หมอ่มหลวงบญุเหลือ เทพยสวุรรณ และ รองศาสตราจารย์สวสัดิ์ ปษุปาคม ท่ีได้
ปลกูฝังแนวคิดไว้ว่าสกัวนัหนึ่งในอนาคตสถาบนัแห่งนีจ้ะต้องแยกตวัเป็นเอกเทศให้ได้ ซึ่งถ้าหากท า
ได้ ผู้บริหารมหาวิทยาลยัจะตดัสินใจในการพฒันาสถาบนัการศกึษาแห่งนีไ้ด้รวดเร็วมากขึน้ 

 ในช่วงเวลาการเปล่ียนผ่านจาก “วิทยาลยัวิชาการศึกษา” สู่ “มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ” นัน้ ผู้บริหารของ มศว ประสานมิตร มีช่ือว่า ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร 
ส่วนผู้บริหาร มศว บางแสน ในช่วงเวลานัน้คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร โดย
ด ารงต าแหนง่ตัง้แต ่พ.ศ.2517 – 2522 ผู้วิจยัได้น าเสนอภาพของทา่นในงานวิจยัชิน้นี ้ดงัภาพ 6.2 

ภาพ 6.2 
แสดงผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวงศ์ วจันสนุทร 

ผู้บริหาร มศว บางแสน คนแรก 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 8 กรกฎ 23 
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พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2517 นีไ้ด้ประกาศลงใน
ราชกิจจานุกเบกษา เล่ม 91 ตอนท่ี 112 วนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517 มีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 29 
มิถนุายน พ.ศ.2517 จากการประกาศใช้พระราชบญัญัติดงักล่าวนี ้ส่งผลให้วิทยาลยัวิชาการศกึษา
ทุกแห่งยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ส่วนวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน             
ได้ยกฐานะเป็น “มศว บางแสน” ผู้บริหาร มศว บางแสน จึงจดัท าปา้ยช่ือสถาบนัการศกึษาแห่งนีเ้สีย
ใหม ่โดยใช้ช่ือวา่ “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน” ดงัภาพ 6.3 

ภาพ 6.3 
แสดงมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

ในปี พ.ศ.2517 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : www.google.com 
 

  เหตุกำรณ์ 14 ตุลำคม 2516 กับกระแสกำรเรียกร้องให้ยกฐำนะจำก  
“วิทยำลัย” สู่ “มหำวิทยำลัย” 

จากการศกึษาในประเด็นนีพ้บว่า เหตกุารณ์เม่ือวนัท่ี 14 ตลุาคม พ.ศ.2516 นัน้
มีความเก่ียวข้องกบักระแสการเรียกร้องให้สถาบนัการศึกษาแห่งนีเ้ปล่ียนช่ือจาก “วิทยาลยัวิชาการ
ศกึษา บางแสน” เป็น “มศว บางแสน” ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

หลงัจากปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา กระแสการเรียกร้องระบอบการปกครองแบบ 
“ประชาธิปไตย” ในสงัคมไทยเร่ิมมีมากขึน้ตามล าดบั ท่ามกลางรัฐบาลทหารท่ีจ ากัดสิทธิ เสรีภาพ 
ของส่ือมวลชน และของประชาชนอยา่งเข้มงวด รัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร ท่ีบริหารประเทศ
อยูใ่นชว่งเวลานัน้ได้จ ากดัสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนอย่างหนกัไม่แตกตา่งไปจากรัฐบาลก่อนหน้า
นัน้ กล่าวได้ว่าในช่วงเวลานัน้กระแสประชาธิปไตยได้แพร่กระจายเข้ามาสู่สงัคมไทยทัง้จากบคุคลท่ี
เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศซึ่งได้รับเอาวิธีคิดตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมา 
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และจากส่ือมวลชนท่ีน าเสนอข่าวสารเก่ียวกับการเมือง การปกครองของประเทศต่าง ๆ ทัง้ในแถบ
ยโุรป และอเมริกา ซึง่มีความเจริญก้าวหน้ามากกวา่ ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ในการวิพากษ์วิจารณ์ 
และแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมากกว่าคนไทยในช่วงเวลานัน้ เม่ืออาจารย์ถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกบัแนวคิดประชาธิปไตยให้กบันกัศกึษาอย่างตอ่เน่ือง ท าให้แนวคิดเก่ียวกบัการเข้ามีส่วนร่วม
ทางการเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค กฎหมาย การยึดถือเสียงส่วนใหญ่จากประชาชนได้รับ
การยอมรับมากขึน้เร่ือย ๆ จงึเกิดการรวมตวักนัเคล่ือนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยขึน้ รัฐบาลจอมพล
ถนอม กิตติขจร ไม่ต้องการให้นกัศึกษา ประชาชน ได้รับสิทธิเสรีภาพตามท่ีผู้ เคล่ือนไหวต้องการ
เน่ืองจากเห็นวา่ไมเ่ป็นผลดีต่อการบริหารประเทศในช่วงนัน้ ประกอบกบัได้ขอให้นิสิต ประชาชน ยตุิ
การเคล่ือนไหวดังกล่าว เม่ือเห็นว่าไม่สามารถพูดคุยให้ผู้ เคล่ือนไหวปฏิบัติตามได้หลังจากท่ี ใช้
ยุทธวิธีต่าง ๆ แล้ว จึงมีการใช้อาวุธสงครามเข้าปราบปรามนกัศึกษา ประชาชน ท่ีชุมนุมเรียกร้อง
ประชาธิปไตย เกิดการปะทะกนั มีผู้ เสียชีวิตและบาดเจ็บจ านวนมาก  

เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร (ไม่ระบุปี,น.19) ระบุว่า เหตุการณ์เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 
พ.ศ.2516 ท่ีนักศึกษา ประชาชน เคล่ือนไหวทางการเมืองต่อต้านรัฐบาลเผด็จการนัน้ ได้ส่งผล
กระทบมาถึงสถาบันการศึกษาแห่งนี ้ (มศว บางแสน) เน่ืองจากรัฐบาลท่ีบริหารประเทศอยู่ใน
ขณะนัน้จ าต้องพ้นสภาพไป เหตกุารณ์นีไ้ด้ท าให้ผู้บริหารมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร ออกค าสั่งย้าย รองศาสตราจารย์ สวัสดิ์ ปุษปาคม “รองอธิการบดี” กลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ี                
ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หลงัจากท่ี รองศาสตราจารย์สวสัดิ์ ปษุปาคม บริหาร
สถาบนัการศกึษาแหง่นีม้าตัง้แต ่พ.ศ.2503 -2516  

6.1.2 สถำบันกำรศึกษำมีควำมพร้อมกับกำรยกฐำนะเป็นมหำวิทยำลัย 
จากการศึกษาในประเด็น “สถาบันการศึกษามีความพร้อมกับการยกฐานะเป็น

มหาวิทยาลยั” ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก สถาบนัฯ
มีความพร้อมทางวิชาการ ประเด็นท่ีสอง สถาบันมีความพร้อมด้านอาคารและสถานท่ี                   
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 สถำบันมีควำมพร้อมทำงวิชำกำร 
จากการศึกษาจาก เอกสารในป ระ เด็นความพ ร้อมทางวิ ชาการของ

สถาบันการศึกษาแห่งนีซ้ึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีท าให้มีการยกฐานะจาก “วิทยาลัยวิชาการศึกษา       
บางแสน” ไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลยั” ผลการศกึษาพบว่า วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ก่อตัง้
ขึน้เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 และด าเนินกิจการมาจนถึงวนัท่ี 27 มิถนุายน พ.ศ.2517 ซึ่งเป็น
วันท่ีมีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมแล้วด าเนินกิจการในฐานะ
วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน มาประมาณ 19 ปี 
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สถาบนัการศกึษาแห่งนีมี้จดุเดน่อยู่ท่ีการเป็นสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา
แห่งแรกในภูมิภาคของประเทศไทย กล่าวอีกนยัหนึ่ง เป็นสถาบนัการศกึษาท่ีมีการเรียนการสอนถึง
ระดบัให้ปริญญาแหง่แรกท่ีไมไ่ด้ตัง้อยู่ในกรุงเทพ เป็น “วิทยาเขต” หนึ่งของ “วิทยาลยัวิชาการศกึษา 
ประสานมิตร” ซึ่งมีวิทยาเขตอ่ืนอีก 7 แห่ง (รวมเป็น 8 แห่ง) ซึ่งทัง้หมดสงักัดกรมการฝึกหดัครู 
กระทรวงศกึษาธิการ มุ่งผลิตบณัฑิตสาขาการศกึษาบณัฑิต เม่ือวิทยาลยัมีการพฒันาในด้านตา่ง ๆ 
เพิ่มขึน้ ก็มีความต้องการท่ีจะผลิตบณัฑิตในสาขาตา่ง ๆ เพิ่มขึน้ตามไปด้วย เน่ืองจากมีความพร้อม
ในการเปิดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมากขึน้ ดงัท่ีประเทิน มหาขนัธ์ (บนัทึก 25 ปี ศรีนครินทรวิ
โรฒ บางแสน 8 กรกฎ 23, ไม่ระบุหน้า) ระบุว่า มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน มีความ
เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเน่ือง มีความพร้อมในทางวิชาการมากขึน้ มีการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายสาขาวิชามากขึ น้  สังคมภายนอกต่าง ก็ รับ รู้  และเ ช่ือมั่นในความพร้อมของ
สถาบนัการศกึษาแหง่นีเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะสงัคมในภาคตะวนัออก ดงัข้อความ 

“มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เจริญก้าวหน้ามาโดยล าดบั เช่ือว่า
ไม่มีอปุสรรคใด ๆ ท่ีจะมายบัยัง้ความเจริญเติบโตของสถาบนัการศกึษาแห่ง
นีไ้ด้ สถาบนัการศกึษาแห่งนีมี้ความพร้อมและมุ่งมัน่ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นผู้น า
การศึกษาในภูมิภาคตะวันออก ทัง้การให้การศึกษาอบรม การค้นคว้า       
การบริการสงัคม” 

จากการศกึษาพบวา่นิสิต บคุลากร และ คณาจารย์ วิทยาลยัวิชาการศกึษาทัง้ 8 
แห่ง ได้รวมพลังกันเพ่ือเรียกร้องให้ยกฐานะจาก “วิทยาลัยวิชาการศึกษา” เป็น “มหาวิทยาลัย”     
ผลจากการเรียกร้อง ได้ท าให้รัฐบาลในช่วงเวลานัน้เห็นถึงความจ าเป็นท่ีต้องตราพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบกับในช่วงเวลานัน้ จอมพลถนอม กิตติขจร ได้ประกาศ
ลาออกจากการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีภายหลังจากเกิดเหตุการณ์เดือนตุลาคม พ.ศ.2516     
แต่ทว่าการเรียกร้องให้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยยงัด าเนินต่อไป เม่ือถึงรัฐบาลนายสญัญา ธรรม
ศกัดิ ์ทา่นได้อนมุตัใิห้ “วิทยาลยัวิชาการศกึษา” ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ” ท าให้
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน มีฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน 
ตัง้แตช่ว่งเวลานัน้    

ประเทิน มหาขนัธ์ (บนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 8 กรกฎ 23,  ไม่ระบุ
เลขหน้า) ระบุว่า มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน มีความพร้อมในด้านบุคลากร
เพราะมีอาจารย์ เจ้าหน้าท่ีซึ่งมีความรู้ ความสามารถจ านวนมากขึน้เร่ือย ๆ ซึ่งท่ีผ่านมาได้บริการ
วิชาการ โดยการจดัฝึกอบรมบุคลากรและการท างานร่วมกับหน่วยงานในท้องถ่ินมาอย่างต่อเน่ือง       
ซึง่ภารกิจดงักลา่วนีม้หาวิทยาลยัได้ท าติดตอ่กนัมาเป็นเวลาล่วงเข้า 25 ปี แล้ว นอกจากความพร้อม
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ของบุคลากรแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ทัง้เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับสถาบนัการศึกษาแห่งอ่ืนในภาคตะวนัออกแล้ว จะเห็นว่า
เคร่ืองมือ เทคโนโลยีของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน มีความทนัสมยัมากกวา่ 

ทัง้นี ้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ได้สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ต่าง ๆ จ านวนมาก โดยเฉพาะหน่วยงานในภาคตะวันออก ทัง้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ภาคเอกชน มหาวิทยาลยัจึงมีภารกิจมุ่งเน้นการผลิตบณัฑิตให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถ่ินและ
สงัคมภาคตะวนัออก ดงัจะเห็นได้จากการท่ีประชาชนในภาคตะวนัออกเสนอให้มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ บางแสน เปิดสอนสาขาวิชาเพิ่มมากขึน้ เพ่ือรองรับความต้องการของผู้ ท่ีต้องการเข้า
ศกึษาท่ีสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้และด้วยเหตนีุ ้มหาวิทยาลยัจงึมีโครงการท่ีจะเปิดคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขึน้ เน่ืองจากต้องการตอบสนองความ
ต้องการของคนในชมุชนภาคตะวนัออกท่ียงัต้องการความช่วยเหลือทางด้านสขุภาพอนามยั การเปิด
การเรียนการสอนเก่ียวกบัการดแูล รักษา สุขภาพของประชาชนจะช่วยคนในท้องถ่ินภาคตะวนัออก
ได้มาก เ ช่ือว่าจะมีเยาวชนในภาคตะวันออกได้เข้าสู่การศึกษาระดับปริญญาทัง้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์ และการสาธารณสขุ มากขึน้ โดยท่ีไม่ต้องเดินทางเข้าไปศกึษาใน
กรุงเทพมหานคร 

อีกทัง้สถาบันการศึกษาแห่งนีย้ังมีความพร้อมท่ีจะเปิดคณะพยาบาลศาสตร์    
ซึง่ได้ประสานงานกบัวิทยาลยัพยาบาล จงัหวดัชลบรีุ เรียบร้อยแล้ว เป็นการเปิดคณะวิชาท่ีใช้ทนุไม่
มากนัก และได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ เพราะเหตุว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน มีความ
มัน่คงในด้านวิชาวิทยาศาสตร์บริสทุธ์ิเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การได้ใช้ความพร้อมท่ีมีอยู่เป็นทนุเพ่ือใช้
เป็นฐานส าหรับการเปิดคณะวิชาดงักล่าว จะท าให้เกิดผลผลิตคือบณัฑิตท่ีมีความรู้ทางด้านการ
พยาบาลมากขึน้ ซึง่ก็จะท าให้ประเทศชาตไิด้บคุลากรทางด้านนีเ้พิ่มมากขึน้ตามไปด้วย โดยท่ีไม่ต้อง
เสียเงินลงทนุจ านวนมหาศาล นอกจากการมีความพร้อมทางด้านการเปิดคณะพยาบาลศาสตร์แล้ว 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ยังมีความพร้อมท่ีจะเปิดสอนในศาสตร์เก่ียวกับ
วิทยาศาสตร์ทางน า้เพิ่มขึน้ ในขณะเดียวกัน สถาบนัการศึกษาแห่งนีจ้ะต้องขยายสถานเลีย้งสตัว์
น า้เค็มท่ีปัจจุบนัคบัแคบ โดยท่ีไม่ต้องให้สังกัดภาควิชาชีววิทยาอีกต่อไป แต่จะตัง้เป็น “สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล” แทน โดยย้ายให้ไปอยูใ่นพืน้ท่ีซึง่มีความเหมาะสมมากกว่า คาดว่าจะใช้พืน้ท่ี
ประมาณ 50 ไร่ ส าหรับสถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล นอกจากโครงการท่ีจะพัฒนา “สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล” แล้ว ในอนาคต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ยงัมีโครงการท่ีจะ
เปิดสอนสาขาวิชาการเกษตรและสาขาวิชาด้านการประมงตามมาอีกด้วย 
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 สถำบันมีควำมพร้อมด้ำนอำคำรและสถำนที่ 

จากการศึกษาด้านความพร้อมของอาคาร สถานท่ี ในช่วงท่ีสถาบนัการศึกษา
แห่งนีย้ังใช้ช่ือว่า “วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน” ซึ่งขณะนัน้ทัง้นิสิต บุคลากร คณาจารย์        
ของวิทยาลยัวิชาการศกึษาทัง้ 8 แห่ง ตา่งต้องการให้มีการเปล่ียนช่ือจากวิทยาลยัวิชาการศกึษาเป็น 
มหาวิทยาลยั เพราะเห็นวา่สถานศกึษาทัง้ 8 แหง่ นัน้มีความพร้อมทัง้ด้านอาคาร สถานท่ี กล่าวได้ว่า
มีความเหมาะสมท่ีจะยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัย” ในส่วนของความพร้อมของวิทยาลัยวิชา
การศกึษา บางแสน ในช่วงก่อนปี พ.ศ.  2517 นัน้ มีการพฒันาอาคาร สถานท่ี โดยมีหน่วยงานเพิ่ม
มากขึน้หลายหน่วยงาน ทัง้การได้รับโอน “โรงเรียนพิบูลบ าเพ็ญ” เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ “วิทยาลัย
วิชาการศึกษา บางแสน”  (พ.ศ.2499) การจัดตัง้พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลีย้งสัต ว์น า้เค็ม         
(พ.ศ.2512) การได้รับโอนสถานศึกษาท่ีช่ือ ‘วิทยาลัยบางแสน’ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ “วิทยาลัย
วิชาการศึกษา บางแสน” (พ.ศ.2517) ซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านอาคาร สถานท่ี         
ของสถาบนัการศึกษาแห่งนี ้ซึ่งหลายฝ่ายในขณะนัน้เห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะเล่ือนฐานะเป็น  
“มหาวิทยาลยั” 

6.2 ปรำกฏกำรณ์หลังจำกยกฐำนะสู่ มศว บำงแสน 

จากการศึกษาจากเอกสารสิ่งพิมพ์ในประเด็น ปรากฏการณ์หลังการยกฐานะสู ่      
“มศว บางแสน” ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นท่ีหนึ่ง        
การเป็นสถาบนัการศึกษาแห่งภาคตะวันออก ประเด็นท่ีสอง พฒันาการของหน่วยงาน ประเด็นท่ี
สาม ค าสดดีุของผู้บริหาร ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

6.2.1 กำรเป็นสถำบันกำรศึกษำแห่งภำคตะวันออก 
จากการศึกษาในประเด็น “การเป็นสถาบันการศึกษาแห่งภาคตะวันออก”             

ผลการศึกษา พบว่า หลังจากท่ียกฐานะเป็น มศว บางแสน แล้ว สถาบนัการศึกษาแห่งนีไ้ด้แสดง
บทบาทการบริการสงัคมมาอยา่งตอ่เน่ือง ดงัตอ่ไปนี ้

 สถำบันกำรศึกษำที่มุ่งบริกำรสังคม 
ผาสุก กุละวณิชย์ (ไม่ระบุปี, ไม่ระบุหน้า) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยับูรพา      

ได้กล่าวถึงการแสดงบทบาทของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน โดยระบุว่า 
นบัตัง้แตส่ถาบนัการศกึษาแห่งนีพ้ฒันาขึน้มาในปี พ.ศ. 2498 จนกระทัง่ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลยั
ศรีคนรินทริวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน สถาบันแห่งนีไ้ด้ท าหน้าท่ีเป็นสถาบันการศึกษาแห่งภาค
ตะวันออกมาโดยตลอด ท่ีผ่านมาได้ท าการบริหารสังคมภาคตะวันออกมาอย่างต่อเน่ือง ทัง้การ
ท างานร่วมกบัคนในชมุชน การให้ความรู้แก่ประชาชนชาวตะวนัออก บทบาทส าคญัประการหนึ่งคือ 
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การผลิตบณัฑิตท่ีหน่วยงานในภาคตะวันออกต้องการ เพ่ือให้จบออกไปสามารถท างานในองค์กร
ต่าง ๆ ได้ ในการผลิตบณัฑิตนัน้ มศว บางแสน ให้ความส าคญัในเร่ืองของ “ความรู้” ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
บณัฑิตจะต้องได้รับ นอกจากความรู้แล้ว ยงัให้ความส าคญักบัคณุธรรมด้วย เพราะเช่ือว่าบณัฑิตท่ีมี
คณุธรรมจะเป็นท่ียอมรับของหนว่ยงานและของสมาชิกในองค์กร  

ผู้วิจยัแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาในประเด็นนีอ้อกเป็น 2 ประเด็นย่อยตาม
ระยะเวลา ได้แก่ ประเดน็แรก พฒันาการในช่วง พ.ศ.2517 – 2525 ประเด็นท่ีสอง พฒันาการในช่วง 
พ.ศ.2526 – 2533 ดงัตอ่ไปนี ้ 

o  พฒันาการในชว่ง พ.ศ.2517 – 2525 
จากการศึกษาพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขต บางแสน ในช่วง พ.ศ.2517 – 2525 ผลการศึกษาพบว่ามีการพฒันาทางด้านวิชาการ
เร่ือยมา ตัง้แต ่พ.ศ.2517 – 2525 มีการพฒันาดงัตอ่ไปนี ้

พ.ศ.2517 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ ส่งผลให้ “วิทยาลยัวิชาการศึกษา” ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ”     
ใช้อกัษรยอ่วา่ “มศว” เม่ือวนัท่ี 29 มิถนุายน พ.ศ.2517 วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน จึงได้รับการ
ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ไปด้วย โดยใช้อักษรย่อว่า         
“มศว บางแสน”  

พ.ศ.2518 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จแทนพระองค์เพ่ือ
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2516 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        
บางแสน เป็นครัง้แรก 

พ.ศ.2519 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ทรงเสด็จเป็น
องค์ประธานประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลีย้งสัตว์น า้เค็ม บางแสน เม่ือวันท่ี 26 
ตุลาคม พ.ศ.2519 ในปีนี ้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ได้เปิดรับนิสิตชัน้ ม.ศ.5           
เข้าศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร
บณัฑิต (ศศ.บ.) ในคณะสงัคมศาสตร์และคณะมนษุยศาสตร์ 

พ.ศ.2520 ขยายการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา โดยในปีนีไ้ด้รับนิสิตเข้าศึกษา
ปริญญาโททางการศกึษา วิชาเอกชีววิทยา เป็นรุ่นแรก 

พ.ศ.2521 รับนิสิตเข้าศึกษาปริญญาโททางการศึกษา วิชาเอกการบริหาร
การศกึษา เป็นรุ่นแรก 

พ.ศ.2523 รับนิสิตเ ข้าศึกษาปริญญาโททางการศึกษา วิชาเอก                
การประถมศึกษา เป็นรุ่นแรก และในปีนีไ้ด้มีการจัดตัง้ “บณัฑิตวิทยาลยั วิทยาเขตบางแสน” ขึน้      
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โดยมีฐานะเทียบเท่ากับคณะหนึ่ง ในปีนีม้หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ได้เปิดรับนกัเรียน
จากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคตะวนัออก ทัง้  7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง 
จนัทบุรี ตราด และนครนายก เพ่ือสอบคดัเลือกเข้าศึกษาในคณะตา่ง ๆ ตามหลกัสูตร 4 ปี และได้
จดัตัง้คณะพลศกึษาขึน้อีกคณะหนึ่ง ณ วิทยาเขตบางแสน โดยแยกงานออกไปจากภาควิชาพื น้ฐาน
การศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ในปีนีผู้้ บริหารมหาวิทยาลัย ได้จัดตัง้มูลนิธิ ศาสตราจารย์          
ดร. ธ ารง บวัศรี ขึน้ 

พ.ศ.2524 จดัตัง้ศนูย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ วิทยาเขต บางแสน โดยได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลญ่ีปุ่ นเป็นเงินประมาณ 230 ล้านบาท ศนูย์แห่งนีจ้ะด าเนินงานร่วมกับ
ภาควิชาวาริชศาสตร์ ซึ่งได้จดัตัง้ขึน้ใหม่ในสงักัดคณะวิทยาศาสตร์ ในปีนีผู้้บริหารมหาวิทยาลยัได้
จดัสร้างสระว่ายน า้ส าหรับนิสิต ประชาชนทัว่ไปขึน้ เป็นสระว่ายน า้มาตรฐานใช้เป็นสถานท่ีส าหรับ
แข่งขันว่ายน า้ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ และในปีนี  ้ผู้ บริหารฯได้จัดตัง้มูลนิธิมหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ขึน้ 

พ.ศ.2525 ด าเนินการเพ่ือจดัตัง้คณะพยาบาลศาสตร์ โดยขอความร่วมมือ
จากสถาบันการศึกษา และสถาบันการแพทย์ การพยาบาล และสาธารณสุข ทัง้ในส่วนกลาง         
และภาคตะวนัออก อีกทัง้ยงัจดัตัง้ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลข มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
ขึน้ ซึง่ในปีนีค้ณะพลศกึษาได้เปิดรับสมคัรนกัเรียน ม.ศ.5 เข้าเรียนตามหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(วท.บ.) รุ่นแรก นอกจากนี ้ภาควิชาวาริชศาสตร์ (ศาสตร์เก่ียวกบัชลทรัพยากร เช่น การจดัการน า้ 
การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ ฯลฯ) ได้เปิดรับนิสิตเข้าเรียนเป็นปีแรก 

 พฒันาการในชว่ง พ.ศ.2526 – 2533 
จากการศึกษาพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขตบางแสน ในช่วง พ.ศ.2526 – 2533 ผลการศกึษาพบว่ามีการพฒันาทางด้านวิชาการอย่าง
ตอ่เน่ือง ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

พ.ศ.2526 คณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งเป็นคณะเกิดใหม่เปิดรับนักเรียนชัน้       
ม.ศ.5 เข้าเรียนตามหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (พย.บ.) รุ่นแรก ในปีนีผู้้บริหาร มศว บางแสน 
ได้ขยายการรับนักเ รียนท่ีมีผลการเรียนดีจากจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มขึน้ อีกห นึ่งจังหวัด 
นอกเหนือจากการรับใน 7 จังหวัดภาคตะวันออก ในปีนี ้ได้จัดตัง้ศูนย์บริการทางการแพทย์ขึน้      
โดยได้รับการสนับสนุนจาก พล.อ.อาทิตย์ ก าลังเอก ผู้ บัญชาการทหารสูงสุด และผู้ บัญชาการ
ทหารบกในช่วงเวลานัน้ ซึ่งศูนย์แห่งนีจ้ะให้การบริการด้านสุขภาพอนามัย และสาธารณสุขขัน้
พืน้ฐานแก่ประชาชนทัว่ไป 
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พ.ศ.2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ เสร็จพระราชด าเนินกระท าพิธีเปิด “ศนูย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล” เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม ในปี
นีผู้้บริหารฯได้จดัตัง้ “ศนูย์บริการคอมพิวเตอร์” ขึน้ เพ่ือเป็นแหล่งบริการการเรียนการสอน การวิจยั 
และบริการวิชาการแก่นิสิต เจ้าหน้าท่ี อาจารย์ และคนในชุมชนภาคตะวนัออก อีกทัง้ยังเปิดสอน
ระดับปริญญาโทสาขา “จิตวิทยาการแนะแนว” ซึ่งสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ และได้มีการจัดตัง้
ศนูย์บริการวิชาการแก่ชุมชนขึน้ เพ่ือให้เป็นศนูย์กลางในการจดัอบรมหรือจดัสมัมนาวิชาการให้แก่
ข้าราชการ และประชาชนท่ีสนใจ 

พ.ศ.2528 “ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล” ได้เปล่ียนช่ือเป็น “สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล” มีฐานะเทียบเท่ากบัคณะวิชาหนึ่ง ท าหน้าท่ีค้นคว้า วิจยั และให้บริการทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลแก่ประชาชนทัว่ไป มีประชาชนจากพืน้ท่ีตา่ง ๆ เดินทางมาเย่ียม
ชมสถาบนัแห่งนีจ้ านวนมากและเดินทางมาอย่างตอ่เน่ืองจนถึงปัจจบุนั ทัง้นกัเรียนจากโรงเรียนใน
ภาคตะวันออก และจากโรงเรียนหลายแห่งในประเทศไทยต่างก็เดินทางมาเย่ียมชมสถานท่ีแห่งนี ้
นอกจากนักเรียนแล้ว ยังมีนักท่องเท่ียว ประชาชนอีกจ านวนมากท่ีเดินทางมาเย่ียมชม “สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล” แหง่นี ้

พ.ศ.2529 นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ หลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา   
วาริชศาสตร์ ส าเร็จการศกึษารุ่นแรก จ านวน 15 คน 

พ.ศ.2530 นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.) 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ส าเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก จ านวน 33 คน ส่วนคณะศึกษาศาสตร์ได้
เปิดรับสมัครนิสิตเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดบับัณฑิตศึกษา หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษา เป็นรุ่นแรก และในปีนีท้บวงมหาวิทยาลยัได้
อนมุตัหิลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาจลุชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ.2531 จัดตัง้ภาควิชาจุลชีววิทยา และโครงการภาควิชาชีวเคมี          
คณะวิทยาศาสตร์ และเปิดรับนักเรียนท่ีต้องการเข้าเรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร (วท.บ.) 
สาขาวิชา จุลชีววิทยา เป็นรุ่นแรก จ านวน 10 คน ส่วนคณะมนุษยศาสตร์ ได้เปิดรับหลักสูตร    
ศลิปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาศลิปะ จ านวน 20 คน อีกทัง้ยงัเป็นปีแรกท่ีมหาวิทยาลยัเร่ิมใช้
คอมพิวเตอร์ในการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง นอกจากนี ้คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิให้
ยกฐานะวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เป็น มหาวิทยาลยั โดยให้มีการออก
พระราชบญัญตัจิดัตัง้มหาวิทยาลยัตอ่ไป (ยงัไมป่ระกาศใช้อยา่งเป็นทางการ) 

พ.ศ.2532 คณะรัฐมนตรีรับหลกัการร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยับรูพา 
และได้สง่ร่างพระราชบญัญตัินีใ้ห้ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตอ่ไปตามหนงัสือ
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ท่ี นร.0203/2528 ลงวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ.2532 สภาผู้ แทนราษฎรประชุมพิจารณาร่าง
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยั ลงมติรับหลกัการร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยับรูพา ในวาระท่ี 1 
และได้สง่ให้คณะกรรมาธิการการศกึษา สภาผู้แทนราษฏรเพ่ือด าเนินการตอ่ไป 

พ.ศ.2533 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต บางแสน ได้รับการยก
ฐานะให้เป็น มหาวิทยาลยับรูพา เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2533 

6.2.2 พัฒนำกำรของหน่วยงำน มศว บำงแสน 

จากการศกึษาในประเด็น พฒันาการของหน่วยงาน มศว บางแสน ภายหลงัจากมี
การเปล่ียนสถานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต บางแสน ผู้ วิจัยน าเสนอผล
การศึกษาโดยกล่าวถึงพัฒนาการในด้านการแบ่งส่วนงานใน มศว บางแสน ตัง้แต่การจัดตัง้
สถาบนัการศึกษาแห่งนีจ้นกระทั่งการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบาง
แสน ผลการศึกษาพบว่า ประกอบด้วย ส านักงานรองอธิการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะพลศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งแต่ละคณะต่างก็มีส่วนงานย่อยท า
หน้าท่ีประสานงานภายในคณะ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

 ส ำนักงำนรองอธิกำร 
หนว่ยงานภายใต้สงักดัส านกังานรองอธิการ มีการแบง่ส่วนงานออกเป็น 10 ส่วน

งาน ได้แก่ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าท่ี งานการเงินและบญัชี งานทะเบียนและสถิติ งานพสัด ุ
งานอาคารสถานท่ี งานหอสมดุ งานเอกสารการพิมพ์ งานบริการไปรษณีย์ งานประชาสมัพนัธ์ งาน
วิชาการทหาร งานรักษาความปลอดภยั เวลาตอ่มา ได้มีการปรับโครงสร้างขององค์กรนีเ้สียใหม่ โดย
ในปี พ.ศ.2529 ส านกังานรองอธิการ แบง่ส่วนราชการออกเป็น 7 ฝ่าย ประกอบด้วย 1) ฝ่ายบริหาร 
2) ฝ่ายวิชาการ 3) ฝ่ายกิจการนิสิต 4) ฝ่ายวางแผนและพฒันา 5) ฝ่ายกิจการพิเศษ 6) ฝ่าย
ตา่งประเทศ 7) ฝ่ายอาคาร สถานท่ี 

 คณะศึกษำศำสตร์ 
ส่วนงานภายใต้สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วยส่วนงานย่อย ได้แก่ 

ส านักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาพืน้ฐานการศึกษา ภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยา ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน (โรงเรียนสาธิต พิบูลบ าเพ็ญ สังกัดภาควิชานี)้  ภาควิชาบริหารการศึกษา 
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ภาควิชาการศึกษาผู้ ใหญ่และการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย 6 
ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาพืน้ฐานการศึกษา ภาควิชาการ แนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชา
บริหารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน และภาควิชา
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การศกึษาผู้ใหญ่และการศกึษาพิเศษ รวมโรงเรียนสาธิตด้วย ปี พ.ศ.2529 คณะนีมี้อาจารย์ทัง้สิน้ 32 
คน และมีอาจารย์โรงเรียนสาธิตอีก 55 คน 

 คณะพลศึกษำ 
สว่นงานภายใต้สงักดัคณะพลศกึษา ประกอบด้วยส่วนงานย่อย ได้แก่ส านกังาน

เลขานกุารคณะ ภาควิชาพลศกึษา ภาควิชาสขุศกึษา ภาควิชานนัทนาการ 

 คณะสังคมศำสตร์ 
ส่วนงานภายใต้สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยส่วนงานย่อยซึ่งเป็น

ภาควิชาตา่งๆ  ได้แก่ ส านกังานเลขานกุารคณะ ภาควิชาภมูิศาสตร์ ภาควิชาประวตัิศาสตร์ ภาควิชา
สงัคมวิทยา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ 

 คณะวิทยำศำสตร์ 
ส่วนงานภายใต้สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยส่วนงานย่อยซึ่งเป็น

ภาควิชาต่างๆ  ได้แก่ ส านักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชา       
คหกรรมศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ เวลาต่อมา ได้มีการปรับ
โครงสร้างขององค์กรใหม ่โดยในปี พ.ศ.2529 โดยก าหนดให้หนว่ยงานของมหาวิทยาลยัมีงานหลกั 4 
ประการ ประการแรก ผลิตบัณฑิต ประการท่ีสอง งานวิจัย ประการท่ีสาม งานท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม ประการท่ีส่ี งานบริการชมุชน 

 คณะพยำบำลศำสตร์  
ประกอบด้วย 6 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการพยาบาลชุมชน ภาควิชาการ

พยาบาลแม่และเด็ก ภาควิชาอายรุศาสตร์และศลัยศาสตร์ ภาควิชาวิจยัประเมินผลและการบริหาร
ทางการพยาบาล ภาควิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐานการพยาบาล และภาควิชาสุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวช โดยในปี พ.ศ.2529 มีอาจารย์ประจ าคณะ 8 คน 

 คณะมนุษยศำสตร์  
ส่วนงานภายใต้สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยส่วนงานย่อย ได้แก่ 

ส านกังานเลขานุการคณะ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาบรรณรักษ์ศาสตร์ ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ 
ภาควิชาภาษาและวรรณคดีตะวนัออก ภาควิชาภาษาและวรรณคดีตะวนัตก ภาควิชาภาษาศาสตร์ 
ภาควิชาศลิปะและวฒันธรรม 

 บัณฑติวิทยำลัย  
ไม่มีการแบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชาในส่วนนี ้เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีท า

หน้าท่ีประสานงานในการด าเนินงานจากภาควิชาในคณะตา่ง ๆ  
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อยา่งไรก็ตาม สถาบนัการศกึษาแห่งนีย้งัมีหน่วยงานอ่ืนท่ีมีการบริหารจดัการใน
ลกัษณะเป็น “หน่วยงานเทียบเท่าคณะ” อีกหลายหน่วยงาน ได้แก่  ส านกัหอสมดุกลางซึ่งมีบทบาท
รวบรวมหนงัสือ วิทยานิพนธ์ และองค์ความรู้อ่ืนเพ่ือบริการนิสิต บคุลากร อาจารย์ ประชาชน ซึ่งเป็น
ศูนย์บริการด้านการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิจัยของนิสิต บุคลากร อาจารย์และ
ประชาชนทัว่ไป  

 อำคำร บุคลำกร 
ในช่วงท่ีระหว่างท่ีมีการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต 

บางแสน” นัน้ สถาบนัการศกึษาแหง่นีมี้จ านวนอาคารและบคุลากร แบง่ออกได้ดงันี ้

 อาคาร 
ผู้ วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารเก่ียวกับอาคารในปี พ.ศ.2517 ซึ่งเป็นปีท่ี

สถาบนัการศึกษาแห่งนีไ้ด้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน” หรือ
เรียกว่า “มศว บางแสน”  จากการศึกษาจากเอกสารพบว่าในขณะนัน้สถาบันการศึกษาแห่งนี ้
ประกอบด้วยอาคารทัง้สิน้ 8 อาคารหลกั ได้แก่ 1) อาคารอ านวยการ 2 หลงั 2) อาคารเรียน 10 หลงั 
3) หอสมดุกลาง 1 หลงั 4) อาคารพิพิธภณัฑ์และสถานเลีย้งสตัว์น า้เค็ม 1 หลงั 5) โรงพลศกึษา 3 
หลงั 6) โรงฝึกงาน 2 หลงั 7) โรงอาหาร 3 หลงั 8) หอพกั 21 หลงั  และมีบ้านพกัอาจารย์/เจ้าหน้าท่ี
รวม 135 หลงั 

 บคุลากร 
ผู้วิจยัได้ศกึษาจากเอกสารเก่ียวกบัจ านวนบคุลากรในปี พ.ศ.2517 ซึ่งเป็นปีท่ี

สถาบนัการศึกษาแห่งนีใ้ช้ช่ือว่า “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน” ผลการศกึษา
พบว่าในช่วงนัน้ สถาบนัการศึกษาแห่งนีป้ระกอบด้วยบุคลากร ได้แก่  อาจารย์ประจ า รวมทัง้สิน้ 
148 คน ในจ านวน 148 คนนัน้ มีอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอก จ านวน 12 คน 
ปริญญาโท 105 คน ปริญญาตรี 30 คน ประกาศนียบตัรชัน้สูง  1 คน มีบุคคลท่ีเป็นข้าราชการ 
จ านวน 19 คน ลูกจ้างประจ า 144 คน ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าท่ี) 28 คน ลูกจ้างชั่วคราว          
(คนงาน /พนกังานรักษาความปลอดภยั /ภารโรง) จ านวน 16 คน ลกูจ้างโครงการวิจยั 2 คน อาจารย์
จ้างชัว่คราว 6 คน 

6.2.3 ค ำสดุดีของผู้บริหำรเน่ืองในโอกำสครบ 25 ปี  
ในช่วงท่ีสถาบนัการศกึษาแห่งนีด้ าเนินกิจการมาครบ 25 ปี คือ ตัง้แต ่พ.ศ.2498 – 

2523 ผู้บริหารมหาวิทยาลยัได้ขอให้บคุคลซึ่งเคยมีความเก่ียวข้องกบัการผลกัดนั สนบัสนนุ และผู้ ท่ี
เคยเป็นผู้บริหารสถาบนัการศึกษาแห่งนีเ้ขียนสดุดีเพ่ือบนัทึกไว้ให้บุคคลรุ่นหลังได้รับรู้ ผู้ วิจัยได้
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รวบรวมข้อความท่ีผู้ เก่ียวข้อง ทัง้ผู้ ท่ีเป็นบุคคลภายนอกสถาบนัการศึกษาแห่งนี ้และผู้ ท่ีเคยเป็น
ผู้บริหารสถาบนัการศึกษาแห่งนี ้โดยแบง่การน าเสนอในประเด็นนีอ้อกเป็น 2  ประเด็นย่อย ได้แก่ 
ประเด็นแรก ค าสดุดีของผู้ ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ประเด็นท่ีสอง ค าสดุดีของอดีตผู้ บริหาร
สถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ดงัตอ่ไปนี ้

 ค ำสดุดีของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง / ข้ำรำชกำรระดับสูง 
ผู้วิจยัได้รวบรวมรายช่ือบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งทางการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่ง

ราชการระดบัสงูท่ีได้เขียนสดดีุสถาบนัการศกึษาแห่งนีเ้น่ืองในโอกาสด าเนินกิจการมา 25 ปี มีทัง้สิน้ 
4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.เกษม สุวรรณกลุ ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน 
มาลากุล ศาสตราจารย์ ดร.บุญถ่ิน อตัถากร ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร ทัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ค้นหา
ภาพถ่ายของบคุคลแตล่ะทา่นมาน าเสนอประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้

o ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สวุรรณกลุ 
ศาสตราจารย์ ดร.  เกษม สุวรรณกุล ด ารงต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการ

ทบวงมหาวิทยาลยั ในปี พ.ศ.2523 ดงัภาพ 6.4 
ภาพ 6.4 

แสดงศาสตราจารย์ ดร.เกษม สวุรรณกลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล ได้เขียนสดดีุสถาบนัการศึกษาแห่งนีท่ี้มี
อาย ุ 25 ปี ซึง่ขณะนัน้มีช่ือวา่ “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน” ความวา่  
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“ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยา
เขตบางแสน มีอายุครบ 25 ปี ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2523 นี ้ตลอด
ระยะเวลาท่ีผา่นไป มศว บางแสน ได้เจริญเติบโตขึน้เป็นล าดบัจนปัจจบุนั
อาจเปรียบเสมือนหนุม่ฉกรรจ์ ผู้ เจริญเตม็ท่ีทัง้ร่างกายและจิตใจ จึงย่อมมี
พลงัในการแสดงความคดิริเร่ิม และพลงัของการด าเนินกิจการเหนือกว่าผู้
ท่ีอยู่ในวัยอ่ืน ข้าพเจ้าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า มศว บางแสน จะอาศยัความ
ได้เปรียบนีท้ าคณุประโยชน์ด้านการศกึษาขัน้สงูให้แก่ชาติบ้านเมืองอย่าง
เต็มท่ี โดยผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพดี เป็นผู้ น าในการวิจัยค้นคว้าและ
ให้บริการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมอยา่งแท้จริง” 

o ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากลุ 

ศาสตราจาร ย์  มล . ป่ิน  มาลากุล  ด า ร งต า แหน่ ง รั ฐมนต รี ว่ ากา ร
ทบวงมหาวิทยาลยั ทา่นเป็นบคุคลท่ีก าหนดแผนผงั “วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” ไว้ในช่วงการ
ก่อตัง้สถาบนัการศกึษาแห่งนี ้ท่านได้เขียนสดดีุให้แก่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบาง
แสน ดงัภาพ 6.5 

ภาพ 6.5 
แสดงศาสตราจารย์ มล.ป่ิน มาลากลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

ศาสตราจารย์ ม.ล. ป่ิน ไ ด้เ ขียนบทกลอนสัน้  ๆ ท่อนหนึ่ งซึ่ ง กล่าวถึง
สถาบนัการศกึษาแห่งนี ้ขณะเดียวกนัได้เขียนสดดีุสถาบนัการศกึษาแห่งนีไ้ว้ในโอกาสก่อตัง้มาครบ 
25 ปี ผู้วิจยัได้น าเอา “กลอน” ท่ีทา่นเขียนไว้มาน าเสนอ ดงัตอ่ไปนี ้
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“แสนไกลแตใ่จก็ไปถึง  สถาบนัชัน้หนึง่ท่ีบางแสน 
มีอาจารย์สามารถไมข่าดแคลน  เหมือนมณีท่ีแคว้นขอบทะเล”  

นอกจากศาสตราจาร ย์  ม.ล. ป่ิน  มาลากุล  ไ ด้ เ ขียน  “กลอน”  ใ ห้กับ
สถาบนัการศกึษาแหง่นีไ้ว้แล้ว ทา่นยงัได้เขียนสดดีุสถาบนัศกึษาแห่งนีใ้นฐานะท่ีท่านเก่ียวข้องตัง้แต่
แรกเร่ิม ทา่นเคยด ารงต าแหนง่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอ่ืน 
ๆ อีกทัง้ยงัเคยด ารงต าแหนง่อธิการบดี “วิทยาลยัวิชาการศกึษา” ท่านเขียนค าสดดีุ “มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน”  ดงันี ้

18 มิถนุายน 2523  
เรียน ทา่นรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
ผมมีความยินดีท่ีมหาวิทยาลยัท่ีบางแสนจะมีอายคุรบ 25 ปี ในเร็ว ๆ 
นี ้ระลึกว่านักศึกษาจากสถาบนันีไ้ด้ออกไปท างานเป็นประโยชน์แก่
ประเทศทัว่ทกุจงัหวดั ก็ยินดีเป็นทวีคณู งานขยายอดุมศกึษาจากส่วน
ภูมิภาคนัน้ บางแสนเป็นผู้ น า ดังค ากลอนท่ีผมได้เคยให้ไว้เม่ือ          
วนัเปิดวา่  
วนัท่ีแปดกรกฎก าหนดไว้            เป็นวนัวิทยาลยัการศกึษา 
ขยายออกท้องถ่ินจินตนา            ให้อดุมศกึษาแก่ชาวไทย 
เลือกจ าเพาะเหมาะดีท่ีบางแสน  ต้องวางแผนกะการเป็นงานใหญ่ 
วางศลิาฤกษ์ลงตรงชายไพร        เพ่ือจะได้ตกึงานอร่ามตา 

o ศาสตราจารย์ ดร.บญุถ่ิน อตัถากร 
  ศาสตราจารย์ ดร.บุญถ่ิน อัตถากร ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมการฝึกหัดครู 

อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นบุคคลท่ีมีส่วนในการสร้างวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน      
และให้การสนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานท่ีเลีย้งสัตว์น าเค็ม ท่านมีคุณูปการต่อ
สถาบนัการศกึษาแหง่นีม้ายาวนาน ดงัภาพ 6.6 
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ภาพ 6.6 
แสดงดร.บญุถ่ิน อตัถากร 

 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

ศาสตราจารย์ ดร.บญุถ่ิน ได้เขียนสดดีุ “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยา
เขตบางแสน” ไว้ในโอกาสท่ีสถาบนัการศกึษาแห่งนีด้ าเนินกิจการมา  25 ปี ผู้วิจยัได้น าเอาข้อความ
บางสว่นท่ีทา่นเขียนไว้มาน าเสนอ ดงัตอ่ไปนี ้

“ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยศรี      
นครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เจริญก้าวหน้ามาครบ 25 ปี และเช่ือมัน่
วา่สถาบนัแหง่นีจ้ะก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึน้ตลอดไป 
ข้าพเจ้าใคร่ขอเชิญชวนให้ท่านทัง้หลายได้ระลึกถึง ฯพณฯ พลเอกมงักร 
พรหมโยธี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ก่อตัง้วิทยาลยัวิชา
กา รศึ กษา  บา ง แสน  ซึ่ ง เ ป ล่ี ยนสถานะมา เ ป็นมหา วิ ทยาลั ย                     
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ในปัจจบุนั” 

o ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศธิร  
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           
พ.ศ.2503-2516 ท่านเป็นบุคคลหนึ่งท่ีให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาแห่งนีม้าโดยตลอด            
ดงัภาพ 6.7 
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ภาพ 6.7 
แสดงศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศธิร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ได้เขียนสดดีุสถาบนัการศกึษาแห่งนีท่ี้มีอาย ุ 25 ปี 
ความวา่ 

“ในฐานะท่ีเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผมถือตัวว่า      
ศรีนครินทรวิโรฒมีแห่งเดียว แต่กระจายบริการวิชาการเป็นประโยชน์ 
สะดวก และใกล้ชิดกับสังคมอย่างกว้างขวางออกไป. . .ส าห รับ                
ศรีนครินทรวิโรฒท่ีออกมาให้บริการประชาชนในภูมิภาคตะวนัออกท่ีบาง
แสนนีไ้ด้สถาปนาครบรอบ 25 ปี นับเป็นนิมิตดีท่ีส าคญัเหมือนคติไทย
ส าหรับคนอยูใ่นวยัเบญจเพส คือวยัท่ีทีวฒุิภาวะสงูพอท่ีจะตดัสินใจเลือก
อนาคตแน่วแน่ของตน... มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน จะเป็น
สถาบันหลักในการขยายตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคต และมุ่งไปใน
แนวทาง ท่ีจะพัฒนาการศึกษาเ พ่ือพัฒนาประเทศ อย่ าง ไ ร ก็ ดี 
มหาวิทยาลัยของเราจะเจริญได้ต้องอาศัยแนวความคิดท่ีชาญฉลาด 
ถกูต้อง รอบคอบ และก้าวหน้า” 
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6.2.4 ค ำสดุดีของอดีตผู้บริหำรวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ / มศว บำงแสน 

ผู้ วิจัยได้ค้นหาค าสดุดีของผู้ ท่ีเคยด ารงต าแหน่งผู้ บริหารวิทยาลัยวิชาการศึกษา     
ซึ่งได้เขียนสดุดีสถาบนัการศึกษาแห่งนีไ้ว้ พบว่า มีทัง้สิน้ 18 ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์       
ดร.สาโรช บัวศรี ศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บัวศรี ศาสตราจารย์คุณหญิงหม่อมหลวงบุญเหลือ        
เทพยสุวรรณ รองศาสตราจารย์ สวัสดิ์ ปุษปาคม ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร 
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศกัดิ์ ศรีกาฬสินธุ์  ศาสตราจารย์      
ดร.ประเสริฐ วิทยารัฐ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร สินสิริ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ            
มิลินทสูต ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ธรรมา ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐ อินทรปาน 
ศาสตราจารย์ ดร. พนัส หันนาคินทร์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เมืองนาโพธ์ิ ศาสตราจารย์ ดร.ทวี หอมชง รองศาสตราจารย์ ชม ภูมิภาค 
และอาจารย์ ฉลอง แนวพานิช ทัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ค้นหาภาพถ่ายของบุคคลแต่ละท่านมาน าเสนอ
ประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้

 ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บัวศรี 
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บวัศรี อดีตอธิการวิทยาลยัวิชาการศกึษา พ.ศ.2499-

2512 ดงัภาพ 6.8 
ภาพ 6.8 

แสดงศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บวัศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
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ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช ได้เขียนสดดีุสถานศกึษาแห่งนีท่ี้มีอายุ  25 ปี    
ซึง่ขณะนัน้มีช่ือวา่ “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน” ความวา่ 

“ข้าพเจ้ามีความเช่ือโดยตลอดวา่นิสิต นกัศกึษา ของสถาบนัการศกึษา
แห่งนีเ้ป็นผู้ ท่ีมีค่ายิ่ง มีค่ายิ่งกว่าลัทธิเศรษฐกิจ  หรือปรัชญาใด ๆ      
เสียอีก” 

 ศำสตรำจำรย์ ดร.ธ ำรง บัวศรี 

ศาสตราจารย์ ดร.  ธ ารง บัวศรี  อดีตรองอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา           
พ.ศ.2498-2502 ดงัภาพ 6.9 

ภาพ 6.9 
แสดงศาสตราจารย์ ดร. ธ ารง บวัศรี 

 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

 
ศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง ได้เขียนสดุดีสถาบนัการศึกษาแห่งนีท่ี้มีอายุ  25 ปี      

ซึ่งขณะนัน้สถาบันการศึกษาแห่งนีมี้ ช่ือว่า “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน”     
ความวา่ 

“ในฐานะท่ีข้าพเจ้าเคยมีส่วนช่วยจรรโลงสถานศึกษาแห่งนีม้าแตต้่น จึงใคร่
ขอเสนอความรู้สึกนึกคิดบางประการ ซึ่งหวังว่าอาจยังมีคุณประโยชน์บ้าง   
ไมม่ากก็น้อย โดยเฉพาะในแง่ท่ีวา่ตอ่ไปนีเ้ราควรจะท าอะไรกนั 
สิ่งส าคญัท่ีควรพิจารณาคือ การก าหนดทิศทางและอนาคตของสถาบนั การท่ี
วิทยาลัยได้เปล่ียนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยนัน้มิใช่เป็นการเปล่ียนแปลง
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เพียงแต่ช่ือ...จุดส าคัญอยู่ท่ีทิศทางท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องก้าวไปข้างหน้า 
อาทิ  จะมุ่ง เน้นหนักในด้านงานวิจัย และความเป็น เลิศทางวิชาการ            
การก าหนดทิศทางดงักล่าวนีน้บัเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก เพราะจะเป็นเคร่ืองชี ้
ถึงจดุยืนและสร้างเอกลกัษณ์ของสถาบนัในโอกาสตอ่ไป” 

 ศำสตรำจำรย์ คุณหญิงหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ 

ศาสตราจารย์ คณุหญิงหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ อดีตรองอธิการ
วิทยาลยัวิชาการศกึษา พ.ศ.2502-2503 ดงัภาพ 6.10 

ภาพ 6.10 
แสดงศาสตราจารย์ คณุหญิงหมอ่มหลวงบญุเหลือ เทพยสวุรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

ศาสตราจารย์ คณุหญิงหมอ่มหลวงบญุเหลือ ได้เขียนสดดีุสถาบนัการศกึษาแห่ง
นีท่ี้มีอาย ุ 25 ปี   ซึง่ขณะนัน้มีช่ือวา่ “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน” ความวา่ 

“เม่ือเอย่ถึงบางแสน ข้าพเจ้าประหวดัไปถึงคณุหลวงพรหมโยธี ทนัที ในสมยั
ของท่าน บางแสนเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาสาขาหนึ่ง ท่านใฝ่ฝันว่าจะมี
เมืองมหาวิทยาลยัเกิดขึน้ ณ ต าบลแหง่นีเ้พราะไมใ่กล้ไมไ่กลจากกรุงเทพฯ  
ในท่ีสดุข้าพเจ้าก็ได้รับแตง่ตัง้ให้ไปด าเนินงานท่ี วศ.บางแสน ข้าพเจ้าอยู่ช่วย
เจ้าสังกัด วศ.บางแสน เพียงปีเดียวก็ต้องลาจากด้วยความอาลัย แต่ด้วย
ความจ าเป็นท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ ท่ีส าคัญท่ีสุดก็คืออาการป่วยท่ีต้องอยู่ใกล้
แพทย์ตลอดเวลา 
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...ข้าพเจ้าหวนระลกึถึงบางแสน ศษิย์บางแสน ถึงแม้ว่าจะร่วมทกุข์ร่วมสขุกนั
เพียงปีเดียว ก็สนิทสนม พบเม่ือไรก็รีบรุดเข้ามาทกัทาย ข้าพเจ้าขออธิษฐาน
ให้ความใฝ่ฝันของคณุหลวงพรหมโยธีเป็นจริงขึน้มา ขอให้เรามีมหาวิทยาลยั
ภาคตะวนัออก และขอให้ มศว บางแสน เป็นแกนกลาง”  

 รองศำสตรำจำรย์สวัสดิ์ ปุษปำคม  

รองศาสตราจารย์สวัสดิ์ ปุษปาคม อดีตรองอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา      
พ.ศ.2503-2516 ดงัภาพ 6.11 

ภาพ 6.11 
แสดงรองศาสตราจารย์สวสัดิ ์ปษุปาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

รองศาสตราจารย์สวัสดิ์ ได้เขียนสดุดีสถาบนัการศึกษาแห่งนีท่ี้มีอายุ 25 ปี       
ซึง่ขณะนัน้มีช่ือวา่ “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน” ความวา่ 

“การท่ีจอมพล ป พิบูลสงคราม ได้ให้ พล.อ.หลวงพรหมโยธี เป็นแม่กองใน
การจดัตัง้วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน นัน้ พล.อ.หลวงพรหมโยธี ได้ให้ 
ม.ล.ป่ิน มาลากุล ปลดักระทรวงศกึษาธิการ ผู้ เช่ียวชาญการศกึษาเป็นผู้วาง
แผนผังวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน โดยให้สร้างตึกอ านวยการและหอ
นอนขึน้ก่อน 
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...อนาคตข้างหน้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน คงจะได้เป็น
มหาวิทยาลยัของภาคตะวนัออกท่ีเป็นเอกเทศ เป็นศกัดิ์ศรีแก่ภาคตะวนัออก 
ทัง้ 7 จงัหวดั อนัแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลยั” 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวงศ์ วจันสุนทร  อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลยั  
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน พ.ศ.2516-2522 ดงัภาพ 6.12 

ภาพ 6.12 
แสดงผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวงศ์ วจันสนุทร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวงศ์ ได้เขียนสดดีุสถาบนัการศึกษาแห่งนีท่ี้มีอาย ุ 
25 ปี  ความวา่ 

“ผมขอแสดงความช่ืนชมยินดีท่ี มศว บางแสน ก่อตัง้มาครบรอบ 25 ปี 
ตลอดเวลา 11 ปี ท่ีผมได้มีส่วนร่วมท างานในสถานศึกษาแห่งนี ้ผมรู้สึก
ภาคภูมิใจท่ีได้เห็นความเจริญงอกงามของสถาบนัเป็นล าดบัจากวิทยาลัย
วิชาการศึกษา บางแสน ท่ีผลิตก าลังคนด้านครูอย่าง เ ดียวมาเป็น
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ท่ีผลิตบณัฑิต 4 คณะวิชา และได้
ขยายระดบัการศกึษาขึน้ไปจนถึงระดบับณัฑิตวิทยาลยั ท าให้มีความหวงัว่า
สถาบนัการศกึษาแหง่นีจ้ะเป็นก าลงัท่ีส าคญัของประเทศชาติในอนัท่ีจะรับใช้
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ชุมชนภูมิภาคตะวันออกท่ีสมบูรณ์ยิ่งขึน้ในอนาคต ขออ านวยพรให้ มศว    
บางแสน จงเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน และขอให้ชาว เทา-ทอง ท่ีรักยิ่งทุก
ทา่นมีพละก าลงั ได้ร่วมแรงร่วมใจกนัผลกัดนัให้สถาบนัการศกึษาแห่งนีเ้จริญ
พฒันาเป็นศรีสง่าแก่นาครสืบไป” 

 ศำสตรำจำรย์ ดร.สุดใจ เหล่ำสุนทร 

ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร อดีตอธิการบดีวิทยาลัยวิชาการศึกษา   
พ.ศ.2512 - 2517 และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2517 – 2522                
ดงัภาพ 6.13 

ภาพ 6.13 
แสดงศาสตราจารย์ ดร. สดุใจ เหลา่สนุทร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ ได้เขียนสดดีุสถาบนัการศึกษาแห่งนีท่ี้มีอายุ  25 ปี      

ซึง่ขณะนัน้มีช่ือวา่ “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน” ความวา่ 
“หนุ่มอายุ 25 ปี นบัเป็นหนุ่มเต็มท่ี วิชาความรู้เจนจัด ท าอะไรด้วยตนเอง
อย่างไว้วางใจได้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เติบโตมาครบ 25 
ปี เป็นหนุ่มท่ีสมบูรณ์ มีอนาคตรุ่งโรจน์ เป็นแก่นสารท่ีเช่ือถือของภาค
ตะวันออก นับเป็นหลักชัยของความเจริญก้าวหน้าในทางการศึกษาอย่าง
มั่นคง ช่วยให้วิชาการทัง้ปวงให้สูงเด่นเป็นหลักชัยประจ าภาคอย่างสม
ภาคภมูิ และมีเกียรตก้ิองไพศาลไปทัว่ตลอดทัง้ราชอาณาจกัรเทอญ” 

 

 



194 
 

 ศำสตรำจำรย์ ดร.ประสำท หลักศิลำ 

ศาสตราจารย์  ดร.  ประสาท หลักศิลา  อดีตรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ดงัภาพ 6.14 

ภาพ 6.14 
แสดงศาสตราจารย์ ดร. ประสาท หลกัศลิา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท ได้เขียนสดดีุสถาบนัการศกึษาแห่งนีท่ี้มีอาย ุ 25 ปี 
ความวา่ 

“ขอแสดงความยินดีท่ี มศว บางแสน ขยายตัวเติบโตมาอย่างรวดเร็ว         
และหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะเจริญรุดหน้าตลอดไป” 
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 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกำฬสินธ์ุ   
รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์  อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ดงัภาพ 6.15 
ภาพ 6.15 

แสดงรองศาสตราจารย์ ดร. ทรงศกัดิ ์ศรีกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงศกัดิ์ ได้เขียนสดดีุสถาบนัการศกึษาแห่งนีท่ี้มีอาย ุ 25 
ปี ความวา่ 

“10 มีนาคม 2504 บางแสนวนันี ้เปล่ียนแปลงเจริญ  
10 มีนาคม 2504 ผมแตง่งานกบัอาจารย์สาวชาวบางแสน เสร็จแล้วก็รีบหอบ
หิว้กลบัคืนไปอยูป่ระสานมิตร เรียกวา่ มาไมเ่สียเท่ียว 
8 กรกฎาคม 2523 บางแสนวนันี ้เปล่ียนแปลงเจริญก้าวหน้าจากเดิมมาก   
ไม่ว่าจะในด้านวิชาการหรืออาคาร สถานท่ี เป็นวิทยาเขตท่ีใหญ่ท่ีสุด        
และสวยท่ีสุดของ มศว แต่สิ่งเดียวท่ียงัอยู่เหมือนเดิม ไม่เปล่ียนแปลงก็คือ 
น า้ใจของชาวบางแสนท่ีผมพบ ทัง้ครัง้ ท่ีมาเยือน ไม่ว่าจะเป็นเวลาใด        
และโอกาสใด” 
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 ศำสตรำจำรย์ ดร.ประเสริฐ วิทยำรัฐ  

ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ วิทยารัฐ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ดงัภาพ 6.16 

ภาพ 6.16 
แสดงรองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ วิทยารัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ได้เขียนสดดีุสถาบนัการศกึษาแห่งนีท่ี้มีอาย ุ 25 ปี 
ความวา่ 

“มศว บางแสน ได้เจริญเตบิโตมาเป็นเวลา 25 ปี นบัว่าก าลงัหนุ่มแน่นเต็มตวั 
ท าให้หวนระลึกถึงสมัยแรก ๆ ท่ีข้าพเจ้ามาสอนอยู่ ท่ี น่ี  ทุกอย่างยังไม่
สะดวกสบายเช่นปัจจุบนั โดยเฉพาะน า้เป็นปัญหามากท่ีสุดของบางแสน      
น า้อาบต้องใช้น า้บ่อ เม่ือกลุ่มแรกอาบแล้ว ต้องรอจนน า้ในบ่อระดบัสูงขึน้ 
แล้วกลุ่มหลังจึงอาบได้ ซึ่งเป็นน า้ท่ีกลุ่มแรกอาบนั่นเอง แต่ซึมกลับลงไป 
ปัจจบุนัสภาพเชน่นัน้ไมมี่  
มศว บางแสน ก าลงัเจริญก้าวหน้า และจะเป็นศนูย์กลางการขยายงานของ 
มศว ทัง้หมด ดงันัน้ ความหวังของ มศว ทัง้หมดจึงอยู่ท่ีบางแสน ขอให้ทัง้
นิสิตเก่า นิสิตปัจจบุนั และคณาจารย์ทัง้หมดจงช่วยกนัท านุบ ารุงสถาบนัแห่ง
นีใ้ห้ก้าวหน้าตอ่ไป โดยไมห่ยดุยัง้” 



197 
 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร สินสิริ  

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร สินสิริ  อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ดงัภาพ 6.17 

ภาพ 6.17 
แสดงผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร สินสิริ 

 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ได้เขียนสดดีุสถาบนัการศึกษาแห่งนีท่ี้มีอายุ  25 
ปี ความวา่ 

“วนัเอ๋ยวนันี ้เป็นวนัโฉลกดี ของศรีบางแสน ครบเบญจเพส วิเศษหนกัแน่น 
ความเป็นปึกแผน่ ได้สร้างกนัมา  
ขอเทพบนัดาล ให้ทุกทุกท่าน สุขสนัต์ปรีดา ร่วมช่วยเหลือกัน ขนัแข็งแกร่ง
กล้า สร้างสรรค์พฒันา บางแสนยิ่งใหญ่ 
ด้วยจิตมุ่งมั่น ภักดีผูกพัน เกิดผลอ าไพ ศกัดิ์ศรีสูงส่ง มั่นคงต่อไป ช่ือเสียง
เกรียงไกร ยอดยิ่งสถาบนั  
ความ รู้ทั ง้หลาย ไม่ มีขอบข่าย ก าแพงขวางกั น้  บางแสนสามารถ            
เปร่ืองปราชญ์บกุบัน่ ยอ่มได้ผลพลนั เลิศวิชาการ  
ความดีความงาม ความจริงติดตาม สมัฤทธ์ิผลงาน ขอให้ยิ่งยง มั่นคงเบิก
บาน ดจุไผต่ระการ แตกกอตอ่ไป” 
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 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บญุเอิญ มิลินทสตู อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ ปทมุวนั วิทยาเขตภาคกลาง ดงัภาพ 6.18 

ภาพ 6.18 
แสดงผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. บญุเอิญ มิลินทสตู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญเอิญ ได้เขียนสดดีุสถาบนัการศึกษาแห่งนีท่ี้มีอาย ุ 
25 ปี ความวา่’ 

“ . . . ในนามของ มศว ปทุมวัน  ขอแสดงความยินดี ท่ี ไ ด้ เห็นสถาบัน                 
ซึง่เปรียบเสมือนพ่ีน้องคลานตามกนัมาได้ก่อร่างสร้างตวัเองจากรากฐานเล็ก 
ๆ อนัประกอบด้วยคณาจารย์เพียง 7 ท่าน นิสิตเพียง 40 คนเศษ จนบดันีไ้ด้
ประสบความส าเร็จ มีความเจริญรุดหน้าไปในทางท่ีดีทุก ๆ ด้าน เป็นท่ี
ประจัก ษ์ โดยทั่ว ไป  สะท้อนใ ห้ เห็นถึ งความ ร่วมมือ ร่วมใจ  ควา ม รู้ 
ความสามารถของบรรดาผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ ตลอดจนนิสิตของ 
มศว บางแสน ท่ีได้ทุ่มเททัง้แรงกายและแรงใจ ช่วยกันจรรโลงความเจริญ
งอกงามให้กบั มศว บางแสน ตลอดระยะเวลา 25 ปีท่ีผา่นมา”  
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 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีชำ ธรรมำ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ธรรมา อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี         
นครินทรวิโรฒ บางเขน วิทยาเขตภาคกลาง ดงัภาพ 6.19 

ภาพ 6.19 
แสดงผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ธรรมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ได้เขียนสดดีุสถาบนัการศึกษาแห่งนีท่ี้มีอายุ  25 
ปี ความวา่ 

“...ข้าพเจ้าแวะเย่ียมวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เป็นครัง้แรกในต้นปี
การศึกษา 2503 ระหว่างการท างานวิจยัท่ีโรงเรียนวดัท้องคุ้ง ต าบลนาป่า      
อ.เมือง จ.ชลบุรี ...ขณะเดียวกันรู้สึกผิดคาด และอดผิดหวังไม่ได้ท่ีเห็นว่า 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน มิได้มีอาณาบริเวณบนชายหาดติดทะเล
ตามท่ีคาดหมายไว้ตัง้แตแ่รก ซึง่ถ้าเป็นตามท่ีคาดหมายไว้ สถานท่ีแห่งนีจ้ะมี
ความสวยงามไม่แพ้มหาวิทยาลัยบางแห่งในต่างประเทศท่ีข้าพเจ้าเคยพบ
เห็นมา 
อย่างไรก็ตาม เม่ือทราบว่าปัจจุบันสถาบันการศึกษาแห่งนีมี้ช่ือใหม่ว่า 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน มีโอกาสท่ีจะขยายตวัออกไปอีกมาก 
ในด้านบริเวณ อาคาร สถานท่ี ตลอดจนงานด้านวิชาการ  เ พ่ือเป็น
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มหาวิทยาลยัสมบรูณ์แบบในภาคตะวนัออกของประเทศไทย..เช่ือว่าเม่ือเรา
ได้สถานท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัอยู่ในท าเลท่ีเหมาะสมเช่นนีแ้ล้ว การขยายตวั
และความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการคงจะเป็นไปได้อย่างดียิ่ง  มั่นใจว่า
สถาบนัแห่งนีจ้ะเป็นก าลงัส าคญัยิ่งในการพฒันาประเทศชาติของเราต่อไป
อีกชัว่กาลนาน” 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐ อินทรปำน 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ อินทรปาน อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ พลศกึษา วิทยาเขตภาคกลาง ดงัภาพ 6.20 

ภาพ 6.20 
แสดงผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณฐั อินทรปาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณฐั ได้เขียนสดดีุสถาบนัการศกึษาแห่งนีท่ี้มีอาย ุ 25 
ปี ความวา่ 

“ตามท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน มีก าหนด
ครบรอบวนัสถาปนามหาวิทยาลยั 25 ปี ในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2523 นัน้ 
ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งมายังคณาจารย์ และนิสิตของ
มหาวิทยาลัยแห่งนีด้้วยความจริงใจ และขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
ทัง้หลายในสากลโลกจงช่วยพิทักษ์รักษาและอ านวยพรอนัประเสริฐให้
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สถาบันนี ้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีทุกคนประสบ
ความส าเร็จทกุประการ และพร้อมใจกนัพฒันาสถาบนัแหง่นีย้ิ่ง ๆ ขึน้ไป” 

 ศำสตรำจำรย์ ดร.พนัส หันนำคินทร์ 

ศาสตราจารย์ ดร. พนสั หนันาคินทร์ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ พิษณโุลก วิทยาเขตภาคเหนือ ดงัภาพ 6.21 

ภาพ 6.21 
แสดงศาสตราจารย์ ดร. พนสั หนันาคนิทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

ศาสตราจารย์ ดร. พนัส ได้เขียนสดุดีสถาบันการศึกษาแห่งนีท่ี้มีอายุ 25 ปี 
ความวา่ 

“บางแสน คือ บ้านเดิมท่ีผมไม่เคยลืม เหตุการณ์ส าคญัหลายอย่างในชีวิต
เกิดขึน้ท่ีบางแสน  
เน่ืองในคล้ายวันสถาปนา 8 กรกฎ ผมขอตัง้ปณิธานให้ มศว บางแสน          
มีความเจริญก้าวหน้า เป็นหลักชัยทางด้านการศึกษาให้แก่ชาติไทยชั่ว
นิรันดร” 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศำลำภรณ์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. เสริมศกัดิ์ วิศาลาภรณ์ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา วิทยาเขตภาคใต้ ดงัภาพ 6.22 
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ภาพ 6.22 
แสดงผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. เสริมศกัดิ ์วิศาลาภรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสริมศกัดิ์ ได้เขียนสดดีุสถาบนัการศกึษาแห่งนีท่ี้มีอาย ุ 
25 ปี ความวา่ 

“ศิษย์เก่าคนหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน มีความปลาบปลืม้
ยินดี และยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีเห็นสถานศึกษาท่ีตนเองเคยร ่าเรียนมามีอายุ
ครบ 25 ปี  
ถ้าหากหนักลบัไปมองข้างหลงัจะเห็นว่าตลอดเวลา 24 ปี ท่ีผ่านมา วิทยาลยั
วิชาการศึกษา บางแสน ไ ด้พัฒนาจากความไม่ค่อยมีอ ะไรมาเป็น
มหาวิทยาลยัท่ีมีอะไรตามสมควร จากครู อาจารย์ไม่ถึงสิบคนมาจนกระทัง่มี
ครูอาจารย์นบัร้อย  
จากการสอนวิชาการศึกษาในระดบัปริญญาตรีเพียงอย่างเดียวมาเป็นการ
สอนระดับปริญญาตรีในหลายคณะสาขาวิชา ตลอดจนการสอนในระดับ
ปริญญาโท จากอาจารย์ท่ีมีวฒุิปริญญาเอกท่านเดียวมามีอาจารย์ปริญญา
เอกนกัสิบ นัน่คือบางส่วนของความเจริญในรอบ 25 ปี ท่ีผ่านมา...ผมเช่ือมัน่
เหลือเกินวา่บางแสนในวนัข้างหน้าจะเป็นบางแสนดงัท่ีผมอยากเห็น” 
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 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำตรี เมืองนำโพธ์ิ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี เมืองนาโพธ์ิ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ดงัภาพ 6.23 

ภาพ 6.23 
แสดงผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี เมืองนาโพธ์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี ได้เขียนสดดีุสถาบนัการศึกษาแห่งนีท่ี้มีอายุ  25 
ปี ความวา่ 

“ผมเฝ้ามองความเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
มาตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้ ครัง้เม่ือเป็นนิสิตวิทยาลัยวิชาการศึกษามาจนกระทั่ง
ปัจจบุนั ด้วยความปีตยิินดีเป็นท่ียิ่ง 
ขอวิงวอนสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิทัง้หลายได้บนัดาลให้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน จงเจริญรุดหน้าอยา่งสง่างามตอ่ไป” 

 ศำสตรำจำรย์ ดร. ทวี หอมชง 

ศาสตราจารย์ ดร. ทวี หอมชง อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน ดงัภาพ 6.24 
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ภาพ 6.24 
แสดงศาสตราจารย์ ดร. ทวี หอมชง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ได้เขียนสดุดีสถาบันการศึกษาแห่งนีท่ี้มีอายุ  25 ปี     
ความวา่ 

“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เป็นสถาบนัท่ีข้าพเจ้ารัก นับถือ 
และส านึกในบุญคณุอยู่ตลอดเวลา สถาบนัแห่งนีมี้ส่วนอย่างส าคญัในการ
ผลักดันให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสท าประโยชน์ในด้านการศึกษาให้แก่สังคม
ตลอดมา นบัตัง้แตเ่ร่ิมรับราชการจนกระทัง่ได้มีโอกาสท าหน้าท่ีรับผิดชอบใน
การบริหารสถานศกึษาแหง่นี ้
ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเห็นสถาบนัแห่งนีม้าตัง้แต่ต้น มีความปลืม้ปีติในความ
เจริญงอกงามในความเป็นปึกแผ่นมัน่คงของสถาบนั และในผลงานของศิษย์
เก่าท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาติ 
...ขอให้สถาบนัแห่งนีจ้งเป็นเสมือนหนึ่งศนูย์กลางอนัเป็นท่ียึดโยงวิญญาณ
ของชาวเทา-ทอง ให้มีความมัน่คงในสถาบนัแหง่นีต้ลอดไปชัว่กาลนาน” 
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 รองศำสตรำจำรย์ ชม ภูมิภำค 

รองศาสตราจาร ย์  ชม  ภูมิภาค นายกสมาคมศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัย                 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นายกสมาคมการศึกษา
แหง่ประเทศไทย ดงัภาพ 6.25 

ภาพ 6.25 
แสดงรองศาสตราจารย์ ชม ภมูิภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

รองศาสตราจารย์ ชม ได้เขียนสดุดีสถาบันการศึกษาแห่งนีท่ี้มีอายุ  25 ปี       
ความวา่ 

“กระผมในฐานะท่ีเคยมาเป็นอาจารย์สอนท่ี มศว บางแสน เม่ือ พ.ศ.2500   
จึงถือว่าตนเองมีความเก่ียวข้องกับ มศว บางแสน ตัง้แต่สถาบนัการศึกษา
แหง่นีก้่อตัง้มาได้เพียง 2 ปี เท่านัน้ ในโอกาสท่ี มศว บางแสน มีอายคุรบรอบ 
25 ปี และได้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่ง จึงมีความปีติยินดีเป็นล้นพ้น 
และขอตัง้อธิษฐานอาราธนาคณุพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิทัง้หลายใน
สากลโลก บนัดานให้ มศว บางแสน จงมีความเจริญรุดหน้าโดยไม่หยุดยัง้ 
และขอให้บรรดาคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ศษิย์เก่าและศษิย์ปัจจบุนัจงประสบแต่
ความสุข ส าเร็จในชีวิตตลอดไป เพ่ือช่วยกันสร้างความเจริญแก่ มศว         
บางแสน สืบไป” 
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 อำจำรย์ฉลอง แนวพำนิช 

อาจารย์ฉลอง แนวพานิช นายกสโมสรศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน ดงัภาพ 6.26 

ภาพ 6.26 
แสดงอาจารย์ฉลอง แนวพานิช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 

อาจารย์ฉลอง แนวพานิช ได้เขียนสดดีุสถาบนัการศึกษาแห่งนีท่ี้มีอายุ  25 ปี 
ความวา่ 

“ขอให้บรรดาศิษย์เก่าทุกท่านจงรักษาความสามัคคี พร้อมเพรียง เพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ ให้สมกับค ายกย่องชมเชยท่ีมักกล่าวขานกันโดยยก
กรณีชาวเทา-ทอง เป็นตวัอย่างในด้านความสามคัคี กลมเกลียว ซึ่งได้ยินอยู่
เสมอ พวกเราเป็นตวัอยา่งท่ีนา่ภาคภมูิใจอยูแ่ล้ว จงรักษาให้คงอยูต่ลอดไป”  

6.3 รำยนำมผู้บริหำร มศว บำงแสน 
จากการศึกษาในประเด็น รายนามผู้บริหาร มศว บางแสน ผู้ วิจยัแบ่งการน าเสนอผล

การศกึษาออกเป็น 4 ชว่ง ได้แก่ ชว่งท่ีหนึง่ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวงศ์ วจันสนุทร กบัการด ารง
ต าแหน่ง “รองอธิการบดี” ช่วงท่ีสอง ศาสตราจารย์ ดร.ทวี หอมชง กับการด ารงต าแหน่ง              
“รองอธิการบดี” ช่วงท่ีสาม ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ มิลินทสุต กับการด ารงต าแหน่ง       
“รองอธิการบดี” ช่วงท่ีส่ี รองศาตราจารย์เชาวน์ มณีวงษ์ กับการด ารงต าแหน่ง “รองอธิการบดี”             
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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6.3.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร กับกำรด ำรงต ำแหน่ง 
“รองอธิกำรบดี”  

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร ด ารงต าแหน่ง “รองอธิการบดี” 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ระหวา่งปี พ.ศ. 2517 –  2522 ดงัภาพ 6.27 

ภาพ 6.27 
แสดงผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวงศ์ วจันสนุทร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากวารสาร บนัทกึ 50 ปี มหาวิทยาลยับรูพา 

ในช่วงท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวงศ์ วจันสุนทร ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
มศว บางแสน จากการศกึษาจากเอกสารพบว่าได้มีการบนัทึกเก่ียวกบัข้อจ ากดัและผลงานของท่าน
ไว้ ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 5 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก การได้รับ
งบประมาณน้อย ประเด็นท่ีสอง การพัฒนาส านักหอสมุด ประเด็นท่ีสาม การขยายหลักสูตร
การศกึษา ประเด็นท่ีส่ี การจดัสถานท่ีออกก าลงักายให้นิสิตและบุคลากร ประเด็นท่ีห้า การก่อสร้าง
สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล ดงัตอ่ไปนี ้

 ได้รับงบประมาณน้อย 
เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร (ไม่ระบุปี , น.19) ระบุว่า ในช่วงท่ีด ารงต าแหน่ง            

“รองอธิการบดี” มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน นัน้ ได้รับการจดัสรรงบประมาณ
แผ่นดินน้อยมาก กล่าวคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นัน้ มี 8 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 3) มหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน 4) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน               
5) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา 6) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต 
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พิษณุโลก 7) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พลศกึษา 8) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต 
มหาสารคาม 

ในช่วงนัน้รัฐบาลจดัสรรงบประมาณให้กบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทัง้ 8 
แหง่ ประมาณ 3-4 ล้านบาท ซึง่ผู้บริหารมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จะต้องแบง่เงิน
ให้กบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อีก 7 แห่ง ท าให้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบาง
แสน และท่ีอ่ืน ๆ ได้รับงบประมาณแหง่ละไม่ก่ีแสนบาท ซึ่งงบประมาณท่ีจ ากดันีส้่งผลตอ่การบริหาร
และการพฒันามหาวิทยาลยัแห่งนีม้าโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ดร.เฉลิมวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลยั     
ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ยงัมีข้อดีประการหนึ่ง คือ การเปิดสอนนิสิตภาค “ทไวไลท์” หรือเรียกกัน
ว่า “ภาคค ่า”  ซึ่งมีนิสิตเข้ามาเรียนกันจ านวนมาก ท าให้มหาวิทยาลัยมีเงินรายได้จากนิสิตมาก
พอสมควร ทัง้นี ้ดร.เฉลิมวงษ์ กล่าวว่า ปัญหาการได้รับงบประมาณน้อยนีเ้กิดขึน้กับผู้ บริหาร
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต บางแสน ทุกคน ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นต้องคิดหาแนวทางใน
การพัฒนาสถาบันการศึกษาแห่งนีใ้ห้เจริญก้าวหน้า โดยท่ีใช้งบประมาณให้คุ้ มค่ามากท่ีสุด          
การได้รับจดัสรรงบประมาณให้น้อยจึงเป็นข้อจ ากดัส าคญัอย่างหนึ่งในการพฒันาสถาบนัการศกึษา
แหง่นี ้

 การพฒันาส านกัหอสมดุ 
เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร (ไม่ระบุปี , น.19) ระบุว่า ในช่วงท่ีด ารงต าแหน่ง            

“รองอธิการบดี” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน นัน้ เห็นว่าหอสมุดเป็นหัวใจ
ส าคญัของการศกึษา โดยเฉพาะการศึกษาระดบัอุดมศกึษาท่ีนิสิตจะต้องค้นคว้าเพ่ือจดัท ารายงาน 
และท างานวิจยั ประกอบกบัอาจารย์ท่ีสอนระดบัอดุศกึษาจ าเป็นต้องท างานวิจยัและบริการวิชาการ 
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้ในด้านต่าง ๆ จึงมีแนวคิดจะพัฒนาหอสมุดให้
เจริญก้าวหน้ามากขึน้ ถึงแม้ว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐให้น้อย ก็ตาม แต่ก็ได้
จดัสรรเงินทัง้จากงบประมาณท่ีได้รับและจากคา่เล่าเรียนของนิสิตภาค “ทไวไลท์” ให้กับการพฒันา
หอสมดุอยา่งตอ่เน่ือง  

ในการพฒันาหอสมดุนัน้ ดร.เฉลิมวงษ์ กล่าวว่า ได้จดัสรรเงินส าหรับซือ้หนงัสือ
ให้กับหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ปีละประมาณ 4-5 แสนบาท 
ประกอบกบัได้ประสานกบัผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ เพ่ือพฒันาให้หอสมดุมหาวิทยาลยัมีการ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย เพ่ือให้นิสิต อาจารย์ ได้ค้นคว้าหาความรู้ โดยเฉพาะนิสิตระดับ
บณัฑิตศกึษา  

หากศกึษาย้อนหลงัจากบนัทกึประวตัศิาสตร์เก่ียวกบัห้องสมดุ “วิทยาลยัวิชาการ
ศึกษา” จะพบว่า หอสมุดเคยถูกเรียกว่า “ห้องอ่านหนังสือ” เปิดให้บริการครัง้แรกเม่ือวันท่ี 8 
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กรกฎาคม พ.ศ.2498 (วนัเดียวกบัวนัท่ี พล.อ.มงักร พรหมโยธี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลา
ฤกษ์ วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน) โดยใช้ห้องเลขท่ี 203 (อาคารมนุษยศาสตร์เดิม) ต่อมา      
เม่ือวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยา
เขตบางแสน” ห้องสมุดจึงได้รับการยกฐานะเป็นส านักหอสมุดกลาง วิทยาเขตบางแสน               
(เม่ือสถาบนัการศกึษาแห่งนีเ้ปล่ียนช่ือเป็น มหาวิทยาลยับรูพา ส านกัหอสมุดจึงมีสถานะเทียบเท่า
คณะตัง้แตน่ัน้มา) 

  การขยายหลกัสตูรการศกึษา  
เฉลิมวงศ์ วจันสุนทร (ไม่ระบปีุ, น.19) ระบุว่า การท่ีสถาบนัการศกึษาแห่งนีใ้ช้

ช่ือว่า “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน” นัน้ มีผลท าให้ผู้บริหารสถาบนัฯสามารถ
ขยายหลกัสูตรในสาขาวิชาอ่ืน ๆ เพิ่มมากขึน้ ท าให้สถาบนัการศกึษาแห่งนีส้ามารถผลิตบณัฑิตใน
สาขาอ่ืน ๆ นอกจากสายครูได้เพิ่มขึน้ตามไปด้วย เม่ือมีการขยายสาขาวิชาออกไปมากขึน้  ท าให้มี
จ านวนอาจารย์ และบคุลากรเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ  นอกเหนือไปจากสาขาวิชาทางด้านการศกึษาท่ีมี
นิสิตมากขึน้ด้วยเช่นเดียวกัน เหล่านีล้้วนแสดงให้เห็นว่าสถาบนัแห่งนี มี้ความเข้มแข็งทางวิชาการ
เพิ่มมากขึน้ 

ในช่วงปี พ.ศ.2518 – 2519 จึงมีความคิดว่ามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตบางแสน น่าจะเปิดสอนนิสิตระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรีได้ จึงน าความคิดนีเ้สนอต่อท่ี
ประชมุของมหาวิทยาลยั ซึง่ก็ได้รับความเห็นชอบ แตท่ว่ามีข้อติดขดับางประการตามเกณฑ์ของการ
เปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาโทท่ีจะต้องมีอาจารย์ระดบัปริญญาเอกประจ าอยู่ในสาขาวิชานัน้      
หรือหลักสูตรนัน้อย่างน้อย 1 คน ท าให้ยังไม่สามารถเปิดสอนนิสิตระดับปริญญาโทได้ ต่อมา       
พ.ศ.2520 เม่ือ ดร.บญุเอิญ มิลินทสตู ส าหรับการศกึษาระดบัปริญญาเอกทางด้านชีววิทยาเดินทาง
กลบัมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้บริหารฯจึงเปิดสอนนิสิตทางด้านการศึกษามหาบณัฑิต สาขา
ชีววิทยา ได้ นบัเป็นวิทยาเขตแรกในเครือของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทัง้หมด จากนัน้อีก 1 ปี 
ดร.สุริยนั นนทศกัดิ์ ได้เข้ามาสมคัรเป็นอาจารย์มหาวิทยาลยัแห่งนี ้ท าให้ผู้บริหารสามารถเปิดสอน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษาไ ด้ส า เ ร็จ  แสดงใ ห้ เห็นว่า
สถาบนัการศึกษาแห่งนีมี้การเปิดหลกัสูตรมากขึน้เร่ือย ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถเพิ่มมากขึน้  

   การจดัสถานท่ีออกก าลงักายให้นิสิตและบคุลากร              
เฉลิมวงศ์ วจันสุนทร (ไม่ระบุปี, น.20) ระบุว่า ท่านเป็นคนท่ีชอบเล่นกีฬามา

ตัง้แตเ่ดก็ ประกอบกบัเห็นวา่ถ้าหากนิสิตท่ีก าลงัศกึษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต     
บางแสน มีสถานท่ีใช้ออกก าลงักายก็จะดี จึงขอความร่วมมือจากส านกังานโยธาธิการ จงัหวดัชลบรีุ      
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ให้น าเคร่ืองจกัรกลมาปรับปรุงพืน้ท่ีวา่ง เพ่ือจดัท าเป็นสนามฟุตบอลให้นิสิตได้ออกก าลงักาย โดยน า
ทรายจาก “ดอนตาฉาก” ซึ่งปัจจุบันเป็นท่ีตัง้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มาถมให้พืน้ดินสูงขึน้         
และระดมคนงานเพ่ือปลูกหญ้าให้เต็มพืน้ท่ี ทัง้นี ้ได้รับความร่วมมือจาก ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต         
ท่ีน าต้น “ชมพูพนัธุ์ทิพย์” มาปลูกเรียงเป็นแถว ชาว มศว บางแสน จึงเรียกสนามฟุตบอลแห่งนีว้่า 
“สนามชมพพูนัธุ์ทิพย์” บ้างก็เรียกวา่ “สนามชมพบูริพตัร” ท่ีเรียกเชน่นีเ้พราะหมอ่มราชวงศ์พนัธุ์ทิพย์ 
บริพตัร เป็นผู้น าต้นไม้นีเ้ข้ามาปลูกในประเทศไทย ตัง้แต่ปี พ.ศ.2500 ชาว มศว บางแสน จึงเรียก
ต้นไม้ชนิดนีต้ิดปากว่า “ต้นชมพพูนัธุ์ทิพย์” บ้างก็เรียกว่า “ต้นชมพบูริพตัร” และเรียกสนามฟุตบอล
แหง่นีว้า่ “สนามชมพบูริพตัร” 

ประกอบกับผู้บริหาร มศว บางแสน ได้อนุมัติให้มีการจัดตัง้คณะพลศึกษาขึน้    
จึงเห็นความจ าเป็นท่ีจะต้องมีสถานท่ีออกก าลงักาย และอปุกรณ์ส าหรับการออกก าลงักายมากขึน้ 
ดร.เฉลิมวงศ์ จึงได้หารือกบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมควร อภยัพนัธ์ ผู้บริหารฝ่ายวางแผนและพฒันา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอให้จดังบประมาณแผ่นดินเพ่ือสร้างสระว่ายน า้ท่ีมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ผลจากการปรึกษาหารือกนั ท าให้สถาบนัการศกึษาแห่งนีไ้ด้รับ
การจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุเพ่ือสร้างสระว่ายน า้ขนาดมาตรฐานโอลิมปิกในวงเงิน 10 ล้านบาท 
หลงัจากนัน้ ตนเองพ้นจากวาระการด ารงต าแหนง่ “รองอธิการบดี” ในปี พ.ศ.2522 

6.3.2 ศำสตรำจำรย์ ดร.ทวี หอมชง กับกำรด ำรงต ำแหน่ง “รองอธิกำรบดี”  

ศาสตราจารย์ ดร.ทวี หอมชง ด ารงต าแหน่ง “รองอธิการบดี” มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ระหวา่งปี พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2524 ดงัภาพ 6.28 

ภาพ 6.28 
แสดงศาสตราจารย์ ดร.ทวี หอมชง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากวารสาร บนัทกึ 50 ปี มหาวิทยาลยับรูพา 
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ศาสตราจารย์  ดร .  ทวี  เคยด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี                
นครินทรวิโรฒ บางแสน ได้ท าประโยชน์ไว้กับสถานศึกษาแห่งนีม้ากมาย ผู้ วิจัยได้เลือกน าเสนอ
ผลงานท่ีโดดเดน่ของทา่นคือ การริเร่ิมก่อตัง้พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้บางแสน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 การริเร่ิมก่อตัง้พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้บางแสน 
พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้บางแสนก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ.2512 ในช่วงนัน้สถานศกึษาแห่งนีมี้

ช่ือว่า” วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” โดยคณะอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาร่วมกบันิสิตอีกจ านวน
หนึ่ง ในการจัดตัง้นัน้ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.บุญถ่ิน อัตถากร อดีตอธิบดีกรมการฝึกหัดครู      
และอดีตปลดักระทรวงศกึษาธิการ  

เฉลิมวงศ์ วจันสนุทร (ไม่ระบปีุ, น.21) ระบวุ่า บคุคลท่ีเก่ียวข้องซึ่งสมควรได้รับ
การกล่าวถึงในการพฒันา “สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล” อีกคนหนึ่งเป็นเพ่ือนของท่านเอง ช่ือว่า   
คุณประวิทย์  คล่องวัฒนกิจ ขณะนัน้ท่านด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการกองเ งินกู้ โครงการ 
กระทรวงการคลงั โดย ดร.เฉลิมวงศ์ ได้มีโอกาสพดูคยุกบัคณุประวิทย์ว่าประชาชนจ านวนมากนิยม
เดินทางมาดสูตัว์ทะเลท่ีสถาบนัแห่งนีก้นัมาก ท าให้พืน้ท่ีจอดรถท่ีคบัแคบอยู่แล้วดคูบัแคบเข้าไปอีก 
โดยเฉพาะเม่ือเดนิทางมาด้วยรถโดยสารขนาดใหญ่ (รถบสั) ยิ่งหาท่ีจอดรถยาก อีกทัง้ยงัรบกวนการ
เรียนการสอนของอาจารย์ รบกวนสมาธิการเรียนของนิสิต จึงมีความคิดท่ีจะย้ายสถาบนัแห่งนีไ้ปไว้
ด้านหน้ามหาวิทยาลยั และได้รับความชว่ยเหลือจาก ดร.ทวี หอมชง ให้กลบัมาช่วยกนัเขียนโครงการ
เพ่ือขอเงินสนบัสนนุจากรัฐบาลญ่ีปุ่ น เพ่ือน ามาใช้ในการก่อสร้างพิพิธภณัฑ์แหง่นี ้ ดงัข้อความ 

“ผมอยากให้ผู้ ริเร่ิมได้รับเกียรติยศคือ คณุประวิทย์ คล่องวฒันกิจ ซึ่งเวลานัน้
เป็นผู้อ านวยการกองเงินกู้ โครงการ กระทรวงการคลงั ...คณุประวิทย์ซึ่งเป็น
เพ่ือนของผมมาเล่าให้ฟัง ผมจึงไปขอร้องให้ ดร.ทวี หอมชง ซึ่งเวลานัน้ท่าน
ย้ายไปจากบางแสนแล้ว กลับมาช่วยกันกับ ผศ.สมาน ศรีธัญญา เขียน
โครงการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญ่ีปุ่ น ซึ่งได้รับเงินถึง 2,300 ล้านเยน”     
ในระยะตอ่มา เป็นความสามารถของ ดร.ทวี หอมชง 

ศาสตราจารย์  ดร.ทวี หอมชง ร่วมกับคณะอาจารย์ในภาควิชาชีวเคมี           
คณะวิทยาศาสตร์ คือผู้ ช่วยศาสตราจารย์สมาน ศรีธัญญา อาจารย์สุบิน ภู่สุวรรณ และนิสิต
อาสาสมคัร ซึ่งช่วยกนัริเร่ิมก่อตัง้พิพิธภัณฑ์และสถานเลีย้งสตัว์น า้เค็ม บางแสน ตัง้แต่ พ.ศ. 2512 
จนสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่เก็บค่าเข้าชม (อ้างอิงจากวารสาร 40 ปี มหาวิทยาลัย
บรูพา ไมป่รากฏปีพิมพ์และผู้ เขียน, น. 58)  
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พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้บางแสน เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมอย่างเป็นทางการในเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2513 จากนัน้วนัท่ี 26 ตลุาคม พ.ศ.2519 ผู้บริหารมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขต บางแสน ได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลักษณ์อคัรราช
กุมา รี  ทรงประกอบพิ ธี เ ปิดพิพิ ธภัณฑ์สัต ว์และสถานเ ลี ย้งสัต ว์น า้ เค็ม  ต่อมาผู้ บ ริหาร
สถาบนัการศกึษาแห่งนีเ้ห็นว่าพืน้ท่ีในของพิพิธภณัฑ์มีขนาดเล็กเกินไป อีกทัง้ไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือ
สร้างพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้โดยตรง ประกอบกบัเม่ือ ดร.ทวี หอมชง ด ารงต าแหน่ง “รองอธิการบดี” จึงมี
แนวคิดท่ีจะย้ายและขยายพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ไปตัง้ไว้บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย เดือนกรกฎาคม     
พ.ศ.2523 ดร.ทวี หอมชง ได้เขียนโครงการขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากรัฐบาลญ่ีปุ่ น             
ซึ่งรัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ให้จดัสรรเงินจ านวน 230 ล้านบาท ให้จดัตัง้ “ศนูย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล” ขึน้    
เป็นการอนุมัติเงินให้แบบ “ให้เปล่า” ไม่มีเง่ือนไขใด ผู้ บริหาร มศว บางแสน จึงได้เร่ิมก่อสร้าง
พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้แหง่ใหม่บริเวณหน้ามหาวิทยาลยัเม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2524 มีพืน้ท่ีประมาณ 
30 ไร่ เม่ือสร้างเสร็จสิน้ ดร.ทวี หอมชง ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็น
บคุคลแรก 

วนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.2525 ผู้บริหารมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต 
บางแสน ได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นผู้วางศิลาฤกษ์     
และท าพิธีมอบสถานท่ีแห่งนีใ้ห้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เม่ือวันท่ี 1 
มีนาคม พ.ศ.2526 ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัเสด็จพระ
ราชด าเนินทรงกระท าพิธีเปิด “ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล” จากนัน้ผู้ บริหารศูนย์แห่งนีไ้ด้จัดท า
โครงการเพ่ือยกฐานะเป็น “สถาบนั” ต่อมาวนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.2528 “ศนูย์วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล” แห่งนีไ้ด้รับการยกฐานะให้เป็น “สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล” เปิดให้ประชาชนจากทัว่ทุก
สารทิศเข้ามาชมได้โดยเสียคา่ใช้จา่ยไมม่ากนกั 

ทวี หอมชง (ไม่ระบปีุ, น.23) ระบวุ่า เคยแสดงความคิดเห็นตอ่ ดร.อาณตัิ อาภา
ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอนหนึ่งว่า สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลน้อยมาก ท่ีผ่านมา
ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากประเทศญ่ีปุ่ นเป็นเงิน 230 ล้านบาท แต่สถาบนัแห่งนีก้ลับ
ได้รับงบประมาณในการดแูลรักษาปีละไม่เกิน 10 ล้านบาท ทัง้ ๆ ท่ีสถาบนัแห่งนีมี้แนวโน้มจะเป็น 
“ศนูย์แหง่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ได้  
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6.3.3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต กับกำรด ำรงต ำแหน่ง    
“รองอธิกำรบดี”  

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต ด ารงต าแหน่ง “รองอธิการบดี” 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต บางแสน ระหวา่งปี พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2530 ดงัภาพ 6.29 

ภาพ 6.29 
แสดงผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บญุเอิญ มิลินทสตู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากวารสาร บนัทกึ 50 ปี มหาวิทยาลยับรูพา 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต ด ารงต าแหน่ง “รองอธิการบดี” 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ระหว่างปี พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2530 ในช่วงการ
ด ารงต าแหน่งนัน้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ พยายามในการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกให้เร่งการผลกัดนัให้มีการจดัตัง้ “มหาวิทยาลยับรูพา” อย่างตอ่เน่ือง โดยจดัตัง้คณะท างาน
เพ่ือศกึษาและด าเนินการการแยกมหาวิทยาลยัออกเป็นเอกเทศ  

6.3.4 รองศำสตรำจำรย์เชำวน์ มณีวงษ์  กับกำรด ำรงต ำแหน่ง                
“รองอธิกำรบดี” 

รองศาสตราจารย์ เชาวน์ มณีวงษ์ ด ารงต าแหน่ง “รองอธิการบดี” มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ระหวา่งปี พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2533 ดงัภาพ 6.30 
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ภาพ 6.30 
แสดงรองศาสตราจารย์ เชาวน์ มณีวงษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากวารสาร บนัทกึ 50 ปี มหาวิทยาลยับรูพา 

ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ได้มีการเปล่ียนแปลงผู้ บริหารมหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน โดยรองศาสตราจารย์ เชาวน์ มณีวงษ์ ด ารงต าแหน่งรอง
อธิการบดี (พ.ศ.2530-พ.ศ.2533) ซึ่งรองศาสตราจารย์ เชาวน์ ได้ประสานงานกบัสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดชลบุรีในขณะนัน้ คือ นายนิคม แสนเจริญ นาย เทิดธรรม อมราลิขิต นายจรูญ         
งามพิเชษฐ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในรัฐบาล พล.อ.ชาตชิาย ชณุหะวณั นายกรัฐมนตรี ในขณะนัน้  

รองศาสตราจารย์เชาวน์ (บนัทึก 50 ปี มหาวิทยาลยับรูพา ไม่ระบปีุ, น.38) ระบวุ่า 
แนวคิดการแยกสถาบนัการศกึษาแห่งนีอ้อกจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นัน้มี
มาตัง้แตส่มยัสถาบนัการศกึษาแหง่นีย้งัใช้ช่ือวา่ “วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” ซึ่งในช่วงแรกนัน้ 
ดร.ธ ารง บัวศรี ได้ปรารภว่าในอนาคตสถาบนัการศึกษาแห่งนีจ้ะต้องแยกตวัออกเป็นอิสระและ
เติบโตในทิศทางของตนเอง ผู้ วิจยัได้ศึกษาจากบนัทึกประวตัิศาสตร์ในประเด็นนีพ้บว่า เชาวน์ มณี
วงษ์ ได้บนัทึกไว้ว่าในอดีต ดร.ธ ารง บัวศรี มักจะพูดให้นิสิตฟังเสมอว่าในอนาคตสถาบันแห่งนี ้
จะต้องแยกตวัออกมาเป็นอิสระและเติบโตในทิศทางของตนเอง ดงัข้อความ 

“ดร.ธ ารง บัวศรี เคยกล่าวกับพวกเราว่า เราต้องเป็นอิสระ เราต้องเป็น
มหาวิทยาลัยของเราเอง เราต้องเจริญ พัฒนา ก้าวหน้า ด้วยตัวของเราเอง       
ค ากล่าวน่ียังก้องอยู่ในสมองของพวกเรา เราจึงร่วมกันคิด ร่วมกันก่อการ (ดี) 
เพ่ือแยกตวัเป็นอิสระ”  

ต่อมา แนวคิดการแยกตัวเป็นอิสระได้รับได้ถูกถ่ายทอดจากผู้ บริหารจากสู่รุ่น         
รองศาสตราจารย์เชาวน์ กล่าวว่า การท่ีสถาบนัการศกึษาแห่งนีส้ามารถแยกตวัออกเป็นอิสระได้นัน้ 
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ได้รับการสนบัสนนุจากหลายฝ่าย ทัง้ฝ่ายการเมือง ฝ่ายคณาจารย์ ฝ่ายนิสิต เม่ือศกึษาจากเอกสาร
อ่ืนเปรียบเทียบจะพบว่าค ากล่าวข้างต้นสอดคล้องกับข้อความในบันทึกของรองศาสตราจารย์       
ดร.ประเทิน มหาขนัธ์ ซึง่ได้บนัทกึไว้ใน “50 ปี มหาวิทยาลยับรูพา” ตอนหนึง่ มีข้อความวา่ 

“เม่ือพิจารณาจากเหตุผลท่ีว่าการสถาปนาวิทยาลัยวิชาการศึกษาแห่งนีข้ึน้        
ก็ เ พ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติตามแนวใหม่  อัน มี
วตัถุประสงค์ในการขยายการศึกษาออกไปสู่ภูมิภาค และเม่ือพิจารณาต่อไปว่า
วิทยาลยัแหง่นีค้วรจะได้เป็นศนูย์กลางการศกึษาของภาคตะวนัออกของประเทศ
ไทย ก็พอจะอนมุานได้วา่ อีกไมช้่าไมน่านเราคงจะได้เห็นวิทยาลยัวิชาการศกึษา 
บางแสน แยกตัวออกเป็นอิสระ เราจะได้เห็นวิทยาลัยชัน้สูงอ่ืน  ๆ เกิดขึน้ใน
ท้องถ่ิน อาณาบริเวณท่ีใกล้เคียงกัน และในท่ีสุดเราคงจะได้เห็นมหาวิทยาลัย
ของสว่นภมูิภาคแหง่นีเ้กิดขึน้” 
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บทที่ 7 

กำรจัดตัง้ “มหำวิทยำลัยบูรพำ” 

การน าเสนอผลการศึกษาจากเอกสารในส่วนการจดัตัง้มหาวิทยาลยับูรพา ผู้ วิจยัแบ่ง
การน าเสนอออกเป็น 3 สว่น โดยใช้เกณฑ์ “ช่วงเวลา” ในการน าเสนอในแตล่ะประเด็น ประกอบด้วย 
ช่วงท่ีหนึ่ง พัฒนาการของมหาวิทยาลัยบูรพาในทศวรรษแรก (พ.ศ.2533 - 2543) ช่วงท่ีสอง 
พฒันาการของมหาวิทยาลยับรูพาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2544 - 2554) ช่วงท่ีสาม พฒันาการของ
มหาวิทยาลยับรูพาในทศวรรษท่ีสาม (พ.ศ.2555 – 2562) ดงัตอ่ไปนี ้ 

7.1 พัฒนำกำรของมหำวิทยำลัยบูรพำในทศวรรษแรก (พ.ศ.2533 - 2543) 
จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็น “พฒันาการของมหาวิทยาลยับูรพาในทศวรรษ

แรก (พ.ศ.2533 - 2543)” พบว่าประกอบด้วยประเด็นท่ีหลากหลาย ผู้วิจยัวิเคราะห์เอกสารแล้วแบง่
การน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 7 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก แนวคิดแรกเร่ิมของการแยก
มหาวิทยาลยัออกเป็นเอกเทศ ประเดน็ท่ีสอง การขยายสูว่ิทยาเขตจนัทบรีุ ประเด็นท่ีสาม การขยายสู่
วิทยาเขตสระแก้ว ประเด็นท่ีส่ี พัฒนาการทางวิชาการ ประเด็นท่ีห้า ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเด็นท่ีหก การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาใน
ตา่งประเทศ ประเดน็ท่ีเจ็ด ค าสดดีุของอดีตผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้

7.1.1 แนวคิดกำรแยกตัวออกเป็นเอกเทศ 

จากการศึกษาแนวคิดในการแยกตวัออกเป็นเอกเทศ ผลการศึกษาพบว่าก่อนท่ี
สถาบนัการศึกษาแห่งนีจ้ะเปล่ียนช่ือเป็น “มหาวิทยาลยับูรพา” นัน้ ในอดีตเป็นวิทยาเขตหนึ่งของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ แนวคดิท่ีจะแยกตวัเป็นอิสระจาก มศว ประสานมิตร นัน้มีมายาวนาน 
ตัง้แตเ่ม่ือสมยัท่ียงัเป็น “วิทยาลยัวิชาการศกึษา” ดงัตอ่ไปนี ้

 จุดเร่ิมต้นของแนวคิดกำรจัดตัง้มหำวิทยำลัยบูรพำ 
จากการศึกษาจากเอกสารเ ก่ียวกับ  “จุดเ ร่ิมต้นของแนวคิดการจัดตั ง้

มหาวิทยาลยับรูพา” ผลการศกึษาพบวา่ เฉลิมวงศ์ วจันสนุทร (ไม่ระบปีุ,น.20) ได้ระบไุว้ว่า ความคิด
ในการแยกมหาวิทยาลัยเป็นอิสระนัน้มีมาตัง้แต่ยาวนาน ดังท่ี ศาสตราจารย์ ดร. ธ ารง บัวศรี         
ผู้ บริหารวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน คนแรก ได้พูดไว้กับนิสิตหลายครัง้หลายโอกาส               
ดงัข้อความ 

“สว่นเร่ืองการจดัตัง้มหาวิทยาลยับรูพานัน้เป็นแนวคดิท่ีมีมาตัง้แตผู่้บริหารรุ่น
แรก ๆ เช่น ศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บวัศรี ท่านพดูบ่อย ๆ ว่าภาคตะวนัออก
นา่จะมีมหาวิทยาลยัท่ีสมบรูณ์แบบ” 
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ข้อความข้างต้น สอดคล้องกบัเชาวน์ มณีวงษ์ (ไม่ระบปีุ, น.27) ท่ีระบวุ่า ในช่วง
ท่ีศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บวัศรี ด ารงต าแหน่ง “รองอธิการ” วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน นัน้ 
ทา่นมีแนวคดิท่ีจะแยกตวัเป็นอิสระจาก “วิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสานมิตร” มาตัง้แตก่่อนปี พ.ศ.
2500 แต่ทว่าสาเหตุท่ียงัไม่สามารถท าได้คือผู้บริหารวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร ไม่เห็น
ด้วยกบัการให้วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน แยกเป็นเอกเทศ ดงัข้อความ 

“ความคิดท่ีจะเป็นมหาวิทยาลยัอิสระ เป็นตวัของตนเองนัน้เป็นความคิดท่ีมี
มาแต่ต้น ตัง้แต่ปี พ.ศ.2498 แล้ว แตก็่ได้รับการต่อต้าน และถกูจ ากดัอยู่ใน
วงแคบ” 

จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็นนีเ้พิ่มเติมพบว่าบุคคลท่ีเข้ามาด ารง
ต าแหน่งผู้ บริหารวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ต่างก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี ้ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บวัศรี ศาสตราจารย์ มล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ รองศาสตราจารย์สวสัดิ ์
บุษปาคม และในสมยัท่ีผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวงศ์ วจันสุนทร ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
มศว บางแสน (พุทธศักราช 2522-2524) ในช่วงเวลานัน้ได้มีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรี              
นครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน กลุ่มหนึ่งร่วมประชุมปรึกษาหารือกันจดัท าร่างพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลยับรูพา เพ่ือน าเสนอตอ่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จงัหวดัชลบรีุ ให้ด าเนินการในขัน้ตอน
ของการออกพระราชบญัญตัติอ่ไป 

ผู้ วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารเก่ียวกับบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้ แทน
ราษฎรในช่วงเวลานัน้ พบว่า พ.ศ. 2526 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจงัหวดัชลบรีุ ประกอบด้วย 
นายนิคม แสนเจริญ นายดรงค์ สิงโตทอง ซึ่งขณะนัน้สังกัดพรรคกิจสังคม นายนิคม แสนเจริญ      
เกิดเม่ือวนัท่ี 7 ตลุาคม พ.ศ. 2485 เป็นน้องชายของนางสติล คณุปลืม้ ภรรยานายสมชาย คณุปลืม้ 
นกัการเมืองและนกัธุรกิจในภาคตะวนัออก นายนิคมเคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดัชลบุรี 3 สมยั ต่อมาเสียชีวิตด้วยอุบตัิเหตทุาง
รถยนต์ขณะเดินทางไปช่วยเพ่ือนปราศรัยหาเสียงท่ีจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เม่ือวนัท่ี 18 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เหตุเกิดบริเวณแยกแสนเจริญ จงัหวดันครราชสีมา ในขณะนัน้นายนิคม       
อาย ุ49 ปี  

ส่วนนายดรงค์ สิงโตทอง เป็นผู้ กว้างขวางคนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี เป็นอดีต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จงัหวัดชลบรีุ 4 สมยั มีบทบาทส าคญัในการเคล่ือนไหวเรียกร้องประโยชน์
ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและเกษตรกรท่ีปลูกมันส าปะหลังในจังหวัดชลบุรี เป็นบุคคลท่ีมีส่วน
ผลกัดนัให้ผู้บริหาร มศว บางแสน เสนอโครงการจดัตัง้  “มหาวิทยาลยับรูพา” ตามท่ีผู้บริหาร มศว 
บางแสน ได้ประสานขอความร่วมมือ  
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หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เปล่ียนช่ือเป็น
มหาวิทยาลัยบูรพาในปี พ.ศ. 2533 รองศาสตราจารย์เชาวน์ มณีวงษ์ ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลยับูรพาคนแรก โดยด ารงต าแหน่งตัง้แต่ปี พ.ศ.2534 – พ.ศ.2536 รองศาสตราจารย์
เชาวน์  เกิดเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2479 ท่ีบ้านวัดเกาะ ต าบลวังหว้า อ.ศรีประจันต์               
จ.สุพรรณบุรี ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการศึกษา วิชาเอกประวตัิศาสตร์ จากวิทยาลัย
วิชาการศกึษา บางแสน ในปี พ.ศ.2501 กล่าวได้ว่าเป็นนิสิตรุ่นแรกของวิทยาลยัวิชาการศกึษาแห่งนี ้
จากนัน้ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตด้านครุศาสตร์  สาขาวิชาบริหารการศึกษา                  
จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รองศาสตราจารย์เชาวน์ได้รับราชการเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยั
ศรีนครรินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ต่อมาได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี และด ารง
ต าแหนง่อธิการบดีมหาวิทยาลยับรูพาคนแรก  

ภายหลังจากเกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์
เชาวน์ ได้หันเหชีวิตเข้าสู่การเมือง โดยด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชลบุรี จากนัน้ด ารง
ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรเร่ือยมา ในปี พ.ศ.2554 รองศาสตราจารย์เชาวน์ได้ร่วมจัดตัง้
พรรคการเมืองท่ีช่ือวา่ “พลงัชล” กบันายสนธยา คณุปลืม้ นกัการเมืองจงัหวดัชลบรีุ และรับต าแหน่ง
หวัหน้าพรรคพลงัชลคนแรก ดงัภาพ 7.1 

ภาพ 7.1 

แสดงรองศาสตราจารย์เชาวน์ มณีวงษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : www.google.com 
จากความพยายามผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน 

แยกตวัออกเป็นเอกเทศ ความพยายามดงักล่าวได้ประสบความส าเร็จในปีพุทธศกัราช 2533 เม่ือ
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รัฐบาลได้ประกาศพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยับรูพา พ.ศ.2533 ในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี 29 
กรกฎาคม พ.ศ.2533 โดยมีรองศาสตราจารย์ เชาวน์ มณีวงษ์ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลยั
บรูพา ภายใต้การก ากบัดแูลของ “สภามหาวิทยาลยั” ซึ่งขณะนัน้ ดร.เสนาะ อนูากลู เป็นนายกสภา
มหาวิทยาลยั ดงัภาพ 7.2 

ภาพ 7.2 
แสดง ดร.เสนาะ อนูากลู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : www.google.com 
 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) รัฐบาล
ต้องการพฒันาพืน้ท่ีภาคตะวนัออกให้เป็นเขตอตุสาหกรรมท่ีทนัสมยั ด้วยการมุ่งเน้นการสร้างงานให้
ประชาชนและเพิ่มเงินตราท่ีไหลเข้าประเทศไทย รัฐบาลไทยได้เร่ิมผลกัดนัโครงการ “อีสเทิร์นซีบอร์ด” 
(Eastern Sea board Development Program -ESB) โดยเร่ิมขึน้ในปี พ.ศ.2525 ยคุสมยันัน้ พล.อ.
เปรม ติณสูลานนท์ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย บริบททางสังคมในช่วงปี พ.ศ.
2533 ยงัคงเป็นชว่งการต่ืนตวัในการพฒันาโครงการนี ้ผลจากการพฒันาโครงการนีท้ าให้เกิดโรงงาน
อตุสาหกรรมหลายแห่ง โดยเฉพาะในพืน้ท่ีจงัหวดัระยอง ท าให้ตวัเลขจีดีพีของประเทศไทยเพิ่มขึน้
อย่างมาก ส่งผลให้จงัหวดัระยองมีรายได้ตอ่หวัของประชากรสูงท่ีสดุในประเทศไทย ขณะท่ีอีกด้าน
หนึ่งโครงการนีถ้กูวิพากษ์วิจารณ์ถึงการสญูเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สญูเสียวิถีชีวิต
ของประชาชนจงัหวดัระยองในหลายด้านตามท่ีเป็นข่าวในชว่งเวลานัน้  

ในส่วนของพืน้ท่ีบางแห่งในจังหวัดชลบุรีซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองท่าท่ี
ทนัสมยั คือ บริเวณท่ีเรียกวา่ “แหลมฉบงั” อยู่ใกล้อ าเภอศรีราชา และไม่ห่างจากมหาวิทยาลยับรูพา
เท่าใดนัก ในช่วงเวลานัน้การยกฐานะจาก “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน”     
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เป็น  “มหาวิทยาลยับรูพา” จะต้องด าเนินแนวคดิให้สอดคล้องกบัโครงการ “อีสเทอร์นซีบอร์ด” ผู้วิจยั
ได้ถ่ายภาพบริเวณทางเข้าสถาบันการศึกษาแห่งนี ซ้ึ่งในปี พ.ศ.2533 ได้เปล่ียนป้ายช่ือจาก        
“มศว บางแสน” เป็น “มหาวิทยาลยับรูพา” แล้ว ดงัภาพ 7.3 

ภาพ 7.3 
แสดงมหาวิทยาลยับรูพา 

เม่ือครัง้เปล่ียนช่ือจาก มศว.บางแสน เป็นมหาวิทยาลยับรูพา 
เม่ือ 29 กรกฎาคม 2533 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ: www.google.com 
 

การจัดองค์กรตามการบริหารงานมหาวิทยาลัยบูรพาตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. 2533 ได้ก าหนดให้มีสภามหาวิทยาลยับูรพาเป็นหน่วยงานการบริหาร
สงูสดุของมหาวิทยาลยั ท าหน้าท่ีควบคมุดแูลกิจการทัว่ไปของมหาวิทยาลยั มีอธิการบดีเป็นหวัหน้า
การบริหารงาน และให้อธิการบดีแตง่ตัง้รองอธิการบดีเป็นผู้ช่วยในการบริหารงาน ซึ่งอธิการบดีและ
รองอธิการบดีจะมีวาระการด ารงต าแหนง่ 4 ปี สามารถด ารงต าแหนง่ 2 วาระติดตอ่กนัได้ แตจ่ะด ารง
ต าแหนง่เกิน 2 วาระตดิตอ่กนัไมไ่ด้  

ส่วนในระดับคณะ สถาบัน ส านัก มีคณบดี ผู้ อ านวยการสถาบัน/ส านัก         
เป็นผู้บงัคบับญัชา มีหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารงานของคณะ สถาบนั ส านกั โดยมีวาระการด ารง
ต าแหนง่ 4 ปี และสามารถได้รับการแตง่ตัง้ใหม่อีกได้ แตจ่ะด ารงต าแหน่งเกิน 2 วาระติดตอ่กนัไม่ได้ 
ซึง่ในคณะ สถาบนั ส านกั ยงัมีคณะกรรมการประจ าคณะ สถาบนั ส านกั เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา
ให้กับคณบดี ผู้ อ านวยการสถาบัน/ส านัก โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีวาระการด ารงต าแหน่ง        
ครัง้ละ 2 ปี 
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7.1.2 กำรขยำยสู่วิทยำเขตจันทบุรี 

จากการศกึษาจากเอกสารในประเด็น “การขยายสู่วิทยาเขตจนัทบรีุ” ผู้วิจยัแบง่การ
น าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การติดตอ่กบัหน่วยงานจงัหวดัจนัทบรีุ 
ประเดน็ท่ีสอง ข้อมลูเก่ียวกบัพืน้ท่ีมหาวิทยาลยั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 กำรตดิต่อหน่วยงำนจังหวัดจันทบุรี 
ในประเด็นการติดต่อกับหน่วยงานจังหวัดจันทบุรี เ พ่ือขยายวิทยาเขตนัน้          

ผลการศกึษาพบว่า ในช่วงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ.2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสขุ กลุละวณิชย์ 
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ทีมงานผู้ บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย         
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิชาญ สว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ อาจารย์วิรัช  คารวะพิทยา
กุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประถม ใจจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา     
ได้เดินทางไปจังหวัดจันทบุรี เ พ่ือพูดคุยกับนายอมร อนันตชัย ผู้ ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี            
นายสมชาย นิยมกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จงัหวดัจนัทบรีุ เพ่ือหารือเก่ียวกบัการขยายหน่วยงาน
ไปยงัจงัหวดัจนัทบรีุ 

ผู้บริหารทัง้ 3 ท่าน ได้เดินทางไปท่ีวดัท่าแคลง ต าบลสนามไชย อ าเภอนายาย
อาม จังหวัดจันทบุรี เพ่ือปรึกษาหารือกับก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน สภาต าบล และประชาชนในพืน้ท่ี 
เก่ียวกบัการขยายหน่วยงานไปยงัพืน้ท่ีใกล้เคียง หลงัจากผู้ เก่ียวข้องในหน่วยงานตา่ง ๆ ของจังหวดั
จนัทบุรีปรึกษาหารือกนัแล้ว ตอ่มาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดัจนัทบุรีได้ท าหนงัสือราชการไป
ยงัทบวงมหาวิทยาลยั ยินดีให้มหาวิทยาลยับรูพาใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ มีพืน้ท่ี 878 ไร่ ให้จดัตัง้
วิทยาเขตของมหาวิทยาลยับรูพา เพ่ือท าการค้นคว้า ท าวิจยัในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา
ภาคตะวนัออก โดยเฉพาะการเพาะเลีย้งสิ่งมีชีวิตชายฝ่ังทะเล การจดัตัง้ศนูย์นิเวศวิทยา และการ
สร้างสวนป่าชายเลน 

 ข้อมูลเก่ียวกับพืน้ท่ีมหำวิทยำลัย 
จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็น ข้อมูลเก่ียวกับพืน้ท่ีมหาวิทยาลัย           

ผลการศึกษาพบว่า ท่ีดินส าหรับการก่อสร้างมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นัน้ เดิมทีมี 4 
แปลง ประกอบด้วย แปลงแรก เลขท่ี 57 หมู ่1 ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ มีพืน้ท่ี 450 
ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา แปลงท่ีสอง ตัง้อยู่ท่ีหมู่ 4 และหมู่ 6 ต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม 
จงัหวดัจนัทบรีุ มีพืน้ท่ี 776 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา แปลงท่ีสาม ตัง้อยู่หมู่ท่ี 2 และหมู่ 9 ต าบลบอ่ 
อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบรีุ มีพืน้ท่ี 179 ไร่  22 ตารางวา แปลงท่ีส่ี ตัง้อยู่ท่ีทุ่งร้อยรู ต าบลแสนตุ้ง 
อ าเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด มีพืน้ท่ี 897 ไร่ 1 งาน 30.90 ตารางวา 
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ทัง้นี ้ในระยะเร่ิมแรก ได้ใช้อาคารหอประชุมใหญ่ “อนุสสร” เป็นส านกังานและ
อาคารเรียนชัว่คราว เปิดท าการสอนตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน พ.ศ.2539 ซึ่งในช่วงแรกนัน้จงัหวดัจนัทบรีุ 
ได้อนุญาตให้ใช้ศาลากลางจงัหวดัหลงัเก่าเป็นอาคารเรียน และเป็นห้องสมดุ ตอ่มาในปี พ.ศ.2544 
ได้ย้ายมายงัต าบลโขมง อ าเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ ซึง่ได้ด าเนินการก่อสร้างมหาวิทยาลยัจนเสร็จ
เรียบร้อย เปิดการเรียนการสอนครัง้แรกท่ีต าบลโขมง เม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ.2544 ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 
1 มิถุนายน พ.ศ.2552 ได้เปล่ียนช่ือจาก “มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี”             
เป็น “มหาวิทยาลยับรูพา วิทยาเขตจนัทบรีุ” ดงัภาพ 7.4 

ภาพ 7.4 

แสดงมหาวิทยาลยับรูพา วิทยาเขตจนัทบรีุ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : www.google.com 

 

7.1.3  กำรขยำยสู่วิทยำเขตสระแก้ว 
จากการศกึษาจากเอกสารในประเดน็ “การขยายสูว่ิทยาเขตสระแก้ว” ผู้วิจยัแบง่การ

น าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 ประเดน็ ได้แก่ ประเด็นแรก การติดตอ่กบัหน่วยงานจงัหวดัสระแก้ว
ประเดน็ท่ีสอง ข้อมลูเก่ียวกบัพืน้ท่ีมหาวิทยาลยั ดงัตอ่ไปนี ้

 กำรตดิต่อหน่วยงำนจังหวัดสระแก้ว 
จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็น “การติดต่อหน่วยงานจังหวัดสระแก้ว”        

ผลการศกึษาพบว่า เปา้หมายของผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพาท่ีขยายวิทยาเขตไปสู่จงัหวดัสระแก้ว 
เน่ืองจากต้องการกระจายการศึกษาไปยังประชาชนในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียง           
โดยมุ่งเน้นการพฒันาองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตในภาค

http://www.google.com/
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ตา่ง ๆ ซึง่เป็นจดุแข็งของประชาชนในภาคตะวนัออก ซึ่งจะน าไปสู่การจดัการทัง้การผลิตและการจดั
จ าหน่ายผลผลิตอย่างยั่ง ยืน ทัง้ นี  ้จังหวัดสระแก้วได้เสนอให้มหาวิทยาลัยบูรพาใช้ ท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ในพืน้ท่ีหมู่ 4 แปลงโคกป่าเพ็ก ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว มีพืน้ท่ีประมาณ 1,369 ไร่ ให้จดัตัง้มหาวิทยาลยับรูพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 ข้อมูลเก่ียวกับพืน้ท่ีมหำวิทยำลัย 
จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็น “ข้อมูลเก่ียวกับพืน้ท่ีมหาวิทยาลัย”           

ผลการศกึษาพบว่า ในปีการศกึษา 2541 มหาวิทยาลยับรูพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้จดัการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นสาขาแรก         
โดยมหาวิทยาลยับูรพาได้ขออนุญาตใช้อาคารท่ีท าการอ าเภอวฒันานครหลงัเก่าเป็นท่ีส าหรับการ
เรียนการสอน ปัจจบุนัได้ย้ายมาอยู่ ณ เลขท่ี 254 ถนนสุวรรณศร หมู่ 4 ต าบลวฒันานคร อ าเภอ
วฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว และได้เปล่ียนช่ือจาก “วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว” เป็น “วิทยาเขต
สระแก้ว” ดงัภาพ 7.5 

ภาพ 7.5 

แสดงมหาวิทยาลยับรูพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : www.google.com 
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7.1.4 ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับมหำวิทยำลัยบูรพำ 
จากการศึกษาเก่ียวกับ “ข้อมูลเบือ้งต้นของมหาวิทยาลัยบูรพา” ผู้ วิจัยแบ่งการ

น าเสนอออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก “ท่ีตัง้และพืน้ท่ีมหาวิทยาลัย” ประเด็นท่ีสอง 
“เคร่ืองหมายราชการ ตราสัญลักษณ์ ต้นไม้ สี ค าขวัญ ปรัชญา ต้นไม้ ประจ ามหาวิทยาลัย”          
ดงัตอ่ไปนี ้  

   ที่ตัง้และพืน้ท่ีมหำวิทยำลัย   
ประเด็น “ท่ีตัง้และพืน้ท่ีมหาวิทยาลัย” หรืออาจเรียกว่า “ข้อมูลเบือ้งต้น”           

ท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยบูรพา ตัง้อยู่ ณ เลขท่ี 169      
ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวดัชลบุรี  มีเนือ้ท่ีทัง้สิน้ 638 ไร่ 2 งาน 35 
ตารางวา เป็นมหาวิทยาลยัประจ าภาคตะวนัออก ส่วนข้อมลูอ่ืน ประกอบด้วย ตราสญัลกัษณ์ ต้นไม้ 
สี ค าขวญั ปรัชญา มีดงันี ้

o เคร่ืองหมายราชการ 
 เคร่ืองหมายราชการของมหาวิทยาลยับรูพาเป็นรูปทรงกลม ตรงกลางเป็นรูป

เลข “๙” เขียนเป็นเลขไทย หมายถึง รัชกาลของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 9  มีกนกเปลว
เพลิงล้อมรอบ หมายถึง ความรุ่งโรจน์และรุ่งเรือง รัศมีประกอบมี 8 แฉก ด้านล่างเป็นเส้นโค้ง 
หมายถึง ความเคล่ือนไหวและการพัฒนาไม่มีสิน้สุด ทัง้หมดบรรจุอยู่ในวงกลมซ้อน 2 วง ภายใน
วงกลมนอกเบือ้งบนมีค าว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา” เบือ้งล่างมีค าเป็นภาษาอังกฤษ “BURAPHA 
UNIVERSITY”  ดงัภาพ 7.6 

ภาพ 7.6 
แสดงเคร่ืองหมายราชการมหาวิทยาลยับรูพา 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : www.google.com 
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o สี 
 “สี” ประจ ามหาวิทยาลยับรูพา คือ สี เทา – ทอง ค าอธิบายคือ “สีเทา” เป็นสี

ของสมอง หมายถึง ความเจริญทางสติปัญญา “สีทอง” หมายถึง คณุธรรม หมายความว่า บณัฑิต
จากมหาวิทยาลยับรูพาเป็นผู้กอปรด้วยสตปัิญญาและคณุธรรม ดงัภาพ 7.7 

ภาพ 7.7 
แสดงสีเทา-ทอง จากตราสญัลกัษณ์มหาวิทยาลยับรูพา 

 
 
 
 
 

 
ภาพ : www.google.com 

 

 ต้นไม้ 
 “ต้นไม้” อันเป็นสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยบูรพา คือ “ต้นมะพร้าว”      

ดงัภาพ 7.8 
ภาพ 7.8 

แสดงต้นมะพร้าวซึง่เป็นต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลยับรูพา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : www.google.com 
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o ค าขวญั / คตพิจน์  
“ค าขวญั” หรือ “คติพจน์” ประจ ามหาวิทยาลยับรูพา คือ “ส ุโข ปัญ ญา ป ฏิ 

ลา โภ” แปลวา่ “ความได้ปัญญาท าให้เกิดสขุ”   

7.1.5 กำรพัฒนำทำงวิชำกำร 
จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็น “การพฒันาทางวิชาการ” ของมหาวิทยาลยั

บรูพา ในชว่งทศวรรษแรก (พ.ศ.2533-2543) ผลการศกึษาพบวา่มีการแบง่ออกเป็นคณะดงัตอ่ไปนี ้

   กำรแบ่งส่วนคณะวิชำ 
จากการศึกษาจากเอกสารเก่ียวกับการแบง่ส่วนคณะวิชาในมหาวิทยาลยับรูพา

ในช่วงทศวรรษแรก ผลการศกึษาพบว่า มีทัง้สิน้ 14 คณะวิชา ประกอบด้วย คณะวิชาศกึษาศาสตร์ 
คณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์ 
คณะวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิชาพลศึกษา คณะวิชาอัญมณี    
คณะวิชาเทคโนโลยีทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลยัพาณิชย์นาวี วิทยาลยัการ
บริหารรัฐกิจ วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ ดงัตอ่ไปนี ้

o คณะวิชาศกึษาศาสตร์ 
เดิมช่ือ “คณะวิทยาการศึกษา” เป็นสาขาวิชาท่ีเปิดสอนเป็นศาสตร์แรกใน

มหาวิทยาลยับูรพา เป็นหนึ่งในคณะเก่าแก่ท่ีสถาบนัการศกึษาแห่งนีเ้ปิดสอนตัง้แตเ่ม่ือครัง้ยงัใช้ช่ือ
วา่ “วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” ในปี พ.ศ.2498  จากนัน้ได้เปิดรับสมคัรนิสิตปริญญาโทตัง้แต่
ปี พ.ศ.2521 โดยรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโททางการศึกษา วิชาเอก บริการการศึกษา   
เป็นรุ่นแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2534 คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท หลักสูตร 
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาภาษาไทยเป็นรุ่นแรก ตอ่มาปี พ.ศ.2538 ได้เปิดสอนหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาให้ค าปรึกษา และสาขาวิชาการศกึษานอกระบบ  

o คณะวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณะวิชาวิทยาศาสตร์ถือเป็นคณะวิชาท่ีเปิดการเรียนการสอนมายาวนาน

เช่นเดียวกับคณะศึกษาศาสตร์ โดยเปิดการเรียนการสอนแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป แผนกวิชา
คณิตศาสตร์ แผนกวิชาเคมี แผนกวิชาชีววิทยา แผนกวิชาฟิสิกส์ ต่อมาหลังจากยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้เปล่ียนจากแผนกวิชา เป็น “ภาควิชา” และเปิด
สอนภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ต่อมาได้จัดตัง้คณะวิทยาศาสตร์การจัดการอาหารแทนภาควิชา     
คหกรรมศาสตร์ และยุบเลิกภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปในปี พ.ศ.2534 ต่อมาในปี พ.ศ.2538         
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เปิดสอนนิสิตสาขาวิชาเอกวัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีอญัมณี เป็นรุ่นแรก และเปิดสอนนิสิตภาค
พิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นรุ่นแรก 

o คณะวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทบวงมหาวิทยาลยัอนุมตัิให้เปิดการเรียนการสอนทางด้านพยาบาลศาสตร์

เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ.2525 ในช่วงท่ีสถาบันการศึกษาแห่งนีใ้ช้ช่ือว่า “มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน” ตอ่มาในปี พ.ศ.2539 ได้เปิดสอนระดบัปริญญาโท สาขาวิชา
การพยาบาลครอบครัว การพยาบาลผู้ ใหญ่ การพยาบาลผู้สูงอายุ และการบริหารการพยาบาล 
ต่อมาในปี พ.ศ.2538 ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา การพยาบาล
ชมุชน เป็นรุ่นแรก 

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิชานีพ้ฒันามาจากโครงการจดัตัง้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับนิสิต

หลกัสตูรวิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมอตุสาหกรรมในปี พ.ศ.2536 และจดัตัง้เป็นคณะในปีเดียวกัน 
ต่อมาปี พ.ศ.2537 ได้จัดตัง้ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และจัดสร้าง
ส านักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากนัน้ ได้เปิดรับนิสิตเข้าเรียนหลักสูตรวิศวกรรม         
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล   

o  คณะวิชามนษุยศาสตร์ 
คณ ะ วิ ช า นี ้มี ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า ย า ว น า น  เ ป็ น คณ ะ ต้ น  ๆ                         

ของสถาบันการศึกษาแห่งนี ้เน่ืองจากเม่ือครัง้ก่อตัง้  “วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน” ในปี        
พ.ศ.2498 นัน้ สถาบันการศึกษาแห่งนีเ้ปิดการเรียนการสอน 2 ศาสตร์ คือ “การศึกษา”              
และ “มนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ ” ซึ่งศาสตร์หลังนี เ้ ป็นจุดเ ร่ิมต้นของการจัดตัง้             
“คณะมนุษยศาสตร์” ในเวลาต่อมา หลังจากนัน้ ได้แยกออกจากกันเป็น 2 คณะ คือ                   
“คณะมนษุยศาสตร์” และ “คณะสงัคมศาสตร์” หลงัปี พ.ศ.2533 ซึ่งได้เปล่ียนช่ือเป็น “มหาวิทยาลยั
บรูพา” ผู้บริหารฯได้รวมทัง้ 2 คณะเข้าด้วยกัน โดยใช้ช่ือว่า “คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์” 
ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยับรูพา พ.ศ.2533 ตอ่มาในปี พ.ศ.2535 คณะมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่จ านวน 195 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี   
พ.ศ.2537 ในปีนีเ้องเป็นวโรกาสท่ีสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 
60 พรรษา มหาวิทยาลยัจึงขอพระราชทานนามอาคารเพ่ือเป็นสิริมงคล เป็นท่ีมาของอาคาร QS      
ย่อมาจาก “Queen Sirikit”  ในปีนี ้คณะมนษุยศาสตร์ฯ ได้เปิดรับนิสิตหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
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o คณะวิชาศลิปกรรมศาสตร์ 

เป็นคณะท่ีจดัตัง้ตามประกาศในราชกิจจานเุบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่ม 112 
วนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2538 โดยภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม และภาควิชาดุริยางคศาสตร์         
ได้ร่วมกันเสนอโครงการจดัตัง้คณะศิลปกรรมศาสตร์ เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2538 แต่ทว่าก่อน
หน้านัน้คือในปี พ.ศ.2533 ได้จดัท าโครงการจดัตัง้คณะศิลปกรรมศาสตร์ขึน้มาก่อนแล้ว เม่ือถึงปี 
พ.ศ.2535 เปิดรับนิสิตในสาขาจิตรกรรม และนิเทศศิลป์ ตอ่มาในปี พ.ศ.2541 ได้เปิดรับนิสิตเข้า
เรียนสาขาดริุยางค์ (ดนตรีไทย) เป็นรุ่นแรก  

o คณะวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
เร่ิมจากการจดัตัง้คณะวิทยาศาสตร์สขุภาพเม่ือครัง้สถาบนัการศกึษาแห่งนีมี้

ช่ือว่า “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน” (8 พฤษภาคม พ.ศ.2534) ตอ่มา พ.ศ.
2536 โครงการจดัตัง้คณะสาธารณสขุศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามความเห็น
ของส านกังบประมาณ เม่ือถึงวนัท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2536 ส านกังบประมาณได้อนมุตัิหลกัการร่าง
พระราชกฤษฎีกาจดัตัง้คณะสาธารณสุขศาสตร์ จากนัน้วนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.2537 จดัตัง้คณะ
สาธารณสขุศาสตร์ส าเร็จอยา่งเป็นทางการ  

o คณะพลศกึษา / วิทยาศาสตร์การกีฬา 
เดิมที เ ดียวเ ป็นแผนกสังกัดคณะศึกษาศาสตร์  โดยในปี พ.ศ. 2517           

คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาโทพลศึกษา ทัง้ภาคปกติและภาคสมทบ และเปิดสอนวิชาเอก    
พลศกึษาในปี พ.ศ.2519 ตอ่มาปี พ.ศ.2523 ได้ยกฐานะเป็น “คณะพลศกึษา” ในช่วงปี พ.ศ.2533         
เม่ือมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลยับรูพา”   
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ย้ายคณะพลศึกษาไปสงักัด “คณะศึกษาศาสตร์” โดยใช้ช่ือว่า “ภาควิชา   
พลศกึษาและสนัทนาการ” ตอ่มาปี พ.ศ.2545 ภาควิชานีไ้ด้รับการอนมุตัจิากสภามหาวิทยาลยับรูพา
ให้จดัตัง้เป็น “วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การกีฬา” 

o วิทยาลยัอญัมณี  
สภามหาวิทยาลยับรูพาประกาศจดัตัง้หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยัเพิ่มเติม 

โดยจดัตัง้ “วิทยาลยัอญัมณี” ขึน้ ในการจดัตัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือให้ความรู้ผู้ เรียนเก่ียวกบั “อญัมณี
และเคร่ืองประดับ” โดยเปิดการเรียนการสอนขึน้ท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งเป็น
จงัหวดัท่ีมีการซือ้ขายอญัมณีจ านวนมาก การเปิดหลกัสตูรอญัมณีนีมุ้่งให้ความรู้เก่ียวกบัอญัมณีทัง้
ท่ีมีอยู่ในประเทศไทยและมีอยู่ในต่างประเทศ นอกเหนือจากอัญมณีแล้ว ยังสอนครอบคลุม
เคร่ืองประดบัอ่ืน ๆ อีกด้วย ผู้ เรียนจะได้เรียนเก่ียวกับประโยชน์ของธุรกิจอัญมณี เคร่ืองประดับ   
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และสร้างสรรคง์านวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอญัมณี เคร่ืองประดบัในหลากหลายแง่มมุ ทัง้นี ้เพ่ือน าความรู้
ท่ีได้ไปพฒันาชมุชน สงัคมสืบตอ่ไป   

o คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
  สภามหาวิทยาลยับรูพาประกาศจดัตัง้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยับรูพา 

เพิ่มเติม หน่วยงานนีมี้ช่ือว่า “คณะเทคโนโลยีทางทะเล” มุ่งผลิตบัณฑิตตอบสนองการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมภาคตะวนัออก โดยเฉพาะด้านการจดัการทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยีการเพาะเลีย้งในภาคตะวนัอออกท่ีมีทรัพยากรทางทะเลและมีชายฝ่ังท่ีมีคณุคา่ โดยจดัตัง้
ขึน้ท่ีวิทยาเขตจนัทบรีุ 

o คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ 
  สภามหาวิทยาลยับรูพาประกาศจดัตัง้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยับรูพา 

เพิ่มเตมิ หนว่ยงานนีมี้ช่ือว่า “คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์” เพ่ือผลิตบณัฑิตตอบสนองความ
ต้องการของท้องถ่ิน โดยเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2543  ต่อมาในเดือน
เมษายน พ.ศ.2544 ได้ย้ายท่ีท าการไปตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัจนัทบรีุ เลขท่ี 57 หมู่ 1 ถนนชลประทาน ต าบล
โขมง อ าเภอทา่ใหม ่ 

o วิทยาลยัการพาณิชย์นาวี 
  สภามหาวิทยาลัยบูรพาประกาศจัดตัง้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

เพิ่มเติม หน่วยงานนีมี้ช่ือว่า “วิทยาลยัการพาณิชย์นาวี” มีบทบาทส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการทางทะเล จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2543 ตอ่มาได้เปล่ียนช่ือเป็น “วิทยาลยัการ
ขนส่งและโลจิสติกส์” เพ่ือขยายขอบเขตการศกึษาให้กว้างขวางออกไป ทัง้การสอน การวิจยั ต่อมา 
พ.ศ.2548 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรมีมติให้เปล่ียนช่ือเป็น “วิทยาลยัการขนส่งและโลจิสติกส์” 
เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ.2551 เพ่ือให้เป็นศนูย์กลางความรู้ในด้านการจดัการโลจิสติกส์ส าหรับ
ภาคตะวนัออก 

o วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ 
  สภามหาวิทยาลยับรูพาประกาศจดัตัง้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยับรูพา 

เพิ่มเติม หน่วยงานนีมี้ช่ือว่า “วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ” เป็นหน่วยงานท่ีพัฒนามาจากโครงการ
รัฐศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ท่ีตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ.2539 ในขณะนัน้เปิดสอนสาขาการ
บริหารงานท้องถ่ิน มีผู้บริหารท้องถ่ินมาสมัครเข้าเรียนจ านวนมาก ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม     
พ.ศ.2544 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยับูรพา ได้มีมติให้ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ”      
ท าหน้าท่ีผลิตบุคลากรให้มีความรู้เก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐ นโยบายของภาครัฐ การพัฒนา
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ทรัพยากรบุคคลทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือรองรับการพฒันาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย   

o วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลยับูรพาประกาศจดัตัง้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยับูรพา 

เพิ่มเตมิ หนว่ยงานนีมี้ช่ือวา่ “วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์” มีวตัถปุระสงค์ในการผลิตมหาบณัฑิตเพ่ือให้
มีความรู้เก่ียวกับการบริหารงาน ทัง้ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารงาน การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การตลาด การผลิตและบริการ ฯลฯ ซึ่งได้เปิดโครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ส าหรับผู้บริหาร ได้รับความนิยมจากนักปกครองส่วนท้องถ่ินในภาคตะวนัออก เวลาต่อมาได้เปิด
สอนหลักสูตรปริญญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจ มุ่งให้มีความรู้ สอนกระบวนการท าวิจัยเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการก าลงัคนในด้านบริหารธุรกิจ และการวิจยั  

7.1.6 กำรพัฒนำควำมร่วมมือกับสถำบันในต่ำงประเทศ 
จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็น “การพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันใน

ต่างประเทศ”  ผู้ วิจัยศึกษาจากเอกสารประวัติศาสตร์ และเอกสารจากหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลยับรูพา ซึ่งได้รวบรวมเก่ียวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยั
บรูพากบัมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ ผู้วิจยัแบ่งการน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 ประเด็นย่อย 
ได้แก่ ประเด็นแรก การพฒันาความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาในเอเชีย ประเด็นท่ีสอง การพฒันา
ความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาในออสเตรเลีย -ยโุรป - อเมริกา ดงัตอ่ไปนี ้

 กำรพัฒนำควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในเอเชีย 
จากการศึกษาในประเด็น “การพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน

เอเชีย” ผลการศึกษาพบว่า สถาบันการศึกษาแห่งนี ไ้ ด้ สร้างความร่วมมือกับทัง้วิทยาลัย 
มหาวิทยาลยั และสถาบนัการศกึษาในรูปแบบอ่ืน ผู้วิจยัน าเสนอผลการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยับรูพา
ยงัคงด าเนินโครงการตอ่กนั (ยงัไมห่มดอายสุญัญาความร่วมมือทางวิชาการ)  

จากการวิ เคราะห์เอกสาร ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น             
12 ประเด็น โดยใช้เกณฑ์การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการต่อกัน ได้แก่ ประเด็นแรก         
การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเด็นท่ีสอง การสร้าง
ความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษากับประเทศอินโดนีเซีย ประเด็นท่ีสาม การสร้างความร่วมมือกับ
สถาบนัการศกึษาประเทศเวียดนาม ประเด็นท่ีส่ี การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาประเทศ
ญ่ีปุ่ น ประเด็นท่ีห้า การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาประเทศเกาหลีใต้ ประเด็นท่ีหก      
การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาประเทศกมัพชูา ประเด็นท่ีเจ็ด การสร้างความร่วมมือกบั
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สถาบนัการศึกษาประเทศฟิลิปปินส์ ประเด็นท่ีแปด การสร้างความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาใน
ประเทศปากีสถาน ประเดน็ท่ีเก้า การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาในไต้หวนั ประเด็นท่ีสิบ 
การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาประเทศมาเลเซีย ประเด็นท่ีสิบ เอ็ด การสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาประเทศสิงคโปร์ ประเด็นท่ีสิบสอง  การสร้างความร่วมมือกับ
สถาบนัการศกึษาประเทศอิหร่าน ดงัตอ่ไปนี ้

 การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาประเทศจีน 
ประเทศจีนมีพืน้ท่ีกว้างใหญ่ จึงมีสถาบันการศึกษาจ านวนมาก ผู้ บริหาร

มหาวิทยาลยับรูพา ได้สร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษา ดงันี ้
o Yunnan College of Business Management 
o Zhaotong University 
o Chuxiong Normal University 
o Institute of Chinese Materia  Medic, China Academy of Chinese 

Medical Sciences 
o Guangxi Arts Institute U & Institute  
o Tongren preschool education college 
o Youjiang Medical University 
o Dali University 
o Wenzhou Medical University (I) 
o Wenzhou Medical University (II) 
o Yunnan MinZu University (2+2+1 P) 
o Guizhou University 
o Zhejiang Mariculture Research Institute 
o Guangdong University of Foreign Studies, Faculty of Asian 

Language and Cultures 
o Chuxiong Normal University , School of Arts and Design 
o Beijing Union University 
o Wuhan University, Proteo Science Center 
o Zhejiang Ocean University 
o Wuhan University 
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 การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษากบัประเทศอินโดนีเซีย 
ผู้ บ ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ไ ด้ส ร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบนัการศกึษาประเทศอินโดนีเซีย ดงันี ้
o Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta (Sahid Tourism 

Institute of Surakarta) 
o Universitas Bangka Belitung 
o Bandar Lampung University 
o School of Health Sciences, Kuningan- West Java 
o School of Health Science 
o University of Merdeka Malang 
o Institute Pemerintahan Dalam Neggeri (IPDN) 
o Indonesia Private Higher Education Association – 

Commisariate II Surakarta (APTISI Komisariat II Surakarta) 
o Medom Academy of tourism 
o University Of PGRI Semarang 
o Dr. Soetomo University 
o AIC (Academic International Consortium of Indonesia) 
o Bundung Islamic University 
o Budi Luhur International Network for Education (BIN for EDU) 
o Galuh University 
o Indonesia Defense University 
o Sekolah Tinggi Psikology Yogyakarta 
o Kerta Cendekin Nursing Academy of Sidoarjo 
o Universitas Dain Nuswantoro 
o Universitas Islam University 

 การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาประเทศเวียดนาม 
ผู้ บ ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ไ ด้ส ร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบนัการศกึษาประเทศเวียดนาม ดงันี ้
o FPT University 
o Institute of Oceanography 
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o Nha Trang University 
o Ton Duc Thang University 
o Nam Dinh University of Nursing 
o Hai Phong University of Medicine and Pharmacy 
o University Paul Valery Montpellier 3 
o Institut Nation das Sciences Appliquees de Toulose 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

 การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาประเทศญ่ีปุ่ น 
ผู้ บ ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ไ ด้ส ร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบนัการศกึษาประเทศญ่ีปุ่ น ดงันี ้
o Wakayama Medical University 
o Saku University 
o Kanda University of International Studies 
o University of Marketing and Distribution Sciences (UMPS) 
o Kisato University, School of Marine Bioscience 
o Kanda Institute of Foreign Languages 
o Toyohashi University of Technology + Implement 
o Ehime University, Proteo Science Center 

 การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาประเทศเกาหลีใต้ 
ผู้ บ ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ไ ด้ส ร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบนัการศกึษาประเทศเกาหลีใต้ ดงันี ้
o Yeungnam University 
o Incheon National University 
o University of Suwon 
o Gachon University 
o Kumoh National Institute of Technology 
o The Korea inatute of science and technology information 

(KISTI) 
o Dachin University 
o Chung-Ang University 
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o Numseoul University 
o Daejin University 
o Hankuk University 
o Dongguk University 
o Korea Institute of Science and Technology Information 
o Namseoul University 
o Changwon National University 

 การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาประเทศกมัพชูา  
ผู้ บ ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ไ ด้ส ร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบนัการศกึษาประเทศกมัพชูา ดงันี ้
o Mean Chey University 

 การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาประเทศฟิลิปปินส์ 
ผู้ บ ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ไ ด้ส ร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบนัการศกึษาประเทศฟิลิปปินส์ ดงันี ้
o Aisa – Pacific Consortium of Researcher and Educatos 
o Adamson University 

 การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาในปากีสถาน 
ผู้ บ ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ไ ด้ส ร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบนัการศกึษาประเทศปากีสถาน ดงันี ้
o COMSATS Institute of Information Technology (CIIT), (Pakistan) 
o Bahria University 

 การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาในไต้หวนั  
ผู้ บ ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ไ ด้ส ร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบนัการศกึษาประเทศไต้หวนั ดงันี ้
o University of Taipei 
o National Taiwan University of Arts 
o Taipei National University of the Arts 
o College of Medicine, National Cheng Kung University 
o Tsoying Senior High School 
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 การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาประเทศมาเลเซีย 
ผู้ บ ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ไ ด้ส ร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบนัการศกึษาประเทศมาเลเซีย ดงันี ้
o Management and Science University 

 การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาประเทศสิงคโปร์ 
ผู้ บ ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ไ ด้ส ร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบนัการศกึษาประเทศสิงคโปร์ ดงันี ้
o Shelton College International 

 การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาประเทศอิหร่าน 
ผู้ บ ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ไ ด้ส ร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบนัการศกึษาประเทศอิหร่าน ดงันี ้
o Isfahan University of Medical Sciences 

 กำรพัฒนำควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในออสเตรเลีย - ยุโรป -
อเมริกำ 

จากการศึกษาในประเด็นการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน
ออสเตรเลีย- ยุโรป-อเมริกา ผลการศึกษาพบ 7 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การสร้างความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาประ เทศสหรัฐอเมริกา ประ เด็น ท่ีสอง การสร้างความร่ วมมือกับ
สถาบนัการศึกษากับประเทศเยอรมนั  ประเด็นท่ีสาม การสร้างความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษา
ประเทศสเปน ประเด็นท่ีส่ี การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาประเทศรัสเซีย ประเด็นท่ีหา 
การสร้างความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเด็นท่ีหก การสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาประเทศนอร์ เวย์  ประเด็น ท่ี เจ็ด  การสร้างความร่วมมือกับ
สถาบนัการศกึษาประเทศออสเตรเลีย ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาประเทศสหรัฐอเมริกา 
ผู้ บ ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ไ ด้ส ร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบนัการศกึษาประเทศสหรัฐอเมริกาหลายแหง่ ดงัตอ่ไปนี ้
o University of Connecticut 
o Appalachian State University (1+1 MBA Degree Program) 
o Purdue University 
o Stockton University (New Jersy) 
o Purdue University on Behalf of its Calumet Campus (2+2 P) 
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o University of Florida 

 การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษากบัประเทศเยอรมนั 
ผู้ บ ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ไ ด้ส ร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบนัการศกึษาประเทศเยอรมนั ดงัตอ่ไปนี ้
o University of Hamburg 
o Duale Hochschule Baden-Werttemberg (DHBW) 
o University of Hildesheim 

 การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาประเทศสเปน 
ผู้ บ ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ไ ด้ส ร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบนัการศกึษาประเทศสเปน ดงันี ้
o Erasmus+ Program for Learners and staff Higher 

 การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาประเทศรัสเซีย 
ผู้ บ ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ไ ด้ส ร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบนัการศกึษาประเทศรัสเซีย ดงันี ้
o Ural Federal University 

 การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ 
ผู้ บ ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ไ ด้ส ร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบนัการศกึษาประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ดงันี ้
o Business & Hotel Management School University Centre 

 การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาประเทศ นอร์เวย์ 
ผู้ บ ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ไ ด้ส ร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบนัการศกึษาประเทศนอร์เวย์ ดงันี ้
o Aalesund University College 

  การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาประเทศออสเตรเลีย 
ผู้ บ ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ไ ด้ส ร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบนัการศกึษาประเทศออสเตรเลีย ดงันี ้
o Southern Cross University 

จากสถาบันการศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้นนีเ้ป็นสถาบันการศึกษาทัง้ในเอเชีย 
ออสเตรเลีย ยโุรป และอเมริกา ท่ีผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพาได้ท าสญัญาความร่วมมือทางวิชาการ 
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ซึ่งเป็นสัญญาความร่วมมือท่ียังไม่หมดอายุความ หมายความว่า ยังคงมีการติดต่อประสานงาน
แลกเปล่ียนกิจกรรม และมีการพฒันาทางวิชาการระหว่างกันอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ผู้ วิจยัได้
ค้นคว้าจากบนัทึกประวตัิศาสตร์ในสมยัท่ีสถาบนัการศกึษาแห่งนีใ้ช้ช่ือว่า “วิทยาลยัวิชาการศึกษา 
วิทยาเขตบางแสน” และ “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน” ซึ่งขณะนัน้อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของผู้บริหาร “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร” ผลการศึกษาพบว่าใน
อดีตนัน้ผู้บริหารสถาบนัการศึกษาแห่งนีไ้ด้พฒันาความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัการศกึษาใน
ตา่งประเทศอีกหลายแหง่  

สอดรับกบั นิพนธ์ ศศิธร (บนัทึก 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ, ไม่ระบหุน้า) ท่ีระบวุ่า 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้จัดตัง้คณะผู้ท างานเพ่ือท าหน้าท่ี
ด าเนินการติดตอ่กบัหน่วยงาน องค์กร สถาบนัในตา่งประเทศ ประกอบด้วย การจดัท าความร่วมมือ
กบัสมาคมวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัในประเทศสหรัฐอเมริกา ดงัตอ่ไปนี ้

 สมาคมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ (สหรัฐอเมริกา)  มีช่ือ
เรียกภาษาองักฤษว่า “American Associate of State College and Universities” (AASCU) ก่อตัง้
ในปี พ.ศ.2494 มีส านักงานใหญ่และศูนย์กลางการติดต่อระหว่างประเทศท่ีรัฐวอชิงตัน 
(Washington State)  

 International Consortium for Higher Education 
 Ontario Institute for Studies In Education (OISE)  
 Curtin University of Technology 
 Northern Illinois University 
 San Francisco State University 
  University of Wisconsin at Stevens Point 
 Monash University 
 Victoria University of Technology 
 Brock University 
 University of Portsmouth 
 Chungnam National University 
 Northern Illinois University   
 San Francisco State University 
 University of Wisconsin at Stevens Point 
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7.1.7 ค ำสดุดีของอดีตผู้บริหำรและผู้เก่ียวข้อง 

การน าเสนอเนือ้หาในบทนี  ้ผู้ วิจัยน าเสนอเนือ้หาเรียงล าดับพัฒนาการของ
มหาวิทยาลยับูรพา โดยแบ่งออกเป็นพฒันาการแต่ละทศวรรษ เร่ิมจากพฒันาการในทศวรรษแรก  
(พ.ศ.2533 – 2543) โดยการค้นคว้าจากเอกสารประวตัิศาสตร์ ผลการศกึษาพบว่าในปี พ.ศ.2538 
เป็นปีท่ีสถาบนัการศกึษาแห่งนีมี้อาย ุ40 ปี ผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพาในช่วงนัน้จึงขอให้ผู้บริหารท่ี
เก่ียวข้องในอดีตเขียนสดดีุเน่ืองในโอกาสนี ้ผู้ วิจยัวิเคราะห์เอกสารแล้วแบ่งการน าเสนอการเขียน
สดดีุ โดยแบง่เป็นการเขียนสดดีุของ “ผู้บริหารภายนอก” สถาบนัการศกึษาแห่งนี ้และ การเขียนสดดีุ
ของผู้บริหารภายในสถาบนัการศกึษาแห่งนี  ้ (อดีตอธิการบดี) ซึ่งบุคคลทัง้ 2 กลุ่มได้เขียนค าสดดีุ
เน่ืองในโอกาสท่ีสถาบนัการศกึษาแหง่นีเ้ปิดด าเนินการมาครบ 40 ปี ดงัตอ่ไปนี ้

  ผู้บริหำร (ภำยนอก) 
จากจากศึกษาจากเอกสารประวัติศาสตร์เก่ียวกับผู้ บริหารท่ีเก่ี ยวข้องกับ

สถาบนัการศกึษาแห่งนีท่ี้ได้เขียนค าสดดีุให้กบัมหาวิทยาลยับรูพาในโอกาสด าเนินกิจการมา 40 ปี 
ผลการศกึษาพบวา่ ผู้บริหารหลายคนท่ีเคยเขียนค าสดดีุสถาบนัการศกึษาแห่งนีเ้ม่ือครัง้ท่ีด าเนินการ
มาครบ 25 ปี เสียชีวิตไปแล้วหลายคน ผู้บริหารท่ีเขียนสดดีุสถาบนัการศกึษาแห่งนีเ้น่ืองในโอกาส
ด าเนินกิจการมา 40 ปี มี 3 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากลุ นายเกษม จาติกวณิช 
ศาสตราจารย์ประยรู จินดาประดษิฐ์ ดงัตอ่ไปนี ้

o ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากลุ  
ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากลุ เขียนสดดีุเน่ืองในโอกาสสถาบนัการศกึษา

แหง่นีด้ าเนินกิจการครบรอบ 40 ปี ทา่นเขียนข้อความสดดีุไว้ในขณะมีอาย ุ91 ปี ดงัภาพ 7.9 
ภาพ 7.9 

แสดงศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากลุ 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 40 ปี มหาวิทยาลยับรูพา 
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หลงัจากเขียนข้อความสดดีุได้ไม่นาน ท่านก็เสียชีวิต (เม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม 
พ.ศ.2538) ข้อความสดดีุท่ีทา่นเขียนไว้ มีดงันี ้

“มหาวิทยาลยับรูพาตัง้ขึน้เม่ือกระทรวงศกึษาธิการพฒันาการศกึษาส่วน
ภูมิภาค ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.หลวงพรหมโยธี
ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ ก่อสร้าง ท่านนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม   
มาตรวจเย่ียม และมีความพึงพอใจท่ีการศึกษาขยายไปสู่ท้องถ่ิน         
ท่านแนะน าให้พฒันาต่อไป ขออวยพรให้มหาวิทยาลยัแห่งนีจ้งก้าวหน้า
เป็นผู้น าด้านกิจการงานศกึษาค้นคว้าตอ่ไป” 

o นายเกษม จาตกิวณิช  
นายเกษม จาติกวณิช นายกสภามหาวิทยาลยับูรพา เกิดวนัท่ี 18 มีนาคม 

พ.ศ.2467 เคยด ารงต าแหน่งอดีตประธานกรรมการบริษัท BTSC หรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่า            
“รถไฟฟ้าบีทีเอส” เป็นผู้ ก่อตัง้และผู้ ว่าการคนแรกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย               
ดงัภาพ 7.10 

ภาพ 7.10 
แสดงนายเกษม จาตกิวณิช 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 40 ปี มหาวิทยาลยับรูพา 
 

นายเกษม จาติกวณิช ได้เขียนข้อความสดุดีเน่ืองในโอกาสมหาวิทยาลัย
บรูพาด าเนินกิจการมาครบ 40 ปี ความวา่  

“นอกเหนือจากภาระหน้าท่ีในการสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาแล้ว 
ชาวมหาวิทยาลยับูรพาทกุคนควรจะตระหนกัไว้เสมอว่าเราจ าเป็นต้องมี
สว่นร่วมในการรับผิดชอบปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในภมูิภาค” 
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o ศาสตราจารย์ประยรู จินดาประดษิฐ์  
ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลยั เกิดวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2471 เคยปฏิบตัิงานท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยมายาวนาน 
ก่อนท่ีจะย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย ขณะเดียวกัน
ทา่นได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนมหาวิทยาลยัอีกหลายแหง่ ดงัภาพ 7.11 

ภาพ 7.11 

แสดงศาสตราจารย์ประยรู จินดาประดษิฐ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 40 ปี มหาวิทยาลยับรูพา 
 

ศาสตราจารย์ประยรู ได้เขียนข้อความสดดีุเน่ืองในโอกาสมหาวิทยาลยับรูพา
ด าเนินกิจการมาครบ 40 ปี ความวา่  

“ความส าเร็จของมหาวิทยาลัยบูรพาย่อมเป็นผลมาจากบุคลากรในทุก
ระดบัของมหาวิทยาลัยท่ีได้อุทิศทุ่มเทความรู้ ความสามารถด้วยความ
มุ่งมัน่ และมีความรับผิดชอบท่ีจะส่งเสริมสถานะของมหาวิทยาลยับรูพา
ให้โดดเดน่” 

   ผู้บริหำรภำยใน (อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ)  
จากการศึกษาจากเอกสารประวัติศาสตร์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับอดีตผู้ บริหาร

สถาบนัการศกึษาแหง่นีท่ี้ได้เขียนค าสดดีุให้กบัมหาวิทยาลยับรูพาในโอกาสด าเนินกิจการมาได้ 40 ปี 
ผลการศึกษาพบว่ามีทัง้สิน้ 6 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข กลุละวณิชย์ ศาสตราจารย์ 
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ดร.ธ ารง บัวศรี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวงศ์          
วจันสนุทร รองศาสตราจารย์สวสัดิ ์ปษุปาคม และรองศาสตราจารย์เชาวน์ มณีวงษ์ ดงัตอ่ไปนี ้

o ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ผาสขุ กลุละวณิชย์  
ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ด ร . ผ า สุ ข  กุ ล ล ะ ว ณิ ช ย์  อ ดี ต อ ธิ ก า ร บ ดี

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลยับรูพา ดงัภาพ 7.12 
ภาพ 7.12 

แสดงผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ผาสขุ กลุละวณิชย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 40 ปี มหาวิทยาลยับรูพา 
 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข ไ ด้เขียนข้อความสดุดี เ น่ืองในโอกาส
มหาวิทยาลยับรูพาด าเนินกิจการมาครบ 40 ปี ความวา่  

“มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีความ
เป็นมายาวนาน เร่ิมตัง้แต่ พ.ศ.2498 ในฐานะของสถาบนัการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งแรกท่ีตัง้อยู่ในส่วนภูมิภาค ได้ท าหน้าท่ีของ
สถาบันอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิต การวิจัย หากชาว
มหาวิทยาลยับูรพาไม่เร่งรัดปรับปรุงความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ 
ช่ือเสียงเกียรติยศทางด้านวิชาการก็จะค่อย ๆ ด้อยลงและตกต ่า 
กลายเป็นมหาวิทยาลยัท่ีล้าหลงัทางวิชาการไปในท่ีสดุ 
ผมขอเชิญชวนและเรียกร้องให้ชาวมหาวิทยาลัยบูรพาทุ่มเทแรงกาย 
แรงใจในการพฒันาทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การวิจยั 
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เพ่ือให้มหาวิทยาลยัท่ีรักของเราได้คงความเด่นและการยอมรับเช่ือถือใน
สงัคมไว้ตลอดไป” 

o ศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บวัศรี 
ศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บัวศรี อดีตรองอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา       

บางแสน ดงัภาพ 7.13 
ภาพ 7.13 

แสดงศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บวัศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 40 ปี มหาวิทยาลยับรูพา 
 

ศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง ได้เขียนข้อความสดุดีเน่ืองในโอกาสมหาวิทยาลัย
บรูพา ด าเนินกิจการมาครบ 40 ปี ความวา่  

“มหาวิทยาลยัก าลงัเติบโตขึน้ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีย่าง
เ ข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์  มหาวิทยาลัยจะต้องตระหนักว่าขณะท่ีการ
แลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารและวิชาการท าได้รวดเร็ว การแข่งขนักนัในด้าน
วิชาการก็จะเข้มข้นขึน้ บรรดาคณาจารย์ทกุท่านจะต้องปรับปรุงตวัเองให้
มีคุณภาพ ต้องพยายามเ รียนรู้  ท าการศึกษาวิจัยและท าตัวเป็น
นกัวิชาการเตม็ตวั 
ผมขออวยพรให้บรรดาคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายจงประสบ
ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง เป็นก าลังของ
ประเทศชาตบ้ิานเมืองตลอดไป” 
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o รองศาสตราจารย์ ดร.บญุเอิญ มิลินทสตู 
รองศาสตราจารย์ ดร.บญุเอิญ เร่ิมรับราชการท่ีสถาบนัการศกึษาแห่งนีต้ัง้แต่

ปี พ.ศ.2501 ดงัภาพ 7.14 
ภาพ 7.14 

แสดงรองศาสตราจารย์ ดร.บญุเอิญ มิลินทสตู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 40 ปี มหาวิทยาลยับรูพา 
 

ทา่นได้เขียนข้อความสดดีุเน่ืองในโอกาสมหาวิทยาลยับรูพาด าเนินกิจการมา
ครบ 40 ปี ความวา่  

“ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากท่ีได้เห็นการเจริญ เปล่ียนแปลง เกิดขึน้กับ
มหาวิทยาลยับรูพาอยา่งมากมายและรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะ
ไม่ก่ีปีมานี ้ผมขอให้ทุกท่านร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพลงั สร้างมหาวิทยาลัย
บูรพาให้เจริญรุดหน้ายิ่ง ๆ ขึน้ไปอีก ขอให้เป็นท่ีพึ่งทางการศึกษาของ
ภูมิภาค และเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของประเทศในอนาคต      
สมดงัหวงัตัง้ใจ” 

o ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวงศ์ วจันสนุทร  
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร อดีต “รองอธิการ” วิทยาลัย

วิชาการศึกษา บางแสน ( พ.ศ.2516) หลังจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ได้ยกฐานะเป็น 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ท่านได้ด ารงต าแหน่ง “รองอธิการบดี”                
ดงัภาพ 7.15 
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ภาพ 7.15 
แสดง ดร.เฉลิมวงศ์ วจันสนุทร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 40 ปี มหาวิทยาลยับรูพา 
 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวงศ์ ได้เขียนข้อความสดุดีเน่ืองในโอกาส
มหาวิทยาลยับรูพา ด าเนินกิจการมาครบ 40 ปี ความวา่  

“ผมในฐานะผู้บริหารมีความภาคภูมิใจท่ีเห็นมาโดยตลอดว่าผู้บริหารทุก
คนต่างทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ก าลงัสติปัญญา แม้ก าลงัทรัพย์ เพ่ือให้
สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อประเทศชาติ จึงขออ านวยพรให้
สถาบันการศึกษาแห่งนีมี้ความเจริญเติบโตยิ่งขึน้ไป ได้เป็นท่ีพึ่งทาง
ปัญญาและรับใช้สงัคมตอ่ไปนานเทา่นาน” 

o รองศาสตราจารย์ สวสัดิ ์ปษุปาคม  
รองศาสตราจารย์ สวัสดิ์ ด ารงต าแหน่งรองอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

บางแสน ตัง้แต ่พ.ศ.2504 -2516  เป็นเวลาประมาณ 13 ปีเศษ ดงัภาพ 7.16 
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ภาพ 7.16 
แสดงรองศาสตราจารย์ สวสัดิ ์ปษุปาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 40 ปี มหาวิทยาลยับรูพา 
 

รองศาสตราจารย์สวสัดิ์  ได้เขียนข้อความสดดีุเน่ืองในโอกาสมหาวิทยาลัย
บรูพา ด าเนินกิจการมาครบ 40 ปี ความวา่  

“ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้ ดร.ผาสุข         
กุลละวณิชย์ อธิการบดี คณาจารย์ทุกท่าน ทุกคณะวิชา บรรดาลูกจ้าง 
คนงาน ภารโรง และนิสิตนกัศกึษาทกุคนจงมีแตค่วามสขุความเจริญ ให้มี
อาย ุวรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบตัิพิพฒันมงคลวิบูลย์ศภุผล
สกลเกียรตติลอดกาลนาน”  

o รองศาสตราจารย์เชาวน์ มณีวงษ์ 

รองศาสตราจารย์ เชาวน์ มณีวงษ์ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน พ.ศ.2530 -2533 และด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลยั
บรูพา พ.ศ.2534-2536 ดงัภาพ 7.17 
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ภาพ 7.17 

แสดงรองศาสตราจารย์ เชาวน์ มณีวงษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 40 ปี มหาวิทยาลยับรูพา 
 

รองศาสตราจารย์ เชาวน์ ได้เขียนข้อความสดดีุเน่ืองในโอกาสมหาวิทยาลยั
บรูพา ด าเนินกิจการมาครบ 40 ปี ความวา่ 

“มหาวิทยาลยับรูพานบัวนัจะเจริญรุดหน้าไปเป็นล าดบั เรามีความหวงัว่า
มหาวิทยาลัยจะต้องเ ป็นสากล มีความหลากหลายทางวิชาการ           
เป็นศูนย์กลางทางวิชาการของภาคตะวันออก กระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับคนทุกหมู่ ทุกฐานะอาชีพ จนเป็นมหาวิทยาลัยของ      
ปวงชน ครูอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ท างานด้วยความเสียสละ สมคัรสมานและ
สามคัคีกนัด้วยดี” 

o ศาสตราจารย์ ดร.ทวี หอมชง  
ศาสตราจารย์ ดร.ทวี หอมชง ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย       

ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน พ.ศ.2522 -2524 และด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลยั
บรูพา พ.ศ.2534-2536 ดงัภาพ 7.18 
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ภาพ 7.18 

แสดงศาสตราจารย์ ดร.ทวี หอมชง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 40 ปี มหาวิทยาลยับรูพา 
 

ศาสตราจารย์ ดร.ทวี หอมชง ได้เขียนข้อความสดุดี เ น่ืองในโอกาส
มหาวิทยาลยับรูพา ด าเนินกิจการมาครบ 40 ปี ความวา่ 

“ข้าพเจ้ามองบางแสนในตอนนี ้โดยมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศและภาวนาให้
เจตนารมณ์ของศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บัวศรี ท่ีท่านคิดไว้เม่ือ 40 ปี     
ก่อน เม่ือเร่ิมสร้างบางแสน 2498 เป็นความจริงท่ีว่าจะสร้างบางแสนให้
เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีทันสมัยท่ีสุด มาถึงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2538 
ครบรอบปีท่ี 40 เข้าสู่ยุคโลกาภิวตัน์ ขอให้ความฝันของข้าพเจ้าท่ีจะได้
เห็นศนูย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเกิดขึน้ท่ีบางแสนเป็นความจริง”  

7.2 พัฒนำกำรของมหำวิทยำลัยบูรพำในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2544 - 2554) 
จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็นพฒันาการของมหาวิทยาลยับูรพาในทศวรรษท่ี

สอง (พ.ศ.2544 - 2554) ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก 
พฒันาการทางวิชาการ ประเดน็ท่ีสอง การพฒันาสิ่งแวดล้อม ดงัตอ่ไปนี ้

7.2.1 พัฒนำกำรทำงวิชำกำร 

จากการศึกษาในประเด็นการพฒันาทางวิชาการของมหาวิทยาลยับูรพา ในช่วงปี 
พ.ศ.2544-2554 ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การน า
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ระบบออนไลน์ท่ีทันสมัยเข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัย ประเด็นท่ีสอง การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเดน็ท่ีสาม การพฒันาความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัในตา่งประเทศ ประเด็นท่ีส่ี  การขยาย
หนว่ยงาน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 กำรน ำระบบออนไลน์ที่ทันสมัยเข้ำมำใช้ในมหำวิทยำลัย  

จากการศกึษาจากส่ือสิ่งพิมพ์ในประเด็นการใช้ระบบออนไลน์ภายในหน่วยงาน
ตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยับรูพา ในช่วง พ.ศ.2544 - 2554 ผลการศกึษาพบว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลยั
บรูพาในอดีตได้น าเอาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเข้ามาใช้ในการปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยับรูพา ในความ
เป็นจริงนัน้ผู้บริหารท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีบริหารมหาวิทยาลยัทกุยคุสมยัตา่งก็ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการ
ส่ือสารท่ีทนัสมยัเข้ามาใช้ในหนว่ยงานเพ่ือให้ผลการปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ แตท่ว่าสิ่งท่ีถกูบนัทึก
เป็นผลงานของผู้บริหารแตล่ะยคุสมยันัน้มีมากน้อยแตกตา่งกนั ผู้วิจยัได้ค้นคว้าในประเด็นนีพ้บว่ามี
การบันทึกไว้อยู่บ้าง คือบันทึกศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา      
พ.ศ.2545-2553 ซึ่งมีข้อความว่า “มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ใช้การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทนัสมยั เชน่ การลงทะเบียนโดยใช้ Online Admission”   

หน่วยงานหลกัท่ีน าเอาเทคโนโลยีการส่ือสารออนไลน์ท่ีทนัสมยัเข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานคือ ส านักหอสมุดและส านักคอมพิวเตอร์ ในความเป็นจริงนัน้ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยับรูพาได้น าเอาการส่ือสารออนไลน์เข้ามาใช้ในองค์กร แตท่ว่า การศกึษาจากเอกสารท่ี
ถูกบันทึกไว้นัน้พบเพียง 2 หน่วยงานหลักท่ีมีการกล่าวถึง ได้แก่ ส านักหอสมุด และ ส านัก
คอมพิวเตอร์  

ในการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาในช่วงท่ีสองนี  ้           
ได้พฒันาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเข้ามาใช้ในการจดัเก็บ การประมวลผล และการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
แก่นิสิต บคุลากร และคณาจารย์ อยา่งกว้างขวาง เพื่อให้ข้อมลูขา่วสารท่ีมีอยูไ่ด้ใช้ประโยชน์สงูสดุใน
การสนับสนุนการบริหารงานและการใช้ประโยชน์ของนิสิต บุคลากร และคณาจารย์  ดังเช่น 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นหน่วยงานการสนบัสนุนวิชาการ มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
มหาวิทยาลยับรูพาได้ตระหนกัถึงความส าคญัในการให้บริการแก่นิสิต บุคลากร จึงได้พฒันาระบบ
การให้บริการด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง พัฒนาให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital 
Library) และเป็นศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือท่ีจะก้าวไปสูค่วามเป็นเลิศทางด้านการให้บริการของ
ส านกัหอสมุด ทัง้ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ฐานข้อมลู ระบบเครือข่าย ผู้พฒันาระบบ ผู้ ใช้ระบบ โดยน า
ข้อมลูท่ีมีอยูม่าจดัเก็บในหนว่ยความจ าบนเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั สามารถเรียกมาประมวลผลได้อย่าง
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รวดเร็วและแมน่ย า อีกทัง้ยงัจดักลุม่ จดัล าดบั แยกประเภทได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถเช่ือมโยง
ไปยงัระบบสารสนเทศของหนว่ยงานอ่ืน ๆ  ได้  

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้สร้างเครือข่ายการส่ือสารผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ใช้ระบบห้องสมดุอตัโนมตัิเข้ามาใช้ในการจดัการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด นอกจากข้อมูลภายในส านักหอสมุดแล้ว เว็บไซต์ของส านักหอสมุดยงัมีฐานข้อมูลอ่ืนท่ี
ให้บริการ ได้แก่ ฐานข้อมลูสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น CINAHL, IEEE, PQDD, Science Direct 
ฐานข้อมลูวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ACS หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมลูสหบรรณานกุรม (Union 
Catalog)  ตลอดจนการเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี ้ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยั
บูรพา ยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทัง้ในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ       
และระดบัท้องถ่ิน ในระดบัชาตินัน้ได้ร่วมมือกับประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ และร่วมมือกับ
ส านกัหอสมดุจากประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนเครือข่ายระดบัประเทศนัน้ ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยั
บรูพา ได้ร่วมมือกบัส านกัหอสมดุของมหาวิทยาลยัอีก 24 แห่ง นอกจากนีย้งัได้ร่วมมือกบัเครือข่าย
งานห้องสมุดส่วนภูมิภาค ซึ่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมกับส านักหอสมุดของ
สถาบนัอดุมศกึษาในภาคตะวนัออกเพ่ือสร้างความร่วมมือใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั เพ่ือท าให้
เป็นแหลง่รวมวิชาความรู้แหลง่ใหญ่ในภาคตะวนัออก เป็นต้น  

นอกจากส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยับรูพา ท่ีเน้นการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเข้า
มาใช้ในการบริการจดัการและการให้บริการแล้ว หน่วยงานอีกแห่งหนึ่งท่ีได้ช่ือว่าเป็นหน่วยงานท่ีมี
บทบาทตอ่การพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารให้กบันิสิต บคุลากร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั
บูรพา คือ ส านักคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นส านักท่ีมีบทบาทพัฒนาระบบการส่ือสารท่ีทันสมัยให้กับ
ประชาคมมหาวิทยาลยับรูพา ซึ่งได้สร้างระบบเครือข่ายมหาวิทยาลยั เพ่ือเป็นเส้นทางการเช่ือมโยง
การใช้ทรัพยากรการตดิตอ่ส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมลูระหว่างอาจารย์ นิสิต และบคุลากรมหาวิทยาลยั
และเป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงระบบอินเทอร์เน็ตให้สามารถแลกเปล่ียนทรัพยากรกับเครือข่ายอ่ืนทัว่
โลก ต่อมาได้เพิ่มศักยภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึน้ โดยตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2544 
มหาวิทยาลยับรูพาได้พฒันาระบบการส่ือสารด้วยความเร็ว 512 kbps และเพิ่มเป็น 1 Mbps ตอ่มา
วนัท่ี 2 มกราคม 2546 ได้เพิ่มความเร็วการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ี 4 Mbps และพฒันาขึน้ตามล าดบั
การพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสาร ซึ่งส านกัคอมพิวเตอร์มีเปา้หมายท่ีจะพฒันาระบบสารสนเทศไปสู่
ระบบไร้กระดาษ โดยน าระบบ e-document และระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) 
มาใช้  
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  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
มหาวิทยาลยับรูพาได้น าระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาเข้ามาใช้ ซึ่งในอดีต

นัน้ยังมิได้มีข้อบังคับให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเข้มงวดมากนกั จากการศึกษาในประเด็น “การประกนัคณุภาพการศกึษา” มหาวิทยาลยั
บรูพา ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก ความเป็นมา
ของการประกันคณุภาพการศึกษา ประเด็นท่ีสอง การน าระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาเข้ามา
ใช้ในมหาวิทยาลยับรูพา ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o ความเป็นมาของการประกนัคณุภาพการศกึษา 
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตัน์ท าให้เกิดการส่ือสารไร้พรมแดน หรือเรียก

อีกอยา่งหนึง่วา่ เป็นยคุแห่งข้อมลูข่าวสาร (Information Technology) ซึ่งก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ทัง้ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม วฒันธรรม และด้านการศกึษาด้วย
เชน่เดียวกนั การเปล่ียนแปลงดงักลา่วสง่ผลให้บคุคลต้องมีการเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัให้ทนักบัยคุสมยัซึ่ง
มีการแขง่ขนัด้านคณุภาพของสถาบนัการศกึษาแตล่ะแหง่ การท่ีบคุคลจะปรับตวัได้ดีนัน้มีพืน้ฐานมา
จากการได้รับการศกึษาท่ีดี มีคณุภาพ ซึ่งการศกึษาท่ีมีคณุภาพนัน้จ าเป็นต้องมีระบบการศกึษาและ
การจัดการระบบท่ีดี มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการ
หลกัสตูรการเรียนการสอน   

จากการไหลเวียนของข่าวสารระหว่างประเทศ ท าให้รัฐบาลไทยได้ต่ืนตวัใน
เร่ืองการประกนัคณุภาพการศึกษาให้ทดัเทียมตอ่สถาบนัการศกึษาประเทศตะวนัตก เพ่ือให้เป็นไป
ตามความต้องการของสงัคม ซึ่งสิ่งเหล่านีไ้ด้ส่งผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกพระราชบญัญัติ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 ขึน้ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 โดยก าหนดจดุมุ่งหมาย
และหลกัการของการจดัการศกึษาท่ีมุ่งเน้นคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา ซึ่งหมวด 6 มาตรฐาน
และการประกันคณุภาพการศกึษา มาตรา 47 ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคณุภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบด้วย ระบบประกันคณุภาพภายใน 
และระบบประกนัคณุภาพภายนอก 

ระบบประกันคณุภาพภายใน (Internal Quality Assurance) มาตรา 48 
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักัดหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา      
และเพ่ือรองรับการประเมินคณุภาพจากภายนอก 
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สว่นการประกนัคณุภาพภายนอก (External Quality Assurance) มาตรา 49 
ก าหนดให้มีส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน 
ท าหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคณุภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษา 
เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ             
แนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา ให้มีการ
ประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศกึษาทกุแหง่อยา่งน้อยหนึง่ครัง้ในทกุห้าปี นบัตัง้แตก่ารประเมิน
ครัง้สดุท้าย และเสนอผลการประเมินตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน  

กล่าวโดยสรุป การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการวางแผน       
และกระบวนการจดัการของผู้ รับผิดชอบเพ่ือให้สงัคมเช่ือมัน่ว่าจะพฒันาให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพตามระบบตามแบบแผนท่ีก าหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) การตรวจสอบคณุภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคณุภาพ (Quality 
Assessment) จนท าให้เ กิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนีชี ว้ัดระบบและ
กระบวนการผลิต ผลผลิต และผลลพัท์ของการจดัการศกึษา  

o การน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัย
บรูพา 

หลงัจากท่ีพระราชบญัญตัดิงักลา่วประกาศใช้ ผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพาได้
ด าเนินการจดัตัง้หน่วยงานงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ขึน้ โดยก าหนดให้
หน่วยงานระดับ คณะวิชา วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ และหน่วยงานอ่ืนในสังกัด จัดท า           
“การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา” และ “การประกันคุณภาพภายสถานศึกษา”    
ขึน้  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.2546 ข้อ 6 (1) บญัญัติว่า ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ
การศึกษาของคณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยค านึงถึงองค์ประกอบของคุณภาพ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา ได้แก่ ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์และแผนด าเนินการ การเรียนการ
สอน กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม กา รท านุ
ศิลปวัฒนธรรม การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับรู้ถึงระดบัคุณภาพในการจัดการศึกษาของ
ตนเอง และเพ่ือกระตุ้นเตือนให้สถาบนัการศึกษาพฒันาคณุภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่การจดัการดงักล่าวได้ท าให้บคุลากร โดยเฉพาะผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
ได้รับรู้ความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา และเพ่ือให้
คณาจารย์ได้บริการหลกัสตูรให้มีคณุภาพตามท่ีก าหนดไว้ อีกทัง้ยงัท าให้ผู้บริหารหลกัสตูรได้รับรู้ถึง
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จดุแข็ง จุดท่ีควรพฒันา ปัญหาท่ีเกิดขึน้และวิธีการแก้ไขปัญหาในหลกัสูตรท่ีบริหารอยู่ ซึ่งได้จดัท า
เป็นประจ าอยา่งตอ่เน่ืองทกุปี  

 กำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันในต่ำงประเทศ 
จากการศึกษาจากเอกสารส่ือสิ่งพิมพ์ในประเด็น การพัฒนาความร่วมมือทาง

วิชาการกบัสถาบนัในตา่งประเทศ ในช่วงปี พ.ศ.2544 – 2554 ผลการศกึษาพบว่า ในช่วงเวลานัน้ 
บคุคลท่ีด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลยับรูพา มีช่ือว่า ศาสตราจารย์ ดร.สชุาติ อปุถมัภ์ โดยมี
การจดัท าวารสารเล่มท่ีน าเสนอผลงานของท่านไว้ เนือ้หาบางส่วนเป็นการกล่าวถึงการพฒันาความ
ร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในตา่งประเทศ ผู้วิจยัได้น าหน่วยงานในตา่งประเทศดงักล่าวมาจดั
กลุม่ตาม “ประเทศ” ซึง่มีทัง้สิน้ 11 ประเทศ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o ประเทศจีน 
Chuxiong Normal University – ผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพาได้เดินทางไป

กระชบัความสมัพนัธ์กบัผู้บริหาร Chuxiong Normal University  
Yunnan Normal University Business School – ผู้บริหารมหาวิทยาลยั

บูรพา ได้เดินทางไปกระชบัความสมัพนัธ์กับผู้บริหาร Yunnan Normal University Business 
School ณ นคร Kunming  

Wenzhou University – ผู้บริหารมหาวิทยาลยับูรพา ได้เดินทางไปลงนาม
ความร่วมมือเร่ืองสถาบนัขงจือ้กบัอธิการบดี Wenzhou Medical College และอธิการบดี Wenzhou 
University 

Yunnan University - ผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพา ได้เดนิทางไปลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการกบั Yunnan University นคร Kunming มณฑลยนูาน 

Yunnan Nationalities University – ผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพา ได้เดินทาง
ไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการกบัผู้บริหารสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ณ มณฑลยนูาน 

Qujing Madical  College - ผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพา ได้เดินทางไปลง
นามความร่วมมือทางวิชาการกับผู้ บริหารสถาบันการศึกษาแห่งนี  ้ในการพัฒนาบุคลากร            
และแลกเปล่ียนการศกึษา ณ มณฑลยนูาน 

 นอกจากนี ้ผู้บริหารมหาวิทยาลยับูรพา ยงัเดินทางไปลงนามความร่วมมือ
กบัฝ่ายการศกึษาของมณฑล Shaanxi เมือง XI’ an  

o ประเทศเกาหลีใต้ 
Chungnam National University College of Economics and 

Management, Daejeon  - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ได้เดินทางไปกระชับสมัพันธไมตรีกับ
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ผู้บริหารสถาบนัการศึกษาดงักล่าว นอกจากนี ้ยงัให้การต้อนรับนกัศึกษาจากสถาบนัแห่งนีเ้พ่ือให้
เป็นนกัศกึษาแลกเปล่ียนกบัวิทยาลยันานาชาต ิมหาวิทยาลยับรูพา 

Far East University– ผู้บริหารมหาวิทยาลยับูรพา ได้เดินทางไปลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการกบัผู้บริหารสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ณ Seoul  

Hankuk University of Foreign Studies  – ผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพา     
ได้เดนิทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการกบัผู้บริหารสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ณ กรุง Seoul 

o ประเทศญ่ีปุ่ น 
Ehime University – ผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพา ได้เดินทางไปลงนามความ

ร่วมมือทางวิชาการกบัผู้บริหารสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ณ เมือง Ehime  
Ritsumeikan Asia Pacific University – ผู้บริหารมหาวิทยาลยับูรพา         

ได้เดนิทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการกบัผู้บริหารสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ณ เมือง Oita  
o ประเทศสหรัฐอเมริกา 
University of Northern Colorado – ผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพา ได้เดินทาง

ไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการกบัผู้บริหารสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ณ เมือง Greeley 
Dominican University – ผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพา ได้เดินทางไปลงนาม

ความร่วมมือทางวิชาการกบัผู้บริหารสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ณ รัฐ San Francisco 
Illinois State University – ผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพา ได้เดินทางไปลงนาม

ความร่วมมือทางวิชาการกบัผู้บริหารสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ณ เมือง Normal  
นอกจากนี ้ยงัประสานความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัฮนักกุเพ่ือประสานความ

ร่วมมือในการสอนภาษาเกาหลีให้แก่นิสิตมหาวิทยาลยับรูพา 
o ประเทศฟินแลนด์ 
กระชับสัมพันธไม่ตรีกับผู้ บริหารสถาบันอุดมศึกษา ประเทศสาธารณรัฐ

ฟินแลนด์ 
o ประเทศฝร่ังเศส 
Montpellier II – ผู้บริหารมหาวิทยาลยับูรพา ได้เดินทางไปลงนามความ

ร่วมมือทางวิชาการกบัผู้บริหารสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้
o ประเทศออสเตรเลีย 
กระชับสัมพันธไม่ตรีกับผู้บริหาร คณาจารย์ Swinburne University of 

Technology and AUQA (Austalian Universities Quality Agency) กรุงเมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย 
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o ประเทศอิตาลี 
University Degli Studi Di Trento – ผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพา ได้เดินทาง

ไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการกบัผู้บริหารสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ณ เมือง Trento 
o ประเทศบราซิล 
Santa Catalina University – ผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพา ได้เดินทางไปลง

นามความร่วมมือทางวิชาการกบัผู้บริหารสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้
o ประเทศพมา่ 
Myanmar Maritime University – ผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพา ได้เดินทางไป

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกบัผู้บริหารสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ณ เมือง Yangon 
o ประเทศเวียดนาม 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาได้เดินทางไปยัง University of Physical 

Education and Sports II กรุง Hochiminh  
Hanoi University – ผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพา ได้เดินทางไปลงนามความ

ร่วมมือทางวิชาการกบัผู้บริหารสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ณ กรุง Hanoi 

 กำรขยำยหน่วยงำน 

จากการศึกษาในประเด็น การขยายหน่วยงาน” ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
ในชว่ง พ.ศ.2544 - 2554 ได้มีการขยายหนว่ยงานเพิ่มขึน้ ประกอบด้วย การจดัตัง้คณะแพทย์ศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา ส านักคอมพิวเตอร์ หอพักนิสิตชาย แ ละหญิง          
คณะพยาบาลศาสตร์เปิดสอนด้านบริการทางการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์เปิดสอนด้าน
บริการทางการแพทย์ ศนูย์วิทยาศาสตร์สขุภาพเปิดให้บริการ และการจดัตัง้คณะแพทย์แผนไทยอภยั
ภเูบศร ดงัตอ่ไปนี ้

o  การจดัตัง้คณะแพทย์ศาสตร์ 
จากโครงการพัฒนาชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออกของรัฐบาล หรือท่ีเรียกว่า 

(Eastern Sea Board) ท าให้มีทา่เรือน า้ลกึแหลมฉบงั ท่าเรือน า้ลึกมาบตาพดุ และนิคมอตุสาหกรรม
ขนาดใหญ่หลายแห่งในภาคตะวนัออก มีประชากรย้ายถ่ินฐานมาอาศยัอยู่ในภาคตะวนัออกจ านวน
มากขึน้ ด้วยเหตุนี ้มหาวิทยาลัยบูรพาจึงเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างแพทย์และบุคลากร
ทางด้านการสาธารณสุขเพิ่มขึน้ เพ่ือรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชนดังท่ีกล่าวมา 
ผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพาจึงเตรียมแผนการจดัตัง้คณะแพทย์ศาสตร์ขึน้ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใน
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มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบหลักสูตรเ ม่ือวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ.2545 
ทบวงมหาวิทยาลยัได้ให้ความเห็นชอบหลกัสตูรนีแ้ล้วเช่นเดียวกนั ในช่วงเวลานัน้จึงอยู่ระหว่างการ
เสนอให้คณะกรรมการแพทย์สภาพิจารณาในเร่ืองของความพร้อมของโรงพยาบาลท่ีจะใช้เป็น
สถานท่ีในการจดัการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

o จดัตัง้กองบริหารวิทยาเขตสารสนเทศจนัทบรีุ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลยับูรพาเห็นว่าทัง้เยาวชนและประชาชนจ านวนมากใน

ภาคตะวนัออกต้องการศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษา จึงมีแนวคิดจดัตัง้วิทยาเขตมหาวิทยาลยับรูพาขึน้
ท่ีจงัหวดัจนัทบุรี จึงได้จดัตัง้กองบริหารวิทยาเขตสารสนเทศจนัทบุรีขึน้ เพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้นของการ
สร้างมหาวิทยาลยับรูพา วิทยาเขตจนัทบรีุ ตอ่ไปในอนาคต 

o การจดัตัง้วิทยาลยันานาชาติ 
วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยับรูพา เปิดการเรียนการสอนระดบัปริญญา

ตรี 8 สาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา นิเทศศิลป์และการ
ออกแบบ หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา การติดตอ่ส่ือสารเชิงธุรกิจ ทกัษะการติดตอ่ส่ือสาร
เพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษย์ หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจการเงิน สาขาวิชา 
บริหารธุรกิจการตลาด สาขาวิชา บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการ
จดัการโลจิสตกิส์ สาขาวิชาการจดัการการบริการและการทอ่งเท่ียวนานาชาติ 

o การจดัตัง้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เติบโตมาจากภาควิชาพลศึกษาและนนัทนาการ 

เดิมทีสงักดัคณะศกึษาศาสตร์ ต่อมาปี พ.ศ.2545 ภาควิชานีไ้ด้รับการอนุมตัิจากสภามหาวิทยาลยั
บรูพาให้จดัตัง้เป็น วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การกีฬา เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2545 ตอ่มาวนัท่ี 9 มกราคม 
พ.ศ.2551 หลงัจากท่ีมหาวิทยาลยับรูพา ได้เปล่ียนแปลงสถานะจากมหาวิทยาลยัในระบบราชการ 
เป็น มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ หรือท่ีเรียกว่า มหาวิทยาลยันอกระบบ ท่ีมีการบริหารจดัการอิสระ
แยกจากระบบราชการ สภามหาวิทยาลัยบูรพาได้ประกาศให้เปล่ียนช่ือหน่วยงานจาก “วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การกีฬา” เป็น “คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา” เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2551 

o การจดัตัง้วิทยาลยัการขนสง่และโลจิสตกิส์ 
ในช่วงปี พ.ศ.2544 – 2554 มหาวิทยาลยัได้พฒันาหน่วยงานวิทยาลัย

พาณิชยนาวี โดยปรับเปล่ียนช่ือเป็น “วิทยาลยัการขนส่งและโลจิสติกส์” เพ่ือขยายการผลิตบณัฑิต
ให้กว้างขวางมากขึน้ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศไทย โดยสภา
มหาวิทยาลยัได้มีมติให้ความเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลยัครัง้ท่ี 3 /2548 เม่ือวนัท่ี 3 
มิถนุายน พ.ศ.2548  
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o การจดัตัง้คณะแพทย์แผนไทยอภยัภเูบศร 
มีภารกิจสอนและฝึกปฏิบัติงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์

ทางเลือก และเป็นท่ีฝึกปฏิบตักิารของกระบวนการวิชาแพทย์แผนไทยประยกุต์ของนิสิตมหาวิทยาลยั
บรูพา สนบัสนนุการวิจยัแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในคลินิก อีกทัง้ยงัเปิดจ าหน่ายเวชภณัฑ์
ท่ีมีคณุภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยเน้นความประหยดัและสมเหตสุมผลในการใช้ยา
สมนุไพร 

นอกจากนี ้ในแตล่ะคณะ วิทยาลยั ต่าง ๆ ได้มีการพฒันาการเรียนการสอน  
บางคณะมีการพัฒนาหลักสูตรให้สูงขึน้ ทัง้ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และขยายขอบเขต
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนมากขึน้ เช่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สาขาวิชาบริการธุรกิจ เปิดรับสมคัรนิสิตเข้าเรียนระดบัปริญญาเอกเป็นรุ่นแรกในปีนี ้เป็นต้น  

7.2.2 กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
จากการศึกษาในประเด็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยบูรพาในช่วงปี 

พ.ศ.2544-2554 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก สิ่งแวดล้อมด้าน
พืน้ดนิ ประเดน็ท่ีสอง สิ่งแวดล้อมด้านน า้ ประเดน็ท่ีสาม สิ่งแวดล้อมด้านอากาศ ดงัตอ่ไปนี ้

 สิ่งแวดล้อมด้ำนพืน้ดนิ 
จากการศึกษาจากส่ือสิ่งพิมพ์ในประเด็นการพฒันาสิ่งแวดล้อมด้านพืน้ดินของ

มหาวิทยาลยับรูพา ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก การสร้างพอพกัใน
มหาวิทยาลัย ประเด็นท่ีสอง การขยายและปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย ประเด็นท่ีสาม         
การสร้างชอ่งทางส าหรับข่ีรถจกัรยาน ดงัตอ่ไปนี ้

o  สร้างหอพกัในมหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยับูรพามีหอพกันิสิตชาย และนิสิตหญิง ซึ่งท่ีผ่านมานิสิตมีความ

ต้องการเข้าพกัอาศยัภายในหอพกัในมหาวิทยาลยัจ านวนมาก เน่ืองจากเห็นว่ามีความปลอดภยัสูง 
และมีราคาไมแ่พงมากนกัเม่ือเปรียบเทียบกบัการเช่าหอพกัด้านนอกมหาวิทยาลยั แตท่ว่า ท่ีผ่านมา
มหาวิทยาลยับรูพา ไมไ่ด้รับงบประมาณสนบัสนนุในการสร้างหอพกัภายในมหาวิทยาลยัแตอ่ย่างใด 
ในขณะท่ีหอพกัเดิมท่ีมีอยู่ได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารมหาวิทยาลยับูรพา
เห็นวา่จ าเป็นต้องใช้เงินในการพฒันาหอพกัภายในมหาวิทยาลยั จึงได้ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน
ของมหาวิทยาลยัจดัสร้างอาคารหอพกัส าหรับนิสิตชายและหญิงท่ีทนัสมยัขนาด 4 ชัน้ รองรับนิสิต
ได้ 1,600 คน  
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o การขยายและปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลยั 
จากการศกึษาเก่ียวกบัการขยายและปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลยับรูพา 

ผลการศกึษาพบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2544 – 2554 ผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพาได้มีการปรับปรุงถนน
หนทางภายในมหาวิทยาลยัให้เป็นระเบียบ สวยงาม เพ่ือรองรับจ านวนรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ท่ี
เพิ่มขึน้ เน่ืองจากทัง้นิสิต บุคลากร ต่างนิยมน ารถจกัรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาใช้ในการ
เดินทางมายงัมหาวิทยาลยั ในด้านการปรับปรุงถนนนัน้ผู้บริหารฯเห็นว่านิสิต บุคลากร จ านวนหนึ่ง
ขับข่ียานพาหนะภายในมหาวิทยาลัยด้วยความเร็วเป็นเหตุท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครัง้ ดังนัน้ 
ผู้บริหารจึงสร้างลูกระนาดส าหรับให้ผู้ขบัข่ีรถชะลอความเร็ว ทัง้นี ้เน่ืองจากมีอบุตัิเหตจุากการขบัข่ี
ยานพาหนะเกิดขึน้ในมหาวิทยาลยับอ่ยครัง้ 

o การสร้างชอ่งทางส าหรับข่ีรถจกัรยาน 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการออกก าลังกาย    

จงึส่งเสริมให้นิสิต บคุลากร อาจารย์ ใช้รถจกัรยานส าหรับข่ีไปตามสถานท่ีตา่ง  ๆ โดยเฉพาะภายใน
มหาวิทยาลยั เป็นการส่งเสริมให้ประชาคมชาวมหาวิทยาลยับรูพาตระหนกัถึงความส าคญัของการ
ออกก าลงักาย เพราะเห็นว่าการออกก าลงักายด้วยการข่ีรถจกัรยานท าได้ง่าย ช่วยให้ผู้ขบัข่ีประหยดั
คา่ใช้จ่ายจากการซือ้หาเชือ้เพลิงเม่ือเปรียบเทียบกบัการขบัข่ีรถจกัรนานยนต์ เน่ืองจากในช่วงเวลา
นัน้น า้มนัมีราคาสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง ท่ีส าคญัคือสามารถท าควบคูไ่ปกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัได้ 
การข่ีรถจกัรยานมาท างานจึงท าให้มีสุขภาพดี ผู้บริหารมหาวิทยาลยัได้ขอความร่วมมือจากผู้ขบัข่ี
รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ ให้หยดุรถให้ทางแก่ผู้ ท่ีใช้รถจกัรยานให้ผา่นไปก่อน  

 สิ่งแวดล้อมด้ำนน ำ้ 
จากการศึกษาจากส่ือสิ่งพิมพ์ในประเด็น การพฒันาสิ่งแวดล้อมทางน า้ภายใน

มหาวิทยาลัยบูรพา ในช่วงปี พ.ศ.2544-2554 ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ประเด็นย่อย 
ประกอบด้วย ประเด็นแรก การจัดระบบระบายน า้ ประเด็นท่ีสอง การจัดระบบบ าบัดน า้เสีย           
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o การจดัระบบระบายน า้ 
มหาวิทยาลัยบูรพาให้ความส าคัญกับการจัดระบบระบายน า้ภายใน

มหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากท่ีผ่านมาเม่ือฝนตกเป็นระยะเวลาติดตอ่กนัหลายวนั ท าให้
เกิดน า้ท่วมขังบางพืน้ท่ีภายในสถาบันการศึกษาแห่งนี ้ด้วยเหตุนี ้ผู้ บริหารจึงให้มีการปรับปรุง 
ซ่อมแซมท่อส่งน า้ ท่อระบายน า้ เพ่ือให้น า้ไหลเวียนได้สะดวก นอกจากการจดัระบบระบายน า้แล้ว 
ผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพายงัให้ความส าคญักบัการพฒันาระบบน า้ใช้ น า้ด่ืม ภายในมหาวิทยาลยั 
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ผู้บริหารมหาวิทยาลยัได้น าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเข้ามาใช้เพ่ือผลิตน า้ด่ืมท่ีสะอาดให้นิสิต บุคลากร 
และอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้อุปโภคบริโภค ทัง้ยังปรับปรุง พัฒนา ท่อส่งน า้ขนาดใหญ่ให้
สะอาดมากขึน้กวา่เดมิ เพ่ือสขุภาพท่ีดีของประชาคมมหาวิทยาลยับรูพา  

o การจดัระบบบ าบดัน า้เสีย 
ผู้ บ ริหารมหาวิทยาลัยบูรพาได้น า เทคโนโลยีการจัดการน า้ เ สีย ท่ี มี

ประสิทธิภาพมาใช้ในมหาวิทยาลยั เพ่ือท าน า้เสียท่ีใช้แล้วให้เป็นน า้ท่ีสะอาดเพียงพอส าหรับการใช้
รถน า้ต้นไม้ และใช้ชะล้างสิ่งสกปรกภายในมหาวิทยาลยับรูพา 

 สิ่งแวดล้อมด้ำนอำกำศ 
จากการศึกษาจากส่ือสิ่งพิมพ์ในประเด็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ

ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบว่ามีการส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาใช้
รถจกัรยาน เพ่ือลดมลพิษจากเคร่ืองยนต์ และการส่งเสริมการปลกูต้นไม้ภายในมหาวิทยาลยับรูพา 
ดงัตอ่ไปนี ้

o การสง่เสริมให้ใช้รถจกัรยาน 
ผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพาเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการลดมลพิษจากการใช้

เคร่ืองยนต์ จึงส่งเสริมให้นิสิต บุคลากร อาจารย์ ใช้รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา             
โดยรณรงค์ให้นิสิตใช้รถจกัรยานกนัมากขึน้ ในขณะเดียวกนัได้รณรงค์ให้บคุลากร อาจารย์ หนัมาใช้
รถจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางในระยะใกล้ เพ่ือลดมลพิษจากเคร่ืองยนต์ และยังเป็นการ
ส่งเสริมการออกก าลงักายอีกด้วย ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาได้ปรับเส้นทางให้
เหมาะสมกับการข่ีรถจักรยานในมหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนี ้ยังได้จัดท าจุดหรือท่ีส าห รับจอด
รถจกัรยานในมหาวิทยาลยัด้วย 

o การปลกูต้นไม้ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลยับูรพาได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว

ภายในมหาวิทยาลยั เพราะการปลกูต้นไม้ภายในสถาบนัแห่งนีจ้ะเป็นการเพิ่มแหล่งผลิตอ๊อกซิเจน
ซึ่งมีความจ าเป็นในการหายใจของมนุษย์ เพราะเห็นว่ามนุษย์กับต้นไม้นัน้เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีเกือ้กูลซึ่ง
กนัและกนั การปลกูต้นไม้ในมหาวิทยาลยับรูพาจึงช่วยสร้างร่มเงามากขึน้ เป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลยั ทัง้ช่วยบดบงัความร้อนจากแสงอาทิตย์ ทัง้สร้างอากาศบริสทุธ์ิ
ให้กบัประชาคมชาวมหาวิทยาลยับรูพา อีกทัง้ต้นไม้ยงัชว่ยสร้างความชุม่ชืน้ให้กบัผิวดนิอีกด้วย 
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7.3 พัฒนำกำรของมหำวิทยำลัยบูรพำในทศวรรษท่ีสำม (พ.ศ.2555 – 2562) 
จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็นพฒันาการของมหาวิทยาลยับูรพาในทศวรรษท่ี

สาม (พ.ศ.2555 - 2562) ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก 
การเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัย EEC  ประเด็นท่ีสอง พัฒนาการทางวิชาการ ประเด็นท่ีสาม           
การพฒันาสิ่งแวดล้อม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

7.3.1 กำรเข้ำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย EEC 
จากการศกึษาในประเดน็การเข้าสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยั EEC ซึ่งเป็นพฒันาการของ

มหาวิทยาลยับูรพาในช่วงปี พ.ศ.2555- 2562 ซึ่งเป็นช่วงท่ีรัฐบาลผลกัดนันโยบายพฒันาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก 
ความหมาย ความส าคญัของโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ประเด็นท่ีสอง 
มหาวิทยาลยับรูพากบั EEC  ดงัตอ่ไปนี ้

 ควำมหมำย ควำมส ำคัญของโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวันออก  

ผลการศึกษาในประเด็นความหมาย ความส าคญัของโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก 
ความหมายของการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ประเด็นท่ีสอง ความส าคญัของ
การพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o ความหมายของการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก  
การพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก หมายถึง โครงการท่ีรัฐบาล

ไทยส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออก โดยมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ประเภทตา่ง ๆ อนัเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัให้กบัหน่วยงาน ประชาชน ในภาคตะวนัออก
ซึง่การพฒันานีจ้ะต้องสร้างโครงขา่ยคมนาคมและการขนส่งหรือท่ีเรียกกนัว่า “โลจิสติกส์” ท่ีสมบรูณ์ 
โดยก าหนดพืน้ท่ีน าร่อง คือ จงัหวดัชลบรีุ ระยอง ฉะเชิงเทรา 

o ความส าคญัของการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
รัฐบาลท่ีน าโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ผลักดัน

โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ขึน้ เพ่ือดึงให้ภาคเอกชนทัง้ในและต่างประเทศเข้ามา
ลงทนุใน 3 จงัหวดั ได้แก่ ชลบรีุ ระยอง ฉะเชิงเทรา โดยพฒันาให้เป็นศนูย์กลางการค้าและการลงทนุ
ในภูมิภาค โดย มีเป้าหมายขับเคล่ือน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีหนึ่ง เรียกว่า กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐาน     
กลุ่มท่ีสอง กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย กลุ่มท่ีสาม กลุ่มการท่องเท่ียว และกลุ่มท่ี ส่ี การสร้างเมือง
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ใหม่ โดยมีเป้าหมายให้ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเช่ือมต่อกับประเทศต่าง ๆ      
ในเอเชีย ทัง้การผลิตสินค้า การด าเนินกิจการทางการค้า การสง่สินค้าออก การขนสง่ 

กล่าวได้ว่า โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนัน้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ท่ีต้องการเปล่ียนเศรษฐกิจแบบเดิมเป็น
เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม กลา่วอีกนยัหนึ่ง ก่อนท่ีจะมีไทยแลนด์ 4.0 นัน้ ประเทศไทยผ่าน
ประเทศไทย 1.0 ซึ่งเป็นยคุท่ีประเทศไทยเน้นการผลิตทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลกั ซึ่งคนไทยปลกู
ข้าว พืชสวน พืชไร่ เลีย้งหมู เป็ด ไก่ น าผลผลิตไปขายในท้องตลาดเพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือยงัชีพ 
ประเทศไทย 2.0 คือการพฒันาเศรษฐกิจท่ีเป็นอุตสาหกรรมเบา เป็นยุคท่ีมีการน าเคร่ืองมือต่างๆ    
มาช่วยในการผลิตสินค้า เช่น การผลิตเสือ้ผ้า กระเป๋า เคร่ืองประดับ ท าให้ประเทศไทยเร่ิมมี
ศกัยภาพมากขึน้ ประเทศไทย 3.0 เป็นยุคท่ีประเทศไทยเน้นมุ่งการผลิตอุตสาหกรรมหนกัและส่ง
สินค้าอตุสาหกรรมหนกัท่ีผลิตขึน้ออกไปจ าหน่ายในตลาดตา่งประเทศ ในยุคนีถื้อว่าเป็นยุคปัจจบุนั 
เช่น การผลิตเหล็กกล้าส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ การผลิตรถยนต์ส่งออกไปจ าหน่าย
ต่างประเทศ การผลิตก๊าซธรรมชาติส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ การผลิตปนูซีเมนต์ส่งออกไป
จ าหนา่ยตา่งประเทศ ฯลฯ เป็นต้น  

การท่ีประเทศไทยมีการพฒันาดงัเช่นการพฒันาประเทศไทย 3.0 นัน้ ท าให้
ประเทศไทยมีความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจเพียงแค ่3-4 % ตอ่ปีเท่านัน้ กล่าวได้ว่าเป็นการพฒันา
ประเทศท่ีท าให้ประชาชนมีรายได้ไม่มากนกั จดัอยู่ในช่วงรายได้ “ปานกลาง” เป็นระยะเวลากว่า 20 
ปีท่ีผ่านมา ในขณะท่ีประเทศต่าง ๆ มีการพฒันาให้ประชาชนมีรายได้สูงขึน้เร่ือย ๆ ท าให้ประเทศ
ไทยไมส่ามารถก้าวตามทนัการพฒันาของประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศตา่งๆ ในโลก ผลจากการท่ี
ประเทศไทยยงัไม่สามารถพฒันาได้มากกว่านี ้ท าให้รัฐบาลไม่สามารถยกระดบัการพฒันาประเทศ
ไทยให้ก้าวทนัประเทศต่างๆ ได้ ดงัท่ีเรียกกันว่า “ติดกับดกัรายได้ปานกลาง” ผลจากการติดกับดกั
รายได้ปานกลางมายาวนัน้นัน้ ท าให้คนไทยมีความเหล่ือมล า้ทางรายได้มากขึน้เร่ือยๆ และเกิดความ
ไมส่มดลุในการพฒันาประเทศ ซึง่เป็นก าดกัปัญหาหนึง่ท่ีเกิดขึน้กบัคนไทยในปัจจบุนั  

ด้วยเหตนีุ ้รัฐบาลจึงผลกัดนันโยบายประเทศไทย 4.0 ขึน้ เพ่ือหวงัให้มีการ
พฒันาท่ีท าให้ประชาชนมีรายได้สูงกว่าช่วงรายได้ปานกลางดงัท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั การท่ีคนไทย
ยงัคงเผชิญกบัการมีรายได้ระดบัปานกลางนัน้จดัอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจท่ีเรียกว่า “ท ามาก ได้น้อย” 
ด้วยเหตนีุ ้รัฐบาลจึงผลกัดนัโครงการ “ประเทศไทย 4.0” ขึน้ เป็นการพฒันาเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือน
ด้วย “นวตักรรม” (Innovation) เรียกสัน้ ๆ ว่า “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสยัทศัน์เชิงนโยบายของรัฐบาล
ท่ีต้องการผลกัดนัให้ประชาชนในประเทศได้มีโอกาสเป็นผู้ ท่ีมีรายได้สงูตามโมเดล “ท าน้อย ได้มาก” 
ซึ่งจะต้องเปล่ียนจากการผลิตสินค้า “โภคภณัฑ์” เป็นสินค้าในเชิง “นวตักรรม” ถ้าหากท าได้ส าเร็จ



261 
 

ตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ ก็จะท าให้ประเทศไทยได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นกลุม่ประเทศท่ีประชาชนมี
รายได้สงู 

ค าว่า “ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม” หมายถึง การเปล่ียนความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศท่ีมีอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม โดยเปล่ียนให้เป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขัน โดยมีกลุ่มเทคโนโลยี        
และกลุ่มอตุสาหกรรม 5 กลุ่มท่ีปรับเปล่ียนขบัเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรม ได้แก่ กลุ่มแรก กลุ่ม
อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มท่ีสอง กลุ่มสาธารณสุข สขุภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ กลุ่มท่ีสาม กลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์อจัฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกล กลุ่มท่ีส่ี กลุ่มดิจิทลั 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณ์ต่างๆ กลุ่มท่ีห้า กลุ่มเทคโนโลยีสร้างสรรค์ วัฒนธรรม         
และบริการท่ีมลูคา่สงู  

การจะให้ประเทศไทยมีการพฒันาตามแนวทาง ประเทศไทย 4.0 นัน้ จะต้อง
ยกระดบัองค์ประกอบการผลิต 4 ประการหลกั เสียใหม่ ไม่เช่นนัน้จะไม่สามารถผลกัดนัให้ประสบ
ความส าเร็จดงัท่ีตัง้เปา้หมายไว้ได้ องค์ประกอบทัง้ 4 ประการ ได้แก่ ประการแรก การยกระดบัจาก
การผลิตแบบดัง้เดิมไปสู่การท าการเกษตรสมยัใหม่ท่ีเน้นการบริหารจดัการท่ีใช้ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
ประการท่ีสอง การยกระดบัจากการท า SMEs แบบเดิมไปสู่การประกอบการแบบท่ีเรียกว่า Smart 
Enterprises และ Startup ท่ีมีศกัยภาพสงู ประการท่ีสาม การยกระดบัการบริการแบบเดิมท่ีมีมลูคา่
ต ่าไปสู่การบริการท่ีมีมูลค่าสูง ประการท่ีส่ี การยกระดบัจากแรงงานคุณภาพต ่าเป็นแรงงานท่ีมี
ความรู้และมีทกัษะสงู  

 มหำวิทยำลัยบูรพำกับ EEC   

จากการศกึษาในประเดน็ มหาวิทยาลยับรูพากบั EEC ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผล
การศึกษาออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก การพัฒนาคน ประเด็นท่ีสอง การพฒันา
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o   การพฒันาคน 
คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า เน่ืองจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะมีการ
พัฒนาพืน้ท่ี 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพา         
เป็นสถาบนัการศกึษาท่ีมีช่ือเสียงในภาคตะวนัออก จ าเป็นต้องเก่ียวข้องกบัการพฒันาเศรษฐกิจใน
เร่ืองดงักล่าวนี ้ดงันัน้ การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลยับรูพาจึงเป็นความจ าเป็นท่ีจะต้องให้
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ความส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพฒันาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ มีความสามารถ 
โดยเฉพาะการท างานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภาคตะวนัออก 

นอกจากการพฒันาบคุลากรในองค์กรมหาวิทยาลยับรูพาแล้ว มหาวิทยาลยั
ยังมีบทบาทในการพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนในภาคตะวันออกอีกด้วย เน่ืองจากเป็น
สถาบนัการศึกษาหลักท่ีสามารถช่วยพัฒนาทักษะให้แรงงานมีความรู้ มีทักษะในการปฏิบตัิงาน      
จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย การจะปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยท่ี
เหมาะสมกับการด าเนินโครงการพฒันาเศรษฐกิจในภาคตะวนัออกนี ้จ าเป็นท่ีจะต้องใช้ความรู้ใน
การศกึษาทัง้ศกัยภาพของชมุชน ศกัยภาพของแรงงาน ความต้องการของคนในพืน้ท่ี และประเด็นอ่ืน
ท่ีมีหลากหลายให้ศกึษา  

ทัง้นี  ้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ได้กล่าวว่า อาชีพท่ีสังคมภาคตะวันออกก าลังต้องการมาก คือ กลุ่มอาชีพวิศวกร 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีความรู้ มีบทบาทเก่ียวข้องกับการสร้างเมือง การพฒันาเมือง ซึ่งจ าเป็นต้อง
อาศยัการศกึษาค้นคว้าก่อนท่ีจะมีการด าเนินการก่อสร้างพฒันาให้เกิดขึน้ เพ่ือให้โครงการด าเนินไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากกลุ่มอาชีพวิศวกรแล้ว อีกกลุ่มอาชีพหนึ่งท่ีมีอนาคตดีคือ กลุ่มอาชีพท่ี
เก่ียวข้องกบัการบนิ ทัง้กปัตนัเคร่ืองบนิ ชา่งซอ่มเคร่ืองบนิ คนดแูลสนามบนิ เป็นต้น 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนัน้จ าเป็นต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานหลายแห่งในภาคตะวันออก จะต้องด าเนินธุรกิจเช่ือมโยงกับธุรกิจของ
ประชาชนในภาคตะวนัออก จะเก่ียวข้องกบัมหาวิทยาลยับรูพา ซึ่งมหาวิทยาลยัจะต้องปรับหลกัสตูร
เพ่ือผลิตบณัฑิต มหาบณัฑิต ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถเข้าปฏิบตัิงานในองค์กรท่ีเกิดขึน้จาก
โครงการพฒันาฯนีไ้ด้ นอกจากนี ้โครงการพฒันาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกนีย้งัต้องการบณัฑิต
ท่ีมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทันสมยัเพ่ือประโยชน์ขององค์กร    
หรือธุรกิจได้ ความเก่ียวข้องกบัมหาวิทยาลยับรูพาอีกประการหนึ่งคือ การท่ีมหาวิทยาลยับรูพาได้รับ
ความไว้วางใจให้ปฏิบตัิงานร่วมกบัโครงการนี ้คือ โครงการวิจยัเพ่ือสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กบัพืน้ท่ี
แหง่นี ้(สารมหาวิทยาลยับรูพา กมุภาพนัธ์ 2562) 

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.วชัรินทร์ กาสลกั กรรมการคณะท างาน EEC –
HDC และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยับรูพา กล่าวว่า ในภาพรวมนัน้มหาวิทยาลยับรูพา
มีบุคลากรท่ีพร้อมท่ีจะท างานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก บุคลากรจ านวนมากของมหาวิทยาลัยมีพืน้ฐานการศึกษาดี มีความรู้ 
ความสามารถ ซึง่เช่ือมัน่วา่มหาวิทยาลยับรูพาจะเป็นศนูย์กลางในการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน
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ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สารมหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับเดือน
กมุภาพนัธ์ 2562)  

7.3.2 พัฒนำกำรทำงวิชำกำร 

จากการศึกษาในประเด็นการพฒันาทางวิชาการ ในช่วง พ.ศ.2555- 2562 ผู้วิจยั
แบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นแรก พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
ประเด็นท่ีสอง การปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก  ดงัตอ่ไปนี ้

 พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
จากการศึกษาเก่ียวกับพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ตัง้แต่ปี 

พ.ศ.2555 จนถึงปี พ.ศ.2562 พบว่า ในระยะหลงันัน้ผู้บริหารมหาวิทยาลยับูรพา ได้เปล่ียนแปลง
พนัธกิจ วิสยัทศัน์ ของมหาวิทยาลยับรูพาเสียใหม ่ในการน าเสนอผลการวิจยัในส่วนนี ้ผู้วิจยัน าเสนอ
พันธกิจ วิสัยทัศน์ ท่ีสร้างขึน้ใหม่ล่าสุด โดยแบ่งประเด็นออกเป็น พันธกิจ และ วิสัยทัศน์                
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o  พนัธกิจ 
พันธ กิจ ท่ี ไ ด้ รั บการพัฒนาขึ น้มา ใหม่ นี มี้ ท่ี มาจาก เ นื อ้ความตาม

พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยับรูพา พ.ศ.2550 หมวด 1 มาตรา 7 และมาตรา 8 ดงันี ้
1.ด าเนินการจดัการศกึษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคูก่ับการเสริมสร้าง

เสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพืน้ฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใน
ศาสตร์แขนงต่าง ๆ และด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ เพ่ือการพฒันา
ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชนให้สามารถรองรับต่อการ
เปล่ียนแปลงและการพฒันาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมท่ีมีความเป็นพลวตัสงูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่างๆ       
โดยครอบคลมุการท านบุ ารุงศาสนา วฒันธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทัง้แสดงบทบาทน าในการ
พฒันาสงัคม ชมุชนและสิ่งแวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง 
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o วิสยัทศัน์ 
การก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่นัน้ ใช้ข้อความว่า “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ือ

อนาคตของแผ่นดิน” ตรงกบัภาษาองักฤษว่า “Wisdom of the East for the Future of the Nation” 
มีความหมายวา่ การท่ีมหาวิทยาลยัแห่งนีเ้ป็นสถาบนัการศกึษาหลกัของภาคตะวนัออกของประเทศ
ไทย ท่ีมีภารกิจมุ่งเน้นสร้างรากฐานเพ่ือการพฒันาให้กับประเทศ พร้อมทัง้แสดงบทบาทน าในการ
เตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในสงัคมไทย ด้วยองค์ความรู้และวิทยาการท่ีทนัสมยั ภายใต้
ขอบเขตของศาสตร์ท่ีส าคญั 7 ด้าน ประกอบด้วย ศาสตร์ทางทะเล ศาสตร์เก่ียวกบัผู้สงูอาย ุศาสตร์
เก่ียวกบัภาษาตะวนัออก ศาสตร์ด้านโลจิสตกิส์ ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
บนพืน้ฐานของคติพจน์ท่ีว่า “การวิจัยน าการพฒันา” ซึ่งจากนิยามข้างต้น สามารถจัดกลุ่มเป็น 3 
ด้าน ได้แก่  ด้านแรก ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ด้านท่ีสอง               
ด้านศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ด้านท่ีสาม ด้านคุณภาพทางวิชาการ วิจัย      
และศกัยภาพในการบริหารจดัการภายในของมหาวิทยาลยั  

 กำรปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจ
พเิศษภำคตะวันออก 

o จากการศึกษาเก่ียวกับการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับโครงการ
พฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ 
ประเด็นแรก การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประเด็นท่ีสอง การปรับหลักสูตรให้
สอดคล้องกบัโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับ
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  

วนัจนัทร์ท่ี 21 มกราคม พ.ศ.2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกลุพิศทุธ์ิ 
ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
บรูพา กับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวนัออก ซึง่ทัง้สองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลงทางวิชาการส่งเสริมและสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง โดยมหาวิทยาลัยบูรพาจะพัฒนาวิชาการ ท าวิจัย      
และสร้างนวัตกรรมส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ในการ
บริหารงานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการขยายตวัด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในพืน้ท่ีเขต
พฒันาพิเศษภาคตะวันออกในด้านการผลิตและพฒันาบุคลากรท่ีมีคณุลักษณะสอดคล้องกับทิศ
ทางการพฒันาประเทศตามแนวทางการสง่เสริม 5 อตุสาหกรรมเปา้หมาย  
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ทัง้นี ้อตุสาหกรรมทัง้ 5 ด้าน ประกอบด้วย อตุสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 
อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ อตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุ่ม
รายได้ดีและการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ ควบคู่กบั 5 อตุสาหกรรมเปา้หมายใหม่ ได้แก่ อตุสาหกรรม
หุน่ยนต์ อตุสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อตุสาหกรรมเชือ้เพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ อตุสาหกรรมดิจิทลั และอุตสาหกรรมสาขาอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้
ในการลงนามนัน้ มี ดร.เสนาะ อนูากลู อดีตนายกสภามหาวิทยาลยับรูพาคนแรก และประธานคณะ
ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิเ์ขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก เป็นประธาน 

o การปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวนัออก  

บทบาทของมหาวิทยาลัยบูรพาจากการลงนามความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คือ การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาทาง
การศกึษา ซึ่งมหาวิทยาลยับรูพาจ าเป็นต้องผลกัดนัตนเองให้เป็นมหาวิทยาลยั EEC เพ่ือให้เติบโต
ควบคู่ไปกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่นี ้มหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีภารกิจท่ียิ่งใหญ่คือ การพัฒนา
บคุลากรให้ออกไปพฒันาประเทศในด้านตา่ง ๆ ตามความต้องการของสงัคม ภาคธุรกิจ โรงงาน และ
ภาคอ่ืน ๆ มหาวิทยาลยับูรพาจึงมีบทบาทในการสร้างสรรค์บุคลากรท่ีมีความรู้ มีความรับผิดชอบ 
และมีคณุธรรม เพ่ือออกไปด าเนินชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพฒันาประเทศตามโครงการพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ซึ่งผลการด าเนินการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความจ าเป็นท่ีจะเกิดขึน้ตาม
โครงการนีจ้ะท าให้มหาวิทยาลยัสามารถผลิตบคุลากรสอดคล้องกบัความต้องการและทิศทางในการ
พัฒนาท่ีสร้างบุคลากรมารองรับการเติบโตของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกตาม
โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 

ดร.อภิชาต ทองอยู่  ประธานคณะท างาน EEC-HDC กับการเป็น
มหาวิทยาลยั EEC ของมหาวิทยาลยับูรพา ระบุว่า มหาวิทยาลยับูรพาจะต้องมุ่งพฒันาบุคลากร 
เป็นส าคญั ถือเป็นการพฒันาก าลงัคนเพ่ือท่ีจะสนบัสนนุโครงการ EEC โดยเฉพาะการผลิตบณัฑิต
สนบัสนนุอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ทัง้นี ้หน่วยงาน EEC- HDC จะเป็นกลไกหลกัเช่ือม
ประสานให้การพฒันาสอดคล้องกบัการพฒันาของ EEC ซึ่งมหาวิทยาลยับรูพาจ าเป็นต้องประสาน
กับหน่วยงานอ่ืน เช่น วิทยาลัยอาชีวะ และมหาวิทยาลัยทัง้หมดทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกัน และสอดคล้องกับหน่วยงานส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ  



266 
 

ดงันัน้ กล่าวได้ว่า มหาวิทยาลยับรูพาเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีจะได้รับประโยชน์
จากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เน่ืองจากตัง้อยู่ในพืน้ท่ีจังหวัดชลบุรี       
ซึง่เป็นพืน้ท่ีหลกัของการพฒันาดงักล่าว อีกประการหนึ่งคือ มหาวิทยาลยับรูพามีความโดดเดน่ท่ีสดุ
ทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะในภาคตะวนัออก มหาวิทยาลัยบูรพาจะเป็นหน่วยงานท่ีให้ความรู้ 
ผลิตคนท่ีมีความรู้ และพัฒนาผู้ ท่ีไม่ถูกจ้างงาน ซึ่งอาจเป็นการรับเข้าศึกษาโครงการระยะสัน้         
เม่ือพวกเขาเหล่านัน้มีความรู้ มีทกัษะท่ีดีแล้ว ก็จะส่งให้กบัหน่วยงานท่ีอยู่ในภาคตะวนัออกรับเข้า
ท างานตอ่ไป ดงัข้อความ 

“...รวมไปถึงเด็กตกงานท่ีสามารถเรียน Short course ได้ เพ่ือพฒันาฝีมือ
แรงงานในอนาคต เช่น  โครงการ ท่ีจะด า เนินการอันดับแรกคือ             
ศนูย์ Automation ร่วมกบั Mitsubishi ซึ่งเราสนบัสนนุมหาวิทยาลยับรูพา
อยา่งเตม็ท่ี”  

นอกจากนี ้ดร.อภิชาต ยงักล่าวว่า การท่ีมีโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกนี ้จะท าให้มหาวิทยาลยับูรพาได้รับประโยชน์อย่างมาก เพราะมหาวิทยาลัย
จะต้องออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีต้องการความรู้เพ่ือเข้าท างานในโครงการดงักล่าวนี ้     
ซึ่งสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาจะต้องด าเนินการในเร็ววัน คือ การสร้างความแข็งแกร่งให้กับตนเอง       
ซึ่งจะต้องปรับตวัให้มีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของแรงงานท่ีต้องการเข้าท างานใน
โครงการขนาดใหญ่นี ้ดงันัน้ มหาวิทยาลัยบูรพาในอนาคตจะถูกกล่าวถึงกันมา ซึ่งมหาวิทยาลัย
จะต้องปรับบทบาทของตนเองให้เป็นแหล่งปัญญาในการผลิตคนคุณภาพเข้าสู่โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตและผลิตบณัฑิตเข้าสู่การท างานใน
ภมูิภาคอ่ืนของประเทศไทย 
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บทที่ 8 

พัฒนำกำรของมหำวิทยำลัยบูรพำที่ไม่มีบันทกึไว้ในเอกสำร 

ผลการศึกษาเก่ียวกับประวตัิของมหาวิทยาลยับูรพาท่ีได้จากส่ือสิ่งพิมพ์นัน้เป็นเพียง
ข้อมูลท่ีมหาวิทยาลยับูรพาต้องการให้สงัคมรับรู้ ทว่าหากต้องการจะรู้ถึงประวัติ ความเป็นมาของ
มหาวิทยาลยับรูพา อย่างลึกซึง้มากกว่านี ้จ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) บุคคลท่ีเก่ียวข้องในอดีตเพิ่มเติม ผู้ วิจยัจึงเก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์ผู้ ให้
ข้อมลูหลกั (Key Informants) โดยใช้การเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) บคุคลท่ี
รู้เร่ืองราว ความเป็นมาของสถาบันการศึกษาแห่งนีเ้ป็นอย่างดี ตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้ในปี พ.ศ.2498       
โดยแบง่บคุคลท่ีสมัภาษณ์ออกเป็น 4 กลุม่ ๆ ละ 2 ทา่น ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 1 ผู้ ท่ีเคยด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ประจ า “วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” กลุ่มท่ี 2 ผู้ ท่ีเคยเป็นนิสิตวิทยาลยัวิชาการศกึษา 
บางแสน ซึง่ตอ่มาได้บรรจเุข้าเป็นอาจารย์ประจ าท่ีสถาบนัการศกึษาแห่งนี ้กลุ่มท่ี 3 ผู้ ท่ีเคยเป็นนิสิต
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งต่อมาได้บรรจุเป็นอาจารย์และเคยด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มท่ี 4 ประชาชนในชุมชนบางแสนท่ีรู้เร่ืองราว ความเป็นมาในอดีตของ
สถาบนัการศกึษาแห่งนี ้ รวมทัง้สิน้ 8 ท่าน หลงัจากเก็บรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึกแล้ว 
ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูโดยแบง่หมวดหมู ่(Categories) ออกเป็น 4 ประเดน็ ดงัภาพ 8.1  

ภาพ 8.1 

แสดงผลการศกึษาท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ: สร้างโดยผู้วิจยั 
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จากภาพ 8.1 ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นท่ีหนึ่ง “บริบททาง
สงัคมและการศกึษาก่อนท่ีจะมีวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” ประเด็นท่ีสอง “การสร้างวิทยาลยั
วิชาการศึกษา บางแสน” ประเด็นท่ีสาม “การจดัตัง้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบาง
แสน” ประเดน็ท่ีส่ี “การจดัตัง้มหาวิทยาลยับรูพา” ดงัตอ่ไปนี ้

8.1 บริบททำงสังคม และกำรศึกษำก่อนมีวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ในประเด็น “บริบททางสังคม    

และการศกึษาก่อนท่ีจะมีวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน” ผู้ วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศึกษาใน
ประเด็นนีอ้อกเป็น 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก สภาพการศึกษาของประเทศไทยก่อนสร้าง
วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ประเดน็ท่ีสอง การขาดแคลนครู และสถาบนัการศกึษาท่ีสอนระดบั
ปริญญาในภูมิภาค ประเด็นท่ีสาม สกัดกัน้มิให้นักเรียนในภูมิภาคแห่เข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ 
ดงัตอ่ไปนี ้

8.1.1 สภำพกำรศึกษำของประเทศไทยก่อนสร้ำงวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ   
บำงแสน   

จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัเก่ียวกับ “สภาพการณ์ด้านการศึกษาก่อนสร้าง
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน” ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น 
ประกอบด้วย ประเด็นแรก การศึกษาระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาในช่วงก่อนปี พ.ศ.
2500 ประเด็นท่ีสอง รัฐบาลกับการขยายโรงเรียนฝึกหัดครูไปสู่ภูมิภาคในช่วงก่อนปี พ.ศ.2500       
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

  กำรศึกษำระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำในช่วงก่อนปี 
พ.ศ.2500 

จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น “การศกึษาระดบัประถมศกึษาและ
ระดับมัธยมศึกษาในช่วงก่อนปี พ.ศ.2500”  ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงก่อนปีพุทธศักราช 2497 
ในช่วงเวลานัน้จอมพล ป พิบูลสงคราม ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย โดยมี         
พล.อ.มังกร พรหมโยธี ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จอมพล ป. มกัจะเรียก           
พล.อ.มงักร สัน้ๆวา่ “หลวงพรหม” บางครัง้ก็เรียกว่า “หลวงพรหมโยธี” บคุคลทัง้ 2 มีความสนิทสนม
กนั สภาพการณ์ด้านการศกึษาของประเทศไทยในช่วงเวลานัน้ ระดบัประถมศกึษาจะต้องเรียน 4 ปี 
ตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ถึงประถมศกึษาปีท่ี 4 เรียกกนัสัน้ๆว่า ชัน้ ป.1 – ป.4 (ตอ่มา พ.ศ.2503 
รัฐบาลได้ขยายการศกึษาระดบัประถมศกึษาออกไปอีก 3 ปี คือ ประถมศกึษาปีท่ี 1 - 7)  

หลังจากส าเร็จชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 แล้วก็สามารถเข้าศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาได้ โดยจะต้องเรียนอีก 6 ปี จึงจะจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (เทียบเท่า ม.3         
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ในปัจจบุนั) ในชว่งเวลานัน้ผู้ ท่ีเรียนจบการศกึษาระดบัมธัยมต้นสามารถประกอบวิชาชีพเป็นครูสอน
ระดบัประถมศกึษาได้  

หากนกัเรียนคนใดต้องการจะศกึษาตอ่ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จะต้องเรียน
ตอ่อีก 2 ปี คือ มธัยมศกึษาปีท่ี 7 กบั มธัยมศกึษาปีท่ี 8 (ม.7 – ม.8) ถ้าบคุคลใดส าเร็จการศกึษา
ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 8 นิยมเรียกกนัทัว่ไปว่า จบ ม.8 หมายถึง จบการศกึษาระดบัมธัยมปลาย 
จากนัน้ถ้าหากศกึษาตอ่อีก 1 ปี ก็จะได้วฒุิการศกึษา ประกาศนียบตัรประโยคครูประถม (ป.ป.) ผู้ ท่ี
ได้รับวฒุิ ป.ป.จงึจะสามารถสอนหนงัสือระดบัมธัยมศกึษาได้ ดงัข้อความ 

“สมยัก่อนปี พ.ศ.2500 ระดบัประถมศกึษา จะต้องเรียน 4 ปี คือ ป.1 ถึง ป.4 
พอจบชัน้ประถมศึกษาก็เรียนต่อระดับมัธยมต้น เรียนอีก 6 ปี จบ
มธัยมศกึษาตอนต้น จากนัน้ก็ตอ่มธัยมปลายอีก 2 ปี คือ ม.7 กบั ม.8 ถ้าจบ 
ม.8 และต้องเรียนวิชาครูด้วย (เวลาพิเศษ) ก็ได้วฒุิ ป.ป. 
ถ้าจบวฒุิ ป.ป.แล้ว เรียนตอ่อีก 2 ปี ก็จะได้รับวฒุิ ป.ม. คือ ประกาศนียบตัร
ประโยคครูมธัยม จงึจะสามารถไปสอนโรงเรียนมธัยมได้” 

จะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนท่ีให้วุฒิการศึกษาสูงสุดในช่วงก่อนปีพุทธศกัราช 
2500 คือ ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม เรียกย่อๆว่า ป.ม. เทียบเท่าระดบัอนปุริญญาในปัจจบุนั 
(พ.ศ.2561) ต่อมารัฐบาลได้ขยายการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษาออกไปอีก 3 ปี จากชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 4 จนถึงประถมศกึษาปีท่ี 7 หากบคุคลใดเรียนจบการศกึษาชัน้ ป.7 นิยมเรียกกนั
ตดิปากกนัวา่ “จบ.ป.7” 

จากนัน้กระทรวงศึกษาธิการจะออกพระราชบญัญัติวิทยาลยัวิชาการศึกษาขึน้
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2496  

 รัฐบำลกับกำรขยำยโรงเรียนฝึกหัดครูไปสู่ภูมิภำคในช่วงก่อนปี 
พ.ศ.2500   

จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเด็น “รัฐบาลกับการขยายโรงเรียน
ฝึกหัดครูไปสู่ภูมิภาคในช่วงก่อนปี พ.ศ.2500” ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 
ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก เร่งสร้างโรงเรียนฝึกหดัครู ประเด็นท่ีสอง รายช่ืออาจารย์วิทยาลยัวิชา
การศกึษา รุ่นแรก ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o เร่งสร้างโรงเรียนฝึกหดัครู 
ในช่วงก่อนปี พ.ศ.2500 รัฐบาลก่อนหน้านีมี้นโยบายขยายการศึกษาให้

กว้างขวางมากขึน้ โดยพยายามก่อตัง้โรงเรียนฝึกหัดครูยังพืน้ท่ีต่างๆในประเทศไทย โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือต้องการขยายการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย เช่น โรงเรียน
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ฝึกหดัครูบ้านสมเดจ็ (โรงเรียนชาย) โรงเรียนฝึกหดัครูสวนสนุนัทา (โรงเรียนหญิง) โรงเรียนฝึกหดัครู
พระนคร (โรงเรียนชาย) โรงเรียนฝึกหดัครูเพชรบรีุวิทยาลงกรณ์ (โรงเรียนหญิง)  เป็นต้น  

จากนัน้ก็ขยายโรงเรียนฝึกหัดครูไปสู่ภูมิภาคของประเทศไทย จึงเกิด
โรงเรียนฝึกหัดครูทั่วทุกภูมิภาค เช่น โรงเรียนฝึกหัดครูนครราชมีมา โรงเรียนฝึกหัดครูอยุธยา 
โรงเรียนฝึกหัดครูมูลประจ ามณฑลนครศรีธรรมราช (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 
โรงเรียนฝึกหดัครูกสิกรรมประจ ามณฑลพายพั (ปัจจุบนัคือมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่) เป็นต้น  
กล่าวได้ว่า มหาวิทยาลยัราชภฏัทัง้หมดท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัมีต้นก าเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหดัครูทัง้สิน้ 
ดงัข้อความ 

“ก่อนปี พ.ศ.2500 มีโรงเรียนฝึกหัดครูเกิดขึน้แล้วหลายแห่ง เช่น 
โรงเรียนฝึกหดัครูบ้านสมเด็จ เป็นโรงเรียนชาย ฝึกหดัครูชาย โรงเรียน
ฝึกหดัครูสวนสุนนัทา เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูผู้หญิง โรงเรียนฝึกหดัครู
พระนคร เป็นโรงเรียนฝึกหดัครูผู้ชาย โรงเรียนฝึกหดัครูเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ ฝึกหดัครูผู้หญิง 
จะเห็นวา่ มีแตโ่รงเรียนฝึกหดัครูเกิดขึน้เฉพาะในกรุงเทพฯ รัฐบาลจึงมี
นโยบายขยายโรงเรียนฝึกหัดครูออกไป 36 จังหวัด เช่น ท่ีจังหวัด
อยุธยา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทัง้หมดก็เป็นท่ีมาของวิทยาลัยครู 
ตอ่มาก็เปล่ียนช่ือเป็น มหาวิทยาลยัราชภฏัจนถึงปัจจบุนั” 

ต่อมาเม่ือรัฐบาลได้ยกเลิกการปกครองแบบมณฑล จึงเปล่ียนจาก
โรงเรียนฝึกหัดครูประจ ามณฑล เป็น โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบตัร และตามด้วยจังหวดั เช่น 
โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดสงขลา โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา เป็นต้น 

o อาจารย์วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน (รุ่นแรก) 
ผู้วิจยัได้สอบถามช่ือของอาจารย์ท่ีบรรจเุข้าเป็นอาจารย์ประจ าท่ีวิทยาลยัวิชา

การศึกษา บางแสน  (รุ่นแรก) ซึ่งเข้ามาบรรจุในปี พ.ศ.2498 ทัง้นี ้รองศาสตราจารย์ ดร. ประเทิน 
มหาขันธ์ นิสิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน รุ่นแรก สามารถจดจ าช่ือของอาจารย์ทุกคนได้
ทัง้หมด ผู้วิจยัจึงค้นหาภาพของอาจารย์รุ่นแรกท่ีบรรจเุข้ามาสอนท่ีวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน 
พบว่ามีการบนัทึกภาพไว้ในบนัทึก “25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 8 กรกฎ 23” จากนัน้ได้
ถ่ายภาพจากบนัทกึดงักลา่ว น ามาแสดงให้ผู้ให้ข้อมลูหลกัได้เห็น ปรากฏว่าท่านสามารถบอกช่ือของ
อาจารย์ทัง้ 6 ในภาพได้ในทนัที  ดงัภาพ 8.2 
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ภาพ 8.2 
แสดงอาจารย์วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน (รุ่นแรก) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากบนัทกึ 25 ปี ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 8 กรกฎ 23 
 

จากการสมัภาษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทิน มหาขันธ์ เก่ียวกับรายช่ือ
ของอาจารย์รุ่นแรกในภาพ พบว่า บคุคลด้านซ้ายสุดมีช่ือว่า อาจารย์ดดั จนัทนะโพธิ บคุคลถดัมามี
ช่ือว่า อาจารย์บญุเลิศ ศรีหงส์ (คนท่ีสองจากซ้าย) บคุคลถดัมามีช่ือว่า อาจารย์ลดัดา ประเสริฐกุล    
(คนท่ีสามจากซ้าย) บคุคลถดัมามีช่ือวา่ อาจารย์สายณัห์ มาลยาภรณ์ (คนท่ีส่ีจากซ้าย) บคุคลถดัมา
มีช่ือว่า อาจารย์ธ ารง บวัศรี และบุคคลด้านซ้ายสุดมีช่ือว่า อาจารย์ศรีศกัดิ์ บุญยภักดิ์ ภาพนีมี้อยู่
ใน”บนัทกึ 25 ปี มศว บางแสน” แตท่วา่ไมไ่ด้ระบช่ืุอ นามสกลุ ของบคุคลในภาพไว้แตอ่ยา่งใด  

8.1.2 ขำดแคลนครู และสถำบันกำรศึกษำที่สอนระดับให้ปริญญำในภูมิภำค 

จากการสัมภาษณ์ผู้ ใ ห้ ข้ อมูลหลัก ในประ เด็น  “กา รขาดแคลนค รูและ
สถาบนัการศกึษาท่ีสอนระดบัให้ปริญญาในภูมิภาค” ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 
ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นแรก  “การสร้างครู” ประเด็นท่ีสอง “จอมพล ป. พิบูลสงคราม และ 
พล.อ.มงักร พรหมโยธี” ประทบัใจ ‘บางแสน’ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 กำรสร้ำงครู 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น “การสร้างครู” ผลการศกึษาพบว่า 

ในชว่งก่อนปี พ.ศ.2500 นัน้ ได้มีทนุเล่าเรียนหลวงท่ีเป็นทนุการศกึษาแบบให้นกัเรียนไทยท่ีมีความรู้ 
ความสามารถซึ่งต้องการเดินทางไปศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีท่ีต่างประเทศ ผู้ ท่ีจะรับทนุเล่าเรียน
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หลวงต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย โดยมีส านักงานข้าราชการพลเรือนเป็นผู้ ด าเนินการ      
ครัน้เม่ือผู้ ท่ีเดินทางไปเรียนตอ่ตา่งประเทศจบการศกึษา กลบัมาท างานในประเทศไทย พล.อ.มงักร 
พรหมโยธี ซึ่งขณะนัน้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี จอมพล ป พิบูล
สงคราม ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี บคุคลทัง้ 2 ท่าน ได้เชิญผู้ ท่ีมีความรู้ทัง้หลายมาร่วมประชุม
เพ่ือคดิหาทางพฒันาการศกึษาให้กบัคนไทย มตกิารประชมุในช่วงนัน้เห็นว่าการจะพฒันาคนไทยให้
มีความรู้นัน้ สิ่งส าคญัท่ีสุดคือ จะต้องพฒันาคนก่อน จึงมีแนวคิดสร้างสถาบนัการศกึษาท่ีเปิดสอน
ถึงระดบัให้ปริญญา ดงัข้อความ 

“เม่ือก่อนก็มีคนเก่งท่ีรับทนุไปเรียนเมืองนอก ทนุร็อกกีเ้ฟลเลอร์ ทนุอินเดียน่า
คอนแทร็กซ์บ้าง ทนุอ่ืน ๆ อีก พอคนพวกนีเ้รียนจบ กลบัมาประเทศไทย ก็มา
ประชุมสุมหัวกันว่าถ้าหากจะพัฒนาประเทศชาติ จะต้องท ายังไงก่อน        
เร่ิมยงัไง มีข้อสรุปว่าต้องพฒันาคนก่อน เม่ือเกิดข้อสรุปว่าจะต้องพฒันาคน
ก่อน ก็ต้องจดัการเรียนการสอนให้คนจบการศกึษาออกไปเป็นครู”  

ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลัก กล่าวว่า เม่ือได้ข้อสรุปว่าจะต้องพัฒนาคน ก็ต้องมีการ
เปล่ียนแปลงด้วยการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาคนให้จบการศกึษาออกไปสอนคนอ่ืน โดยเปิด
การสอนจากระบบประโยคครูมธัยมเป็นการสอนระดบัให้ปริญญาตรี จึงต้องสร้างโรงเรียนฝึกหดัครู
เพิ่มขึน้ จากโรงเรียนฝึกหดัครู เป็นโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงู แล้วก็พฒันาเป็นสถาบนัการศกึษาท่ีสอน
ครูจนถึงระดบัให้ปริญญาตรี ดงัข้อความ 

“พออาจารย์พวกนีจ้บกลับมา ก็มาประชุมสุมหัวกันว่าถ้าหากจะพัฒนา
ประเทศชาติจะต้องท ายงัไงก่อน มีข้อสรุปว่าจะต้องพฒันาคน ก็ต้องจดัการ
เรียนการสอนให้คนจบออกไปเป็นครู... ก็ต้องปรับปรุงระบบการเรียนการ
สอนใหม่ จะต้องพฒันาคนท่ีสอนคน เม่ือให้ความส าคญักับการพัฒนาคน    
ก็มีการเปล่ียนแปลงโดยสร้างโรงเรียนฝึกหดัครูเพิ่มขึน้ และกระจายออกไป
ตา่งจงัหวดัด้วย” 

 จอมพล ป พิบูลสงครำม และ พล.อ.มังกร พรหมโยธี ประทับใจ 
‘บำงแสน’ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ ใ ห้ ข้อมูลหลักในประเด็น จอมพล ป พิบูลสงคราม           
และ พล.อ.มังกร พรหมโยธี ประทับใจบางแสน ผู้ วิจยัแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาในประเด็นนี ้
ออกเป็น 2 ประเดน็ยอ่ย ได้แก่ ประเด็นแรก การมีบ้านพกัตากอากาศท่ีเชิงเขาสามมขุ ประเด็นท่ีสอง 
พฒันาโรงเรียนประชาบาลเป็น “โรงเรียนพิบลูบ าเพ็ญ” ดงัตอ่ไปนี ้
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o การมีบ้านพกัตากอากาศท่ีเชิงเขาสามมขุ 
ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงก่อนปี พ.ศ.2500  สถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอน

ระดบัให้ปริญญาในประเทศไทยในช่วงก่อนปี พ.ศ.2500 นัน้มีเพียง 5 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ซึ่งนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดบัมัธยมแล้วจะต้องเดิน
ทางเข้ามาในกรุงเทพฯ เพ่ือศกึษาตอ่ในระดบัปริญญา 

จอมพล ป พิบลูสงคราม มีบ้านพกัตากอากาศอยูบ่ริเวณเชิงเขาสามมขุ การท่ี
ท่านมีบ้านพักอยู่บริเวณเชิงเขาสามมุข ซึ่งอยู่ใกล้บางแสนนัน้มีส่วนอย่างมากท่ีท่านสนใจท่ีจะตัง้
สถานศึกษาท่ีสอนถึงระดบัให้ปริญญาท่ีบางแสน ตามปกติท่านจะเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจท่ี
บ้านพักริมทะเลเชิงเขาสามมุขบ่อยครัง้ โดยเฉพาะในวันเสาร์ วันอาทิตย์ ซึ่งท่านจะเดินทางมา
พกัผอ่นพร้อมกบัผู้ใต้บงัคบับญัชาของทา่นเป็นประจ า ท่านช่ืนชอบบรรยากาศท่ีบางแสนมาก จึงเกิด
ความคิดขึน้มาถ้าหากมีสถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนถึงระดับให้ปริญญาตรีท่ีบางแสนก็จะดี 
เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีซึง่ตัง้อยูไ่มห่า่งไกลจากกรุงเทพฯมากนกั อีกเหตผุลหนึ่งคือ เป็นสถานท่ีท่ีมีอากาศ
ดี ตดิทะเล ดงัข้อความ 

“จอมพล ป มีบ้านพักตากอากาศอยู่เชิงเขาสามมุข เขามาพักผ่อน 
วนัหยุด วนัเสาร์ อาทิตย์ ท่านก็จะมาพกัผ่อนท่ีบ้านพกัเชิงเขา สมยัก่อน
บริเวณเชิงเขาจะมีชาวบ้านเขาท าประมงกนั แต่น้อยกว่าแถว ๆ หาดวอน
นภา จอมพล ป ทา่นก็ให้ทหารมาหาซือ้ปลา ซือ้ปไูปกิน” 

ส่ ว น  พ ล . อ . มั ง ก ร  พ ร ห ม โ ย ธี  ด า ร ง ต า แ ห น่ ง รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของจอมพล ป พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ทัง้สองท่านท างาน
ร่วมกนั มีความใกล้ชิดสนิทสนมกนัดี ซึ่ง พล.อ.มงักร มีบ้านพกัตากอากาศอยู่บริเวณเชิงเขาสามมขุ
เชน่เดียวกนั ไม่ไกลจากบ้านพกัของจอมพล ป เท่าใดนกั วนัหยดุสดุสปัดาห์บคุคลทัง้สองท่านมกัจะ
เดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจท่ีบ้านพักตากอากาศของตนเองท่ีต าบลแสนสุขแห่งนีบ้่อยครัง้             
ดงัข้อความ 

“พล.อ.มงักร ท่านก็มีบ้านพกัตากอากาศอยู่ท่ีบางแสน อยู่เชิงเขาสามมุข 
บ้านของ พล.อ.มังกร อยู่ ข้างล่าง อยู่ตีนเขา ส่วนบ้านจอมพล ป.            
อยูเ่ชิงเขา” 

จอมพล ป. พิบลูสงคราม และ พล.อ.มงักร พรหมโยธี เห็นว่ามีความจ าเป็นท่ี
จะต้องสร้างสถาบนัการศึกษาท่ีสอนในระดบัให้ปริญญาขึน้มา โดยให้ตัง้อยู่นอกกรุงเทพมหานคร 
นัน้จ าเป็นท่ีจะต้องสร้างคนท่ีมีคณุภาพขึน้มาก่อน เม่ือท่านมีความชอบบางแสนเป็นทนุเดิมอยู่แล้ว 
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ท่านจึงสร้างบ้านพกัตากอากาศท่ีบางแสน เม่ือมีบ้านพกัตากอากาศ ท่านก็ได้เดินทางมาพกัผ่อนท่ี
บ้านพกัของทา่นอยูบ่อ่ยครัง้ 

o การท านบุ ารุงโรงเรียนประชาบาล สู ่โรงเรียนพิบลูบ าเพ็ญ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักพบว่า การท่ีจอมพล ป พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาพกัผ่อนบ้านพกัตากอากาศท่ีบางแสนบอ่ยครัง้นัน้ ท าให้ท่านได้เห็นวิถี
ชีวิตและความเป็นอยูข่องชาวบ้านในยา่นนี ้ในสมยัก่อนการจราจรไม่ได้มีมากเท่าปัจจบุนั จอมพล ป 
มกัจะมาหาซือ้ปู ปลา จากชาวบ้านไปรับประทาน ได้พูดคุยกับชาวบ้านย่านบางแสนเป็นประจ า  
เม่ือท่านเห็นโรงเรียนเล็ก ๆ แห่งหนึ่งมีหลังคามุงด้วยใบจาก มีครูสอนอยู่ 2 คน ผลัดกันสอน            
จงึมีความคดิขึน้มาวา่สมควรจะท านบุ ารุงให้โรงเรียนแหง่นีมี้สภาพท่ีดีขึน้ เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์
ต่อการให้ความรู้แก่ประชาชน  และด้วยความท่ีท่านเป็นนายกรัฐมนตรี มีอ านาจ ท่านจึงสั่งให้
ผู้ ใต้บงัคบับัญชาของท่านปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนประชาบาลเสียใหม่ โดยสร้างเป็นอาคารเรียน       
2 ชัน้ เม่ือสร้างเสร็จแล้วก็เปล่ียนช่ือโรงเรียนวา่ “โรงเรียนพิบลูบ าเพ็ญ”  

หลงัจากท่ีทา่นได้ปรับปรุงโรงเรียนประชาบาล โดยเปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนพิบลู
บ าเพ็ญ” แล้ว จอมพล ป พิบูลสงคราม รับรู้ปัญหาของสงัคมไทยเป็นอย่างดีว่าก าลงัขาดแคลนครู   
โดยเฉพาะครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี นอกจากปัญหาการขาดแคลนครูแล้ว สงัคมไทยในช่วง
เวลานัน้ยังขาดแคลนสถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนถึงในระดับให้ปริญญาอีก ด้วย ขณะนัน้มี
สถาบนัการศกึษาในกรุงเทพฯ ท่ีเปิดสอนถึงระดบัให้ปริญญาเพียง 5 แหง่ ดงัท่ีกล่าวมาแล้ว ท่านจึงมี
ค าสั่งให้  พล.อ.มังกร พรหมโยธี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการสร้าง
สถาบนัการศึกษาในส่วนภูมิภาคขึน้ เม่ือ พล.อ.มังกร ได้รับการมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี     
ทา่นจงึด าเนินการสร้างสถาบนัการศกึษาท่ีสอนถึงระดบัให้ปริญญาขึน้ท่ีบางแสน 

8.2 กำรสร้ำงวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การสร้างวิทยาลัยวิชาการศึกษา        

บางแสน” ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก จอมพล ป พิบลูสงครามกบั
แนวคิดขยายการศกึษาไปสู่ภูมิภาค ประเด็นท่ีสอง การยบุโอน ‘วิทยาลยับางแสน’ เข้ากบั ‘วิทยาลยั
วิชาการศกึษา บางแสน’ ดงัตอ่ไปนี ้

8.2.1  จอมพล ป. พบูิลสงครำม กับ แนวคิดขยำยกำรศึกษำไปสู่ภูมิภำค 

จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเด็น “จอมพล ป พิบลูสงคราม กับแนวคิด
ขยายการศกึษาไปสูภ่มูิภาค” ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็น
แรก “จอมพล ป.พิบลูสงคราม ให้ พล.อ.มงักร พรหมโยธี สร้างสถาบนัการศกึษาระดบัให้ปริญญาใน
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ส่วนภูมิภาค” ประเด็นท่ีสอง “พล.อ.มังกร พรหมโยธี เดินทางมาเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์” 
ดงัตอ่ไปนี ้

 จอมพล ป. พิบูลสงครำม มอบหมำยให้ พล.อ.มังกร หรหมโยธี 
สร้ำงสถำบันกำรศึกษำส่วนภูมิภำค 

จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ ข้อมูลหลักในประเด็น “จอมพล ป พิบูลสงคราม 
มอบหมายให้ พล.อ.มงักร พรหมโยธี สร้างสถาบนัการศกึษาสว่นภมูิภาค” ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 
2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก พล.อ.มงักร พรหมโยธี กับความเป็นมาของการหาซือ้ท่ีดินสวน
หลวง ประเดน็ท่ีสอง หมอชิต และนางวอน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o พล.อ.มงักร พรหมโยธี กบัความเป็นมาของการหาซือ้ท่ีดนิ “สวนหลวง” 

พล.อ.มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของ
จอมพล ป. พิบลูสงคราม นายกรัฐมนตรี ซึง่ได้รับนโยบายจากจอมพล ป ให้สร้างสถาบนัการศกึษาท่ี
เปิดสอนระดบัให้ปริญญาในภูมิภาค ซึ่ง พล.อ.มงักร และ จอมพล ป. ต่างก็มีบ้านพกัส่วนตวัอยู่เชิง
เขาสามมขุ ใกล้ชายทะเลบางแสน ก่อนหน้านัน้ จอมพล ป  และ พล.อ.มงักร ได้เดินทางมาพกัผ่อนท่ี
บ้านพกับริเวณเชิงเขาสามมุข และได้ปรับปรุง “โรงเรียนประชาบาล” เป็น “โรงเรียนพิบูลบ าเพ็ญ” 
มาแล้ว พล.อ.มังกร ได้เลือกพืน้ท่ี “บางแสน” เป็นสถานท่ีก่อตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษาในส่วน
ภูมิภาคเป็นแห่งแรก จึงจ าเป็นต้องหาซือ้ท่ีดินส าหรับการก่อตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษาซึ่งเป็น
สถาบนัการศกึษาท่ีสอนถึงระดบัให้ปริญญา ประกอบกบัพืน้ท่ี “บางแสน” นัน้มีสถาบนัการศกึษาท่ี
เปิดสอนระดบัมธัยมศกึษาอยู่แล้ว คือ “วิทยาลยับางแสน” เป็นโรงเรียนประจ าท่ีรับนกัเรียนชายล้วน 
มีแนวคิดการจดัการเรียนการสอนตามแบบอย่างของโรงเรียนอีตนั ประเทศอังกฤษ ซึ่งจอมพล ป     
ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดวิทยาลัยก่อนหน้านี  ้จึงท าให้ทัง้จอมพล ป. และ พล.อ.มังกร    
เห็นตรงกันว่าสมควรสร้างสถาบันการศึกษาท่ีสอนถึงระดับให้ปริญญาในพืน้ท่ีแห่งนี ้ แต่ทว่า        
ตามกฎหมายนัน้การจะสร้างสถาบนัการศกึษาท่ีเปิดสอนถึงระดบัให้ปริญญาแห่งใหม่ขึน้นัน้จะต้อง
เขียนโครงการจดัตัง้สถาบนัการศึกษาขึน้มา จากนัน้ส่งโครงการนีไ้ปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้
ผู้บริหารพิจารณาด าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง พล.อ.มังกร พรหมโยธี 
จะต้องน าโครงการท่ีจะสร้างสถาบนัการศึกษาแห่งนีเ้ข้าท่ีประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้วิพากษ์วิจารณ์ หากท่ีประชุมสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรเห็นว่ามีความ
เหมาะสมท่ีจะตัง้สถาบนัการศกึษาในพืน้ท่ีตามท่ีเสนอไป ก็จะพิจารณาให้ผ่านตามกระบวนการตาม
กฎหมาย 
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หลงัจาก พล.อ.มงักร พรหมโยธี น าโครงการฯ เข้าท่ีประชมุสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ซึ่งท่ีประชุมสภาฯได้มีมติอนมุตัิให้มีการจดัตัง้สถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนระดบัให้ปริญญา
ได้ สิ่งท่ี พล.อ.มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั น้ จะต้องเร่ง
ด าเนินการตอ่ไปคือการหาซือ้ท่ีดนิ เพ่ือท าการจดัตัง้สถาบนัการศกึษาดงักลา่วนีข้ึน้ในพืน้ท่ีซึ่งเล็งเห็น
ไว้ก่อนหน้าแล้วคือ บริเวณชายหาดบางแสน ซึ่งเดิมทีเดียวนัน้ท่านตัง้ใจเอาไว้ว่าจะสร้างให้มีพืน้ท่ี
ขนาดใหญ่เรียบชายทะเลจากชายหาดบางแสน หาดวอนนภา ยาวไปจนถึงชายหาดบางพระ ทัง้นี ้
สภาพภมูิประเทศและสภาพแวดล้อมในพืน้แหง่นีใ้นปี พ.ศ.2497 -2498 นัน้ เต็มไปด้วยสวนมะพร้าว
หลายแห่ง มีสวนแห่งหนึ่งท่ีปลกูมะพร้าวจ านวนมาก มีพืน้ท่ีนบัร้อยไร่ เป็นท่ีดินของกรมหลวงพิชิต
ปรีชากร เจ้าของสวนปลูกมะพร้าวไว้หนาแน่น ชาวบ้านเรียกว่า “ท่ีดินดอนมะสัง” และเรียกสวน
มะพร้าววา่ “สวนหลวง”  

ผู้ ให้สมัภาษณ์รายหนึ่งกล่าวว่า พล.อ.มงักร พรหมโยธี ได้ซือ้ท่ีดินสวนหลวง
แห่งนี ้จ านวน 250 ไร่ เป็นเงิน 5 ล้านบาท เป็นการขายท่ีเรียกกันว่า “ยกโฉนดขาย” เพ่ือสร้าง
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งโฉนดนีมี้ขนาดใหญ่ ปัจจุบันวางอยู่ชัน้บนของอาคาร ภปร. 
มหาวิทยาลยับรูพา ดงัข้อความ 

“พล.อ.มังกร ซือ้ท่ีดินสร้าง วศ บางแสน 250 ไร่ ๆ ละ 20,000 บาท      
เป็นเงิน 5 ล้านบาท พอซือ้มาแล้ว มาวัดเข้า ปรากฏว่าท่ีดินงอกขึน้มา    
วัดได้ 300 กว่าไร่ ตอนขายไม่ได้วัดก่อน มาวัดเอาทีหลัง เรียกว่า          
ขายยกโฉนด” 

o หมอชิต และ นางวอน   
หมอชิต และนางวอน นภาศัพท์ ไม่ได้เก่ียวข้องกับการสร้างวิทยาลัยวิชา

การศึกษา บางแสน โดยตรง แต่เป็นตวัละครท่ีเก่ียวข้องในช่วงท่ี พล.อ.มังกร พรหมโยธี หาหาซือ้
ท่ีดนิจาก “สวนหลวง” เพ่ือสร้างสถาบนัการศกึษาแห่งนี ้เพราะหมอชิตและนางวอนมีท่ีดินอยู่ในย่าน
นีห้ลายแปลง ความเป็นมาหรือเร่ืองราวในการหาซือ้ท่ีดินสวนหลวงของ พล.อ.มงักร พรหมโยธี นัน้มี
ความเช่ือมโยงถึงตวัละครทัง้ 2 บุคคลนีใ้นบางแง่มุม ซึ่งคนทัว่ไปไม่รู้ ไม่มีการบนัทึกไว้ จากการ
สมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีเคยศึกษาอยู่ท่ีวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร ต่อมาได้บรรจุเป็น
อาจารย์สอนวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ก่อนปีพทุธศกัราช 2500 และจากการสมัภาษณ์ผู้ ให้
ข้อมูลหลกัท่ีเคยศกึษาอยู่ท่ีวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน โดยเฉพาะนิสิตในรุ่น 1 (เข้าเรียนเม่ือ 
พ.ศ.2498) พบวา่ มีบางแง่มมุท่ีเก่ียวข้องกนั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

การท่ีจอมพล ป พิบูลสงคราม และ พล.อ.มังกร พรหมโยธี เดินทางมา
พกัผอ่นท่ีบ้านพกัสว่นตวับริเวณเชิงเขาสามมขุบอ่ยครัง้ บคุคลทัง้ 2 ท่านได้พดูคยุกบัชาวบ้านบริเวณ
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ชายทะเลบางแสนถึงความต้องการท่ีจะหาซือ้ท่ีดินขนาดใหญ่ เพ่ือด าเนินการสร้างสถาบนัการศกึษา
ท่ีเปิดสอนระดบัให้ปริญญาแห่งแรกในภูมิภาค ซึ่งก่อนหน้านีมี้เพียงสถาบนัการศกึษา 5 แห่ง ท่ีเปิด
สอนถึงระดับให้ปริญญา ซึ่งสถาบันฯทัง้ 5 แห่งตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มหาวิทยาลยัแพทย์ศาสตร์)    

ในช่วงท่ี พล.อ.มงักร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หาซือ้
ท่ีดินเพ่ือก่อตัง้วิทยาลัยการศึกษา บางแสน นัน้ ท่านสนใจพืน้ท่ีผืนใหญ่ท่ีปกคลุมไปด้วยสวน
มะพร้าว ชาวบ้านเรียกกันว่า “สวนหลวง” ท่ีดินผืนนีอ้ยู่ใกล้ชายทะเลบางแสน ชาวบ้านเรียกพืน้ท่ี
บริเวณใกล้ชายหาดว่า “หาดวอนนภา” ซึ่งเป็นช่ือชายหาดท่ีอยู่ด้านข้างมหาวิทยาลัยบูรพาใน
ปัจจบุนั เป็นสถานท่ีซึง่นิสิตท่ีศกึษาอยูท่ี่ “วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” และนิสิตรุ่นหลงัรู้จกัเป็น
อย่างดี เน่ืองจากเป็นชายหาดท่ีมีทศันียภาพสวยงามทอดเป็นแนวยาว เป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของ
นิสิต บคุลากรสถาบนัการศกึษาแหง่นีม้ายาวนาน  

ช่ือของ “หาดวอนนภา” มีความเก่ียวข้องกับ “หมดชิต” กล่าวคือ หมอชิต 
นามสกลุ “นภาศพัท์” ซึ่งด าเนินธุรกิจยาตรามงักร เจ้าของสินค้า “ยานตัถ์หมอชิต” ชาวบ้านเรียกกนั
ติดปากว่า “หมอชิต” ซึ่งหมอชิตมีภรรยาช่ือ “วอน” นามสกุล “นภาศัพท์” ชาวบ้านมักเรียกว่า 
“คณุนายวอน” หรือ “คณุนายวอนนภา”  “หมอชิต” ด าเนินธุรกิจจนกระทัง่มีฐานะร ่ารวย เป็นเจ้าของ
ท่ีดินบริเวณเขตจตุจกัร คือสถานีขนส่งหมอชิต (เดิม) และเป็นเจ้าของตลาดหมอชิตท่ีชาวบ้านใน
อดีตมกัน าผกั      และผลไม้มาขาย จนเรียกกันติดปากว่า “ตลาดหมอชิต” ผู้ วิจยัได้ค้นหาภาพของ 
“หมอชิต” สามีของคณุนายวอนมาน าเสนอประกอบ ดงัภาพ 8.3 

ภาพ 8.3 
แสดงหมอชิต นภาศพัท์ 

 
 
 

              
    
 

www.google.com 
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นอกจากนี ้ผู้ วิจัยได้สืบค้นหาภาพของคุณนายวอน นภาศพัท์ ภรรยาของ 
“หมอชิต” ซึ่งไม่สามารถค้นหาได้จากส่ือสังคม (Social Media)  และไม่มีอยู่ในส านักหอสมุด
มหาวิทยาลยับรูพา จงึเดนิทางไปท่ีโรงเรียน “วอนนภาศพัท์” ถนนบางแสนล่าง เน่ืองจากได้รับข้อมลู
จากผู้ ให้สัมภาษณ์บางรายว่า คุณนายวอน ได้สร้างโรงเรียนไว้เพ่ือให้ลูกหลานชาวบ้านบริเวณ
ใกล้เคียงได้เรียน ตัง้ช่ือว่า “โรงเรียนวอนนภาศพัท์” ตัง้อยู่เลขท่ี 15 ถนนบางแสนล่าง ต.แสนสุข       
อ.เมือง จ.ชลบุรี (ปัจจุบันรือ้อาคารไปแล้ว ต่อมาลูกหลานได้สานต่อเจตนารมณ์ของท่านโดย        
สร้างให้ใหม)่  

ผู้ วิจัยได้เดินทางไปค้นหาภาพและเร่ืองราวของคุณนายวอน นภาศัพท์       
โดยไปพบกับผู้ อ านวยการโรงเรียนวอนนภาศพัท์ (ดร.พลธาวิน วัชรทรธ ารงค์)  ซึ่งผู้ อ านวยการ
โรงเรียนได้ค้นหาเอกสารเก่ียวกบัประวตัิของโรงเรียนวอนนภาศพัท์ พบกระดาษชดุหนึ่งมีสภาพเก่า 
น ามาย่ืนให้ผู้วิจยัด ูมีภาพของคณุนายวอน นภาศพัท์ อยูด้่านใน ดงัภาพ 8.4 

ภาพ 8.4 
แสดคณุนายวอน นภาศพัท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากเอกสารโรงเรียนวอนนภาศพัท์ 
 

จากการสัมภาษณ์ผู้ อ านวยการโรงเรียนวอนนภาศัพท์ ทราบว่า สมาชิก
โรงเรียนวอนนภาศพัท์ทุกคนเรียกคณุนาย “วอน นภาศพัท์” ว่า “คณุยาย” เน่ืองจากในช่วงท่ีมีการ
บรูณะโรงเรียนวอนนภาศพัท์ในปี พ.ศ.2540 นัน้ คณุนายวอน นภาศพัท์ ชรามากแล้ว และเสียชีวิต
เม่ือ พ.ศ. 2540 เม่ืออายุ 105 ปี ผู้ วิจัยได้น าภาพของ  “คุณยายวอน นภาศัพท์” มาน าเสนอ             
ดงัภาพ 8.5 
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ภาพ 8.5 
แสดงคณุยาย วอน นภาศพัท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากเอกสารโรงเรียนวอน นภาศพัท์ 
 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวอนนภาศพัท์กล่าวว่า โรงเรียนแห่งนีเ้ดิมเป็นโรงเรียนท่ี

ชาวบ้านต าบลแสนสุขร่วมกันสละเงินและสละแรงกายสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึน้เม่ือวันท่ี 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2483 บนท่ีดินของคุณนายวอน นภาศพัท์ ขณะนัน้ได้ข้อสรุปตัง้ช่ือโรงเรียนว่า 
“โรงเรียนประชาบาลต าบลแสนสขุ 4” ชาวบ้านเรียกว่า “บริเวณบ้านเพิงล่าง” ในช่วงเวลานัน้บริเวณ
นีอ้ยู่ในเขตอ าเภอศรีราชา ตอ่มาได้โอนย้ายพืน้ท่ีบริเวณบ้านเพิงล่างมาเป็นส่วนหนึ่งของต าบลแสน
สขุ ขึน้กบัอ าเภอเมือง และได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น “โรงเรียนประชาบาลต าบลแสนสขุ 4” หรือเรียก
กนัวา่ “บ้านบางแสนลา่ง” 

ตอ่มาเม่ือปี พ.ศ. 2495 คณุนายวอน นภาศพัท์ ได้บริจาคท่ีดินจ านวน 4 ไร่ 
75 ตารางวา ให้สร้างเป็นอาคารเรียน 2 ชัน้ และเปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนวอนนภาศพัท์” สอนระดบั
อนุบาลจนถึงระดบัประถมศึกษา ซึ่งปัจจุบนัได้รือ้ถอนไปแล้ว และได้รับเงินสนับสนุนจากสมาชิก
ตระกลูวอนนภาศพัท์รุ่นตอ่มาท่ีได้บริจาคเงินจ านวน 7 ล้านบาท ให้สร้างอาคารเรียนใหม่เป็นตกึ 4 
ชัน้ จ านวน 16 ห้องเรียน (พทุธศกัราช 2539) โดยให้เหตผุลของการบริจาคเงินว่าโรงเรียนวอนนภา
ศพัท์ก่อตัง้มายาวนาน โดยการริเร่ิมของคุณหมอชิต และคุณนายวอน นภาศพัท์ ท่ีผ่านมาได้ท า
ประโยชน์ให้กับสงัคมมาโดยตลอด และมีพฒันาการเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง เม่ืออาคารเรียนเก่า     
ไมเ่พียงพอ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องจดัหาสถานท่ีส าหรับการเรียนของนกัเรียนเพิ่มขึน้และให้ทนัสมยั
ขึน้ จึงสละเงินให้สร้างโรงเรียนแห่งใหม่เพ่ือสานต่อเจตนารมณ์ของคุณหมอชิต และคุณนายวอน 
นภาศพัท์ อีกทัง้เป็นอนสุรณ์แก่คณุหมอชิตและคณุนายวอน นภาศพัท์ ท่ีได้สร้างคณุงามความดีไว้
ในยา่นนี ้
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นอกจากนีคุ้ณนายวอน นภาศัพท์ ยังเป็นเจ้าของท่ีดินบริเวณชายทะเล     
บางแสน ชาวบ้านเรียกพืน้ท่ีบริเวณชายทะเลว่า “หาดวอนนภา” เป็นการเรียกช่ือหาดตามช่ือของ
ภรรยาของ “หมอชิต” คือ คณุยายวอน การท่ี พล.อ.มงักร พรหมโยธี และ จอมพล ป. พิบลูสงคราม 
มกัจะเดินทางมาพักผ่อนท่ีบ้านพกัเชิงเขาสามมุขบ่อยครัง้ และการเดินทางมาแต่ละครัง้ก็มักจะมี 
“ผู้ ใต้บงัคบับญัชา” ติดตามมาด้วย บคุคลทัง้ 2 ท่าน และทหารท่ีติดตามมกัจะออกพบปะพดูคยุกับ
ประชาชนบริเวณใกล้เคียง ทัง้การซือ้ปลา ป ูกุ้ ง และสตัว์ทะเลอ่ืนไปท าอาหาร ในช่วงนัน้ประชาชน
และการจราจรไม่หนาแน่นดงัเช่นในปัจจบุนั เม่ือชาวบ้านรับรู้ว่า รัฐบาลของจอมพบ ป. มีนโยบายท่ี
จะขยายสถาบันการศึกษาท่ีสอนในระดับให้ปริญญามาตัง้อยู่ท่ีบางแสน และรู้ว่า พล.อ.มังกร 
ต้องการหาซือ้ท่ีดนิขนาดใหญ่เพ่ือสร้างสถาบนัการศกึษาท่ีบางแสนก็พดูตอ่ ๆ กนัไป  

ผู้ ให้ข้อมูลหลักบางรายกล่าวว่า เ ม่ือความแพร่หลายว่า พล.อ.มังกร       
พรหมโยธี ต้องการหาซือ้ท่ีดินบริเวณบางแสน เพ่ือก่อตัง้สถานศึกษาท่ีสอนในระดับปริญญาตรี 
(วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน) ท าให้คุณนายวอน นภาศัพท์ ซึ่งมีความคุ้ นเคยกับคุณหญิง
โทณวนิกมนตรี ภรรยาของพระยาโทณวนิกมนตรี ชาวบ้านย่านบางแสนเรียกว่า “คณุหญิงโทณ”      
ซึง่รู้จกักบัเจ้าของท่ีดินคือ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร ท่ีปลกูมะพร้าวไว้จ านวนมาก เม่ือ “คณุหญิงโทณ” 
รู้ว่า พล.อ.มงักร พรหมโยธี ต้องการหาซือ้ท่ีดินย่านบางแสนเพ่ือก่อสร้างสถาบนัการศกึษาในย่านนี ้
จงึมีการพดูคยุกนัขึน้ ดงัข้อความ 

“คนท่ีน่ีพอรู้เข้าว่า พล.อ.มังกร ต้องการจะซือ้ท่ี ก็เลยมาเสนอขายท่ีให้ 
ส่วนคณุนายวอนเขาอยู่ตรงนีม้าก่อน เป็นเจ้าของยานตัถ์หมอชิต หมอมี
เม่ือคุณนายวอนนภารู้ว่ากระทรวงศึกษา พล.อ.มังกร อยากจะหาท่ีดิน
เพ่ือสร้างสถานศึกษาบริเวณนี ้คุณนายวอนรู้จักกับคุณหญิงโทณวนิก  
มนตรี ภรรยาของพระยาโทณวนิกมนตรี คณุหญิงโทณเขารู้จกักบัเจ้าของ
สวนหลวง เป็นสวนมะพร้าวกว้างขวางบริเวณนี  ้เขาก็คงคุยกันแล้ว 
สดุท้ายก็ขายท่ีดนิให้ พล.อ.มงักร 
พล.อ.มงักร ก็เลยใช้งบกระทรวงศึกษาธิการ ซือ้ไว้ทัง้ 250 ไร่ ยกโฉนด
ขายเลย น่ีคือความเป็นมาท่ีไมมี่บนัทกึไว้”  

ผู้ให้ข้อมลูหลกับางรายกลา่ววา่ ในบางชว่งเวลาคณุนายวอน นภาศพัท์ จะใช้
ชีวิตอยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร มีหน้าท่ีดแูลกิจการหลายอย่าง ทัง้ตลาดหมอชิต ห้างขายยาตรามงักร     
ในบางช่วงเวลาท่านก็เดินทางมายังบ้านเกิดท่ีบางแสนเพราะมีท่ีดินอยู่ในย่านนีห้ลายแปลง       
บริบททางสงัคมในช่วงเวลานัน้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีปัญหาอย่างมาก ประกอบกับญ่ีปุ่ นมี
อิทธิพลต่อประเทศไทย มีการพิมพ์ธนบตัรใบละ 1,000 บาท ออกสู่สาธารณะ รัฐบาลเห็นว่าหาก
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ปล่อยให้เป็นเช่นนีอ้าจเกิดปัญหาขึน้ตามมา ประกอบกบัเกิดสภาวะเงินเฟ้อขึน้ รัฐบาลในช่วงนัน้จึง
หาวิธีเรียกเก็บธนบตัรใบละ 1,000 บาท กลบัคืน วิธีการเรียกเก็บธนบตัรท่ีใช้คือจดัตัง้บอ่นการพนนั
ขึน้อยา่งถกูกฎหมาย เพ่ือดงึเอาธนบตัรใบละ 1,000 บาท ท่ีประชาชนใช้เลน่การพนนักลบัคืน  

กลา่วได้ว่าบริบททางสงัคมในช่วงเวลานัน้ เศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ดีนกั 
รัฐบาลจึงตัง้บ่อนการพนันขึน้มาเพ่ือหาเงินเข้ารัฐ บ่อนการพนันแห่งหนึ่งตัง้อยู่ในจังหวัดชลบุรี     
หมอชิตเป็นบุคคลหนึ่งท่ีช่ืนชอบการเล่นไพ่ จึงเข้าไปเล่นไพ่ในบ่อน เม่ือเข้าไปเล่นการพนนัในบ่อน
บอ่ยครัง้มากขึน้ ท าให้เสียเงินไปเป็นจ านวนมาก ภรรยาของท่านคือคณุนายวอน นภาศพัท์ ท่ีอาศยั
อยูใ่นกรุงเทพมหานคร จงึเดนิทางมาพกัอาศยัอยูท่ี่บางแสนด้วย ดงัข้อความ 

“เม่ือก่อนตอนเศรษฐกิจไม่ดี มีการพิมพ์แบงก์พนัออกมาให้ประชาชนใช้
กนั พอพิมพ์มาก ๆ เงินมนัก็เฟ้อ รัฐบาลก็เรียกเก็บแบงก์พนัคืน ก็ตัง้บอ่น
ขึน้มา บอ่นการพนนั บอ่นเล่นไพ่ รัฐบาลเป็นเจ้าของบอ่น หมอชิตแกก็มา
เลน่ แกหมดเงินไปเยอะ ตอนนัน้คนรวยเข้าบอ่นเลน่พนนักนัเยอะ พอหมอ
ชิตเลน่ไพเ่ยอะเข้า คณุนายวอนเมียแกก็มาคมุ ก็ตามมาอยู่ท่ีน่ี ย้ายมาอยู่
ท่ีน่ี คนก็เรียกแกวา่ คณุนายวอน” 

ผู้วิจยัได้สอบถามความเช่ือมโยงระหวา่งหมอชิต และ คณุนายวอน นภาศพัท์ 
จากผู้ ให้สัมภาษณ์อีก 2 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร สงวนพวก และอาจารย์ประมวล 
สงวนพวก ภรรยา อาจารย์ท่ีสอนนิสิตวิทยาลยัวิชาการศกึษา รุ่นแรก (พ.ศ.2498) ซึ่งปัจจบุนัอาย ุ88 
ปี ในประเด็นความเช่ือมโยงเก่ียวข้องระหว่างการจัดซือ้ท่ีดินเพ่ือสร้างวิทยาลัยวิชาการศึกษา        
บางแสน แห่งนี ้ซึ่งพบว่า คุณนายวอน นภาศพัท์ กับ คุณหญิงโทณวนิกมนตรี ภรรยาของพระยา
โทณวนิกมนตรี นัน้เป็นมิตรต่อกัน มีการแจ้งข่าวสารให้รับรู้กัน ในกรณีข่าวการหาซือ้ท่ีดิน ก็
เช่นเดียวกัน คุณนายวอนได้แจ้งข่าวสารให้คณุหญิงโทณวนิกมนตรีได้ทราบว่ารัฐบาลก าลงัหาซือ้
ท่ีดินบริเวณบางแสนเพ่ือสร้างสถาบนัการศกึษาแห่งใหม่ในภาคตะวนัออก “คณุหญิงโทณ” รู้จกักับ
เจ้าของท่ีดนิ มีการพดูคยุตดิตอ่กนัจนเป็นท่ีมาของการติดตอ่ซือ้ขายท่ีดนิดงักลา่ว 

หมอชิตเป็นคนท่ีมีจิตใจดี ทา่นได้สร้างโรงเรียนไว้ให้ชาวบ้านบริเวณบางแสน
ได้เข้าเรียน โดยตัง้ช่ือวา่ “โรงเรียนอนบุาลหมอชิต” ตัง้อยูบ่ริเวณท่ีชาวบ้านในปัจจบุนัเรียกว่า “ชมุชน
หาดวอนนภา” (ไมใ่ชส่ถานท่ีตัง้โรงเรียนวอนนภาศพัท์ในปัจจบุนั) ปัจจบุนัโรงเรียนอนบุาลหมอชิตได้
ยบุเลิกไปแล้ว ดงัข้อความ 

“หมอชิตแกมาซือ้ท่ีแถว ๆ สวนหลวง บริเวณปลายสวนหลวง แกสร้าง
โรงเรียนอนุบาลวอนนภาให้ชาวบ้านได้เรียน ก่อนท่ีจะเป็นโรงเรียนวอน
นภาศพัท์น่ี  
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สมยัก่อนไมมี่โรงเรียนวอนนภาศพัท์ตรงนีน้ะ เม่ือก่อนเป็นโรงเรียนอนบุาล 
ชาวบ้านเรียกกันว่า “โรงเรียนต้นโพธ์ิ” เพราะอยู่ใกล้ต้นโพธ์ิใหญ่ ต่อมา
เขาก็ทบุโรงเรียนทิง้ แล้วสร้างใหม ่ก็คือโรงเรียนวอนนภาศพัท์”  

ทัง้นี  ้เม่ือเดินทางเข้าไปยังโรงเรียนวอนนภาศัพท์ในปัจจุบัน ยังคงเห็น       
“ต้นโพธ์ิ” ต้นนี ้ซึ่งมีอายุหลายปี มีล าต้นขนาดใหญ่ ผู้บริหารโรงเรียนวอนนภาศพัท์ได้สร้างศาล     
พระภูมิไว้ท่ีโคนต้นโพธ์ิ และน าวัสดุมากัน้ให้เป็นสัดส่วน เพ่ืออนุรักษ์ต้นไม้นีไ้ว้และเพ่ือให้ชาว
โรงเรียนวอนนภาศพัท์ได้สกัการะ 

 พล.อ.มังกร เดนิทำงมำเป็นประธำนพธีิวำงศิลำฤกษ์ 

หลงัจากจดัตัง้วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน เสร็จสิน้ พล.อ.มงักร พรหมโยธี 
ได้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เพ่ือเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดป้ายช่ือ “วิทยาลยัวิชาการ
ศึกษา บางแสน” จากการสมัภาษณ์รองศาสตราจารย์ ดร. จ าเนียร สงวนพวก ในประเด็นนีพ้บว่า     
ในปี พ.ศ.2498 นัน้ ตนเองส าเร็จการศกึษาจาก “วิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสานมิตร” และสมคัรใจ
ท่ีจะเดนิทางมาเป็นอาจารย์สอนวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน โดยระบวุ่า พล.อ.มงักร พรหมโยธี 
เดินทางมากับคณะของท่านอีกหลายคน เม่ือเดินทางมาถึงจะมีนิสิตรุ่นท่ี 1 ท่ีสมัครเข้าเรียนท่ี
วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน ยืนเข้าแถวต้อนรับ ผู้ วิจยัได้ค้นหาภาพท่ีมีการบนัทึกไว้ในเอกสาร
ประวัติศาสตร์มาประกอบเนือ้หาท่ีสัมภาษณ์เพ่ือน าเสนอให้เห็นภาพท่ีเกิดขึน้ในอดีตชัดเจน         
มากยิ่งขึน้ 

ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า จากภาพจะเห็นรถขนาดใหญ่ท่ีบรรทุกนิสิตมาจาก
กรุงเทพ รถคันนีเ้ป็นรถของหน่วยงาน “ส านักงานคุรุสภา” ซึ่งบรรทุกนิสิตทัง้หมดเดินทางมาถึง
สถาบันการศึกษาแห่งนี ้เม่ือพิธีการวางศิลาฤกษ์เร่ิมขึน้ พล.อ.มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวในขณะเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา       
บางแสน โดยกล่าวให้นิสิตรุ่น 1 ซึ่งอยู่ในชุดสีขาว ยืนเรียงเป็นแถวหน้ากระดานฟัง นอกจากการ
สัมภาษณ์บุคคลท่ีเป็นอาจารย์สอนวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ในประเด็นนีแ้ล้ว ผู้ วิจัยได้
สอบถามนิสิตรุ่นท่ี 1 ท่ีเข้าศึกษาท่ีวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน ในช่วงเวลานัน้ พบว่า ในปี        
พ.ศ.2498 เป็นปีท่ี พล.อ.มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเป็น
ประธานในพิธีวางศลิาฤกษ์และเปิดปา้ยสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้  

ทัง้ นี  ้ผู้ ใ ห้ ข้อมูลหลักกล่าวว่า  พล.อ.มังกร พรหมโยธี ซึ่ งด ารงต าแหน่ง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมยัรัฐบาลจอมพล ป พิบูลสงคราม เป็นบุคคลท่ีริเร่ิมและ
เป็นหวัเร่ียวหวัแรงในการสร้างวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน เดิมทีเดียวนัน้ท่านวางโครงการไว้ว่า
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จะขยายพืน้ท่ีของสถาบนัการศึกษาแห่งนีใ้ห้ไปจนถึงบางพระ ตัง้ใจจะให้เป็นสถาบนัการศึกษาท่ี
กว้างขวางใหญ่โตเทียบเทา่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ดงัข้อความ 

“คนท่ีเป็นหัวเร่ียวหัวแรงคนส าคญัในการตัง้สถาบันนีก็้คือ พล.อ.มังกร 
พรหมโยธี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการของจอมพล ป. เขาบอกว่า
เขาจะท าวิทยาลยัวิชาการศกึษาให้เป็นสถาบนัอดุมศกึษาแห่งแรกในส่วน
ภูมิภาค และตัง้นโยบายไว้ว่าจะขยายพืน้ท่ีไปจนถึงบางพระ ท าให้ใหญ่
เหมือนกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นเมืองมหาวิทยาลยั” 

ผู้ให้ข้อมลูหลกับางรายกลา่ววา่ หลงัจากท่ี พล.อ.มงักร พรหมโยธี ได้เดินทาง
มาวางศิลาฤกษ์ เปิดป้ายวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน แล้ว ท่านได้เดินทางมาเย่ียมเยียน
อาจารย์และนิสิตท่ีสถาบนัการศกึษาแห่งนีอ้ยู่เกือบจะทกุสปัดาห์ และท่านมกัจะพดูถึงวิทยาลยัวิชา
การศกึษา างแสน ทกุครัง้เม่ือทา่นมีโอกาส ดงัข้อความ 

“พล.อ.มังกรท่านจะมาเย่ียมนิสิตสัปดาห์เว้นสปัดาห์ บางครัง้ท่านก็มา
ตอ่เน่ือง ถ้ามีโอกาสวา่งทา่นก็จะมา ทา่นรักบางแสนมาก ลกูของท่านก็ยงั
เรียนท่ีวิทยาลยับางแสน” 

o การเร่ิมก่อสร้างอาคารอ านวยการ หอนอน อาคารโภชนาคาร 

หลงัจากท่ี พล.อ.มังกร หาซือ้ท่ีดินส าหรับการก่อตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
บางแสน ได้แล้ว ได้มีการสร้างอาคารอ านวยการ หอนอนส าหรับนิสิต  และอาคารโภชนาคาร         
ไปพร้อม ๆ กัน โดยมี ดร.ธ ารง บวัศรี ด ารงต าแหน่ง “รองอธิการ” วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน 
สาเหตท่ีุต้องท าเช่นนีเ้พราะเม่ือครัง้เปิดวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน พืน้ท่ีแห่งนีย้งัไม่มีอาคาร
เรียนและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนมากนกั ครัน้เม่ือเปิดรับนิสิตเข้าเรียนรุ่นแรก จ าเป็นท่ีจะต้องมี
อาคารเรียน หอนอน โรงอาหาร เพราะเป็นโรงเรียนประจ า เรียกกันง่าย ๆ ว่า  “โรงเรียนกินนอน” 
ในช่วงแรกของการก่อตัง้สถาบันการศึกษาแห่งนี ้ เ ร่ืองการสร้างอาคารเรียน หอนอน อาคาร         
โภชนาคาร ถือเป็นเร่ืองเร่งดว่นอยา่งมาก 

ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า เดิมทีเดียวนัน้นิสิตรุ่นแรกจ าเป็นต้องอาศัยท่ีกิน        
ท่ีนอน และท่ีเรียน ของวิทยาลยับางแสน ดงัข้อความ 

“นิสิตรุ่นแรกเข้ามาน่ียังไม่พร้อม ยังไม่มีอาคารเรียนของตัวเองเลย        
หอนอนก็ไม่มี ห้องน า้ก็ไม่มี ก็ไปอาศยัสถานท่ีของวิทยาลยับางแสนเขา 
ตอนแรกท่ีเปิดเรียน ผู้บริหารก็เร่งสร้างอาคารเรียน หอนอนของเราเอง”  
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ในช่วงการก่อสร้างใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1 ปี ในช่วงเวลานัน้ ดร.ธ ารง      
บวัศรี ได้ก ากับดแูลการท างานของผู้ รับเหมาอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ผู้ รับเหมาสร้างอาคารอ านวยการ 
อาคารเรียน หอนอน โรงอาหาร ให้ออกมาดูดีท่ีสุด พอสร้างเสร็จทัง้อาจารย์ นิสิต ต่างก็ดีใจกัน 
เพราะจะได้ใช้อาคารเรียนใหม่ มีอาคารอ านวยการ มีหอนอนใหม่แยกชาย หญิง และมีโรงอาหาร
ของตวัเอง ดงัข้อความ 

“พอสร้างอาคารอ านวยการเสร็จ สร้างหอนอน โรงอาหารเสร็จ ทัง้อาจารย์ 
นิสิต ดีใจกันยกใหญ่ เพราะเรามีอาคารเรียนเป็นของเราเอง ไม่ต้องไป
อาศยัท่ีนอน ท่ีกิน ของคนอ่ืนเขา”     

8.2.2 กำรยุบโอน ‘วิทยำลัยบำงแสน ’ เข้ำกับ ‘วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ       
บำงแสน’ 

จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น “การยบุโอนสถานท่ีวิทยาลยับางแสน 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลยัวิชาการศึกษา” ผู้ วิจยัแบง่การน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น 
ประกอบด้วย ประเด็นแรก “การปะทะทางวัฒนธรรมอเมริกันและอังกฤษ”  ประเด็นท่ีสอง       
“สาเหตขุองการยุบโอนวิทยาลยับางแสน”  ประเด็นท่ีสาม “การจดัการทรัพย์สินของวิทยาลยับาง
แสน”  ดงัตอ่ไปนี ้

  กำรปะทะทำงวัฒนธรรมอังกฤษกับอเมริกัน 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเด็น “การปะทะทางวฒันธรรมองักฤษ

กับอเมริกัน” ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรก “วิทยาลัยบางแสน:วัฒนธรรม
องักฤษ VS วิทยาลยัวิชาการศึกษา: วฒันธรรมอเมริกนั” ประเด็นท่ีสอง “การคดัเลือกลกูหลานคน
ใหญ่คนโตเข้าเรียน” ดงัตอ่ไปนี ้

o วิทยาลัยบางแสน (วัฒนธรรมอังกฤษ) VS วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
(วฒันธรรมอเมริกนั) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น “ วิทยาลยับางแสน (วฒันธรรม
องักฤษ) VS วิทยาลยัวิชาการศกึษา (วฒันธรรมอเมริกนั)” ผลการศกึษาพบว่า ในช่วงสงครามเย็น 
สหรัฐอเมริกาและโซเวียต (รัสเซีย) ต่างก็ต้องการให้ประเทศต่าง ๆ ให้การสนับสนุนนโยบายทาง
การเมืองของตนเอง ผู้น าประเทศไทยตดัสินใจผูกมิตรกบัประเทศตะวนัตก มีสหรัฐอเมริกาเป็นแกน
น า รัฐบาลไทยในช่วงเวลานัน้จึงด าเนินนโยบายตอ่ต้านลทัธิคอมมิวนิสต์ โดยเข้าร่วมเป็นพนัธมิตร
กบัประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงให้การสนบัสนนุรัฐบาลไทยหลายด้าน ทัง้ด้านการ
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ฝึกรบของกองทพั เชน่ การสอนวิธีการฝึกทหาร การวางแผนพฒันากองทพั ซึ่งอนญุาตให้กองทพัไทย
สง่ทหารไปร่วมฝึกกบัทหารอเมริกนัได้ 

ในด้านการศึกษานัน้ หน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายแห่งได้ให้การ
สนบัสนุนด้านการศึกษาแก่รัฐบาลไทย ทัง้การอนุมตัิเ งินสนบัสนุนโดยตรง และให้ทุนการศึกษาแก่
นกัเรียน นกัวิชาการในประเทศไทยให้เดินทางไปศึกษาต่อท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีนกัวิชาการ
และนักปกครองไทยหลายคนได้รับทุนการศึกษา ทัง้ทุนจากรัฐบาลไทย และทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืนอีกหลายแห่ง จึงมีนกัการศกึษาจากประเทศไทยเดินทางไปศกึษาต่อระดบัปริญญาโท
และปริญญาเอกท่ีนัน่เป็นจ านวนมาก  

เม่ือนกัการศึกษาเหล่านีส้ าเร็จการศึกษาและเดินทางกลบัมาปฏิบตัิงานใน
ประเทศไทย นกัการศกึษาเหล่านีไ้ด้มีบทบาทการเผยแพร่แนวคิดใหม่หลายประการท่ีรับเอามาจาก
แนวคิดของชาวอเมริกัน หลายคนก้าวขึน้สู่การเป็นผู้ บริหารสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา     
หลายคนมีบทบาททางการเมืองซึง่ดแูลรับผิดชอบด้านการพฒันาการศกึษา บคุคลเหล่านีก็้ได้น าเอา
แนวคิด แบบแผนการปฏิบัติ แนวคิดใหม่หลายประการเข้ามาพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย         
ดงัข้อความ 

“ตอนแรกเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ตอนนัน้ พ.ศ.2496 
ตอ่มาอีก 2 ปี เป็นปี พ.ศ.2498 ก็แตกออกมาเป็นวิทยาลยัวิชาการศกึษา 
บางแสน เป็นช่วงท่ีความเจริญของประเทศตะวนัตกได้แพร่หลายเข้ามา
ในประเทศไทย เป็นผลจากการเมืองระหว่างประเทศ การเมืองโลก สหรัฐ
ต้องการขยายอ านาจเข้ามาครอบคลุมเอเชีย เป็นการต่อสู้ กันระหว่าง
แนวคดิของรัสเซีย จีนกบัแนวคดิของสหรัฐอเมริกา 
อเมริกาให้ความช่วยเหลือเราหลายอย่าง อย่างเช่น โครงการท่ีมีค าว่า      
ย ูน าหน้า ยเูสส ยซูอม ยซูิส เป็นต้น ความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลอเมริกนัในชว่งนัน้คือ เรารับเอาวฒันธรรมของอเมริกนัเข้ามาเยอะ
มาก โดยเฉพาะในเร่ืองของแนวคดิการพฒันาการศกึษา”  

(ผู้ วิจัยได้ค้นคว้าเพิ่มเติมพบว่า ค าว่า ยูเสด (USAID) ย่อมาจากค าว่า 
“United States Agency for International Development” เป็นองค์กรเพ่ือการพฒันาระหว่าง
ประเทศของสหรัฐอเมริกา โดยให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่รัฐบาลไทยมากกว่า 11,000 
ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ 
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ค าว่า ยซูอม (USOM) ย่อมาจากค าว่า “United States Operation Mission” 
เป็นองค์กรจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีให้ความช่วยเหลือรัฐบาลไทยด้านการส ารวจและพฒันาบ่อ
น า้บาดาล 

ส่วนค าว่า ยซูิส (USIS) เป็นส านกัข่าวของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีก่อตัง้โดย
ประธานาธิบดีแฮร่ี ทรูแมน (Harry Truman) ท่ีเปิดส านักข่าวในช่วงเวลานัน้ โดยใช้ช่ือว่า US 
Information Agency เรียกย่อๆว่า UIA หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า “USIS” เป็นองค์กรท่ีมีบทบาทด้าน
การสร้างและผลิตข่าวสารด้านส่ือสารมวลชน เช่น การผลิตภาพยนตร์ท่ีมีแนวคิดต่อต้านลัทธิ
คอมมิวนิสต์ เป็นต้น) 

จากการสมัภาษณ์พบวา่บคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการผลกัดนัวิทยาลยัวิชา
การศกึษา โดยเฉพาะวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน นัน้มีหลายคน บคุคลท่านหนึ่งท่ีมีบทบาทตอ่
การผลักดนัวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ได้แก่ หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล ศาสตราจารย์     
ดร.สาโรช บวัศรี ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวสัดิ์พาณิชย์ ศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บวัศรี ศาสตราจารย์ 
ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ศาสตราจารย์ ดร.ละม้ายมาศ ศรทัตต์ เป็นต้น ซึ่งนักวิชาการเหล่านีไ้ด้รับ
ทุนการศึกษาให้เดินทางไปศึกษาต่อท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากส าเร็จการศึกษา         
หลายท่านมีบทบาทในการพัฒนากิจการอุดมศึกษาในประเทศไทย หลายท่านด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้บริหารสถาบนัการศกึษาในชว่งเวลานัน้และในเวลาตอ่มา  

บริบททางสังคมในช่วงเวลานัน้ กรมสามัญศึกษาต้องการให้มีการผลิต
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีความรู้และมีมารยาทดี โดยยึดถือต้นแบบมาจากโรงเรียนอีตัน      
(Eton College) ซึ่งเป็นโรงเรียนมธัยมช่ือดงัแห่งหนึ่งของประเทศองักฤษ ท่ีรับเฉพาะนิสิตชายเข้า
เรียนในลกัษณะโรงเรียนประจ า จากนโยบายดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของการสร้างวิทยาลยับางแสนขึน้ 
“หลวงสวสัดสิารศาสตรพทุธิ” หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ “หลวงสวสัดิ ์สมุิตร” ซึ่งเคยเดินทางไปศกึษา ณ 
ประเทศอังกฤษ ได้น ารูปแบบการศึกษาตามแบบฉบับของโรงเรียนอีตันเข้ามาใช้ในการบริหาร
วิทยาลยับางแสน ถึงแม้จะเป็นสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา แตก็่ใช้ค าวา่ “วิทยาลยั” เช่นเดียวกบัท่ี
โรงเรียนอีตนัท่ีใช้ค าวา่ “วิทยาลยั” (Eton College) 

ผู้ ให้ข้อมูลหลกักล่าวว่า หลงัจากท่ีเปิดวิทยาลยับางแสนในปีแรก รัฐบาลได้
มอบหมายให้นายสวสัดิ์ ศรีเพ็ญ ซึ่งเป็นอดีตนกัเรียนองักฤษเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลยั
บางแสน กล่าวได้ว่า อาจารย์สวสัดิ์ ศรีเพ็ญ เป็นผู้อ านวยการวิทยาลยับางแสนคนแรก นบัตัง้แต่ปี
พทุธศกัราช 2497 (ปีท่ีก่อตัง้วิทยาลยับางแสน) เป็นต้นมา วิทยาลยัแห่งนีจ้ะเปิดรับเฉพาะนิสิตชาย
เท่านัน้ ซึ่งพล.อ.มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนัน้ได้มอบหมายให้ 
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หลวงสวสัดิ์สารศาสตรพุทธิ สร้างโรงเรียนดงักล่าวขึน้โดยใช้ช่ือว่า “วิทยาลยับางแสน” เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้นกัเรียนเข้าเรียนระดบัมหาวิทยาลยัในอนาคต ดงัข้อความ 

“จริง ๆ คนท่ีคิดท าวิทยาลัยบางแสนคือ หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ ”     
หรือเรียกกนัทัว่ไปวา่ สวสัดิ์ สมุิตร หลวงสวสัดิ์น่ีได้ทนุรัฐบาลไปเรียนตอ่ท่ี
อังกฤษ เป็นนักเรียนอังกฤษ การจัดตัง้วิทยาลัยบางแสนจะยึดระบบ
การศึกษาของประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบ ยึดตามแบบโรงเรียนอีตัน 
เหมือนกับโรงเรียนวชิราวุธ ในช่วงนัน้กรมสามัญฯเขาต้องการสร้างคน
แบบนัน้”  

นอกจากหลวงสวัสดิ์สารศาสตรพุทธิ จะเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทในการจัดตัง้
วิทยาลัยบางแสนแล้ว บุคคลท่ีเก่ียวข้องอีกท่านหนึ่งคือ อาจารย์สวัสดิ์ ศรีเพ็ญ ซึ่งด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการวิทยาลยับางแสนคนแรก ดงัข้อความ 

“ยงัมีอีกคนหนึ่งท่ีมีส่วนในการจดัตัง้วิทยาลยับางแสน คือ อาจารย์สวสัดิ ์
ศรีเพ็ญ เป็น ผ.อ.คนแรก หลวงสวสัดิ์ฯน่ีเป็นนักเรียนอังกฤษเหมือนกัน 
พอทัง้สองคนเป็นนักเรียนอังกฤษ เข้ามาท าวิทยาลัยบางแสน ก็เลย
ออกแบบให้เป็นแบบองักฤษ ท าแบบ Boarding School คือ เป็นโรงเรียน
กินนอน คล้ายๆกบัโรงเรียนอีตนัของประเทศองักฤษ” 

ผู้ ให้สัมภาษณ์อีกรายหนึ่งกล่าวว่า เดิมทีเดียวนัน้วิทยาลัยบางแสนสังกัด 
“กรมวิสามญัศึกษา” เพราะเป็นสถาบนัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา ซึ่งรัฐบาลในช่วงเวลานัน้
ตัง้ใจจะสร้างนิสิตให้เก่งและมีบุคลิกภาพดีเหมือนกับโรงเรียนอีตันในประเทศอังกฤษ ข้อความ
ข้างต้น สอดรับกับค ากล่าวของผู้ ให้สัมภาษณ์อีกรายหนึ่งท่ีกล่าวว่า ในช่วงแรกของการก่อตัง้
วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน นัน้ เดิมทีเดียวพืน้ท่ีแห่งนีส้่วนหนึ่งเป็นของ “วิทยาลัยบางแสน”    
ซึ่งก่อตัง้มาก่อน ส่วนวิทยาลัยวิชาการศึกษานัน้มีพืน้ท่ีติดกับวิทยาลัยบางแสน พืน้ท่ีซึ่งเป็นของ
วิทยาลัยบางแสนเดิมนัน้เป็นพืน้ท่ีบริเวณหน้าถนนลงหาดบางแสนลึกไปจนถึงอาคารอนุรักษ์          
ซึ่งอาคารอนุรักษ์นัน้เป็นพืน้ท่ีส าหรับการเรียนในชัน้เรียนของนิสิตวิทยาลัยบางแสนและนิสิต
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน (อาศยัอาคารแห่งนีเ้ป็นท่ีเรียนในชัน้เรียน) ซึ่งปัจจุบนัเป็นของ
คณะแพทย์แผนไทยอภยัภเูบศร ดงัข้อความ 

“เราอยู่ติดกับวิทยาลัยบางแสน ซึ่งเป็นระบบอังกฤษ ตอนแรกมันก็มี
วฒันธรรมความเป็นองักฤษปนอยู ่แต ่ดร.ธ ารง เขาจบท่ีอเมริกา เขาได้รับ
แนวคดิ วฒันธรรมแบบอเมริกนัมา มนัก็แตกตา่งกนั” 
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ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่าการท่ีผู้ บริหารการศึกษาในยุคนัน้ได้ยุบรวม
โรงเรียนพิบูลบ าเพ็ญเข้ากับวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน นัน้ มีความเก่ียวข้องกับวิธีคิดแบบ
อเมริกนัด้วย กล่าวคือ วิธีคิดแบบอเมริกนัจะเรียนภาคทฤษฎี เม่ือเรียนภาคทฤษฎีแล้ว จะให้นิสิตได้
ฝึกภาคปฏิบตั ิหรือท่ีเรียกวา่ Demonstration ด้วย ดงัข้อความ 

“การท่ีผู้บริหารสมยันัน้เขารวมโรงเรียนพิบูลบ าเพ็ญเข้ากับวิทยาลยัวิชา
การศกึษา บางแสน ก็เพราะเป็นแนวคิดแบบอเมริกนั คือ การจดัการเรียน
การสอนแบบอเมริกนัเขาจะ learning by doing คือ เรียนภาคทฤษฎีแล้ว
ก็ปฏิบตัิควบคูก่ันไปด้วย จะต้องมีการทดลองทฤษฎี ทดลองสอนไปด้วย 
ค าว่า Demonstration เราก็แปลว่า สาธิต ก็เลยเอาโรงเรียนพิบลูบ าเพ็ญ
มาท าเป็นโรงเรียนสาธิต เพ่ือให้นิสิตเรียนไปด้วย ทดลองสอนไปด้วย” 

o   การคดัเลือกลกูหลานคนใหญ่คนโตเข้าเรียน 

จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเด็น “การคดัเลือกลกูหลานคนใหญ่คน
โตเข้าเรียน” วิทยาลยับางแสน” ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2497 นัน้ หลงัจากท่ีหลวง
สวสัดิส์ารศาสตรพทุธิ ได้รับนโยบายจาก พล.อ.มงักร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ 
ให้สร้างวิทยาลยับางแสน และเปิดรับนิสิตเข้าเรียนแล้ว หลวงสวสัดิ์สารศาสตรพทุธิ และ นายสวสัดิ ์
ศรีเพ็ญ (ผู้ อ านวยการวิทยาลยับางแสนคนแรก) ได้ด าเนินการคดัเลือกนิสิตเข้าเรียนใน “วิทยาลัย
บางแสน” ท่ีเปิดการเรียนการสอนครัง้แรกในปีพทุธศกัราช 2497 เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเรียน
ระดบัอดุมศกึษาในอนาคต 

การเปิดวิทยาลยับางแสนได้ท าให้บุคคลท่ีมีอ านาจในช่วงเวลานัน้ส่งลูกหลาน
เข้าเรียน ทัง้บตุรหลานของนกัการเมืองระดบัชาติ บตุรหลานของนกัการเมืองท้องถ่ิน และบตุรหลาน
ของผู้ มีอ านาจในชว่งเวลานัน้ ซึง่กลุม่บคุคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมดีกลุ่มนีไ้ด้ส่งบตุรหลาน
เข้าเรียนท่ีวิทยาลยับางแสนจ านวนมาก เหตผุลหนึ่งเป็นเพราะรู้ว่าสถาบนัการศึกษาแห่งนีจ้ะสอน
นกัเรียนเข้มข้น อีกทัง้ครูบาอาจารย์เข้มงวดตอ่พฤตกิรรมของนกัเรียนมาก ประกอบกบับางคนรู้ว่าอีก
ไม่นานนักกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจะท่ีขยายการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค 
เหตผุลท่ีสอง เป็นเพราะผู้ มีอ านาจในขณะนัน้รู้ดีว่าการท่ีรัฐบาลเปิดการเรียนการสอนท่ีวิทยาลยับาง
แสนนัน้ได้ยึดรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนอีตัน ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมี
ช่ือเสียงแหง่หนึง่ของประเทศองักฤษ ซึง่รัฐบาลไทยได้ยดึเป็นต้นแบบ เหตผุลประการท่ีสาม การท่ีผู้ มี
อ านาจในขณะนัน้ส่งบตุรหลานเข้าเรียนท่ีวิทยาลยับางแสนเป็นเพราะเสียคา่ใช้จ่ายน้อยกว่าการส่ง
บตุรหลานไปเรียนท่ีสถาบนัการศกึษาตา่งประเทศ ดงัข้อความ 
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“ตอนท่ีวิทยาลยับางแสนเปิดแล้ว ตัง้เสร็จแล้ว ก็เอาลกูหลานนกัการเมือง

มาเรียน เอาลูกหลานคนดัง  ๆ มาเรียน รวมทัง้ลูกของ พล.อ.มังกร       

พรหมโยธี ก็ยงัมาเรียนท่ีวิทยาลยับางแสน เป็นโรงเรียนมธัยมฯ เรียนท่ีตกึ

อนุรักษ์ ตึกสีเหลือง เม่ือก่อนเป็นสมบตัิของวิทยาลยับางแสนท่ีก่อตัง้มา

ก่อนวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน น่ีคือประวตัิศาสตร์ท่ีคนไม่คอ่ยพูด

ถึงกัน หลายคนยังไม่รู้เลยว่าท่ีแห่งนีเ้คยมีสถาบันการศึกษาท่ีช่ือว่า 

วิทยาลยับางแสน ซึง่เขาตัง้มาก่อน” 

ข้อความข้างต้น สอดรับกบัการให้สมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลูหลกัอีกบคุคลหนึ่ง
ท่ีกล่าวว่า นิสิตท่ีเข้ามาเรียนในวิทยาลัยบางแสนนัน้ส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของผู้ มีอ านาจ 
ผู้ปกครองหลายคนจบการศกึษาจากประเทศองักฤษ เม่ือสร้างวิทยาลยับางแสนเสร็จ คนเหล่านัน้ซึ่ง
มีฐานะทางเศรษฐกิจดีไม่ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนท่ีประเทศองักฤษหรือประเทศอ่ืน จึงส่งมา
เรียนท่ีวิทยาลยับางแสนแทน จึงท าให้นกัเรียนท่ีเข้าเรียนท่ีวิทยาลยับางแสนหลายคนเป็นลูกหลาน
ของคนมีฐานะทางสงัคมและฐานะทางเศรษฐกิจดี ดงัข้อความ 

“นกัเรียนท่ีมาเรียนวิทยาลยับางแสนหลายรุ่น หลายคน ตอนนัน้มีแต่ลูก
ท่านหลานเธอมาเ รียน ลูก พล.อ.มังกร พรหมโยธี  ก็มาเ รียนท่ี น่ี         
หลาน พล.อ.สวัสดิ์ ก็มาเรียนท่ีน่ี เพราะเขาเจตนาสร้างให้เป็นโรงเรียน
ประจ าคล้าย ๆ กับโรงเรียนอีตนัของอังกฤษ เขาจะให้นุ่งกางเกงสีเทา 
ตอนหลงัโรงเรียนสาธิต พิบลูบ าเพ็ญ เอาสีเทานีม้าใช้ 
คนท่ีสร้างวิทยาลยับางแสนก็เป็นนกัเรียนเก่าองักฤษ คนท่ีเก่ียวข้องหลาย
คนก็เป็นนกัเรียนองักฤษ พอสร้างวิทยาลยับางแสนเสร็จ เขาไม่อยากจะ
ส่งลูกหลานไปเรียนท่ีอังกฤษ เขาก็เลยส่งมาเรียนท่ีวิทยาลัยบางแสน     
มนัทุน่ตงักวา่” 

ผู้ ใ ห้ สั ม ภ าษ ณ์ อี ก ร า ยหนึ่ ง  ก ล่ า ว ว่ า  วิ ท ย าลั ยบ า ง แสนซึ่ ง เ ป็ น
สถาบนัการศึกษาระดบัมัธยมศึกษา แต่มีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากโรงเรียนมธัยมศึกษาทัว่ไปคือ    
จะใช้ค าว่า “วิทยาลัย” และการจัดการเรียนการสอนจะออกแบบให้เป็นโรงเรียนประจ าเท่านัน้        
ซึ่งวิทยาลยับางแสนจะสงักดั “กรมวิสามญัศกึษา” การท่ีออกแบบมาให้เป็นโรงเรียนแบบพิเศษท่ีมี
ลกูคนใหญ่คนโตมาเรียน รัฐจงึออกแบบให้มีอาจารย์จากโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา พญาไท เดินทาง
มาสอนทวนนิสิตอีกรอบหนึ่งทุกสปัดาห์ เหตผุลเพ่ือต้องการพฒันาองค์ความรู้ให้กบันกัเรียนให้จบ
การศกึษาออกไปแล้วสามารถสอบเข้าศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษาได้ ดงัข้อความ 
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“วิทยาลัยบางแสนสังกัดกรมวิสามัญศึกษา เพราะเป็นโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา แต่ใช้ค าว่า วิทยาลัย มีความแตกต่างจากโรงเรียนมัธยม
ทัว่ไปคือ ออกแบบมาให้เป็นโรงเรียนกินนอน ผู้บริหารเขากลวัว่าเด็กจบ
ไปแล้วจะสอบเข้ามหาวิทยาลยัไมไ่ด้  
เขาก็เลยให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาท่ีพญาไทรับผิดชอบเร่ืองวิชาการ
ของวิทยาลยับางแสน จึงต้องมีหวัหน้าหมวด หวัหน้าสาขาจากโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษามาสอนทวนท่ีเราสอนไปแล้วแต่ละวิชา ทุกอาทิตย์ 
เพ่ือให้เด็กจบแล้วสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ให้มันเก่ง ให้มนัมีมาตรฐาน
เดียวกบัโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา”  

 สำเหตุของกำรยุบโอน “วิทยำลัยบำงแสน” 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเด็น “สาเหตขุองการยุบโอนวิทยาลัย

บางแสน” ผลการศึกษาประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การประสบภาวะขาดทุน 
ประเด็นท่ีสอง การขยายวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประเด็นท่ีสาม การควบคมุดแูลนกัเรียนท าได้ยาก 
ดงัตอ่ไปนี ้

o การประสบภาวะขาดทนุ 

จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัเก่ียวกบัสาเหตขุองการยบุโอนวิทยาลยับาง

แสนเข้ากบัวิทยาลยัวิชาการศกึษา เน่ืองจากการประสบภาวะขาดทนุ ผลการศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวถึงการประสบภาวะขาดทุนว่า การท่ีรัฐบาลออกแบบ
วิทยาลัยบางแสนให้แตกต่างจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไปคือ ให้เป็นโรงเรียนประจ าโดย
ตัง้เป้าหมายไว้ว่าเด็กนักเรียนจะต้องมีความเก่งกาจเร่ืองวิชาการ และมีบุคลิกภาพดี จึงใช้ครูบา
อาจารย์จ านวนมากในการสอนนกัเรียนแห่งนี ้ด้วยการออกแบบให้เป็นสถาบนัการศึกษาแบบพิเศษ
ทัง้เป็นโรงเรียนประจ าและให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารับผิดชอบเร่ืองวิชาการ โดยให้อาจารย์จาก
โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาเดินทางมาสอนทวนนกัเรียนท่ีวิทยาลยับางแสนซ า้อีกนัน้เป็นการลงทนุท่ี
ใช้งบประมาณสูง ในระยะยาวจึงไม่คุ้มทุน ผู้บริหารวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จึงเห็นว่า
สมควรยบุเลิกหน่วยงานนีไ้ป อย่างไรก็ตาม วิทยาลยับางแสนได้ผลิตนกัเรียนส าเร็จการศกึษาหลาย
รุ่น สว่นใหญ่ประสบความส าเร็จในชีวิต 

ผู้ ให้สมัภาษณ์อีกรายหนึ่งกล่าวว่า สาเหตท่ีุผู้บริหารวิทยาลยัวิชาการศึกษา 
บางแสน เห็นว่าสมควรจะยุบเลิกกิจการของวิทยาลัยบางแสน ก็เพราะประสบภาวะขาดทุน            
ดงัข้อความ 
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“หลงัจากท่ีสร้างวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน แล้ว วิทยาลยับางแสน
ด าเนินการมาระยะหนึ่งก็ถกูยบุเลิกไป เพราะว่าจดุคุ้มทนุไม่มี ขาดทนุอยู่
เร่ือย ๆ” 

o การขยายวิทยาลยัวิชาการศกึษา 

จากการสัมภาษณ์ผู้ ใ ห้ ข้อมูลหลัก เ ก่ียวกับ “การขยายวิทยาลัยวิชา

การศึกษา” จึงเป็นสาเหตทุ าให้จ าเป็นต้องยบุเลิกวิทยาลยับางแสน ผลการศกึษาพบว่า หลงัจากท่ี

สร้างวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งเปิดการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีได้ประมาณ 15-16 

ปี ในชว่งก่อนท่ีจะยกฐานะเป็น มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน นัน้ ผู้บริหารฯเห็น

วา่วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ก าลงัมีนิสิตเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง และเพิ่มขึน้ทกุปี ประกอบกบัมี

การขยายหน่วยงานเพิ่มขึน้มาโดยตลอด มีการรับบุคลากรทัง้อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี เพิ่มขึน้ ในขณะท่ี

พืน้ท่ีของสถาบนัการศกึษาแหง่นีไ้ม่ได้เพิ่มขึน้  

ผู้บริหารจึงมีแนวคิดยุบรวม “วิทยาลยับางแสน” ซึ่งเป็นสถาบนัการศึกษาท่ี
สอนนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา โดยให้โอนพืน้ท่ีของวิทยาลยับางแสนซึ่งมีกว่า 60 ไร่ รวมเข้ากบัท่ีดิน
ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งจะท าให้วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน มีพืน้ท่ี เพิ่มขึน้ 
สอดรับกบัจ านวนนิสิต จ านวนอาจารย์ และจ านวนบคุลากรท่ีเพิ่มขึน้ทกุปี ดงัข้อความ 

“วิทยาลยับางแสนเขาอยู่ตรงนีม้าก่อนวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน 
เขามีพืน้ท่ี 60 กว่าไร่ ตัง้แต่ริมถนนลงหาดบางแสนลึกมาจนถึงอาคาร
อนรัุกษ์ ตกึเก่า ๆ เหลือง ๆ หน้าตา่งเขาจะทาสีน า้ตาล แตเ่ดิมทีเป็นสีเทา
ฟ้า ซึง่เป็นสีของวิทยาลยับางแสน 
ถ้าขบัรถมาจากวงเวียนตรงคณะศึกษาศาสตร์ขึน้มาจะผ่านคณะสหเวช
ศาสตร์ อาคารนีจ้ะอยู่ทางขวามือตรงกันข้ามกับคณะสหเวชศาสตร์       
ตกึสีเหลืองเก่าแก่ จริง ๆ ตกึนัน้เป็นตกึอนรัุกษ์ทางด้านสถาปัตย์ ต้องตอ่สู้
กันแทบตายกว่าอาจารย์ผาสุกจะยอม พืน้ของตึกนัน้เป็นไม้สักทองหนา
เกือบ 2 นิว้ หายากมาก ประตหูน้าตา่งท าด้วยไม้สกัทองทัง้หมด ตะขอสบั
หน้าตา่งท าด้วยทองเหลืออยา่งดี” 

ผู้ให้สมัภาษณ์อีกรายหนึง่กลา่ววา่ ในชว่งเวลานัน้ได้มีโอกาสใกล้ชิดบคุคลใน
แวดวงการเมือง จึงพอรับรู้วิธีคิดของผู้ มีอ านาจในช่วงนัน้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจะสร้าง
สถาบนัการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนถึงระดบัให้ปริญญาขึน้ในจงัหวดัชลบุรี ซึ่งผู้ มีอ านาจมองว่า
ในเม่ือท่ีบางแสนมีสถาบนัการศกึษา คือ วิทยาลยับางแสน อยู่แล้ว ถึงแม้จะสอนระดบัมธัยมศกึษาก็
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ตาม ประกอบกับ ถ้าหากเห็นตรงกันว่า  “บางแสน” เ ป็นพืน้ ท่ีซึ่ ง เหมาะสมในการจัดตัง้
สถาบนัการศกึษาท่ีสอนระดบัให้ปริญญา ก็ควรจะพฒันาให้เป็นสถาบนัการศกึษาส่วนภูมิภาคท่ีสอน
ถึงระดบัให้ปริญญาเสียเลย ดงัข้อความ 

“นกัการเมืองเขาคดิกนัวา่ก็ในเม่ือมนัเป็นวิทยาลยัอยู่แล้ว ก็พฒันาให้เป็น
มหาวิทยาลยัเสียเลย สอนแล้วก็ให้ปริญญาเสียเลย 
เขาบอกว่าท่ีบางแสนมีวิทยาลยับางแสนอยู่แล้ว เป็นวิทยาลยัมาหลายปี 
ก็เลยท าเป็นวิทยาลยัวิชาการศึกษา เหตุผลง่าย ๆ คือ ไม่ต้องไปตัง้ใหม ่
เอาของท่ีมีอยูเ่ดมิท าเป็นวิทยาเขต ไมต้่องไปเข้าสภาใหม่ ไม่อย่างนัน้ต้อง
ไปตัง้อีกแหง่หนึง่” 

ผู้ ให้สัมภาษณ์อีกรายหนึ่งกล่าวว่า พืน้ท่ีของวิทยาลัยบางแสนนัน้กินพืน้ท่ี
ตัง้แต่ริมถนนลงหาดบางแสนมาจนถึงบริเวณส านักคอมพิวเตอร์ และบริเวณพืน้ท่ีซึ่งวิทยาลัย
นานาชาติก่อสร้างหอพักให้นิสิตได้พักอาศัย เม่ือมีการยุบโอนให้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยวิชา
การศึกษา บางแสน ซึ่งขณะนัน้วิทยาลยัวิชาการศกึษาบางแสนมีความจ าเป็นต้องจดัสรรพืน้ท่ีให้มี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีจ านวนนิสิตเพิ่มขึน้ มีการขยายหน่วยงานเพิ่มขึน้อย่างต่อเ น่ือง                 
จงึจ าเป็นต้องทบุอาคารหลายแหง่ซึง่ก่อนหน้านัน้เป็นสมบตัิของวิทยาลยับางแสนทิง้ไป แล้วก่อสร้าง
อาคาร หน่วยงานใหม่ขึน้ตามความต้องการของหน่วยงานในวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน        
ดงัข้อความ 

“เม่ือยุบวิทยาลยับางแสนลง ในช่วงนัน้วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน 
ก าลังขยายสาขา มีหน่วยงานเพิ่มขึน้ นิสิตก็มากขึน้ อาจารย์ก็มากขึน้ 
ผู้บริหารจ าเป็นต้องตดัสินใจท่ีจะพฒันาวิทยาลยัวิชาการศกึษา ก็เลยทุบ
อาคารไปเร่ือย ทบุอาคารท่ีเป็นหอพกั 3 หลงั แตก็่ยงัคงเหลือไว้ ตกึท่ีเหลือ
ไว้ก็คืออาคารท่ีใช้เป็นงานนวดแผนไทย นัน่แหละคือตกึวิทยาลยับางแสน
ท่ียงัอยู”่ 

o การควบคมุดแูลนกัเรียนท าได้ยาก 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น “การควบคมุดแูลนกัเรียนท าได้

ยาก”  ซึง่เป็นเหตผุลหนึง่ท่ีท าให้เกิดปัญหาขึน้ภายในวิทยาลยับางแสน ผลการศกึษาพบว่า ปัญหาท่ี
เกิดขึน้นอกเหนือจากการประสบภาวะขาดทุน และความจ าเป็นท่ีต้องขยายพืน้ท่ีของวิทยาลยัวิชา
การศึกษา บางแสน แล้ว ยงัมีปัญหาบางประการท่ีท าให้ผู้บริหารวิทยาลยับางแสนในขณะนัน้ไม่
สบายใจนัก ปัญหาท่ีเกิดขึน้นัน้คือ อาจารย์ควบคุมดูแลนักเรียนได้ยาก ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะการ
ออกแบบโรงเรียนเพ่ือท่ีจะสร้างนกัเรียนท่ีเก่ง หรือเรียกว่า “พิเศษ” กว่านกัเรียนโรงเรียนอ่ืนตามแบบ
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ฉบบัของโรงเรียนอีตนันัน้ ได้ท าให้นกัเรียนท่ีเข้าเรียนท่ีวิทยาลยับางแสนนัน้เป็นบุตรหลานของผู้ มี
อ านาจทัง้ทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม ในชว่งเวลานัน้ ประกอบกบันกัเรียนเหล่านีก้ าลงัอยู่ในวยัรุ่น 
จงึท าให้เกิดปัญหาการควบคมุดแูลนกัเรียนท าได้ยาก ดงัข้อความ 

 “ปรากฏว่าเด็กท่ีเรียนวิทยาลัยบางแสน พ่อรวยทัง้นัน้ พ่อเป็นนายพล   
พ่อเป็นรัฐมนตรี เวลาเขามาส่งลูกก็เอารถเก๋งมา พวกอาจารย์ยัง            
ข่ีจักรยานอยู่เลย อาจารย์ก็ยังซอมซ่อ พูดง่าย ๆ ว่าเอาเด็กไม่อยู ่           
พอนาน ๆ ไป พ่อแม่ก็เลยไม่เอาเด็กมาเรียน เพราะว่าอาจารย์คุมไม่ดี     
คุมเด็กไม่ได้ เด็กเขาไม่เคยยอมแพ้ใครเวลาท่ีอยู่บ้านเขา เด็กพวกนีไ้ป
ตลาดหนองมนไม่ได้นะ ไม่รู้ไปท าอะไรไว้ มนัขึน้รถเมล์ไปหนองมนไม่ได้ 
ถ้าจะไปซือ้ของท่ีหนองมน มันจะมาวานรุ่นพ่ีท่ีวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
บางแสน ให้ไปซือ้ให้  
เดก็มนัไมย่อมใคร เป็นอนัธพาล พอ่แม่มนัรวย มนัใหญ่โต เป็นลกูนายพล 
หลานนายพล สมยันัน้เบา ๆ หน่อย เขาเรียกว่าโรงเรียนดดัสนัดาน คือว่า 
เดก็มนัไมเ่คยอยูห่อพกั พอมาสร้างหอพกัให้มนัอยู่ เด็กมนัไม่อยู่ในอาณตัิ
ใคร ท่ียบุก็เพราะอาจารย์สวสัดิ ์ศรีเพ็ญ เอาเดก็ไม่อยู่ พดูง่าย ๆ ว่าเจตนา
ของการตัง้โรงเรียนน่ีคือจะได้ไม่ต้องส่งลูกไปเรียนนอก ส่งมาท่ีน่ีก็สบาย
ใจ แตท่ าไป ท าไป อาจารย์เอาเดก็ไมอ่ยู่” 

เม่ือเกิดปัญหาดงักล่าวขึน้ ท าให้ผู้ปกครองหลายคนเห็นว่าการส่งบตุรหลาน
มาเรียนท่ีวิทยาลยับางแสนนัน้ไม่ได้ส่งผลดีตามท่ีคาดหวงั เพราะอาจารย์ไม่สามารถขดัเกลาหรือ
อบรมบ่มนิสยับุตรหลานของตนเองให้ดีได้ ผู้ปกครองจ านวนหนึ่งจึงเลือกท่ีจะให้บุตรหลานลาออก
จากวิทยาลยับางแสน แล้วสง่ไปเรียนท่ีตา่งประเทศแทน 

 กำรจัดกำร ‘ทรัพย์สิน’ ของวิทยำลัยบำงแสน 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “การจัดการทรัพย์สินของ

วิทยาลยับางแสน” ผลการศกึษาประกอบด้วย ทรัพย์สินท่ีดิน อาคาร และบคุลากรของวิทยาลยับาง

แสน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o ท่ีดนิ อาคาร บคุลากร วิทยาลยับางแสน 

จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักพบว่า หลังจากท่ียุบวิทยาลัยบางแสนให้
เป็นสว่นหนึง่ของวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน แล้ว ผู้บริหารรุ่นตอ่มาได้พฒันาสถาบนัการศกึษา
แหง่นีใ้ห้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป กลา่วคือ เม่ือมีนิสิตเข้าเรียนมากขึน้ มีการขยาย
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หนว่ยงานมากขึน้ จ าเป็นต้องทบุอาคารหลายแหง่เพ่ือปรับปรุง พฒันาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มาก
ท่ีสดุ  

เม่ือเวลาผ่านไป คณะท่ีมีอยู่ได้ขยายภาควิชา / สาขาวิชามากขึน้ ประกอบ
กบัมีคณะท่ีเกิดขึน้ใหม่ จ าเป็นต้องใช้พืน้ท่ีเพิ่มขึน้ ท าให้ผู้บริหารสถาบนัการศกึษาแห่งนีจ้ าเป็นต้อง
ทบุอาคารเรียน อาคารหอพกันิสิตท่ีเป็นของวิทยาลยับางแสน เพ่ือสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ท่ีเอือ้ตอ่การ
พฒันาสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ดงัข้อความ 

“อาคารเรียนท่ีเขาทบุไปเร่ือย ๆ อาคารท่ีเป็นหอพกั 3 หลงั เขาก็ทบุแล้วก็
สร้างเป็นวิทยาลยันานาชาติบ้าง หอพกัของนิสิตวิทยาลยันานาชาติบ้าง 
พืน้ท่ีบริเวณนัน้แหละ เคยเป็นสมบตัขิองวิทยาลยับางแสน” 

อาคารเก่าแก่แห่งหนึ่งของวิทยาลัยบางแสน คือ อาคารอนุรักษ์ เดิมเป็นสี   
เทา – ฟ้า เป็นสีสญัลกัษณ์ของวิทยาลยับางแสน ผู้บริหารรุ่นตอ่มาได้ทาสีเหลือง อาคารเก่าแก่แห่งนี ้
สร้างด้วยไม้สักทองคุณภาพดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในยุคต่อมามีแนวคิดท่ีจะประมูลขายเพ่ือน า
รายได้มาใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย แต่ทว่า บุคลากรจ านวนหนึ่งเห็นว่าสมควรจะ
อนรัุกษ์เอาไว้ จงึเรียกร้องตอ่ผู้บริหารมหาวิทยาลยัให้คงสภาพนีไ้ว้ ดงัข้อความ 

“ตกึอนรัุกษ์เยือ้งคณะสหเวชศาสตร์ คือวิทยาลยับางแสนท่ีตัง้มาก่อนเรา 
สร้างเม่ือ พ.ศ.2496 เราก็ไปอาศยัท่ีเขาอยู่ในตอนแรก เป็นตึกเก่า ๆ         
ท่ีหน้าต่างทาด้วยสีน า้ตาล แต่เดิมทีเป็นสีเทา-ฟ้า ซึ่งเป็นสีของวิทยาลัย
บางแสน ตอนนัน้เราต้องต่อสู้ กันแทบตายกว่าอาจารย์ผาสุกจะยอม   
ท่านจะประมลูขาย ตกึอนรัุกษ์น่ี พืน้ไม้สกัทองหนาเกือบ 2 นิว้ ถ้าขายจะ
ได้ก าไรเยอะมาก ตะขอสบัหน้าตา่งเป็นทองเหลือง ท่ีเห็นอยู่เด๋ียวนี ้เขารือ้
ไปเยอะแล้ว”  

ผู้ วิจัยได้ถ่ายภาพอาคารดังกล่าวมาน าเสนอให้เห็นภาพชัดเจน เป็นภาพ
อาคารอนุรักษ์ท่ีผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวถึง อยู่บริเวณเยือ้งกบัคณะสหเวชศาสตร์ในปัจจบุนั และอยู่ไม่
ห่างจากส านกัคอมพิวเตอร์ในปัจจบุนัเท่าใดนกั มีถนนขัน้ระหว่าง 2 หน่วยงานนี ้อาคารดงักล่าวมี
ปา้ยเขียนไว้วา่ “อาคารอนรัุกษ์” ดงัภาพ 8.6 
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ภาพ 8.6 
แสดงอาคารอนรัุกษ์ เดมิทีเป็นอาคารเรียนในสงักดั “วิทยาลยับางแสน” 

 

ภาพ : ผู้วิจยัถ่ายภาพจากสถานท่ีจริงในมหาวิทยาลยับรูพา 

 
อาคารอนุรักษ์แห่งนีเ้ดิมทีเดียวเป็นอาคารอนุรักษ์ทางด้านสถาปัตยกรรม 

เป็นอาคารท่ีสร้างมาก่อน “วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” ในช่วงท่ีรัฐบาลได้ก่อตัง้วิทยาลยัวิชา
การศึกษา บางแสน นัน้ นิสิตท่ีเรียนวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ใช้อาคารแห่งนีเ้ป็นอาคารเรียน         
ดงัข้อความ 

“วิทยาลยับางแสนนัน้มีสถานะเป็นโรงเรียนมธัยม ปัจจบุนัก็คือตกึอนรัุกษ์ 
เป็นของคณะพยาบาลศาสตร์ในปัจจุบัน เม่ือก่อนพืน้ท่ีบริเวณนัน้เป็น
สมบตัิของวิทยาลัยบางแสน ซึ่งตัง้มาก่อนวิทยาลัยวิชาการศึกษา บาง
แสน ตอนแรกๆ นิสิตท่ีเรียนวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ก็ไปอาศยัท่ี
เขาอยู ่เป็นตกึสีเหลืองเก่า ๆ” 

ข้อความข้างต้นสอดรับกับค าให้สัมภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลหลักอีกรายหนึ่ง    
ซึง่กลา่ววา่ อาคารแหง่นีเ้ป็นอาคารเก่าแก่ เป็นสมบตัิของวิทยาลยับางแสน ในอดีตผู้บริหารบางท่าน
เคยมีแนวคิดอยากจะขายโดยเปิดให้บุคคลอ่ืนเข้าประมูลไม้สักทอง แต่ทว่าบุคคลจ านวนมากได้
คดัค้านและขอให้อนุรักษ์เอาไว้ เน่ืองจากอาคารแห่งนีเ้ป็นอาคารท่ีมีคณุคา่ ทัง้ยงัท าด้วยไม้สกัทอง
อยา่งดี มีความแข็งแกร่งและสวยงาม ดงัข้อความ 

“อาคารนีเ้ป็นอาคารอนุรักษ์ ท าด้วยไม้สักอย่างดี พืน้ท าด้วยไม้สกัหนา
เกือบ 2 นิว้ ถ้าจะขายก็ได้เงินมาก เพราะเป็นไม้อย่างดี หายาก ทนทาน
มาก ส่วนประตู หน้าต่าง ก็ท าด้วยไม้สักทองทั ง้หมด มีตะขอสับเป็น
ทองเหลือง” 
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ในช่วงก่อนท่ีจะปิดตวั “วิทยาลยับางแสน” ลงนัน้ ผู้บริหารใช้วิธีการงดการ

เปิดรับนิสิตใหม่ ในขณะเดียวกันได้ผลกัดนัให้นิสิตท่ีก าลงัศึกษาอยู่ส าเร็จการศึกษาออกไปทุกคน 

จากนัน้ก็ปิดตัวลง ส่วนอาจารย์และบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยบางแสนก็ถูกโอนย้ายไปอยู่ ท่ีอ่ืน       

ดงัข้อความ 

“พวกอาจารย์ก็กระจายไปอยู่ท่ีอ่ืน ตอนหลังอาจารย์ ท่ีถูกย้ายไปอยู่ท่ี    

ร.ร.หอวงั บ้าง ท่ีกรุงเทพบ้าง ท่ีอ่ืนบ้าง ตอนหลงัเขาก็ท าบนัทึกร้องเรียน

ไป ขอกลบัมาอยูท่ี่บางแสน สว่นใหญ่ก็ได้มาอยูท่ี่โรงเรียนสาธิตกนั” 

ในปี พ.ศ. 2514 จงึยบุเลิกวิทยาลยับางแสนไปเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลยัวิชา
การศกึษา บางแสน หลงัจากนัน้แทบไม่ได้ยินคนพดูถึง “วิทยาลยับางแสน” สถาบนัการศกึษาเก่าแก่
ในพืน้ท่ีแห่งนีท่ี้ก่อตัง้ในปี พ.ศ.2497 และยบุเลิกกิจการไปในปี พ.ศ.2514 ก่อนท่ีสถาบนัการศกึษา
แหง่นีจ้ะยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน” 

8.3 กำรจัดตั ้งมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยำเขตบำงแสน ”               
(มศว บำงแสน) 

จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น “การจดัตัง้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขตบางแสน” ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงแรกท่ีมีการเสนอให้ยกฐานะจากวิทยาลัยวิชา

การศกึษาเป็นมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นัน้ มีแนวคิดท่ีแตกตา่งกนัอยู่ แบง่เป็น 2 ประการ คือ 

แนวคดิแรกเห็นวา่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องยกฐานะสู่การเป็นมหาวิทยาลยัโดยเร็ว อีกแนวคิด

หนึ่ง เห็นว่าวิทยาลัยวิชาการศึกษานัน้ มีความแตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยแห่ง อ่ืน เช่น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง     

และแตกต่างจากมหาวิทยาลยัแพทย์ศาสตร์ เน่ืองจากสถาบนัการศึกษาแห่งนีมุ้่งผลิตบุคคลให้จบ

ออกไปเป็น “ครู” มีความเช่ียวชาญด้านการสอนคนให้เป็นครูมากกว่าสถาบันการศึกษาแห่งอ่ืน        

จึงน่าจะใช้ค าว่า “วิทยาลยั”ตอ่ไป โดยท าหน้าท่ีผลิตครูออกไปสู่สงัคมท่ีก าลงัขาดแคลนให้มากท่ีสุด 

ซึ่งเป็นภารกิจท่ีส าคญัของการก่อตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษา ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษา

ออกเป็น 2 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นท่ีหนึ่ง ดร.สาโรช บัวศรี ยืนยันไม่เร่งรีบสู่การเป็น

มหาวิทยาลยั สว่นท่ีสอง ดร.ธ ารง บวัศรี กบัแนวคดิแยกตวัเป็นอิสระ ดงัตอ่ไปนี ้

8.3.1 ดร.สำโรช บัวศรี ยืนยันไม่เร่งรีบสู่กำรเป็น ‘มหำวิทยำลัย’ 

จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น ดร.สาโรช บวัศรี ยืนยนัไม่เร่งรีบสู่การ

เป็น “มหาวิทยาลยั” ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ประกอบด้วย ประเด็นแรก ภารกิจเร่ง
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ผลิตครูให้เข้มแข็งส าคญักว่าการเป็นมหาวิทยาลยั ประเด็นท่ีสอง การเรียกร้องจากสมาชิกวิทยาลยั

วิชาการศกึษาให้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลยั” ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 ภำรกิจเร่งผลิตครูให้เข้มแข็งส ำคัญกว่ำกำรเป็นมหำวิทยำลัย 

จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “ภารกิจเร่งผลิตครูให้เข้มแข็ง

ส าคญักวา่การเป็นมหาวิทยาลยั” ผลการศกึษา ได้แก่ ภารกิจหลกั : ผลิตครู ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o ภารกิจหลกั : ผลิตครู 

จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “ภารกิจหลัก : ผลิตครู”             
ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ บ ริหารวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร  ในช่วง เวลานัน้ คือ                     
ดร.สาโรช บวัศรี เห็นว่า ภารกิจหลกัของวิทยาลยัวิชาการศึกษาทุกแห่งคือ การสร้างครูท่ีมีคณุภาพ
เพ่ือให้ครูได้ส าเร็จการศกึษาออกไปสอนประชาชนในโรงเรียนตา่ง ๆ ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ซึ่งวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติภารกิจนีม้าโดยตลอด ประกอบกับ 
วิทยาลยัวิชาการศึกษานัน้มีรากฐานการเกิดท่ีแตกต่างไปจากมหาวิทยาลยัอีกหลายแห่งทัง้ท่ีเกิด
ขึน้มาก่อนและเกิดขึน้ภายหลงั อนัได้แก่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยั
สงขลา ซึ่งมหาวิทยาลัยเหล่านีเ้กิดขึน้หลังวิทยาลัยวิชาการศึกษา อีกทัง้มีภารกิจท่ีไม่เหมือนกับ
วิทยาลยัวิชาการศกึษาท่ีมุง่ผลิตครูสูส่งัคม 

ด้วยเหตนีุ ้การท่ีผู้บริหารสถาบนัการศึกษาหลายแห่งต้องการท่ีจะยกฐานะ
สถาบนัการศึกษาของตนไปสู่ “มหาวิทยาลยั” จึงเป็นสิทธิของสถาบนัการศึกษานัน้ ถ้าหากเห็นว่า
สถาบันการศึกษาของตนเองมีความพร้อมท่ีจะยกฐานะสู่มหาวิทยาลัยก็สามารถท าได้ แต่ทว่า 
ส าหรับวิทยาลยัวิชาการศกึษานัน้ ขอเป็นวิทยาลยัท่ีท าหน้าท่ีผลิตครูให้เข้มแข็งมากกว่านีก้่อนท่ีจะ
คดิยกฐานะสูม่หาวิทยาลยั ดงัข้อความ 

“ดร.สาโรช เขาบริหารวิทยาลัยการศึกษา ประสานมิตร เขาขันแข็งมาก 
เขาเห็นว่าสถาบันของเรามันสอนครูมาก่อน เราก็ขอเป็นวิทยาลัยวิชา
การศึกษาไปก่อน เขายึดมั่นในหลักการว่าภารกิจของเราคือผลิตครู        
ไมเ่หมือนกบัท่ีอ่ืน  
ดร.สาโรช ยืนยนัว่า เราจะต้องมัน่ในหลกัการ มัน่ในศาสตร์ มัน่ใน Body 
of Knowledge ของเราเสียก่อน เราจะโตในทางของเราให้มัน่คงเสียก่อน 
เราจะท าให้สายของเรามีความเข้มแข็งทางวิชาการด้านครูให้มากกว่า      
นีก้่อน” 
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ทัง้นี ้ผู้ บริหารวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร คือ ดร.สาโรช บัวศรี        
มีแนวคิดยึดมัน่ในหลกัการดงักล่าว ในขณะท่ีรัฐบาลช่วงเวลานัน้เห็นว่า เม่ือในกรุงเทพมหานครมี
มหาวิทยาลัยเกิดขึน้หลายแห่ง ท าให้นักเรียนจ านวนมากต้องการเดินทางเข้ามาศึกษาต่อ
ระดบัอดุมศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัในกรุงเทพฯ ซึ่งจะท าให้กรุงเทพฯ เต็มไปด้วยประชากรจ านวนมาก 
ทัง้ท่ีเดินทางเข้ามาประกอบอาชีพ และเดินทางเข้ามาศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา ประกอบกับมีการ
จดัตัง้มหาวิทยาลยัในสว่นภมูิภาคในพืน้ท่ีตา่ง ๆ หลายแห่งแล้ว ก็ควรจะพฒันายกระดบัให้วิทยาลยั
วิชาการศึกษายกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย เพ่ือสกัดกัน้มิให้นักเรียนในส่วนภูมิภาคเดินทางเข้ามา
ศกึษาตอ่ในกรุงเทพฯ 

 กำรเรียกร้องของสมำชิกวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำให้ยกฐำนะเป็น
มหำวิทยำลัย 

จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัในประเด็น “การเรียกร้องของสมาชิกวิทยาลยั
วิชาการศึกษาให้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลยั” ผลการศึกษา ประกอบด้วย การประสานแนวคิดยก
ฐานะสูม่หาวิทยาลยั ดงัตอ่ไปนี ้

o การประสานแนวคดิยกฐานะสูม่หาวิทยาลยั 
ในชว่งหลงัปี พ.ศ.2510 เป็นต้นมา ผู้บริหาร อาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษา

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประกอบด้วย 1) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร (บางส่วน)                
2) วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน 3) วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม 4) วิทยาลัยวิชาการ
ศกึษา พิษณุโลก 5) วิทยาลยัวิชาการศกึษา สงขลา 6) วิทยาลยัวิชาการศกึษา ปทมุวนั 7) วิทยาลยั
วิชาการศกึษา พลศกึษา และ 8) วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางเขน (ตอ่มาได้ยบุรวมวิทยาเขตบางเขน 
ปทมุวนั และพลศกึษา เป็นสว่นหนึง่ของวิทยาลยัวิชาการศกึษาประสานมิตร)  

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา ทัง้ 8 แห่ง
ข้างต้น ได้ร่วมกันเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการยกฐานะจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา สู่การเป็น  
“มหาวิทยาลยั” ซึ่งผลจากการเคล่ือนไหวเรียกร้องดงักล่าว ในเวลาตอ่มาได้มีการยกฐานะสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัขึน้ในปี พ.ศ.2517   

8.3.2 ดร.ธ ำรง บัวศรี กับแนวคิดแยกตัวออกเป็นเอกเทศ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “ดร.ธ ารง บัวศรี กับแนวคิดแยกตวั
ออกเป็นเอกเทศ” ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก 
“ความคิดท่ีแตกต่างระหว่าง ดร.สาโรช บัวศรี กับ ดร.ธ ารง บัวศรี ” ประเด็นท่ีสอง หลีกหนีการ      
“บอนไซ” ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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 ควำมคิดที่แตกต่ำงระหว่ำง ดร.สำโรช บัวศรี กับ ดร. ธ ำรง บัวศรี  
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น ความคิดท่ีแตกต่างระหว่าง         

ดร.สาโรช บวัศรี กับ ดร.ธ ารง บวัศรี ผู้ วิจยัแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็นย่อย 
ได้แก่ ประเด็นแรก ความคิดของ ดร.สาโรช บัวศรี ประเด็นท่ีสอง ความคิดของ ดร.ธ ารง บัวศรี        
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o  ความคดิของ ดร.สาโรช บวัศรี 
จากการสมัภาษณ์พบว่า ผู้ ให้ข้อมลูหลกักล่าวว่า ดร.สาโรช บวัศรี อธิการบดี

วิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร ซึ่งท าหน้าท่ีบริหารวิทยาลยัวิชาการศกึษา ทัง้ 8 แห่ง ท่านยึด
หลกัคิดว่า บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัวิชาการศึกษาทุกแห่งจะต้องเป็นครูท่ีมีคณุภาพ 
จะต้องมีความรู้สมกับท่ีได้รับการสอน การฝึกฝนจากอาจารย์ท่ีเช่ียวชาญทางด้านการศึกษา                          
ซึ่งสถาบันการศึกษาแห่งนี มี้หลักคิดในการก่อตัง้ ท่ีมุ่ง เน้นการผลิตครูเป็นหลักซึ่งต่างจาก
สถาบนัการศึกษาอีกหลายแห่ง จุดแข็งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา คือ การผลิตครู ดงันัน้ บณัฑิต
จะต้องมีความรู้ดจุนกัปราชญ์ และจะต้องเป็นผู้ มีความประพฤตเิรียบร้อยดจุผู้ทรงศีล ดงัข้อความ 

“ดร.สาโรช ท่านเป็นคนธัมมะธัมโม ท่านบอกว่า นิสิตวิทยาลัยวิชา
การศึกษาจะต้องมีความรู้ดจุนกัปราชญ์ น่ีเป็นปรัชญาของท่าน ท่านพูด
เสมอ พวกเธอทุกคนจะต้องมีความรู้ดุจนักปราชญ์ แล้วจะต้องมีความ
ประพฤตเิรียบร้อยดจุผู้ทรงศีล น่ีเป็น Motto ของทา่น” 

o  ความคดิของ ดร.ธ ารง บวัศรี 
ในขณะท่ี ดร.สาโรช บวัศรี ซึ่งเป็นผู้บริหารวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสาน

มิตร มักจะสอนนิสิตให้มีความรู้ดจุนักปราชญ์ และมีความประพฤติเรียบร้อยดจุผู้ทรงศีลนัน้ ทว่า    
ดร.ธ ารง บวัศรี รองอธิการ วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน มีแนวคิดท่ีแตกต่าง โดยเห็นว่าบณัฑิต
จากวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน จะต้องมีวิสยัทศัน์กว้างไกล ไม่เป็นเสมือน “ผู้ทรงศีล” ดงัเช่นท่ี 
ดร.สาโรช กลา่วถึง ดงัข้อความ 

“ดร.ธ ารง ท่านเห็นตา่งจาก ดร.สาโรช ท่านไม่เห็นด้วยท่ีว่านิสิตจะต้องมี
ความประพฤตดิงัผู้ทรงศีล เดนิง็อก ๆ ๆ มองไปข้างหน้าแค ่3 ก้าว แตท่่าน
คดิวา่เราจะต้องโตกวา่นี ้เราจะต้องเป็นตวัของตวัเอง ต้องมีวิสยัทศัน์”  

 หลีกหนีกำร “บอนไซ”  

ในประเด็น “การหลีกหนีการ “บอนไซ” ผู้ ให้ข้อมูลหลกักล่าวว่า ในความคิดของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน นัน้ เห็นว่าถ้าหากสถาบนัการศกึษาแห่งนี ้
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ยงัคงเป็น “วิทยาเขต” ของ “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร” จะท าให้การพฒันาองค์กร
ด าเนินไปอย่างล่าช้า เพราะในการบริหารงานหรือการพัฒนาองค์กรนัน้ได้มีข้อจ ากัดอยู่หลาย
ประการ ด้วยเหตุนี ้การจะเร่งพัฒนาสถาบันแห่งนีจ้ะต้องแยกตัวออกเป็นอิสระจากการสังกัด
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ให้ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผล
การศึกษาในประเด็นนีอ้อกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก การแยกตวัเป็นเอกเทศเพ่ือให้
ได้รับงบประมาณเต็มเม็ดเต็มหน่วย ประเด็นท่ีสอง การแยกตวัเป็นเอกเทศเพ่ือให้บริหารจดัการได้
สะดวกมากขึน้ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o  การแยกตวัเป็นเอกเทศเพ่ือให้ได้รับงบประมาณเตม็เม็ดเตม็หน่วย 
การท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ยงัคงเป็นวิทยาเขต

หนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นัน้ ผู้บริหารสถาบนัการศึกษาแห่งนีเ้ห็นว่า
ปรากฏการณ์ท่ีเป็นอยู่ได้สร้างข้อจ ากัดหลายประการให้กับการพัฒนาสถาบันการศึกษาแห่งนีใ้ห้
เจริญก้าวหน้า เหตผุลส าคญัประการหนึ่งเป็นเพราะในการพฒันาองค์กรขนาดใหญ่ดงัเช่นวิทยาลยั
วิชาการศกึษา บางแสน นัน้จ าเป็นท่ีจะต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก  

เม่ือรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับวิทยาลัยวิชาการศึกษา กลุ่มผู้บริหาร
องค์กรท่ีมีอ านาจในการจัดสรรปันส่วนงบประมาณ คือ ผู้บริหารวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสาน
มิตร ถึงแม้ว่าจะมีการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร แล้วก็ตาม             
แตผู่้บริหารสถาบนัการศกึษาท่ีประสานมิตรยงัคงเป็นผู้จดัสรรงบประมาณให้กบัสถาบนัการศกึษาท่ี
ประสานมิตรและวิทยาลยัวิชาการศกึษาท่ีตัง้อยู่ในส่วนภูมิภาคอีกหลายแห่ง กล่าวอีกนยัหนึ่ง การท่ี
สถาบนัการศึกษาในส่วนภูมิภาคหลายแห่งยงัคงอยู่ภายใต้การตดัสินใจ การบริหาร ของผู้บริหาร
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร หรือแม้จะยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร แล้วก็ตาม ก็ยังมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และด้วยเหตนีุ ้ทัง้ผู้บริหารวิทยาลัยวิชา
การศกึษา บางแสน และผู้บริหารมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน จึงเห็นว่ามีความ
จ าเป็นท่ี มศว บางแสน จะต้องแยกตวัออกเป็นเอกเทศ เป็นอิสระจากการเป็นวิทยาเขตหนึ่งของ
วิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสานมิตร หรือ มศว ประสานมิตร ดงัข้อความ 

“ดร. ธ ารง ท่านเห็นว่า เราจะต้องแยกตวัเป็นเอกเทศ เราต้องออกมาเป็น
ตวัของตวัเอง ไม่อย่างนัน้เราจะท าอะไรได้ไม่เต็มท่ี ได้เงินมา 100 บาท 
เขาเอาไปเสีย 80 บาท เราก็เอามาแค ่20 บาท ทา่นมกัจะเปรียบเทียบโดย
ใช้ค าวา่ บางแสนน่ีเป็นบอนไซ ไม่ตายก็เลีย้งไม่โต ก็เราเป็นวิทยาเขตของ
เขาน่ี เขาเป็นแม ่



301 
 

ดงันัน้ การพฒันาก็คือ เราต้องแยกออกมาเป็นเอกเทศ ไปเจอใครก็บอก
ว่าต้องแยกออกมาเป็นอิสระ ความหมายก็คือต้องมาเติบโตของเราเอง 
ไมอ่ยา่งนัน้เราจะไมโ่ต เป็นบอนไซตอ่ไป” 

o การแยกตวัเป็นเอกเทศเพ่ือให้บริหารจดัการได้สะดวกมากขึน้ 
การท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต บางแสน อยู่ภายใต้สงักดัของ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นัน้ ผู้ ให้ข้อมลูหลกักล่าวว่ามีส่วนท าให้เกิดข้อจ ากดัใน
การพฒันาสถาบนัการศึกษาแห่งนีอ้ยู่มาก โดยเฉพาะในเร่ืองของการตดัสินใจเก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆ     
ท่ีจะต้องขออนุมัติจากผู้ บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ดังเช่น ถ้าหาก
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ต้องการรับสมคัรอาจารย์เพิ่ม 1 คน จะต้องส่ง
ความต้องการนีไ้ปยังผู้ บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งถ้าหากผู้ บริหาร
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไม่เห็นด้วย ก็จะไม่อนมุตัิให้สามารถเปิดรับอาจารย์ได้ 
หรือในกรณีอ่ืน ๆ ในลักษณะนีก็้เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นข้อจ ากัดหนึ่งในการพัฒนาองค์กรแห่งนี ้          
ดงัข้อความ 

“การท่ีเราเป็นวิทยาเขตของ มศว ประสานมิตร มันมีข้อจ ากัดอยู่มาก     
จะเปิดรับสมคัรอาจารย์สกัคนหนึ่ง ก็ท าไม่ได้ ตดัสินใจเองไม่ได้ ก็ต้องส่ง
เร่ืองไปขออนญุาตวา่จะขอรับสมคัรอาจารย์นะ ถ้าหากผู้บริหารท่ีประสาน
มิตรเขาไมเ่ห็นด้วย ไมใ่ห้กรอบมา เราก็ท าไมไ่ด้” 

ด้วยเหตุนี ้การท่ี ดร.ธ ารง บวัศรี และผู้บริหารคนอ่ืนเห็นว่า มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน จะแยกตวัออกเป็นอิสระ หรือเรียกกันทัว่ไปว่า “เป็นเอกเทศ”      
นัน้ จะท าให้ผู้บริหารสถาบนัการศกึษาท่ีบางแสนสามารถตดัสินใจได้เอง โดยท่ีไม่ต้องไปขออนญุาต
ผู้บริหารในส่วนกลาง ซึ่งความท่ีสามารถตดัสินใจได้เองอย่างอิสระนีมี้ผลตอ่การพฒันาองค์กรอย่าง
มาก ดงัข้อความ 

“ถ้าเราเป็นตวัของตวัเอง เป็นอิสระ ไมไ่ด้อยูภ่ายใต้วิทยาเขตของเขา เวลา
จะท าอะไร เราก็ตัดสินใจเองได้ทันที  ไม่ต้องท าเ ร่ืองไปขออนุมัต ิ           
ขออนญุาตจากเขา มนัรวดเร็ว สะดวกกวา่” 

8.4 กำรจัดตัง้มหำวิทยำลัยบูรพำ 

จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในประเดน็ “การจดัตัง้มหาวิทยาลยับรูพา” ผู้วิจยัแบง่
การน าเสนอผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นย่อย ประกอบด้วย ประเด็นแรก การตัง้ช่ือ         
ตราสญัลกัษณ์ ค าขวญั ของมหาวิทยาลยั ประเด็นท่ีสอง การวิ่งเต้นน า ’วาระ’ เข้าพิจารณาในสภา
ผู้แทนราษฎร ประเดน็ท่ีสาม ท่ีมาของสถานท่ีส าคญัในอดีต ดงัตอ่ไปนี ้
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8.4.1  กำรตัง้ช่ือ ตรำสัญลักษณ์ ค ำขวัญ มหำวิทยำลัย 

จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเด็น “การตัง้ช่ือสถาบนัการศึกษา” ผู้ วิจยั
แบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก ข้อถกเถียงการตัง้ช่ือ
มหาวิทยาลัย ประเด็นท่ีสอง ความเป็นมาของตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ประเด็นท่ีสาม              
ความเป็นมาของคตพิจน์มหาวิทยาลยั ดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อถกเถียงกำรตัง้ช่ือมหำวิทยำลัย 
ในช่วงก่อนท่ีจะยกฐานะจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน 

เป็น “มหาวิทยาลยับรูพา” นัน้ ได้มีการถกเถียงกนัถึงการตัง้ช่ือสถาบนัการศกึษาแห่งนี  ้หลายคนได้
เสนอว่าจะให้ช่ือ “มหาวิทยาลัยตากสิน” เพราะว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินจะมีบทบาทในภาค
ตะวนัออก แต่ก็ถูกคดัค้านว่าไม่น่าจะเหมาะสม เน่ืองจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมีเส้นทางชีวิตบัน้
ปลายท่ีไมส่ดใสนกั 

“บางคนก็เสนอวา่จะให้ช่ือมหาวิทยาตากสิน ก็มีคนท้วงว่าพระเจ้าตากสิน
ทา่นเสียชีวิตไมค่อ่ยดีนกั อีกอย่าง ถ้ามหาวิทยาลยัแห่งนีต้ัง้อยู่ท่ีจนัทบรีุก็
ยงัน่าใช้ช่ือนีม้ากกว่า แต่น่ีอยู่ท่ีเมืองชล คนท่ีเสนอก็บอกว่าสมเด็จพระ
เจ้าตากสินเคยมาผกูม้าท่ีเมืองชล ท่ีวดัใหญ่อินทราราม ใช้ช่ือนีไ้ด้” 

ผู้ให้ข้อมลูหลกับางรายกล่าวว่า ในการตัง้ช่ือมหาวิทยาลยันัน้ บางคนก็เสนอ
ว่าจะให้ช่ือมหาวิทยาลัยภาคตะวันออก ใช้ภาษาอังกฤษว่า “Eastern University” เพราะว่า
มหาวิทยาลัยตัง้อยู่ในภาคตะวันออก แต่ก็มีผู้ ท่ีคัดค้าน ในขณะท่ีบางคนเสนอว่าให้ใช้ ช่ือ 
“มหาวิทยาลยัเจษฎาบดนิทร์” ตามช่ือรัชกาลท่ี 3 แตก็่ถกูคดัค้านอีก ในช่วงท่ีถกเถียงกนัเก่ียวกบัการ
ตัง้ช่ือนัน้เป็นปี พ.ศ.2532 ซึ่งผู้ บริหารสถาบันการศึกษาแห่งนีจ้ะต้องเร่งสรุปเร่ืองการตัง้ช่ือ
มหาวิทยาลัย เน่ืองจากจะต้องระบุช่ือมหาวิทยาลัยในโครงการจัดตัง้ ท่ีจะเสนอเข้า “วาระ”            
การประชมุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดงัข้อความ 

“เร่ืองการตัง้ช่ือมหาวิทยาลยัน่ีใช้เวลานาน ไม่ง่าย มีคนเสนอช่ือหลายช่ือ 
แต่ก็ มีคนคัดค้าน ไม่ เห็นด้วยอยู่ เ ร่ือย บางคนก็เสนอว่าจะให้ ช่ือ
มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออก หรือ “Eastern University” เพราะอยู่ในภาค
ตะวันออก ก็มีคนไม่เห็นด้วย บางคนก็เสนอว่า “มหาวิทยาลัยเจษฎา
บดนิทร์” ตามช่ือรัชกาลท่ี 3 แตก็่ถกูคดัค้านอีก ก็เลยยงัไม่มีข้อยตุิว่าจะใช้
ช่ืออะไรดี ตอนนัน้ต้องเร่งหาช่ือให้ได้ เพราะจะเอาเข้าวาระท่ีประชุม    
ต้องได้ช่ือก่อน”  
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การตัง้ช่ือมหาวิทยาลยัของสถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งนัน้มีความยากง่าย
แตกต่างกันไป ด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก นัน้ ไม่มีปัญหามากมาย
ดงัเช่นสิ่งท่ีเกิดขึน้กับการตัง้ช่ือมหาวิทยาลยับูรพา เน่ืองจากผู้บริหารมีข้อสรุปร่วมกันตัง้แต่ต้นว่า    
ใช้ช่ือวา่ “มหาวิทยาลยันเรศวร” ดงัข้อความ 

“การตัง้ช่ือของเรามีปัญหา คยุกนัไม่ลงตวั ไม่เหมือนกบัของมหาวิทยาลยั
นเรศวร เขาใช้ช่ือนีเ้ป็นช่ือกลางตลอด ของเราเสียเวลาตรงนีอ้ยูน่าน”  

ข้อความข้างต้น สอดรับกับผู้ ให้สัมภาษณ์อีกรายหนึ่งท่ีกล่าวว่า การตัง้ช่ือ
สถาบนัการศึกษาแห่งนีน้ัน้ใช้เวลายาวนาน ผ่านการถกเถียงกันมาโดยตลอด เน่ืองจากผู้บริหารยงั
หาข้อยุติไม่ได้ จากการประชุมหลายครัง้ก็มีการเสนอช่ือมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกบ้าง 
มหาวิทยาลัยเจษฎาบดินทร์ บ้าง บางคนก็เสนอช่ืออ่ืน มีการเสนอช่ือในการประชุมกันหลายช่ือ         
โดยท่ียงัไมมี่ข้อสรุปวา่จะใช้ช่ือใด ดงัข้อความ 

“ตอนท่ีจะเปล่ียนช่ือว่า มหาวิทยาลยับรูพานัน้ มีการถกเถียงกนันานมาก 
มีคนเสนอช่ือหลายคน สุดท้ายมีการประชุมกัน  จึงสรุปว่าใ ห้ ช่ือ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มาจากค าว่า แม่ทพับูรพา คือ พล.อ.มงักร ท่านเคย
คมุทพัตอ่สู้กบัฝร่ังเศสในสมยันัน้” 

ผู้วิจัยได้สอบถามเก่ียวกับบริบททางการเมืองและสงัคมในช่วงเวลาก่อนปี 
พ.ศ.2533 ผู้ ให้สมัภาษณ์กล่าวว่า สภาพการเมืองในช่วงก่อนปี พ.ศ.2533 นัน้มีการเปล่ียนรัฐบาล
บ่อยครัง้ เน่ืองจากการขาดเสถียรภาพของรัฐบาล ความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลจะเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กับความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง การท่ีการเมืองขาดเสถียรภาพก็จะส่งผลต่อการ
พิจารณาวาระการประชุมสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรท่ีผู้บริหารสถาบนัการศึกษาแห่งนีส้่งโครงการ
จัดตัง้มหาวิทยาลัยบูรพาไป เ พ่ือให้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้พิจารณาก่อนท่ีจะออก
พระราชบญัญตัใิห้จดัตัง้มหาวิทยาลยัได้ ดงัข้อความ 

“...บริบททางการเมืองในช่วงนัน้รัฐบาลอยู่กันได้ไม่นานก็เปล่ียน เปล่ียน
รัฐบาลบอ่ยมาก มนัสง่ผลท าให้การเรียกร้องของเราท่ีจะเป็นมหาวิทยาลยั
บรูพาไมป่ระสบความส าเร็จ”  

ค าว่า “แม่ทพับรูพา” ในท่ีนี ้หมายถึง พล.อ.มงักร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยท่ีจอมพล ป พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่ง พล.อ.มังกร  น า
กองทัพทหารเข้าต่อสู้ กับกองทัพของฝร่ังเศสในอดีต โดยตัง้ฐานทัพในพืน้ท่ีจังหวัดปราจีนบุรี 
(ปัจจุบนัพืน้ท่ีแห่งนีอ้ยู่ในจงัหวดัสระแก้ว) เพ่ือเป็นเกียรติแก่ พล.อ.มงักร พรหมโยธี ในฐานะแม่ทพั
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บรูพา ประกอบกับ ค าว่า “บูรพา” มีความหมายว่า “ทิศตะวนัออก” ซึ่งมหาวิทยาลยัแห่งนีต้ัง้อยู่ใน
พืน้ท่ีภาคตะวนัออก จงึมีข้อสรุปวา่ใช้ช่ือ “มหาวิทยาลยับรูพา”  

ทัง้นี ้ผู้ ให้สัมภาษณ์บางรายกล่าวถึงสาเหตุหนึ่งท่ีมีส่วนท าให้การได้ช่ือ
มหาวิทยาลยัลา่ช้านัน้ เป็นเพราะในช่วงเวลานัน้มีการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลยั ซึ่งจะเป็นผู้ด ารง
ต าแหนง่อธิการบดีมหาวิทยาลยัท่ีตัง้ขึน้เป็นบคุคลแรก ซึ่งการสรรหาผู้บริหารดงักล่าวมีผลท าให้การ
สรุปช่ือสถาบนัการศกึษาแหง่นีล้า่ช้าตามไปด้วย กลา่วอีกนยัหนึง่ “การเมือง” ในมิติการสรรหาบคุคล
เข้าสู่ต าแหน่งอธิการบดีมีส่วนท าให้ผู้ บริหารมหาวิทยาลัยแห่งนีใ้นช่วงเวลานัน้ได้ข้อสรุป              
“ช่ือสถาบนั” ช้า เพราะจะต้องใช้เวลาไปกบัเร่ืองตา่ง ๆ ข้อความข้างต้นสอดคล้องกบัผู้ ให้สมัภาษณ์
อีกรายหนึง่ท่ีกลา่ววา่ ในชว่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงฐานะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
บางแสน เป็นมหาวิทยาลยับูรพา ในระหว่างปี พ.ศ.2532 -2533 นัน้ มีความเคล่ือนไหวของคณะ
บุคคลหลากหลายภายในสถาบนัการศึกษาแห่งนี  ้ซึ่งต้องการผลักดนับุคคลท่ีตนเองสนับสนุนให้
ด ารงต าแหนง่อธิการบดีสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ 

 ควำมเป็นมำของตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัย  
จากการศึกษาในประเด็นความเป็นมาของตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

บูรพานัน้  ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงท่ีสถาบันการศึกษาแห่งนี ย้ังใช้ ช่ือว่า มหาวิทยาลัย                  
ศรีนครินทร วิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ซึ่งขณะนัน้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดตัง้โครงการจัดตัง้
มหาวิทยาลยับรูพา ผู้บริหารในยคุนัน้ได้ประชมุกบัคณะผู้บริหารสถาบนัฯ และได้มีมติให้เปิดโอกาส
ให้สาธารณชนได้คดิและสง่ตราสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยับรูพาเพ่ือให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลยั
ได้พิจารณาคดัเลือกน ามาสร้างเป็นตราสญัลกัษณ์ หากตราสญัลกัษณ์ของบคุคลใดท่ีได้รับคดัเลือก 
บคุคลนัน้จะได้รับรางวลัจากคณะผู้บริหาร มศว บางแสน 

ในช่วงนัน้ มีผู้ ส่งตราสัญลักษณ์มาทัง้สิน้เกือบ 200 รูปแบบ บางคนส่งตรา
สญัลกัษณ์ให้พิจารณา ในขณะท่ีบางคนส่งตราสัญลักษณ์พร้อมกับค าอธิบายประกอบ อย่างไรก็
ตาม ผู้บริหาร มศว บางแสน ยงัคงตดัสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกตราสญัลกัษณ์ของบคุคลใด จึงไม่มีผู้ ท่ี
ได้รับรางวลันี ้จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกักล่าวว่า บางคนออกแบบตราสัญลกัษณ์มามีการ
ระบเุลข “๙”  เพ่ือส่ือความหมายว่าสถาบนัการศกึษาแห่งนีย้กฐานะเป็นมหาวิทยาลยัในสมยัรัชกาล
ท่ี 9 ดงัข้อความ 

“บางคนส่งมามีเลข 9 ไทย อธิบายว่าเราเกิดในรัชกาลท่ี 9 โดยเขียนให้หาง
เลข 9 ชีข้ึน้ข้างบน คล้าย ๆ อณุาโลม โดยมีรัศมี 8 ก้าน เพราะภาคตะวนัออก
มี 8 จงัหวดั แตก็่มีคนทกัท้วงวา่ถ้าหากในอนาคตมีการตดัหรือยบุจงัหวดัออก
ล่ะ เราก็มีความเห็นเร่ือง มรรค 8 พระพทุธเจ้า Enlighten ด้วยมรรค 8 ก็เลย
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ท าเป็นรัศมี 8 แฉก คล้ายกับแสงพระอาทิตย์ก าลังขึน้ เพราะเราอยู่ภาค
ตะวนัออก” 

จากความข้างต้น ผู้ วิจยัได้น าภาพ “ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย” มาน าเสนอ
ตามท่ีคณะผู้บริหารอธิบาย ซึ่งมีเลข ๙ พร้อมกับรัศมีเป็นเปลวแสงพระอาทิตย์ 8 แฉก ส่วนเกลียว
คล่ืนด้านล่างนัน้ส่ือความหมายว่า “ไม่หยุดนิ่ง” มีการพัฒนาตลอดเวลา อุปมาดงัคล่ืนทะเลซัด
ชายฝ่ัง ดงัภาพ 8.7 

ภาพ 8.7 
แสดงตราสญัลกัษณ์มหาวิทยาลยับรูพา 

 

 

 

 

 

ภาพ : www.google .com 

 ควำมเป็นมำของคตพิจน์มหำวิทยำลัย 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ ข้อมูลหลักในประเด็น ความเป็นมาของคติพจน์

มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบว่า ในการคิดหาคติพจน์ของมหาวิทยาลัยบูรพานัน้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้กราบบงัคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี เก่ียวกับภาษาท่ีจะใช้เป็นคติพจน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งสมเด็จพระเทพ   
รัตน์ฯ รับสัง่ว่าไม่เช่ียวชาญเร่ืองนี ้โดยให้บุคคลท่ีท่านรู้จกัน าเร่ืองนีไ้ปปรึกษาหารือกับสมเด็จพระ
ญาณสงัวร (สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสังฆปรินายก)  และแนะน าให้ผู้บริหาร มศว บางแสน 
เดนิทางไปปรึกษาสมเดจ็พระญาณสงัวร ดงัข้อความ 

“ครัง้แรกผมกราบบงัคมทูลสมเด็จพระเทพฯ ว่าจะใช้ภาษาบาลีหรือภาษา
อะไรดี ตอนนัน้ผมเป็นรองอธิการบดี ท่านก็บอกว่าท่านไม่เช่ียวชาญ ก็ให้คน
ของทา่นไปหาสมเดจ็พระสงัฆราช ผมก็ไปวดับวร แตง่ชดุขาวไป” 

หลงัจากผู้บริหาร มศว บางแสน เดินทางไปวดับวรนิเวศราชวรวิหารเพ่ือไปพบ
สมเด็จพระสงัฆราชฯ แตท่ว่า เม่ือเดินทางไปถึงไม่พบสมเด็จพระญาณสงัวรฯ จึงฝากเร่ืองไว้กบัพระ
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อีกองค์หนึง่ ซึง่ท าหน้าท่ีเลขานกุารให้กบัสมเดจ็พระญาณสงัวรฯ หลงัจากพดูคยุกบัพระองค์ดงักล่าว
เป็นท่ีเข้าใจตรงกนัแล้ว จงึเดนิทางกลบัมายงัจงัหวดัชลบรีุ ดงัข้อความ 

“ผมก็ไปวัดบวร พอไปพบสมเด็จพระสงัฆราช พระอริยวงศาคตยาน องค์ท่ี
เพิ่งจะมรณภาพไป แต่ไม่พบ พบแต่พระสมุหนายก ซึ่งเป็นพระเลขาท่าน 
ท่านก็ถามวันเดือนปีเกิดของมหาวิทยาลัย เราก็บอกวางศิลาฤกษ์วันท่ี 8 
เดือน 8 ปี 98 
ท่านก็บอกวนัหลงัให้มาใหม่ พอท่านก็โทรมา ผมก็ไปรับเอกสาร เป็นเอกสาร
เหมือนกระดาษ A4 พบัสอง มีเขียนลายมือของสมเด็จพระสงัฆราชว่า สุโข 
ปญฺญา ปฏิลาโภ แปลเป็นไทยวา่ ความได้ปัญญาท าให้เกิดสขุ” 

ผู้ให้ข้อมลูหลกักล่าวตอ่ไปว่า หลงัจากท่ีพระเลขาฯมอบเอกสารฉบบัดงักล่าวให้
แล้ว ท่านยงัยกนิว้ขึน้มานบั “สุ โข ปญฺ ญา ป ฏิ ลา โภ”  (8 พยางค์)พระเลขาฯท่านบอกว่า คนท่ี
เขียนคือ สมเด็จพระสงัฆราช แปลว่า “การ ได้ ปญฺ ญา ท า ให้ เกิด สุข”  (8 พยางค์) ซึ่งสมเด็จ
พระสงัฆราชทา่นเขียนไว้ด้วยดนิสอ ดงัข้อความ 

“ทา่นก็ยกนิว้มานบั ส ุโข ปญฺ ญา ป ฏิ ลา โภ บอกว่าสมเด็จพระสงัฆราชเป็น
คนเขียน แปลวา่ การ ได้ ปญฺ ญา ท า ให้ เกิด สขุ เขียนด้วยดินสอ จากนัน้ผม
ก็น ามาท าปา้ย” 

ทัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้ตัง้ค าถามผู้ ให้ข้อมูลหลักว่า คติพจน์ท่ีปรากฏอยู่ใต้ช่ือของ
มหาวิทยาลยับรูพา คือค าว่า “การได้ปัญญาให้เกิดสขุ” ซึ่งออกเสียง 7 พยางค์ ไม่ใช่เสียง 8 พยางค์ 
ตามท่ีผู้ให้สมัภาษณ์กลา่วถึง โดยน าภาพแสดงประกอบค าถาม ดงัภาพ 8.8 

ภาพ 8.8 
แสดงค าขวญัมหาวิทยาลยับรูพาตามท่ีปรากฏ 

ทัง้ปา้ยบริเวณประตดู้านหน้ามหาวิทยาลยัและปา้ยประตดู้านหลงัมหาวิทยาลยั 
ด้านหน้า 
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ด้านหลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ถ่ายโดยผู้วิจยั 
 
ผู้ ให้สมัภาษณ์ตอบว่า ได้น ากระดาษ A4 ท่ีพระสมุหนายกฯน ามาจากสมเด็จ

พระสงัฆราช ซึ่งได้เขียนให้ว่า “สุ โข ปญฺ ญา ป ฏิ ลา โภ” แปลว่า “ความได้ปัญญาท าให้เกิดสุข” 
จากนัน้ได้มีหนงัสือพระราชทานอย่างเป็นทางการส่งมายงัผู้บริหารมหาวิทยาลยับูรพา ข้อความใน
หนงัสือฉบบันีมี้ค าว่า “ส ุโข ปญฺ ญา ป ฏิ ลา โภ” แตเ่ขียนเป็นภาษาไทยว่า “ความได้ปัญญาให้เกิด
สขุ” ซึง่มีเพียง 7 ค า ดงัข้อความ 

“จากนัน้ก็มีหนงัสือพระราชทานเป็นหนงัสือราชการท่ีให้มาคือ ส ุโข ปญฺ ญา 
ป ฏิ ลา โภ แต่เขียนเป็นไทยว่า ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข” มนัมีแค่ 7 มนั
ขาดไปหนึ่ง มันหายไปได้ยังไง พอผมพ้นจากต าแหน่งมาแล้ว ก็มีคนไปดึง
ออก ท่ีป้ายด้านหลงัมหาวิทยาลยั ค าว่า ค า เขาถอดออก ก็เลยเป็นความได้
ปัญญาให้เกิดสขุ ตามท่ีหนงัสือราชการสง่มา” 

ผู้ ให้ข้อมูลหลักกล่าวเปรียบเทียบกับค าขวัญมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร โดยระบวุ่า คติพจน์ของ มศว ประสานมิตร คือ “สิกขา วิรุฬหิ สมปตตา” จะเห็นว่ามี 8 
ค า แปลวา่ “การ ศกึ ษา คือ ความ เจริญ งอก งาม”   

นอกจากนี ้ผู้บริหาร มศว บางแสน ได้เดินทางไปพบสมเด็จพระสงัฆราช อีก 2 
ครัง้ โดยขอให้ทา่นเดนิทางมาบรรจพุระบรมสารีริกธาตท่ีมหาวิทยาลยับรูพา จากนัน้ได้เดินทางไปยงั
วดัเขาสกิุม จงัหวดัจนัทบรีุ เพ่ือขอให้พระวิสทุธิญาณเถร  (สมชาย ฐิตวิริโย) ประธานสงฆ์วดัเขาสกิุม 
เดนิทางมาท าพิธีให้ นอกจากนี ้ยงัเดินทางไปวดัป่าสาลวนั จงัหวดันครราชสีมา เพ่ือพบพระอาจารย์
พธุ ฐานิโย และเดนิทางไปท่ีวดัเจดีย์หอย จงัหวดัปทมุธานี และวดัปทมุวนาราม กรุงเทพฯ เพ่ือนิมนต์
พระชัน้ผู้ใหญ่ให้มาร่วมท าพิธีบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุดงัข้อความ 
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“ครัง้หนึ่งได้ขอให้สมเด็จพระสังฆราชมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ี
มหาวิทยาลยั ท่านมาด้วยตวัเองนะ ท่านให้พระอบมาบรรจุเอง ตอนนัน้ก็มี
พระวดัเขาสกิุม พระอาจารย์สมชาย ผมไปหาเอง กว่าจะเข้าพบได้ มีต ารวจ 
ตชด คมุหนาแนน่ ไปกราบให้ทา่นมานัง่ปรก คือ นัง่บริกรรม นัง่บรรจใุห้  
อาจารย์พธุ ฐานิโย วดัป่าสาละวนัท่ีโคราช หลวงพ่อท่ีวดัเจดีย์หอย และหลวง
พอ่ท่ีวดัปทมุวนาราม มานัง่ปรกให้ หลวงพ่อสมชาย วดัเขาสกิุม ก่อนไปท่าน
บอกว่าต่อไปมหาวิทยาลยับรูพา ร ่ารวย ๆ เราก็ไม่คิดว่าท่านอาจารย์สมชาย
จะมาเอง ท่านมานั่งจนกลับดึก ต ารวจตระเวนชายแดนต้องมาดูแลท่าน     
มานัง่ปรกให้ คือ นัง่บริกรรมบรรจบุรมสาลีริกธาตบุนเศียร ไม่ได้ท าทัง้มวลนะ 
ท่ีตัง้อยู่ท่ีลานธรรมน่ะ สมยัก่อนมนัอยู่ตรงนี ้เป็นพระประจ า ม.บรูพา เด๋ียวนี ้
ไมค่อ่ยมีใครพดูถึง”    

ทัง้นี ้ผู้ให้ข้อมลูหลกักลา่ววา่ พระองค์นีไ้มไ่ด้หลอ่ขึน้ท่ีจงัหวดัชลบรีุ แตเ่ป็นพระท่ี
ศาสตราจารย์นงเยาว์ ชยัเสรี อดีตรัฐมนตรีวา่การทบวงมหาวิทยาลยั ร่วมกบันายแพทย์ประเวศ วะสี 
และคณะ จดัท าขึน้ ประกอบกับลูกศิษย์จาก มศว บางแสน คนหนึ่งเป็นศิษย์วดั แนะน าให้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยับรูพาท าหนงัสือเป็นทางการขอจากวดับวรนิเวศวรวิหาร ดงัข้อความ 

“ไม่ได้หล่อขึน้ท่ีน่ี เป็นท่ีท่ีอาจารย์นงเยาว์ ชัยเสรี หมอประเวศ และคณะ 
ร่วมกันท าขึน้ ประมาณ 30 องค์ ผมรู้เพราะลูกศิษย์เราท่ีเรียนภาคทไวไลท์ 
เขาเป็นศิษย์วัดบวร บอกว่าอาจารย์ไม่มีพระเลย ให้ไปเอาท่ีวัดบวรสิ            
ท าหนงัสือมาก็เอาได้ เราก็ท าหนงัสือไป อีกไม่นานก็มีหนงัสือตอบกลบัมาให้
ไปรับท่ีวัดคูหาสวรรค์ท่ีพระนครศรีอยุธยา พระรูปนีว้ิทยาลยัวิชาการศึกษา 
พิษณโุลก ก็เอาไป เขาจะเอาไปไว้ท่ีไหนไมรู้่ แตท่ าในรุ่นเดียวกนั” 

8.4.2  กำรเร่งน ำโครงกำรจัดตัง้มหำวิทยำลัยบูรพำเป็น ‘วำระ’ เข้ำพิจำรณำ
ในสภำผู้แทนรำษฎร 

หลังจากท่ีได้ข้อสรุปเก่ียวกับช่ือ “มหาวิทยาลัยบูรพา” บรรดาผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ร่วม
ผลกัดนัให้สถาบนัการศึกษาแห่งนีเ้ป็นอิสระจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จึงมี
ความพยายามท่ีจะน าโครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยับรูพาเพ่ือน าเข้าวาระให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ออกกฎหมาย เพ่ือประกาศใช้ในราชกิจจานเุบกษาเป็นขัน้ตอนตอ่ไป แตท่ว่า ในระหว่างการผลกัดนั
ให้โครงการนีเ้ข้าวาระในการประชมุสภาผู้แทนราษฎรนัน้ ได้รับความช่วยเหลือ สนบัสนนุจากบคุคล
หลายฝ่าย ซึ่งยังไม่มีการบนัทึกไว้มาก่อน ผู้ วิจัยน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 
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ประเด็นแรก  ผู้บริหาร 4 สถาบนัสร้างข้อตกลงร่วมกัน ประเด็นท่ีสอง การขอความช่วยเหลือจาก
นกัการเมือง ดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้บริหำร 4 สถำบันสร้ำงข้อตกลงร่วมกัน  
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในประเด็นการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหาร 4 

สถาบนั เป็นการร่วมมือกนัเพ่ือน าโครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยัท่ีตนเองบริหารอยูเ่ข้าบรรจใุนวาระการ
ประชุมสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงก่อนปี พ.ศ.2530 นัน้ ผู้บริหารของ
สถาบนัการศกึษาทัง้ 4 แหง่ ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน 
ผู้บริหารวิทยาลยัอุบลราชธานี ผู้บริหารวิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตพิษณุโลก และผู้บริหาร
วิทยาลยัสรุนารี ได้ร่วมกนัน าโครงการจดัตัง้ “มหาวิทยาลยั” เข้าบรรจเุข้า “วาระการประชมุ” ในการ
ประชุมสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร เพ่ือให้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรพิจารณา เน่ืองจากการจะออก
พระราชบญัญัติจดัตัง้มหาวิทยาลยันัน้ สถาบนัการศกึษาแต่ละแห่งจะต้องเขียนโครงการเพ่ือแสดง
ให้เห็นวา่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องยกฐานะสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยั ซึ่งจะต้องผ่านการรับรองและอนมุตัิ
จากท่ีประชมุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียก่อน จากนัน้จงึประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

หลงัจากท่ีสร้างข้อตกลงร่วมกนัว่าสถาบนัการศกึษาทัง้ 4 แห่งนี ้จะร่วมกนัเสนอ
โครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยั โดยได้มีการจดัประชุมร่วมกนัหลายครัง้ ผู้ ให้ข้อมูลหลกัรายหนึ่งกล่าว
วา่ การประชมุครัง้หนึง่จดัขึน้ท่ี “หวัหิน” จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึ่งผู้บริหารสถาบนัการศกึษาทกุแห่ง
ได้เข้าประชมุร่วมกนั มติของท่ีประชมุเห็นตรงกนัว่า สมควรท่ีจะน าโครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยัทัง้ 4 
แหง่ เข้าบรรจไุว้ในวาระการประชมุสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการผลกัดนัสู่การเป็น “มหาวิทยาลยั” มากกว่าการท่ีต่างฝ่ายต่างส่งโครงการเข้า
บรรจุไว้ในวาระการประชมุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีโอกาสน้อยกว่า ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอใน
ประเดน็นีอ้อกเป็น 2 ประเดน็ยอ่ย ได้แก่ ประเด็นแรก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีผ่านการประชมุ
สภาผู้ แทนราษฎร ประเด็นท่ีสอง การเดินทางไปพบ พล.ต.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี             
ดงัตอ่ไปนี ้

o มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีผา่นการประชมุ  
ผู้บริหารจากสถาบนัการศกึษา 4 แห่ง ท่ีน าโครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยัเข้า 

“วาระ” การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้ท่ีประชมุสภาฯออกพระราชบญัญัติจดัตัง้มหาวิทยาลยั
นัน้ ปรากฏวา่มีเพียงโครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีเพียงแห่งเดียวท่ีถกูน าเข้าบรรจไุว้
ใน “วาระการประชมุ” สภาผู้แทนราษฎร ส่วนโครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยัอีก 3 แห่ง ไม่ได้ถกูน าเข้า
บรรจไุว้ในวาระการประชมุแต่อย่างใด ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลกัมองว่า ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะโครงการจดัตัง้
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดตัง้ขึน้ท่ีจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นไปตามประสงค์ของ       
พล.อ.ชาตชิาย ชณุหะวณั นายกรัฐมนตรี ในขณะนัน้ 

หลังจากท่ีรับรู้ว่าโครงการจัดตัง้มหาวิทยาลยัของทัง้ 3 แห่ง คือ โครงการ
จดัตัง้มหาวิทยาลยับรูพา โครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี และโครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยั
นเรศวร ผู้บริหารสถาบนัการศึกษาทัง้ 3 แห่ง ได้ปรึกษาหารือกันถึงแนวทางในการให้มีการบรรจุ
โครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยัเข้าไว้ใน “วาระการประชมุ”  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดงัข้อความ 

“หลงัจากท่ี ม.สุรนารี เข้าวาระท่ีเดียว ส่วนของเรา 3 แห่ง ไม่ได้เข้า เราก็
มาหารือกนัวา่จะท ายงัไงตอ่ดี ท ากนัมาตัง้หลายเดือน ประชมุกนัมาหลาย
ครัง้ ท่ีโน่น ท่ีน่ี ท่ีชะอ าก็ด้วย ตกลงกนัไว้อย่างดี เข้าพร้อมกนัทัง้ 4 แห่ง 
ท าไมมีมหาวิทยาลยัสรุนารีฉบบัเดียวท่ีเข้าไป” 

ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลกักล่าวว่า บคุคลท่ีด ารงต าแหน่งปลดัทบวงมหาวิทยาลยั 
ในขณะนัน้คือ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และด ารงต าแหน่งประธานจัดตัง้โครงการ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี ประกอบกบัการท่ีโครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีตัง้อยู่
ในจังหวัดนครราชสีมา โดยท่ี พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจังหวัด
นครราชสีมา และเป็นนายกรัฐมนตรีนัน้มีผลอย่างมากท่ีท าให้โครงการจัดตัง้สถาบันการศึกษา
ดงักลา่วถกูน าเข้าบรรจไุว้ในวาระการประชมุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดงัข้อความ 

“ตอนนัน้ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็นประธาน
จัดตัง้โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ส่วนพล.อ.ชาติชาย       
เป็นนายกฯ” 

 กำรขอควำมช่วยเหลือจำกนักกำรเมือง 
หลงัจากท่ีรู้วา่มีเพียงโครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีแห่งเดียวท่ีถกู

น าเสนอบรรจุเป็นวาระการประชุมสภาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ผู้บริหาร มศว บางแสน ได้รวบรวม
สมาชิก ซึ่งเป็นทัง้อาจารย์และทีมผู้ บริหาร มศว บางแสน เพ่ือเดินทางไปพบ พล.อ.ชาติชาย          
ชณุหะวณั นายกรัฐมนตรี ดงัข้อความ 

“เราก็ชวนกนัไปพบ พล.อ.ชาติชาย มีผม มีอาจารย์พิชยั สนแจ้ง แกเป็นศิษย์
เก่าวาริชศาสตร์รุ่นแรก แกมีลุง ลุงแกช่ือพลเรือเอกชัน้ สนแจ้ง เป็นเพ่ือนกับ 
พล.อ.ชาติชาย ลุงแกก็พาไปหา พล.อ.ชาติชาย อ.วิรัช (คารวะพิทยากุล)       
ก็ไป”   
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เม่ือคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เดินทาง
ไปพบ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ทัง้หมดได้พูดคุยกันถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องผลักดันให้
สถาบนัการศึกษาทัง้ 4 แห่ง ผ่านท่ีประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกนัตามท่ีได้ตกลงกันไว้
ก่อนหน้านี ้ผลจากการพูดคุยได้ท าให้ พล.อ.ชาติชาย เข้าใจถึงความจ าเป็นดงักล่าว โดยให้การ
สนบัสนนุอยา่งดี ดงัข้อความ 

“พอไปถึง ก็พูดให้แกฟัง แกก็สนับสนุนทุกอย่าง แกก็เปิด ให้ความหวัง         
ไม่เหมือน พล.อ.เปรม สมัย พล.อ.เปรม น่ีฟรีสเลย เข้าตู้ เย็นเลย ไม่ให้เป็น   
ม.บูรพา เราพยายามยังไงท่านก็ไม่ให้เป็น ท่านไม่พูดอะไรเลย พูดน้อย    
ท่านให้ไปหา พล.ร.อ.สนธิ บุญยะชยั พอเราไปหา พล.ร.อ.สนธิ ก็เปิดตู้ เย็น        
แชแ่ข็งเลย” 

หลังจากท่ีข้อเสนอโครงการจัดตัง้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีถูกน าเข้าใน
วาระการประชุมสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ในขณะท่ีข้อเสนอโครงการของโครงการจัดตั ้ง
สถาบนัการศกึษาอีก 3 แห่ง ไม่ได้ถกูน าเข้าบรรจไุว้ในวาระการประชมุของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
รองศาสตราจารย์ เชาวน์ มณีวงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน 
ในขณะนัน้ ได้เดินทางไปพบกบันายนิคม แสนเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จงัหวดัชลบรีุ ต่อมา
นายนิคม ได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย 
นายกรัฐมนตรี 

รองศาสตราจารย์เชาวน์ มณีวงษ์ ขณะนัน้ด ารงต าแหน่งรักษาการณ์รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน มีความสมัพนัธ์มกัคุ้นกับนกัการเมือง
ท้องถ่ินในภาคตะวนัออก คือ นายสมชาย คณุปลืม้ หรือท่ีคนทัว่ไปเรียกกันว่า “ก านนัเป๊าะ” ซึ่งเป็น
สามีของนางสติล คณุปลืม้ พ่ีสาวของนายนิคม แสนเจริญ รองศาสตราจารย์เชาวน์พูดคยุกับนาย
นิคมถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ท่ีมีเพียงโครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีเพียงแห่งเดียวเท่านัน้ท่ีถูก
น าเข้าในวาระการประชมุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดงัข้อความ 

“พอรู้วา่มีโครงการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีแห่งเดียวท่ีถกูน าเข้าไป
ในวาระการประชมุสภา ผมก็ไปหาคณุนิคม แสนเจริญ เขาเป็น ส.ส.เมืองชล 
แล้วก็เป็นรัฐบาล เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอยู่กับ พล.อ.ชาติชาย น่ีแหละ 
คณุนิคมเป็นน้องเจ๊ตนิ เป็นเดก็เก่าสาธิต” 

หลงัจากเดนิทางไปพบ นายนิคม แสนเจริญ และได้พดูคยุเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ให้ฟัง
แล้ว นายนิคม ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในยุคนัน้ได้ให้การสนบัสนุนผู้บริหาร
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน โดยรับปากว่าจะช่วยหาทางสนบัสนนุให้มีการน า
โครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยับรูพาเข้าสูว่าระการประชมุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ได้ ดงัข้อความ 

“เขาก็สนบัสนนุเราเต็มท่ี คณุนิคมเป็นคนหนึ่งท่ีสนบัสนนุเรา มนัไม่มีเขียนไว้
ในบนัทึก แต่จะเล่าให้ฟัง นิคมเขาเป็น ส.ส.เมืองชล ผมก็ไปหานิคม บอก
นิคม เอ๊ย ได้ไง เรามาด้วยกัน ก็ต้องไปด้วยกันสิ นิคมบอกอาจารย์ไปท่ี
ทบวงมหาวิทยาลัย ไปหาคุณทวิช กลิ่นประทุม เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการ
ทบวงมหาวิทยาลยั  
ผมก็ไป ไปเจอลูกชายเขา สรอรรถ กลิ่นประทุม เพิ่งกลับจากเมืองนอก       
ผมบอกคณุสรอรรถว่าผมขอพบคณุพ่อหน่อย แกจ าผมได้ สกัพกัหนึ่งคณุพ่อ
แกก็ออกมา เดินถือแก้วบร่ันดีมา แกกินบร่ันดีตลอด พอมาเห็นเรา ท่านบอก 
เอ้อ อาจารย์มาท าไมน่ี ผมบอกมาเร่ืองมหาวิทยาลัยครับ ท าไมวาระการ
ประชมุออกมามีมหาวิทยาลยัเดียว” 

 หลงัจากพบนายทวิช กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และได้
สอบถามถึงสาเหตุท่ีท าให้โครงการจัดตัง้มหาวิทยาลัยอีก 3 แห่ง ได้ได้ถูกบรรจุเข้าในวาระการ
ประชมุแล้ว คณะผู้บริหารมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้รับรู้ว่าเป็นเพราะนาย
ทวิช กลิ่นประทุม ได้รับค าสัง่ให้น าโครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีเข้าบรรจไุว้ในวาระ
การประชมุฯ แหง่เดียวก่อน ดงัข้อความ 

“ท่านบอก เขาสัง่ให้เอาเข้าแห่งเดียวก่อน ไว้มีการประชุมคราวหน้าถึงค่อย
เอาเข้าอีก เราก็บอกยังงีไ้ด้ยังไง ผมบอกมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันสิครับ 
ทา่นทวิชบอก ก็เขาสัง่มาอยา่งนี”้ 

จากนัน้ ผู้บริหารมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้ขอให้นาย
ทวิช กลิ่นประทุม น าโครงการจัดตัง้มหาวิทยาลัยอีก 3 แห่ง เข้าบรรจุไว้ในวาระการประชุม
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร จากนัน้จึงเดินทางกลับมายังจังหวัดชลบุรี และเดินทางไปพบนายนิคม 
แสนเจริญ ส.ส.ชลบุรีอีกครัง้ เม่ือนายนิคมได้ฟังเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้แล้ว ได้พยายามช่วยเหลือโดย
ประสานไปยังรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นแม่บ้านของรัฐบาล   
ดงัข้อความ 

“พอกลบัมาเราก็ไปหานิคมอีก บอกนิคมทา่นทวิชเขาบอกวา่มีค าสัง่ให้เอาเข้า
ฉบบัเดียวก่อน ผมก็ไมรู้่วา่ใครสัง่ เขาบอกวา่อีก 3 แหง่คอ่ยเอาเข้าคราวหน้า 
นิคมก็กดโทรศพัท์ไปหาหอมบญุเอือ้ ประเสริฐสวุรรณ รัฐมนตรีประจ าส านกั
นายกฯ เป็นวิปรัฐบาล คือ เ ป็นแม่บ้านของรัฐบาล  วี  ไอ พี  อ่านว่า              



313 
 

วิป มีหน้าท่ีประสานงานของรัฐบาล นายบุญเอือ้เป็น ส.ส.สุพรรณ รู้จกักับ 
บรรหาร ศลิปอาชา”  

หลังจากท่ีนายนิคม แสนเจริญ ได้พูดคุยกับนายบุญเอือ้ ประเสริฐสุวรรณ         
ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล นายนิคมได้ขอให้นายบญุเอือ้น าโครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยัอีก 3 แห่ง 
เข้าบรรจุไว้ในวาระการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในลกัษณะก าชบั  ขอให้ต้องท าเร่ืองนีใ้ห้ได้     
ดงัข้อความ 

“ผมได้ยินนิคมพดูกบัหมอบญุเอือ้กบัหวูา่ หมอ ถ้าไมเ่อาเข้า อยู่กนัล าบากนา 
ตอนนัน้เป็นรัฐบาลผสมน่ี คล้าย ๆ ขู”่  

หลังจากนัน้ ผู้ บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน            
ได้เดินทางกลบัมาพบนายสมชาย คณุปลืม้ นกัการเมืองท้องถ่ินจงัหวดัชลบรีุ และบอกนายสมชาย
ว่าโครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยับูรพา นัน้ไม่ถูกน าเข้าบรรจุไว้ในวาระการประชมุสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ถ้าหากไม่สามารถน าเร่ืองดังกล่าวเข้าบรรจุไว้ในวาระฯได้ ก็ไม่สามารถผลักดันให้เป็น
มหาวิทยาลยัได้ นายสมชายได้พยายามช่วยเหลือเท่าท่ีสามารถช่วยได้ โดยติดตอ่ประสานกบับคุคล
อ่ืนให้ ดงัข้อความ 

“พอกลบัมา ผมก็มาหาก านนัเป๊าะ ผมตอนเย็น ผมก็ร้อนรน ผมบอกก านนัว่า 
มหาวิทยาลยั ท าท่าจะไม่ได้นะ เขาไม่เอาเข้าในวาระการประชมุสภา ถ้าจะ
เอาเข้าท่ีประชมุเป็นวาระสภา ท าไงดี  
ก านนับอกกูไม่รู้เร่ืองนี ้เขาถามว่าคนท่ีจะเอาเข้าได้ ใครล่ะ ผมบอกก็นายก
ชาติชาย ชาติชายเป็น ส.ส.โคราช ก านันบอก อ๋อ โคราชเหรอ เด๋ียว ๆ 
อาจารย์เด๋ียว ก านันยกหูโทรศัพท์ไร้สาย ตอนนัน้ยังไม่มีมือถือแบบนี ้        
กดโทรศพัท์ไปหาเจ๊เกียวเลย แล้วก็ส่งให้ผมพูด บอกอาจารย์พูดเองแล้วกัน 
อธิบายให้เจ๊เกียวเชิดชยัทวัร์ฟัง เจ๊เกียวฟังแล้วบอกมนัเล่ายาว จะให้ท ายงัไง 
บอกมาเลย ผมบอกว่าอยากจะให้คณุชาติชายเอาเร่ืองมหาวิทยาลัยบูรพา 
ชลบุรี บางแสน เข้าวาระการประชุมสภา ขอแค่เอาเข้าวาระเท่านัน้แหละ     
เอาเข้าทัง้ 4 แหง่ ตอนนีมี้แหง่เดียวคือ สรุนารี” 

หลังจากท่ีได้พูดคุยกับนายสมชาย คุณปลืม้ และพูดคุยโทรศัพท์กับผู้ บริหาร
บริษัทเชิดชยัทวัร์ จ ากดั แล้ว ผู้บริหารมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้เดินทาง
ไปพบนายนคิม แสนเจริญ อีกครัง้ นายนิคมให้ข้อมลูว่าถ้าจะให้แน่ใจว่าเร่ืองดงักล่าวถกูน าเข้าบรรจุ
ไว้ในวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ จะต้องเดินทางไปดเูอกสารท่ีสภาผู้แทนราษฎรว่ามี
วาระบรรจอุยูห่รือไม ่ด้วยเหตนีุ ้ผู้บริหาร มศว บางแสน จงึได้เดนิทางไปท่ีรัฐสภา ดงัข้อความ 
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“นิคมบอกวา่ถ้าเขาเอาเข้าแล้ว มนัจะต้องมีในวาระ ต้องไปดท่ีูสภาฯ ผมก็ไป
กับคณุเทิดธรรม อมัราลิขิต เขารุ่นเดียวกับนิคม เป็น ส.ส.ชลบุรี ผมกับคุณ
เทอดธรรมก็ขบัรถไปท่ีสภาผู้แทนราษฎร ไปดวู่ามีเร่ือง พ.ร.บ.ของเราท่ีจะเข้า
ท่ีประชมุสภาฯ หรือเปล่า ถ้ามีเขาจะต้องแจกให้ ส.ส.ทกุคน เพ่ือให้ ส.ส.เขา
ไว้ด ูเขาก็จะดเูรียงตามมาตรา ดวูา่มาตรานีผ้า่น ไมผ่า่น  
ผมชวน ดร.สุเมธ เตียวอิศเรศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ตอนนีเ้ป็นผู้
พิพากษาศาลปกครอง กับ อาจารย์ชารี มณีศรี เป็นรองอธิการฝ่ายบริหาร 
ก่อนท่ีจะเป็น ม.บรูพา เขาเป็นผู้ชว่ยผม ก็ไปด้วยกนั”  

จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้วา่เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในการพยายามผลกัดนัให้การ
จัดตัง้มหาวิทยาลัยบูรพานัน้ ผู้ บริหารในช่วงเวลานัน้จะต้องประสานงานกับบุคคลกลุ่มต่างๆ 
หลากหลาย ดังท่ีกล่าวมาแล้ว ซึ่งหลังจากท่ีด าเนินการเคล่ือนไหวผลักดันให้โครงการจัดตัง้
มหาวิทยาลยัทัง้ 4 แห่ง ได้รับการน าเข้าบรรจุไว้ในวาระการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว    
ทีมผู้บริหาร มศว บางแสน ได้เดินทางไปฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกือบทกุครัง้ เ พ่ือรอฟังว่า
การเคล่ือนไหวของตนเองนัน้ประสบความส าเร็จหรือไม ่ 

ทัง้นี ้การประชุมสภาผู้ แทนราษฎรครัง้หลังสุดเป็นการประชุม เร่ืองการออก
พระราชบญัญัติจัดตัง้มหาวิทยาลัย ซึ่งทีมผู้บริหาร มศว บางแสน ได้เข้าร่วมฟังการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรในครัง้นีด้้วย ในระหว่างการพิจารณานัน้ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนทกัท้วง
การจดัตัง้มหาวิทยาลยัดงักลา่ว ดงัข้อความ 

“พอโครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยัทัง้ 4 แห่ง เข้าสภา ก็มี ส.ส.บางคน คนละ
พรรค บางคนก็ตีรวน เราก็กังวลใจ จะหมดเวลาแล้ว เกือบ 4 โมงเย็นแล้ว 
พ.ร.บ.มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีเข้าผา่นไปแล้ว 
กว่าจะได้อนุมัติจากสภาผู้ แทนราษฎร ไม่ใช่เร่ืองง่าย ต้องวิ่งหลายเร่ือง 
สรุปวา่ มีช่ือของเรา 4 แหง่ เข้าไปในท่ีประชมุสภาฯ” 

ผลปรากฏว่าในท่ีสุดท่ีประชุมสภาผู้ แทนราษฎรมีมติให้โครงการจัดตัง้
มหาวิทยาลยัทัง้ 4 แห่ง ผ่านท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร และประกาศในราชกิจจานเุบกษาในเวลา
ตอ่มา ผู้ ให้ข้อมลูหลกักล่าวว่า หลงัจากนัน้อีกราว 1 เดือน คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาต ิ
หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า  “รสช” น าโดย พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ผู้บญัชาการทหารสูงสุด พล.อ.สุจินดา     
คราประยูร ผู้ บัญชาการทหารบก และ พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี ได้เข้ายึดอ านาจจาก พล.อ.      
ชาตชิาย ชณุหะวณั นายกรัฐมนตรี ดงัข้อความ 
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“พอหลงัจากนัน้ประมาณสกั 1 เดือน รสช.ก็ปฏิวตัิ เดชะบุญท่ีเราได้เอาเข้า
สภาไปแล้ว ไม่อย่างนัน้ท่ีเราท ากันมาก็ล้มครืน ผมยงัต้องไปรายงานตวัเลย 
หลงัเราเป็น ม.บรูพาแล้ว ไปคนเดียว ไปนัง่จุ๊กปุ๊ กอยู่ตรงนัน้ เขาให้อธิบดีทุก
คนต้องไปรายงานตวั ไปฟังเขา ทัง้บิ๊กจ๊อด สุนทร คงสมพงษ์ บิ๊กสุ สุจินดา 
คราประยูร เกษตร โรจนนิล นั่งเป็นตับเหมือน คสช.น่ีแหละ เขาก็พูดให้
นโยบาย” 

8.4.3  ที่มำของสถำนที่ส ำคัญในอดีต 

จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในประเด็น “ท่ีมาของสถานท่ีส าคัญในอดีต“         
ซึง่ผู้ให้ข้อมลูหลกัเห็นวา่มีหลายอยา่งท่ีนิสิต บคุลากร อาจารย์ ในมหาวิทยาลยับรูพายงัไม่รู้ท่ีมาท่ีไป
ของสถานท่ีแต่ละแห่ง ซึ่งบางอย่างนัน้สามารถพบเห็นได้ทุกวัน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ ท่ี รู้
เร่ืองราวเบือ้งหลงัสิ่งท่ีปรากฏอยู่ ผู้ วิจยัแบ่งการน าเสนอออกเป็น 8 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก      
พระพุทธภควันศาสดา มหาวิทยาลัยบูรพาภิมงคล ประเด็นท่ีสอง “สวนเกษม” ประเด็นท่ีสาม        
“วงเวียน 29 กรกฎาคม” ประเด็นท่ีส่ี “วงเวียน 42 ปี” ประเด็นท่ีห้า “ถนนมะพร้าว” ประเด็นท่ีหก 
“ถนนชงโค” ประเดน็ท่ีเจ็ด “ศาลาไทยออยล์” ประเดน็ท่ีแปด ต านานท้าวมงคลสินธุ์ ดงัตอ่ไปนี ้

 พระพุทธภควันศำสดำ มหำวิทยำลัยบูรพำภมิงคล 
พระองค์นีเ้ป็นพระประจ ามหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาได้

นิพนธ์พระหลายองค์ให้ท าพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์หลัก ๆ ท่ีมีช่ือเสียง ได้แก่ สมเด็จ
พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก พระสงัฆราชองค์ท่ี 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ วดับวรนิเวศ
วรวิหาร องค์ท่ีสอง พระวิสุทธิญาณเถร (สมชาย ฐิตวิริโย) ประธานสงฆ์วดัเขาสุกิม จงัหวดัจนัทบุรี 
องค์ท่ีสาม พระอาจารย์พธุ ฐานิโย เจ้าอาวาสวดัป่าสาลวนั จงัหวดันครราชสีมา องค์ท่ีส่ี เจ้าอาวาส
วดัเจดีย์หอย จงัหวดัปทมุธานี เพ่ือนิมนต์พระชัน้ผู้ใหญ่ให้มาร่วมท าพิธีบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุ  

อยา่งไรก็ตาม พระองค์นีไ้ม่ได้หล่อขึน้ท่ีจงัหวดัชลบรีุ แตเ่ป็นพระท่ีศาสตราจารย์
นงเยาว์ ชยัเสรี และคณะ ซึ่งท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลยั ร่วมกันท าขึน้ ท่ีวดัเทพ
สวุรรณ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ลกูศิษย์ท่ีศกึษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบาง
แสน (ภาคทไวไลท์) เป็นผู้ แนะน าว่าศาสตราจารย์นงเยาว์ ชัยเสรี  และนายแพทย์ประเวศ วะสี      
และคณะได้ร่วมกันจัดสร้างขึน้ ผู้บริหารมหาวิทยาลยับูรพาจึงท าหนงัสือเป็นทางการไปขอจากวัด 
และได้มาตัง้ไว้ท่ีบริเวณหน้ามหาวิทยาลยับรูพา ดงัภาพ 8.9 
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ภาพ 8.9 

แสดงพระพทุธรูปประจ ามหาวิทยาลยับรูพา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพ : ถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

 สวนเกษม 
“สวนเกษม” อยู่บริเวณด้านหลังและด้านข้างของอาคารมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ในปัจจบุนั เป็นพืน้ท่ีส าหรับนิสิตใช้ท ากิจกรรม โดยเฉพาะนิสิตสงักดัคณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ท่ีมกัจะใช้ “สวนเกษม” เป็นพืน้ท่ีส าหรับท ากิจกรรมบอ่ยครัง้ ค าว่า “เกษม” มาจาก
ค าว่า “เกษม จาติกวณิช” บุคคลท่ีเคยด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ.2536-
2542) นายเกษม มีศักดิ์เป็นลุงของนายกรณ์ จาติกวณิช สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร สังกัดพรรค
ประชาธิปัตย์ นอกจากนีน้ายเกษมยังเคยด ารงต าแหน่งกรรมการอ านวยการบริษัท “ไทยออยล์” 
จ ากัด ในสมัยท่ีท่านด ารงต าแหน่งดงักล่าว ท่านได้ให้บุคลากรในสังกัดให้มาปรับปรุงพืน้ท่ีแห่งนี ้
พร้อมทัง้ปลูกต้นไม้ให้กับพืน้ท่ีด้านหลังและด้านข้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
จงึเรียกช่ือสวนแหง่นีว้า่ “สวนเกษม” ดงัภาพ 8.10 
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ภาพ 8.10 
แสดง นายเกษม จาตกิวณิช และ “สวนเกษม” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ภาพ: www.google.com                ภาพ : ถ่ายโดยผู้วิจยั 
 

 วงเวียน 29 กรกฎำคม 
วงเวียนนีอ้ยู่ถัดมาจากอาคารส านกังานอธิการบดี (“อาคาร ภปร.) หากเข้ามา

จากด้านหน้าของมหาวิทยาลยับูรพาจะพบวงเวียน “29 กรกฎาคม” เป็นวงเวียนท่ี 3 อยู่ใกล้อาคาร
กิจการนิสิต และอาคารส านักวิชาการ วงเวียน “29 กรกฎาคม” เป็นการตัง้ช่ือให้ระลึกถึงวันท่ี
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้รับการยกฐานะให้เป็น “มหาวิทยาลยับูรพา” 
เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2533 ดงัภาพ 8.11 

ภาพ 8.11 
แสดงวงเวียน 29 กรกฎาคม 

 
 
 

 

 

 

ภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจยั 
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 วงเวียน 42 ปี 
วงเวียนนีอ้ยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ใกล้กับอาคาร

เรียนรวมคณะศกึษาศาสตร์ หากเดินทางมาจากอาคารคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จะผ่าน
วงเวียน 42 ปี ก่อนท่ีจะไปถึงประตรัูว้มหาวิทยาลยัฝ่ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยับรูพา สถานท่ีแห่งนี ้
มีท่ีมาจากการท่ีการศกึษาทางด้านศกึษาศาสตร์ของสถาบนัการศกึษาแห่งนีด้ าเนินการก่อตัง้มาครบ 
42 ปี ในปี พ.ศ.2540 จงึมีการจดัตัง้เป็นช่ือของวงเวียน ดงัภาพ 8.12 

ภาพ 8.12 

แสดงวงเวียน 42 ปี 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจยั 

 วงเวียน “8 กรกฎ” 
เหตุท่ีใช้ช่ือว่า “วงเวียน 8 กรกฎ” เพ่ือให้ระลึกถึงวันท่ีก่อตัง้วิทยาลัยวิชา

การศึกษา บางแสน ในอดีต ตรงกับวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 กล่าวได้ว่าวนันีเ้ป็นวนัสถาปนา
สถาบนัการศกึษาแห่งนี ้วงเวียนนีอ้ยู่บริเวณทางแยกระหว่างการเดินทางไปคณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กับอาคารโภชนาคาร ถ้าหากเดินทางออกจากอาคารคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์เพ่ือมุง่ไปยงัอาคารโภชนาคาร จะผา่นวงเวียนนี ้ดงัภาพ 8.13 
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ภาพ 8.13 
แสดงวงเวียน  “8 กรกฎ” 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจยั 

 

 ถนนมะพร้ำว 
เหตุท่ีใช้ช่ือว่า “ถนนมะพร้าว” เพราะในอดีตก่อนท่ีจะก่อตัง้สถาบนัการศึกษา

แห่งนี  ้พืน้ท่ีแห่งนี เ้ต็มไปด้วยต้นมะพร้าว ในการก่อตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน นัน้ 
จ าเป็นต้องตดัโค่นต้นมะพร้าวจ านวนมาก เพ่ือสร้างอาคาร ถนน และสิ่งก่อสร้างอ่ืน “ต้นมะพร้าว” 
จึงเป็นต้นไม้อันเป็นสัญลกัษณ์ของสถาบนัการศึกษาแห่งนี ้ “ถนนมะพร้าว” คือ ถนนท่ีเข้ามาจาก
ประตรัูว้ด้านหน้าของมหาวิทยาลยับรูพา ผา่นวงเวียนแรก และผา่นด้านหน้าของอาคาร ภปร. ยาวไป
จนถึงวงเวียน 29 กรกฎาคม ป้ายถนนมะพร้าวจะติดตัง้อยู่ริมถนนบริเวณใกล้อาคารคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา (ท่ีใช้พืน้ท่ีอาคารเดียวกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) จะเห็นว่าด้านหลัง
ของปา้ย “ถนนมะพร้าว” เป็นปา้ยแสดงพืน้ท่ีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้วิจยัได้ถ่ายภาพระยะใกล้ 
และภาพระยะไกลให้มองเห็นเดน่ชดัขึน้ ดงัภาพ 8.14 
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ภาพ 8.14 
แสดงปา้ยถนนมะพร้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจยั 

 

 ถนนชงโค 
“ถนนชงโค” คือ ถนนท่ีตดัผา่นด้านหน้าของอาคารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ซึ่งใช้พืน้ท่ีอาคารร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา อยู่ไม่ไกลจากส านักหอสมุด ก่อนหน้านีไ้ม่ได้
เรียกถนนเส้นนีว้่า “ถนนชงโค” แต่เรียกว่า “ถนนมิตรสมัพนัธ์” เป็นถนนท่ีก านนัเฉลิม ศรีสมโภชน์ 
ชาวบ้าน และนิสิตวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน และอาจารย์ ช่วยกนัขดุดินจาก “นา” มาถมเป็น 
“คันนา” เน่ืองจากในอดีตพืน้ท่ีแห่งนีเ้ป็นท่ีนา เม่ือน าดินมาถมเป็น “คันนา” ก็สามารถใช้เดิน           
ใช้รถจกัรยานข่ีผา่นไปมาได้  

ตอ่มาได้เปล่ียนช่ือเป็น “ถนนชงโค” เหตท่ีุเรียกว่าถนนชงโค เพราะมีต้น “ชงโค” 
ซึ่งเป็นไม้ดอกสีสวยงามอยู่เรียงเป็นแถว ภายหลงัมีการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ ท าให้ต้นชงโคเหลือ
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น้อยลง หากสังเกตจะเห็นป้าย ”ถนนชงโค” ทัง้ป้ายสูงและป้ายท่ีไม่สูงนกัแสดงให้เห็นอยู่บริเวณ
ด้านหน้าของอาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ดงัภาพ 8.15 

ภาพ 8.15 
แสดงปา้ยบอกทางถนนชงโค 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจยั 

ผู้วิจยัได้เดินสังเกต “ต้นชงโค” บริเวณข้างถนนชงโค ตัง้แต่บริเวณหน้าอาคาร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเป็นอาคารเดียวกับอาคารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และอาคาร
คณะโลจิสติกส์ พบว่า ปัจจุบนัมีต้นชงโคเหลืออยู่เพียง 2 ต้น และมีต้นไม้อ่ืนปลกูเรียงรายอยู่หลาย
ต้น มีการเทปนูราดบนท่ีพืน้ดนิเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นพืน้ท่ีส าหรับจอดรถยนต์หน้าอาคาร ดงัภาพ 8.16 

ภาพ 8.16 
แสดงต้นชงโคบริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณะโลจิสตกิส์ 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจยั 
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 ถนนประดู่ 
เ ม่ือเดินทางเ ข้ามาจากหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา จะผ่านอาคาร ภปร.          

(อาคารส านักงานอธิการบดี) เม่ือเดินทางตรงมาจนถึงวงเวียน “8 กรกฎ” เลีย้วซ้ายจะเป็น          
“ถนนประดู่ ”  ทอดยาวผ่านบริเวณอาคารโภชนาคาร  ผ่านหอพักนิสิตและสนามฟุตบอล                 
ดงัภาพ 8.17 

ภาพ 8.17 
แสดงปา้ยบอกทางถนนประดู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจยั 

หากเลีย้วขวาท่ีวงเวียน “8 กรกฎ” จะผ่านอาคารคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือ และผ่านอาคาร “วิทยาลยัวิทยาการวิจัยและการปัญญา” ซึ่งอยู่
ทางด้านขวามือ 

 ศำลำไทยออยล์ 
“ศาลาไทยออยล์” ตัง้อยู่บริเวณ “สวนนันทนาการ” ส่วนสาเหตุท่ีเรียกว่า          

“ศาลาไทยออยล์” เพราะนายเกษม จาติกวณิช อดีตกรรมการอ านวยการบริษัท “ไทยออยล์” จ ากัด    
ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยับรูพา (พ.ศ.2536-2542) ท่านได้ให้บุคลากรในสงักัด
ให้มาปรับปรุงและจดัสร้างศาลาส าหรับพกัผ่อนหย่อนใจขึน้ พร้อมทัง้ปลกูต้นไม้ในสวนแห่งนี ้นิสิต
และบคุลากรมหาวิทยาลยับรูพามกัจะใช้เป็นสถานท่ีออกก าลงักาย “ศาลาไทยออยล์” เป็นศาลาทรง
ไทย มีปา้ยแสดงข้อความ “ศาลาไทยออยล์” ดงัภาพ 8.18 
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ภาพ 8.18 
แสดงศาลาไทยออยล์ 

 

ภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจยั 

 

 ต ำนำน “ท้ำวมงคลสินธ์ุ”  
 “ต านาน ท้าวมงคลสินธุ์ ” หรือเรียกว่า “ท้าวมงคล” เป็นสถานท่ีซึ่งนิสิตคณะ

พยาบาลศาสตร์ให้ความเคารพ ปัจจุบนัศาลพระภูมิท้าวมงคลสินธุ์ตัง้อยู่บริเวณหน้าอาคารเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ไม่ห่างจากด้านหลงัของอาคาร ภปร.เท่าใดนกั) อาคารแห่งนี ้
เป็นท่ีตัง้ ”ศนูย์วิจยัและปฏิบตัิการเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก” สงักัดคณะพยาบาลศาสตร์    
ดงัภาพ 8.19 

ภาพ 8.19 
แสดงศาลพระภมูิท้าวมงคลสินธุ์ 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจยั 
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หมายเหต ุ
ผู้วิจัยได้ค้นคว้าจากเอกสารประวัติศาสตร์เก่ียวกับท้าวมงคลสินธุ์ เพิ่มเติม

พบว่า แทบไม่มีบนัทึกเก่ียวกับเร่ืองราวนีไ้ว้ มีเพียงการเขียนถึงท้าวมงคลสินธุ์ไว้ในหนงัสือเล่มหนึ่ง
ช่ือว่า “แสนอาลยัวิทยาลยับางแสน” เป็นคอลมัน์เล็ก ๆ โดยเขียนขึน้ในปี พ.ศ.2514 และถูกน ามา
กลา่วถึงในบนัทกึ “งานระลกึวนัสถาปนาวิทยาลยับางแสน ปีท่ี 34” (จดัขึน้เม่ือวนัเสาร์ท่ี 30 มกราคม 
พ.ศ.2531) ซ า้อีกครัง้ เป็นคอลัมน์เล็ก ๆ เช่นเดียวกัน เร่ืองราวท่ีกล่าวถึงท้าวมงคลสินธุ์ระบุไว้ว่า 
“ท้าวมงคล” เป็นช่ือของ “ศาลพระภูมิ” ซึ่งเดิมทีตัง้อยู่ท่ีวิทยาลยับางแสน นิสิตท่ีเรียนอยู่ท่ีวิทยาลยั
บางแสนในอดีตจะให้ความเคารพ ผู้วิจยัได้สอบถามจากผู้ รู้เก่ียวกบัสถานท่ีตัง้ของศาลพระภูมิแห่งนี ้
พบว่า เม่ือมีการจัดตัง้คณะพยาบาลศาสตร์ จ าเป็นต้องย้ายศาลพระภูมิท้าวมงคลสินธุ์มาตัง้ไว้       
ณ ท่ีแหง่นี ้ 

(มีเร่ืองเล่าว่าในอดีตกาลประมาณ 200 ปี มีบุรุษคนหนึ่งช่ือว่า “สินธุ์ ”          
เป็นหวัหน้าโจรสลดัย่านน า้เค็มบริเวณฝ่ังอ่าวไทยตะวนัออก เป็นโจรท่ีมีความโหดเหีย้ม มกักระท า
ทารุณกบัคนทัว่ไป มีบริวารมาก เป็นท่ีย าเกรงของโจรสลดั พ่อค้า และชาวบ้าน ต่อมาเม่ือนายสินธุ์
อายมุากขึน้ ก็ได้ละเว้นการกระท าไม่ดีทัง้ปวง และด าเนินชีวิตเป็นผู้ทรงศีล ไม่ข้องแวะการกระท าท่ี
เบียดเบียนชาวโลกอีกต่อไปจนกระทัง่เสียชีวิต นายสินธุ์ผู้ นี ก็้คือ “ท้าวมงคลสินธุ์” ดวงวิญญาณก็
ยงัคงวนเวียนอยู่ท่ีวิทยาลยับางแสน อาจารย์พรหมศาสตร์จึงได้กระท าพิธีประกาศโองการอญัเชิญ
ดวงวิญญาณของท้าวมงคลสินธุ์ เข้าสู่สถานพ านัก ณ ศาลพระภูมิวิทยาลัยบางแสน เม่ือวันเสาร์     
ขึน้ 11 ค ่า เดือน 9 ตรงกบัวนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.2509 เวลา 13.35 น. ถือเป็นเวลาปฐมฤกษ์ 
จนกระทัง่ถึงเวลา 15.45 น. เป็นปลายฤกษ์)  
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บทที่ 9 

สรุป อภปิรำยผล และข้อเสนอแนะกำรวิจัย 

การวิจยัเร่ือง “พฒันาการของมหาวิทยาลยับรูพาท่ีปรากฏในส่ือสิ่งพิมพ์” เป็นการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยไว้ 2 ข้อ ได้แก่                  
1) เพ่ือศึกษาการรายงานข่าวสารของส่ือสิ่งพิมพ์ในประเด็นและสภาพการณ์ทางด้านการศึกษา
ในช่วงก่อนการก่อตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน การจดัตัง้วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน 
การจัดตัง้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และการจัดตัง้มหาวิทยาลัยบูรพา         
2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องในอดีตในประเด็นบริบททางสังคมก่อนมี
วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน การจดัตัง้วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน การจดัตัง้ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และการจัดตัง้มหาวิทยาลัยบูรพา  ผลการศึกษาสรุปได้
ดงัตอ่ไปนี ้

9.1 บริบททำงสังคมก่อนท่ีจะเกิดวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน 
จากการศึกษาบริบททางสังคมก่อนท่ีจะเกิดวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งเป็น

บริบททางสงัคมในช่วงก่อนปี พ.ศ.2498 ผลการศึกษาสรุปได้ 2 ประเด็นหลกั ได้แก่ ประเด็นแรก    
การรุกรานจากตา่งประเทศ แบง่ออกเป็น การรุกรานจากประเทศกลุ่มตะวนัตก และ การรุกรานจาก
ประเทศแถบเอเชีย ดงันี ้

9.1.1 กำรรุกรำนจำกต่ำงประเทศ  
จากการศึกษาในประเด็นการรุกรานจากต่างประเทศ สรุปได้ว่า ประกอบด้วย      

การรุกรานจากประเทศกลุม่ตะวนัตก กบั การรุกรานจากประเทศแถบเอเชีย ดงันี ้

 กำรรุกรำนจำกประเทศกลุ่มตะวันตก  
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า เป็นการรุกรานของประเทศฝร่ังเศสซึ่งต้องการเข้ามี

อิทธิพลตอ่ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จงึเกิดสงครามระหวา่งรัฐบาลไทยกบักองทพัฝร่ังเศสท่ี
เข้ามาตัง้กองทพัในประเทศเพ่ือนบ้าน เรียกกนัทัว่ไปว่า วิกฤตการณ์ ร.ศ.112 หรือเรียกว่า “สงคราม
ฝร่ังเศสกับสยาม” ส่วนการรุกรานจากประเทศองักฤษ รัฐบาลไทยได้ประกาศสงครามต่อประเทศ
อังกฤษ ประกอบกับรัฐบาลประเทศอังกฤษต้องการรือ้ฟื้นระบบอาณานิคมของตนขึน้ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ จอมพล ป พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ปลดนายปรีดี พนมยงค์ จากต าแหน่ง
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั และย้ายไปให้เป็นหนึ่งในคณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ท าให้นายปรีดีไม่พอใจ จึงได้ก่อตัง้กลุ่ม “เสรีไทย” ขึน้เพ่ือต่อต้านกองทพัญ่ีปุ่ นและ
ตอ่ต้านการด าเนินการของรัฐบาลของจอมพล ป พิบลูสงคราม 
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9.1.2 กำรรุกรำนจำกประเทศแถบเอเชีย 

จากการศกึษาในประเดน็การรุกรานจากประเทศแถบเอเชีย สรุปได้ว่า ประกอบด้วย 
การรุกรานจากกองทพัญ่ีปุ่ น ดงันี ้

 กำรรุกรำนจำกกองทัพญ่ีปุ่น 

ผลการศกึษาสรุปได้วา่ กองทพัญ่ีปุ่ นได้บกุเข้าประเทศไทยทางด้านอรัญประเทศ
เพ่ือมุง่ไปโจมตีพม่า และส่งก าลงัจ านวนหนึ่งมาส ารองไว้ท่ีกรุงเทพฯ รัฐบาลญ่ีปุ่ นแจ้งรัฐบาลไทยว่า
ไม่ได้ต้องการยึดครองประเทศไทย แต่จะใช้เป็นท่ีตัง้และเป็นทางผ่านไปสู้รบกับพม่า อย่างไรก็ตาม 
ได้มีการตอ่สู้กนัระหวา่งกองทพัไทยและกองทพัญ่ีปุ่ น ซึง่ญ่ีปุ่ นใช้กลยทุธ์เข้าตีพร้อมกนั โดยยกพลขึน้
บกบริเวณชายหาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และจงัหวดัสมทุรปราการ เป็นการบกุเข้าโจมตีประเทศไทยในช่วงเวลาใกล้เคียง
กบัการบกุเข้าโจมตีประเทศไทยทางด้านอรัญประเทศ ในส่วนของภาคใต้นัน้มีกองทพัไทยกบักองทพั
ญ่ีปุ่ นมีการปะทะกนัรุนแรงกวา่การปะทะกนัในจงัหวดัสมทุรปราการ 

9.2 กำรขำดแคลนสถำบันกำรศึกษำ  

ผลการศกึษาสรุปได้ 2 ประเด็น ได้แก่ การขาดแคลนโรงเรียน และประเด็น การอ่าน
หนงัสือไมอ่อก เขียนหนงัสือไมไ่ด้ ดงันี ้

9.2.1 กำรขำดแคลนโรงเรียน 
ผลการศกึษาสรุปได้วา่ ในอดีตนัน้สงัคมไทยขาดแคลนโรงเรียน ซึ่งท าให้คนไทยไม่รู้

หนงัสือ ไม่สามารถส่ือสารกับชาวต่างประเทศได้ เม่ือมีชาวตะวนัตกเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
มากขึน้ ทัง้การเดินทางเข้ามาเผยแพร่ศาสนา การเดินทางเข้ามาท าการค้า และการเดินทางเข้ามา
เพ่ือแสวงหาประโยชน์อ่ืน ชนชัน้น าในประเทศไทยเร่ิมตระหนักว่าประเทศอ่ืนนัน้มีวิทยาการท่ี
ก้าวหน้า ทนัสมยั ในขณะท่ีคนไทยยงัขาดความรู้ ความท่ีไม่รู้หนงัสือจึงเร่ิมมีแนวคิดส่งเสริมผลกัดนั
ให้คนในสงัคมต่ืนตวัในเร่ืองการศกึษา จงึได้ขยายการสร้างโรงเรียนขึน้  

9.2.2 กำรอ่ำนหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ 

ผลการศกึษาสรุปได้ว่า เม่ือชาวตะวนัตกนิยมเดินทางเข้ามาในประเทศไทยกนัมาก 
ในขณะท่ีสังคมไทยในช่วงเวลานัน้เป็นสังคมท่ีคนจ านวนมากไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่สามารถอ่าน
หนังสือออก เขียนหนังสือไม่ได้ ความท่ีคนไทยไม่รู้หนังสือนัน้ได้ท าให้ไม่สามารถส่ือสารกับชาว
ต่างประเทศได้ ประกอบกับชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามานัน้เข้ามีอิทธิพลต่อผู้ น าสยามใน
ชว่งเวลานัน้ จงึท าให้ชนชัน้น าของสยามเกิดความตระหนกัถึงการท าให้คนไทยมีความรู้ อย่างน้อยก็
สามารถอา่นหนงัสือออก เขียนหนงัสือได้ หรือพอพดูคยุกบัขาวตา่งประเทศได้ 
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9.3 กำรจัดกำรศึกษำในอดีต 

จากการศึกษาในประเด็น “การจดัการศกึษาในอดีต” ผลการศกึษาสรุปได้ 5 ประเด็น
ยอ่ย ดงันี ้

9.3.1 กำรจัดกำรศึกษำสมัยโบรำณ ประกอบด้วย การเรียนในส านกัพระราชวงัซึ่ง
ได้รวมเอานกัปราชญ์ในหลากหลายสาขาวิชามาเป็นขุนนางรับใช้เบือ้งพระยคุลบาท และให้ความรู้
แก่บคุคลใกล้ชิด  ทัง้การเรียนในสถานประกอบการทางศาสนา นอกจากการเรียนในส านกัพระราชวงั
แล้ว ยงัมีการเรียนในสถานประกอบการทางศาสนาอีกด้วย  

9.3.2 กำรจัดกำรศึกษำสมัยสุโขทัย ประกอบด้วย พ่อขุนรามค าแห่งกับการจดั
เรียนท่ีส านกัพระราชวงั สรุปได้ว่า พ่อขุนรามค าแห่งมหาราช หรือ พญาร่วง เป็นพระมหากษัตริย์
พระองค์ท่ี 3 ในราชวงศ์พระร่วงแหง่ราชอาณาจกัรสโุขทยั เป็นกษัตริย์องค์แรกของไทยท่ีได้รับการยก
ย่องเป็น “มหาราช” และทรงให้มีการประดิษฐ์อักษรไทยขึน้เ ป็นครัง้แรก โดยดัดแปลงมาจาก
ตวัหนงัสือขอมและมอญ มีการสร้างศิลาจารึกและบนัทึกข้อความส าคญัไว้ เช่น ข้อความเก่ียวกับ
ประวตั ิความเป็นมาของเหตกุารณ์ในสมยักรุงสโุขทยั ซึ่งการคิดค้นอกัษรไทยนีไ้ด้กลายเป็นรากฐาน
ของการศึกษาทางด้านอกัษรศาสตร์ในเวลาต่อมา นอกจากพ่อขุนรามค าแหงแล้ว ยังมีกษัตริย์อีก
พระองค์หนึ่ง คือ พระมหาธรรมราชาท่ี 1 มีช่ือเรียกอีกอย่างว่า “ พระเจ้าลิไท” พระองค์ได้ให้
ความส าคญักบัการท านบุ ารุงศาสนาพทุธให้รุ่งเรืองมากในยคุนี ้เพราะพระองค์ได้สละราชสมบตัิออก
บวชเป็นพระภิกษุช่วงเวลาหนึ่ง อันเป็นแบบอย่างของการบวชเรียนในเวลาต่อมา ทรงพระนิพนธ์
หนงัสือเร่ือง “ไตรภูมิพระร่วง” ซึ่งเป็นหนงัสือเก่ียวกบัพทุธศาสนา มีเนือ้หากล่าวถึงหลกัปฏิบตัิตาม
ค าสอนของพระพทุธเจ้าท่ีเน้นการสอนหลกัศีลธรรมให้ประชาชนปฏิบตัิตาม เนือ้หากล่าวถึงหลกัการ
ด าเนินชีวิตตามคตขิองศาสนาพทุธ  

9.3.3 กำรจัดกำรศึกษำสมัยอยุธยำ  

จากการศึกษาในประเด็น “การจดัการศึกษาสมยัสุโขทยั” ผลการศึกษาสรุปได้ 2 
ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การจัดการศึกษาสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ประเด็นท่ีสอง         
การจดัการศกึษาในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์ 

 กำรจัดกำรศึกษำสมัยสมเดจ็พระเจ้ำปรำสำททอง 
ผลการศกึษาสรุปได้วา่ มีการจดัการศกึษาให้กบัผู้ชายท่ีเป็นทหาร ซึ่งเนือ้หาส่วน

ใหญ่เป็นการให้ความรู้เก่ียวกับการต่อสู้ เป็นหลัก ทัง้การเรียนหมัดมวย การต่อสู้ โดยใช้มีดดาบ 
กระบอง และการต่อสู้ ระยะประชิดตวั ในยุคนีมี้การสอนให้ทหารค านวณตวัเลขเป็น เรียกได้ว่าเป็น
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การสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบง่าย นอกจากนี ้ยังมีการจัดการศึกษาส าหรับผู้ ชายท่ีบวชเป็นพระ    
โดยใช้สถานท่ีวดัในการเรียน เป็นการสอนทัง้วิชาการและอบรมศีลธรรม  

 กำรจัดกำรศึกษำสมัยสมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำช 
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ในยุคนีมี้การจัดการศึกษาส าหรับผู้ ชายท่ีเป็นทหาร       

ไมแ่ตกตา่งไปจากการเรียนสมยัพระเจ้าปราสาททองมากนกั อีกทัง้มีการจดัการศกึษาส าหรับผู้ชายท่ี
บวชเป็นพระ มีการสอนวรรณคดี สอนภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาสนัสกฤต ภาษาฝร่ังเศส ภาษา
พม่า ภาษาเขมร ภาษามอญ และภาษาจีน มีการจัดการศึกษาทางศาสนา โดยเฉพาะการจัดตัง้
โรงเรียนสอนศาสนาคริสต์โดยมิชชนันารี สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชทรงรับสัง่ให้พระโหราธิบดีแตง่
หนงัสือแบบเรียนเลม่แรกของไทย มีช่ือวา่ “จินดามณี”   

9.3.4 กำรจัดกำรศึกษำสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

ผลการศึกษาสรุปได้เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ การจัดการศึกษาในส านกัพระราชวัง 
ประเด็นท่ีสอง การจดัการศึกษาท่ีวัด ประเด็นท่ีสาม และการจดัตัง้ระบบโรงเรียน ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

 กำรจัดกำรศึกษำในส ำนักพระรำชวัง  
ผลการศึกษาสรุปเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ พระมหากษัตริย์กับการจดัการศึกษา 

โดยใช้วิธีการส่งพระราชกุมารและพระบรมวงศานุวงศ์ท่ีเป็นเพศชายไปศึกษากับนักปราชญ์          
ราชบณัฑิต และพระสงฆ์ชัน้ผู้ ใหญ่ตามพระอารามตา่ง ๆ บริบททางสงัคมในช่วงเวลานัน้มีการตอ่สู้
กนัระหวา่งชนชาติสยามกบัพม่า ผลจากการตอ่สู้ ได้ท าให้อาคารบ้านเรือน โบราณสถาน สิ่งก่อสร้าง
หลายอย่างได้รับความเสียหาย ในยุคนีจ้ึงเป็นการท านุบ ารุงสิ่งก่อสร้าง ทัง้การสอนการก่อสร้าง     
การสอนศลิปหตัถกรรม การสอนการซอ่มแซมในเร่ืองตา่ง ๆ  

สว่นประเดน็การจดัตัง้ระบบโรงเรียน พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
หรือ รัชกาลท่ี 5 ได้มีพระราชประสงค์ให้ปรับปรุงและพัฒนาระบบโรงเรียนให้ทันสมัย เพ่ือให้
ประชาชนได้เรียนหนังสือ จะได้มีความรู้ทัดเทียมกับชาวต่างชาติ พระองค์ทรงจัดโครงการศึกษา    
โดยจดัตัง้โรงเรียนขึน้ในวงั  มีการก าหนดวิชาท่ีสอน มีการสอบไล่ มีการจดัสรรทนุการศกึษา เรียกว่า 
“ทุนเล่าเรียนหลวง” โดยรับแบบแผนการปฏิบตัิจากมิชชันนารีท่ีเผยแพร่ศาสนา ทัง้วิทยาการด้าน
การแพทย์ การจดัพิมพ์หนงัสือ และระบบโรงเรียนของคณะท่ีท าการสอนศาสนาคริสต์ ประกอบกับ
ในช่วงเวลานัน้เกิดภัยคกุคามจากประเทศมหาอ านาจท่ีเข้ายึดครองประเทศแถบเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ท าให้หลายประเทศตกเป็นเมืองขึน้ของประเทศมหาอ านาจ ทัง้ พม่า เวียดนาม กัมพูชา 
มลาย ูสว่นประเทศสยามนัน้มีจดุออ่นเร่ืองความล้าหลงัชาติตะวนัตก ทัง้ระบบการปกครอง และการ
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ก าหนดการแบง่เขตประเทศท่ีไม่ชดัเจน ดงันัน้ การพฒันาการศึกษาจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องกระท า
อยา่งเร่งดว่น  

9.3.5 กำรจัดกำรศึกษำสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลำย 

ผลการศกึษาสรุปเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก รัชกาลท่ี 5 กบัการสถาปนา
โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จ ประเด็นท่ีสอง การก่อตัง้วิทยาลัยครูแห่งแรกของประเทศไทย 
ดงัตอ่ไปนี ้

 รัชกำลที่ 5 กับกำรสถำปนำโรงเรียนฝึกหัดครูบ้ำนสมเดจ็ 
ผลการศึกษาสรุปได้ว่ามีการตัง้โรงเรียนฝึกหัดครูแบบ “Public School”         

และมีการก่อตัง้วิทยาลัยครูแห่งแรกของประเทศไทย ในประเด็นการจัดตัง้โรงเรียนฝึกหัดครูแบบ 
“Public School” สรุปได้ว่า รัชกาลท่ี 5 มีพระราชประสงค์ให้ตัง้โรงเรียนแบบ “Public School”     
โดยยึดแบบการจดัการเรียนการสอนตามแบบโรงเรียนในประเทศองักฤษ มีการจดัตัง้โรงเรียนฝึกหดั
อาจารย์เทพศริินทร์ ตอ่มาเปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนฝึกหดัอาจารย์ฝ่ังตะวนัตก” ภายหลงัได้เปล่ียนช่ือ
เป็น “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เป็นสถานศึกษาท่ีต่อมาได้พัฒนาเป็น 
“มหาวิทยาลยัราชภฏัสมเดจ็เจ้าพระยา”  

9.4 กำรริเร่ิมก่อตัง้โรงเรียนฝึกหัดครู  

จากการศึกษาในประเด็น “การริเร่ิมและพัฒนาการในการก่อตัง้โรงเรียนฝึกหัดครู”     
ผลการศกึษาแบง่ออกได้ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก บคุคลส าคญัท่ีริเร่ิมก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครู 
ประเดน็ท่ีสอง พฒันาการของโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงู ดงัตอ่ไปนี ้

9.4.1 บุคคลส ำคัญท่ีริเร่ิมก่อตัง้โรงเรียนฝึกหัดครู 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า  บุคคลท่ีมีบทบาทในการผลักดันโรงเรียนฝึกหัดครู 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หมอ่มหลวงป่ิน มาลากลุ และ จอมพล ป พิบลูสงคราม ดงันี ้

 ศำสตรำจำรย์ ม.ล.ป่ิน มำลำกุล 
ผลการศึกษาแบ่งออกได้ 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก ประวัติของ

ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล ประเด็นท่ีสอง บทบาทของศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล            
ในประเด็นแรกนัน้สรุปได้ว่า หม่อมหลวงป่ิน เกิดวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.2466 หลังจากส าเร็จ
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ได้รับทุน “กระทรวงธรรมการ” ไปศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลยั
ลอนดอน ประเทศองักฤษ ได้รับประกาศนียบตัรวิชาภาษาและวรรณคดี จากนัน้ศกึษาตอ่ปริญญาตรี
สาขาบูรพศึกษา วิชาเอก ภาษาบาลี ท่ีมหาวิทยาลยัอ๊อกฟอร์ด ประเทศองักฤษ จากนัน้ศึกษาต่อ
ปริญญาโทท่ีวิทยาลัยบเร๊สโนส มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ได้รับปริญญาโทด้านอักษรศาสตรมหา
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บณัฑิต จากนัน้ได้เดินทางกลับมาเป็นอาจารย์พิเศษท่ีคณะอักษรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านได้ก่อตัง้โรงเ รียนเตรียมอุดมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอดุม ต่อมาได้ลาออกมาท าหน้าท่ีเลขาธิการจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และด ารงต าแหน่งปลดักระทรวงศกึษาธิการ ในการด ารงต าแหน่งนีเ้อง ท่านได้จดัตัง้
โรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงูขึน้ ซึง่ตอ่มายกระดบัเป็น “วิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสานมิตร”  

 จอมพล ป พบูิลสงครำม 
ผลการศกึษาแบง่ออกได้ 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก ประวตัิของจอมพล 

ป พิบลูสงคราม ประเดน็ท่ีสอง แนวคดิการพฒันาการศกึษาของจอมพล ป พิบลูสงคราม ในประเด็น
แรกนัน้สรุปได้ว่า จอมพล ป มีช่ือจริงว่า แปลก นามสกลุ พิบลูสงคราม เกิดวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.
2440 จอมพล ป พิบลูสงคราม เคยเดินทางไปศกึษาวิชาทหารท่ีประเทศฝร่ังเศส โดยใช้ชีวิตอยู่ท่ีนัน่
ราว 3 ปี การได้ด าเนินชีวิตอยู่ท่ีฝร่ังเศส ท าให้ได้เห็นการพฒันาประเทศของฝร่ังเศสและประเทศใน
ยุโรป ครัน้เม่ือท่านด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงน าแนวคิดในการพฒันามาเป็นต้นแบบในการ
พฒันาประเทศไทยด้วยนโยบาย  “ชาตินิยม” และได้เปล่ียนแปลงประเพณี วฒันธรรมหลายอย่าง
ของคนไทย เช่น การประกาศให้ข้าราชการเลิกนุ่งผ้าม่วง เลิกสวมเสือ้ราชปะแตน ให้นุ่งกางเกงขา
ยาว ให้สวมหมวก สวมรองเท้า สง่เสริมดนตรีสากล และเปล่ียนช่ือประเทศจาก ”ประเทศสยาม” เป็น 
“ประเทศไทย”  

9.4.2 พัฒนำกำรของโรงเรียนฝึกหัดครู 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า พฒันาการของโรงเรียนฝึกหดัครู สรุปได้ 2 ประเด็น ได้แก่ 
ประเด็นแรก พฒันาการในช่วง พ.ศ. 2435-2474 ประเด็นท่ีสอง พฒันาการในช่วง พ.ศ.2475-2485 
ดงันี ้

 พัฒนำกำรในช่วง พ.ศ.2435-2474 
พ.ศ.2435 รัฐบาลได้จดัตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูขึน้เป็นครัง้แรกท่ีจงัหวดัพระนคร 

โดยอาศยัโรงเลีย้งเด็กท่ี “ยศเส” เป็นสถานท่ีท าการ ในตอนนัน้มีนกัเรียนรุ่นแรก 3 คน เรียนไม่จบ
หลกัสตูรทัง้ 3 คน เหตท่ีุเรียนไม่จบเพราะนกัเรียน 2 คน ออกไปท างานอย่างอ่ืน ส่วนนกัเรียนอีก 1 
คน ออกไปเป็นครูเสียก่อน ส่วนนกัเรียนรุ่นท่ี 2 มี 3 คนเช่นเดียวกัน เรียนจบทัง้ 3 คน สอบไล่ได้
ประกาศนียบตัรครูในช่วงปลายปี พุทธศกัราช 2437 ถือเป็นนกัเรียนกลุ่มแรกท่ีส าเร็จการศึกษา 
ตอ่มา พ.ศ.2456 รัฐบาลได้เปิดโรงเรียนฝึกหดัครูหญิงขึน้เป็นครัง้แรก ตัง้ช่ือว่า “โรงเรียนเบญจมรา
ชาลยั” ตอ่มาเม่ือรัชกาลท่ี 5 จดัตัง้ “กรมมหาวิทยาลยั” ขึน้ รัฐบาลได้ยบุรวมโรงเรียนข้าราชการพล
เรือนทกุแผนกมาสงักดักรมนี ้จงึท าให้กรมฝึกหดัครูเป็นสว่นหนึง่ของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ตอ่มา 
พ.ศ.2461 ได้ย้ายการฝึกหัดครูจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาสังกัดกรมศึกษาธิการ ต่อมา       
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พ.ศ.2471 กระทรวงธรรมการได้ย้ายการฝึกหัดครูไปให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ จัดการ 
ผู้บริหารจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจงึเปิดแผนกฝึกหดัครูมธัยมขึน้ สงักดัคณะอกัษรศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์ เปิดรับนกัเรียนท่ีจบระดบั ม.8 (เทียบเทา่มธัยมปลายปัจจบุนั) ก าหนดให้เรียนหลกัสตูร 
3 ปี โดย 2 ปีแรก เรียนท่ีคณะอกัษรศาสตร์ เม่ือสอบไล่ได้แล้วจึงไปเรียนแผนกฝึกหดัครูมธัยมท่ีคณะ
วิทยาศาสตร์อีก 1  ปี เม่ือส าเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยมแผนกอกัษร
ศาสตร์ควบคูก่บัวิทยาศาสตร์ 

 พัฒนำกำรในช่วง พ.ศ.2475-2485 
พ.ศ.2476 รัฐบาลได้ตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูประถมพาณิชยการท่ี “โรงเรียนพาณิช

การพระนคร” ในช่วงนัน้บริบทสังคมไทยเป็นการเปล่ียนแปลงระบบการปกครองจากระบอบ 
“สมบรูณาญาสิทธิราชย์” เป็นระบอบ “ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ” ตอ่มาปี 
พ.ศ.2480 รัฐบาลได้ย้ายโรงเรียนฝึกหดัครูหญิงไปตัง้อยู่ท่ีโรงเรียนสวนสุนนัทาวิทยาลยั พระนคร 
ต่อมา ปี พ.ศ.2482 กระทรวงธรรมการได้ยุบกรมศึกษาธิการและจัดตัง้กรมสามัญศึกษาขึน้          
และจดัตัง้หน่วยงาน “กองฝึกหดัครู” อีก 2 ปีถดัมา ได้ย้ายโรงเรียนฝึกหดัครูวดับวรนิเวศท่ีก่อนหน้า
นัน้ย้ายไปตัง้ท่ีนครปฐม โดยย้ายกลบัมาอยู่ท่ีกองพนัทหารราบท่ี 6 ถนนศรีอยุธยา และเปล่ียนช่ือ
เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร ต่อมาในปี พ.ศ.2499 ได้ย้ายไปตัง้ท่ีอ าเภอบางเขน ปัจจุบนัคือ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

9.5 สภำพปัญหำหลังกำรก่อตัง้โรงเรียนฝึกหัดครู  

จากการศกึษาในประเดน็ “สภาพปัญหาหลงัการก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครู” ผลการศกึษา
แบ่งออกได้ 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การขาดแคลนครูผู้สอน ประเด็นท่ีสอง การขาดแคลน
แบบเรียน ประเดน็ท่ีสาม การบริหารการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพน้อย  

9.5.1 กำรขำดแคลนครูผู้สอน 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่าในช่วงหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองนัน้ประชาชนให้
ความสนใจศกึษาน้อย เพราะเข้าใจว่าเป็นวิธีการเกณฑ์ทหารแบบใหม่ หลงัจากรัฐบาลชีแ้จงว่าการ
เข้าเรียนก็เพ่ือให้เป็นเจ้าคนนายคน จึงมีคนหนัมาส่งบุตรหลานเรียนหนงัสือกันมากขึน้ โดยเฉพาะ
หลงัปี พ.ศ.2500 ท่ีมีความต้องการเข้าศึกษาจ านวนมากเพราะต้องการให้บุตรหลานรับราชการ      
ในขณะเดียวกัน ครูท่ีมีจ านวนน้อยอยู่แล้วเสียชีวิตลง ท าให้ครูท่ีจ านวนน้อยอยู่แล้วน้อยลงไปอีก 
ประกอบกบัครูจ านวนหนึ่งเปล่ียนอาชีพไปประกอบอาชีพอ่ืน จึงเป็นปัญหาขาดแคลนครูอย่างหนกั
ในชว่งนัน้โดยเฉพาะครูท่ีมีวฒุิปริญญา 

 



332 
 

9.5.2 กำรขำดแคลนต ำรำเรียน 
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า โรงเรียนทุกแห่งในช่วงเวลานัน้ขาดแคลนต าราเรียน       

หลายแห่งมีครูเ พียงไม่ ก่ีคน ไม่ มีต าราเ รียน เป็นการขาดแคลนต าราเ รียนทัง้ภาษาไทย                          
และภาษาตา่งประเทศ รัฐบาลในช่วงเวลานัน้ได้แก้ไขปัญหาโดยระดมคนท่ีมีความรู้เพ่ือสร้างต ารา
เรียน ไม่ว่าจะเป็นการแปลมาจากภาษาต่างประเทศ หรือการเขียนต าราเรียน /แบบเรียนขึน้ใหม ่     
ซึ่งจ าเป็นต้องประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน เช่น กรม กอง กระทรวง ภาครัฐ ภาคเอกชน ฯลฯ        
เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนแบบเรียนในสถานศกึษา 

9.5.3 กำรบริหำรกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพน้อย 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลในช่วงเวลาตัง้แต ่
พ.ศ.2500 เป็นต้นมานัน้เกิดปัญหา ดงันี ้

 มีนักเรียนสอบไล่ตกจ ำนวนมำก 
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัญหาทางด้านการศึกษาท่ีเกิดขึน้ในช่วงหลังปี         

พ.ศ.2500 คือ มีนกัเรียนสอบไล่ตกจ านวนมาก ท าให้ต้องเรียนซ า้ชัน้กนั จากการศกึษาจากเอกสาร
พบวา่มีนกัเรียนท่ีต้องเรียนซ า้ชัน้มากกวา่ 600,000 คน หรือประมาณ 18.82 เปอร์เซ็นต์ รัฐบาลแก้ไข
ปัญหานีด้้วยการปรับปรุงคณุภาพของครูผู้สอนและเพิ่มจ านวนครูให้มากขึน้ ส่วนสาเหตขุองปัญหานี ้
เน่ืองจากคณุภาพของตวัครูผู้สอน จ านวนครูท่ีมีความรู้ตรงตามสาขาท่ีสอนมีน้อย และขาดแคลน
ต าราเรียน   

  ชำวบ้ำนมีฐำนะยำกจน 
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัญหาทางด้านการศึกษาท่ีเกิดขึน้ในช่วงหลังปี         

พ.ศ.2500 เป็นต้นมาคือ ชาวบ้านมีฐานะยากจน ซึ่งปัญหาความยากจนนีไ้ด้กลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ี
เกิดขึน้ในยคุการจดัการเรียนการสอนโรงเรียนฝึกหดัครูในอดีต ผลจากการท่ีชาวบ้านมีฐานะยากจน
ท าให้ชาวบ้านไม่ส่งลูกหลานเข้าเรียนหนงัสือ หรือ เรียนแล้วให้ลาออกกลางคนั ท าให้ไม่รู้หนังสือ     
และเก่ียวข้องกบัการจดัเก็บภาษีของหนว่ยงานรัฐท่ีท าให้ได้รับเงินเข้ากองคลงัน้อยตามลงไปด้วย 

 มีโรงเรียนไม่เพียงพอ 
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัญหาทางด้านการศึกษาท่ีเกิดขึน้ในช่วงหลังปี         

พ.ศ.2500 เป็นต้นมาคือ มีโรงเรียนไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงหลงัปี พ.ศ.2501 นัน้มีผู้ปกครองส่ง
ลกูหลานเข้าเรียนมากขึน้เร่ือย ๆ  ท าให้มีจ านวนนกัเรียนมากเกินจ านวนท่ีโรงเรียนจะรับนกัเรียนเข้า
เรียนได้ ซึ่งโรงเรียนไม่สามารถเปิดรับสมคัรนกัเรียนแบบไม่จ ากดัจ านวนคน เหตผุลท่ีท าให้โรงเรียน
รับนกัเรียนได้น้อยเพราะขาดแคลนครู 
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 กำรศึกษำกลำยเป็นเคร่ืองมือสร้ำงฐำนอ ำนำจให้ชนชัน้น ำ 
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัญหาทางด้านการศึกษาท่ีเกิดขึน้ในช่วงหลังปี         

พ.ศ.2500 เป็นต้นมาคือ การศกึษากลายเป็นเคร่ืองมือสร้างฐานอ านาจให้ชนชัน้น า ไม่ว่าจะเป็นการ
สอนให้คนไทยเช่ือเร่ืองชาติปางก่อน สอนให้ท าบุญให้มาก เพ่ือชาติหน้าจะได้สขุสบาย ประกอบกับ
เป็นการศึกษาเพ่ือให้คนเข้ารับราชการ ไม่ว่าจะเป็นการรับราชการกระทรวงกลาโหมท่ีเปิดโรงเรียน
เพ่ือคดัเลือกนกัเรียนเข้าเรียนในหน่วยงานในสงักดัโดยตรง ทัง้โรงเรียนนายทหาร โรงเรียนพยาบาล 
โรงเรียนดริุยางค์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โรงเรียนนายสิบ เป็นต้น นอกจากกระทรวงกลาโหมแล้ว 
การท่ีกระทรวงอ่ืน เช่น กระทรวงสาธารณสุขมีสถาบันวิทยาลัยพยาบาล และโรงเรียนอนามัย            
หรือกระทรวงคมนาคมมีการเปิดคดัเลือกโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีโรงเรียนอ่ืน
อีก เช่น โรงเรียนไปรษณีย์โทรเลข ส่วนกระทรวงการคลงัมีโรงเรียนศลุการักษ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีโรงเรียนชลประทาน โรงเรียนป่าไม้ ล้วนเป็นการเปิดรับนกัเรียนเพ่ือน าคนเข้ารับราชการใน
หนว่ยงานในสงักดัทัง้สิน้ เป็นการสร้างฐานอ านาจให้ชนชัน้น าในสงัคมไทย 

9.6 กำรก่อตัง้วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน 

จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็น “การก่อตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน”     
ซึ่งเป็นวิทยาเขตหนึ่งของ “วิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสานมิตร” ผู้วิจยัสรุปผลการศกึษาออกเป็น 2 
ประเดน็ ดงันี ้

9.6.1 กำรก่อตัง้วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ ประสำนมิตร 

ประเด็นนี ้ผู้ วิจัยได้แบ่งการน าเสนออกเป็น 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก 
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บวัศรี กบัการเสนอจดัตัง้วิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสานมิตร ซึ่งผู้วิจยัได้
น าเสนอให้เห็นประวตัิของ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี กับ บทบาททางด้านการศึกษาของท่าน 
ซึง่มีความเก่ียวพนักบัการแสดงบทบาทของวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ดงันี ้

 ประวัตส่ิวนตัว ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บัวศรี 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เป็นคนพืน้เพจังหวัดภูเก็ต เกิดปี พ.ศ.2459      

จบมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลยั จากนัน้ได้เดินทางไปศึกษาต่อท่ีปีนงั (Penang) ประเทศ
มาเลเซีย และได้กลับมาศึกษาต่อท่ีโรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร และศึกษาต่อปริญญาตรีท่ี
คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ต่อมาได้รับทุนกระทรวงการต่างประเทศไปศึกษาต่อ
ปริญญาโททางด้านการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัโอไฮโอ  (Ohio State University) และศึกษาต่อ
ปริญญาเอกด้านการศกึษาท่ีเดียวกนั 
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 บทบำททำงด้ำนกำรศึกษำ 

หลังจากเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูง ประสานมิตร ต่อมาท่านได้เดินทางไปชีแ้จงต่อ
คณะรัฐมนตรี ถึงความจ าเป็นท่ีต้องยกระดบัโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สูงให้เป็นวิทยาลยัวิชาการศึกษา 
ประสานมิตร  

9.6.2 กำรก่อตัง้วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน 

ประเด็นนี ้ผู้ วิจัยได้แบ่งการน าเสนออกเป็น  3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก         
ความจ าเป็นท่ีต้องสร้างวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ประเด็นท่ีสอง การก่อร่างสร้างตวั ประเด็น
ท่ีสาม พฒันาการของวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 ควำมจ ำเป็นท่ีต้องสร้ำงวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน 

ความจ าเป็นท่ีต้องสร้างวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” สรุปได้ 2 ประเด็นย่อย 
ได้แก่ ประเด็นแรก การขยายการศกึษาสู่ภูมิภาค ประเด็นท่ีสอง ให้วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน 
เป็นจดุสกดัการหลัง่ไหลเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

o การขยายการศกึษาไปสูภ่มูิภาค 

ก่อนหน้านัน้สถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนในระดบัให้ปริญญามีอยู่เฉพาะใน
กรุงเทพฯ จอมพล ป พิบลูสงคราม และ พล.อ.มงักร พรหมโยธี เห็นว่าสมควรท่ีจะขยายการศกึษาท่ี
เปิดสอนระดบัให้ปริญญาออกไปสู่ภูมิภาค จึงเลือกสร้างสถาบนัการศึกษาแห่งนีข้ึน้ท่ีต าบลแสนสุข 
อ.เมือง จ.ชลบรีุ ด้วยเหตผุลคือ เป็นท าเลท่ีตัง้ไมห่า่งไกลจากกรุงเทพฯ เท่าใดนกั สามารถเดินทางไป
ได้สะดวก ผู้ บริหารสถาบันการศึกษาสามารถเดินทางไปประชุม แลกเปล่ียน และสามารถย้าย
บคุลากรระหวา่งสถาบนัได้สะดวก 

o   เป็นจดุสกดัมิให้ประชาชนแหเ่ข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ 
ในช่วงก่อนปีพุทธศกัราช 2500 สถานศึกษาท่ีสอนในระดบัให้ปริญญาใน

ประเทศไทยมีเฉพาะในกรุงเทพฯ จอมพล ป พิบูลสงคราม เห็นว่ากระแสการเดินทางเข้ามาใน
กรุงเทพฯ มีมากขึน้เร่ือย ๆ ซึ่งถ้าหากปล่อยให้เป็นเช่นนีต้่อไป จะท าให้กรุงเทพเต็มไปด้วยผู้คนท่ี
เดนิทางมาประกอบอาชีพ และศกึษาตอ่ ซึ่งจะเกิดความแออดัและเกิดปัญหาสงัคมตามมา ด้วยเหตุ
นี ้ท่านจึงมอบหมายให้ พล.อ.มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สร้าง
สถานศึกษาในภูมิภาคขึน้ เหตุผลก็คือ เพ่ือสกัดมิให้ประชาชนแห่กันเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ           
ซึง่ขณะนัน้มีสถาบนัการศกึษาท่ีสอนในระดบัให้ปริญญาเพียงแคใ่นกรุงเทพฯเทา่นัน้ 
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 กำรก่อร่ำงสร้ำงตัว 

ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก พล.อ.มังกร    
พรหมโยธี ผู้ก่อตัง้ “วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ศาสตราจารย์ ดร. ธ ารง บวัศรี กบัการบุกเบิก
วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ประเด็นท่ีสาม ดร.วิลลิส พี พอร์เตอร์ กบัการวางรากฐานการผลิต
ครูให้วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ประเด็นท่ีส่ี ประเพณีของนิสิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา         
บางแสน ประเดน็ท่ีห้า สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ ประเดน็ท่ีหก การเปิดรับนิสิตรุ่นแรก ดงันี ้

o พล.อ.มังกร พรหมโยธี ผู้ ก่อตัง้ “วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน”     
สรุปได้ว่า พล.อ.มงักร พรหมโยธี บางครัง้ถกูเรียกว่า “หลวงพรหมโยธี” เกิดเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ.2439 ณ บ้านบางขนุเทียน ต าบลบางขุนเทียน อ าเภอบางขนุเทียน จงัหวดัธนบุรี (ปัจจุบนัคือ
กรุงเทพมหานคร) ส าเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก (ปัจจบุนัคือโรงเรียนนายร้อยพระ
จลุจอมเกล้า) จากนัน้เข้ารับราชการเป็นนายทหารสญัญาบตัร ตัง้แตต่ิดยศร้อยตรีจนกระทัง่ได้รับยศ
สูงสุดคือ “พลเอก” มีต าแหน่งสูงสุดคือ ต่อมาในปี พ.ศ.2491 ได้รับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จากนัน้อีก 1 ปี เข้ารับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยด ารง
ต าแหนง่ได้ 2 ปี ตอ่มา พ.ศ.2494 ได้รับต าแหนง่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการอีกครัง้หนึง่  

จากบทบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้ พล.อ.มงักร พรหม
โยธี มีแนวคิดจะขยายการศึกษาไปสู่ภูมิภาค โดยได้ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือหาซือ้ท่ีดิน 
การก่อสร้างสถาบนัการศกึษาแห่งนี ้เม่ือสร้างเสร็จแล้ว ท่านได้เดินทางมาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498  

o  ศาสตราจารย์ ดร. ธ ารง บวัศรี กับการบุกเบิกวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
บางแสน  

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ดร.ธ ารง บัวศรี กับ ดร.สาโรช บัวศรี นัน้เป็น
ลกูพ่ีลูกน้องกนั ดร.สาโรช บริหารวิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสานมิตร ส่วน ดร.ธ ารง บวัศรี บริหาร
วิทยาลยัวิชาการศึกษา ผลการศึกษาประกอบด้วย ประเด็นย่อย 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การโค่นต้น
มะพร้าวสร้างวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน เน่ืองจากก่อนท่ีจะสร้างสถาบนัการศึกษาแห่งนีน้ัน้ 
สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นสวนหลวงของกรมหม่ืนพิชิตปรีชากร ซึ่ง พล.อ.มงักร ใช้เงินหลวงซือ้มาด้วยเงิน 
252,000 บาท เป็นสวนมะพร้าว จึงต้องโคน่ต้นมะพร้าวจ านวนมากเพ่ือสร้างวิทยาลยัวิชาการศกึษา 
บางแสน 2) การอาศยัสถานท่ีเรียน นอน กิน ของวิทยาลยับางแสน ผลการศกึษาพบว่า หลงัจากเปิด
ให้บริการเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 ยงัไม่มีอาคารเรียนของตนเอง ไม่มีหอนอน ไม่มีสถานท่ี
เรียน จงึอาศยัอาคารเรียน หอนอน ของวิทยาลยับางแสน ซึง่เป็นสถาบนัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
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ท่ีเปิดสอนโดยยึดต้นแบบมาจากโรงเรียนอีตนั ประเทศอังกฤษ  3) การสร้างอาคารเรียน หอนอน     
โรงอาหาร ของตนเอง สรุปได้ว่า หลงัจากการเปิดสอนเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 โดยท่ียงัไม่
พร้อมในหลายด้านนัน้ ท าให้ ดร.ธ ารง บวัศรี ในฐานะผู้บริหารต าแหน่ง “รองอธิการ” (ไม่มีค าว่า 
“บดี”) ได้ก่อสร้างอาคารอ านวยการ หอนอน ทัง้หอพักนิสิตชาย นิสิตหญิง อาคารเรียน มีถนน
คอนกรีตเช่ือมติดต่อกัน และจัดระบบน า้ ไฟฟ้า และสร้างโรงอาหารชั่วคราวเสร็จ 4) การสรรหา
อาจารย์ประจ า สรุปได้ว่า ในช่วงท่ี ดร.ธ ารง บริหารงานอยู่ในระยะแรกนัน้มีอาจารย์เพียง 7 ท่าน      
มีนิสิต 41คน (รุ่นแรกจบ 35 คน) ซึ่ง ดร.ธ ารง ได้ทาบทาม ดร.ทวี หอมชง ซึ่งขณะนัน้ใกล้จะเรียนจบ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นอาจารย์ท่ีวิทยาลัยวิช าการศึกษา บางแสน              
ซึ่งอาจารย์ทวีได้ปฏิเสธอย่างแข็งขนั เพราะตัง้ใจไว้แล้วว่าจะไปเป็นครูสอนท่ีโรงเรียนเกษตรกรรม
ตามท่ีได้รับทุนกระทรวงศึกษาธิการ แต่ทว่าท้ายท่ีสุดได้เปล่ียนใจตามการโน้มน้าวใจของ ดร.ธ ารง 
มาบรรจเุข้าท างานท่ีวิทยาลยัวิชาการศกึษาบางแสนจนเกษียณอายรุาชการ 

o ดร.วิลลิส พี พอร์เตอร์ กับการวางรากฐานการผลิตครูให้วิทยาลัยวิชา
การศึกษา บางแสน สรุปได้ว่า บุคคลท่านนีเ้ป็นศาสตราจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย     
อินดิอานา บ้างก็เรียกว่า “อินเดียน่า” ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหวัหน้าคณะท่ีเดินทางมาช่วย
วางรากฐานการผลิตครูให้ในปี พ.ศ.2498 จากนัน้ท่านได้กลบัไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทาง
กลับมาเย่ียมชมสถาบนัการศึกษาแห่งนีอี้กครัง้หลังจาก 25 ปีผ่านไป ท่านได้เขียนบนัทึกไว้ถึง
ความรู้สึก ความคิดเห็น และบรรยายให้นิสิต บคุลากร คณะอาจารย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตบางแสน ให้รับฟัง    

o ประเพณีของนิสิตวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน  
ผลการศกึษาสรุปได้ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเพณีการตัง้ช่ือรุ่น และสีประจ า

รุ่น เป็นการก าหนดเพ่ือแสดงถึงความสมานสามัคคีภายในรุ่นและต่างรุ่น ซึ่งการตัง้ช่ื อรุ่นนัน้ส่วน
ใหญ่จะตัง้ช่ือเป็น “สัตว์” มีเพียงไม่ก่ีรุ่นท่ีไม่ได้ตัง้ช่ือเป็น “สัตว์” เช่น รุ่นอรชร รุ่นบวัขาว เป็นต้น       
2) ประเพณี ประกอบด้วย การรับน้องใหม่ การวิ่งขึน้เขาสามมขุ โดยจะจดัขึน้ในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 
ของทกุปี เป็นวนัท่ีเรียกกนัวา่ “8 กรกฎ” ซึง่เป็นวนัคล้ายวนัก่อตัง้สถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ 

o สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้  
ผลการศึกษาสรุปได้ว่าในช่วงแรกของการก่อตัง้สถาบันการศึกษาแห่งนี ้       

คือ ในปี พ.ศ.2498 นัน้ ได้ประสบกบัปัญหาหลายประการ ปัญหาใหญ่ท่ีพบได้แก่ การขาดแคลนน า้
จืด ดงัท่ี ทรงศกัดิ ์ศรีกาฬสินธุ์ กลา่ววา่ เม่ือหอบกระเป๋าเข้าไปในหอชาย ปรากฏว่าไม่มีน า้ประปาใช้ 
ต้องไปอาบน า้บอ่ สอดรับกบั เฉลิมวงศ์ วจันสนุทร ท่ีกล่าวว่านิสิตและอาจารย์ท่ีอยู่บ้านพกัในอดีตท่ี
เดือดร้อนมากคือ น า้ประปาไม่ค่อยจะไหล อีกทัง้ก๊อกน า้ท่ีบ้านพกัก็อยู่สูงกว่าพืน้ดินเพียงคืบเดียว 
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สอดรับกับสวัสดิ์ ปุษปาคม ท่ีกล่าวว่าอาจารย์รุ่นแรกทัง้ 7 คน และนิสิตรุ่นแรก เดือดร้อนมาก        
เพราะไมมี่น า้ประปาใช้ เป็นการกล่าวในทิศทางเดียวกนัพจน์ สะเพียรชยั ท่ีว่ายงัจ าได้ว่าในขณะนัน้
ไม่มีน า้ประปาใช้ ทัง้นี ้นอกจากการขาดแคลนน า้ประปาแล้ว ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ ขาดแคลน
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท าให้จะต้องศกัยภาพในการท างานกนัมากกว่ารุ่นตอ่มาท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
มากขึน้ 

o การเปิดรับนิสิตรุ่นแรก 
ผลการศกึษาสรุปได้ว่า วนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 วิทยาลยัวิชาการศกึษา

รับนิสิตมา 41 คน เป็นผู้ชายทัง้หมด วนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2498 นิสิตทัง้หมดเดินทางมาจาก
กรุงเทพมหานคร เพราะวนัรุ่งขึน้เป็นวนัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ.2498 เป็นวนัเปิดเรียนวนัแรก ในช่วงนัน้มี
อาจารย์เพียง 7 ทา่น โดยมี ดร.ธ ารง บวัศรี ด ารงต าแหนง่ “รองอธิการ” (ไม่มีค าว่า บดี) อาจารย์ทัง้ 7  
ได้รับฉายาวา่ “Seven Up” 

 พัฒนำกำรของวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน 
จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็น พัฒนาการของวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

บางแสน สรุปได้เป็น 4 ประเดน็ยอ่ย ได้แก่  
1) พฒันาการด้านผู้บริหารวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ประกอบด้วย 
 ศาสตราจารย์ ดร. ธ ารง บวัศรี รองอธิการคนแรก เกิดเม่ือ 11  ตุลาคม     

พ.ศ.2463 จังหวัดภูเก็ต เป็นลูกพ่ีลูกน้องกับศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ซึ่ง ศาสตราจารย์         
ดร. ธ ารง จบการศกึษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จากนัน้เดินทางไป
ศึกษาต่อปริญญาโทด้านการศึกษา และปริญญาเอกด้านการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย          
รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง บุญเหลือ เทพยสุวรรณ เกิดวันท่ี 13 ธันวาคม 
พ.ศ.2454 เป็นนกัวิชาการด้านภาษาไทย นกัเขียน เป็นธิดาล าดบัท่ี 32 ของเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์
วิวฒัน์ (ม.ร.ว.หลาน กญุชร) เป็นน้องสาวร่วมบิดากบัหม่อมหลวงบปุผา นิมมานเหมินท์ นกัเขียนท่ี
ใช้นามปากกาว่า “ดอกไม้สด” จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลยัมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านด ารงต าแหน่งรอง
อธิการวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน ได้เพียง 1 ปี ก็ย้ายกลบัไปกรุงเทพ อย่างไรก็ตาม ท่านได้
สร้างผลงานไว้จ านวนมาก หนึ่งในนัน้คือการต่อท่อประปาเพ่ือน าน า้จากเข่ือนบางพระมายัง
สถาบนัการศกึษาแหง่นี ้
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รองศาสตราจารย์สวัสดิ์ ปุษปาคม ด ารงต าแหน่ง “รองอธิการ” ต่อจาก
ศาสตราจาร ย์  ม .ล .บุญเหลือ เทพยสุวรรณ เ ป็นบุคคล ท่ีด ารงต าแหน่ง  “ รองอธิการ ” 
สถาบนัการศกึษาแหง่นีน้านท่ีสดุ คือ ตัง้แต ่พ.ศ.2503 – 2516 

2) การโอนโรงเรียน “พิบูลบ าเพ็ญ” เข้ากับ “วิทยาลัยวิชาการศึกษา           
บางแสน” 

ผลการศกึษาสรุปออกเป็น ก าเนิดโรงเรียนพิบลูบ าเพ็ญ เป็นโรงเรียนท่ีพฒันา
มาจากโรงเรียนประชาบาลหนองมน 3 ท่ีนายอ าเภอและชาวบ้านร่วมกันสร้างขึน้ เม่ือจอมพล          
ป พิบลูสงคราม มาพบเข้าซึ่งเห็นว่าเป็นโรงเรียนท่ีทรุดโทรม จึงให้งบประมาณในการปรับปรุงโดยใช้
เงินซือ้ท่ีดินเพิ่มจ านวน 749,000 บาท สร้างเป็นอาคาร 2 ชัน้ เม่ือปี พ.ศ.2497 และเปล่ียนช่ือเป็น 
“โรงเรียนพิบลูบ าเพ็ญ” นอกจากการสร้างอาคาร 2 ชัน้แล้วยงัสร้างโรงฝึกงานหตัถศกึษา บ้านพกัครู 
และอ่ืนๆ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,190,000 บาท ตอ่มาปี พ.ศ.2517 เม่ือวิทยาลยัวิชาการศกึษายกฐานะ
เป็นมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน จึงได้โอนโรงเรียนพิบูลบ าเพ็ญเป็นส่วนหนึ่ง
ของคณะศกึษาศาสตร์ และเปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนสาธิตพิบลูบ าเพ็ญ” 

3) การยบุรวม “วิทยาลยับางแสน” เข้ากบั “วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน”  
ผลการศกึษาสรุปได้วา่ วิทยาลยับางแสน ก่อตัง้เม่ือ พ.ศ.2497 ก่อนวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน 
ซึ่งก่อตัง้ปี พ.ศ.2498 วิทยาลัยบางแสนนัน้เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา       
โดยยึดตามแบบฉบบัโรงเรียนอีตนั ประเทศองักฤษ เปิดด าเนินการได้ราว 16 ปี ต่อมา พ.ศ.2512 
กระทรวงศกึษาธิการได้ประกาศให้ยบุรวมกิจการของวิทยาลยับางแสนเข้ากบัวิทยาลยัวิชาการศกึษา 
บางแสน แต่ยงัคงด าเนินการสอนเพ่ือผลักดนัให้นิสิตจบการศึกษาทุกรุ่น และปิดตวัลงส าเร็จในปี 
พ.ศ.2514 

4) การเคล่ือนไหวของศิษย์เก่าและอาจารย์ สรุปได้ว่า เม่ือวิทยาลยับางแสน
ปิดตวัลง ทัง้ศษิย์เก่าและอาจารย์ รู้สกึเสียดายโรงเรียนของตนเองท่ีถกูปิดตวัลงไป มีการบนัทึกไว้อยู่
บ้างถึงการนดัพบปะสงัสรรค์กนัเป็นประจ าทกุปี  

เม่ือโอนโรงเรียน “พิบลูบ าเพ็ญ” เข้าเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลยัวิชาการศกึษา 
บางแสน และยุบรวม “วิทยาลัยบางแสน” เข้ากับ “วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน” แล้ว ท าให้
สถาบันการศึกษาแห่งนีมี้ความเป็นปึกแผ่นมากขึน้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง วิทยาลัยวิชาการศึกษา         
บางแสน ได้พืน้ท่ีของ “โรงเรียนพิบูลบ าเพ็ญ” และได้พืน้ท่ีของ “วิทยาลัยบางแสน” ท าให้มีพืน้ท่ี
กว้างขวางมากขึน้ เป็นสดัสว่นมากขึน้  
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ต่อมา พ.ศ.2517 รัฐบาลได้ออกพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ ประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 27 มิถนุายน พ.ศ.2517 ท าให้วิทยาลยัวิชาการศกึษาทกุแห่งยกฐานะเป็น 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน หรือเรียกสัน้ ๆ วา่ “มศว บางแสน” 

9.7 กำรจัดตัง้มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยำเขตบำงแสน 

จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็นการจดัตัง้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยา
เขตบางแสน ผลการศึกษาสรุปเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก ท่ีมาของแนวคิดการยกฐานะสู่
มหาวิทยาลยั ประเด็นท่ีสอง ปรากฏการณ์หลงัการยกฐานะสู่มหาวิทยาลยั ประเด็นท่ีสาม รายนาม
ผู้บริหาร มศว บางแสน ดงัตอ่ไปนี ้

9.7.1 ท่ีมำของแนวคิดกำรยกฐำนะสู่มหำวิทยำลัย  
จากการศึกษาในประเด็นแนวคิดการยกฐานะจาก วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน     

สู่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน สรุปได้  3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก         
ความต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประเด็นท่ีสอง สถาบนัการศึกษามีความพร้อม ประเด็นท่ีสาม 
การเมืองกบักระแสเรียกร้องประชาธิปไตย ดงัตอ่ไปนี ้

 ควำมต้องกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ในช่วงก่อนปี พ.ศ.2517 นัน้ สถาบนัการศึกษาแห่งนีมี้

ความพร้อมในการขยายหลักสูตร และมีความพร้อมในด้านบุคลากรมากกว่าในช่วงการจัดตัง้
วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน มาก ผู้บริหารจึงเห็นว่ามีความเหมาะสมถ้าหากจะยกฐานะจาก
วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน สู่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ดงันัน้ การจะ
ให้การด าเนินงานเกิดประโยชน์สงูสดุนัน้จะต้องแยกตวัออกจากการเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพราะจะได้ด าเนินการเองได้อย่างอิสระ ไม่ต้องขออนญุาตผู้บริหารท่ี
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

 สถำ บันกำรศึ กษำ มีควำมพร้อมเพีย งพอที่ จ ะยกระดับ เ ป็น 
“มหำวิทยำลัย”  

ผลการศึกษาสรุปได้ว่าวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน มีความพร้อมทาง
วิชาการ โดยเปิดการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชามากขึน้ ทัง้ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท 
ดงัท่ีประเทิน มหาขนัธ์ กลา่ววา่ มศว บางแสน มีความพร้อมในด้านบคุลากร ได้แสดงบทบาทบริการ
วิชาการให้กบัสงัคมภาคตะวนัออกอย่างตอ่เน่ือง เป็นภารกิจท่ีบคุลากรของสถาบนัการศึกษาแห่งนี ้
ท ามาโดยตลอด ท่ีส าคัญเม่ือเปรียบเทียบกับสถานศึกษาแห่งอ่ืนในภาคตะวันออกนัน้จะเห็นว่า      
มศว บางแสน มีความพร้อมทัง้บุคลากร เทคโนโลยี มากกว่าสถาบนัการศึกษาแห่งอ่ืน ความพร้อม
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ประการต่อมาคือ ความพร้อมด้านอาคาร สถานท่ี สรุปได้ว่า มศว บางแสน มีความพร้อมทัง้ด้าน
อาคาร สถานท่ี มากกวา่สถาบนัการศกึษาอ่ืน ๆ ในภาคตะวนัออก 

 กำรเมือง กับ กระแสกำรเรียกร้องประชำธิปไตย 
การเมืองในชว่งก่อนปี พ.ศ.2510 หรือตัง้แต ่พ.ศ.2510 เป็นต้นมานัน้ เกิดกระแส

เรียกร้องประชาธิปไตยในสงัคมไทยกว้างขวาง โดยเฉพาะในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2514 -2516 นิสิต 
ประชาชน นักวิชาการ ได้ร่วมกันเรียกร้องการปกครองระบอบประชาธิปไตยจากรัฐบาลทหารท่ีใช้
อ านาจปกครองประเทศอย่างเข้มงวด มีการเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ กว้างขวาง ประกอบกบันกัศกึษา 
คณาจารย์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาทุกแห่ง ได้ร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาลยกฐานะจาก “วิทยาลัย
วิชาการศึกษา” สู่  “มหาวิทยาลัย” ซึ่งผลการเรียกร้องได้ท าให้ รัฐบาลในเวลาต่อมาออก
พระราชบญัญตัยิกฐานะให้วิทยาลยัวิชาการศกึษา เป็น มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

9.7.2 ปรำกฏกำรณ์หลังจำกยกฐำนะสู่ มศว บำงแสน 

จากการศึกษาจากเอกสารสิ่งพิมพ์ในประเด็น ปรากฏการณ์หลังการยกฐานะสู ่
“มศว บางแสน” ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นท่ีหนึ่ง       
การเป็นสถาบนัการศกึษาแหง่ภาคตะวนัออก ประเดน็ท่ีสอง ค าสดดีุของผู้บริหาร ดงัตอ่ไปนี ้

 กำรเป็นสถำบันกำรศึกษำแห่งภำคตะวันออก 
ผลการศึ กษาส รุป ไ ด้ ว่ า  หลัง จ ากการยกฐานะสู่ มหาวิ ทยาลัย แ ล้ ว 

สถาบนัการศกึษาแหง่นีไ้ด้แสดงบทบาทการท่ีมุง่พฒันาวิชาการเพ่ือบริการสงัคม โดยเฉพาะสงัคมใน
ท้องถ่ินภาคตะวันออกมาอย่างต่อเน่ือง ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะสถาบันการศึกษาแห่งนีมี้บุคลากรท่ีมี
ความรู้ มีการท างานร่วมกบัหนว่ยงานในท้องถ่ิน และประชาชนในพืน้ท่ีมาโดยตลอด 

 พัฒนำกำรทำงวิชำกำร 
ผลการศกึษาสรุปได้ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก พฒันาการในช่วง พ.ศ.2517 

– 2525 ในชว่ง พ.ศ.2517 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ส่งผล
ให้ วิทยาลยัวิชาการศกึษา เล่ือนฐานะเป็น มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 
พ.ศ.2517 วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน จึงมีฐานะเป็น มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต 
บางแสน ไปด้วย ในปี พ.ศ.2519 เปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์ และสถานเลีย้งสตัว์น า้เค็มบางแสน ส่วนปี 
พ.ศ.2521 รับนิสิตเข้าศึกษาปริญญาโททางการศึกษา วิชาเอก การบริหารการศึกษา เป็นรุ่นแรก 
ส่วนปี พ.ศ.2523 รับนิสิตเข้าศกึษาปริญญาโททางการศกึษา วิชาเอก การประถมศกึษา เป็นรุ่นแรก
และได้จดัตัง้มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร. ธ ารง บวัศรี ขึน้ หลังจากนัน้ คือ พ.ศ.2524 ได้จดัตัง้ศูนย์
วิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ วิทยาเขต บางแสน และจัดตัง้มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       
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บางแสน ขึน้ ส่วนปี พ.ศ.2525 มีการจดัตัง้คณะพยาบาลศาสตร์ และเป็นปีท่ีภาควิชาวาริชศาสตร์ 
(ศาสตร์เก่ียวกบัชลทรัพยากร เชน่ การจดัการน า้ การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ ฯลฯ) เปิดรับนิสิตเป็นปีแรก 

ส่วนพฒันาการในช่วง พ.ศ.2526 – 2533 คณะพยาบาลศาสตร์รับนกัเรียน
ชัน้ ม.ศ.5 เข้าเรียนตามหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (พย.บ.) รุ่นแรก เป็นปีท่ีจดัตัง้ศนูย์บริการ
ทางการแพทย์ เป็นปีท่ีเปิดศนูย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลอย่างเป็นทางการ คณะศกึษาศาสตร์เปิดสอน
ในสาขาจิตวิทยาการแนะแนวในระดบับณัฑิตศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ.2528 ศนูย์วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลได้รับการจดัตัง้เป็น “สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล” มีฐานะเทียบเท่ากับคณะวิชา ด้านคณะ
ศกึษาศาสตร์ เปิดรับสมคัรนิสิตเพ่ือเข้าศกึษาตอ่ระดบับณัฑิตศกึษา หลกัสตูร การศกึษามหาบณัฑิต 
(กศ.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษา รุ่นแรก ในปีนีท้บวงมหาวิทยาลยัได้
อนมุตัหิลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาจลุชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ.2531 จัดตัง้ภาควิชาจุลชีววิทยา และโครงการภาควิชาชีวเคมี          
คณะวิทยาศาสตร์ สว่นคณะมนษุยศาสตร์ ได้เปิดรับหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา 
ศลิปะ จ านวน 20 คน เป็นปีแรกท่ีมหาวิทยาลยัเร่ิมใช้คอมพิวเตอร์ในการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ
และลกูจ้าง ในปี พ.ศ.2532 คณะรัฐมนตรีรับหลกัการร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยับรูพา และได้
ส่งร่างพระราชบัญญัติให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไปตามหนังสือท่ี       
นร.0203/2528 ลงวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ.2532 สภาผู้ แทนราษฎรประชุมพิจารณาร่าง
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยั ลงมติรับหลกัการร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยับรูพา ในวาระท่ี 1 
และได้สง่ให้คณะกรรมาธิการการศกึษา สภาผู้แทนราษฏร พ.ศ.2533 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขต บางแสน ได้รับการยกฐานะให้เป็น มหาวิทยาลยับรูพา เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2533 

   พัฒนำกำรของหน่วยงำน มศว บำงแสน 

ผลการศกึษาสรุปได้วา่ มศว บางแสน ได้ จดัตัง้หนว่ยงานหลายหนว่ยงาน ได้แก่  
ส านักงานรองอธิการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   
คณะวิทยาศาสตร์ ซึง่แตล่ะคณะตา่งก็มีสว่นงานยอ่ยท าหน้าท่ีประสานงานภายใน 

 ค ำสดุดีของผู้บริหำรเน่ืองในโอกำสครบ 25 ปี  
ผลการศึกษาสรุปได้ว่าผู้ บริหารสถานศึกษาแห่งนีต้ัง้แต่ก่อตัง้ครัง้แรกในช่ือ 

“วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” จนกระทัง่ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
บางแสน” หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ “มศว บางแสน”  ในโอกาสนี ้อดีตผู้บริหารฯได้เขียนค าสดดีุเน่ืองใน
โอกาสด าเนินการมาครบ 25 ปี เม่ือปี พ.ศ.2523 ผลการศกึษาสรุปได้ว่า มีผู้บริหารจ านวน 18 คน    
ท่ีเขียนสดดีุเน่ืองในโอกาสสถาบนัการศกึษาแห่งนีด้ าเนินการครบ 25 ปี ประกอบด้วย ประกอบด้วย 
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ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี ศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บวัศรี ศาสตราจารย์คณุหญิงหม่อมหลวงบญุ
เหลือ เทพยสวุรรณ รองศาสตราจารย์ สวสัดิ์ ปษุปาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวงศ์ วจันสนุทร 
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศกัดิ์ ศรีกาฬสินธุ์  ศาสตราจารย์      
ดร.ประเสริฐ วิทยารัฐ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร สินสิริ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ            
มิลินทสูต ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ธรรมา ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐ อินทรปาน 
ศาสตราจารย์ ดร. พนัส หันนาคินทร์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เมืองนาโพธ์ิ ศาสตราจารย์ ดร.ทวี หอมชง รองศาสตราจารย์ ชม ภูมิภาค 
และอาจารย์ ฉลอง แนวพานิช 

9.7.3  รำยนำมผู้บริหำร 
ผลการศกึษาในประเดน็รายนามผู้บริหารสถาบนัการศกึษาแห่งนี ้สรุปได้ 3 ประเด็น 

เรียงตามล าดบัระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่ผู้บริหารสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ดงันี ้ 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร ด ารงต าแหน่ง “รองอธิการบดี” 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต บางแสน ระหว่างปี พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2522 เนือ้หาท่ี
กล่าวถึงในเอกสารท่ีบนัทึกไว้ ได้แก่ ประเด็น การได้รับงบประมาณน้อย การพฒันาส านักหอสมุด 
การขยายหลกัสตูรการศกึษา การจดัสถานท่ีออกก าลงักายให้นิสิตและบคุลากร การก่อสร้างสถาบนั
วิทยาศาสตร์ทางทะเล 

ศาสตราจารย์ ดร.ทวี หอมชง ด ารงต าแหน่ง “รองอธิการบดี” มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ระหว่างปี พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2524 ดงัภาพ เนือ้หาท่ีถกูบนัทึกไว้ใน
เอกสาร ได้แก่ การเป็นผู้ ริเร่ิมก่อตัง้พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้บางแสน เม่ือปี พ.ศ.2512 และด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารสถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นบคุคลแรก 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต ด ารงต าแหน่ง “รองอธิการบดี” 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต บางแสน ระหว่างปี พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2530 เนือ้หาท่ีถกู
บนัทึกไว้ในเอกสาร ได้แก่ การวางรากฐานการน ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒออกเป็นอิสระ      
การจดัตัง้ศนูย์บริการทางการแพทย์ การขยายการพฒันาสูแ่ผนพฒันาพืน้ท่ีชายฝ่ังภาคตะวนัออก  

รองศาสตราจารย์ เชาวน์ มณีวงษ์ ด ารงต าแหน่ง “รองอธิการบดี” มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ วิทยาเขต บางแสน ระหว่างปี พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2534  เนือ้หาท่ีถูกบนัทึกไว้ใน
เอกสาร ได้แก่ การระบุว่า แนวคิดท่ีจะแยกสถาบนัการศึกษาแห่งนีอ้อกจากมหาวิทยาลยัศรีนคริน  
ทรวิโรฒ ประสานมิตร มีมาตัง้แต่สมัยสถาบนัการศึกษาแห่งนีย้ังใช้ช่ือว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
บางแสน ซึง่ในชว่งแรกนัน้ ดร.ธ ารง บวัศรี บริหารสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้
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9.8 กำรจัดตัง้มหำวิทยำลัยบูรพำ 

จากการศึกษาจากเอกสารในประเด็นการจดัตัง้มหาวิทยาลัยบูรพา สรุปเป็นประเด็น
หลักได้ 3 ประเด็น ตามช่วงเวลา กล่าวคือ ช่วงแรก กล่าวถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลยับูรพา       
ในทศวรรษแรก (พ.ศ.2533 – 2543) ช่วงท่ีสอง พฒันาการของมหาวิทยาลยับรูพาในทศวรรษท่ีสอง 
(พ.ศ.2544 - 2554) ช่วงท่ีสาม พฒันาการของมหาวิทยาลยับูรพาในทศวรรษท่ีสาม (พ.ศ.2555 – 
2562)  

9.8.1  พัฒนำกำรของมหำวิทยำลัยบูรพำในทศวรรษแรก (พ.ศ.2533 - 2543) 
ผลการศึกษาสรุปได้ 6 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก แนวคิดแรกเร่ิมของการแยก

มหาวิทยาลยัออกเป็นเอกเทศ ประเดน็ท่ีสอง การขยายสูว่ิทยาเขตจนัทบรีุ ประเด็นท่ีสาม การขยายสู่
วิทยาเขตสระแก้ว ประเด็นท่ีส่ี ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับมหาวิทยาลัยบูรพา ประเด็นท่ีห้า การสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัการศกึษาในตา่งประเทศ ประเด็นท่ีหก ค าสดดีุของอดีตผู้บริหาร
และผู้ เก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้

 แนวคิดกำรแยกตัวออกเป็นเอกเทศ 
ผลการศึกษาสรุปได้ว่าแนวคิดนีเ้ร่ิมจากเม่ือครัง้ก่อตัง้วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

บางแสน ซึ่งขณะนัน้  ดร.ธ ารง บวัศรี ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถาบนัการศกึษาแห่งนี ้ดงัท่ี เฉลิมวงศ์ 
วัจนสุนทร ระบุไว้ว่า ความคิดในการแยกมหาวิทยาลัยเป็นอิสระนัน้ มีมาตัง้แต่แนวคิดของ
ศาสตราจารย์ ดร. ธ ารง บวัศรี รองอธิการ คนแรกของวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน  

 กำรขยำยสู่วิทยำเขตจันทบุรี 

ผลการศกึษาสรุปได้ว่า ในช่วงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ.2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลยันัน้ ทีมงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิชาญ สว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ อาจารย์วิรัช  
คารวะพิทยากุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประถม ใจจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพฒันา ได้เดนิทางไปจงัหวดัจนัทบรีุ เพ่ือพดูคยุกบันายอมร อนนัตชยั ผู้ว่าราชการจงัหวัดจนัทบรีุ 
นายสมชาย นิยมกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จงัหวดัจนัทบุรี เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับการจดัตัง้
วิทยาเขตของมหาวิทยาลยับรูพาขึน้ท่ีจงัหวดัจนัทบรีุ 

 กำรขยำยสู่วิทยำเขตสระแก้ว 

ผลการศึกษาสรุปได้ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การติดต่อกับหน่วยงาน
จงัหวดัสระแก้ว ซึ่งผู้บริหารจงัหวดัสระแก้วได้เสนอให้มหาวิทยาลยับรูพาใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์
ในหมู่ท่ี 4 แปลงโคกป่าเพ็ก ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว ซึ่งมีพืน้ท่ีประมาณ 
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1369 ไร่ ซึ่งได้จัดตัง้เป็นมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  ประเด็นข้อมูลเก่ียวกับพืน้ท่ี
มหาวิทยาลยั สรุปได้วา่ มหาวิทยาลยับรูพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญา
ตรี หลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นสาขาแรก โดยมหาวิทยาลยับรูพาได้
ขออนุญาตใช้อาคารท่ีท าการอ าเภอวฒันานครหลงัเก่าเป็นท่ีส าหรับการเรียนการสอน ปัจจุบนัได้
ย้ายมาอยู่ ณ เลขท่ี 254 ถนนสวุรรณศร หมู่ 4 ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว 
และได้เปล่ียนช่ือจาก “วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว” เป็น “วิทยาเขตสระแก้ว” 

 ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับมหำวิทยำลัยบูรพำ 

จากการศกึษาเก่ียวกบัข้อมลูเบือ้งต้นของมหาวิทยาลยับรูพา ผู้ วิจยัแบง่การน าเสนอ
ออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก “ท่ีตัง้และพืน้ท่ีมหาวิทยาลยั” ประเด็นท่ีสอง “เคร่ืองหมาย
ราชการ ตราสัญลักษณ์ ต้นไม้ สี ค าขวัญ ปรัชญา ต้นไม้ ประจ ามหาวิทยาลัย” ในประเด็นแรก 
มหาวิทยาลยับรูพาตัง้อยูท่ี่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสขุ อ.เมือง จ.ชลบรีุ 

เคร่ืองหมายราชการของมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นรูปทรงกลม ตรงกลางเป็นรูปเลข 
“๙” เขียนเป็นเลขไทย หมายถึง รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9  มีกนกเปลว
เพลิงล้อมรอบ หมายถึง ความรุ่งโรจน์และรุ่งเรือง รัศมีประกอบมี 8 แฉก ด้านล่างเป็นเส้นโค้ง 
หมายถึง ความเคล่ือนไหวและการพัฒนาไม่มีสิน้สุด ทัง้หมดบรรจุอยู่ในวงกลมซ้อน 2 วง ภายใน
วงกลมนอกเบือ้งบนมีค าว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา” เบือ้งล่างมีค าเป็นภาษาอังกฤษ “BURAPHA 
UNIVERSITY”   

 “สี” ประจ ามหาวิทยาลยับูรพา คือ สี เทา – ทอง ค าอธิบายคือ “สีเทา” เป็นสีของ
สมอง หมายถึง ความเจริญทางสติปัญญา “สีทอง” หมายถึง คณุธรรม หมายความว่า บณัฑิตจาก
มหาวิทยาลยับรูพาเป็นผู้กอปรด้วยสติปัญญาและคณุธรรม  ส่วน “ต้นไม้” อนัเป็นสญัลกัษณ์ประจ า
มหาวิทยาลยับูรพา ผลการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลยับรูพาใช้ “ต้นมะพร้าว” เป็นสญัลกัษณ์ประจ า
มหาวิทยาลัยบูรพา ส่วน “ค าขวัญ” สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนดค าขวัญไว้ว่า “สุ โข         
ปญฺ ญา ป ฏิ ลา โภ” แปลวา่ “ความได้ปัญญาท าให้เกิดสขุ”   

 กำรพัฒนำทำงวิชำกำร 
จากกา รศึ กษาจาก เ อกสา ร ในประ เ ด็น  “ ก า รพัฒนาทาง วิ ช ากา ร ”                    

ของมหาวิทยาลยับรูพา ในช่วงทศวรรษแรก (พ.ศ.2533-2543) ประกอบด้วย การแบง่ส่วนคณะวิชา
ออกเป็น 6 คณะวิชา ประกอบด้วย คณะวิชาศกึษาศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชาพยาบาล
ศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์ คณะวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิชาสาธารณสขุศาสตร์ ส่วนคณะ
พลศกึษาถกูย้ายไปสงักดัคณะศกึษาศาสตร์ โดยใช้ช่ือว่า “ภาควิชาพลศกึษาและสนัทนาการ” มีการ
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จดัตัง้วิทยาลัยอญัมณี จดัตัง้คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดตัง้คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 
จดัตัง้วิทยาลยัการพาณิชย์นาวี และได้เปล่ียนช่ือเป็น “วิทยาลยัการขนส่งและโลจิสติกส์” เพ่ือขยาย
ขอบเขตการศึกษาให้กว้างขวางออกไป ทัง้การสอน การวิจยั ต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็น “วิทยาลยัการ
ขนสง่และโลจิสตกิส์” มีการจดัตัง้วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ และจดัตัง้วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ ขึน้ 

 กำรพัฒนำควำมร่วมมือกับสถำบันในต่ำงประเทศ 

ผลการศกึษาสรุปได้ว่า มหาวิทยาลยับรูพาได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ 
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก การพัฒนาความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในเอเชีย เฉพาะท่ียังไม่หมดอายุสัญญา ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย
เวียดนาม ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ อิหร่าน และประเทศจีน    
ส่วนการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาในออสเตรเลีย -ยุโรป – อเมริกา ประกอบด้วย
สหรัฐอเมริกา เยอรมนั สเปน สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ออสเตรเลีย  

 ค ำสดุดีของอดีตผู้บริหำรและผู้เก่ียวข้อง 

ผลการศกึษาในทศวรรษแรก (พ.ศ.2533 – 2543) เป็นการศึกษาค าสดดีุท่ีอดีต
ผู้บริหารสถาบนัการศึกษา ทัง้ภายนอกสถาบนัการศกึษาแห่งนี ้และอดีตผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สถาบนัการศกึษาแห่งนีไ้ด้เขียนบนัทึกแสดงความยินดีตอ่สถาบนัการศกึษาแห่งนีท่ี้มีอายคุรบ 40 ปี 
สรุปได้ว่า ผู้ บริหารภายนอก ได้แก่ ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล นายเกษม จาติกวณิช 
ศาสตราจารย์ประยรู จินดาประดษิฐ์  

ส่วนผู้บริหารท่ีเคยบริหารสถาบนัการศึกษาแห่งนี ้ได้แก่ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์     
ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ ศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บวัศรี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ มิลินทสูตร      
ดร.เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร รองศาสตราจารย์ สวัสดิ์ ปุษปาคม รองศาสตราจารย์เชาวน์ มณีวงศ์      
และศาสตราจารย์ ดร.ทวี หอมชง  

9.8.2  พัฒนำกำรของมหำวิทยำลัยบูรพำในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2544 - 
2554) 

ผลการศกึษาสรุปได้ โดยแบง่เป็น 2 ประเดน็ ได้แก่ ประเด็นแรก พฒันาการทางด้าน
วิชาการ ได้แก่ การน าระบบออนไลน์ท่ีทนัสมยัเข้ามาใช้ในมหาวิทยาลยั การจดัท าประกันคณุภาพ
การศึกษา การพฒันาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบนัในตา่งประเทศ และการขยายหน่วยงาน 
ประเดน็ท่ีสอง พฒันาการทางด้านสิ่งแวดล้อม ดงันี ้

 พัฒนำกำรทำงด้ำนวิชำกำร ประกอบด้วย การน าระบบออนไลน์เข้ามา
ใช้ สรุปได้ว่า ผู้บริหารท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีบริหารมหาวิทยาลยัทกุยุคสมยัต่างก็ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
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การส่ือสารท่ีทนัสมยัเข้ามาใช้ในหน่วยงานเพ่ือให้ผลการปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ แต่ทว่าสิ่งท่ีถูก
บนัทึกเป็นผลงานของผู้บริหารแตล่ะยคุสมยันัน้มีมากน้อยแตกตา่งกนั ท่ีพบบนัทึกไว้มากคือในสมยั
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2545-2553 ทัง้การน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือสร้างห้องสมุดดิจิทลั (Digital Library) และหน่วยงานส านกัคอมพิวเตอร์ท่ี
พัฒนาระบบสารสนเทศไปสู่ระบบไร้กระดาษ โดยน าระบบ e-document และระบบลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) มาใช้  

การประกันคณุภาพการศกึษา ผลการศึกษาสรุปได้ว่า มหาวิทยาลยับูรพาได้น า
ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาเข้ามาใช้ ซึ่งในอดีตนัน้ยังมิได้มีข้อบงัคบัให้สถาบนัการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาจะต้องจดัระบบการประกนัคณุภาพการสศกึษาเข้มงวดมากนกั หลงัจากท่ีกฎหมาย
บงัคบัใช้ ผู้บริหารมหาวิทยาลยับูรพาได้ด าเนินการจัดตัง้หน่วยงานงานประกันคณุภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ขึน้  โดยก าหนดให้หน่วยงานระดับ คณะวิชา วิทยาลัย สถาบัน ส านัก            
ศูนย์     และหน่วยงานอ่ืนในสังกัด จัดท า “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา”      
และ “การประกนัคณุภาพภายสถานศกึษา”  

การพฒันาความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัในตา่งประเทศ ผลการศกึษาสรุป
ได้ว่า ในช่วงปี พ.ศ.2544 – 2554 สถาบนัการศกึษาแห่งนีไ้ด้ความร่วมมือทางวิชาการกบัหน่วยงาน
ในตา่งประเทศ 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศฟินแลนด์ ประเทศฝร่ังเศส ประเทศออสเตรเลียประเทศอิตาลี ประเทศบราซิล ประเทศพม่า 
และประเทศเวียดนาม 

การขยายหน่วยงาน ผลการศกึษาสรุปได้ว่า ในช่วง พ.ศ.2544 - 2554 ได้มีการ
ขยายหน่วยงานเพิ่มขึน้ ประกอบด้วย การจดัตัง้คณะแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
เปิดสอนหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยั
บรูพา ส านกัคอมพิวเตอร์ หอพกันิสิตชาย และหญิง คณะพยาบาลศาสตร์เปิดสอนด้านบริการทาง
การแพทย์ คณะสาธารณสขุศาสตร์เปิดสอนด้านบริการทางการแพทย์ ศนูย์วิทยาศาสตร์สขุภาพเปิด
ให้บริการ และการจดัตัง้คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร นอกจากนี ้ในแต่ละคณะ วิทยาลยั ตา่ง ๆ 
ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอน  บางคณะมีการพัฒนาหลักสูตรให้สูงขึน้ ทัง้ระดับปริญญาโท 
ปริญญาเอก และขยายขอบเขตสาขาวิชาท่ีเปิดสอนมากขึน้ เช่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาวิชา พฒันาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริการธุรกิจ เปิดรับสมคัรนิสิตเข้าเรียนระดบัปริญญา
เอกเป็นรุ่นแรกในปีนี ้เป็นต้น  
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 กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม 

จากการศกึษาในประเดน็การพฒันาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลยับรูพาในช่วงปี 
พ.ศ.2544-2554 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก สิ่งแวดล้อมด้าน
พืน้ดนิ ประเดน็ท่ีสอง สิ่งแวดล้อมด้านน า้ ประเดน็ท่ีสาม สิ่งแวดล้อมด้านอากาศ ดงัตอ่ไปนี ้

สิ่งแวดล้อมด้านพืน้ดิน ในช่วงปี พ.ศ.2544-2554 สรุปได้ว่า ผู้ บริหาร
มหาวิทยาลยัได้สร้างพอพกัในมหาวิทยาลยั ได้ขยายและปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลยั และได้
สร้างช่องทางส าหรับข่ีรถจักรยาน ส่วนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางน า้ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 
ในชว่งปี พ.ศ.2544-2554 แบง่เป็น 2 ประเดน็ยอ่ย ประกอบด้วย ประเด็นแรก การจดัระบบระบายน า้ 
ประเด็นท่ีสอง การจัดระบบบ าบัดน า้ เ สีย ส่วนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านอากาศภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหารมหาวิทยาลยับูรพาได้รณรงค์ส่งเสริมให้ใช้รถจกัรยาน เพ่ือลดมลพิษ
จากการใช้เคร่ืองยนต์ และยงัเป็นการสง่เสริมการออกก าลงักายอีกด้วย  

9.8.3  พัฒนำกำรของมหำวิทยำลัยบูรพำในทศวรรษท่ีสำม (พ.ศ.2555 – 
2562) 

จากการศกึษาจากเอกสารในประเด็นพฒันาการของมหาวิทยาลยับรูพาในทศวรรษ
ท่ีสาม (พ.ศ.2555 - 2562) ผลการศกึษาสรุปได้ 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การเข้าสู่การเป็น
มหาวิทยาลยั EEC  ประเดน็ท่ีสอง พฒันาการทางวิชาการ ประเดน็ท่ีสาม การพฒันาสิ่งแวดล้อม  

 กำรเข้ำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย EEC 
ผลการศกึษาสรุปได้เป็น 2 ประเดน็ ได้แก่ ประเด็นแรก ความหมาย ความส าคญั 

ของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประเด็นท่ีสอง ความส าคัญของการ
พฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ประเด็น ความหมายของการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวนัออก สรุปได้ว่า หมายถึง วิสยัทศัน์เชิงนโยบายท่ีเปล่ียนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ี
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมท่ีเน้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และภาคบริการ ภายใต้วิสัยทัศน์ 
มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน  

ส่วนความส าคัญของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก สรุปได้ว่า
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ขึน้ เป็นโครงการพฒันาภาคตะวนัออกโดยให้ภาคเอกชน
ทัง้ในและตา่งประเทศเข้ามาลงทุนใน 3 จงัหวดั ได้แก่ ชลบรีุ ระยอง ฉะเชิงเทรา โดยพฒันาให้เป็น
ศนูย์กลางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค โดย มีเป้าหมายขับเคล่ือน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีหนึ่ง 
เรียกวา่ กลุม่โครงสร้างพืน้ฐาน กลุม่ท่ีสอง กลุม่อตุสาหกรรมเปา้หมาย กลุม่ท่ีสาม กลุ่มการท่องเท่ียว 
และกลุ่มท่ีส่ี การสร้างเมืองใหม่ โดยมีเป้าหมายให้ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
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เช่ือมต่อกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ทัง้การผลิตสินค้า การด าเนินกิจการทางการค้า การส่ง
สินค้าออก การขนส่ง ส่วนประเด็น มหาวิทยาลยับูรพากับ EEC  ผลการศึกษาสรุปได้ 2 ประเด็น 
ได้แก่ ประเด็นแรก การพัฒนาคน มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงในภาค
ตะวันออก จ าเป็นต้องเก่ียวข้องกับการพฒันาเศรษฐกิจในเร่ืองการเตรียมความพร้อมท่ีจะพัฒนา
บุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ มีความสามารถ โดยเฉพาะการท างานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับภาค
ตะวันออก และแสดงบทบาทในการพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนในภาคตะวันออก เพราะเป็น
สถาบนัการศึกษาหลักท่ีสามารถช่วยพัฒนาทักษะให้แรงงานมีความรู้ มีทักษะในการปฏิบตัิงาน      
จงึจ าเป็นต้องปรับปรุงหลกัสตูรให้มีความทนัสมยั  

 พัฒนำกำรทำงวิชำกำร 
จากการศกึษาในประเดน็การพฒันาทางวิชาการ ในช่วง พ.ศ.2555- 2562 ผู้วิจยั

สรุปผลการศกึษาออกเป็น 2 ประเดน็ ประกอบด้วย ประเดน็แรก พนัธกิจ วิสยัทศัน์ ของมหาวิทยาลยั
บรูพา สรุปได้ว่า มหาวิทยาลยับรูพามีพนัธกิจ 3 ประการ ได้แก่ 1) ด าเนินการจดัการศกึษาอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต         
บนพืน้ฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
งานวิจยัเพ่ือสร้างและพฒันาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงตา่ง ๆ ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและ
การถ่ายทอดความรู้ เพ่ือการพฒันาศกัยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสงัคม
ชมุชนให้สามารถรองรับตอ่การเปล่ียนแปลงและการพฒันาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมท่ี
มีความเป็นพลวตัสงูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ด าเนินการส่งเสริมและสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณะ
ในรูปแบบตา่งๆ โดยครอบคลุมการท านบุ ารุงศาสนา วฒันธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทัง้แสดง
บทบาทน าในการพฒันาสงัคม ชมุชนและสิ่งแวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง 

ส่วนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพาก าหนดไว้ว่า “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ือ
อนาคตของแผ่นดิน” ตรงกบัภาษาองักฤษว่า “Wisdom of the East for the Future of the Nation” 
มีความหมายวา่ การท่ีมหาวิทยาลยัแห่งนีเ้ป็นสถาบนัการศกึษาหลกัของภาคตะวนัออกของประเทศ
ไทย ท่ีมีภารกิจมุ่งเน้นสร้างรากฐานเพ่ือการพฒันาให้กับประเทศ พร้อมทัง้แสดงบทบาทน าในการ
เตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในสงัคมไทย ด้วยองค์ความรู้และวิทยาการท่ีทนัสมยั ภายใต้
ขอบเขตของศาสตร์ท่ีส าคญั 7 ด้าน ประกอบด้วย ศาสตร์ทางทะเล ศาสตร์เก่ียวกบัผู้สงูอาย ุศาสตร์
เก่ียวกบัภาษาตะวนัออก ศาสตร์ด้านโลจิสตกิส์ ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
บนพืน้ฐานของคตพิจน์ท่ีวา่ “การวิจยัน าการพฒันา” 
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แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยับรูพา พ.ศ.2548-2557 ในส่วนวิสยัทศัน์นัน้ มุ่งให้
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชัน้น า จัดการเรียนรู้และการวิจัยท่ีได้มาตรฐานในระดับ
นานาชาติ โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั ส่วนพนัธกิจนัน้มุ่งผลิตบณัฑิตให้มีคุณลกัษณะเป็น
ผู้น า สง่เสริมการวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้และการวิจยัเชิงบรูณาการ และให้บริการวิชาการแก่สงัคม 
ด้านเปา้หมายของมหาวิทยาลยับรูพานัน้ มุง่พฒันามหาวิทยาลยับรูพาไปสู่มหาวิทยาลยัวิจยั โดยมุ่ง
ให้มีการวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้และการวิจยัเชิงบรูณาการ โดยมุ่งพฒันามหาวิทยาลยัไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัวิจยั โดยมียทุธศาสตร์เน้นการวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้ จดัให้มีทรัพยากรสนบัสนนุการ
วิจยัและการเผยแพร่ผลการวิจยั และก าหนดแผนการวิจยัของมหาวิทยาลยั สร้างระบบจงูใจในการ
ท าวิจัย ด้วยการสร้างนักวิจัยทุกสาขา ทุกระดับ โดยแสวงหาแหล่งทุนและจัดสร รเงินทุนวิจัย        
สร้างบรรยากาศในการวิจยั ปรับหลกัเกณฑ์ด้านการวิจยัให้เกิดความคล่องตวั ก าหนดมาตรฐานให้มี
กาสรวิจยัต่อเน่ืองส าหรับนกัวิจยัท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ จดัทรัพยากรสนับสนุนการวิจยัและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ก าหนดสัดส่วนภาระงานสอน และการวิจัย สนับสนุนให้มีการน าเสนอ
ผลงานวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง  

 กำรปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจ
พเิศษภำคตะวันออก 

ผลการศึกษาสรุปได้ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การลงนามข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เม่ือวันจันทร์ท่ี 21 มกราคม พ.ศ.2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธ์ิ            
ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
บรูพา กับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวนัออก ซึง่ทัง้สองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลงทางวิชาการส่งเสริมและสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง โดยมหาวิทยาลัยบูรพาจะพัฒนาวิชาการ ท าวิจัย      
และสร้างนวัตกรรมส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ในการ
บริหารงานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการขยายตวัด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในพืน้ท่ีเขต
พฒันาพิเศษภาคตะวันออกในด้านการผลิตและพฒันาบุคลากรท่ีมีคณุลักษณะสอดคล้องกับทิศ
ทางการพฒันาประเทศตามแนวทางการสง่เสริม 5 อตุสาหกรรมเปา้หมาย  

ประเด็นต่อมา คือการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สรุปได้ว่า บทบาทของมหาวิทยาลัยบูรพาจากการลงนามความ
ร่วมมือกบัส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก คือ การพฒันาบคุลากร
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และพฒันาทางการศกึษา และมุ่งพฒันามหาวิทยาลยับรูพาให้เป็นมหาวิทยาลยั EEC เพ่ือประสาน
สร้างบคุลากรและปรับสร้างการศกึษาให้เป็นไปตามเปา้หมายของการพฒันาประเทศ  

9.9 พัฒนำกำรของมหำวิทยำลัยบูรพำท่ีไม่ถูกบันทกึไว้ 

จากการสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้ข้อมลูหลกัทัง้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก อาจารย์ท่ีเคยสอน
วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน จ านวน 2 ท่าน กลุ่มท่ีสอง นิสิตวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน    
ท่ีตอ่มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าสถาบนัการศกึษาแห่งนี ้จ านวน 2 ท่าน และกลุ่มท่ีสาม นิสิตท่ี
เคยศึกษาวิทยาลยัวิชาการบางแสน ซึ่งต่อมาได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร (อธิการบดี) มหาวิทยาลัย
บรูพา จ านวน 2 ท่าน กลุ่มท่ี 4 ประชาชนในชุมชนบางแสนท่ีรู้เร่ืองราว ความเป็นมาในอดีตของ
สถาบนัการศกึษาแหง่นี ้รวมทัง้สิน้ 8 ทา่น เก่ียวกบัเร่ืองราว เหตกุารณ์ส าคญัท่ีเก่ียวข้อง เช่ือมโยงกบั
ประวตั ิความเป็นมาของสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ผลการศกึษาสรุปเป็น 4 ประเดน็  ดงัตอ่ไปนี ้

9.9.1 บริบททำงสังคมและบริบททำงกำรศึกษำก่อนที่จะมี “วิทยำลัยวิชำกำร
ศกึษำ บำงแสน”  

ผลการศกึษาในประเด็นนี ้สรุปได้ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก สภาพการศกึษา
ของประเทศไทยก่อนสร้างวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ซึง่แบง่ออกได้ ดงันี ้

 กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำในช่วงก่อนปี 
พ.ศ.2500  

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ในช่วงก่อนปี พ.ศ.2500 นัน้ การเรียนในระดับ
ประถมศกึษาจะเรียนหลกัสตูร 4 ปี คือ ป. 1 – ป. 4 หลงัจากจบ ป.4 จะสามารถเรียนตอ่ระดบัมธัยม
ต้นได้ แต่จะต้องเรียนอีก 6 ปี จึงจะจบมัธยมศึกษาตอนต้น (เทียบเท่า ม.3 ในปัจจุบนั) ผู้ ท่ีจบ
การศึกษามธัยมต้นสามารถเป็นครูสอนโรงเรียนชัน้ประถมศึกษาได้ ถ้าหากนกัเรียนคนใดต้องการ
เรียนต่อระดบัมัธยมปลาย จะต้องเรียนต่ออีก 2 ปี จะจบมัธยมศึกษาปีท่ี 8 เรียกสัน้ ๆว่า ม.8 
(เทียบเท่า ม.6 ปัจจบุนั) ผู้ ท่ีจบ ม.8 จะได้วฒุิการศกึษา ป.ป. (ประกาศนียบตัรประโยคครูประถม 
สามารถสอนระดบัประถมศกึษาได้) ถ้าหากได้วฒุิ ป.ป.แล้ว ต้องการเรียนตอ่อีก 2 ปี ก็จะได้รับวุฒิ
การศกึษา ป.ม. คือ ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม สามารถสอนระดบัมธัยมศกึษาได้  

 รัฐบำลกับกำรขยำยโรงเรียนฝึกหัดครูไปสู่ภูมิภำคในช่วงก่อนปี     
พ.ศ.2500  

ผลการศกึษาสรุปได้วา่ ในชว่งก่อนปี พ.ศ.2500 รัฐบาลจอมพล ป. พิบลูสงคราม 
นายกรัฐมนตรี มีนโยบายขยายการศึกษาให้กว้างขวาง โดยพยายามตัง้โรงเรียนฝึกหัดครูในพืน้ท่ี    
ต่าง ๆ ทัง้ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เน่ืองจากปัญหาทางด้านการศึกษาในช่วงเวลานัน้ คือขาด
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แคลนครูอยา่งหนกั ประกอบกบันโยบายของกระทรวงศกึษาธิการคือ ขยายโรงเรียนฝึกหดัครูให้มาก
ขึน้ เพราะท่ีผ่านมาถือว่ายังมีน้อยมาก เม่ือมีการขยายโรงเรียนให้มากขึน้ ก็ต้องการคนท่ีเป็น        
“ครู” เพ่ือให้สอนนกัเรียนได้ ในช่วงเวลาก่อนปี พ.ศ.2500 นัน้ รัฐบาลได้จดัตัง้โรงเรียนขึน้มาหลาย
แหง่ เชน่ โรงเรียนฝึกหดัครูบ้านสมเด็จ โรงเรียนฝึกหดัครูสวนสนุนัทา และโรงเรียนฝึกหดัครูพระนคร      
เป็นต้น  

 กำรขำดแคลนสถำบันกำรศึกษำท่ีสอนระดับให้ปริญญำในภูมิภำค 

ผลการศึกษาสรุปได้ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การสร้างครู ประเด็นท่ีสอง 
จอมพล ป. พิบลูสงคราม และ พล.อ.มงักร พรหมโยธี ประทบัใจบางแสน ในประเด็นแรกนัน้ สรุปได้
ว่า ในอดีตนัน้ผู้ ท่ีจะรับทุนเล่าเรียนหลวงจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ซึ่งรัฐบาลให้
หน่วยงานส านกังานข้าราชการพลเรือนเป็นผู้ด าเนินการเร่ืองนี ้ในช่วงนัน้ถ้าหากบุคคลใดได้รับทุน
เลา่เรียนหลวง เดนิทางไปศกึษาตอ่ท่ีมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ เม่ือส าเร็จการศกึษากลบัมาจะถือ
ว่าเป็นผู้ มีความรู้ดี พล.อ.มงักร พรหมโยธี และ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็จะเชิญให้มาร่วมแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือคิดหาทางพฒันาการศึกษาในประเทศไทย บทสรุปคือ คณะผู้ ท่ีเข้าประชุมเห็นว่า
ถ้าจะพฒันาสงัคม พฒันาการศกึษา จะต้องพฒันาคนก่อน กล่าวอีกนยัหนึ่ง ท่ีประชมุเห็นว่า จะต้อง
พฒันาคนก่อน จงึก าหนดนโยบายมุง่เน้นการสอนครูให้จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี เพ่ือให้ออกไป
สอนนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ทัง้ในเมืองหลวงและต่างจงัหวัด ซึ่งยังขาดแคลนครูท่ีจบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 

 จอมพล ป พิบูลสงครำม และ พล.อ.มังกร พรหมโยธี ประทับใจ      
“บำงแสน” 

ผลการศกึษาสรุปได้ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การมีบ้านพกัตากอากาศท่ี
เชิงเขาสามมุข ประเด็นท่ีสอง การพฒันาโรงเรียนประชาบาล เป็นโรงเรียนพิบูลบ าเพ็ญ ในประเด็น
แรก สรุปได้วา่ ก่อนปี พ.ศ.2500 สถาบนัการศกึษาท่ีเปิดสอนระดบัให้ปริญญาในประเทศไทยมีเพียง 
4 แห่ง  ไ ด้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเ มือง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลยัแพทย์ศาสตร์ จอมพล ป และ พล.อ.มงักร มีบ้านพกั
ตาอากาศอยู่ท่ีเชิงเขาสามมขุ ใกล้ทะเลบางแสน ซึ่งทัง้สองท่านมกัจะเดินทางมาพกัผ่อน มาหาซือ้ป ู
ปลา อาหารทะเลอย่างอ่ืนเป็นประจ า จึงเกิดความคิดว่าหากมีสถาบนัการศกึษาท่ีเปิดสอนระดบัให้
ปริญญาท่ีบางแสนก็จะดี เพราะตัง้อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพเท่าใดนกั สามารโอนถ่ายบคุลากรไปมาได้
สะดวก อีกทัง้พืน้ท่ีแหง่นีมี้อากาศดี ตดิทะเล ถือวา่บรรยากาศดี 



352 
 

ประเด็นต่อมา คือ การท านุบ ารุงโรงเรียนประชาบาล และเปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียน
พิบูลบ าเพ็ญ สรุปได้ว่าการท่ีทัง้สองท่านเดินทางมาพกัผ่อนท่ีบางแสนบ่อยครัง้ ท่านได้เห็นวิถีชีวิต
ของชาวบ้าน และเห็นโรงเรียนเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง เป็นโรงเรียนประชาบาล มีหลงัคามุงจาก มีครูสอน
ประจ าอยู่ 2 คน ทัง้สองท่านจึงเกิดความคิดท่ีจะพฒันาโรงเรียนแห่งนีใ้ห้ดีขึน้ จอมพล ป. ซึ่ งเป็น
นายกรัฐมนตรี จึงให้ พล.อ.มงักร ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ด าเนินการเร่ืองนี ้
โดยสร้างเป็นอาคาร 2 ชัน้ (ปัจจุบันยังคงใช้อาคารนีอ้ยู่) จากนัน้ได้เปล่ียนช่ือจาก “โรงเรียน
ประชาบาล” เป็น “โรงเรียนพิบูลบ าเพ็ญ” ซึ่งค าว่า “พิบูลบ าเพ็ญ” มาจากนามสกุลของ จอมพล ป 
คือ “พิบูลสงคราม” ส่วนค าว่า “บ าเพ็ญ” แปลว่า “ท าประโยชน์ให้” สรุปความก็คือ โรงเรียนนี ้       
จอมพล ป เป็นผู้ท าประโยชน์ให้ ปรับปรุงให้ดีขึน้ 

9.9.2 กำรสร้ำง “วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน”  

ผลการศึกษาในประเด็นนี ้สรุปได้ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก จอมพล ป.       
พิบลูสงครามกบัแนวคดิขยายการศกึษาไปสู่ภูมิภาค ประเด็นท่ีสอง การยบุโอนวิทยาลยับางแสนเข้า
กบัวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ดงันี ้

 จอมพล ป. พบูิลสงครำม กับแนวคิดขยำยกำรศึกษำไปสู่ภูมิภำค 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ี
จะต้องมีสถาบนัการศกึษาท่ีเปิดการเรียนการสอนในระดบัให้ปริญญาในภูมิภาค จึงได้มอบหมายให้ 
พล.อ.มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการในเร่ืองนี ้ทัง้สองคนเห็น
ตรงกนัวา่สมควรจะสร้างสถาบนัการศกึษาท่ีสอนระดบัให้ปริญญาแห่งแรกในส่วนภูมิภาค โดยสร้าง
ขึน้ท่ีบางแสน ด้วยเหตนีุ ้พล.อ.มงักร จึงด าเนินการหาซือ้ท่ีดินเพ่ือก่อสร้าง ท่านจึงติดตอ่หาซือ้ท่ีดิน
สวนหลวง โดยการพูดคยุกบัชาวบ้าน ผู้น าชุมชน ท่ีอยู่ในย่านบางแสน เม่ือข่าวความต้องการหาซือ้
ท่ีดินเข้าหูคณุนายวอน นภาศพัท์ ภรรยาของหมอชิต ซึ่งเป็นเจ้าของท่ีดินหลายแปลงย่านบางแสน 
โดยเฉพาะท่ีดินติดชายทะเล คณุนายวอนซึ่งรู้จกักบัคณุหญิงโทณวนิกมนตรี ซึ่งรู้จกักบัเจ้าของท่ีดิน
จนเป็นท่ีมาของการยกโฉนดขายท่ีดินทัง้ผืน  

เม่ือ พล.อ.มงักร ตกลงซือ้ท่ีดินซึ่งอยู่ติดกับ “วิทยาลัยบางแสน” แล้ว จึงได้เร่ิม
โค่นต้นมะพร้าว ถางพืชท่ีเติบโตบนท่ีดินผืนนี ้ เพ่ือเตรียมก่อสร้างอาคารเรียน หอนอน โรงอาหาร     
ซึง่ขณะนัน้ยงัไม่มีอาคารเหล่านี ้ซึ่งในขณะนัน้เป็นปี พ.ศ.2498 ยงัไม่มีอาคารอ านวยการ ยงัไม่มีหอ
นอนทัง้ชายและหญิง และยงัไมมี่โรงอาหาร ในขณะเดียวกนั ก็ท าการเปิดรับสมคัรนกัศกึษาพร้อมกนั
ไปด้วย 



353 
 

ในอีกด้านหนึ่ง นิสิตท่ีเรียนอยู่ชัน้ปีท่ี 4 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 
ก าลังจะส าเร็จการศึกษา ดร.สาโรช บวัศรี ได้น ากระดาษขึน้มา 1 แผ่น ขีดเส้นแบ่งเป็น 2 ด้าน 
(ด้านซ้ายและด้านขวา) ด้านหนึ่งเขียนว่า “กรุงเทพ” อีกด้านหนึ่งเขียนว่า “บางแสน” แจ้งนิสิตในชัน้
เรียนว่า วิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสานมิตร จะเปิดวิทยาเขตอีก 2 แห่ง คือ ท่ีปทุมวนั และท่ีบาง
แสน  หากนิสิตคนใดต้องการไปประกอบอาชีพครูท่ีปทมุวนัให้ลงช่ือด้านหนึ่ง นิสิตคนใดต้องการไป
เป็นครูท่ีบางแสน ลงช่ืออีกด้านหนึ่ง จากนัน้วนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2498 นิสิตท่ีสมคัรเข้าเรียนท่ี
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ทัง้อาจารย์ใหม่ต่างเดินทางมายงับางแสน เน่ืองจากวนัรุ่งขึน้คือ
วนัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ.2498 เป็นวนัเปิดเทอมวนัแรก จากนัน้วนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 พล.อ.
มงักร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์
พร้อมทัง้เปิดป้ายวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ประเด็นย่อยต่อมาคือ การก่อสร้างอาคาร
อ านวยการ หอนอน อาคารโภชนาคาร สรุปได้ว่า หลงัจากท่ีท าพิธีเปิดวิทยาลยัวิชาการศึกษา บาง
แสน อยา่งเป็นทางการแล้ว ผู้บริหารสถาบนัการศกึษาได้เร่งสร้างอาคารอ านวยการ หอนอน และโรง
อาหาร รวมถึงเทปนูเช่ือมถึงกนัทัง้หมด โดยใช้เวลาไมเ่กิน 1 ปี การก่อสร้างเสร็จสิน้  

  กำรยุบโอนวิทยำลัยบำงแสนเข้ำกับวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ บำงแสน 

ผลการศกึษาสรุปได้ 3 ประเดน็ยอ่ย ได้แก่ ประเด็นแรก การปะทะทางวฒันธรรม
องักฤษกบัอเมริกนั ผลการศกึษาสรุปได้วา่ แนวคดิในการก่อตัง้วิทยาลยับางแสนนัน้ได้น าเอารูปแบบ
มาจากโรงเรียนอีตัน ประเทศอังกฤษ เป็นโรงเรียนประจ าชายล้วน ผู้ มีส่วนในการผลักดันก่อตัง้
วิทยาลยับางแสน คือ หลวงสวสัดิ์สารศาสตรพุทธิ ซึ่งเป็นนกัเรียนองักฤษ หลงัจากก่อตัง้แล้วได้ให้
อาจารย์สวสัดิ์ ศรีเพ็ญ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลยับางแสน ซึ่งเป็นสถาบนัการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษา ซึ่งอาจารย์สวสัดิ์ ศรีเพ็ญ ก็เป็นนกัเรียนอังกฤษเช่นเดียวกัน แต่ทว่า เม่ือมีการสร้าง
วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ผู้บริหารสถาบนัการศกึษาแห่งนีไ้ด้น าเอาวิธีคิดแบบอเมริกนัเข้ามา
ใช้ในการบริหารการศึกษา กล่าวคือ ดร.ธ ารง บวัศรี รองอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน 
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านการศึกษา จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับในช่วงปี พ.ศ.2498 รัฐบาลได้ขอความช่วยเหลือจากทีม
นกัวิชาการด้านการศกึษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา น าโดย ดร. วิลลิส พี พอร์ทเตอร์ ศาสตราจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า หัวหน้าคณะอาจารย์เดินทางมาวางรากฐานทางการ
ศกึษาให้กบัวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ซึ่งใช้แนวคิด Learning by Doing คือ เม่ือนิสิตเรียน
ภาคทฤษฎีแล้ว ให้มีภาคปฏิบตัิด้วย และด้วยเหตผุลนีเ้องท่ีท าให้เวลาตอ่มามีการโอนโรงเรียนพิบูล
บ าเพ็ญให้เป็นโรงเรียนสาธิต โดยให้นิสิตทางด้านศกึษาศาสตร์ใช้เป็นสถานท่ีฝึกงาน  
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สว่นประเดน็สาเหตขุองการยบุโอนวิทยาลยับางแสนนัน้ สรุปได้ว่า เพราะประสบ
กบัภาวะขาดทนุ กบัอีกเหตผุลหนึ่งคือ มีผู้สมคัรเข้าเรียนตอ่ท่ีวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน อย่าง
ตอ่เน่ืองและมีจ านวนเพิ่มสงูขึน้ตามล าดบั ผู้บริหารสถาบนัฯจึงเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องขยาย
พืน้ท่ีให้กว้างขวางออกไป จึงมีแนวคิดยุบรวมวิทยาลยับางแสน ซึ่งมีเนือ้ท่ีกว่า 60 ไร่ เข้าเป็นส่วน
หนึง่ของวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ในปี พ.ศ.2514 ส่วนการจดัการทรัพย์สินของวิทยาลยับาง
แสนนัน้ เม่ือเวลาผ่านไปผู้ บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้ก่อสร้าง
อาคารและใช้พืน้ท่ีในพืน้ท่ีเดิมของวิทยาลยับางแสนท าประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลยั จึงทุบอาคาร
หลายหลงัและก่อสร้างสิ่งท่ีมีความจ าเป็นมากกว่า ยงัคงเหลืออาคารเก่าแก่ท่ีท าด้วยไม้สกัทองอย่าง
ดีไว้ ปัจจบุนัคือ อาคารอนรัุกษ์ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของคณะพยาบาลศาสตร์ในปัจจบุนั 

9.9.3 กำรจัดตัง้มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยำเขตบำงแสน  

ผลการศกึษาสรุปได้ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก ดร.สาโรช บวัศรี ยืนยนัไม่เร่งรีบ
สูก่ารเป็นมหาวิทยาลยั ประเดน็ท่ีสอง ดร.ธ ารง บวัศรี กบัแนวคดิแยกตวัเป็นอิสระ ดงัตอ่ไปนี ้

  ดร.สำโรช บัวศรี ยืนยันไม่เร่งรีบสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย 
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ดร.สาโรช เห็นว่าวิทยาลัยวิชาการศึกษา มีภารกิจ

แตกต่างจากสถาบันการศึกษาแห่งอ่ืน โดยเฉพาะแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนในกรุงเทพฯ 
เน่ืองจากมีบทบาทหลักในการผลิตครู ดังนัน้ ไม่จ าเป็นต้องเร่งรีบยกระดบัเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
แข่งขนักบัมหาวิทยาลยัอ่ืนในกรุงเทพฯ ภารกิจท่ีส าคญักว่าคือการสร้างความเข้มแข็.ในการผลิตครู
ซึ่งเป็นบทบาทหลกัและจะเป็นจดุแข็งของสถาบนัการศกึษาแห่งนี ้ประเด็นท่ีสอง  การเรียกร้องของ
สมาชิกวิทยาลยัวิชาการศึกษาให้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลยั สรุปได้ว่าหลงัปี พ.ศ.2510 เป็นต้นมา 
ผู้บริหาร อาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษาวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประกอบด้วย 1) วิทยาลยัวิชาการ
ศึกษา ประสานมิตร (บางส่วน) 2) วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน 3) วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
มหาสารคาม 4) วิทยาลยัวิชาการศึกษา พิษณุโลก 5) วิทยาลยัวิชาการศึกษา ทกัษิณ 6) วิทยาลัย
วิชาการศกึษา ปทมุวนั 7) วิทยาลยัวิชาการศกึษา พลศึกษา และ 8) วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางเขน 
(ตอ่มาได้ยบุรวมวิทยาเขตบางเขน ปทมุวนั และพลศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลยัวิชาการศึกษา
ประสานมิตร) ได้ร่วมกนัเรียกร้องให้กระทรวงศกึษาธิการยกฐานะจากวิทยาลยัวิชาการศกึษา สู่การ
เป็น  “มหาวิทยาลยั” ซึ่งผลจากการเคล่ือนไหวเรียกร้อง ในเวลาต่อมาได้มีการยกฐานะสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัขึน้ในปี พ.ศ.2517   
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 ดร.ธ ำรง บัวศรี กับแนวคิดแยกตัวออกเป็นอิสระ 

ผลการศึกษาสรุปได้เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก “ความคิดท่ีแตกต่าง
ระหว่าง ดร.สาโรช บวัศรี กับ ดร.ธ ารง บวัศรี” ประเด็นท่ีสอง หลีกหนีการ “บอนไซ” ประเด็นแรก    
สรุปได้ว่า ดร.สาโรช กับ ดร.ธ ารง นัน้คิดไม่เหมือนกันในบางประการ สิ่งท่ีทัง้สองท่านคิดไม่
เหมือนกันคือ ดร.สาโรช บวัศรี อธิการบดีวิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร ซึ่งท าหน้าท่ีบริหาร
วิทยาลยัวิชาการศึกษา ทัง้ 8 แห่ง ท่านยึดหลกัคิดว่า บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัวิชา
การศกึษาทกุแห่งจะต้องมีความรู้ดจุนกัปราชญ์ และจะต้องเป็นผู้ มีความประพฤติเรียบร้อยดจุผู้ทรง
ศีล ในขณะท่ี ดร.ธ ารง บัวศรี รองอธิการ วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน มีแนวคิดท่ีแตกต่าง      
โดยเห็นว่าบณัฑิตจากวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน จะต้องมีวิสยัทศัน์กว้างไกล ไม่เป็นเสมือน    
“ผู้ทรงศีล” ดงัเชน่ท่ี ดร.สาโรช กลา่วถึง  

ประเด็นต่อมาท่ี ดร.ธ ารง บัวศรี คิดต่างจาก ดร.สาโรช บัวศ รี คือ ถ้าหาก
สถาบนัการศึกษาแห่งนีส้ามารถแยกตวัเป็นอิสระได้ จะส่งผลดีต่อการบริหารงานและการพัฒนา
สถาบนัการศกึษาแหง่นีม้ากกวา่การเป็นสว่นหนึง่ของวิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสานมิตร เพราะจะ
ได้รับงบประมาณเต็มเม็ดเต็มหน่วย อีกทัง้ยงัสามารถตดัสินใจในการบริหารงานได้เอง โดยท่ีไม่ต้อง
แจ้งหรือขออนุมัติจากผู้ บริหารท่ีอยู่ท่ีกรุงเทพฯ ซึ่งถ้าหากผู้ บริหารในส่วนกลางไม่ยินยอมก็ต้อง
ด าเนินการตามนัน้ ดงันัน้ การแยกตวัเป็นอิสระจาก มศว ประสานมิตร จึงเป็นการอปุมาว่าเป็นการ
หลีกหนีการ “บอนไซ” 

9.9.4 กำรจัดตัง้มหำวิทยำลัยบูรพำ  

ผลการศึกษาสรุปได้ 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นแรก การตัง้ช่ือ ตราสญัลกัษณ์ 
ค าขวญั มหาวิทยาลยั ประเดน็ท่ีสอง การวิ่งเต้นน าวาระเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นท่ี
สาม ข้อมลูเก่ียวกบัมหาวิทยาลยับรูพาท่ีถกูลืม ดงันี ้

 กำรตัง้ช่ือ ตรำสัญลักษณ์ ค ำขวัญ มหำวิทยำลัย 
ผลการศกึษาสรุปได้ว่า ก่อนท่ีจะได้ข้อสรุปว่าให้สถาบนัการศึกษาแห่งนีมี้ช่ือว่า 

“มหาวิทยาลยับูรพา” นัน้ ได้มีการถกเถียงกันการก าหนดช่ือสถาบนัแห่งนี ้ซึ่งหลายคนได้เสนอช่ือ
ต่าง ๆ นานา บ้างก็เสนอว่าให้ช่ือ “มหาวิทยาลัยตากสิน” บ้างก็เสนอว่าให้ใช้ช่ือ “มหาวิทยาลัย
เจษฎาบดินทร์” บ้างก็เสนอว่าให้ช่ือ “มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออก” แม้กระทัง่เม่ือน าโครงการจดัตัง้
มหาวิทยาลยัเข้าไปบรรจุไว้ในวาระการประชมุสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ตาม ก็ยงัหาข้อสรุปเก่ียวกับ
ช่ือของสถาบนัแห่งนีไ้ม่ได้ ยงัคงใช้ช่ือว่า มหาวิทยาลยั... (จุด จดุ จดุ) ในท่ีสดุ เม่ือมีการประชมุกัน 
จงึมีมตใิห้ใช้ช่ือวา่ “มหาวิทยาลยับรูพา” มาจากค าว่า “แม่ทพับรูพา” ส่ือความหมายถึง พล.อ.มงักร 
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พรหมโยธี ซึ่งท่านเคยด ารงต าแหน่ง “แม่ทพับรูพา” ซึ่งท่านเคยน าทหารเข้าตอ่สู้กบักองทพัฝร่ังเศส
ท่ีตัง้ฐานทพัในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุ 

ส่วนประเด็นความเป็นมาของตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ บริหารใน
ขณะนัน้ใช้วิธีเปิดโอกาสให้ประชาชนทัง้นอกมหาวิทยาลยัและภายในมหาวิทยาลยัส่งตราสญัลกัษณ์
มาให้พิจารณาซึ่งจะมีรางวัลให้ส าหรับเจ้าของตราสัญลักษณ์ท่ีได้รับเลือก ในช่วงนัน้มีผู้ ส่งตรา
สญัลกัษณ์มาทัง้สิน้กวา่ 200 รูปแบบ แตท่วา่ไมมี่ตราสญัลกัษณ์ของบคุคลใดท่ีได้รับรางวลั ส่วนตรา
สญัลักษณ์ท่ีใช้กันอยู่เป็นการน าเอาข้อดีของผู้ เสนอมารวมเข้าด้วยกัน ด้านคติพจน์มหาวิทยาลัย 
ผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพาได้ขอให้สมเด็จพระสงัฆราช พระอริยวงศาคตยาน ซึ่งท่านมอบหมายให้
เลขาฯน ามาให้ผู้บริหารมหาวิทยาลยั ซึ่งเลขาฯ ได้ยกนิว้ 8 นิว้ ขึน้มานบัให้ตรงกับค าว่า ส ุโข ปัญ 
ญา ป ฏิ ลา โภ เพ่ือแสดงให้เห็นวา่มี 8 ค า ตรงกบัวนัวางศลิาฤกษ์ คือ วนัท่ี 8 เดือน  8 ปี 98 

 กำรเร่งน ำโครงกำรจัดตัง้มหำวิทยำลัยบูรพำเป็น ‘วำระ’ เข้ำพิจำรณำ
ในสภำผู้แทนรำษฎร 

ผลการศึกษาสรุปได้ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก ผู้บริหาร 4 สถาบนัสร้าง
ข้อตกลงร่วมกัน ประเด็นท่ีสอง การขอความช่วยเหลือจากนกัการเมือง ในประเด็นแรก สรุปได้ว่า     
ในระหว่างการน าวาระโครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยัเข้าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัน้ จะต้อง
ด าเนินการในหลายเร่ือง ทัง้การประสานงานกับสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร การประสานงานกับ
นกัการเมืองท้องถ่ิน นกัการเมืองระดบัชาต ิและประสานงานกบับคุคลอ่ืน ๆ เพ่ือผลกัดนัให้โครงการฯ 
ได้เข้าเป็น “วาระการประชมุ” ซึง่สิ่งเหลา่นีย้งัไมเ่คยถกูบนัทกึไว้  

ประเดน็ยอ่ยตอ่มา คือ ผู้บริหารสถาบนัการศกึษาทัง้ 4 แห่ง ได้แก่ มศว บางแสน 
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี มศว พิษณุโลก และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี ได้ร่วมกนัผลกัดนัน า
โครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยัเข้าเป็น “วาระการประชุม” สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้มีการจดัประชุมกัน
หลายครัง้ แต่ปรากฏว่าโครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีได้ผ่านการ
ประชุมไปก่อนโครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยัอีก 3 แห่ง เม่ือผู้บริหาร มศว บางแสน สอบถามไปยัง
รัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยในช่วงเวลานัน้ได้ความว่าผู้ มีอ านาจให้น าโครงการจดัตัง้ดงักล่าวเข้า
วาระการประชุมสภาฯเพียงโครงการเดียวก่อน คือ โครงการจัดตัง้มหาวิทยาลัยเทคโนโล ยีสุรนารี 
จงัหวดันครราชสีมา ขณะนัน้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวัด
นครราชสีมา คือ พล.อ.ชาตชิาย ชณุหะวณั   

 สถำนที่ส ำคัญในอดีต 
ผลการศึกษาสรุปได้ 8 ประเด็น ได้แก่  ประเด็นแรก พระพุทธภควันศาสดา 

มหาวิทยาลัยบูรพาภิมงคล ประเด็นท่ีสอง “สวนเกษม” ประเด็นท่ีสาม “วงเวียน 29 กรกฎาคม” 
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ประเด็นท่ีส่ี “วงเวียน 42 ปี” ประเด็นท่ีห้า “ถนนมะพร้าว” ประเด็นท่ีหก “ถนนชงโค” ประเด็นท่ีเจ็ด 
“ศาลาไทยออยล์” ประเดน็ท่ีแปด ต านานท้าวมงคลสินธุ์ 

อภปิรำยผลกำรวิจัย 

จากการศกึษาเร่ือง “พฒันาการของมหาวิทยาลยับรูพาท่ีปรากฏในส่ือสิ่งพิมพ์” ผู้วิจยัมี
ประเดน็ท่ีจะน ามาอภิปรายผล ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลการศึกษาพบว่าในช่วงก่อนปี พ.ศ.2500 นัน้ บริบททางสงัคมในประเทศไทย
ขาดแคลนครูผู้สอน ทัง้ขาดแคลนโรงเรียนในภมูิภาค ในขณะท่ีประชาชนมีความต้องการเรียนหนงัสือ
มากขึน้ เพราะเช่ือวา่เรียนจบแล้วจะได้รับราชการ เป็นเจ้าคนนายคน โดยเฉพาะการขาดแคลนครูท่ีมี
วฒุิปริญญาตรี รัฐบาลจึงก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัครู และให้หม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ ตัง้โรงเรียนฝึกหดั
ครูชัน้สูงขึน้ท่ีถนนประสานมิตร ริมคลองแสนแสบ เพ่ือด าเนินการเร่งผลิตครู ท่ีขาดแคลนในช่วงนัน้ 
จากนัน้ได้ยกฐานะโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงูขึน้เป็นวิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสานมิตร ท าหน้าท่ีผลิต
ครูให้ไปสอนในโรงเรียนทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดงัผลการศึกษาท่ีระบุว่าการจะพัฒนา
ประเทศนัน้จะต้องพัฒนาคนเสียก่อน คือ ท าคนให้มีคุณภาพเสียก่อน เพ่ือให้คนท่ีมีคุณภาพจบ
การศึกษาออกไปสอนคนอ่ืนได้ ปรากฏการณ์นีอ้ธิบายด้วยแนวคิดการพัฒนาการศึกษาท่ีระบุว่า
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาคน การพัฒนาคนเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา
ประเทศ ซึง่จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากคนในสงัคมหลายฝ่าย ไม่เพียงเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ
เพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนท่ีมีศกัยภาพสูง ทัง้ด้าน
ความคล่องตัวและการบริหารจัดการ ประกอบกับผลการศึกษาบริบททางสังคมก่อนท่ีจะเปิด
วิทยาลยัวิชาการศกึษา มีการรุกรานจากประเทศต่างๆ ทัง้ประเทศกลุ่มยุโรป และประเทศในเอเชีย 
ซึง่การท่ีคนไทยยงัขาดการศกึษา ส่ือสารภาษาองักฤษไม่ได้ โดยเฉพาะการอ่านหนงัสือไม่ออก เขียน
หนงัสือไม่ได้ย่อมเสียเปรียบชาวต่างประเทศมากขึน้ไปอีก รัฐบาลในช่วงเวลานัน้ตระหนกัถึงความ
จ าเป็นท่ีต้องเร่งให้คนไทยได้รับการศึกษา จึงเกิดโรงเรียนตามมาหลายแห่งทัง้ส่วนกลางและส่วน
ภมูิภาค เม่ือมีโรงเรียนเพิ่มมากขึน้ ก็ต้องเร่งผลิตครูให้มากขึน้ตามไปด้วย  

ผู้ น าในช่วงเวลานัน้เห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีต้องน าเอาแนวคิดการพัฒนาจาก
ตา่งประเทศเข้ามาพฒันาการศกึษาในประเทศไทย เพราะประเทศในแถบยโุรป อเมริกามีการพฒันา
การศึกษามาก่อนประเทศไทย โดยเฉพาะสงัคมอเมริกันท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศกึษา
มากกว่าหลายประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เห็นได้จากการท่ี รัฐบาลในช่วงก่อนปี พ.ศ.2500 
ขอความช่วยเหลือจากคณะอาจารย์ทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า (Indiana 
University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้มาวางแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้กับวิทยาลัยวิชา
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การศึกษา บางแสน คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่าเห็นว่าหลังจากท่ีผู้ เรียนได้เรียน
ภาคทฤษฎีแล้ว จ าเป็นต้องน าความรู้จากภาคทฤษฎีมาปฏิบตัิจริง ภายหลงัจึงมีเปล่ียนแปลงโดยให้ 
“โรงเรียน พิบลูบ าเพ็ญ” มีสถานะเป็น “โรงเรียนสาธิต” ในสงักดัวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน 
ทัง้นี ้เพ่ือให้นิสิตท่ีเรียนจบทางด้านการศกึษาจากวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ในช่วงเวลานัน้ได้
ใช้ความรู้ท่ีได้เรียนมาได้ปฏิบตัิเป็นอาจารย์ฝึกสอน ปรากฏการณ์นีอ้ธิบายได้ด้วยแนวคิดเก่ียวกับ
การพฒันาการศึกษา ดงัท่ี ชูศรี สนิทประชากร (2534) กล่าวว่า วิธีการหนึ่งในการพัฒนาคณุภาพ
การศกึษาคือ การทดสอบการสอนแบบสาธิต คือ การท่ีครูได้ท าให้ดเูป็นตวัอย่างซึ่งการจะท าเช่นนีไ้ด้ 
ครูหรือผู้สาธิตจะต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เตรียมแนวการสอนท่ีจะท าการสาธิตพร้อมทัง้
จดัเตรียมอปุกรณ์ให้พร้อม ส่วนการท่ีครูจะต้องท าสอบด้วยการท าการสอนจริงหน้าชัน้เรียนนัน้ เป็น
การสาธิตท่ีเรียกว่า ครูสาธิตการสอนเพียงคนเดียว ซึ่งซันด์ และ โทรบริดจ์(Sund and 
Throwbridge,1973,p.117) ได้ระบุว่า ประเภทของการสาธิตคนเดียวนี ้ครูผู้ สอนจะต้องศึกษา
บทเรียนให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อนจะท่ีท าการสาธิตให้นกัเรียนด ูประกอบกบัจะต้องเตรียมอปุกรณ์ให้
พร้อมท่ีจะด าเนินการสาธิตการสอน และหากมีเวลาควรทดลองการสาธิตดกู่อนท่ีจะท าการสาธิตจริง 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสอนแบบสาธิตท่ีเป็นการสาธิตเพ่ือช่วยอธิบายเนือ้หาท่ียากให้
เข้าใจได้ง่ายขึน้ ซึ่งครูผู้สาธิตจะต้องสงัเกตนกัเรียนในชัน้เรียน หลงัจากสาธิตเสร็จสิน้แล้วจะต้องมี
การสรุปผลการสาธิตในตอนท้าย จะเห็นได้ว่า การท่ีรัฐบาลได้ยกฐานะจากโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สูง
เป็น วิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสานมิตร นัน้ แนวคิดการพฒันาการศกึษาได้มุ่งเน้นพฒันาคนเป็น
หลกั การท่ีเร่งพฒันาคนให้ส าเร็จการศึกษาทัง้ระดบัประถม มธัยมในช่วงเวลานัน้ได้เกิดปัญหาขึน้
บางประการ คือ มีนกัเรียนสอบไล่ตกจ านวนมาก เกิดปัญหาการขาดแคลนครู โรงเรียนมีไม่เพียงพอ 
รัฐบาลในช่วงเวลานัน้จึงแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างโรงเรียนเพิ่มขึน้ ผลิตครูเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะค รูท่ีมี
วฒุิปริญญาตรี จึงเกิดวิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสานมิตร ขึน้ จากนัน้อีก 2 ปี คือ พ.ศ.2498 จึงได้
ขยายสถาบนัการศกึษาท่ีเปิดสอนถึงในระดบัให้ปริญญาเพิ่มขึน้อีก 2 แหง่คือ วิทยาลยัวิชาการศกึษา 
ปทุมวนั ซึ่งอยู่ในกรุงเทพ และวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอน
ถึงระดบัให้ปริญญาท่ีอยู่ในภูมิภาค เรียกได้ว่า เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนถึงระดบัให้ปริญญา
เป็นแห่งแรกในภูมิภาคของประเทศไทย ด าเนินการโดย พล.อ.มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งท่านรับนโยบายมาจากจอมพล ป พิบลูสงคราม นายกรัฐมนตรีในช่วงเวลา
นัน้ จากนัน้จงึมีการก่อตัง้วิทยาลยัวิชาการศกึษาอีกหลายแห่งในภูมิภาค เหตผุลส าคญัประการหนึ่ง
คือ ต้องการให้เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีสกัดกัน้มิให้นักเรียนในภูมิภาคแห่เข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ      
ซึ่งขณะนัน้มีมหาวิทยาลยัเพียง 5 แห่ง ท่ีเปิดสอนในระดบัให้ปริญญา ทัง้ 5 แห่ง ตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ 
ปร ะกอบ ด้ วย  จุฬ าล งก ร ณ์มหาวิ ทยาลัย  มหาวิ ทยาลัยธ ร รมศาสต ร์ และกา ร เ มื อ ง 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ เม่ือรัฐบาล
ต้องการขยายสถาบันการศึกษาออกไปสู่ภูมิภาคมากขึน้ โดยให้มีวิทยาเขตของวิทยาลัยวิชา
การศกึษา ประสานมิตร เพิ่มขึน้อีกหลายแห่ง ทัง้ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมี
จดุประสงค์เดียวกันคือ ต้องการผลิตครูให้ออกไปสอนนกัเรียนให้มากขึน้  เพราะบริบททางสงัคมใน
ชว่งเวลานัน้ขาดแคลนครูท่ีมีวฒุิปริญญาตรี  

2. ผลการศึกษาท่ีได้จากการวิจัยเอกสารจากส่ือสิ่งพิมพ์กล่าวถึงอาจารย์รุ่นแรกท่ี
เดินทางมาบรรจเุข้าเป็นอาจารย์ประจ าสอนท่ี “วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” มี 7 ท่าน แตไ่ม่มี
การบนัทึกรายช่ืออาจารย์ทัง้หมดไว้ ผู้ วิจัยได้ค้นหาภาพของอาจารย์ทัง้ 7 ท่านจากส่ือเอกสาร
ประวัติศาสตร์ พบภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพถ่ายขาวด า เขียนไว้ว่า “อาจารย์รุ่นแรกวิทยาลัยวิชา
การศึกษา บางแสน” จากนัน้ได้น าเอาภาพดงักล่าวไปสอบถามผู้ ให้ข้อมูลหลกั (Key Informants)   
ซึ่งเป็นนิสิต “วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน รุ่น 1” พบว่าสามารถจดจ าช่ือ และนามสกุลของ
อาจารย์ทกุท่านในภาพ (ภาพ 5.16) ได้ทัง้หมด แสดงให้เห็นว่าข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึก
ชว่ยท าให้งานวิจยัชิน้นีส้มบรูณ์มากขึน้ ประกอบกบัข้อมลูบางประการท่ีนิสิต เจ้าหน้าท่ี และอาจารย์
มหาวิทยาลยับรูพาพบเห็นเป็นประจ านัน้ไม่มีบนัทึกไว้ในเอกสาร หลายคนไม่รู้ท่ีมาท่ีไปของสถานท่ี
ประวตัศิาสตร์ ซึง่จากการสมัภาษณ์เชิงลกึนัน้ได้ท าให้ข้อสงสยัหลายประการเกิดความกระจ่างชดัขึน้ 
เชน่ “สวนเกษม” ซึง่เป็นสวนท่ีนิสิตคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์เรียกขานกนัเป็นประจ านัน้มี
ท่ีมาท่ีไปอย่างไร ผู้ ให้ข้อมลูหลกัเล่าให้ฟังว่า ค าว่า “เกษม” มาจากค าว่า เกษม จาติกวณิช ซึ่งท่าน
เคยเป็นนายกสภามหาวิทยาลยับรูพา และเคยด ารงต าแหนง่กรรมการอ านวยการบริษัท “ไทยออยล์” 
จ ากดั ทา่นได้ให้บคุลากรในสงักดัของทา่นจ านวนมากเดินทางมาไถพรวนดิน ปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีแห่ง
นี ้จงึตัง้ช่ือสวนแหง่นีว้า่ “สวนเกษม”  

หรือตวัอย่าง “ถนนชงโค” ซึ่งเป็นถนนท่ีผ่านหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา      
ซึง่ใช้อาคารร่วมกบัคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณะโลจิสติกส์ผ่านไปยงัอาคารส านกัหอสมดุ
นัน้ เป็นช่ือของต้นไม้ท่ีช่ือว่า “ต้นชงโค” ซึ่งในอดีตนัน้ก านนั ชาวบ้าน นิสิตวิทยาลยัวิชาการศึกษา 
บางแสน และอาจารย์ช่วยกนัขุดดินจากท่ีนาข้างๆ ขึน้มาถมเป็น “คนันา” เพ่ือใช้เดินและข่ีรถไปมา 
เรียกว่า “ถนนมิตรสมัพนัธ์” เป็นถนนเช่ือมระหว่างท่ีดอนกับท่ีนา ต่อมาผู้บริหารสถาบนัการศึกษา
แหง่นีไ้ด้ปลกูต้นชงโคไว้เป็นแถว แตปั่จจบุนัเหลืออยูเ่พียง 2 ต้น มีการปลกูต้นไม้ประเภทอ่ืนเรียงเป็น
แถวยาวแทน อย่างไรก็ตาม ยงัคงมีปา้ย “ถนนชงโค” อยู่  หรือแม้กระทัง่ “ศาลาไทยออยล์” ท่ีอยู่ใน 
“สวนนนัทนาการ” มีท่ีมาจาก นายเกษม จาติกวณิช ซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัท “ไทยออยล์” จ ากดั ได้ให้
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาของท่านมาปรับปรุงให้สวยงาม และสร้างศาลาให้นิสิตได้ใช้ประโยชน์ไว้ เรียกว่า 
“ศาลาไทยออยล์” เป็นต้น ซึง่ผู้วิจยัไมพ่บวา่มีการบนัทกึสิ่งเหลา่นีไ้ว้ในส่ือสิ่งพิมพ์ ข้อมลูท่ีได้จากการ
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สมัภาษณ์เชิงลกึนีจ้งึเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาเก่ียวกบัประวตัแิละพฒันาการของสถาบนัการศกึษา
แห่งนีท่ี้เคยใช้ช่ือว่า “วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน” มา 18 ปี จากนัน้เปล่ียนมาใช้ช่ือว่า 
“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน” อีก 16 ปี ก่อนท่ีจะเปล่ียนมาใช้ช่ือว่า 
“มหาวิทยาลยับรูพา” 29 ปี (ปัจจบุนั พ.ศ.2562)  

3. ผลการศกึษาท่ีได้จากการวิจยัเอกสารท่ีมีบนัทึกไว้ว่า มีนิสิตวิทยาลยัวิชาการศกึษา
รุ่นแรก จ านวน 42 คน บ้าง ขณะท่ีข้อมลูบางแห่งระบวุ่า นิสิตวิทยาลยัวิชาการศกึษารุ่นแรก 41 คน 
อาจารย์ 7 คน ซึง่เป็นตวัเลขท่ีไมต่รงกนันัน้ จากการสมัภาษณ์เชิงลกึนิสิตรุ่น 1 พบว่าเดิมทีเดียวนัน้มี
นิสิตรุ่นแรก จ านวน 42 คน หลงัจากเข้าเรียนไม่นาน มีนิสิตลาออกในภาคการศกึษาแรก 1 คน มีช่ือ
วา่ นายอภิรมย์ พิรมพละ จงึเหลือนิสิต 41 คน จากนัน้มีนิสิตลาออกอีก 2 คน มีช่ือว่า นายภิญโญ ศรี
จ าลอง และ ม.ล.ผาสกุ สบุรรณ ท าให้เหลือนิสิต 39 คน (เม่ือเรียนถึงชัน้ปีท่ี 2 มีนิสิตจากวิทยาลยั
วิชาการศกึษา ปทมุวนั จ านวน 4 คน เป็นหญิงล้วน ย้ายเข้ามาเรียนท่ี วศ บางแสน ทัง้ 4 คน มีช่ือว่า 
น.ส.อศัสร จนัทร์ผ่อง น.ส.วนิดา วฒันสขุ น.ส.วนัเพ็ญ กุลธรรม และ น.ส.ปราณี เล็บครุฑ) รวมเป็น 
43 คน ส่วนข้อมูลท่ีระบุว่า มีนิสิตรุ่นแรกส าเร็จการศึกษาจ านวน 35 คนนัน้ หมายถึง ส าเร็จ
การศกึษาระดบัปริญญาตรี ซึ่งใช้เวลาเรียน 4 ปี เน่ืองจากระเบียบการศกึษาก าหนดว่า หากนิสิตคน
ใดเกรดเฉล่ียสะสมไมถ่ึง 2.20 ไมส่ามารถเรียนตอ่ปี 3 และปี 4 ได้ จะได้รับวฒุิการศกึษาอนปุริญญา 
เรียกวา่ “อนปุริญญาการศกึษา” ใช้อกัษรยอ่วา่ “อ.กศ.” จงึมีนิสิตจ านวนหนึง่ได้รับวฒุิการศกึษานี ้

4. ผลการศกึษาในประเด็น พฒันาการของมหาวิทยาลยับรูพาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.
2544-2554) สรุปได้ว่า มีการพัฒนาทางวิชาการ โดยการน าเอาระบบออนไลน์เข้ามาใช้ใน
มหาวิทยาลัยบูรพา ทัง้ใช้ในกิจการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย ใช้ในกิจการส านักคอมพิวเตอร์     
และใช้ในกิจการอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลยั กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้บริหารมหาวิทยาลยับูรพาตระหนกัถึง
ความจ าเป็นและความส าคัญของการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัยบูรพา           
ซึ่งบุคลากร นิสิต สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้สะดวกและรวดเร็ว ปรากฏการณ์ท่ี
เกิดขึ น้ นี ส้ามารถอธิบายด้วยทฤษฎีเทคโนโลยีการส่ือสารเป็นตัวก าหนด  (Technologies 
Determinism Theory of Media) ซึ่งมีแนวคิดหลกั (Main Concept) ระบวุ่า เทคโนโลยีการส่ือสารท่ี
เจริญก้าวหน้านัน้มีอิทธิพลตอ่การก าหนดคา่นิยมและเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในสงัคม ทัง้ระดบั
ปัจเจกบุคคล ระดบักลุ่ม ระดบัสังคม การท่ีผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาได้น าเอาเทคโนโลยีการ
ส่ือสารท่ีทนัสมยั พร้อมกบัพฒันาระบบอินเทอร์เน็ตท่ีทนัสมยันัน้ได้ส่งผลให้นิสิต บคุลากร สามารถ
ใช้เครือข่ายการส่ือสารท่ีทันสมยัของมหาวิทยาลยัในการสืบค้นข้อมูล การติดต่อส่ือสารกับบุคคล
หรือหนว่ยงานอ่ืนได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
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ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตวัก าหนดมีความพยายามท่ีจะเช่ือมโยงกนัระหว่างศกัยภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในยุคนัน้ ๆ ท่ีจะต้องเช่ือมโยงกบัโครงสร้างของสงัคมในยคุนัน้ 
ทฤษฎีนีส้ามารถอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมในยุคท่ีผู้บริหารมหาวิทยาลยับูรพาน าเอา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาใช้ในงาน ทัง้น ามาใช้ในงานส านักหอสมุด งานแผนกอ่ืน ๆ ส านัก
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น สิ่งท่ีเกิดขึน้นีส้อดรับกับแนวคิดของเดนนิส แมคเควล (2001) ท่ีระบุว่า  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือและกลไกพืน้ฐานของสังคม ซึ่งเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงไปนัน้มีผลต่อพฤติกรรมของคนในสงัคม การน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเข้ามาใช้ในสงัคม
มหาวิทยาลยับรูพาจงึมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของประชาคมชาวมหาวิทยาลยับรูพาให้ทนั
ตอ่ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ภายนอกมหาวิทยาลยั เพ่ือให้สอดรับกับการปรับตวั การเปล่ียนแปลงของ
องค์กรภายนอกตามสมยันิยม   

หากน าแนวคิดของมาร์แชล แม็คลูฮัน ซึ่งเป็นนักวิชาการแห่งส านักโตรอนโตท่ีถูก
กล่าวถึงมากบุคคลหนึ่ง เขามีทัศนะต่อเทคโนโลยีการส่ือสารในทางบวก โดยมองว่าการพัฒนา
เทคโนโลยีการส่ือสารนัน้จะท าให้คนเราขยายประสบการณ์ชีวิตได้มาก เพราะใช้เทคโนโลยีการ
ส่ือสารท่ีทนัสมยั ทัง้การเปิดรับส่ือท่ีทนัสมยั และการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งท่ีท า
ให้ประสบการณ์ของมนุษย์แผ่กว้างขวางขึน้ เพราะท าให้มนุษย์ได้รับรู้ข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆท่ี
เกิดขึน้ในหลายสถานท่ีบนโลกใบนี ้โดยเฉพาะส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ท่ีเรียกว่า 
“หมู่บ้านโลก” (Global Village) ท าให้คนจ านวนมากรับรู้เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในโลกภายในระยะเวลา
อนัรวดเร็วหรือในระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกนัมากนกั ถึงแม้วา่ตา่งคนตา่งอาศยัอยู่คนละซีกโลกก็ตามซึ่ง
ความห่างไกลในทางกายภาพนีไ้ม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือเทคโนโลยีการ
ส่ือสารแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี ้การน าเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาใช้ในกิจการภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพาจึงเป็นการขยายประสบการณ์ของนิสิต บุคลากร อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา      
ซึ่งพวกเขาเหล่านัน้สามารถใช้เทคโนโลยีการส่ือสารสืบค้นข้อมลู ส่งข้อมูล และจัดการกับข้อมูลได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่การมีเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีด้อยกวา่  

5. ผลการศกึษาพบว่าพืน้ท่ีของ “วิทยาลยับางแสน” ซึ่งเดิมทีมีพืน้ท่ีกว่า 60 ไร่ ตัง้แต่
บริเวณ “ถนนลงหาดบางแสน” ซึ่งปัจจุบนัเป็นท่ีตัง้คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บรูพา ทอดยาวมาจนถึงคณะสาธารณสขุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มาจนถึง
บริเวณส านักคอมพิวเตอร์ และบริเวณพืน้ท่ี  “วิทยาลัยนานาชาติ” ก่อสร้างหอพักภายใน
มหาวิทยาลยัเพ่ือให้นิสิตได้พกัอาศยันัน้ เป็นพืน้ท่ีสงูกวา่ท่ีดนิบริเวณท่ีจดัตัง้ “วิทยาลยัวิชาการศกึษา 
บางแสน” ดงัเชน่ท่ีผู้ให้ข้อมลูหลกักล่าวว่า ในอดีตนัน้นิสิตวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ได้อาศยั
อาคารเรียน หอนอน โรงอาหาร ของ “วิทยาลยับางแสน” ซึง่เป็นโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาท่ีก่อตัง้ขึน้
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ในปี พ.ศ.2497 รัฐบาลออกแบบให้เป็นโรงเรียนประจ า หรือเรียกกันง่าย ๆ ว่า “โรงเรียนกินนอน”          
โดยมุ่ งหวังสร้างคนท่ีมีความ รู้  มีบุคลิกภาพดี ซึ่ ง ไ ด้ยึดถือต้นแบบมาจากโรง เ รียนอีตัน               
(Eton College) ซึ่งเป็นโรงเรียนมธัยมช่ือดงัแห่งหนึ่งของประเทศองักฤษ ท่ีรับเฉพาะนิสิตชายเข้า
เรียน ในช่วงเวลาดงักล่าวกระทรวงศกึษาธิการต้องการสร้างคนท่ีมีลกัษณะเช่นนัน้ ส่วนพืน้ท่ีซึ่งเป็น 
“สวนหลวง”ของกรมหม่ืนพิชิตปรีชากร ท่ี พล.อ.มงักร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ 
ซือ้มาเพื่อสร้างวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน นัน้มีลกัษณะเป็นท่ีนา มีน า้ท่วมขงั ดงัผลการศกึษา
ท่ีนิสิตวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน รุ่นท่ี 1 ซึ่งเข้าเรียนท่ีสถาบนัการศกึษาแห่งนีใ้นปี  พ.ศ.2498 
กล่าวว่า ในอดีตนัน้การเดินทางจาก “วิทยาลยับางแสน” มายงั “วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” 
นัน้จะต้องเดินผ่านท่ีนา ซึ่งตอ่มาชาวบ้าน นิสิต อาจารย์ และผู้น าท้องถ่ินช่วยกนัขุดดินจากท้องนา
มาถมเป็น “คันนา” เพ่ือให้นิสิต อาจารย์ ใช้เป็นถนนเดินและข่ีรถจักรยานไปยังวิทยาลัยวิชา
การศึกษา สอดรับกับนิสิตวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน อีกบคุคลหนึ่งซึ่งได้บนัทึกไว้ว่า “ในช่วง
แรกท่ีเข้าเรียนท่ีสถาบนัการศึกษาแห่งนีน้ัน้เราอยู่กันท่ามกลางความแร้นแค้น ขัดสน แม้หนึ่งปีให้
หลงัจากนัน้ พวกเราจะย้ายข้ามฟากมายงับริเวณสถานท่ี ณ ปัจจุบนันีก็้ตาม ก็ยงัคงขาดแคลนไป
เสียทกุอยา่ง”  

เม่ือขดุดนิขึน้มาถมจนเป็นคนันาแล้ว หนว่ยงานท้องถ่ินได้น ารถไถมาไถกลบดินให้เรียบ 
พร้อมกับบดดินให้แน่น เพ่ือท าเป็นถนนเผ่ือไว้ส าหรับรถวิ่ง ถนนนีเ้ดิมทีมีช่ือว่า “ถนนพันธมิตร”        
เป็นการตัง้ช่ือถนนให้เป็นมงคลเพื่อเตือนใจให้ตระหนกัว่า “วิทยาลยับางแสน” กบั “วิทยาลยัวิชาการ
ศึกษา บางแสน” นัน้ เป็นพันธมิตรต่อกัน แต่ทว่าผู้บริหารรุ่นต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็น “ถนนชงโค” 
เน่ืองจากได้ปลกูต้น  “ชงโค” ไว้ริมถนนสายนีจ้ านวนมาก (ปัจจุบนัเหลืออยู่เพียง 2 ต้น) ถนนสายนี ้
ทอดยาวจากหน้าทางเข้า “ส านักหอสมุด” ผ่านอาคารคณะโลจิสติกส์ ซึ่งใช้พืน้ท่ีร่วมกับคณะ
รัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาในปัจจบุนั ความข้างต้นนีส้อดรับกบัข้อมลูท่ี
ระบวุา่ ในอดีตท่ี พล.อ.มงักร พรหมโยธี ต้องการสร้าง “วิทยาลยับางแสน” นัน้ พล.อ.มงักร ได้ยืมเงิน
ของกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ านวน 951,400 บาท ประกอบกบักรมสามญัศกึษาได้อนุมตัิเงิน
บ ารุงการศึกษาให้อีก 8,830 บาท รวมเป็น 960,230 บาท เพ่ือน าไปซือ้ท่ีดิน “ดอนมะสัง”            
สร้าง “วิทยาลยับางแสน” แสดงให้เห็นว่าพืน้ท่ีของวิทยาลัยบางแสนนัน้เป็นท่ีดอนอยู่สูงกว่าพืน้ท่ี 
“วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” ข้อมลูข้างต้นสอดรับกบัค าให้สมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมลูหลกัซึ่งเป็น
นิสิตวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน รุ่นท่ี 1 ท่ีกล่าวว่า ในช่วงท่ีเตรียมพืน้ท่ีส าหรับด าเนินการ
ก่อสร้างคณะวิศวกรรมศาสตร์นัน้ ผู้บริหารสถาบนัการศกึษาแห่งนีไ้ด้ใช้รถสิบล้อขนาดใหญ่บรรทุก
ดินจ านวนมากถมท่ีดินในพืน้ท่ีแห่งนี ้เพ่ือจะก่อสร้างอาคารเรียนและจัดสรรพืน้ท่ีใ ห้สวยงาม          
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แสดงย า้ให้เห็นว่าพืน้ท่ี“หลวงหลวง” ท่ี พล.อ.มงักร ซือ้มาจากกรมหม่ืนพิชิตปรีชากรนัน้ไม่ใช่ท่ีดอน 
แตส่ว่นใหญ่เป็นท่ีราบลุม่ 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย 

ผู้ วิจัยแบ่งการเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัยชิน้นี อ้อกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีหนึ่ง 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ส่วนท่ีสอง ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยใน
อนาคต ดงันี ้

ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. ผลการศึกษาเก่ียวกับความเป็นมาของการจัดตัง้สถาบนัการศึกษาแห่งนีพ้บว่า 

บุคคลท่ีมีบทบาทในการก่อตัง้สถาบนัการศึกษาแห่งนีคื้อ พล.อ.มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในช่วงนัน้ ท่านมีบทบาทในการหาซือ้ท่ีดิน “สวนหลวง” แห่งนี ้จากนัน้ให้
ด าเนินการจดัสร้าง “วิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน” (วศ.บางแสน) ท่ีเปิดสอนระดบัให้ปริญญา
แห่งแรกในภูมิภาคของประเทศไทย ตามนโยบายของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีท่ี
ต้องการขยายการศกึษาไปสูภ่มูิภาค หลงัการสร้าง วศ.บางแสน ส าเร็จ พล.อ.มงักร เป็นผู้ เดินทางมา
เป็นประธานในพิธีเปิดปา้ย “วิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน” และเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารเรียนแห่งนีใ้นปี พ.ศ. 2498 อีกทัง้ยงัเป็นผู้ ท่ีให้การสนบัสนนุสถาบนัแห่งนีเ้สมอมา ทว่าเม่ือ
พิจารณาการสดดีุ พล.อ.มงักร อย่างเป็นรูปธรรมจะพบว่าแทบจะไม่มีปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง 
“รูปปัน้” เพ่ือให้คนรุ่นต่อมาได้ระลึกถึงคณุูปการท่ีท่านท าไว้ให้กับสถาบนัการศึกษาแห่งนี ้หรือการ
สดดีุด้วยวิธีการอ่ืน ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะวา่ควรมีการสดดีุ พล.อ.มงักร พรหมโยธี ให้ปรากฏชดั 

2. จากผลการศกึษาในประเด็นการจดัตัง้มหาวิทยาลยับรูพาท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิง
ลึก เก่ียวกบั “คติพจน์” ของมหาวิทยาลยั ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพาในอดีตได้เดินทางไปขอให้
สมเด็จพระญาณสงัวร (สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรินายก) องค์ท่ีเสียชีวิตไปเม่ือวนัท่ี 24 
ตลุาคม พ.ศ.2556 ตัง้คติพจน์ของมหาวิทยาลยั ซึ่งสมเด็จพระสงัฆราชได้ขอวนัจดัตัง้มหาวิทยาลยั
แห่งนี ้ผู้บริหารฯได้ให้วันท าพิธีวางศิลาฤกษ์สถาบนัการศึกษาแห่งนี ้คือวันท่ี 8 เดือน 8 ปี 2498  
(วนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498) ต่อมาสมเด็จพระสังฆราชได้ให้พระเลขาฯน าเอกสารกระดาษ A4      
ท่ีสมเด็จพระญาณสงัวร (สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัขปริณายก) เขียนด้วยดินสอด้วยลายมือ
ของท่านเอง มีข้อความว่า “สโุข ปญฺญา ปฏิลาโภ” (8 พยางค์) ซึ่งพระเลขาฯแปลให้ฟังว่า “ความได้
ปัญญาท าให้เกิดสขุ” (8 พยางค์) พร้อมกบัยกนิว้ขึน้มานบัให้ดวู่าคติพจน์ท่ีสมเด็จพระสงัฆราชเขียน
ให้นัน้มี 8 พยางค์ (เชน่เดียวกนัคตพิจน์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ท่ีว่า “สิกขา 
วิรุฬหิ สมปตตา” แปลวา่ “การ ศกึ ษา คือ ความ เจริญ งอก งาม” มี 8 พยางค์เชน่เดียวกนั)    
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หลงัจากได้คตพิจน์มาแล้ว ผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพาในช่วงนัน้ คือ รองศาสตราจารย์
เชาวน์ มณีวงษ์ ได้น ามาจัดท าป้ายบอกช่ือมหาวิทยาลัย พร้อมตราสัญลักษณ์ ซึ่งมีคติพจน์อยู่
ด้านลา่งตราสญัลกัษณ์ มีข้อความว่า “สโุข ปญฺญา ปฏิลาโภ” พร้อมกบัมีภาษาไทยก ากบัว่า “ความ
ได้ปัญญา ท าให้เกิดสุข” หลังจากท าป้ายเสร็จสิน้ ต่อมาได้มีหนังสือราชการส่งมายังผู้ บริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา ข้อความในหนังสือฉบับนีมี้ค าว่า “สุ โข ปญฺ ญา ป ฏิ ลา โภ” ทว่าเขียนเป็น
ภาษาไทยว่า “ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข” ซึ่งมีเพียง 7 พยางค์ รองศาสตราจารย์เชาวน์ มณีวงษ์ 
กล่าวว่า หลังจากท่ีท่านพ้นจากต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว มีการดึงค าว่า “ท า” 
ออกไป จงึปรากฏให้เห็น ดงัภาพ 9.1 

ภาพ 9.1 
แสดงคตพิจน์มหาวิทยาลยับรูพา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ถ่ายโดยผู้วิจยั 
 
ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารสถาบนัการศกึษาแห่งนีใ้ห้พิจารณา “คติพจน์”    

ท่ีปรากฏอยู่ ซึ่งเป็น “ความ” ไม่สมบูรณ์ท่ีขาดค าว่า “ท า” นัน้ ควรจะท าให้ถ้อยความสมบูรณ์โดย
เพิ่มเติมเป็น “ความได้ปัญญาท าให้เกิดสุข” ดงัเอกสารท่ีสมเด็จพระญาณสังวร (สมเด็จสังฆราช 
สกลมหาสงัขปริณายก) เขียนให้มาด้วยลายมือของทา่นเองหรือไม ่หรือจะยดึถือตามเอกสารท่ีสง่มา 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรท ำวิจัยในอนำคต 

ผู้ ท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกับ  “มหาวิทยาลัยบูรพา” ไม่ว่าเป็นการศึกษาในช่วงท่ี
สถาบนัการศึกษาแห่งนีใ้ช้ช่ือว่า “วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน” หรือใช้ช่ือว่า “มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน” หรือใช้ช่ือว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา” ก็ตาม สามารถศึกษา       
“แผนกลยทุธ์” หรือเรียกวา่ “แผนยทุธศาสตร์” ของสถาบนัการศกึษาแห่งนีใ้นแตล่ะช่วงเวลา จากนัน้
ศึกษา “รายงานประจ าปี” หรือเอกสารอ่ืนในเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือดูว่าการบริหารงานในแต่ละ
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ชว่งเวลานัน้เป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งการศกึษาใน
ประเดน็ดงักลา่วนีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหารมหาวิทยาลยับรูพาซึง่สามารถน าผลการวิจยัมาใช้เป็น
ข้อมลูในการพฒันามหาวิทยาลยับรูพาตอ่ไปได้ 
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ภำคผนวก 

นิสิตรุ่นแรก (รุ่น ‘สีหมอก’) ท่ีเข้าศึกษาท่ีวิทยาลยัวิชาการศึกษา บางแสน จ านวน 42 
คน ในปี พ.ศ.2498 นัน้ส่วนใหญ่เสียชีวิตแล้ว ในปี พ.ศ.2562 ยงัคงเหลือท่ีมีชีวิตอยู่ไม่เกิน 5 คน      
ซึง่ทัง้ 5 คนนีย้งัคงนดัพบปะกนัเป็นระยะ เม่ือครัง้พบกนัไม่นานนี ้ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ 
ดร.ประเทิน มหาขนัธ์ นิสิตรุ่น 1 อดีตผู้บริหารมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เป็นผู้ รวบรวม
รายช่ือเพ่ือนร่วมชัน้เรียน เน่ืองจากไม่สามารถค้นหาได้จากแหล่งอ่ืน รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทิน 
ได้เขียนรายช่ือเพ่ือนนิสิตด้วยลายมือของท่านเองลงในกระดาษ A4 มอบให้ผู้ วิจยั ซึ่งผู้ วิจยัได้ขอ
อนญุาตคดัลอกใสไ่ว้ในสว่น “ภาคผนวก” ของงานวิจยัเลม่นี ้ดงันี ้

จรูญ ทองถาวร   ภกัดี ชาตอิทุิศ   นเรศ ค าเจริญ 
ประจวบ มว่งใจเพชร ขจร กตศลิา   วิโรจน์ ศรีอรุณสวา่ง 
ทวี ตาลสกุเรือง  สญัญา ธนธูรรมทศัน์  ภิญโญ ศรีจ าลอง 
ด าเนิน นุน่วิเศษ  วิชิต พนัธประเสริฐ  ถวิล สจุวิพนัธุ์ 
ประเทิน มหาขนัธ์  ธรรมนญู เวชชวงศ์  วิเชียร เมนะเศวต 
ลาภ เพชรเรือง  กองกาญจน์ ทองลงยา  สวสัดิ ์เรืองวิเศษ 
อ านวย เรืองประยรู  บญุลือ ซ้ายขวญั   ทองเรียน อมรัชกลุ 
วิเชียร ยอ่งนพคณุ  อนนัต์ ภมุวรรณา   เชาวน์ มณีวงษ์ 
ดเิรก บญุเลิศ   วิศษิฏ์ สโุมตยกลุ   ภิรมณ์ พลาภิรมย์ 
สิน ทวีกลุ    บญุชว่ย สงวนพวก  ธานี ปาลสทุธิ 
สมศกัดิ ์ดนิประเสริฐ สมศกัดิ ์ประจะเนย์  นิเวศน์ ค าผอง 
ฉลอม อินทกลู   ชลอ นุม่มีชยั   ม.ล.ผาสกุ สพุรรณ์ 
สิงหรา โรจนนาค  รังสรรค์ วฒันะ   นารถ เผา่เผือกงาม 
วินยั มลุตรี 
หมายเหต ุ1  นิสิตจากวิทยาลยัวิชาการศกึษา ปทุมวนั จ านวน 4 คน เป็นหญิงล้วน     

ได้ย้ายเข้ามาเรียนท่ีวิทยาลยัวิชาการศกึษา บางแสน ขณะอยูช่ัน้ปีท่ี 2 ซึง่นิสิตทัง้ 4 คน มีช่ือวา่  
น.ส.อศัสร จนัทร์ผอ่ง  น.ส.วนิดา วฒันสขุ   น.ส.วนัเพ็ญ กลุธรรม 
น.ส.ปราณี เล็บครุฑ   
หมายเหต ุ2   รายช่ือนิสิตรุ่น 1 ท่ีรองศาสตราจารย์ ดร.ประเทิน มหาขนัธ์ เขียนให้ผู้วิจยั

นัน้มี 40 คน (ไม่รวมนิสิตท่ีย้ายมาจาก วศ.ปทุมวัน) ผู้ วิจยัได้พูดคยุกับรองศาสตราจารย์ เชาวน์      
มณีวงษ์ นิสิตรุ่น 1 พบว่า นิสิตช่ือ อภิรมย์ พิรมผละ ลาออกในภาคการศกึษาแรก จากนัน้มีนิสิตอีก 
2 คน ท่ีลาออก มีช่ือวา่ ภิญโญ ศรีจ าลอง และ ม.ล.ผาสกุ สบุรรณ 
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